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สารบัญ เล่มที่ ๒ 
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งท่ี ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง) เป็นพิเศษ 

วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ท่ี ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

______________________________ 
 

 หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายสมคิด เชื้อคง ๓๓๓ ๔๑๙ 
  - นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ๓๓๕ 
  - นางสาวจิราพร สินธุไพร ๓๓๕ 
  - นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ๓๔๓ 
  - นายไชยา พรหมา ๓๔๗ 
  - นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ๓๕๙ 
  - นางสาวสกุณา สาระนันท์ ๓๖๓ 
  - นายภาสกร เงินเจริญกุล  ๓๖๗ 
  - นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ๓๗๑ 
  - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ๓๗๗ ๔๑๓ 
  - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ๓๘๙ 
  - นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ๓๙๐ ๓๙๒ 
  - นายชลน่าน ศรีแก้ว ๓๙๐ 
  - นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ๓๙๒ 
  - นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ๓๙๕ 
  - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ๓๙๙ 
  - นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ๔๐๓ 
  - นายขจิตร ชัยนิคม ๔๐๖ 
  - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ๔๒๗ 

 



๒ 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ๔๓๓ 
  - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ๔๓๘ 
  - นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๖๐ 

๔๖๑ ๔๖๒ 
  - นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ๔๖๐ ๔๖๑ ๕๑๕ 
  - นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ๔๖๓ 
  - นายนิพันธ์ ศิริธร ๔๖๖ 
  - นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ๔๗๐ 
  - นายดะนัย มะหิพันธ์ ๔๗๔ 
  - นายนริศ ข านุรักษ์ ๔๘๐ 
  - นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ๔๘๓ 
  - นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ๔๘๖ 
  - นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ๔๙๒ 
  - นายมานพ คีรีภูวดล ๔๙๗ 
  - นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ๕๐๒ 
  - นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ๕๐๗ 
  - นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ๕๑๒ 
  - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ๕๑๕ 
  - นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ  ๕๒๑ 
  - นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ ๕๒๙ 
  - นายคมเดช ไชยศิวามงคล ๕๓๑ 
  - นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ๕๓๖ 
  - นายนิรมิต สุจารี ๕๔๓ 
  - นายเดชอิศม์ ขาวทอง ๕๔๗ 
  - นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ๕๕๑ 
  - นางกันตวรรณ ตันเถียร ๕๕๔ 

 



๓ 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายสาคร เกี่ยวข้อง  ๕๕๗ 
  - นายนิยม เวชกามา  ๕๖๑ 
  - นายสัมฤทธ์ิ แทนทรัพย์ ๕๖๔ 
  - นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ๕๖๘ 
  - นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ๕๗๔ 
  - นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ๕๗๙ 
  - นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา ๕๘๓ ๕๘๔ 
  - นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ๕๙๐ ๕๙๔ 
  - พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ๕๙๗ 
  - นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ๕๙๙ 
  - นายภราดร ปริศนานันทกุล ๖๐๒ 
  - นายอนันต์ ศรีพันธ์ุ ๖๐๒ 
  - นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ๖๐๖ 
  - นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ๖๑๐ 
  - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ๖๑๕ 
  - นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ๖๒๔ 
  - นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ๖๒๙ 
  - นายจิรายุ ห่วงทรัพย ์ ๖๓๕ 
  - นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ๖๔๕ 
  - นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ๖๕๐ 
  - นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ๖๕๓ ๖๕๗ 
  - นางเทียบจุฑา ขาวข า ๖๖๑ 
  - นายจักรัตน์ พั้วช่วย ๖๖๖ 
  - นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณ ี ๖๖๘ 
  - นายวราวุธ ศิลปอาชา ๖๗๕ 
  - นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ๖๗๗ 

 



๔ 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายอับดุลอายี สาแม็ง ๖๘๒ 
  - นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ๖๘๘ 
  - นายชวน ชูจันทร์  ๖๙๑ 
  - นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ๖๙๕ 
  - นายนพพล เหลืองทองนารา ๗๐๐ 

 
______________________________ 

 



๓๓๓ 
สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๖๓/๑ 

 
เร่ิมประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เรียนท่าน
สมาชิกครับ จากการประชุมพิจารณาเรื่องด่วนคือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากการประชุมเมื่อวานนี้ 
เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จบแล้ว ก็มีท่านสมาชิกได้อภิปรายและรัฐมนตรีตอบชี้แจง เมื่อมีการพิจารณาจนได้เวลา
พอสมควรแล้วนะครับ เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีความส าคัญ ประธานของ 
ท่ีประชุมคือท่านสุชาติ ตันเจริญ ได้สั่งพักการประชุมเพื่อมาพิจารณาต่อในวันนี้ ดังนั้น  
ผมขอด าเนินการต่อเลยนะครับ ก่อนท่ีจะได้เชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายผมขอแจ้งเวลาท่ีเรา
ได้ใช้ไปท้ังหมดนะครับ ระยะเวลาการอภิปรายท่ีใช้ไปท้ังหมดเมื่อวานนี้นะครับ เราใช้เวลาไป 
๑๓ ชั่วโมง ๑๓ นาที ๑๖ วินาที เวลาท่ีคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลได้เวลาจัดสรร
ท้ังหมด ๒๒ ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปท้ังหมด ๒ ชั่วโมง ๑๒ นาที ๒๙ วินาที  
พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไปท้ังหมด ๓ ชั่วโมง ๕๓ นาที ๓๓ วินาที คงเหลือเวลาของ 
แต่ละฝ่ายนะครับ คงเหลือเวลาท้ังหมดคือของแต่ละฝ่ายรวมท้ังหมดแล้วเหลือ ๑๕ ชั่วโมง 
๕๓ นาที ๕๘ วินาที เวลาของพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เวลาจัดสรรท้ังหมด ๒๒ ชั่วโมง ฝ่ายค้าน
ใช้เวลาไป ๖ ชั่วโมง ๕๐ นาที ๓๐ วินาที คงเหลือเวลา ๑๕ ชั่วโมง ๙ นาที ๓๐ วินาที  
เวลาของประธานได้รับการจัดสรร ๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที ใช้เวลาไปแล้ว ๑๖ นาที ๔๔ วินาที 
ฉะนั้นคงเหลือเวลาของประธาน ๓ ชั่วโมง ๑๓ นาที ๑๖ วินาที จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุม 
ได้รับทราบ ประธานใช้เวลา ๑๖ นาที มันใช่หรือเจ้าหน้าท่ีช่วยดู ท่านมีอะไรหารือไหมครับ  
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี)  :  เรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม  
นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะวิป (Whip) ผู้ประสานงาน
ของพรรคฝ่ายค้าน ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเวลาของฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ตรงตาม 
ท่ีท่านประธานพูด แต่ว่าวันนี้พรรคฝ่ายค้านได้มีข้อตกลงว่าเราก็จะรักษากรอบเวลา  
๗ ชั่วโมงตามท่ีตกลงกัน ถ้าครบ ๗ ชั่วโมงแล้วเราก็จะไม่ส่งรายชื่อให้ท่านประธาน  
และเราจะปิดล่วงหน้าก็ได้ ส่วนพรรครัฐบาลหรือทาง ครม. ก็สุดแท้แต่ทาง ครม. และรัฐบาล
จะด าเนินการ จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ ท่านประธานครับ 



๓๓๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๖๓/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ตามท่ีได้ตกลงกันไว้นะครับ เพียงแต่ว่าการส่งรายชื่อผู้อภิปรายทางวิป (Whip) แต่ละฝ่าย 
ก็ช่วยดูด้วยอย่าให้มันขาดตอน ทางฝ่ายรัฐบาลไม่มีอะไรนะครับ ถ้าตรงกันแล้วก็ไม่
จ าเป็นต้องเสนอแนะนะครับ จะได้เริ่มอภิปรายกันเลย ท่านสมาชิกครับ ต่อไปนี้ผมจะได้ 
เรียนเชิญท่านสมาชิกที่ยื่นความจ านงไว้แล้วฝ่ายละ ๓ ท่าน ท่านแรกก็จะเป็นนางสาวจิราพร 
สินธุไพร ๒๐ นาที นายภาสกร เงินเจริญกุล แล้วก็ท่านไชยา พรหมา และนางสาวรังสิมา 
รอดรัศมี นางสาวสกุณา สาระนันท์ นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ก็แจ้งล่วงหน้า ๖ ท่าน 
เผ่ือจะได้เตรียมตัว ต่อไปเชิญคุณจิราพร สินธุไพร ครับ 
 

- ๑๖๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๖๔/๑ 
 
  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบขอบพระคุณครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม อรรถกร ศิริลัทธยากร บัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการวิป (Whip) รัฐบาลนะครับ 
รายชื่อท่ีท่านประธานได้กรุณาแจ้งเมื่อสักครู่นี้ ผมขออนุญาตแจ้งท่านประธานว่าผมขอสลับ
ท่านกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ขึ้นมาก่อน เพราะว่าท่านภาสกรก าลังเตรียมสไลด์ (Slide) 
อยู่ข้างหลังกลัวว่าจะไม่ทันครับ จึงขออนุญาตท่านประธานครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ได้ครับ  
ฝ่ายรัฐบาลสลับท่านกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ขึ้นมาอภิปรายก่อนนะครับ เชิญคุณจิราพร 
สินธุไพร เชิญครับ 
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉัน จิราพร
สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๕ พรรคเพื่อไทย ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ วันนี้วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถือเป็นวันแรกที่ประเทศไทยประกาศเริ่มเปิดประเทศ
อย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นสัญญาณการเปิดเศรษฐกิจ ดังนั้นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ฉบับนี้ท่ีจะเริ่มใช้ในช่วงปลายปี ๒๕๖๕ จะต้องเป็นงบประมาณ 
ท่ีเตรียมไว้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากวิกฤติโควิด-๑๙ (COVID-19) แต่ปรากฏว่าหลังจากท่ี
ดิฉันได้ศึกษาจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วก็ประกอบกับทางท่านสมาชิกหลายท่าน  
ได้อภิปรายไปเมื่อวานนี้ จะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้นอกจากจะไม่
ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วยังเป็นการท างบประมาณท่ีออกแบบมาเพื่อหารายได้เข้ารัฐโดยการ
ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชน ซ้ าเติมคนที่ก าลังล าบากจากวิกฤติโควิด-๑๙ (COVID-19)  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ดิฉันจึงขอเรียกงบประมาณฉบับนี้ว่า
เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับขูดรีดประชาชน ท่านประธานท่ีเคารพคะ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายวงเงิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทฉบับนี้ เราทราบกันดีว่า
มีรายรับหลัก ๆ มาจาก ๒ ทางด้วยกัน คือ ๑. รายได้ ๒. เป็นเงินกู้ขาดดุลงบประมาณ  



๓๓๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๖๔/๒ 
 
ซึ่งรายได้หลักของรัฐบาลมาจาก ๒ ช่องทางด้วยกันก็คือรายได้จากภาษีอากร แล้วก็รายได้
จากรัฐพาณิชย์หรือท่ีเราเรียกว่ารัฐวิสาหกิจ อันนี้คือส่วนใหญ่ท่ีรัฐบาลได้รับ ตาม พ.ร.บ. 
วินัยการเงินการคลังในปี ๒๕๖๖ รัฐบาลสามารถกู้ได้สูงสุด ๗๑๗,๐๐๐ ล้านบาท แต่ปรากฏว่า
รัฐบาลตั้งใจท่ีจะปรับลดเงินกู้ลงให้เหลือเพียง ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ไม่ยอมกู้เต็มเพดาน
เพ่ือให้ตัวเลขการกู้ดูน้อยกว่าปีท่ีแล้วจ านวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่เลือกท่ีจะมาเพ่ิมประมาณ
การรายได้แทน ซึ่งในปี ๒๕๖๖ ได้เพ่ิมประมาณการรายได้เป็น ๒.๔๙ ล้านล้านบาท เพ่ิมจาก
ปีท่ีแล้วถึง ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท พฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนเป็นอย่างมาก
รัฐบาลลดวงเงินกู้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนว่าเป็นรัฐบาลนักกู้ท่ีกู้เพ่ิม
ทุกปีจนเต็มเพดาน แต่มาเพิ่มการจัดเก็บภาษีรายได้จากรัฐวิสาหกิจแล้วก็ผลักภาระให้กับ 
พี่น้องประชาชนแทน เป็นการซ้ าเติมพี่น้องประชาชนท่ีวันนี้ยังไม่เห็นแสงสว่างว่าจะสามารถ
ฟ้ืนตัวจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีหนักหนาสาหัสแบบนี้ได้อย่างไร ถ้าดูจากเล่มประมาณการ
รายรับจะเป็นเล่มสีขาวคาดเขียวจะพบว่ารายได้ท่ีมาจากภาษีและรัฐวิสาหกิจมีรายการ 
ส่วนใหญ่ท่ีตั้งเป้าจัดเก็บเพิ่มขึ้นเป็นรายการท่ีกระทบต่อผู้ประกอบการและค่าครองชีพของ 
พี่น้องประชาชนโดยตรง รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าในปี ๒๕๖๖ จะเก็บภาษีเงินได้จากบริษัท  
หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือท่ีเรียกว่าเป็นภาษีนิติบุคคล จ านวน ๖๗๐,๐๐๐ ล้านบาท -------- 
 

- ๑๖๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๖๕/๑ 
 
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วถึง ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท ค าถามคือจะเก็บเพิ่มจากใคร จะเน้นเก็บจาก
บริษัทขนาดใหญ่หรือว่าจะเก็บจากบริษัทขนาดกลาง ขนาดเล็ก เอสเอ็มอี (SMEs) ซึ่งท่ีผ่านมา 
ก็เจอกับพิษโควิด (COVID) จนน่วมกันหมดแล้ว แต่ถ้าท่านคิดว่าจะสามารถเก็บได้ตามเป้านี้
ได้อย่างแน่นอน ดิฉันก็มีข้อสังเกตว่ารายได้ภาษีนิติบุคคลกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ มาจากบริษัท
ขนาดใหญ่ รัฐบาลอาจจะต้องมีนโยบายหรือมาตรการท่ีเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่
เหล่านี้ให้มีรายได้เพ่ิมเพ่ือมาจ่ายภาษีนิติบุคคลให้เข้าเป้าตามท่ีได้ตั้งใจไว้ โดยท่ีอาจจะละเลย
และไม่ใส่ใจนโยบายท่ีจะช่วยสนับสนุนดูแลบริษัทขนาดกลาง ขนาดเล็ก เอสเอ็มอี (SMEs)  
ซึ่งดูแล้วถ้าเกิดมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีจากบริษัทขนาดใหญ่ได้ไม่ตามเป้าท่ีตั้งไว้  
กรรมก็อาจจะตกมาอยู่กับบริษัทเอสเอ็มอี (SMEs) ซึ่งวันนี้ก็บอบช้ าอยู่แล้วและยิ่งจะสร้าง
ความเหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้นอีก ท่านประธานท่ีเคารพอย่าลืมว่าปีนี้จะเป็นปีแรกท่ีรัฐบาลเริ่มเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มจ านวน เดิมรัฐบาลจะเก็บภาษีเพื่อกระจายความมั่งคั่งจาก 
คนรวยเพื่อความเป็นธรรมของสังคม แต่พอเก็บจริงปรากฏว่าแทบเก็บจากกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ 
เพราะเศรษฐีคนรวยท่ีมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายก็จะหาช่องโหว่ให้สามารถเสียภาษีในอัตรา  
ท่ีน้อยลง ตอนนี้ถ้าไปดูใจกลางกรุงเทพมหานครมีแต่สวนป่าสวนผลไม้เต็มไปหมด กลายเป็นว่า
คนท่ีต้องจ่ายภาษีจริงคือคนท่ีมีรายได้ปานกลาง เป็นชนชั้นกลาง เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยท่ีเพิ่ง
จะมีบ้านก าลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวเพิ่งจะลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อความมั่นคงของตัวเอง 
ในอนาคต ซึ่งจากวิกฤติโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีผ่านมาผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนก็บอบช้ า
อยู่แล้ว แต่ว่ากลายเป็นกลุ่มนี้ท่ีต้องมาเป็นคนท่ีต้องจ่ายภาษีเต็ม ท่านประธานท่ีเคารพคะ 
นอกจากรัฐบาลจะรีดภาษีจากประชาชนในยามวิกฤติแล้วยังไม่พอค่ะ รัฐบาลยังหาเงินไม่พอ
ต้องไปขอเงินจากรัฐวิสาหกิจเพิ่ม ปรากฏว่าตั้งแต่ปีงบประมาณปี ๒๕๖๕ จนถึงงบประมาณ
ปี ๒๕๖๖ รัฐบาลได้เรียกเก็บเงินจากรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเข้าคลังเพิ่มขึ้นอีก ๕ เปอร์เซ็นต์  
ขออนุญาตสไลด์ (Slide) ถัดไปค่ะ ยกตัวอย่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดิมรัฐวิสาหกิจ
ต้องน าเงินส่งคลัง ๔๕ เปอร์เซ็นต์ของก าไร แต่ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ จนถึงปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ 
รัฐวิสาหกิจต้องน ารายได้ส่งคลังเพิ่มอีก ๕ เปอร์เซ็นต์ เท่ากับว่าในแต่ละปีงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจท้ัง ๓ แห่งนี้ต้องน าเงินเข้าคลังให้รัฐบาล ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ พูดง่าย ๆ ก็คือ
ต้องแบ่งก าไรครึ่งหนึ่งท่ีหามาได้ให้กับรัฐบาล การท่ีรัฐบาลให้รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เพิ่ม 



๓๓๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๖๕/๒ 
 
ไม่ใช่เรื่องผิด เพียงแต่มันสะท้อนว่าหลังโควิด-๑๙ (COVID-19) รัฐบาลนี้สิ้นไร้ไม้ตอกไม่รู้จะ
หาเงินจากไหนเลยมาลงเอยท่ีเรียกเก็บจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพิ่มอีก ๕ เปอร์เซ็นต์  
ท่านประธานท่ีเคารพ แต่สิ่งท่ีรัฐบาลนี้ผิดเต็ม ๆ คือรัฐบาลไปเรียกเก็บเงินจากรัฐวิสาหกิจเพิ่ม
แต่กลับปล่อยปละละเลยให้รัฐวิสาหกิจไปขูดรีดประชาชนต่อ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ประกาศขึ้นค่าไฟในรอบ ๒ ปี จนปัจจุบันค่าไฟขึ้นเป็น  
๔ บาทต่อหน่วย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ท าให้ภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชน
เพิ่มสูงขึ้น การท่ีรัฐบาลยอมปล่อยให้รัฐวิสาหกิจขึ้นค่าไฟโดยไม่ เข้าไปก ากับดูแล 
เพราะต้องการท่ีจะได้ส่วนแบ่งก าไรนี้มาเป็นงบประมาณของรัฐบาลใช่หรือไม่ สรุปประชาชน
เสียท้ังขึ้นท้ังล่อง ภาษีก็เสีย ค่าไฟก็ต้องจ่ายแพงขึ้น ค่าครองชีพพุ่งกระฉูด แต่เงินในกระเป๋า
ลดลงแทบไม่มีช่องทางให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ รัฐบาลนี้ก าลังปล่อยให้ประชาชนไปตาย
เอาดาบหน้า ท่านประธานท่ีเคารพคะ จริง ๆ แล้วรัฐวิสาหกิจท้ัง ๓ แห่งนี้แม้ต้องน าเงิน 
ส่งรัฐบาลเพิ่มแต่ก็ยังมีก าไรรวมกันมากกว่า ๓๐,๒๕๖ ล้านบาท ดังนั้นในช่วงท่ีเศรษฐกิจ
ก าลังถดถอยเช่นนี้รัฐบาลต้องมีนโยบายและเข้าไปก ากับไม่ให้ค่าไฟขึ้น ดิฉันไม่ได้หมายความว่า
ต้องให้รัฐวิสาหกิจต้องขาดทุน แต่ให้ก าไรลดลงบ้าง ------------------------------------------------ 
 

- ๑๖๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๖๖/๑ 
 
ไม่ต้องมาเก็บกับประชาชนเพิ่มเพื่อช่วยเหลือเจือจุนประชาชนในช่วงท่ีก าลังเดือดร้อนอย่างหนัก 
แต่ดิฉันคิดว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คงไม่ได้รู้สึกรู้สาหรือว่าเดือดร้อน
อะไร เพราะว่าท่านอยู่บ้านหลวง ไฟฟรี น้ าฟรี รถฟรี จนเคยตัวเลยไม่ได้เข้าใจความทุกข์ยาก
ของพี่น้องประชาชน ท่ีส าคัญตั้งแต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท ารัฐประหารในปี ๒๕๕๗ 
แล้วก็บริหารประเทศมาตลอด ๘ ปี สถิติการจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลเข้าเป้าแค่ปีเดียว 
คือปี ๒๕๖๒ ซึ่งท่ีเกินมาก็แค่ปริ่ม ๆ และไม่ได้เกิดจากความสามารถในการบริหารของ  
พลเอก ประยุทธ์ แต่เก็บได้เกินเป้าเพราะรัฐวิสาหกิจส่งรายได้เข้าคลังเยอะ แต่อีก ๗ ปีท่ีเหลือ
ปรากฏว่าพลาดเป้าท้ังหมด ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลนี้บริหารไร้ประสิทธิภาพแล้วก็ไร้ทิศทางค่ะ 
หาเงินไม่เป็นตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-๑๙ (COVID-19) แล้ว ท่ีส าคัญเราอย่าลืมว่าในปี ๒๕๖๓ 
ถึงปี ๒๕๖๕ มีเงินจาก พ.ร.ก. เงินกู้ ๒ ฉบับด้วยกัน ท าให้ท้ัง ๓ ปีนี้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  
ใช้เงินลงทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมกันมากกว่า ๓.๔ ล้านล้านบาท แต่ก็ยังไม่สามารถ 
เก็บภาษีได้ตามเป้า ดังนั้นในปี ๒๕๖๖ อย่าหวังว่าจะเข้าเป้า เพราะอย่าลืมว่าไม่มีเงิน จะออก 
พ.ร.ก. เงินกู้แล้ว แล้วก็จะเหลืองบลงทุนเพียงแค่ ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท จากพระราชบัญญัติ
งบประมาณฉบับนี้เท่านั้น รัฐบาลนี้นอกจากไม่ดูด าดูดีประชาชนแล้วยังหาทางขูดรีดประชาชน
เพิ่มเติม ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะรัฐบาลนี้ใช้เงินมือเติบสุรุ่ยสุร่ายแต่หารายได้ไม่เป็น ตลอด ๘ ปี 
ท่ีผ่านมารัฐบาลยังวนเวียนกับการลงทุนแบบเก่า ๆ เหมือน ๒๐ ปี ๓๐ ปีท่ีแล้ว ไม่ได้ให้ 
ความส าคัญกับการท านโยบาย อย่างนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป็นการวางรากฐาน 
ในการสร้างฐานรายได้ใหม่ ๆ ให้กับประเทศตามท่ีได้เคยประกาศไว้ วันนี้เมื่อเกิดวิกฤติโควิด-๑๙ 
(COVID-19) เราจึงไม่มีเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจตัวใหม่ มัวแต่กินบุญเก่า 
พอเกิดโควิด-๑๙ (COVID-19) การส่งออก การท่องเท่ียวเป็นอัมพาตรายได้หลักเราหายท าให้
เศรษฐกิจประเทศน่วมมาจนถึงวันนี้ ครีเอทีฟ อีโคโนมี (Creative Economy) หรือเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็นค าท่ีเราได้ยินรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ พูดถึงบ่อยครั้งในระยะหลัง แต่ดิฉัน
ต้องเรียนว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับประเทศไทยค่ะ เพราะตั้งแต่ราว ๒๐ ปีท่ีแล้วรัฐบาล 
พรรคไทยรักไทยน าโดยท่านนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้มีแนวคิดท่ีจะวางรากฐาน 
ในการสร้างระบบนิเวศประเทศเพื่อน าคนเข้าสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งหัวใจ
ส าคัญในการท านโยบายนี้คือต้องท าให้คนซึ่งเป็นสินทรัพย์ท่ีส าคัญท่ีสุดเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา ผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าใหม่ ๆ  



๓๔๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๖๖/๒ 
 
ให้กับสินทรัพย์เดิมท่ีมีอยู่ ท าให้สินค้าและบริการยากท่ีจะลอกเลียนแบบและสามารถขายได้ 
ในราคาท่ีสูงขึ้น พรรคไทยรักไทยได้ลงทุนตั้งองค์การมหาชนขึ้นมา เพื่อสร้างการเรียนรู้ 
นอกระบบเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะ ชื่อว่าส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
หรือโอเคเอ็มดี (OKMD) ในขณะนั้นมีหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด ๗ แห่ง มีหลายแห่งท่ีเป็น 
ท่ีคุ้นหูของคนไทย อย่างเช่น ทีเค พาร์ก (TK Park) แล้วก็มีทีซีดีซี (TCDC) ท่ีเป็นศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ แล้วก็มีมิวเซียมสยาม (Museum Siam) ท้ัง ๗ หน่วยงาน ท้ังหมด
ท่ีเหลือก็คือท าหน้าท่ีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยท่ีแตกต่างกันออกไป รัฐบาล 
ไทยรักไทยได้สนับสนุนอ านวยความสะดวกและสร้างพื้นท่ีให้คนได้ปลดปล่อยศักยภาพ 
อย่างเต็มท่ี เกิดผลงานเชิงประจักษ์หลายอย่าง อย่างเช่น โครงการโอทอป (OTOP) หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ครัวไทยสู่ครัวโลก โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น แล้วก็งานแทมไทยแลนด์ 
แอนิเมชัน แอนด์ มัลติมีเดีย (TAM Thailand Animation and Multimedia) เป็นงานแสดง
และประชุมส าหรับองค์การการ์ตูนแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia) 
ของประเทศไทย ซึ่งท้ังหมดนี้ประสบความส าเร็จอย่างมากแล้วก็สร้างดอกผลท่ีส่งผล 
มาถึงปัจจุบันหลายอย่าง ท้ังหมดนี้คือตัวอย่างเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ ถ้ารัฐบาล 
ท่านดอกเตอร์ทักษิณ ชินวัตร ได้อยู่ยาว ๘ ปีแบบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ เศรษฐกิจ
ประเทศไทยหน้าตาไม่ใช่แบบนี้แน่นอนค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพคะ ไทยเริ่มท านโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อม ๆ กับประเทศเกาหลีใต้ท่ีตอนนี้ประสบความส าเร็จอย่างมาก ------ 
 

- ๑๖๗/๑ 
 
 
 
 
 

 
 



๓๔๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๑๖๗/๑ 
 
เราเคยวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเดียวกันกับประเทศเกาหลีใต้ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่านโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยต้องสะดุดหยุดลงเพราะการท ารัฐประหารถึง ๒ ครั้ง หลังการท า
รัฐประหารรัฐบาลทหารได้เข้ามาพยายามท าลายนโยบายนี้ พยายามยุบหน่วยงาน หน่วยงานไหน 
ท่ียุบไม่ได้ก็เข้าไปตัดงบประมาณท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี เต็มศักยภาพ
เหมือนเดิม ดังนั้นดิฉันจึงค่อนข้างจะรู้สึกแปลกใจตอนท่ีรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ พูดถึงการท า
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะดิฉันก็สงสัยว่าท่านจะท าส าเร็จได้อย่างไร ในเมื่อท่าน
ตามยุบตามตัดงบประมาณหน่วยงานท่ีเป็นหัวใจในการท านโยบายนี้ ท่ีผ่านมาหน่วยงาน
ภายใต้โอเคเอ็มดี (OKMD) ทยอยถูกยุบไปเรื่อย ๆ บางหน่วยงานยุบไม่ได้ก็ถูกย้าย ในปี ๒๕๖๑ 
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ได้แยกศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบทีซีดีที (TCDC) ออกมาไว้
ภายใต้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นองค์การมหาชน ชื่อย่อว่าซีอีเอ (CEA) 
พยายามจะลบภาพจ าความส าเร็จในอดีตของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย แต่ว่าพอมาท าเอง  
พลเอก ประยุทธ์กลับไม่เคยให้ความส าคัญกับหน่วยงานท่ีชื่อซีอีเอ (CEA) นี้เลย ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือซีเอเอ (CAA) พลเอก ประยุทธ์ตั้งมากับมือ เป็นหน่วยงานหลัก 
ท่ีขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ 
ย้ านะคะ เป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานหลักในการดูเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แต่ว่าตั้งแต่ก่อตั้งมาได้รับงบประมาณเฉลี่ยเพียงราวปีละ ๓๐๐ ล้านบาท ในร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 
๓๐๐ ล้านบาทเศษ ลดลงจากปีท่ีแล้วราว ๘ ล้านบาท รัฐบาลจะส่งเสริมการท าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แต่ตัดงบลงเรื่อย ๆ แถมมากกว่า ๘๖ เปอร์เซ็นต์ของงบท่ีได้มาน้อยนิดก็เป็น
รายจ่ายประจ า เหลือเงินลงทุนเพียงแค่ ๑๔ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานท่ีเคารพคะ ภารกิจ
หน่วยงานนี้สุดยิ่งใหญ่ แต่งบประมาณที่ได้น้อยนิดจนน่าสงสาร ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลประกาศ
ไว้ตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๕๙ ว่าจะท านโยบาย ๕ เอฟ (5F) ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)  
ท่ีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยท าให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องหลัก ๆ ก็คือกระทรวงวัฒนธรรม จริง ๆ แล้วดิฉันแทบไม่ต้องเปิดเล่มงบประมาณดู 
ดิฉันก็พอจะเดาหน้าตาของการจัดงบประมาณของ พลเอก ประยุทธ์  ได้ ตั้งแต่ได้ยิน  
พลเอก ประยุทธ ์พูดซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ว่าซอฟต์แวร์ (Software) ถ้าไปดูงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้นราว ๖,๗๔๗ ล้านบาท  



๓๔๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๑๖๗/๒ 
 
ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๒๐๐ กว่าล้านบาท แถมกว่า ๗๑ เปอร์เซ็นต์เป็นรายจ่ายประจ าไปแล้ว 
นอกจากนี้ถ้าไปดูในรายละเอียดหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม  
ร่วมสมัยให้มีการต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่างส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแค่ ๑๘๑ ล้านบาท โดยท่ีมากกว่า ๘๓ เปอร์เซ็นต์นี้เป็นรายจ่าย
ประจ า เหลืองบลงทุนส าหรับด าเนินงานแค่ ๒๖ ล้านบาท ในขณะท่ีหน่วยงานภายใต้
กระทรวงวัฒนธรรมท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดคือกรมศิลปากร แต่ภารกิจ 
ส่วนใหญ่เน้นการปกป้อง อนุรักษ์ รักษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ท่านประธานท่ีเคารพคะ  
ถ้ารัฐบาลพรรคไทยรักไทย รัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่ถูกท ารัฐประหาร ไม่มีอ านาจทหารเข้ามา
แทรกแซงการเมือง ดิฉันเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยน่าจะยังวิ่งอยู่บนลู่เดียวกันกับประเทศ
เกาหลีใต้ท่ีเราเริ่มท านโยบายในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นถ้าถามว่าวันนี้เราสูญเสียอะไร  
ไปบ้าง ดิฉันคิดว่าเพียงแค่เรามองไปท่ีประเทศเกาหลีใต้เราก็จะเห็นได้เลยว่าเราสูญเสีย
โอกาสในการสร้างรายได้ไปมหาศาล สูญเสียโอกาสในการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ  
ตัวใหม่เพื่อมาดูดทรัพย์ รายได้ท่ีหายไปจากเครื่องยนต์ตัวเดิมท่ีหยุดชะงักในช่วงวิกฤติ 
โควิด-๑๙ (COVID-19) นโยบายดี ๆ ใครก็พูดได้แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีท าเป็น ถ้าพี่น้องประชาชน
ให้โอกาสพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกครั้ง เราจะน านโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นโยบาย
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) มาสานต่อในรูปแบบท่ีก้าวหน้ากว่าเดิม ให้ทุกครอบครัว
สามารถสร้างรายได้จากนโยบายนี้ วันนี้เราช้ากว่าหลายประเทศไปมาก แต่ถึงอย่างไรก็ต้องท า 
แต่ประเด็นส าคัญคือคนท านโยบายนี้ต้องไม่ใช่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีกดทับ
เสรีภาพทางความคิดของประชาชน ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ภายใต้รัฐบาล 
เผด็จการสืบทอดอ านาจและท่ีไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศค่ะ  
 

- ๑๖๘/๑ 
 
 
 
 



๓๔๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๖๘/๑ 
 
  สุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกฟากฝั่งของทางรัฐบาลหลายท่าน
พยายามจะบอกว่าฝ่ายค้านเล่นการเมืองไม่รับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ ถ้าไม่รับร่าง  
คนท่ีเดือดร้อนท่ีสุดคือพี่น้องประชาชน ซึ่งดิฉันต้องเรียนข้อเท็จจริงค่ะว่าถ้ารับร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ต่างหากท่ีจะท าให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ียากล าบากขนาดนี้ ๘ ปีท่ีผ่านมารัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  
สร้างรายได้ไม่เป็น ไม่เคยใช้จ่ายเงินอย่างมีวิสัยทัศน์รอกินบุญเก่า  ไม่เคยสนใจในการ
วางรากฐานเพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ ๆ ให้กับประเทศ พอจนหนทางไม่รู้จะหาเงินจากไหน 
ก็มาเบียดบังประชาชนโดยการรีดภาษีให้มากขึ้นท้ัง ๆ ท่ีประชาชนล าบากอยู่ค่ะ ถ้าปล่อย
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ให้ผ่านทุกอย่างก็จะวนเวียนซ้ าซากแบบนี้  
ทุกปี ๆ ไม่เห็นอนาคตของประเทศ เมื่อวานนี้  พลเอก ประยุทธ์ ตัดพ้อว่าฝ่ายค้านวิจารณ์
แบบเดิมไม่เห็นมีอะไรใหม่ ๆ ท่านประธานท่ีเคารพ พลเอก ประยุทธ์ ก็ต้องท าความเข้าใจว่า
ก็รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ท างบประมาณแบบเดิม โครงสร้างงบประมาณแบบเดิม มีทิศทาง
ในการหารายได้แบบเดิม ทิศทางในการใช้เงินแบบเดิมเหมือน ๘ ปีท่ีผ่านมา เปลี่ยนแค่
ตัวเลขกับปีงบประมาณใหม่ค่ะ ดังนั้นดิฉันไม่ต้องการให้รัฐบาลเอาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณฉบับนี้กลับไปแก้ เพราะให้แก้ไปหน้าตาก็จะเหมือนเดิม เหมือน ๘ ปีท่ีผ่านมา 
ดิฉันขอให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปี ๒๕๖๖ ฉบับนี้ได้ถูกตีตกไป 
พร้อมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และให้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ได้มาจัดท างบประมาณฉบับใหม่เพื่อคืนความหวังให้กับคนไทยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญนายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ครับ 
  นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ กระผม นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งท่ี ๓ พรรคพลังประชารัฐ 
ในวันนี้กระผมขออนุญาตท่ีจะมาอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงประกอบค าชี้แจงต่อสภาแห่งนี้เมื่อวานแล้ว แล้วก็มี
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากสภาแห่งนี้ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งกระผมได้รับฟัง 



๓๔๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๖๘/๒ 
 
แล้วก็ได้วิเคราะห์อ่านรายงานท่ี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้แถลงงบประมาณประกอบ 
ร่างพระราชบัญญัติแล้ว ในวันนี้ผมคิดว่าหลาย ๆ ส่วนท่ีท่านสมาชิกและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้า
มาชี้แจงในสภาแห่งนี้ก็ค่อนข้างจะมีความละเอียดครบถ้วน แต่กระผมใคร่จะขออนุญาต
อภิปรายกล่าวถึงนโยบายการจัดท างบประมาณของรัฐบาลในปี ๒๕๖๖ ซึ่งก่อนอื่นก็คงต้อง
กราบเรียนว่าการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  มีกระบวนการงบประมาณ 
อยู่ ๔ ขั้นตอน ก็คือการน าเสนองบประมาณซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นหน้าท่ี 
ของฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ได้กรุณาน าข้อมูลมาแถลงแล้วตั้งแต่เมื่อวาน อันนั้นก็เป็นขั้นตอนท่ี ๑ เมื่อท่านนายกรัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีได้แถลงแล้ว ก็เป็นหน้าท่ีของฝ่ายรัฐสภาท่ีจะพิจารณาว่างบประมาณ 
ท่ีรัฐบาลคณะรัฐมนตรีได้จัดท านั้นมีความถูกต้องเหมาะสมหรือคุ้มค่าเพียงใด ประการใด  
ซึ่งถ้าหากว่าการจัดท าไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไข  
 

- ๑๖๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๖๙/๑ 
 
  ในส่วนล าดับท่ี ๓ ก็คือกระบวนการการบริหารงบประมาณ หลังจากท่ีทาง
รัฐสภาได้อนุมัติงบประมาณแล้วก็เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลและหน่วยงาน 
ท่ีรับงบประมาณท่ีจะต้องน างบประมาณไปด าเนินการตามพระราชบัญญัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณ และหน้าท่ีภารกิจของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรรเพื่อบริหารให้ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติไปจากรัฐสภา  
  และในส่วนท่ี ๔ อันนี้ก็เป็นเรื่องท่ีส าคัญ หลังจากท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงาน 
รับงบประมาณได้ไปด าเนินการตามกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณแล้วก็จะต้องมี
หน่วยงานส าคัญก็คือรัฐสภาแห่งนี้ล่ะครับท่ีจะต้องไปติดตาม ตรวจสอบด้วยกระบวนการของ
ทางรัฐภา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมาธิการในชุดต่าง ๆ ท่ีจะติดตามงบประมาณ แล้วก็
หน่วยงานองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงกระบวนการ 
ของศาลท่ีจะไปพิจารณาว่าเรื่องใด ๆ ท่ีได้รับงบประมาณไปแล้ว แล้วก็ไม่ปฏิบัติให้เป็น 
ไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณนะครับ ซึ่ง ๔ เรื่องเหล่านี้เป็นกระบวนการการจัดท า
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ หน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างพวกผม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็จะขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องของข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในด้านการจัดท างบประมาณนะครับ ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔ ได้มีบทบัญญัติ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ ากัดการให้นักการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแปรญัตติ  
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับ อันนี้เราจะเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นทางหน่วย
จัดสรรงบประมาณก็จะรับฟังปัญหา รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากส่วนราชการ รวมถึง 
จากพี่น้องประชาชนท่ีผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงความเห็นของสภาท่ีจะผ่านไปทาง
คณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ท่ีมีท้ังความเห็น การศึกษาปัญหาต่าง ๆ ข้อเสนอแนะท่ีจะให้ 
ทางฝ่ายบริหารเข้าไปแล้วน าเอาความเห็นของฝ่ายรัฐบาล โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ก็จะมีส่วนไม่มากนักนะครับ เพราะฉะนั้นการท่ีจะมาอภิปรายว่างบประมาณท่ีทางรัฐบาล  
หรือฝ่ายบริหารได้จัดท านั้นมีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดก็คงจะต้ องกลับไปดูท่ี 
เนื้อหาสาระของการจัดท างบประมาณ โดยพิจารณาถึงนโยบายของการจัดท างบประมาณ 
ซึ่งตามเอกสารท่ีทาง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ ผมได้ 
ศึกษาแล้วโดยสรุปนโยบายการจัดท างบประมาณในหน้าท่ี ๖-๘ ก็มีสาระส าคัญท่ีทาง 



๓๔๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๖๙/๒ 
 
ฝ่ายบริหาร คณะรัฐมนตรีต้องการท่ีจะจัดท าโดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยได้รับการพัฒนา 
และฟื้นฟูจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID) หรือว่าเชื้อไวรัส  
โคโรนา (Virus Corona) ในด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรมนุษย์  
และเรื่องความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ด้านท่ี ๒ ก็เน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ด้านท่ี ๓  
ก็ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กท่ีได้รับ
การดูแลได้รับการช่วยเหลือโดยสวัสดิการภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม --------------------- 
 

- ๑๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๗๐/๑ 
 
ในส่วนนี้งบประมาณรายจ่ายก็จะมีร่างพระราชบัญญัติท่ีได้แจกจ่ายไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
บทวิเคราะห์ท่ีเป็นเอกสารมากมาย เราก็จะได้เห็นว่าหน่วยท่ีรับงบประมาณท่ีมีความจ าเป็น
จะต้องน าเอางบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และสร้างเป็นเครื่องมือในการท่ีจะพัฒนา ในการท่ีจะดูแลพี่น้องประชาชนตามนโยบาย 
การจัดงบประมาณตามท่ีผมได้กล่าวแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนภูมิภาคก็จะมีงบประมาณ 
ท่ีลงไปสู่จังหวัด แล้วก็งบประมาณของกระทรวงต่าง ๆ ท่ีท่านผู้มีเกียรติได้อภิปรายไป 
โดยละเอียดมากแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีผมได้ให้ความสนใจก็อย่างเช่นงบประมาณ  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งขณะนี้พี่น้องประชาชนได้มีความหวัง ตั้งใจว่างบประมาณ 
ท่ีทางรัฐบาลได้จัดสรรไปนี้ก็จะได้น าไปใช้ แล้วก็ให้เกิดประโยชน์ในการท่ีจะด ารงชีพอยู่
ในช่วงท่ีมีการฟื้นฟูสถานการณ์ของโรคโควิด (COVID) ไม่ว่าจะเป็นงบท่ีลงไปสู่กระทรวง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยอย่างนี้ก็จะต้องน าไปแก้ไขปัญหา แล้วก็น าไปเพื่อท่ีจะ
ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในกรมการพัฒนาชุมชน  
ซึ่งผมได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วก็เห็นว่ามีเรื่องราวท่ีน่าส่งเสริมและน่าจะเพิ่มเติมในส่วนของ
กรมการพัฒนาชุมชนเพ่ือท่ีจะให้ถึงพี่น้องประชาชนในรากหญ้า แต่ด้วยสถานการณ์ห้วงเวลา
ท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด ผมก็ใคร่ขอน าเรียนเป็นข้อเสนอไปยังคณะกรรมาธิการท่ีจะตั้งขึ้น 
เพ่ือจะได้พิจารณาในส่วนนี้เป็นเรื่องท่ีส าคัญในโอกาสต่อไปครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านไชยา ตามด้วยนางสาวรังสิมา รอดรัศมี เชิญครับ 
  นายไชยา พรหมา (หนองบัวล าภู)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ไชยา พรหมา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวล าภู พรรคเพื่อไทย การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ท่ีก าลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นการจัดท า
งบประมาณในปีสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ แล้วก็ยังเป็นการจัดท างบประมาณในลักษณะ 
ของการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่อง นับตั้งแต่ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาเป็น
นายกรัฐมนตรี ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 



๓๔๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๗๐/๒ 
 
  นายไชยา พรหมา (หนองบัวล าภู)  :  ผมจะขอแสดงตัวเลขการบริหาร
งบประมาณท่ีไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลให้ท่านเห็นดังนี้ครับ ตัวเลขท่ีผมก าลังแสดง 
ให้ท่านประธานได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือการจัดท างบประมาณท่ีอยู่ในลักษณะของการขาดดุล
งบประมาณต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เร่ือยมาจนถึงปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ก็ยังอยู่ในลักษณะของ
การขาดดุลงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ นั้นเราขาดดุลอยู่ท่ี ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือประมาณ 
๔.๐๔ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๖ คือปีท่ีก าลังพิจารณากันอยู่ในขณะนี้นั้น  
เราขาดดุลงบประมาณ ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือประมาณ ๓.๙ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) 
สรุปตัวเลขการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลนั้นตกอยู่ในสภาพท่ีย่ าแย่ 
เศรษฐกิจตกต่ า เคร่ืองยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกตัวนั้นดับสนิทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การส่งออก การท่องเท่ียว การบริโภคภายใน ประชาชนนั้นขาดก าลังซื้อเพราะว่าคนตกงาน 
ถูกเลิกจ้างงาน การลงทุนของภาคเอกชนไม่เกิด การลงทุนภาครัฐก็ติดขัดในเรื่องของ  
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีล่าช้า จากรายงานของกรมบัญชีกลางพบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปี ๒๕๖๕ ใน ๕ เดือนแรกนั้นต่ ากว่าเป้าหมาย --------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๔๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๗๑/๑ 
 
ส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและจะกระทบต่อการจัดเก็บรายได้  
ซึ่งเป็นรายได้และเป็นภาษีของประชาชนและของประเทศนี้ต่ ากว่าเป้าหมาย ปัจจุบันระดับ
การขาดดุลงบประมาณอย่างชาร์ต (Chart) ท่ีผมแสดงให้ท่านประธานได้เห็นนั้นเฉลี่ยอยู่ท่ี 
๒-๓ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) แล้วจะขยับอยู่ในระดับ ๔ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP)  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คือปีนี้ แล้วก็ปี ๒๕๖๖ คือปีหน้าจะขยับขึ้นไปถึง ๔ เปอร์เซ็นต์ 
ต่อจีดีพี (GDP) จะเห็นได้ว่าตัวเลขการขาดดุลงบประมาณใน ๒ ปีนี้มีลักษณะใกล้เคียงกัน  
ซึ่งเป็นการจัดงบประมาณในลักษณะของการแก้เกี้ยวครับ เพราะท าตัวเลขดูเสมือนหนึ่งว่า
รัฐบาลนั้นได้แสดงการจัดท างบประมาณท่ีขาดดุลน้อยลงประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ดูในสไลด์ (Slide) ท่ี ๒ ท้ังนี้นอกจากการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายแล้วรัฐบาลยังออก 
พ.ร.ก. เงินกู้อีก ๒ ฉบับ ๑ ล้านล้านบาทในปี ๒๕๖๓ และอีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ในปี ๒๕๖๔ ส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศสูงขึ้นแตะระดับ ๖๒.๗๖ เปอร์เซ็นต์ 
ต่อจีดีพี (GDP)  
  สไลด์ (Slide) ท่ี ๒ ตัวเลขนี้อาจจะแตกต่างจากท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้พูด
เมื่อวานนี้ เพราะว่าผมได้ข้อมูลจากส านักบริหารหนี้สาธารณะท่ีรายงานต่อ ครม. เมื่อวันท่ี 
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ว่าหนี้สาธารณะของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ ๑๕ ปี 
แม้ตัวเลขหนี้สาธารณะในปัจจุบันยังไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังก็ตามครับ เพราะมี 
การแก้ไขเพดานหนี้ใหม่โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐตามมาตรา ๑๐  
ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังท่ีมีนายกรัฐมนตรี คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานได้แก้ไขเพดานหนี้สาธารณะใหม่จากไม่เกินร้อยละ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ 
ต่อจีดีพี (GDP) ขยายเป็นถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 
โดยท่ีท่าน พลเอก ประยุทธ์ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง 
เป็นการก าหนดสัดส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดงบประมาณในปีต่อ ๆ มา
ดังนี้นะครับ 
  อันท่ี ๑ การแก้ไขสัดส่วนของงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น จากเดิมท่ีก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ของงบประมาณ เปลี่ยนเป็นไม่เกิน 
ร้อยละ ๗.๕ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั่นแสดงให้เห็นว่างบประมาณงบกลางนั้น
จะกระโดดขึ้นเป็น ๒ เท่าทันที  



๓๕๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๗๑/๒ 
 
  อันท่ี ๒ ท่ีเป็นสาระส าคัญก็คือการแก้ไขสัดส่วนการช าระคืนเงินต้น ซึ่งใน
กฎหมายเดิมนั้นตั้งไว้ในการช าระไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๕ ของงบประมาณ ท่านก็มีการแก้ไข 
แก้ไขใหม่เป็นช าระคืนเงินต้น เงินกู้ของรัฐบาลนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕ คือต้องการจ่ายหนี้
น้อยลง ท่านประธานครับ ดูเสมือนว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะเป็นผลดีกับรัฐบาลเพราะจะมีเงิน
ในการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้นดูจะเป็นอย่างนั้นครับ แต่ในข้อเท็จจริงมันตรงกันข้ามครับ 
เพราะนี่คือการท าลายความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางการคลังของรัฐบาลและของ
ประเทศ ส่งผลให้เกิดหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นและยังเป็นภาระของประชาชนในอนาคต  
จะน าไปสู่ความหายนะทางการคลังของประเทศในระยะยาว ท าให้ เครดิตของประเทศ 
ขาดความน่าเชื่อถือ ท่านประธานกลับมาดูการจัดท างบประมาณปี ๒๕๖๖ ท่ีก าลังพิจารณานี้
จะเห็นได้ว่ายังไม่มีความแตกต่างจากปีท่ีผ่านมาเท่าไรนัก ยอดงบประมาณรายจ่าย  
๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท มาจากเป้าหมายของการจัดเก็บรายได้อยู่ท่ี ๒.๔๙ ล้านล้านบาท  
เป็นการกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณอยู่ ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลข
ถูกลดการขาดดุลงบประมาณเปรียบเทียบจากปี ๒๕๖๕ อยู่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทนั้น เป็นการลด
แก้เกี้ยวให้ดูเสมือนหนึ่งว่ารัฐบาลนั้นได้จัดงบประมาณขาดดุลน้อยลงเท่านั้นเอง ท้ัง ๆ ท่ี
เพดานหนี้ เพดานในการกู้เงินเพื่อช าระเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณของปี ๒๕๖๖ นี้
สามารถขยับไปได้ถึง ๗๑๗,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับ เพราะการกู้เงินเพื่อชดเชย 
การขาดดุลงบประมาณนั้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ --------------- 
 

- ๑๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๗๒/๑ 
 
มาตรา ๒๑ ระบุไว้ว่าการกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณนั้นสามารถกระท าได้โดยอ านาจ
ของกระทรวงการคลัง คือกู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ และไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายท่ีตั้งไว้ส าหรับช าระคืนเงินต้นคืนเงินกู้ของรัฐบาล ดังนั้นเพดานของปี ๒๕๖๖ นี้อยู่ท่ี 
๗๑๗,๐๐๐ ล้านบาท แต่รัฐบาลตั้งต่ ากว่าเป้าหมาย การจัดท างบประมาณนั้นมีวิธีการจัดท า
งบประมาณอยู่ ๓ รูปแบบด้วยกัน ก็คือ ๑. การท างบประมาณขาดดุล ๒. การท างบประมาณ
เกินดุล และ ๓. การท างบประมาณสมดุล การท่ีรัฐบาลได้เลือกวิธีการจัดท างบประมาณ 
แบบลักษณะการขาดดุลนั้นแสดงให้ เห็นว่ารัฐบาลต้องมีความมั่นใจในการท่ีจะมี 
ขีดความสามารถในการหารายได้น ามาใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นการกู้เงิน 
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนั้นจะต้องเป็นการน าเงินมาเพื่อใช้จ่ายให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจและก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รัฐบาลจะได้รับ
ประโยชน์จากการจัดเก็บภาษี ท้ังภาษีทางตรง ภาษีทางอ้อมซึ่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน  
แต่ ๘ ปีท่ีผ่านมาของรัฐบาลท่าน พลเอก ประยุทธ์ กลับใช้เงินแบบมือเติบหรือเรียกว่า 
ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย มี ๑๐๐ ใช้ ๒๐๐ รู้วิธีการใช้เงิน แต่ไม่รู้วิธีการหาเงิน ตัวอย่างเช่น  
การจัดท างบประมาณด้านความมั่นคงในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อาจจะไม่เหมาะสม  
และสอดคล้องกับยุคสมัยและบริบทของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และรายจ่าย 
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจยิ่งจะเพิ่มภาระให้กับประเทศ ยิ่งเมื่อไปเปิดดู 
ในรายละเอียดของงบประมาณจะเห็นได้ว่ายังมีแผนในการจัดซื้ออาวุธในระยะยาวอีก 
เป็นจ านวนมาก รวมแล้วประมาณ ๔.๕ แสนล้านล้านบาท ในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า  
แล้วเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วครับเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลง
อย่างกะทันหันและอย่างรวดเร็ว วันนั้นถ้าเขารบกันด้วยนิวเคลียร์ รถถัง เรือด าน้ านั้นอาจจะ
ล้าสมัยไปแล้วครับท่านประธาน มาดูงบบูรณาการท่ีมีมากถึง ๒๑๘,๔๗๗ ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๖.๘๖ ของงบประมาณรายจ่าย ถูกซ่อนไว้ในกระทรวงและถูกน ามาใช้ 
อย่างไร้ประสิทธิภาพไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถวัดความส าเร็จให้ชัดเจนในเนื้อหา
สาระของแต่ละโครงการได้ ท าให้การท างานแบบบูรณาการเป็นเพียงรูปแบบและค าพูด 
ท่ีสวยหรูเท่านั้น ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริง เป็นงบประมาณท่ีซับซ้อนซ่อนเงื่อน  
มาดูงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน แม้จะมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ ๒๑.๘ ก็ตาม แต่เมื่อด ู
ในรายละเอียดของงบประมาณแล้วพบว่างบลงทุนท่ีแท้จริงนั้นมีเพียง ๑๕.๔๖ เปอร์เซ็นต์ 



๓๕๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๗๒/๒ 
 
เท่านั้นเองท่านประธานครับ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง งบประมาณส่วนนี้
ควรได้รับการจัดสรรในสัดส่วนท่ีมากขึ้นและควรมุ่งไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ และท าให้เกิดการสร้างงานเพื่อเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายเงินเพิ่มอ านาจซื้อ
ภายในประเทศในระบบเศรษฐกิจ ผมยังมีความเห็นว่าการจัดท างบประมาณครั้งนี้ไม่มีความ
เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกับในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ถึงแม้ว่าการจัดท างบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ จะสามารถกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณได้ถึง ๗๑๗,๐๐๐ ล้านบาทก็ตาม แต่ปัญหาท่ีตามมาก็คือการประมาณการรายรับ
ของรัฐบาลครับว่าจะสามารถจัดเก็บงบประมาณภาษีนั้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  
เพราะถ้าหากว่าการจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าประมาณการคือ ๒.๔๙ ล้านล้านบาทนั้น ถามว่า
รัฐบาลจะท าอย่างไร นี่คือปัญหาท่ีจะตามมาครับท่านประธาน  

 
- ๑๗๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๕๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๗๓/๑ 
 
  ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ สไลด์ (Slide) ท่ี ๓ จะเห็นได้ว่าตัวเลขของ 
การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๕ รัฐบาลเข้ามาปี ๒๕๕๗ ภาษี 
มันเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ จนถึงปี ๒๕๖๕ นั้นตัวเลขการประมาณการจัดเก็บรายได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย ต่ ากว่าประมาณการทุกปีครับ หนักท่ีสุดก็คือปี ๒๕๖๓ จัดเก็บรายได้ต่ ากว่า
ประมาณการ ๓๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นท่ีมาของการกู้เงินชดเชยรายได้ในส่วนท่ีขาดท าให้
รัฐบาลต้องกู้เงินเกินกรอบวงเงินท่ีขออนุมัติจากสภา รัฐบาลใช้กลไกด้วยการกู้เงินโดยอาศัย
อ านาจของกระทรวงการคลังกู้เงินน ามาชดเชยรายจ่ายท่ีสูงกว่ารายรับ ซึ่งท าให้เป็นภาระ
ของงบประมาณท่ีจะต้องตั้งจ่ายคืนเงินส่วนนั้นในปีงบประมาณถัดไป ท่ีเรียกว่าการตั้งจ่ายคืน
รายการชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย และจะมีผลต่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป
เช่นกัน ท าให้เกิดการสะสมหนี้สาธารณะท่ีเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่าย  
ปี ๒๕๖๖ รายการเหล่านี้ไม่มีครับ โดยเฉพาะการชดใช้เงินคงคลังและรายการชดใช้เงินทุน
ส ารองจ่าย แต่ถ้าหากว่าการประมาณการจัดเก็บรายได้ในปีหน้าคือปี ๒๕๖๖ นั้นต่ ากว่า
เป้าหมายเมื่อไร รัฐบาลขาดสภาพคล่องเมื่อไร รัฐบาลขาดกระแสเงินสดในมือเมื่อไร รัฐบาล
ต้องใช้อ านาจตามวิธีการ พ.ร.บ. งบประมาณท่ีสามารถกู้เงินส ารองจ่ายฉุกเฉินได้อีกก้อนหนึ่ง 
วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเงินจ านวนนี้ก็จะถูกจัดงบประมาณจ่ายคืนในปีถัดไป ซึ่งจะกระทบ
ต่อการจัดท างบประมาณในปีต่อ ๆ ไปเช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วครับท่านประธาน งบประมาณ
ปีนี้คือปี ๒๕๖๕ งบส่วนนี้ถูกตั้งจ่ายอยู่ท่ี ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายกู้เงินเกิน
กรอบวงเงินในปี ๒๕๖๔ ดังนั้นในปี ๒๕๖๖ จึงไม่ปรากฏรายการนี้ แต่พอสิ้นปีงบประมาณ 
พอการปิดหีบ การเสียภาษีนิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วเราถึงจะรู้ตัวเลขว่า
ประมาณการจัดเก็บรายได้ในปี ๒๕๖๖ นั้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก็จะท าให้มีการกู้เงินแล้วก็มีการตั้งจ่ายในปี ๒๕๖๗ ต่อไป จึงท าให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้
เรามีหนี้ของประเทศสะสมเพิ่มสูงขึ้น ตัวเลขวันนี้หนี้สาธารณะแตะระดับ ๑๐ ล้านล้านบาท 
สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ ๑๕ ปี ท่านประธานครับ เมื่อพูดถึงฐานะทางการคลังของ
รัฐบาล เราต้องมองใน ๒ มิติ ๑. มิติรายรับและมิติรายจ่าย จะเห็นได้ว่าประมาณการจัดเก็บ
รายได้ใน ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ คือปีนี้ครับ ใน ๕ เดือนแรกนั้นเราตั้งเป้าไว้ ท่ี 
๑,๐๙๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่เก็บได้จริง ๆ ใน ๕ เดือนท่ีผ่านมานั้นเพียง ๙๑๗,๐๐๐ ล้านบาท
เท่านั้นเอง ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งนับตั้งแต่ท่าน พลเอก ประยุทธ์ เข้ามานี้ การบริหาร 



๓๕๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๗๓/๒ 
 
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีเราต้องใช้วิธีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณท่ีมี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เพราะการประมาณการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
สิ่งท่ีขาดไปของการจัดท างบประมาณครั้งนี้ก็คือรัฐบาลมองสถานการณ์ไม่ขาด หรือไม่ทัน  
ต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ขณะนี้เกิดวิกฤติท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกนั่นก็คือวิกฤติทางด้าน
อาหารของโลกท่ีเรียกว่าโกลบอล ฟู้ด ไครซิส (Global Food Crisis) องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ (FAO) ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลให้เห็นถึงวิกฤติราคา 
อาหารโลกท่ีแพงขึ้นท่ัวโลก ในรายงานดังกล่าวมีการระบุว่าดัชนีราคาอาหารฟู้ด ไพรซ์  
อินเด็กซ์ (Food Price Index) นั้น ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร สินค้า
โภคภัณฑ์ท่ีมีการซื้อขายมากท่ีสุดในโลกมีราคาสูงขึ้นในรอบ ๑๐ ปี สาเหตุของวิกฤติอาหารโลก
ครั้งนี้เป็นผลมาจากสงครามรัสเซียและยูเครน เนื่องจากท้ัง ๒ ประเทศเป็นประเทศผู้ผลิต
และส่งออกวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อน าไปประกอบอาหารรายใหญ่ของโลก การสู้รบในพื้นท่ี 
การเพาะปลูกถูกท าลายไม่สามารถท าการเกษตรได้ ส่งผลให้วัตถุดิบทางด้านอาหารขาดแคลน
และมีราคาแพงขึ้นน าไปสู่ความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร หลายประเทศในโลกห้ามการส่งออก
แล้วครับ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๗๔/๑ 
 
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับคนในประเทศของตนเอง เหตุผลนี้
ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนทางด้านอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรตลอดจน
วัตถุดิบในด้านการเกษตรนั้นมีราคาสูงขึ้น ผมถามท่านประธานว่ารัฐบาลนั้นรับมือกับเรื่องนี้
อย่างไร รัฐบาลเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้หรือไม่ เราจะฉกฉวยโอกาสท่ีประเทศไทย
ได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ซึ่งเราเป็นประเทศเกษตรกรรม คนส่วนใหญ่ของประเทศ 
เป็นเกษตรกร ประเทศเราไม่มีภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรงเหมือนต่างประเทศ อย่างมากเราก็แค่
เจอปัญหาภัยแล้งเท่านั้นซึ่งเราสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ ท่านประธานครับ ผมยังไม่ได้ยิน
จากรัฐบาลท่ีจะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไทย โอกาสนี้เป็นโอกาสทองของสินค้าเกษตร 
ของไทยครับท่านประธาน ในขณะท่ีประเทศอื่นขาดแคลนแต่ประเทศไทยนั้นจะกลายเป็น
แหล่งผลิตอาหารของโลกในวิกฤตการณ์ด้านอาหารของโลกท่ีขาดแคลนในครั้งนี้ นี่คือการ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ ผมไม่เห็นว่ารัฐบาลนี้ให้ความสนใจในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์นี้เลย  
  ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๔ ครับ เรามาดูภาคประชาชนครับท่านประธาน ปีนี้เป็นปี
ท่ีรัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนของรัฐบาล เพราะหนี้ครัวเรือนของไทย 
จะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ของเศรษฐกิจไทย เรามีหนี้ครัวเรือนอยู่ท่ี ๑๔.๓๔ ล้านล้านบาท 
รายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยังพบอีกว่าคนไทยเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย  
กลุ่มท่ีเป็นหนี้มากที่สุดคือกลุ่มคนท่ีอยู่ในวัยท างานอายุประมาณ ๒๕-๓๕ ปี ส่วนใหญ่เป็นหนี้ 
ท่ีเกิดจากสินเชื่ออุปโภคบริโภค คือซื้อเพื่อบริโภค สินเชื่อบัตรเครดิตโดยเฉพาะบัตรเครดิต 
ท่ีมีโพรโมชัน (Promotion) ศูนย์เปอร์เซ็นต์ ๖ เดือน ศูนย์เปอร์เซ็นต์ ๑๐ เดือนมันเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการบริโภคเกินตัว เมื่อเกิดภาวะอินคัมช็อก (Income Shock) ซึ่งเป็นผลกระทบ
ด้านรายได้ท่ีเกิดจากการถูกปิดกิจการ การถูกเลิกจ้างงานเพราะพิษโควิด (COVID) นั้น 
เมื่อรายได้มันขาดก็ท าให้ไม่มีรายได้ในการผ่อนช าระท้ังค่าบ้าน ค่ารถ ค่าใช้จ่าย ค่าบัตรเครดิต
จึงท าให้เกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว บางคนต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายครับ ยังมีการประเมินอีกว่า
หนี้ครัวเรือนของไทยสิ้นปี ๒๕๖๕ คือปีนี้มีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นแตะระดับ ๙๐-๙๒ เปอร์เซ็นต์
ต่อจีดีพี (GDP) ด้วยซ้ าไป ผมเปรียบเทียบให้ท่านประธานได้เห็นภาพง่าย ๆ ครับว่าจีดีพี 
(GDP) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศนั้นอยู่ท่ี ๑๖ ล้านล้านบาท แต่เรามีหนี้สินท้ังสิ้น 
๑๔ ล้านล้านบาท ดังนั้นเราหารายได้มาเกือบท้ังชีวิตเราต้องมาจ่ายหนี้เกือบหมดตัว ไม่เหลือเงิน
ในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันเลย นี่ยังไม่รวมดอกเบี้ยท่ีจะเกิดขึ้นนะครับว่าเราจะ  



๓๕๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๑๗๔/๒ 
 
เหลือเงินในการด ารงชีพด ารงชีวิตอย่างไร วันนี้ท่านประธานครับประเทศเรานี้เดินทางมาถึง
จุดท่ีคนไทยนั้นยอมติดโควิด (COVID) เพื่อเอาเงินประกันมาใช้จ่าย ท่านประธานไปดูสิครับว่า
วันนี้บริษัทประกันภัยนี้ต้องเจ๊งกันระเนระนาดครับ เจ๊งไม่เป็นท่าวินาศสันตะโรเพราะไม่มีเงิน
จ่ายลูกค้าเอาประกัน คนไทยไม่คาดคิดว่าการบริหารโควิด (COVID) ของรัฐบาลจะล้มเหลว 
ขนาดนี้ การท่ีคนไทยของประเทศนี้ยอมเสี่ยงให้ตัวเองติดโควิด (COVID) เพื่อเอาเงินประกันนั้น 
ถือว่าถึงจุดเลวร้ายท่ีสุดของการเป็นคนไทยในประเทศนี้แล้วครับท่านประธาน ผมขอย้อน
ความทรงจ าของรัฐบาลท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศว่าจะท าให้คนจนหมด
ประเทศ รัฐบาลคงภาคภูมิใจว่าวันนี้ตัวเลขบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทะลุถึง  
๒๐ ล้านใบ ปี ๒๕๖๐ รัฐบาลประกาศว่าคนจนจะหมดประเทศ จนท่านบอกว่าอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้าคนจนจะหมดเกลี้ยงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ท่านประธานครับ สิ่งท่ีผม
อยากเห็นในงบประมาณปี ๒๕๖๖ ผมอยากเห็นการจัดท างบประมาณท่ีสอดคล้องกับปัญหา
ของประเทศอย่างเร่งด่วน ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๗๕/๑ 
 
โดยรัฐบาลต้องจัดล าดับเรียงความส าคัญของปัญหาวางแผนการแก้ไขปัญหาท้ังระยะสั้น 
ระยะยาว ระยะสั้นนั้นงบประมาณต้องตอบโจทย์การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว  
ให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถกลับมาหล่อเลี้ยงให้เกิดการจ้างงานให้ได้ การจัดการปัญหา  
การแพร่ระบาดของโควิด (COVID) ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน รัฐบาลต้องลด
รายจ่ายในส่วนท่ีไม่จ าเป็น โดยเฉพาะรายจ่ายท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ควรชะลอไปก่อน  
และอาศัยแหล่งเงินอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย เช่นโครงการท่ีรัฐบาลส่งเสริม
ให้สถาบันการเงินของรัฐได้เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น 
ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. กองทุนหมุนเวียน ตลอดจนธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น 
โดยรัฐต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนควรลดงบประมาณในส่วนท่ีจะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
ท่ีมีต้นทุนสูงโดยเฉพาะรายจ่ายท่ีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ เช่น เรือด าน้ า  
อาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่ไม่ให้ซื้อครับท่านประธาน แต่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ขอชะลอ 
ไว้ก่อนได้ไหม วันท่ีเศรษฐกิจของประเทศดีเราจะซื้อเท่าไรไม่ได้ว่าครับท่านประธาน สิ่งท่ีควร
จัดท างบประมาณให้มากขึ้นนั่นก็คืองบลงทุนท่ีใช้โลคอล คอนเทนต์ (Local Content)  
หรือการใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้มากขึ้น เช่นนโยบายการก าหนดอัตราส่วนขั้นต่ า  
ของวัตถุดิบในประเทศในการผลิต ตลอดจนการเพิ่มการจ้างงานแรงงานให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิด
การจ้างงานเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายสร้างก าลังซื้อภายในประเทศให้มากขึ้น นอกจากนั้น
ผมยังอยากเห็นการปรับนโยบายของการใช้จ่ายงบกลางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้มี
ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
ไม่ควรใช้งบกลางเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลหรือของพรรคการเมืองใด 
พรรคการเมืองหนึ่ง เพราะการใช้จ่ายงบกลางนั้นโดยเฉพาะรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นนั้นแม้จะมีระเบียบวิธีปฏิบัติของการใช้จ่ายงบกลางอยู่ก็ตาม แต่งบเหล่านี้
ต้องสามารถแสดงเหตุผลการใช้จ่ายวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น ความเร่งด่วน ความเหมาะสม
และท่ีส าคัญนั้นต้องสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรมให้ได้ งบประมาณปี ๒๕๖๖ รายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นนั้น 
มีจ านวนถึง ๙๒,๔๐๐ ล้านบาท สูงกว่าปี ๒๕๖๕ ท่ีจัดไว้ท่ี ๘๙,๐๐๐ ล้านบาท แตกต่างกัน 
 



๓๕๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๗๕/๒ 
 
อยูท่ี่ ๓,๔๐๐ ล้านบาท และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบกลางนั่นก็คืองบส่วนนี้
เพื่อแก้ไขปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน กรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องนั้นไม่ได้ตั้ง
งบประมาณปกติรองรับไว้หรือเป็นรายจ่ายเพื่อป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิด
ความเสียหายและความมั่นคงต่อรัฐต่อประชาชน แต่ท่ีผ่านมางบประมาณส่วนนี้ถูกใช้จ่าย
เป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาล ท่ีผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบกลางเสมือนงบราชการลับ 
พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบส่วนนี้  เพราะเป็นภาษีอากรของประชาชน 
จึงต้องตรวจสอบได้ครับท่านประธาน อีกท้ังรายจ่ายงบกลางในลักษณะท่ีเป็นแอบแฝง 
ลับลวงพรางยากต่อการตรวจสอบ เช่นการจัดสรรงบกลางเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด (COVID)  ผ่านสถาบันการศึกษา ผมในฐานะท่ีเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการติดตามศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณ ผมได้รับ 
การร้องเรียนและได้ติดตามเรื่องนี้จากส านักงบประมาณ ผมเห็นสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น 
ในงบประมาณส่วนนี้และเห็นช่องทางว่ามีความผิดปกติที่ใช้งบประมาณงบกลางนั้นไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ควรถูกจัดตั้งไว้ในงบปกติของหน่วยราชการ 
คือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ------------------------------------- 
 

- ๑๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๗๖/๑ 
 
ท่านประธานรู้ไหมว่าวันนี้มีขบวนในการหาผลประโยชน์จากงบประมาณส่วนนี้ ผมก าลัง
รวบรวมหลักฐานและก าลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ในฐานะท่ีเป็นประธานกรรมาธิการ ดังนั้น 
ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลยังจัดงบประมาณในลักษณะนี้ ไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อความเดือดร้อน
ของประชาชนอีกต่อไป และงบประมาณถูกน าไปใช้จ่ายในสิ่งท่ีไม่จ าเป็น หรือรัฐบาล 
ไม่จัดล าดับความส าคัญเปรียบเสมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรกท่ีผิดแล้วทุกอย่างมันผิดไปหมด 
ในขณะท่ีประชาชนเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า ข้าวของทุกอย่างนั้นขึ้นราคาแล้วแพงไปหมด 
ท่ีเรียกว่าแพงท้ังแผ่นดินนั้น น่าสงสารคนไทยในยุคของรัฐบาลลุงตู่เหมือนตายซ้ าตายซาก 
เมื่อก่อนนั้นเราท ามาหาเช้ากินค่ า เราท างานหาเงินหาเช้ากินค่ า แต่ในยุครัฐบาลปัจจุบันนั้น
เราหาเช้าแล้วกินไม่ถึงค่ าครับ ทางเลือกเดียวเท่านั้นท่ีจะท าให้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และงบประมาณสามารถเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น  
มีหนทางเดียว หนทางเดียวท่ีเราจะต้องเลือกในการตัดสินใจท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ของงบประมาณคือเราเลือกเปลี่ยนรัฐบาลง่ายท่ีสุด เพราะผมและประชาชนคนไทยทนไม่ได้กับ
ความยากล าบากกับรัฐบาลชุดนี้ได้อีกต่อไปแล้ว ผมถึงบอกว่าหมดเวลาของรัฐบาลลุงตู่แล้ว 
ขอบคุณครับ ท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญคุณรังสิมาครับ  
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัด
สมุทรสงคราม ดิฉันสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ แต่ต้องปรับปรุงแก้ไข
เพราะว่าการแก้ปัญหาของการจัดสรรงบประมาณมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ดิฉันจะยกตัวอย่างว่า
ดิฉันเป็น ส.ส. มา ๕ สมัย ดิฉันพูดในสภาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน แต่บางโครงการก็ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขเลย ดิฉันจะยกตัวอย่างว่าการอภิปรายในสภา ทุกวันท่านประธานให้ ส.ส. 
๕๐๐ คน ได้หารือคนละ ๒ นาที ๒ นาที บางวันดิฉันหารือได้ ๖ เรื่อง แต่ว่าทางประธานสภา 
ก็ท าหนังสือตอบกลับไปว่าเรื่องท่ีท่านหารืออยู่ในระหว่างส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ท าตอบกลับไปอย่างนี้ทุกครั้งท่ีมีการหารือ แล้วดิฉันก็มองว่าถ้า ๕๐๐ คนพูดวันละ ๓๐-๔๐ คน 
ทุกวัน ๆ ปัญหาถัวเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ ๑๐๐ เรื่อง ถ้าท่านจัดงบประมาณตามท่ี ส.ส.  
 



๓๖๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๗๖/๒ 
 
ได้พูดในสภา ๑๐๐ เรื่องให้ได้สัมฤทธิ์ผล ดิฉันคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์ แต่ว่าอันนี้พูดไป 
กี่เรื่อง ๆ เห็นประธานท ามาไม่ได้สักเรื่องหนึ่งนะคะ ท่านประธานเองก็ส่งให้ดิฉันอยู่ตลอด 
ดิฉันก็รับหนังสือแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบ  
  แล้วอีกประการหนึ่งก็คือดิฉันอยากจะฝาก ผอ. ส านักงบประมาณ วันท่ีมีการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านต้องจัดสรรคนของส านักงบประมาณนั่งฟังการอภิปรายของ 
ส.ส. ในสภาว่าแต่ละจังหวัดเขาเดือดร้อนอะไรบ้าง ท่ีส านักงบประมาณจะต้องจัดงบประมาณ
ไปด าเนินการแก้ไขให้แต่ละเขต แต่ละพื้นท่ี แต่ละจังหวัดให้ได้ท่ัวถึง ไม่ใช่กระจุกบางจังหวัด 
บางกรม บางกระทรวง อย่างท่ีท่าน ส.ส. บางท่านได้พูด บางจังหวัดได้มาก บางจังหวัด 
ได้น้อยต่ ากว่าเกณฑ์ดิฉันก็ไม่เห็นด้วย เพราะว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างนี้มันไม่เป็นธรรม  
  อีกประการหนึ่งคือการจัดสรรงบจังหวัด อย่างเช่นงบจังหวัดก็ควรให้จังหวัด
เขาบริหารจัดการในจังหวัด ส านักงบประมาณไม่ควรท่ีจะจัดงบฟังก์ชัน (Function) เอาไปใส่
ในงบประมาณจังหวัด ดิฉันก็ต่อสู้มาในชั้นอนุกรรมาธิการ ปีท่ีแล้วดิฉันเป็นกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๕ ดิฉันก็เสนอว่าไม่ควรเอางบฟังก์ชัน (Function) ไปใส ่
ในงบจังหวัดเพราะมันเสียงบประมาณท่ีจะพัฒนาจังหวัดท่ีเขาจะบริหารจัดการ มันเสียหาย 
ไปเยอะ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๗/๑ 
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แต่งบฟังก์ชัน (Function) ของท่านก็ไม่จัดให้เลย เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะฝากว่า 
ในชั้นอนุกรรมาธิการไม่ควรให้มีงบฟังก์ชัน (Function) ในงบจังหวัด อีกประการหนึ่งในงบ 
ท่ีจัดให้บางโครงการจัดไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนะคะ ดิฉันอยากให้ขึ้นสไลด์ (Slide)  
ให้ท่านประธานเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ ท่านได้เคยไปติดตามดู
ไหมว่าให้ไปแล้วเขาเอาไปท าอะไรบ้าง เขาใช้ประโยชน์คุ้มค่ากับเงินภาษีของพี่น้องประชาชน
หรือไม่ อย่างเช่น ขอสไลด์ (Slide) เลยค่ะ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  งบปี ๒๕๖๐ เงิน ๑๕ ล้านบาท 
เอาไปสร้างศูนย์โอทอป (OTOP) โครงการอาคารตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้าโอทอป 
(OTOP) และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม ท่านดูสิคะสร้างไว้เป็นป่ าหมดเลย  
ปีนี้ปี ๒๕๖๕ แล้ว ๕ ปีเงิน ๑๕ ล้านบาทไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย เล่ือนสไลด์ (Slide) ให้ดูค่ะว่า
มันเป็นป่าจริงไหม ท าแล้วรกไปหมดเลย ดิฉันก็ไปประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดว่าให้เอา
อันนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะเงินตั้ง ๑๕ ล้านบาทไม่ได้ใช้อะไรเลย เพราะฉะนั้น 
ฝาก ป.ป.ช. สตง. ช่วยตรวจสอบหน่อยไม่ใช่สร้างกินเปอร์เซ็นต์ สร้างสักแต่ว่าสร้าง  
แต่ประชาชนไม่ได้อะไรอย่างนี้ดิฉันไม่เห็นด้วย  
  อีกประการหนึ่งคือเรื่องการจัดสรรงบน้ า ดิฉันก็อยากจะเน้นว่าให้ทางรัฐบาล
เน้นเรื่องน้ าให้มากโดยเฉพาะน้ าบาดาล เพราะว่าเมื่อปลายปีท่ีแล้วปี ๒๕๖๔ ทางอียู (EU)  
มีหนังสือแจ้งมาท่ีกระทรวงการต่างประเทศให้ประเทศไทยใช้น้ าบาดาลเป็นน้ าอุปโภคบริโภค 
แต่ว่าประเทศไทยให้งบประมาณน้อยมาก อย่างปีนี้โครงการกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ ๒,๙๑๐ ล้านบาท ดิฉันว่ามันไม่เพียงพอควรท่ีจะให้งบประมาณ
มากกว่านี้ แล้วก็การเจาะบ่อดิฉันอยากให้เจาะโครงการใหญ่ ๆ อย่างเช่นท่ีเลาขวัญเขาท า
โครงการ อันน้ีมันได้ใช้ประโยชน์กับประชาชนเป็นจ านวนมากถึง ๒๐ กิโลเมตร แต่ถ้าไปเจาะ
แต่ละบ่อมันเสียงบประมาณมากกว่า แล้วการสัมฤทธิ์ผลสู้โครงการบาดาลขนาดใหญ่ไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะฝากว่าการใช้ประโยชน์ของงบประมาณมันต้องเป็นไปตาม 
ความต้องการของพี่น้องประชาชน  
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  อีกโครงการหนึ่งท่ีดิฉันอยากฝากก็คือโครงการทางด้านสาธารณสุข ดิฉัน 
เป็นพยาบาลก็จะเน้นเรื่องสุขภาพเพราะว่าเรื่องฟันเป็นเรื่องส าคัญ อยากให้เน้นเรื่อง
บุคลากร คนท่ีเรียนทางด้านทันตแพทย์ให้เน้นบุคลากรทางด้านฟันให้มาก เพราะว่ามันจะ  
มีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะว่าถ้าฟันไม่ดีพออายุมากมันจะมีผลต่อการย่อยอาหาร  
แล้วก็จะให้คนแก่การย่อยไม่ดีต้องมาเข้าโรงพยาบาลรักษาสุขภาพอีก  
  อีกเรื่องหนึ่งคือดิฉันอยากกลับมาท่ีสภาของเรา ดิฉันได้ ๗ นาที คือสภา 
ของเราเป็นท่ีอนุมัติงบประมาณ แต่การเบิกจ่ายมันซ้ าซ้อนท่านประธาน ไม่ทราบว่าท่านคุม
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณอาหารหรือเปล่า ดิฉันอยากจะให้สภาเน้นว่าการเบิกจ่าย อย่างเช่น
สภาเรามีประชุมวันพุธ วันพฤหัสบดี ใครท่ีมีประชุมกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ หรือว่า
ประชุม พ.ร.บ. ต่าง ๆ ห้ามเบิกอาหารซ้ าซ้อน ไม่อย่างนั้นเบิกทุกคณะเลย เงินมันสูญเสีย
งบประมาณเป็นจ านวนมาก ก็อยากจะให้แต่ละคณะเบิกที่เดียวไม่ได้เบิกทุกคณะ  
  อีกอันหนึ่งข้อสุดท้ายเรื่องการพิจารณางบแต่ละปี ดิฉันอยากจะเสนอว่า 
แต่ละห้องท่ีเป็นคณะอนุกรรมาธิการอยากให้ไลฟ์ (Live) สดให้พี่น้องประชาชนได้เห็น 
การพิจารณางบของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการด้วย เพราะดิฉันมองว่าคณะอนุกรรมาธิการ
เป็นคณะท่ีตบทรัพย์ห้องเชือด คือประชาชนเขาจะไม่เห็นวิธีการ เพราะว่ามันมีการขึ้นศาล
กันแล้วเมื่อวานนี้ ดิฉันก็เห็นนะคะว่ากรรมาธิการไปตบทรัพย์แล้วก็มีคดีความกัน ประชาชน
ก็เลยอยากจะทราบความคืบหน้า แล้วอีกอันหนึ่งก็อยากจะฝากข้าราชการท่ีมาตอบมาชี้แจง
ในสภาไม่อยากให้ท่านกลัว ส.ส. กลัวกรรมาธิการ เขาตัดงบก็ให้เขาตัดไปเลยค่ะ ท่านก็ท างาน
เหมือนเดิม เงินเดือนก็ได้เท่าเดิม ท่านจะต้องไปกลัวเขาตัดท าไม ถ้าท่านไม่มีผลประโยชน์ 
กับโครงการต่าง ๆ แต่นี่ท่านกลัวเขาแล้วก็ไปฮั้วกัน ยินยอมกัน จ่ายใต้โต๊ะ จ่ายเปอร์เซ็นต์
อะไรกัน ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันเสนอว่าควรมีการไลฟ์ (Live) สดทุกห้อง
ขอบคุณท่านประธานค่ะ 

 
- ๑๗๘/๑ 
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  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญคุณสกุณา ตามด้วยคุณภาสกร เงินเจริญกุล เชิญครับ 
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ (สกลนคร)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาว
สกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ท่านประธานคะ
ดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็น
ความสิ้นหวังและทางตันของงบประมาณ โดยดิฉันจะขอน าเสนอเป็นขั้นบันไดของทางตัน  
ซึ่งก็จะท าให้เห็นภาพว่าถ้าประชาชนคนหนึ่งท่ีเขาจะต้องท ามาหากินและด าเนินชีวิตภายใต้
การบริหารของรัฐบาลนี้เขาจะต้องเผชิญกับงบประมาณทางตันอย่างไรบ้าง ขอสไลด์ (Slide) 
ด้วยค่ะ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ (สกลนคร)  :  สไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ดิฉันขอเริ่ม 
จากปัญหาหนี้สินของคนไทยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ และขอน าเอาข้อมูลจริง 
ของหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นท่ีของดิฉันเอง  
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลงไปส ารวจข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ 
เมื่อ ๓ เดือนท่ีผ่านมาหมู่บ้านนี้มี ๒๓๖ ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท้ังหมู่บ้านมีหนี้สินรวม ๗๖ ล้านบาท หนี้เฉลี่ย ๓๒๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน 
ประชาชนต้องเผชิญกับรายรับไม่พอรายจ่ายเนื่องจากค่าจ้างเติบโตช้า รายได้ไม่แน่นอน  
ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๒ ค่ะ นอกจากนี้เรายังพบข้อมูลท่ีน่าสนใจมาก นั่นก็คือภาวะหนี้ท่ีอยู่ 
ผิดท่ีผิดทาง จึงมีการค้นหาสาเหตุแล้วก็พบว่าช่วงท่ีผ่านมาสถาบันการเงินเข้มงวดกับการ
ปล่อยหนี้ธุรกิจมากขึ้น เมื่อประชาชนต้องการลงทุนต้องการท ามาหากินแต่ไม่สามารถเข้าถึง
ช่องสินเชื่อธุรกิจได้ ประชาชนจึงต้องเข้าสู่สินเชื่อบุคคลซึ่งมีดอกเบี้ยท่ีสูงกว่า หมายถึง  
ต้องจ่ายส่วนชดเชยความเสี่ยงสูงขึ้นค่ะ เป็นการซ้ าเติมภาระท่ีประชาชนต้องแบกรับ 
ในสภาวะท่ีเขาก็ยากล าบากมากอยู่แล้วค่ะ ปัญหาหนี้สินคือความทุกข์ท่ียิ่งใหญ่ของประชาชน  
กระทรวงการคลังซึ่งมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบก็ไม่ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับแก้ไขปัญหา
ส าคัญนี้เลยค่ะ ท่านประธานคะ สิ่งท่ีรัฐบาลควรจะต้องเร่งท าก็คือปรับโครงสร้างสถาบัน
การเงินเพื่อย้ายหนี้ไปเป็นสินเชื่อท่ีก่อรายได้ค่ะ เพื่อสร้างโอกาสให้ชาวบ้านได้ท ามาหากิน  
นี่คือความหมายของงบสิ้นหวังค่ะ เพราะรัฐบาลไม่ได้ใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาส าคัญ  
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ของประเทศและของประชาชน ต่อมาเมื่อประชาชนต้องการท ามาหากิน ปัญหาแรกท่ีจะ 
ต้องเจอก็คือปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า วันนี้รัฐบาลใส่งบประมาณในการจัดการแหล่งน้ า
ไปท่ีกรมชลประทานจ านวนมาก ๗๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นงบเพื่อสร้าง 
แหล่งน้ า ซ่อมอ่างเก็บน้ า แต่ระบบการกระจายน้ าไม่ท่ัวถึงค่ะ การจัดการมีปัญหา ดิฉันดู
แผนของกรมชลประทาน ถ้าเราต้องการกระจายน้ าให้ครอบคลุมท่ัวประเทศต้องใช้เวลาถึง 
๗๐๐ ปี วันนี้ประชาชนรอไม่ได้ รายรับเราไม่พอรายจ่าย ไม่พอค่าครองชีพ ไม่พอค่าดอกเบี้ย 
ในขณะท่ีพื้นท่ีภาคอีสานเรามีน้ าใต้ดินท่ีอุดมสมบูรณ์มาก และเทคโนโลยีเครื่องมือการขุดเจาะ
น้ าบาดาลตอนนี้ก็มีความแม่นย า การขุดน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลท าให้ชาวบ้าน
ได้ประโยชน์มากกว่าและทันเวลาค่ะ แต่งบประมาณของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
ในปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นเพียง ๑.๓ เปอร์เซ็นต์ จาก ๒,๘๗๓ ล้านบาท ไปเป็น ๒,๙๑๐ ล้านบาท 
แต่การจัดงบเช่นนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่เข้าใจปัญหาและท่านก็ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา กรมชลประทาน
มีงบพัฒนาแหล่งน้ าจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้งบท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้ประชาชน  
ได้ประโยชน์ทันที รัฐบาลก็ไม่ต้องไปหางบเพิ่มท่ีไหนค่ะ เพียงแค่โยกงบจากกรมชลประทาน
สัก ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ไปท่ีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกร 
ท่ัวภาคอีสานได้มีน้ าเพื่อการเกษตรใช้ทุกครัวเรือนได้ทันที แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ท าค่ะ นี่คืองบ
ทางตันที่ไม่ได้ใช้เพื่อการแก้ปัญหาให้ประชาชนค่ะ  
 

- ๑๗๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๑๗๙/๑ 
 
  ขอภาพท่ี ๓ ค่ะต่อจากเรื่องน้ า เมื่อชาวบ้านอยากท าการเกษตรท่ีต้องมี
นวัตกรรมบ้าง ก็ต้องมาดูท่ีงบการวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ดิฉันสงสัยมาตลอดเวลาว่าประเทศของเรามีสถาบันวิจัยท่ีดี มีนักวิจัยท่ีเก่ง  
แต่ท าไมเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ถึงยังมีความล้าหลังด้านเทคโนโลยี 
ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณในส่วนนี้ซึ่งอยู่ภายใต้กองทุน ววน. ยังตั้งโจทย์ไม่ตรงกับ
ปัญหาของประเทศ ในสภาวะวิกฤติเช่นนี้งานวิจัยท่ีควรให้ความส าคัญก็คืองานวิจัยระยะสั้น
เห็นผลเร็ว ตอบปัญหาประชาชนได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยท่ีน าไปสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากการตั้งโจทย์ท่ีไม่สอดคล้อง
กับปัญหา กระทรวงยังมีปัญหาในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานวิจัยท าได้เพียง
วิจัยเพื่อท าบิสซิเนส โมเดล (Business Model) คือท าต้นแบบ แต่เกษตรกรไม่ได้ต้องการ 
บิสซิเนส โมเดล (Business Model) เกษตรกรต้องการรายได้ เมื่อดิฉันไปดูในเล่มงบประมาณ 
ก็พบว่าไม่มีกระทรวงไหนท่ีจะตั้งงบประมาณเพื่อขยายผลโมเดล (Model) นี้ค่ะ นี่คือปัญหา
ของการไม่บูรณาการ ท าให้งบเพื่อการวิจัยนี้ไร้ความหมายต่อการแก้ปัญหาของประชาชน  
นี่คือทางตันของงบเพ่ือการวิจัยค่ะ  
  ขอสไลด์ (Slide) ภาพท่ี ๔ เมื่อถึงเวลาท่ีต้องท าเรื่องการขายก็มาเจอทางตัน
อีกค่ะ ท่านประธานคะ แนวทางการตลาดท่ีรัฐบาลคิดกันอยู่ ทุกวันนี้เป็นแนวคิดท่ีล้าสมัย 
สิ้นหวัง เช่นถ้าพูดถึงเรื่องข้าว วันนี้แค่รัฐบาลคิดถึงเรื่องขายข้าวด้วยการขายน้ าหนักข้าว  
ก็เป็นวิธีคิดท่ีผิดแล้ว เพราะเราไม่มีทางสู้เวียดนาม สู้ประเทศจีนได้ ประเทศเรามีข้าว
พื้นเมืองอยู่หลายร้อยสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็มีกลิ่ นท่ีดี มีรสชาติท่ีดี มีลักษณะ
รูปพรรณสัณฐานรูปทรงสวยงาม วันนี้ความหลากหลายแบบนี้เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 
ในขณะนี้มีคนก าลังจัดท าระบบการทดสอบกลิ่นและรสของข้าวให้เป็นมาตรฐานสากล
เช่นเดียวกับการทดสอบกลิ่นกาแฟ เดิมในส ารับอาหารเราอาจจะทานข้าวเพียง ๑ ชนิด 
กับกับข้าวหลายอย่าง ในอนาคตเราอาจจะทานข้าวหลายสายพันธุ์กับกับข้าวเพียงหนึ่งอย่าง 
ต่อไปเรื่องทานข้าวจะเป็นเรื่องสนุก ข้าวไทยต้องมีความหมายมากกว่าข้าวท่ัวไป ดังนั้น
โครงการเกษตรผลิต พาณิชย์ขาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเริ่มคิดว่า
จะสนับสนุนงานวิจัยและขยายผลอย่างไร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องหัดขายข้าว
ด้วยการขายกลิ่น ขายรสชาติ การขายสีสันและคุณประโยชน์ท่ีแตกต่างในเมล็ดข้าว ถ้าท่านใช้ 



๓๖๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๑๗๙/๒ 
 
หลักการคิดแบบนี้การจัดสรรงบประมาณก็จะไม่ใช่การจัดสรรแบบสิ้นหวัง แต่ท้ังหมดท่ีได้
ยกตัวอย่างมาท าให้เราได้เห็นภาพชัดว่ารัฐบาลไม่เข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาไม่เป็น ไม่สามารถ
บูรณาการข้ามกรม ข้ามกระทรวงได้งบประมาณจึงไม่ เกิดประโยชน์กับประชาชน  
ส่วนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็เข้าใจว่าการส่งนโยบายและงบประมาณไปยั งหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบคือการแก้ปัญหาได้จบสิ้นแล้ว ซึ่งมันเป็นความเข้าใจท่ีผิดอย่างมาก เพราะนโยบาย
และงบประมาณมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ไม่ได้หมายถึงความส าเร็จของการแก้ปัญหาได้เลย  
  เรื่องสุดท้ายระบบรัฐราชการ ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญท่ีท าให้งบประมาณ 
ไม่แก้ปัญหาของประชาชน โดยหลักประชาชนคือผู้เลือกรัฐบาลแล้วรัฐบาลของประชาชน  
เข้ามาบริหารโดยใช้งบประมาณและระบบราชการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย  
ถ้ารัฐบาลท่ีมีคุณภาพเขาก็จะสามารถบริหารงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน  
อย่างท่ีพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชนและพรรคเพ่ือไทยได้เคยท ามาก่อน ตรงกันข้าม
ถ้ารัฐท่ีไม่ได้เห็นหัวของประชาชน โครงการบริหารก็จะเปลี่ยนเป็นภาพขวามือท่ีประชาชน 
ถูกตัดออกจากระบบเลย กลายเป็นรัฐราชการคือมีแต่รัฐบาลกับข้าราชการแต่ยังคงใช้ประชาชน
เป็นตัวประกัน ใช้ปัญหาของประชาชนเป็นข้ออ้างในการจัดสรรงบประมาณ และไม่ได้สนใจ
แก้ปัญหาของประชาชน วันนี้เป็นท่ีประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น
ท าได้เพียงการใช้งบประมาณเพื่อสร้างและหล่อเลี้ยงรัฐราชการเพื่อค้ าจุนอ านาจของ  
ตัวท่านเอง โดยไม่ค านึงถึงการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนค่ะ ด้วยเหตุผลนี้ดิฉันจึงขอเรียน
กับท่านประธานว่าดิฉันไม่สามารถท่ีจะให้งบประมาณฉบับสิ้นหวังนี้ผ่านไปสู่ทางตันได้  
ไม่รับหลักการค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
- ๑๘๐/๑ 

 
 
 
 
 

 



๓๖๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๘๐/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณภาสกร ตามด้วยท่านปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นะครับ  
  นายภาสกร เงินเจริญกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาท่ีเคารพ กระผม ภาสกร เงินเจริญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ผมขออนุญาตท่านประธานอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ รบกวนขอสไลด์ (Slide) ด้วยครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายภาสกร เงินเจริญกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขอแสดงความคิดเห็น 
ว่าการท างบประมาณมันควรจะเป็นแบบไหน จริง ๆ ต้องมี พ.ร.บ. งบประมาณเพื่อจ่ายเงิน 
อันน้ีจริง ๆ เห็นด้วยนะครับ ผมอยากจะเปรียบแบบน้ีครับว่าสมมุติครอบครัวหน่ึงจ าเป็นต้อง
ใช้เงินในการด ารงชีพในการหาเงินเข้าบ้าน ถามว่าถ้าเกิดเขาไม่มีเงินในการจับจ่ายใช้สอย 
เขาจะหาเงินได้ไหมครับ เขาจะล าบากไหมในปี ๆ ท่ีก าลังจะถึงท่ีก าลังจะผ่านมา  อันนี้ 
เฉกเช่นเดียวกันครับ แต่ผมอยากมองให้เห็นประเด็นนี้ครับ คือถ้าเห็นสไลด์ (Slide) ผม
ซ้ายมือ ผมเขียนว่าการตั้งงบประมาณนะครับ จะเห็นว่า ๓-๔ ปีย้อนหลังเราก็ตั้งงบประมาณ
แบบนี้ครับ จะใช้เงินอยู่ราว ๆ ๓ ล้านล้านกว่าบาท ๓ ล้านล้านกว่าบาท ๆ นี่นะครับ ทุก ๆ ปี
เหมือนกันท่ีผ่านมา แล้วเราก็บอกว่าเราสามารถหาเงินได้อยู่ราว ๆ ๒.๕ ถึง ๒.๗ ล้านล้านบาท 
แล้วบอกว่าเราก็ต้องกู้อีกนะ กู้อีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทขาดทุนทุกปี กู้เงินนี่ผมบอกเลยครับ
ผมไม่ได้ติดใจ มันอยู่ท่ีว่าเรากู้แล้วไปท าอะไร แล้วเราหาเงินจากสิ่งท่ีเรากู้ได้เท่าไร แต่สิ่งท่ี
อยากให้เห็นก็คือว่าความสามารถในการหารายได้ของประเทศไทยในวันนี้มันเคยอยู่  
๒.๕ ถึง ๒.๗ ล้านล้านบาทไม่เกินนี้ เพราะว่าวันนี้ความสามารถในการหาเงินเราได้เท่านี้จริง ๆ  
  แต่อยากให้เห็นอีกอันหนึ่งครับว่าสิ่งท่ีเราตั้งงบประมาณ หรือเราจะหาเงินมา 
๒ ล้านล้านกว่าบาท จะใช้เงิน ๓.๓ ล้านล้านบาท เรามองว่าเราสามารถหาเงินได้จากการ
ส่งออกและการท่องเท่ียวนะครับ เป็นพระเอกเราอยู่แล้วครับทุกคนรู้ แต่ผมอยากให้มอง
ปัจจัยอื่น ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ท้ังโลกเจอการระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) นะครับ 
ราคาน้ ามันโลกท่ีดีดตัวสูงก็ยังไม่รู้ว่าตกลงราคาน้ ามันมันจะลงไหม สถานการณ์ระหว่าง
รัสเซียกับยูเครนจะจบลงเมื่อไรก็ไม่รู้ การเมืองโลกทุกอย่างนี่มันส่งผลต่อประเทศไทย  
เท่าท่ีผมพูดมาท้ังหมดมันคือโลกท้ังนั้นเลย ไม่ได้เกิดในประเทศไทยนะครับ มีบางอย่างท่ีมันโดน 



๓๖๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๘๐/๒ 
 
ท้ังโลก โควิด (COVID) เราหลบไม่ได้เหมือนกันเราเจอหมด ผมอยากบอกแบบนี้ครับว่าวันนี้
การท างบประมาณต้องเอาปัจจัยเหล่านี้เข้าไปใส่ มันเปรียบเสมือนอย่างนี้ครับว่าวันนี้  
มีโอกาสในการท่ีจะหารายได้เข้าประเทศ เพราะเราหาในประเทศนี่หาด้วยวิธีการเดิม ๆ  
ไม่เกิน ๒.๕ ถึง  ๒.๗ ล้านล้านบาท แต่วิกฤตการณ์ท่ีเกิดนี่มันเหมือนเป็นการ ถ้า
ภาษาอังกฤษเรียกว่าเหมือนเซตซีโร (Set Zero) ทุกคนเท่ากัน ใครเร็วกว่าใครได้ ใคร
มองเห็นโอกาสได้ไป  
  ด้านสุดท้ายท่ีเขียนว่าโอกาสนี่เนื่องจากพอมันเกิดวิกฤติการระบาดของ 
โรคโควิด (COVID) ทุกคนอยากหารายได้ครับ แล้วจะหาอย่างไรล่ะ อยู่บ้านตัวเองจะออกไป
ท ามาหากินแบบไหนครับ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) นี่ครับ ธุรกิจออนไลน์ (Online)  
มันก็เลยเกิดขึ้น วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนเพราะว่าจ าเป็นจะต้องดิ้นรนเพ่ือให้อยู่รอด ------------ 
 

- ๑๘๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๘๑/๑ 
 
ฉะนั้นการท่ีเรามองเห็นแหล่งโอกาสใหม่ ยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้เราจับปลาในบ่อนี้จับอย่างไร 
ก็ได้เท่านี้ แต่มีคนบอกว่าไปบ่ออื่นสิบ่อนั้นปลาเยอะเลยคนก าลังไปกันเต็มไปหมดเลย  
เราก็บอกว่าน่าไปนะ แต่ถ้าวันใดท่ีเราไม่ไปเราก็จะจับปลาเพิ่มไม่ได้เปรียบเสมือนเหมือนกัน 
แต่เราบอกว่าเราจะไปแล้วครับตอนนี้เราจะไปแล้ว ก็ไปสิ แต่บอกว่าไม่มีสตางค์ซื้ออุปกรณ์
เราก็เดินไปตัวเปล่าถามว่าจะจับได้สักกี่ตัว แต่ถ้าเราบอกว่าเรามีเงินนะท าอย่างไรครับ  
ซื้อเรือครับ ซื้อแหครับ ซื้อเบ็ดก็ขึ้นเรือกันไปแข่งกับคนอื่นเขาเราก็ได้เปรียบ เปรียบเสมือน
งบประมาณเราไม่มีสตางค์เราก็สู้คนอื่นยาก ฉะนั้นผมเลยคิดว่างบประมาณอย่างไรก็จ าเป็น 
แล้วเราบอกว่าถ้างบประมาณไม่ผ่านก็ใช้เงินไปพลาง ๆ ได้ครับท่านประธาน สมมุติ  
เปรียบเหมือนอยู่บ้านเราบอกว่าวันนี้เราเห็นโอกาสใหม่เราจะได้สตางค์นะ แต่คุยกันในบ้าน
แล้วบอกว่าผมไม่มีสตางค์ให้คุณก็ใช้จ่ายสิ่งท่ีจ าเป็นแล้วกัน แล้วจะแข่งกับคนอื่นได้ไหมครับ 
เงินน้อยเงินเยอะมันอยู่ท่ีเราหาเงินได้เท่าไรครับ หาเงินได้เยอะก็ใช้เยอะ กู้มาหารายได้ได้  
ก็ไปจ่ายเป็นเรื่องปกติของในโลกนี้ แต่ผมอยากมองประเด็นอีกประเด็นหนึ่งว่าในแผน
งบประมาณจริง ๆ รัฐบาลเห็นนะครับปัญหาคืออะไร คือการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานก็เลยมีแผนบูรณาการขึ้นมา พอมันมีแผนบูรณาการขึ้นมาผมอยากให้มองประเด็น
นี้ดี ๆ นะครับว่าแผนบูรณาการจริง ๆ ดี แต่มันต้องบูรณาการจริง ๆ และเป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แล้วแผนตัวนี้และงบตัวนี้มันต้องเพิ่มขึ้น วันนี้เรามีแผนบูรณาการ
อยู่ราว ๆ ๒.๘๖ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผมบอกแล้วว่าเริ่มต้นดีครับ 
แต่ก็ยังไม่เยอะ ตัวนี้จริง ๆ เป็นตัวพลิกโอกาสของประเทศไทยแล้วเป็นการลดค่าใช้จ่าย  
ของประเทศด้วย ท าไมลดค่าใช้จ่าย ผมจะเรียนให้ท่านประธานทราบแบบนี้นะครับ  
วันนี้หน่วยงานต่าง ๆ ต่างคนต่างท า ในโลกนี้ไม่มีแล้วครับต่างคนต่างซื้อ ซื้อของแบบเดียวกัน 
ถ้าเราบูรณาการร่วมกันหมายความว่าซื้อของแบบเดียวกันแต่ใช้ด้วยกัน ถามว่ามันใช้เงิน
น้อยลงไหมครับ น้อยลงนะครับท่านประธานแล้วก็ได้ประสิทธิภาพเยอะขึ้นด้วย ฉะนั้นเข้าใจ
ว่าการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีมันมีกฎระเบียบเยอะครับ ผมไม่ได้บอกว่าหลีกเลี่ยง
กฎระเบียบ ท าตามกฎระเบียบครับ เพราะกฎระเบียบเป็นสิ่งท่ีหลาย ๆ ท่านวางไว้ 
เพราะรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันคืออะไร แต่เราสามารถปรับลดแต่ละตัวได้ การฟอร์แคสต์ 
(Forecast) งบประมาณหรือหารายได้ มันไม่ได้หมายความว่ากระทรวงท่ี ๑ เคยได้ ๑๐๐ บาท  
ปีหน้าต้องได้เยอะขึ้น ลดลงก็ได้นะครับ แล้วใช้วิธีการอื่น ถ้าคุณมีการท างานร่วมกันคุณก็ 



๓๗๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๘๑/๒ 
 
ได้เยอะครับ แต่คุณท างานคนเดียววันนี้บอกแล้วเงินต้องค่อย ๆ ลดลงครับ มันมีอยู่ ๒ วิธ ี
แค่นั้นในการหารายได้ อันท่ี ๑ หาเงินให้เยอะ ๆ ดูจากโอกาส อันท่ี ๒ ลดค่าใช้จ่ายลงเราก็มี
เงินใช้เยอะขึ้นอยู่ท่ีว่าเราจะเอามุมไหนแค่นั้นเอง เราจะเอาเงินไปใช้อะไร ผมเลยบอกว่า 
แผนบูรณาการหลาย ๆ ท่านบอกว่ามันบูรณาการไม่จริง แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีอยู่ท่ีว่า  
เราจะใช้มันแบบไหน ผมเลยอยากมองแบบนี้ครับว่า ผมอยากให้การท างบประมาณไม่ใช่ท า
ตามระเบียบแล้วก็ออกตัวเลขมาแบบปัจจุบัน มันควรจะต้องมีสถานการณ์หรือปัจจัยท่ีใส่ 
เข้าไปว่าเราจะใช้เงินแบบนี้มันดีต่อประเทศชาติ มันคุ้มกับภาษีของประชาชน อันนี้มันคือ
งบประมาณแบบใหม่ท่ีประเทศไทยควรจะคิดค านึงแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นครับ 
ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
 

- ๑๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๘๒/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านปกรณ์วุฒิ ตามด้วยนางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ครับ 
  นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณท่านประธาน 
เรียนท่านประธานสภาผู้ แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ผม ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฝ่ายโสตถ้าพร้อมแล้วขึ้นสไลด์  
(Slide) ได้เลยนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
สิ่งท่ีผมจะอภิปรายวันนี้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ ในการออกแบบ
ประเทศไทยใหม่ผ่านสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดก็คืองบประมาณแผ่นดินครับ ในวันนี้การจัดสรรงบ  
ให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากกระจุกไปเป็นกระจายได้นั้น ผมคิดว่าสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือการสร้าง
สวัสดิการถ้วนหน้า ท่ีต้องเน้นย้ าว่าต้องเป็นสวัสดิการถ้วนหน้าไม่ใช่สวัสดิการสงเคราะห์ 
ให้ทานท่ีประชาชนต้องประจานความจนของตัวเองเพื่อรับเศษเงินจากรัฐ ก่อนอื่นผมจะชี้  
ให้เห็นว่าท าไมสวัสดิการจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญ แน่นอนว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มจีดีพี (GDP) 
เพิ่มรายได้เป็นเรื่องท่ีส าคัญ แต่อีกสิ่งหนึ่งท่ีส าคัญไม่แพ้กันก็คือการลดความเหลื่อมล้ า  
ผมคิดว่าท่านประธานคงเห็นด้วยกับผมว่าปัญหาความเหลื่อมล้ ามันสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
สวัสดิการท่ีดี  
  สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ ข้อมูลก็บ่งชี้ชัดเจนว่าประเทศท่ีความเหลื่อมล้ า 
ต่ าเป็นล าดับต้น ๆ ของโลกล้วนแล้วแต่เป็นประเทศท่ีได้ชื่อว่าเป็นรัฐสวัสดิการท้ังสิ้น ทีนี้ 
เราลองมาดูผลการศึกษาของต่างประเทศว่าเขาพบว่าอะไร ผลการศึกษานี้พบว่าถ้าเราหา
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อหัวของประชากรกับปัญหาสังคมและสุขภาพ เราจะพบว่า 
มันแทบไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กันเลย ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงมาก ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา
กลับมีปัญหาสังคมในระดับท่ีสูงกว่าหลาย ๆ ประเทศ แต่ถ้าเราลองพล็อต (Plot) ใหม่ครับ 
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเหลื่อมล้ ากับปัญหาสังคมเราจะพบว่ามันมี  
ความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรง ยิ่งความเหลื่อมล้ าต่ ามากแค่ไหนปัญหาสังคมก็จะยิ่งต่ าลง
เท่านั้น ดังนั้นนอกจากการเพิ่มรายได้ของประชาชนสิ่งท่ีเราจะต้องสร้างควบคู่กันไปเพื่อให้
สังคมของเราดีขึ้นก็คือสวัสดิการท่ีดี แล้วสวัสดิการของเราตอนนี้มันอยู่ตรงไหนของโลกครับ  



๓๗๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๘๒/๒ 
 
ท่านประธานครับ ถ้าพูดถึงรัฐสวัสดิการประเทศแรก ๆ ท่ีเรานึกถึงน่าจะเป็นประเทศสวีเดน  
ผมขอยกสัก ๒ ตัวอย่างสั้น ๆ มาเปรียบเทียบให้ดูว่าสวัสดิการของเรากับเขามันแตกต่างกัน
ขนาดไหน สวัสดิการเด็กเล็กท่ีเด็กเล็กต่อหัวของสวีเดนสามารถซื้อนมได้เดือนละ ๘๓ ลิตร 
นมท่ีสวีเดน ในขณะท่ีของไทยซื้อนมได้เพียงแค่ ๑๓ ลิตรเท่านั้น ท่ีส าคัญก็คือของเขาเป็น
สวัสดิการแบบถ้วนหน้า ของเรา ส.ส. วรรณวิภาพูดไปเมื่อวานแล้วว่าได้เฉพาะครอบครัว 
ท่ีรายได้น้อย ท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่อนาถา ไม่อนาถาครับแต่ได้เฉพาะครอบครัวรายได้น้อย 
ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีครับ ครอบคลุมเด็กเพียงแค่ร้อยละ ๔๓ เท่านั้น สวัสดิการผู้สูงอายุ
ดูเป็นตัวเลขนี้ไม่ต้องเทียบครับแตกต่างกันแบบว่าไม่เห็นฝุ่น แต่ต่อให้เราลองเอามาเทียบกับ
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร เงินบ านาญผู้สูงอายุขั้นต่ าแบบถ้วนหน้าของสวีเดนคิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๕ ของรายได้เฉลี่ยประชากร ในขณะท่ีของเราอยู่แค่ร้อยละ ๒.๙๒ เท่านั้น  
และเขาให้บ านาญผู้สูงอายุของเขาอยู่เหนือเส้นความยากจนของประเทศสวีเดน ในขณะท่ี
เราให้อยู่เพียงแค่ ๒๑.๗ เปอร์เซ็นต์ของเส้นความยากจนของเราเท่านั้น ถึงตรงนี้หลายคน 
คงโต้ขึ้นมาทันทีว่ามันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเขาเสียภาษีสูงมาก เราท าแบบเขาไม่ได้หรอก 
เรายอมท่ีจะเสียภาษีแพง ๆ แบบเขาหรือเปล่า แต่มันเป็นแบบนั้นจริง ๆ หรือครับ ข้อมูล
จากโออีซีดี (OECD) ตัวเลขในปี ๒๐๒๐ ภาษีท่ีประชาชนคนหนึ่งเสียให้รัฐท้ังภาษีรายได้
บุคคลธรรมดา แว็ต (VAT) ประกันสังคมและอื่น ๆ แต่ไม่นับรวมภาษีนิติบุคคล เมื่อเทียบกับ
รายได้คนสวีเดนเสียภาษีเฉลี่ยอยู่ท่ี ๓๙.๖ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ในขณะท่ีคนไทยเสียภาษี
เฉลี่ยอยู่ท่ี ๑๒.๙ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ สูงมากจริง ๆ ครับ เขาแพงกว่าประมาณ ๓ เท่าตัว 
แต่ลองดูต่อว่าภาษีท่ีต่างกัน ๓ เท่าเขาได้อะไรกลับมาบ้าง แหล่งข้อมูลเดียวกันครับ ตัวเลข
สวัสดิการสังคมต่อจีดีพี (GDP) ของสวีเดนอยู่ท่ี ๑๙.๕ เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีของเราอยู่ท่ี  
๓ เปอร์เซ็นต์ เทียบกันแบบเห็นภาพชัด ๆ ว่าคนไทยกับคนสวีเดนเฉลี่ยแล้วประชากร ๑ คน
รายได้เท่าไร เสียภาษีเท่าไร และรัฐให้สวัสดิการเขาเท่าไร ดูท่ีตัวเลขสีส้ม ๆ ขวามือเลยครับ 
ภาษี ๑๐๐ บาทท่ีคนสวีเดนจ่าย ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๓/๑ 
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จะได้กลับมาเป็นสวัสดิการให้เขา ๔๙.๒๔ บาท ในขณะท่ีภาษีที่คนไทยจ่าย ๑๐๐ บาทจะได้
กลับมาเป็นสวัสดิการท่ี ๒๓ บาทกับอีก ๑ สลึง สวัสดิการของเขาไม่ได้ดีกว่าแค่เพียงเพราะ
เก็บภาษีแพงกว่าเราเท่านั้นนะครับ แต่ภาษีท่ี ๑๐๐ บาทเท่ากันรัฐของเขาคืนกลับไปเป็น
สวัสดิการให้ประชาชนมากกว่าเราเป็นเท่าตัวครับ และถ้าเราดูตามสัดส่วนของสวัสดิการ 
ต่อจีดีพี (GDP) ของไทยเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วหลาย ๆ ประเทศ เราจะพบว่าสวัสดิการ
ของเรายังตามหลังประเทศเหล่านี้อยู่ประมาณ ๗๐ ปี ถ้าเรายังไม่รีบพัฒนาระบบสวัสดิการ
ตั้งแต่วันนี้เราอาจจะต้องตามหลังเขาเป็นศตวรรษ แต่เราก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะท าสวัสดิการ
ให้ดีขึ้นได้มันจ าเป็นต้องใช้เงิน ผมจะแบ่งเป็น ๒ ขาวันนี้ว่าเราจ าเป็นท่ีจะต้องลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ขึ้น แต่เวลาผมมีจ ากัดผมจะขอยกตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมชัด ๆ สัก ๒-๓ ข้อ
เท่านั้นครับ  
  ขาแรกในการลดรายจ่ายครับ เราจะต้องแก้ปัญหารัฐราชการท่ีใหญ่เทอะทะ
พูดกันไปหลายคน ท่านประธานครับ หลังจากการรัฐประหารมาจนถึงปี ๒๕๖๔ เราใช้
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นทุกปีครับ จนตอนงบประมาณปี ๒๕๖๔ ท่านนายกรัฐมนตรี
ออกมาบอกว่างบนี้มันสูงเกินไป ออกมาส่ังการให้ปฏิรูปหน่วยงานครับ ลดงบบุคลากรให้ได้  
และตัวเลขในปี ๒๕๖๔ รายจ่ายบุคลากรไม่ใช่ ๑.๑ ล้านล้านบาท แต่รวมทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับ
บุคลากรมีท้ังสิ้น ๑.๒๔ ล้านล้านบาท มาจนถึงงบประมาณปี ๒๕๖๖ วันนี้ท่ีเราพิจารณา 
กันอยู่ครับ ๒ ปีผ่านไปหลังจากท่ีท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนี้ไปนะครับ ปีนี้รายจ่ายบุคลากร
ถูกตั้งไปท้ังหมด ๑.๒๖ ล้านล้านบาท สั่งการไป ๒ ปีงบเพิ่มมาอีก ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท สัดส่วน
เกือบจะแตะ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรวม ในขณะท่ีสวีเดนใช้งบประมาณส่วนนี้ 
แค่ประมาณร้อยละ ๒๔ เท่านั้น ดังนั้นถ้าเราจะสร้างสวัสดิการท่ีดีขึ้นให้ได้เราจะต้อง
แก้ปัญหานี้ก่อนโดยการลดรายจ่ายบุคลากรภาครัฐในระยะยาวครับ ข้อเสนอของงบประมาณ
ฉบับก้าวไกลคือการท าโครงการเออร์ลีรีไทร์ (Early Retire) สมัครใจกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้
ข้าราชการท่ีอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือคิดว่าตัวเองไม่มีศักยภาพท่ีจะท างานต่อแล้ว  
ได้เออร์ลีรีไทร์ (Early Retire) โดยได้เงินชดเชยครับ และเราเน้นย้ านะครับ เราไม่ได้ไปลด 
เราไม่ได้ไปตัดงบบ านาญของข้าราชการท้ิง แต่ว่าเราจะต้องมีแผนระยะยาวท่ีชัดเจนในการลด
สัดส่วนข้าราชการลง เราต้องยอมรับได้แล้วว่ารัฐราชการนี้มันใหญ่เทอะทะมากไปแล้วจริง ๆ  
และท่ีส าคัญถ้าเราลดลงแล้วประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนก็ต้องไม่ลดลง ดังนั้น 
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เราจ าเป็นจะต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น ให้ข้าราชการไปสังกัดกับท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้เขา
ไม่ต้องจากบ้านเกิดมาประจ าท่ี กทม. ได้ท างานใกล้ชิดกับประชาชน เพ่ือให้ได้ใช้คนน้อยลง 
แต่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ผมของ่าย ๆ ขอแค่ให้ ก.พ. ท่ีเคยตั้งเป้าไว้เมื่อปี ๒๕๖๓ ว่า 
จะลดงบบุคลากรให้เหลือร้อยละ ๓๐ ให้ได้ ท าให้ได้ตามนี้ก็พอ เทียบกับงบปีนี้เราจะประหยัด
งบไปได้ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
  อีก ๑ ขาคือการเพิ่มรายได้เพื่อมาท าสวัสดิการครับ ปัญหาท่ีเราต้องแก้ 
คือโครงสร้างภาษีท่ีมันไม่เป็นธรรม ผมยกตัวอย่างภาษีบุคคลธรรมดา การลดหย่อนภาษี 
ผ่านกองทุนประกันชีวิตต่าง ๆ รวมแล้วเรามีเพดานอยู่ท่ี ๖๐๐,๐๐๐ บาท ผมถามจริง ๆ  
คนท่ีจะซื้อกองทุนปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท เงินเดือนมันต้องเท่าไรครับ มนุษย์เงินเดือน 
มีเงินเดือน ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท นี่ซื้อท้ังปี ๑๐,๐๐๐ บาท แทบจะไม่เหลือเงินแล้วครับ 
และมันก็เป็นสาเหตุที่ท าให้ ๕๔ เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อกองทุนกับประกันเพื่อลดหย่อน
มันมาจากคนท่ีมีรายได้สูงสุด ๕ เปอร์เซ็นต์บนเท่านั้น เพราะการซื้อส่วนใหญ่มันมาจากคน 
ท่ีฐานภาษีสูง ๆ รายได้ภาษีก็หายไปจ านวนมาก ผมเปรียบเทียบคนท่ีเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท 
กับ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีปีละ ๑๐,๐๐๐ บาทเท่ากัน เขาได้ผลประโยชน์
ทางภาษีต่างกันถึง ๖ เท่านะครับ ข้อเสนอของงบประมาณฉบับก้าวไกลนะครับ คือเราจะ
เพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวจากปัจจุบัน ๖๐,๐๐๐ บาท ให้เป็นค่าแรงขั้นต่ าคูณ ๓๖๐ วัน  
และลดเพดานลดหย่อนในกองทุนและประกันจาก ๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเหลือค่าแรงขั้นต่ า
คูณ ๓๖๐ วัน คูณ ๒ เพื่อท่ีจะลดภาระภาษีของคนท่ีรายได้น้อย แต่เมื่อคุณรายได้มากขึ้น 
คุณก็ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และเราใช้ค่าแรงขั้นต่ าเป็นเกณฑ์เพื่อให้มัน
สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพพื้นฐานจริง ๆ และเราจะปรับอัตราการลดหย่อนให้ลดหย่อน
ผ่านกองทุนและประกันจะลดหย่อนได้ ๑๕ เปอร์เซ็นต์เท่ากันทุกฐานภาษี หมายความว่า 
ไม่ว่าคุณจะเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท -------------------------------------- 
 

- ๑๘๔/๑ 
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ถ้าคุณซื้อกองทุน ๑๐,๐๐๐ บาท คุณจะลดภาษีได้ ๑,๕๐๐ บาทเท่ากัน เคยมีผลการศึกษา 
ท่ีท าไว้นะครับว่าถ้าเรายกเลิกการลดหย่อนกองทุนกับประกันท้ังก้อนนะครับ รัฐจะเก็บภาษี
ได้เพ่ิมมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี แต่เราไม่ยกเลิกท้ังก้อนครับ เราแค่ลดสัดส่วนมันลง 
ซึ่งประเมินแล้วรัฐจะเก็บรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นจากส่วนนี้อย่างน้อย ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็น
การเก็บจากผู้ท่ีมีรายได้สูงมากเป็นหลักครับ ตัวอย่างต่อไปคือภาษีท่ีดินครับ ประการแรก 
ก็คือช่องว่างท่ีท าให้เกิดกรณีล่าสุด อย่างสวนกล้วยย่านชานเมืองเฉพาะแปลงนี้แปลงเดียว 
ท้ิงไว้ ๑๐ ปี เจ้าของท่ีดินผืนนี้จะประหยัดภาษีรวมแล้ว ๔๗.๔ ล้านบาท ท่ัวประเทศมีแบบนี้
ไม่รู้อีกกี่หมื่นกี่แสนไร่ครับ ท่ีอดีต ส.ส. วิโรจน์พูดไว้นั่นเฉพาะในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด  
เราเห็นแบบนี้อีกเยอะแยะเต็มไปหมด แล้วคนท่ีได้ประโยชน์คือใครครับ เศรษฐีพันล้าน 
หมื่นล้านท้ังนั้นครับ ส่วนรัฐพอขาดรายได้ก็มารีดภาษีจากคนจนและชนชั้นกลาง ข้อเสนอ
ของงบประมาณฉบับก้าวไกลนอกจากที่จะต้องอุดช่องว่างในการหลบเลี่ยงภาษีนี้  เราจะต้อง
มีการเก็บภาษีท่ีดินแบบรวมแปลงครับ เพราะการเก็บภาษีท่ีดินแบบแยกแปลงในปัจจุบัน 
มันท าให้มหาเศรษฐีนายทุนท่ีบางคนถือครองท่ีดินคนเดียวท้ังประเทศเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ 
แต่พวกเขาไม่ได้เสียภาษีให้กับรัฐอย่างเท่าท่ีควรจะเป็นครับ ผลการศึกษาของทีดีอาร์ไอ 
(TDRI) เคยระบุเอาไว้ว่าการเก็บภาษีท่ีดินแบบรวมแปลงจะท าให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษี 
ได้เพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท นี่แค่ ๓ ข้อเสนอครับท่านประธาน เราจะมี
งบประมาณเพิ่มขึ้นถึง ๔๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และยังมีอีกหลายอย่างท่ีเราสามารถท าได้ 
ท่ีผมไม่ได้กล่าวถึง เพื่อให้เรามีงบประมาณมาจัดสวัสดิการให้กับประชาชนได้ และท่ีรัฐบาล
ชอบพูดว่าอยากจะมีรายได้เพ่ิมเราต้องจูงใจให้คนเข้าระบบภาษี ผมบอกเลยครับว่าไม่มีอะไร
ท่ีจูงใจให้คนเข้าระบบภาษีได้ดีกว่าสวัสดิการแบบถ้วนหน้าท่ีเพียงพอครับ เพราะอะไรครับ 
สวัสดิการแบบพิสูจน์ความจนมันแปลว่าคนท่ีเสียภาษีเยอะคือคนท่ีไม่ได้สวัสดิการ แล้วใคร
มันจะอยากเสียภาษีครับ เหนือสิ่งอื่นใดปัญหาส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้เราไม่ มีสวัสดิการท่ีดี 
คือเรามีผู้น ารัฐบาลท่ีไม่มีเจตจ านงท่ีจะท าเพื่อประชาชนมา ๘ ปีเต็มครับ ถ้าเรามีรัฐบาล 
ท่ีถูกทวงถามเรื่องสวัสดิการแล้วตอบว่าจะเอาเงินมาจากไหน แต่พอจะซื้อรถถัง เรือด าน้ า 
บอกว่าของมันต้องมีจ าเป็นต้องใช้ ถ้าเรามีรัฐบาลท่ีได้เงินภาษี ๑๐๐ บาทไปบริหาร  
อันดับแรกจะนึกถึงนายทุน ชนชั้นน า กองทัพ และโยนเศษเนื้อข้างเขียงให้กับประชาชน 
เสร็จแล้วก็กลับมาทวงบุญคุณจากประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่า ต่อให้เก็บภาษี ได้มากกว่านี้  
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๒ เท่า ๓ เท่า เงินก็ไม่มีทางตกมาถึงประชาชนได้เลยครับ และผลงาน ๘ ปีของนายกรัฐมนตรี 
ท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าให้หลังจากการรัฐประหารมาในขณะท่ีรายได้ครัวเรือน
ของไทยเพิ่มขึ้นเพียง ๕๐๐ บาท แต่หนี้สินกลับเพิ่มขึ้นถึง ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อรายได้เพิ่มจาก ๕.๘ เท่า เป็น ๗.๕ เท่า สวัสดิการแบบพิสูจน์ความจนท าให้ในช่วงโควิด 
(COVID) คนตกงาน คนขาดรายได้ ต้องรอคอยความเมตตาจากรัฐท่ีไม่รู้จะมาเมื่อไร แล้วยัง
ต้องมาลุ้นเหมือนกับชิงโชคว่าพวกเขาจะได้หรือเปล่า ท้ัง ๆ ท่ีมันเป็นเงินภาษีของพวกเขา
ท้ังนั้นครับ มันท าให้คนแก่ท่ีหมดเรี่ยวหมดแรงจะท างานกลับได้แค่เศษเงินท่ีท าอะไรแทบจะ
ไม่ได้ แม้กระท่ังตายไปไม่มีเงินท าศพยังต้องให้ลูกหลานไปประจานความจนของตัวเองต่อรัฐ
เพื่อรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ครับ ท้ัง ๆ ท่ีเขาก็คือคนท่ีท างานมาท้ังชีวิต สร้างประเทศ 
สร้างสังคมนี้ขึ้นมาเหมือนกับประชาชนทุกคน มนุษย์ทุกคนเกิดมามีความฝัน แต่ถ้าเราอยู่ 
ในประเทศท่ีเราต้องจ่ายภาษี แต่กลับต้องพึ่งพิงตัวเองเกือบทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตาย 
ประเทศท่ีพอเราล้มลงเราต้องล้มลงบนพื้นคอนกรีต  เพราะรัฐไม่เคยสร้างตาข่ายอะไร 
มาโอบอุ้มเราไว้เลย มันท าให้ถ้าเราไม่ได้เกิดมารวยล้นฟ้าแต่เรามีความฝันว่าอยากเป็นนักร้อง 
นักดนตรี จิตรกร นักเขียน ยูทูบเบอร์ (YouTuber) เกมเมอร์ (Gamer) นักปรุงเบียร์ ค าแรก
ท่ีจะถูกเตือนจากคนรอบข้างคืออาชีพพวกนี้มันไม่มั่นคงครับ ล้มเหลวขึ้นมาจะท าอย่างไร 
เอาเงินท่ีไหนเลี้ยงลูก แก่ตัวลงไปจะเอาเงินท่ีไหนใช้ ท าให้หลายคนต้องประกอบอาชีพ 
ด้วยงานท่ีพวกเขาไม่ได้หลงใหล งานท่ีไม่ได้เติมเต็มความสมบูรณ์ทางจิตใจของพวกเขาเลย
แม้แต่น้อย แต่เขาต้องท าด้วยสาเหตุเดียวก็คือความกลัว สุดท้ายมันจะท าให้ประเทศนี้
กลายเป็นประเทศท่ีประชาชนห้ามมีความฝัน แต่พรรคก้าวไกลเราจะไม่ยอมให้ประเทศ 
ของเราเป็นแบบนั้น ข้อเสนองบประมาณฉบับก้าวไกลครับ  
 

- ๑๘๕/๑ 
 

 
 
 



๓๗๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๘๕/๑ 
 
  สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ เมื่อเราแก้ปัญหากับรีดไขมันจากงบประมาณ 
เพิ่มรายได้ให้กับรัฐ เราจะออกแบบงบประมาณใหม่ และถ้าเรามีนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อพิธา  
ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคก้าวไกลจะท าสวัสดิการแบบถ้วนหน้าโดยค่อย ๆ เพิ่มเป็นขั้นบันได  
แล้วภายใน ๔ ปีเราจะมีสวัสดิการเงินเด็กเล็กอายุ ๐-๖ ปี เดือนละ ๑ ,๒๐๐ บาท  
เงินสนับสนุนเด็กวัยเรียนอายุ ๗-๒๒ ปี เดือนละ ๘๐๐ บาท และบ านาญคนชราเดือนละ 
๓,๐๐๐ บาท รวมกับสวัสดิการด้านอื่น ๆ ท้ังหมดจะท าให้ตัวเลขสวัสดิการต่อจีดีพี (GDP) 
ของประเทศไทยสูงขึ้น ๒ เท่า ภายใน ๕ ปี  
 สรุปสุดท้ายครับท่านประธาน ผมรู้ดีว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศ 
นี้ได้ภายในรัฐบาลวาระเดียวหรือแม้กระท่ัง ๑๐ ปี ๒๐ ปี อย่างท่ีบอกว่าปัจจุบันสวัสดิการ 
ของเราตามหลังประเทศท่ีพัฒนาแล้วอยู่ถึง ๗๐ ปี แต่ในทางกลับกันมันก็หมายความว่า
ประเทศเหล่านั้นเขาก็ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เช่นกัน ถึงแม้ว่า  
การเดินทางเพื่อให้เราเป็นประเทศในฝันของประชาชนมันอาจจะใช้เวลาอีกหลายสิบปี  
แต่ถ้าเราตระหนักว่าจริง ๆ แล้วสวัสดิการมันไม่ใช่แค่เรื่องของจีดีพี (GDP) ไม่ใช่แค่เรื่องของ
ความเหลื่อมล้ า ไม่ใช่แค่เรื่องของปัญหาสังคม แต่ใจความส าคัญท่ีสุดของมันก็คือการมอบ
ความเป็นอยู่ท่ีสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุดในประเทศนี้  
ถ้าเรามีรัฐบาลท่ีมีเจตจ านงแบบนี้จะท าให้ประเทศของเราเป็นประเทศท่ีทุกคนสามารถ 
มีความฝันได้ในทันที ขอบคุณท่านประธานครับ  
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวก่อนท่ี
คุณพิมพ์รพีจะอภิปราย ท่านนายกรัฐมนตรีขอชี้แจง เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมก็นั่งฟัง
มาโดยตลอดท้ังเมื่อวานนี้ เมื่อคืนนี้ แล้วก็เมื่อเช้านี้ ผมก็ขอบคุณในค าอภิปรายของท่าน
บรรดาสมาชิกท้ังหลาย ผมเข้าใจดีและผมคิดว่าทุกคนก็มีความมุ่งหวังท่ีจะให้ประเทศไทย
เจริญก้าวหน้า เจริญเติบโต วันนี้ผมนั่งไปเช้านี้ผมก็งง ๆ อยู่เหมือนกันว่าวันนี้เราพิจารณา
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ หรือจะไปพิจารณางบประมาณของพรรคการเมืองใหม่ ซึ่งยังไม่ได้
เป็นรัฐบาลในเวลานี้ อย่าใช้โอกาสนี้ในการหาเสียง ผิดเวทีนะครับ  



๓๗๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๘๕/๒ 
 
 เรื่องการจัดเก็บรายได้ของรัฐทุกคนก็ทราบดีว่าวันนี้เราได้มีการผ่อนคลาย 
ผ่อนผัน ยืดอายุ ลดดอกเบี้ยอะไรต่าง ๆ ไปมากมาย เพราะฉะนั้นรายได้ที่จะได้กลับแน่นอน
ก็ต้องเก็บได้น้อยลงเพราะสถานการณ์ท่ีมันเกิดขึ้นคือเรื่องของโควิด (COVID) เรื่องของ
สงครามการค้า ในเรื่องของสงครามความขัดแย้งในภูมิภาคอื่น ๆ อันนี้เป็นเรื่องท่ีทุกคนก็ต้อง
ยอมรับ แต่สิ่งท่ีรัฐบาลท าไว้คือการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ก็คือหลายปีท่ีผ่านมาได้ท าหลายอย่าง
เพื่อจะท าให้จีดีพี (GDP) ของเรามันสูงขึ้น ถ้าเราหาเงินไม่ได้มันก็จ่ายไม่ได้  เราถึงต้องจ่าย
แบบพุ่งเป้า เราถึงต้องดูผู้ท่ีเดือดร้อนมากท่ีสุดขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามทีพีแมป (TPMAP) ท่ีเรามีอยู่ 
เพราะว่าเรามีข้อมูลไว้ท้ังหมดว่าวันนี้ประเทศไทยมีคนจนเท่าไร อยู่ในภาคส่วนไหนบ้าง  
แล้วเราจะดูแลเขาอย่างไร อันนี้ถึงมีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติก็คือการแก้ปัญหาความยากจน
แบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน ซึ่งก าลังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้ว่าจะช่วยเขาแก้ปัญหาอย่างไร อันนี้
คือการแก้ปัญหาท่ีมันเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน สิ่งแรกส าคัญในสถานการณ์วันนี้สิ่งท่ีเรา
ต้องมองร่วมกันก็คือว่าเราจะท าอย่างไรให้ทุกคนอยู่รอด แน่นอนมันต้องมีความล าบาก 
รัฐบาลก็ล าบาก ไม่ใช่รัฐบาลสบายใจ มีความสุข ไม่ใช่เลย คิดทุกวัน ทุกคนท างานอย่างเต็มท่ี 
หลายอย่างท่ีปรากฏออกมาก็คือผลส าเร็จหลายอย่างก็มีอยู่ คือถ้าจะพูดกันแต่เพียงว่ามันไม่มี
อะไรดีขึ้นมาเลย ผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมมากนัก เดี๋ยวประชาชนจะไม่เข้าใจ ในเรื่องการ
จัดเก็บรายได้ของรัฐเมื่อสักครู่ท่านก็พูดมาถึงประเทศท่ีมีประชากรไม่ถึง ๑๐ ล้านคนท่ีเขามี
รายได้สูง เขาเก็บภาษี ๓๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ของเรา ๑๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ เราก็ยังไม่ได้ไปรีดเลือด
กับใคร ไม่ได้เพิ่มอัตราภาษีขึ้นเลยเพราะรู้ว่ามันยังเก็บไม่ได้ เพราะรู้ว่าประเทศไทยเรายังไม่
เข้มแข็งเพียงพอ ผมอยากทราบว่าท่ีผ่านมานั้นโดยเฉพาะคนท่ีอภิปรายว่ารัฐบาลหารายได้  
ไม่เป็น ท่านมองย้อนกลับไปสิครับว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาหลายปีก็จริงแต่เราท าอะไรไว้ 
แล้วบ้าง -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘๖/๑ 
 
 
 



๓๗๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๘๖/๑ 
 
ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งท่ีจะท าให้เกิดรายได้สูงขึ้นคือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง สิ่งส าคัญ
คือโอกาสของเขาท่ีเขาเรียกว่าความเท่าเทียม เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital)  
ขออนุญาตกล่าวนาม ส.ส. พรรคเพื่อไทย ส.ส. ศรัณย์ ทิมสุวรรณ ท่ีบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ท า
อะไรเลย งบประมาณปี ๒๕๖๖ ไม่ให้ความส าคัญนั้น ท่านรู้ไหมครับว่าเราให้การลงทุนต่าง ๆ 
อะไรบ้าง ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital) ไม่ใช่พูดค าว่า ดิจิทัล (Digital) พูดค าว่า 
ออนไลน์ (Online) แล้วมันเกิดขึ้นมาในอากาศเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว มันต้องท าโครงสร้างต่าง ๆ 
หลายปีท่ีผ่านมาจนส าเร็จถึงวันนี้น ามาใช้ในการแก้ปัญหาในการบริหารราชการได้บ้าง 
แก้ปัญหาในเรื่องโควิด (COVID) ได้บ้าง โครงการจัดท าเร่ืองบิกดาต้า (Big Data) อะไรต่าง ๆ 
ท าแล้วท้ังหมดต้องแก้ไขกฎหมายอยู่หลายฉบับหลายตัว ต้องท ากฎหมายใหม่ ไม่ใช่นึกจะท า
นึกจะอะไรก็ได้หมดทุกอย่าง เราต้องอยู่กันด้วยระเบียบข้อบังคับกฎกติกา กฎหมายท่ีเรา
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งก็เป็นหน้าท่ีของท่านต้องพิจารณา 
ถ้ากฎหมายใดท่ีเป็นประโยชน์ กฎหมายใดท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดิน ต่อประชาชน
ก็ช่วยกันให้มันผ่านไปให้เร็ว ๆ อย่ามัวแต่ขัดแย้งกันอยู่ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital) ใช้งบประมาณมามากพอสมควรอย่างต่อเนื่อง 
สิ่งท่ีมันจะเกิดท่ีท่านว่าเมื่อสักครู่รายได้มันจะเกิดขึ้น หรือจะลดข้าราชการลงอะไรลง  
มันก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามา ใช้เครื่องมือเข้ามา แล้วเราก็ค่อยลดการบรรจุข้าราชการใหม่
เข้ามาอีก ขึ้นมาจากการเกษียณอายุในแต่ละปีอยู่ในแผนของ ก.พ. อยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกัน
ถ้ายังไม่พร้อมตรงนี้เราลดแล้วใครจะท างานให้ท่าน ผมให้นโยบายไปแล้วว่าทุกกระทรวง
จะต้องลดปริมาณข้าราชการลงในแต่ละปีในการบรรจุข้าราชการใหม่ เพราะฉะนั้นในเรื่อง
ของการพัฒนาเทคโนโลยี ๕ จี (5G) ท่ัวทุกภาคของประเทศ แล้วประเทศไทยเป็นประเทศ
แรก ๆ ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ท่ีพร้อมจะเปิดประตูสู่โอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่โลก
ดิจิทัล (Digital) ท าให้การส่งผ่านข้อมูลรวดเร็วขึ้น ในปี ๒๕๖๔ ความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ต 
(Internet) บ้านของไทยอยู่ท่ี ๓๐๘ ล้านบิตต่อวินาที ถือว่าแรงอันดับต้น ๆ ของโลก โครงการ
อินเทอร์เน็ต (Internet) หมู่บ้าน ๗๔,๙๘๗ หมู่บ้านท้ังประเทศเข้าถึงการบริการโทรคมนาคม
ท่ัวถึงและเท่าเทียม และเป็นโครงการท่ีเราได้รับรางวัลจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศไอทียู ( ITU) ในปี ๒๐๑๙ นอกจากนั้นจะมีโครงการสายเคเบิลใต้น้ าท่ีรัฐบาล
ด าเนินการอยู่ เดิมมีอยู่เส้นเดียวพึ่งพาเขาด้วย วันนี้เราจะด าเนินการต่อจะช่วยเสริมบทบาท 



๓๘๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศันสนีย์ ๑๘๖/๒ 
 
ของไทยในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัล (Digital) ของอาเซียน (ASEAN) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ระหว่างประเทศเชื่อมต่อจีน อินเดีย อาเซียน (ASEAN)  
มีประชากรรวมกันกว่า ๓,๓๐๐ คนเกือบครึ่งโลก มันต้องท าตรงนี้ให้พร้อม ท าปีเดียวก็ไม่เสร็จ 
นี่เริ่มตั้งแต่ผมเข้ามาในปีแรกจนถึงวันนี้มันได้อย่างนี้ออกมา ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) 
มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เราก็เริ่มน ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูล ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ วันนี้ก็เอามาใช้ในเรื่องของการให้เกิดสังคมไร้เงินสด พัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการต่าง ๆ จนสามารถปฏิบัติงานได้จริงในขณะนี้ 
ไม่ว่าจะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถจ่ายเงินโดยตรง ๑๔ ล้านรายให้กลุ่มเปราะบาง 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โครงการพร้อมเพย์ (PromptPay) และคิวอาร์ เพย์เมนต์ (QR Payment) 
การช าระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบเอนนีไอดี (Any ID) เชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขบัตรประชาชน อีกเรื่องคือถุงเงินแอปพลิเคชัน (Application) ส าหรับเอสเอ็มอี 
(SMEs) ขนาดเล็ก ใช้จ่ายเงินดิจิทัล (Digital) ของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป๋าตังมากกว่า 
๕๐ ล้านคน ส าหรับโครงการ ๕ จี (5G) ท่ีรัฐบาลได้วางไว้ขณะนี้ก็จะสามารถรองรับการพัฒนา
ต่อยอดในระบบต่าง ๆ อีกมากมายท่ีท่านว่าคือต้องใช้เทคโนโลยี ใช้ดิจิทัล (Digital) ใช้ออนไลน์ 
(Online) มาให้ประชาชนเข้าถึง ประชากรเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างเร็วท่ีสุดตรงตัวที่สุด 
คิดอย่างนี้สิครับ ถ้าท่านบอกว่าจ่ายเงินเท่านี้เท่านั้น เมื่อสักครูนี้ท่านคูณตัวเลขมาสิเท่าไร 
ท่านหาเงินได้หรือยังตอนนี้ ในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่า ----------------------------------------- 
 

- ๑๘๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๓๘๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   รัศมี ๑๘๗/๑ 
 
รัฐบาลไม่มีทางอื่นนอกจากจะรีดภาษี ผมรีดใครหรือยัง ในส่วนของดิจิทัล (Digital) มันจะท า
ให้เกิดรายได้ประเทศขึ้นมากพอสมควรเช่ือมต่อการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ การท่ีเราจะ
เลือกว่าเราจะค้าขายกับใครอะไรต่าง ๆ ไม่ใช่ว่าอยากจะขายเขาก็จะซื้อ คงไม่ใช่หรอกครับ 
มันมีขั้นตอนอีกมากมายท่ีต้องเจรจา ต้องต่อรองและกติกาแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีก 
นั่นคือความยากง่ายในการท่ีท่านจะขายของกับใครเพราะเป็นเรื่องของสัญญา เป็นเรื่องของ
พันธสัญญาท่ีมีต่อกัน มีหลายกลุ่ม หลายพวก หลายฝ่าย เราต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง
ท่ีสุด ผมทราบดีว่าวันนี้โอกาสของเราก็คือเรื่องของเกษตรกรรม ขณะเดียวกันเราก็ขาดแคลน 
ในเรื่องของพลังงาน หรือปุ๋ย หรืออื่น ๆ รัฐบาลก็ต้องหาวิธีการท่ีจะท าให้ได้ แต่ไม่ใช่ว่า
ประกาศโครม ๆ ไป ซื้อจากโน่น ซื้อจากนี่ ซื้อจากนั่น มันต้องมีวิธีการครับ ในเรื่องโครงข่าย
เหล่านี้เราน าไปสู่ในเรื่องของสาธารณสุขด้วยครับ เรื่องโครงการศิริราช สมาร์ต ฮอสพิทัล 
(Siriraj Smart Hospital) โรงพยาบาลอัจฉริยะ สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีอัจฉริยะ ยกระดับ
การให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ สิ่งเหล่านี้ก าลังเกิดขึ้น และเกิดขึ้น
มาแล้วในหลายท่ีด้วยกัน ท่านไม่พูดถึงเลย ท่านพูดถึงแต่อันนี้ก็ไม่มี อันนั้นก็ไม่ท า เวลาพูด  
ก็ไม่ฟังแล้วก็หาทางโจมตีให้มากท่ีสุด ผมจ าเป็นต้องชี้แจงไม่อย่างนั้นประชาชนก็ตามไปหมด 
ให้เขาเลือกให้เขาเข้าใจว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลได้อย่างไร เวลาท่านได้เป็นรัฐบาล  
ท่านก็ต้องท าแบบผมนี่ล่ะครับ ท าอย่างไรประชาชนจะร่วมมือ ผมไม่โทษใคร แต่หลายอย่าง
มันต้องร่วมมือ เข้าใจค าว่า ร่วมมือ ไหม อะไรท่ีไม่ดี อะไรท่ียังไม่เห็นด้วย ผมก็จะรับไป
พิจารณา งบประมาณต่าง ๆ ท่ีเสนอมาท้ังหมด เสนอผ่านข้างล่างขึ้นมาเกือบท้ังสิ้น ไม่ว่าจะ
ส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะท้องถิ่นจากจังหวัดขึ้นมา กระทรวง ทบวง กรม ก็ผ่านกันขึ้นมา คณะท างาน
ส านักงบประมาณ สภาพัฒน์ คณะกรรมการตรวจสอบแผนงานโครงการ อยู่ดี ๆ จะไปตั้ง
โครงการเองมันท าไม่ได้หรอกครับ เพราะต้องเอามาจากข้างล่างขึ้นมา แล้วมาดูสิอันไหน 
ท่ีรัฐบาลจะลงทุนเองเพราะว่าเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ อันนั้นเป็นโครงการท่ีรัฐบาลก าหนด
เป็นนโยบาย มันจะได้ไปสอดประสานกับข้างล่าง ท่ีท่านพูดผ่านมาท้ังหมดส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการท่ีมาจากรัฐ ซึ่งผมไม่ปฏิเสธรับเข้ามาแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาระดับล่างขึ้นมาด้วย 
ข้างบนก็จะมาตรวจสอบคัดกรองความถูกต้องครับ ไม่อย่างนั้นก็ติดคุกครับ ในเรื่องของสิ่งท่ี
เราท าให้มันได้จีดีพี (GDP) เพิ่มขึ้นอย่างท่ีท่านว่า ถ้าเราไม่ขึ้นภาษีเราก็ต้องหารายได้ใหม่
ขึ้นมา รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งยวดในการท่ีหารายได้ใหม่จากในเร่ืองของผลงานวิจัยและพัฒนา 



๓๘๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   รัศมี ๑๘๗/๒ 
 
ซึ่งก็เดินหน้าไปมากพอสมควร วันนี้รัฐบาลก็ปรับแก้ว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ
ภาครัฐ จัดซื้อสินค้าหรือผลงานวิจัยพัฒนาในประเทศซึ่งเกี่ยวพันในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน 
ในทุกภาคธุรกิจ ในเรื่องของอาหารการกิน ในเรื่องอุปโภคบริโภคก็ซื้อได้แต่ต้องอยู่ 
ในกระบวนการท่ีถูกต้อง วันนี้ก็เกิดขึ้นมากมายใช้งบประมาณตรงนี้ไปบางส่วนแล้ว จะเห็นว่า
วิสาหกิจชุมชนก็เจริญเติบโตขึ้นมากมาย นั่นคือความเข้มแข็งของประชาชนท่ีเขารวมตัวกัน 
ท่านต้องท าให้ประชาชนรวมตัวกันให้ได้ รวมตัวกันสร้างสรรค์ ไม่ใช่รวมตัวกันแล้วแตกแยก 
ไม่มีใครบริหารได้หรอกครับท่ามกลางความขัดแย้ง ในเรื่องของการปรับยอดหนี้สาธารณะ
อะไรท่ีว่ามันก็จ าเป็น เพราะท่านก็เห็นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไม่ว่าจะโควิด-๑๙ (COVID-19) 
ไม่ว่าจะในเรื่องการลงทุนอะไรต่าง ๆ ก็ตาม ท่านก็จะต้องให้เป็นไปตามนี้เป็นไปตามนั้น แล้วถ้า 
ไม่ปรับมันจะไปได้ไหม ปรับแล้วมันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันก็ผิดกฎหมาย ผมก็ไม่อยาก 
ปรับหรอก แต่มันจ าเป็นก็ต้องปรับเป็นการปรับแผนระยะปานกลาง ๓ ปี ถ้ามันดีขึ้นถ้าไม่มี
อะไรเราก็ลดลงไปเท่าเดิม ไม่ใช่แช่ไปโน่นตลอดชีวิตตลอดชาติเมื่อไรล่ะ ศึกษากฎหมาย  
เสียบ้าง  
 

 - ๑๘๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๘๘/๑ 
 
  ในเรื่องของหนี้ครัวเรือน แน่นอนครับมันต้องเพิ่มขึ้น มันต้องเดือดร้อน
แน่นอน แล้วคิดว่าผมจะไม่รู้สึกหรือ ผมไม่เห็นใจคนเป็นหนี้หรือ ผมไม่เห็นใจคนจนหรือ  
จะเห็นว่าโครงการหลายโครงการหรืองบประมาณหลายงบประมาณทุ่มเทลงไปมหาศาล  
ในการท่ีจะให้ประชาชนได้เข้าถึง แต่มันมากอย่างท่ีท่านต้องการยังท าไม่ได้เพราะว่างบประมาณ 
มันจ ากัด ท่านคูณตัวเลขมา ท่านบอกว่า ๓,๐๐๐ ท่านคูณ ๓,๐๐๐ ฟังดูเหมือนง่าย เหมือนน้อย 
๑,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๓,๐๐๐ ท่านคูณมากี่ล้านคนครับมีข้อมูลหรือเปล่า คนจนมีกี่ล้านคน 
ก็ต้องให้ตามล าดับมา ผมบอกว่านโยบายเราคืออยู่รอดปลอดภัยแล้วก็พอเพียง ลดหนี้สิน  
ลดปัญหา ปลอดภัยท้ังสุขภาพ ปลอดภัยทุกเรื่อง ท้ายสุดก็คือเกิดความยั่งยืน มันต้องเดิน
อย่างนี้ ถ้ารื้อท้ังหมดถ้ามีโอกาสท่านท าเถอะครับ ท่านลองท าก็แล้วกัน  
  ในเรื่องของน้ าบาดาล ได้มีพูดว่าน้ าบาดาลขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มันก็มีวัน
เป็นท้ัง ๒ อย่าง แต่เราก็เพิ่มการลงทุน เพิ่มงบประมาณในการท าโครงการขนาดใหญ่  
อย่างท่ีว่า ๑๗ จังหวัด อย่างเช่นท่ีเลาขวัญ นี่ก็ปรับด าเนินการอยู่แล้วก็ต่อเนื่องด้วยไปยัง 
ทุกจังหวัดที่มันมีปัญหาเรื่องน้ าบาดาล แล้วน้ าบาดาลที่ว่านี้ขุดลึก ไม่ได้ขุด ๕๐ เมตร 
๖๐ เมตร ลึกไปเกือบเป็นกิโลเมตร ถึงจะมีปริมาณใช้ท่ีเพียงพอในการอุปโภคบริโภค  
และการเกษตรท่ีใช้น้ าน้อย รัฐบาลคิด รัฐบาลท า เป็นการริเริ่มต้องซื้อเครื่องจักร เครื่องไม้
เคร่ืองมือเข้ามาใหม่ มันต้องใช้เวลาท้ังนั้น ใช้งบประมาณท้ังนั้น นี่คือสิ่งท่ีดี ๆ มันเกิดขึ้นแล้ว
ท่านพูดเหมือนมันไม่มีอะไรดสัีกอย่างเลย อันน้ีผมก็จ าเป็นตอ้งพูด 
  ในเรื่องของการใช้งบกลางนะครับ ท่านบอกงบกลางมีไว้เหลือเฟือมากมาย 
นายกรัฐมนตรีเอาไว้ใช้เอง ไว้เอื้อประโยชน์ ท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดแบบไม่มีหลักการอะไรเลย 
หลักการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินมีกฎหมายอยู่ทุกข้อ ทุกระเบียบ ใช้เงินตรงไหนอะไร 
อย่างไร ตรวจสอบสิครับ ผมไม่เคยชี้ ผมไม่เคยชี้ว่าไปท าโครงการนี้ ไปท าโครงการนั้น ผมคือ
นายกรัฐมนตรี คือก าหนดนโยบายติดตามก ากับดูแลหาสิ่งใหม่ ๆ มาคิด เอาวิสัยทัศน์มา  
ไปท าเรื่องนี้คิดดูสิได้ไหม ถ้าคณะท างานอีกร้อยคนอีกพันคนเขาบอกท าไม่ได้ ต้องท าแบบนี้
ผมก็ฟังเขา ผมไม่อยากย้อนกลับไปท่ีเก่า ผมท างานข้าราชการมา ๘ ปีอย่างท่ีท่านว่า ผมรู้
อะไรอีกเยอะแยะมากมายว่าท่ีผ่านมามันเป็นอย่างไร ถูกครอบง าไหม ถูกสั่งการไหม 
เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเรื่องนี้กับผม เคยปรึกษาข้าราชการไหม เคยดูแผนสภาพัฒน์ไหม  
เคยดูครับ เคยรู้จักค าว่า ยุทธศาสตร์ ไหม ไม่เคยอ่านไม่เคยดูเพราะเป็นนายกรัฐมนตรี 



๓๘๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๘๘/๒ 
 
สั่งได้หมด สั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งถึงท้องถิ่นท านี่ท าโน่น ผมไม่เคยท าแบบนั้น ขั้นตอน
เขามี ไปทบทวนใหม่ว่าการจัดท างบประมาณมาอย่างไร มันเริ่มมาจากท่ีไหน อันไหนส่วนกลาง
จะต้องท า งบบูรณาการนั้นเป็นงบในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีมีความส าคัญและงบประมาณ 
ของแต่ละกระทรวงท่ีรับผิดชอบโดยตรงไม่เพียงพอ หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีขีดความสามารถ 
ท่ีจะเสริมได้อะไรได้ เขาก็จะไปหารือกันในกลุ่มงานตรงนี้เพื่อเอามาเติมตรงนี้ เพื่อท างาน
ร่วมกันให้ส าเร็จไปพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่แก้อย่างหนึ่ง อีก ๕ อย่างไม่ได้แก้ นั่นเขาถึงมีงบ 
บูรณาการขึ้นมา งบจังหวัด กลุ่มจังหวัด มันก็ตั้งมาตั้งนานแล้วจังหวัด กลุ่มจังหวัดนี่  
เป็นช่องทางอะไร ช่องทางท่ีผมไปเติมให้ ไปประชุมขอมาตรงนั้นตรงนี้ท่ีไม่มีงบประมาณ
ประจ าปีอยู่ผมก็ให้งบกลางลงไป ผ่านท่ีประชุม กรรมการคัดกรอง ทุกอย่างผมต้องท าให้เกิด
ความโปร่งใส 

 
- ๑๘๙/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๘๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๘๙/๑ 
 
  ในเรื่องของการปรับลดบุคลากร ผมพูดไปแล้วต้องจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ
ทดแทน ต้องเตรียมอุปกรณ์ ต้องเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐาน วันนี้เราก็เดินหน้าไปได้  
เยอะแล้ว ทุกอย่างมันไม่ทันใจตราบใดท่ีเรายังไม่มีเงินเพียงพออย่างท่ีท่านว่าเมื่อสักครู่นี้  
อย่าไปเปรียบเทียบประเทศท่ีเขามีรายได้สูงมากนัก เราต้องพยายามไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้  
แต่ความแตกต่างบริบทของประเทศไทยมันต่างกันอย่างไรดูตรงนี้ด้วย ผลงานวิจัยและพัฒนา
ท่านตามฟังบ้างหรือเปล่าว่าเขามีผลงานเท่าไร กี่ร้อยชิ้นมาแล้ว ใช้ประโยชน์ไปแล้วเท่าไร
ท่านไม่เคยตาม เปิดดูบ้างครับ เขาพูดกันก็ไม่ดูไม่ฟัง หน่วยงานแถลงชี้แจงก็ไม่ฟัง ท่านก็ใช้
โซเชียล (Social) ของท่านไปก็เร่ืองของท่าน ผมก็จ าเป็นต้องพูดตรงนี้  
  ต่อไปในเรื่องของประเด็นค าถามว่างบประมาณร้อยละ ๔๐ เป็นรายจ่าย
บุคลากรภาครัฐและอื่น ๆ รวมร้อยละ ๗๐ ซึ่งเป็นรายจ่ายประจ า เป็นค่าใช้จ่ายในอดีต
แทนท่ีจะเป็นเรื่องของอนาคต เหลืองบประมาณตามโครงสร้างเพียงร้อยละ ๓๐ เพื่อใช้
พัฒนาประเทศไม่เพียงพอเราก็ต้องหาเงินเพิ่มนะครับ แล้วเราก็ต้องท ากิจกรรมท่ีจะหาเงิน
เพิ่มเข้ามาให้ได้ด้วยการวิจัยและพัฒนา การลงทุน คือท่านบอกว่าอ้ายนี่ก็ต้องดูแล อ้ายนั่น  
ก็ต้องลงทุนแล้วรัฐบาลไม่ต้องกู้มากนัก มันไปได้ไหม มันย้อนแย้งกันไหม ถ้าเราพิจารณา 
ในเรื่องงบบุคลากรภาครัฐท่ีเป็นสัดส่วนสูงขึ้นนั้น ถ้าโดยข้อเท็จจริงจะพบว่าค่าใช้จ่ายบุคลากร
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชน เช่น เงินเดือนของบุคลากรทางการแพทย์  
ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีจ านวน ๒๗๗,๓๐๕ อัตรา งบประมาณ ๑๑๗,๘๐๐ ล้านบาท 
เพื่อจะน ามาใช้ในการดูแลและบริการประชาชนท่ีเจ็บป่วย หรือบริการด้านสาธารณสุข 
ตลอดจนงบประมาณด้านบุคลากร ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๕๑๙,๒๗๒ อัตรา 
งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐ ล้านบาท เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ และช่วยประเทศมีความพร้อมในการรับมือต่าง ๆ ไปดูละเอียดว่ามันเพิ่มมาจาก
ตรงไหน อะไร อย่างไร ในขณะท่ีรายจ่ายประจ านอกรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่วนมากเป็น
การใช้จ่ายส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีหลักประกัน และมีการคุ้มครอง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ผู้พิการ และเด็กได้รับการดูแล
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น บรรเทาปัญหาความยากจนและสามารถ
พึ่งพาตัวเองได้ มันต้องใช้เวลา มันต้องพุ่งเป้า มันต้องหาข้อมูลจริง ๆ ลงพื้นท่ีเดินลงไปแล้ว 
หาตัวคนจนแล้วจนจากอะไร แล้วก็ควรจะมีเมนู (Menu) อะไรท่ีให้เขาไปแก้ ให้เขาไปใช้  



๓๘๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๘๙/๒ 
 
ให้เขาไปท านะครับ ในระหว่างนี้ก็ช่วยเหลือให้เขาสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ใช้ค าว่า อยู่รอด 
ทุกอย่างอยู่รอดหมด ท าให้เขาอยู่รอด เพราะฉะนั้นงบประมาณเงินกู้ท่ีได้มาท้ังหมดใช้เรื่อง  
การรักษาพยาบาล ใช้เรื่องโควิด (COVID) ใช้เรื่องของการท่ีจะท าให้เขาอยู่รอด ไม่ว่าจะ 
เอสเอ็มอี (SMEs) ไม่ว่าจะธุรกิจต่าง ๆ ก็ให้ท้ังเจ้าของผู้ประกอบการไปช่วยเพื่อจะไม่ลด
แรงงาน ลดการจ้างงาน แรงงานก็ได้รับการดูแลตามกองทุนประกันสังคมไป ท่านตามดู  
สิครับทุกอย่างมันก็ไปด้วยกันท้ังหมด ในเรื่องของงบกลางท่ีว่านั้นผมบอกไปแล้วว่ามันใช้
หลายอย่างด้วยกัน ท้ังในเรื่องของโควิด (COVID) ท้ังในเรื่องการดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
ทุกธุรกิจรัฐบาลก็เข้าไปดูแล โรงงานอุตสาหกรรมเราดูแลให้สามารถเปิดท างานได้ มีแรงงาน
ท่ีเพียงพอ แฟกทอรี แซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox) ก็ท าให้เขาได้รับการชื่นชมมาจาก
ต่างประเทศ แต่ในประเทศไม่พอใจ ทุกอย่างท่ีไทยท าวันนี้ผมไปต่างประเทศได้รับความ  
ชื่นชมอยู่หลายเรื่องด้วยกัน หลายเรื่องเราท าได้ เพราะเราคือเรา เราคือกฎหมายของเรา  
เราคือรัฐธรรมนูญของเรา หลายประเทศเขาก็ท าตามรัฐธรรมนูญของเขา กฎหมายของเขา 
ตามระบอบการปกครองท่ีมันต่างกัน อะไรท าได้ อะไรท าไม่ได้ ของเราท าไม่ได้เสียเยอะ  
ถ้าเราสามารถท่ีจะปลดล็อกทุกอย่างได้เหมือนเขา ผมคิดว่าทุกคนมาหมดประเทศไทย  
ไม่ใช่ผมไม่ตาม ไม่ใช่ผมไม่คุย ไม่ใช่ผมไม่เจรจา ไม่ใช่ว่าผมไม่ร่วมมือ ไม่ท าอะไรเลย ท่านพูด
แบบนี้มันก็ต้องพูด  
 

- ๑๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๙๐/๑ 
 
  ในเรื่องของงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหลื่อมล้ า อันนี้ 
ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นะครับ วันนี้เราก็จัดสรรเงิน 
ให้ลงไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามสัดส่วนท่ีก าหนด วันนี้ ท่านต้องดูว่าภารกิ จ อปท. มีกี่ด้าน ๖ ด้าน ๒๔๕ เรื่อง  
โครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างบ ารุงรักษาถนนและสะพาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพ  
เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (AIDS) การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบ
เรียบร้อย ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
การท่องเท่ียว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด การบริหารจัดการ 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การควบคุมไฟป่า การจัดการขยะมูลฝอย  
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ ารุงรักษาโบราณสถาน เป็นภารกิจ
ถ่ายโอนนะครับ ส านักงานก็ต้องจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวให้กับท้องถิ่นโดยรวม  
อยู่ในสัดส่วนของรายได้ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของ 
อปท. ดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่การพัฒนาให้ อปท. สามารถด าเนิน
กิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง ให้เป็นไปตามภารกิจท่ีถ่ายโอนให้แก่ อปท. เพิ่มขึ้น  
ในแต่ละปี คณะกรรมการการกระจายอ านาจเขาท าอยู่ อะไรท่ีท าไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเอา 
กลับมาท าหรือเปล่า อะไรท่ีเขาท าได้ก็จะมอบหมายให้เขาท าไป ดีเสียอีกสิครับถ้าเขาท าได้จริง 
ก็ฝากความหวังไว้ด้วยก็แล้วกัน ขอบคุณ อปท. ท่ีเข้าใจนะครับ 
  เรื่องต่อไปเรื่องการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี (EEC) ขออนุญาตกล่าวนาม
พรรคเพื่อไทย นางมนพร เจริญศรี ถามว่าการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซี (EEC)  
เป็นการเอาท่ีดิน ส.ป.ก. แต่เดิมเป็นท่ีท ามาหากินหาเลี้ยงชีพของเกษตรกรมาปรับท าธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ผมบังคับเขาได้หรือ ผมต้องรับฟังความคิดเห็นเขาไม่ใช่หรือ จะท าอะไร 
สักอย่างมันต้องรับฟังความคิดเห็นทุกเรื่องล่ะครับ ไม่ใช่รัฐบาลใช้อ านาจสั่งเขาได้ 
ไม่หมดหรอกครับ ส.ป.ก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒,๔๐๐ ล้านบาท  
เป็นงบประมาณของโครงการศูนย์ธุรกิจพัฒนาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ๑,๙๘๕ ล้านบาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นท่ีจ านวน ๑,๕๐๐ ล้านบาท โดยใช้ท่ีดิน ส.ป.ก. ท่านบอกว่า
ท าการเกษตร ข้อมูลส ารวจแล้วว่าพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ าไม่สามารถ
สร้างมูลค่าได้สูง และเดิมเกษตรกร ๓๕๐ ราย ปลูกยางพารา มันส าปะหลัง สับปะรด มะพร้าว  



๓๘๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๑๙๐/๒ 
 
ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร เช่น 
ค้าขาย พนักงานบริษัทเอกชน รับจ้างท่ัวไป และธุรกิจส่วนตัวเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการน า
ท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ีท าได้ตามกฎหมายมันต้องมีกฎหมายเฉพาะพิเศษออกมาเพื่อจะมาพัฒนาเมือง 
จะเป็นการสร้างแรงงานใหม่ส าหรับคนในพื้นท่ีและคนจากภายนอกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ 
ต าแหน่งภายในปี ๒๕๗๕ ซึ่งน่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า และ ส.ป.ก. ได้ส ารวจ
รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องแล้วเกษตรกรดังกล่าว 
เห็นด้วยยินดีเข้าร่วมโครงการ ท้ังนี้ ส.ป.ก. จะต้องชดเชยสิทธิในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
ตาม พ.ร.บ. อีอีซี (EEC) มาตรา ๓๖ วรรคสี่ แก่เกษตรกรท่ีใช้ประโยชน์ท่ีดินอยู่ก่อน 
นอกจากนี้ได้ให้สิทธิแก่เกษตรกรในการเข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างโครงการ 
ศูนย์ธุรกิจอีอีซี  (EEC) และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะในอนาคตด้วย ได้ ท้ังค่าชดเชย  
ได้ท้ังเยียวยา และได้ผลประโยชน์ตามมาอีกจากการลงทุนดังกล่าว นั่นคือแนวทางใหม่ท่ีเรา
ได้ปรับไป โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 
กรณีวงเงินขาดไปจ านวน ๑๐๐ บาท ไม่ควรจะต้องมาตอบเลยนะนี่ สาเหตุเนื่องจาก 
การจัดสรรนั้นไม่มีปรากฏรายการในเอกสารงบประมาณปี ๒๕๖๕ เนื่องจากจัดสรร 
ครบวงเงินแล้ว ๒,๑๒๕,๐๔๗,๑๐๐ บาท มันมีเศษ ๑๐๐ อยู่ อันนี้ก็เป็นปัญหาอีก 
 

- ๑๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๙๑/๑ 
 
  ต่อมาในปี ๒๕๖๖ งบกรมทางหลวงแจ้งว่ารายการดังกล่าวมีเงินกันปี ๒๕๖๓ 
ได้พับตกจ านวน ๑๔๑,๓๖๕,๓๔๘.๒๖ บาท เป็นผลให้ปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ จึงต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเงินพับตกดังกล่าวจ านวน ๑๔๑,๓๖๕,๓๐๐ บาท ปัดเศษลง ๔๘.๒๖ บาท 
ซึ่งปรากฏในเอกสารงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้ ปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๓ ทางหลวงเส้นนี้  
ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๖๒๑ ล้านกว่าบาท ปี ๒๕๖๔ ตั้งไว้ ๓๖๒ ล้านบาทกว่าเศษ ปี ๒๕๖๕ 
ไม่ได้ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๖ ไม่ได้ตั้งไว้ ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณไว้แล้ว ๑๔๑,๓๖๕,๓๐๐ บาท 
เขาปัดเศษออกไป ๔๘.๒๖ บาท เพราะฉะนั้นวงเงินรวมตามเอกสารปี ๒๕๖๖ คือ 
๒,๑๒๕,๐๔๗,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้ว ผมขออนุญาตใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อน 
จริง ๆ ผมมีเรื่องพูดได้ท้ังวันเพราะว่าผมท ามากับมือ ผมท าเอง โดยใช้คณะท างานเป็นร้อย  
กี่คณะขึ้นมาจากข้างล่าง ไม่ใช่คิดเอง คิดคนเดียว คิด ๑๐ คน คิด ๒๐ คน ไม่ต้องยกมือ  
ยังไม่ต้องประท้วงผมตอนนี้ ขอบคุณครับท่านประธาน สวัสดีครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
  (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขอใช้สิทธิ
พาดพิงครับ นิดเดียวครับ ๑ นาที 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ใช้พาดพิง
ตรงไหนครับ 
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรี
บอกว่าใช้เวทีงบประมาณของประชาชนเป็นการหาเสียงจากพรรคฝ่ายค้านใหม่ท่ียังไม่มี
โอกาสเป็นรัฐบาล ก็อยากจะขอชี้แจงกับท่านนายกรัฐมนตรีว่านี่คือเวทีท่ีพิทักษ์ภาษีประชาชน 
ถ้าติท่านอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรใหม่ ๆ มาน าเสนอท่าน ท่านก็หาว่าเป็นเรื่องของการเมือง 
ผมก็พยายามท่ีจะเอาอะไรใหม่ ๆ มีการเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เปรียบเทียบกับวิธี 
ในการหารายได้ให้ท่าน ก็ขอให้ท่านได้เข้าใจไว้ด้วย และไม่ต้องกลัวครับ เมื่อถึงเวลาของพวกผม
เมือ่ไรพวกผมท าแน่นอนครับ ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก็ ได้ชี้แจง 
ไปแล้วนะครับ  
  (นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 



๓๙๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๑๙๑/๒ 
 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ท่านประธานครับ ขอใช้สิทธิพาดพิงครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวนะครับ 
ใครก่อน คุณหมอชลน่านหรือครับ เชิญครับ 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผม ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย จังหวัดน่าน ในฐานะผู้น าฝ่ายค้าน  
ขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสั้น ๆ ครับ จริง ๆ อยากจะกราบเรียนท่านประธานขอให้
ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่เพราะว่ามันเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับท่านเลยนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่เป็นอะไร 
ท่านลงไปข้างล่างแล้วก็นั่งฟังอยู่ครับ ท่านผู้น าฝ่ายค้านพูดเลยครับ 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมฟังค าตอบ
ท่านนี้ ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวหาสภาอยู่ในค าตอบของท่านนะครับ ให้ร้ายป้ายสีสภา  
ท าให้สภาเสียหายโดยเฉพาะโดยรวมเลยนะครับ ถ้าตีความตามท่านนายกรัฐมนตรีพูดนี่ 
รัฐสภาผิดท้ังหมด โดยเฉพาะประเด็นท่ีผมได้อภิปรายน าเมื่อวานเรื่องของงบลงทุน เปรียบเทียบ 
งบลงทุนปี ๒๕๖๕ กับงบลงทุนปี ๒๕๖๖ ผมชี้ให้เห็นว่าท่านจัดเก็บรายได้หารายได้ไม่ได้ 
จะท าให้งบลงทุนนี่หมิ่นเหม่ต่อการผิด พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ก็ชี้ให้เห็น แล้วปี ๒๕๖๕ 
ผมก็ชี้ตัวเลขให้เห็น ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๒/๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 



๓๙๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๙๒/๑ 
 
พรรคเสรีรวมไทยอภิปรายเหลือ ๑๙.๗๔ ครับ จัดตั้งไว้ ๒๐.๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  
ของวงเงินงบประมาณ ท่านมาตอบบอกว่าผมตั้งแล้วท าถูกกฎหมายแล้ว ตั้งให้แล้ว  
แต่กรรมาธิการและสภาไปตัดลดให้เหลือ ๑๙.๗๔ นี่อย่างไรโยนผิดให้สภาโทษคนอื่น  
ผมกราบเรียนท่านประธานครับ ถ้าผมไม่ชี้แจงสภาเราเสียหายเลยท้ังกระบวนการนะครับ 
กราบเรียนผ่านท่านประธานไปบอกท่านนายกรัฐมนตรี ฝากท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะครับ 
หน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าท่ีอนุมัติงบประมาณครับ อนุมัติงบประมาณในการอนุมัตินั้น 
ถ้ารายการใดไม่เหมาะสมมีสิทธิจะปรับลดครับไม่ว่างบก้อนใด เว้นแต่กฎหมายบัญญัติ 
ห้ามปรับลดเท่านั้น ต้องเป็นกฎหมายบัญญัตินะครับ งบลงทุนกฎหมายไม่ได้บัญญัติห้าม  
ปรับลด ท่านขอซื้อเครื่องบินมา ซื้อเรือด าน้ ามาเราปรับลดได้ทั้งหมด ปรับลดได้นี่เป็นหน้าท่ี
พวกเราครับ ท่านบอกว่าเมื่อปรับลดแล้วท าให้เม็ดเงินมันลดลง หน้าท่ีต่อไปเมื่ อพวกเรา 
ปรับลดแล้วเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลต้องส่งใช้โครงการขอใช้งบแปรญัตติหรืองบปรับลด เราก็มี
หน้าท่ีจะอนุมัติงบปรับลดนั้นให้กับโครงการท่ีท่านขอมา ท่านเองต้องไปดูว่ามีกฎหมายอะไร
เกี่ยวข้องท่ีจะต้องขอมาใช้เงินท่ีเขาปรับลดไว้ ปีท่ีแล้วได้ปรับลดไว้ ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท 
โครงการท่ีท่านขอมาท่านไม่ของบลงทุนมา มีรายการท่ีกรรมาธิการอนุมัติ สภาอนุมัติตามท่ี
ท่านขอ มันท าให้ตัวเลขท่านเพี้ยนไปโทษสภาไม่ได้ครับ หน้าท่ีเราไม่ได้หน้าท่ีในการท่ีจะคุมว่า
ตั้งอย่างไร เรามีหน้าท่ีอนุมัติอย่างไร เพราะฉะนั้นกราบเรียนผ่านท่านประธานวิป (Whip)  
บอกนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ ไม่ควรแสดงภาวะอย่างนี้ในการโยนผิดให้คนอื่น แม้กระท่ัง
หน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติท่านยังล่วงเกินเลยครับ ไม่เหมาะจริง ๆ ท่ีจะเป็นนายกรัฐมนตรี 
แห่งประเทศไทย เวลาตอบในสภานี้ท่านประธานด้วยความเคารพครับ ฝากท่านนายกรัฐมนตรี
ไปบอกคนเขียนโพยให้ทางด้านหลังด้วย เวลาเขียนโพยอย่าใส่อารมณ์มาด้วย เขาเขียนแล้ว
ใส่อารมณ์มาด้วยท าให้ท่านนายกรัฐมนตรีมีอารมณ์ครับ ขอบคุณท่านประธานครับ อันนี้ 
คือสิ่งท่ีเสียหายมากในการโยนผิดให้คนอื่น ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มีใครไหม
ท่าน ส.ส. ศรัณย์ เชิญครับ 
 
 



๓๙๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๑๙๒/๒ 
 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ขอใช้สิทธิพาดพิงครับ ไม่นานครับ ขอแค่
ครึ่งนาที ผม นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย 
ตามท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามาตอบนะครับ จริง ๆ ต้องขอบคุณท่ีมาช่วยยืนยันด้วย
เพราะว่าสิ่งท่ีท่านนายกรัฐมนตรีตอบมาเหมือนข่าวท่ีผมอ่านตอนท่ีก าลังเตรียมอภิปรายเลย 
เราท าโน่นเราท านี่ เราท าโน่นนี่นั่นมากมายนะครับ แต่สุดท้ายตอนงบประมาณออกมา 
ไม่เป็นอย่างท่ีว่าเลยครับ อันนี้ผมก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรี ผมเห็นท่านชอบอ่านลองอ่าน 
เล่มงบประมาณขาวคาดแดงดูท่านจะเห็นความตลกความไม่เหมาะสมเยอะแยะมากมายครับ 
อย่างท่ีผมอภิปรายไปเมื่อวาน ไม่ว่าจะเป็นงบจ้างท่ีปรึกษา หรืองบค่าก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึง
ระบบราชการท่ีท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเทคโนโลยีมาแทนบุคลากรต่าง ๆ  
แต่งบบุคลากรขึ้นทุกปีเลยครับ ทูเดอะมูน (To The Moon) เลยครับ งบบุคลากรนี้ไม่มี 
ลดเลยครับ ไม่เป็นอย่างท่ีท่านนายกรัฐมนตรีว่าเลย แล้วก็อย่างท่ีผมอภิปรายไปว่ามีการ
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับคนท่ีเขามี
รายได้เยอะแยะมากกว่าเรามากมายนัก ผมก็เรียนตรงนี้ว่าถ้าไม่เปรียบเทียบกับคนเก่ง  
แล้วเมื่อไรท่านจะเก่งตามเขาครับ ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรี  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่างก็แสดง
เหตุผลซึ่งกันและกันนะครับ ไม่เป็นอะไรได้ใช้สิทธิพาดพิงกันถ้วนหน้า ต่อไปเชิญคุณพิมพ์รพี 
ตามด้วยคุณจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ เชิญครับ  
  นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ดิฉัน พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ จากจังหวัดกระบี่  
ท่านประธานคะ ดิฉันเป็นตัวแทนของภาคเกษตรของอันดามันคือสวนปาล์มแล้วก็ภาค 
การท่องเท่ียวของอันดามัน เรื่องของสวนปาล์มเรามีความสุขดีค่ะ เพราะว่าราคาเราดีท่ีสุด 
ท่ีเคยเกิดขึ้นมา ถึงแม้ว่าปุ๋ยจะแพงขึ้นดิฉันเช่ือมั่นว่ารัฐมนตรีจะจัดการให้ได้  
 

- ๑๙๓/๑ 
 
 



๓๙๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๙๓/๑ 
 
  ดิฉันจึงขอพูดเรื่องของภาคการท่องเท่ียวค่ะ เมื่อเกิดโควิด (COVID) แล้ว 
ภาคการท่องเท่ียวเป็นด่านแรกท่ีได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมาก ๆ แล้วก็แทบจะเรียก 
ได้ว่าเราไอซียู (ICU) ถึงขนาดว่าดับกันไปเลย ๒ ปี ดิฉันดูงบประมาณของการท่องเท่ียวนี่ค่ะ 
งบประมาณท่ีให้มาในปีนี้ท่ีจะเกิดขึ้นก็คือประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 
๒,๐๐๐ ล้านบาท ขอสไลด์ (Slide) ค่ะ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  มีการประมาณการว่า 
ปี ๒๕๖๕ นี้จะมีนักท่องเท่ียวประมาณ ๑๐ ล้านคน แล้วก็ปี ๒๕๖๖ ประมาณ ๒๐ ล้านคน 
น ารายได้ประมาณ ๑.๕ ล้านล้านบาทในปี ๒๕๖๖ นี้  ซึ่ งดิฉันคิดว่าการใช้ เงินแค่  
๕,๐๐๐ ล้านบาทตรงนี้มันไม่ได้แพงหรอกค่ะ เพียงแต่ดิฉันมีค าถามว่าการใช้เงินก้อนนี้ 
มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาในการฟื้นตัวกดรีสตาร์ต (Restart) การท่องเท่ียวนี้อย่างไร  
ซึ่งดิฉันก็ดูในงบประมาณแล้วนะคะ แนวคิดการท่องเท่ียวแบบใหม่คือนวัตวิถี แนวคิดของ
การใช้แกสโตรโนมี (Gastronomy) แนวคิดของการใช้วิถีวัฒนธรรมเพื่อใช้แก้ปัญหา 
การท่องเท่ียวยังไม่มีค่ะ เป็นการท าการท่องเท่ียวแบบเดิม ๆ เป็นการให้งบเพิ่มขึ้นแบบเดิม ๆ 
ค าตอบคือก็จะเป็นอย่างเดิม ๆ เราไม่สามารถก้าวถึง ๑๐ ล้านคน และก้าวกระโดด ๑ เท่า 
ถึง ๒๐ ล้านคนภายใน ๑ ปีเหมือนท่ีจะคิดได้ ซึ่ งดิฉันคิดว่าอยากจะให้ท า ได้นะคะ  
ท่านประธานคะ ดิฉันเห็นว่าการท่องเท่ียวแนวนวัตวิถีใหม่ไม่ได้ถูกก าหนดลงไปในวิธีการ
งบประมาณการท่องเท่ียวซึ่งไม่ชัดเจนเลย ดิฉันเสนอว่าขอให้ท าพวกนี้ให้ชัดเจนมากขึ้น 
จ านวนเงินท่ีใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้ค่ะ เราควรจะต้องมีการใช้ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งดิฉันเสนอว่าขอให้ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีสนใจมากนะคะ 
ดิฉันเป็นคนใต้ค่ะ คนใต้คนกระบี่ค่ะ ดิฉันมีมโนราห์ มีหนังตะลุง ดิฉันเห็นมโนราห์ไทย 
ไปเวนิสค่ะ ดิฉันก็คิดถึงมโนราห์เติมของท่านชวน หนังเคล้าน้อยกระบี่ มโนราห์ฉลวยกระบี่ 
ดิฉันอยากจะให้ลูกหลานดิฉันได้ท าสิ่งนี้ค่ะ และงบประมาณพวกนี้เล็กน้อยมากนะคะ  
เป็นวิธีการน าซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) มาใช้โดยไม่ต้องใช้เงินมากมายเลย ดิฉัน
อยากจะเห็นว่าการท่องเท่ียวมีการบูรณาการกับภาควัฒนธรรมอย่างไร ซึ่งดิฉันมองไม่เห็น 
ในเอกสารงบประมาณนี้เลยว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งตัวนี้เป็นซูเปอร์ ซอฟต์พาวเวอร์  
 



๓๙๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๑๙๓/๒ 
 
(Super Soft Power) เพราะว่ามโนราห์ของดิฉันกลายเป็นมรดกของโลกท่ีจับต้องไม่ได้แล้ว 
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ท่ีดีที่สุดท่ีจะเกิดขึ้นเลยค่ะ  
  อีกเรื่องหนึ่งค่ะ ดิฉันไม่อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือสภาไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
ภาพลวงตาของการท่องเท่ียวค่ะ ประเทศไทยมีการท่องเท่ียวในประเทศร้อยละ ๓๐  
และต่างประเทศร้อยละ ๗๐ ในต่างประเทศร้อยละ ๗๐ นั้นมีจีนอยู่ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ค่ะ 
เพราะฉะนั้นถ้าจีนยังไม่เปิดประเทศการคาดหวังจะได้ ๑๐ ล้านคน หรือ ๒๐ ล้านคนนี้ 
คงไม่ได้เป็นไปตามท่ีคิด คือเราต้องคิดอย่าให้ถูกภาพลวงตาท่ีเกิดขึ้น แนวคิดการท าท่องเท่ียว
โดยใช้วิธีเดิม ๆ เช่นการจัดอีเวนต์ (Event) แสงสีก็ต้องระมัดระวัง หลาย ๆ ครั้งมีการกล่าวอ้าง 
งบประมาณการท่องเท่ียวเพื่อจุดอื่น เช่นจัดงานแสงสีท่ีจังหวัดกระบี่นี่ค่ะ เรือหลวงลันตา 
ซึ่งใช้งบประมาณของ อบจ. งบประมาณของท้องถิ่น งบประมาณเกือบ ๒๕๐ ล้านบาท  
มา ๑๐ กว่าปีแล้ว ซึ่งวันนี้ยังเปิดใช้ไม่ได้เลยถูกใช้เป็นฉากหลังของงานนี้นะคะ ดิฉันคิดว่า 
จะขอให้ สตง. ป.ป.ช. ตรวจสอบด้วยว่าการอ้างการท่องเท่ียวและไม่ได้ใช้งบประมาณ 
ตามวัตถุประสงค์นี้ ๒๕๐ ล้านบาทเท่ากับเงินท่ีเพ่ิมขึ้นในปีนี้เลย ก็ขอให้ใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์
ด้วยค่ะ  
  อีกเรื่องหนึ่ง ท่านประธานคะ เห็นท่านนายกรัฐมนตรีกังวลเรื่องของคนยากจน 
ดิฉันมีข้อเสนอค่ะ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. คือค าตอบค่ะ ประชาชนอยากได้
อะไรบ้างในชีวิต ๑. รายได้ดี ๒. ไม่เป็นหนี้เป็นสิน และ ๓. บ้านอยู่อาศัย โครงการบ้านมั่นคง
บ้านพอเพียงของ พอช. ตอบสนองความต้องการพื้นฐานนี้อย่างตรงท่ีสุดค่ะ การท างบประมาณ
ของ พอช. นี้ไม่ได้คิดจากสวรรค์ว่าเงินก้อนนี้ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทจะเกิดขึ้นอย่างไรด้วย  
มันเป็นการบอกว่าชาวบ้านแต่ละคนมีการส ารวจความยากจนแล้วก็ส่งรายชื่อผ่านหน่วยงาน
ของประชาชนเอง เรียกว่าสภาองค์กรชุมชนขึ้นไปท าแผนพัฒนา ๑๐ ปี ๒๐ ปี ซึ่งตรงนี ้
มีนาย ก นาย ข มีชื่อนายมนัส มีชื่อบังและห์ มีชื่อนายโน้นนายนี้ท่ีเป็นประชาชนไพล์อัป 
(Pile up) ขึ้นไปเป็นรายชื่อของงบประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ท่ี พอช. ส่งลงไปให้กับ
งบประมาณ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๔/๑ 



๓๙๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ  เสาวลักษณ์ ๑๙๔/๑ 
 
ดิฉันเสียใจมากท่ีรู้ว่าส านักงบประมาณตัดงบประมาณของ พอช. จาก ๓,๐๐๐ ล้านบาท  
เหลือ ๑,๓๐๐ ล้านบาท หายไป ๑,๖๐๐ ล้านบาท ๒๐,๐๐๐ บาทท่ีตัดไปนั่นคือคุณก าลังตัด
บ้านของคนท่ียากจนท่ีสุดล าบากท่ีสุดของสังคม ๑ หลังท่ีมีชาวบ้านอยู่ประมาณ ๕ คน ดิฉัน 
ถึงเสนอกลับขึ้นไปถึงกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ว่าขอให้ท่านระมัดระวังในการตัดงบประมาณนี้ด้วย  
ขอให้ท่านอย่าได้ตัดงบนี้เลยเพราะว่านั่นคือการตัดงบประมาณของคนท่ีล าบากท่ีสุดในสังคม
ท่ีจะเกิดขึ้น บ้านมั่นคงนี้สามารถท ากิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ 
ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้วางแผนไว้ว่าโครงการบ้านมั่นคง บ้านพอเพียงอันดามัน  
ในระยะ ๕ ปีท่ีจะเกิดขึ้นนี้เราวางแผนประมาณ ๓๐,๐๐๐ หลัง ซึ่งถ้าท่านตัดงบอย่างนี้ 
ไปเรื่อย ๆ ดิฉันคิดว่าจนกระท่ังดิฉันตายไปแล้วภายใน ๒๐ ปีคนไทยคงไม่มีบ้านดี ๆ อยู่   
ดิฉันถึงเสนอไปหาท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานว่างบกลาง ถ้าท่านรู้สึกไม่สบายใจว่า
งบใด ๆ ท่ีใช้แล้วมันผิดท่ีผิดทาง ลองพิจารณางบกลางลงไปท่ี พอช. ดู เพราะว่ามีการใช้ 
ท่ีโปร่งใส เงินลงตรงไปถึงประชาชนมีสภาองค์กรชุมชนเป็นคนดูแล แล้วข้าราชการแทบจะ
ไม่ได้จัดงบนี้เลย แล้วดิฉันก็อยากจะให้แผน ๒๐ ปีท่ี พอช. ท า อยากจะให้ประชาชน 
ท่ียากจน ท่ีเปราะบางมีบ้านอยู่อย่างมั่นคงภายใน ๒๐ ปีนี้ ซึ่ง พอช. เขียนแผน ๒๐ ปี ตั้งแต่
ปี ๒๕๖๕ ถึงปี ๒๕๘๕ ท่ีจะท าได้ ก็หวังว่าภายใน ๒๐ ปี วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดิฉัน 
ขอคืนงบให้กับ พอช. จากท่ีตัดเขาไป ๑,๖๐๐ ล้านบาท แล้วก็ขอให้เพิ่มงบขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย  
ขอบคุณมากค่ะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณจิรพงษ์ครับ ตามด้วยท่านนพดล แก้วสุพัฒน์ ครับ 
  นายจิรพงษ์  ทรงวัชราภรณ์ (นนทบุรี )  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนนทบุรี พรรคเพื่อไทย กระผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของการประมาณการรายรับ ในหัวข้อทางตัน 
งบปี ๒๕๖๖ วันนี้กระผมจะขออภิปรายอยู่ ๒ ประเด็น 
 



๓๙๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ  เสาวลักษณ์ ๑๙๔/๒ 
 
  ประเด็นแรกครับ คือความสามารถในการบริหารรายรับของรัฐบาลท่ีด้อย
ประสิทธิภาพท าให้ประเทศมีหนี้สินเป็นจ านวนมาก ใช้มาตรการทางด้านภาษีเอื้อธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ 
  ประเด็นท่ี ๒ คือรัฐบาลออกนโยบายเก็บภาษีแบบเสือนอนกิน ขูดรีดภาษี
ประชาชน ออกมาตรการทางด้านภาษีเอื้อคนรวยให้ทุจริตทางด้านภาษี ซึ่งสร้างความเสียหาย
ให้กับรัฐ กระผมได้ขอท่านประธานในการใช้สไลด์ (Slide) แล้วนะครับ ขอบคุณครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ (นนทบุรี)  :  สไลด์ (Slide) ท่ี ๑ งบประมาณ
โดยสังเขป ส านักงบประมาณหน้า ๔๒ รายรับประจ าปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ ตั้งไว้ 
๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลประเมินในการจัดเก็บรายได้อยู่ ๒,๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ท่ีเหลือรัฐบาลจะต้องกู้เงินสร้างภาระให้กับประเทศอีก ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท  
  สไลด์ (Slide) ต่อมาครับ ตารางจัดเก็บรายได้ย้อนหลังท่ีจะเห็นว่าตั้งแต่
นายกชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้งเรื่อยมาจนถึงท่านนายก
ทักษิณ ชินวัตร การจัดเก็บรายได้ของเราเพ่ิมมากขึ้นมากกว่ารายจ่ายประเทศ มีเงินเหลือพอ
จนท าให้เราสามารถใช้หนี้ไอเอ็มเอฟ ( IMF) ได้ก่อนก าหนด จนกระผมเปรียบยุคนี้ว่า 
ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทอง ค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส  
หลังจากนั้นต่อมาจนถึงรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เราได้เก็บรายได้มากกว่ารายจ่าย
เกือบทุกปี ถึงแม้ว่าเราจะเผชิญเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แฮมเบอร์เกอร์ ไครซิส 
(Hamburger Crisis) และการชุมนุมของผู้ประท้วงทางการเมือง เพราะรัฐบาลท่ีผ่านมา 
ใช้มาตรการทางด้านภาษีอย่างมีประสิทธิผลและเป็นธรรม กระผมไม่ปฏิเสธว่าหลายรัฐบาล
ได้ใช้ พ.ร.ก. เงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่นั่นท าให้รัฐบาลได้เม็ดเงินกลับเข้ามาสู่ในรูปแบบ
ของภาษี  
 

 - ๑๙๕/๑ 
 
 
 



๓๙๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๙๕/๑ 
 
  สไลด์ (Slide) ต่อมาครับ มาดูในช่วงของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายหลัง
การรัฐประหารปี ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี การจัดเก็บรายได้ 
ต่ ากว่าการประมาณการเกือบทุกปี ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ เก็บรายได้ประมาณการต่ าเกือบกว่า 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ ต่ ากว่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อรัฐบาล 
ท่านประยุทธ์ไม่มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย ท่านประยุทธ์ท าอย่างไร ส่วนใหญ่ก็ตะแบงใช้ 
พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ กู้เงินโดยใช้มติ ครม. โดยไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร ผมให้
ความเป็นธรรมกับรัฐบาลท่านประยุทธ์ ในปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ เราเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ (COVID-19) เราต้องปิดประเทศรายได้ของรัฐบาลไม่มี แต่รัฐบาลก็ใช้ พ.ร.ก. 
เงินกู้จ านวนมากมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่สามารถน าเม็ดเงินกลับเข้ามาเป็นรายได้  
สู่ภาษีได้ รัฐบาลไม่ผิดหรอกท่ีจะแจกเงินให้กับคนจนเพื่อชดเชยรายได้ท่ีเสียไป แต่รัฐบาล
ขาดการดูแลภาคธุรกิจท่ีอยู่ในฐานเสียภาษีของประเทศ จุดตายนะครับท่านประธาน จุดตาย
เกิดจากปี ๒๕๖๕ ท่านประธานตามมาดูครับ ขอสไลด์ (Slide) ต่อมาครับ จากเว็บไซต์ 
(Website) ของกระทรวงการคลังเห็นว่าการจัดเก็บรายได้ ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕  
เท่า ๆ กับปี ๒๕๖๔ แต่งบประมาณปี ๒๕๖๕ ท่านประเมินการรายได้มากกว่าปี ๒๕๖๔ 
เพราะฉะนั้นปัญหาเกิดจากตารางสีเหลือง รัฐบาลกู้เงินจนเต็มวงเงินคือ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
แล้วถ้าเกิดท่านเก็บภาษีไม่ได้ท่านจะท าอย่างไร ท่านจะต้องไปเปิดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอีก
หรือครับ สไลด์ (Slide) ต่อมาจากหน้า ๗ ขาวคาดเขียวครับท่านประธาน ในสภาวะเศรษฐกิจ
อย่างนี้ภาคธุรกิจอ่อนแอปิดกิจการเป็นจ านวนมาก รัฐบาลตั้งงบประมาณในการจัดเก็บภาษี 
นิติบุคคลสูงเกินควร สูงถึง ๖๗๔,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท ผมไม่แปลกใจ
ท่านประธานดูตารางสีฟ้าครับ อัตราการเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลเอสเอ็มอี (SMEs) นะครับ
รายได้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓ ล้านบาท เก็บภาษี ๑๕ เปอร์เซ็นต์ รายได้มากกว่า ๓ ล้านบาท 
เก็บ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ ค าถามอยู่ ท่ีว่าถ้าบริษัทใหญ่ ๆ มีรายได้เกิน  
๒๐๐ ล้านบาท ๓๐๐ ล้านบาท ๔๐๐ ล้านบาท นับถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จะเสียภาษีเท่ากับ
บริษัทเอสเอ็มอี (SMEs) ตัวเล็ก ๆ หรือครับท่านประธาน อย่างนี้ไม่เป็นธรรม เมื่อรัฐบาล
จัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าต่อมารัฐบาลท าอะไรครับ 
 



๓๙๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๑๙๕/๒ 
 
 ประเด็นท่ี ๒ ท่ีผมจะพูดคือ ๘ ปี รัฐบาลท่านนายกประยุทธ์ออกนโยบาย 
ต่าง ๆ ในเรื่องของรายรับแบบเสือนอนกินครับท่านประธาน ขูดรีดภาษีประชาชน เปิดช่อง
ให้เกิดการทุจริตทางด้านภาษี จากบล็อกบาย (Block By) พูดได้ข้าวน้อย ให้นิยามไว้ส าหรับ 
เสือนอนกินได้อย่างถูกต้อง แต่ตอนนี้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ในช่วงดิสรัปชัน (Disruption)  
วอร์ อีโคโนมี ดิสรัปชัน (War Economy Disruption) เสือตัวท่ี ๕ ของเอเชีย (Asia) คือ
ประเทศไทยก าลังจะตายครับ เพราะท่านนายกประยุทธ์ก าลังไปกินไก่ ไม่เลี้ยงไก่ไว้กินไข่ 
จากสไลด์ (Slide) ท่ี ๘ หน้า ๗ ขาวคาดเขียวในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มรัฐบาลได้ประโยชน์
จากสินค้าท่ีมีราคาแพงครับท่านประธาน ๑.๒.๑ ภาษีขายท่ัวไป ภาษีขายมูลค่าเพิ่ม ตารางแรก 
รัฐบาลประเมินจัดเก็บรายได้ไว้ท่ี ๘๖๙,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๘๒,๐๐๐ ล้านบาท กระผม
ไม่แปลกใจเลยครับ ดูใบเสร็จครับท่านประธาน การเติมแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (Gasohol 95) 
๑,๕๐๐ บาท ประชาชนจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถึง ๙๘ บาท แต่ในปี ๒๕๖๕ ประชาชน
เติมน้ ามัน ๓๔ ลิตรเท่าเดิมจะเสียภาษีแค่ ๕๕ บาท เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเก็บภาษีได้มาก
เกินกว่าเท่าตัวอย่างนี้แล้วนะครับ จึงเป็นค าถามท่ีมาว่าน้ ามันแพงใครเดือดร้อน ผมมีใบเสร็จ
ส าคัญที่บ่งบอกว่ารัฐบาลจะย่ าแย่ถึงขนาดไหน ----------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๙๖/๑ 
 
รัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้ ๕๙๘,๐๐๐ ล้านบาท ในหมวดภาษีขายเฉพาะ นี่คือใบเสร็จส าคัญ 
เพราะเก็บต่ ากว่า ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท ภาษีธุรกิจภายในประเทศรัฐบาลประยุทธ์ยังใช้ พ.ร.บ. 
สรรพสามิตแก้ไข ตอนปี ๒๕๖๐ ช่วงประยุทธ์ ๑ นะครับท่านประธาน เอาภาษีขายปลีก
แนะน ามาเป็นราคาขายต่อผู้บริโภคมาค านวณภาษีสรรพสามิต ยกเลิกราคาขายออกจาก
โรงงาน มากไปกว่านั้นรัฐบาลยังเก็บภาษีแบบ ๒ ขา ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ ในภาษี
เครื่องดื่มจัดเก็บภาษีแบบทูเทียร์ (Two-tier) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราตามปริมาณ  
คนดื่มโค้ก ๑ ขวด ๑๐ บาท จะต้องมาเสียภาษีสรรพสามิต ๒ บาท รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  
๓ บาทแล้ว แต่สิ่งท่ีโหดร้ายมากท่ีสุดการออก พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกตอนไหน 
วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ก่อนมีสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ท่านประยุทธ์ไม่ต้องมาโทษว่าสภาชุดนี้
เป็นคนท า เส้นสีฟ้าเอสเอ็มอี (SMEs) เคยเสียภาษีอยู่แค่ ๒๔,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเส้นสีแดง
มาเสียภาษีเกือบ ๘๘,๐๐๐ บาท เสียภาษีเกือบ ๔ เท่าตัว และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
(SMEs) ร้านค้า ผับ คาราโอเกะ (Karaoke) จะอยู่ได้อย่างไร แต่รัฐบาลกลับปล่อยปละละเลย
ให้มีการทุจริตทางด้านภาษี นี่ล่ะครับท่านประธาน เจ้าสัวรวย ๆ ซื้อที่ดินไปปลูกไร่สวนผลไม้
กลางกรุงเทพมหานครเพื่อเลี่ยงภาษีในการจ่ายค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง สุดท้ายครับ  
การท าทุรยศต่อประชาชนเยี่ยงนี้ ขูดรีดภาษีประชาชน ประชาชนจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
ได้อย่างไร ผมไม่อาจไว้วางใจร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ให้ผ่านสภาได้ เพื่อไม่ให้เป็นผู้แทน 
ท่ีผ่านร่างงบประมาณท่ีขูดรีดภาษีประชาชน ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปก่อนท่ีท่านนพดลจะอภิปรายนะครับ ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทิน ท่านขอชี้แจง  
เชิญท่านรัฐมนตรีครับ  
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ขออนุญาตได้ตอบชี้แจงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท้ังฝ่ายค้านและฝ่าย 
รัฐบาล ได้พูดถึงปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและในส่วนของยาเสพติด ในส่วนของยาเสพติด
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ได้พูดถึงว่างบประมาณในการปราบปรามยาเสพติดน้อยกว่า 
ส่วนงานราชการอื่น ๆ เยอะเลย แต่ผมจะชี้แจงท้ังหมดโดยสั้น ๆ นะครับ  



๔๐๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๑๙๖/๒ 
 
  เรามาในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนก่อน ท่านนายกรัฐมนตรี
กรุณาในเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนมากนะครับ และได้มอบหมายให้กระทรวง
ยุติธรรมท าตามหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายสามารถให้ด าเนินการได้ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ท่านหนึ่งได้อภิปราย ได้พูดถึงหนี้สินท่ีพี่น้องประชาชนในภาคครัวเรือน ใช้ค าว่า จมกองหนี้  
ผมเข้าใจว่าการท่ีท่านได้พูดว่าจมกองหนี้ มันก็หมายความว่าหนี้ท่ีผู้คนเหล่านั้นจมลงไปแล้ว 
จะต้องถูกฟ้องจะต้องถูกด าเนินคดี ก็พอดีกับงานท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการ  
แก้ปัญหาเรื่องหนี้สินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อ 
ส่วนบุคคล หรือในขั้นตอนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายท่ีกระทรวงยุติธรรมจะได้รับมอบหมาย 
ตรงนี้ผมขอสไลด์ (Slide) แผ่นที่ ๑ ให้ท่านสมาชิกได้ดูง่าย ๆ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๑๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๑๙๗/๑ 
 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)  :  ท าไมกระทรวง
ยุติธรรมเข้าไปไกล่เกลี่ยหนี้สิน กระทรวงยุติธรรมมีกฎหมาย พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก ากับดูแลโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แล้วในส่วนท่ี ๒ ระเบียบ 
กรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง ๒ หน่วยงานนี้เป็นกรรมการกลาง
ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ท่ีท่านอาจจะใช้ค าว่า จมกองหนี้ คือหมายความว่าต้องฟ้องกันแล้ว 
หรือฟ้องมีผลท่ีศาลต้องบังคับขายทอดตลาดต่าง ๆ เหล่านั้น พวกจมกองหนี้เหล่านี้กระทรวง
ยุติธรรมด าเนินการได้ กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยมาในขณะนี้ รวมแล้วได้ ๙๐๗ ศูนย์ 
ในส่วนของพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และของกรมบังคับคดี ๑๑๗ ศูนย์ 
รวมท้ังหมดไกล่เกลี่ยหนี้สิน ๑๒๔ ศูนย์ หนี้สินท่ีผู้ไกล่เกลี่ยขึ้นทะเบียนโดยการอบรม 
ผู้ไกล่เกลี่ยท้ังหมด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอบรมมีผู้ไกล่เกลี่ย ๓,๐๐๐ กว่าคนท่ีไปอยู่
ใน ๙๐๗ ศูนย์ ตรงนี้ก็ไกล่เกลี่ยได้ในมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในส่วนของ
กรมบังคับคดีวงเงินไม่จ ากัด เป้าหมายท่ีจะต้องท าให้ได้ในปี ๒๕๖๕ นี้ ๑๘๙,๘๗๑ ราย  
ทุนทรัพย์ไม่ต่ ากว่า ๒๑,๓๗๗ ล้านบาท แต่ในกรณีของการไกล่เกลี่ยตรงนี้รายท่ีไกล่เกลี่ย
เสร็จสิ้นไปมันก็มีหนี้ผู้คนท่ีเตรียมจะเข้ามาสู่ในระบบท่ีท่านบอกว่าจมกองหนี้เพิ่มขึ้นมาอีก  
ก็จะเป็นสเต็ป (Step) แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้ ๑๘๙,๘๗๑ ราย เราก็จะเดินทางไปไกล่เกลี่ย
ท่ัวประเทศ ในการไกล่เกลี่ยนี้ก็ต้องขอบคุณสถาบันท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ สถาบันการเงิน 
ท่ีเข้ามาร่วมช่วยลดหนี้ ยืดหนี้ หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ช่วยได้มากเลยครับ  
ผมยกตัวอย่างเช่นบางรายกู้มา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่งไปแล้วหลายปี ๑๕ ปี ๒๐ ปีผ่านมานี่
ส่งไปแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท ยังเหลือหนี้ตามบัญชี ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท แทนท่ีจะเหลือ 
๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาท กยศ. เขาก็เอาเงินท่ีส่งไปท้ังหมดมาลบเป็นเงินต้นให้ท้ังหมดเกือบ 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลย ตรงนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ผ่านท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
บอกว่าคนท่ีเป็นหนี้ตรงนี้ไม่ต้องหนี ถ้าหนีแล้วต้องหนีไปอีกตลอดเวลานาน เสียเครดิต  
แต่ว่าถ้ามาไกล่เกลี่ยหนี้สินเขาลดให้ ยืดหนี้ให้ แล้วมีเท่าไร เดือนละ ๒๐๐ บาท ก็สามารถ 
ท่ีจะผ่อนส่งได้ จะไม่เป็นทุกข์ จะไม่กลุ้มใจ แล้วในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องมาใหม่ท่ีเพิ่มมา 
อย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยปกติแล้วถ้าไม่จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าก็ถูกตัด ไฟ ก็เข้ามา 
ไกล่เกลี่ยกับเราเถอะครับ แล้วก็ขอให้ยืดหนี้ในการผ่อนช าระแทนท่ีจะต้องขาดส่ง ขาดจ่าย  
 



๔๐๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๑๙๗/๒ 
 
มา ๕ เดือน ก็ยืดเป็น ๑๐ เดือนก็ได้ ในส่วนต่าง ๆ ท่ีเราได้ด าเนินการตรงนี้ต้องขอบคุณ 
สถาบันต่าง ๆ หรือเรื่องของหนี้รถยนต์ก็ได้ลดมากมายขอให้มาด าเนินการ ในขณะนี้ 
เราด าเนินการไปได้แล้ว  
  สไลด์ (Side) แผ่นท่ี ๒ ในเรื่องของยาเสพติด ผมใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะครับ 
สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติผ่านกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติด วิธีการปราบปราม 
ยาเสพติดสมัยใหม่ ต้องเรียนนะครับว่าเราใช้แนวทางของการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด
เข้ามาเป็นหลัก แล้วเราด าเนินการไปในระยะเวลาท่ีกฎหมายผ่านตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม  
ผ่านมาไม่กี่เดือนตรงนี้เราท างานเข้าเป้าหมายมากมาย -------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๙๘/๑ 
 
ผมเรียนอย่างนี้ว่าเรายึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้ได้ถึง 
๘,๔๐๐ ล้านบาท แล้วก็ท่ีก าลังเข้าด าเนินการในรูปแบบของคดีในการยึดทรัพย์สิน เราแยก
คดีอาญาและคดีทรัพย์ออกจากกัน ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเดิมท่ีเรายกเลิกกันไปท้ังหมด 
สภาผู้แทนราษฎรช่วยกันยกเลิกแล้วก็ได้ด าเนินการ ในอดีตท่ีผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่
ยึดทรัพย์ได้ไม่เกิน ๖๐๐ ล้านบาทต่อปี แต่ปีนี้ค่อนปีเราก็เดินไปแล้ว ๘,๔๐๐ ล้านบาท  
และผมมั่นใจว่าเมื่อเจ้าหน้าท่ีหรือข้าราชการท้ังหลายได้เข้าใจวิธีการใช้กฎหมายท่ีถูกต้อง
และด าเนินการอย่างเต็มท่ี มั่นใจครับในปีหน้านี้ไม่ใช่แค่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีรัฐบาลตั้งเป้าไว้
มันก็คงหลายหมื่นล้าน ก็ขอตอบสั้น ๆ ให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เข้าใจว่างบประมาณ 
ของยาเสพติด การปราบปรามถึงแม้ว่าจะได้น้อยแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใช้กฎหมายน า  
และขณะนี้ก าลังฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้รู้ธุรกรรมทางการเงิน และธุรกรรมการสืบทรัพย์สิน
ของเครือข่ายยาเสพติดในลักษณะเราท าย้อนหลังได้ถึง ๑๐ ปี แล้วถ้าทรัพย์สินเกี่ยวโยง 
ไปก่อนหน้านั้นก็ยังตามยึดได้อีกนะครับ เพราะว่ากฎหมายท่ีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุณาผ่านให้ ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณนพดล ตามด้วยท่านขจิตร ชัยนิคม นะครับ เชิญครับ  
  นายนพดล แก้วสุพัฒน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม นพดล แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท 
จังหวัดนนทบุรี ขออภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ดังนี้ จากการท่ีรัฐบาล 
ได้ตั้งงบประมาณ ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท มีรายรับ ๒,๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท และเงินกู้ 
๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็นข้อสังเกตว่าจากรายรับท่ีได้จากการจัดเก็บภาษีหรือรายได้อื่น ๆ 
๒.๔๙๐ ล้านบาทนี้ เมื่อไปเทียบกับรายจ่ายประจ าตามรายงานตามเอกสารใช้อยู่ ๒.๓๙๖ 
ล้านบาท จะใกล้เคียงกัน ซึ่งมองว่าประมาณการรายรับอาจจะถึงหรือไม่ก็ไม่ทราบ แต่ว่า 
ประมาณการรายจ่ายประจ าชัดเจนแน่นอน เป็นรายจ่ายท่ีอาจจะไปเกี่ยวกับบุคลากร  
และรายจ่ายสาธารณูปโภค จึงต้องเอาเงินกู้อีก ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท มาเป็นตัวตั้ง 
ในการพัฒนาประเทศ ตรงนี้เองเป็นท่ีตั้งข้อสังเกตว่าจะท าอย่างไร มิฉะนั้นประเทศอาจจะ
ต้องกู้ทุกป ีและอาจจะต้องกู้มาจ่ายเงินเดือนข้าราชการโดยท่ีไม่คุ้มทุนกับรายได้ ผมอยากจะ
ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้ว่าจะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะท าให้เงินลงทุนได้มาจากรายได้ท่ีจัดเก็บ  



๔๐๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๑๙๘/๒ 
 
แล้วคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ ตรงนี้ก็อยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยวิธีการงบประมาณปีนี้ 
ท่ีต่างจากปีอื่น คือมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเข้ามาให้พิจารณาประกอบ  
เพื่อบางแห่งเขาอาจจะสมทบตามส่วนราชการท่ีขอตรงนะครับ ท้ังส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. พัทยา อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ท่ีขอตรงกับ 
ส านักงบประมาณ ก็อาจจะมีการสมทบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินนอกงบประมาณ ทีนี้ 
ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเงินนอกงบประมาณท่ีอยู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเก็บได้ จากตัวเลข  
ท่ีดูตามเอกสารในหนังสือเล่มสีชมพู ปี ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๖๖ มีอยู่ประมาณ ๔ จุดล้านกว่า ๆ  
ก็หมายความว่าทุกปีมีเงินนอกงบประมาณท่ีไม่ได้มาเข้ารวมอยู่ในงบประมาณแผ่นดิน
ประมาณปีละ ๑ ล้านล้านบาท ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๙๙/๑ 
 
ซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่าจะท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์ เพราะว่ารายได้เงินนอกงบประมาณ 
เป็นอ านาจของรัฐมนตรีประจ ากระทรวงไปก าหนดกรอบคณะกรรมการแล้วใช้กันโดยท่ี 
ไม่ผ่านสภา กับตามท่ีกฎหมายยกเว้นให้เป็นเงินของส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งต่างกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีรายได้ทุกประเภทถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ท่ีจะต้องน ามาเข้าสภาพิจารณา นี่คือวิธีการงบประมาณท่ีต่างกัน และผมคิดว่าน่าจะต้องเอา
เงินนอกงบประมาณท้ังหมดนั้นเข้ามาเป็นรายได้แผ่นดินเดียวกันแล้วผ่านสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อท่ีจะได้รับทราบการพัฒนาไปในทางเดียวกัน อาจจะไม่ต้องกู้เพราะเราประมาณดูว่า
น่าจะมีปีละ ๑ ล้านล้านบาท เพราะเรากู้ ๖ ล้านล้านบาท แล้วก็ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ว่า
เรามีรายได้อีกอันหนึ่งท่ีไม่ได้เอามาพูดถึง นี่เป็นท่ีตั้งข้อสังเกตไว้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ 
เป็นประเด็นหนึ่งท่ีอยากจะให้พิจารณา เพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาก 
ซึ่งตรงนี้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดสรรไปเป็นเงินอุดหนุนประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท แล้วเป็นรายได้รวมประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ๒๙.๖ กว่า ๆ ตรงนี้
เองนะครับ ผมคิดว่ามันไม่สอดคล้องกับภารกิจประมาณ ๓๐๐ กว่าภารกิจ ฉบับท่ี ๑  ๒๔๕ 
ฉบับท่ี ๒ ตามแผนกระจายอ านาจอีก ๙๐ กว่าภารกิจตรงนี้นะครับ เมื่องานไป เงินไป  
การท างานร่วมกันในงบบูรณาการในพื้นท่ีจังหวัดซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งผมอยากจะมองว่าท้องถิ่นเองปัจจุบันมีปัญหา เมื่อได้รับงบประมาณแล้วต้องไปขออนุญาต
เจ้าของพื้นท่ี เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บางครั้งไม่อนุญาต 
ก็ท าให้งบตกไป แต่งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด เมื่อท าในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท าไมไม่ขออนุญาตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นวิธีการงบประมาณการใช้เงินเหมือนกัน 
นี่เป็นข้อสังเกตท่ีอยากจะฝากไว้ ทางออกก็คือถ้าบูรณาการร่วมกันจะประหยัดงบประมาณ
และคุ้มค่า ท้องถิ่นท างานได้รวดเร็วท่ัวถึงและเป็นธรรม ความต่างก็คือส่วนราชการอาจรวดเร็ว
ไม่ท่ัวถึง ไม่เป็นธรรมและคุ้มค่าอาจจะน้อยเพราะท าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งตรงนี้ถ้าบูรณาการจะเกิด
ประโยชน์มากขึ้น ก็ต้องขอฝากไว้ว่ารายได้ ท่ีอาจจะเพิ่มขึ้นทางพรรคพลังท้องถิ่นไท 
เราได้เสนอ พ.ร.บ. พนัน ซึ่งเป็นออนไลน์ (Online) อาจจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเพิ่มขึ้น 
เพ่ือใช้ประโยชน์กับแผ่นดิน ขอบคุณมากครับ  
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 



๔๐๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๑๙๙/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่านต่อไป
คุณขจิตร ชัยนิคม เชิญเลยครับ  
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายขจิตร ชัยนิคม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ต่อไปนี้ผมจะ
อภิปรายในวาระหนึ่งขั้นรับหลักการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งนายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงในเล่มเล็กนี้ แล้วก็มีรายละเอียดประมาณ ๓๐ เล่มท่ีให้เราไปดูคือเล่มขนาดนี้ 
ก็มีหน่วยรับงบประมาณท้ังหมด เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีผมจะพูดวันนี้พูดผ่านท่านประธานไปยัง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านไม่อยู่ในท่ีนั่งวันนี้ ท่านบอกว่าท่านพูดอะไร ส.ส. ก็ไม่ฟัง ก็แสดงว่า
เวลา ส.ส. ไม่นั่งอยู่แปลว่าไม่ฟัง วันนี้ผมพูดนายกรัฐมนตรีก็ไม่ฟังใช่ไหม จริงแล้วเราฟัง  
แล้วเราเห็นท้ังกิริยาท่าทางของท่านนายกรัฐมนตรี ------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๐/๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๐๐/๑ 
 
แต่ว่าท่านไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ฟังแล้วก็ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง เวลาท างบประมาณก็ไม่รู้สึกรู้สา
กับสถานการณ์ มาตอบในสภาเหมือนไม่รับผิดชอบบอกว่าผมไม่ได้ท าเอง ถ้าไม่อยาก
รับผิดชอบกับงบประมาณท่ีแถลงมา แล้วเอกสารท่ีให้ผม ก็ลาออกไป หรือให้คนอื่นเขามา
รับผิดชอบ นี่บอกไปถึงนายกรัฐมนตรี ผมเจอนายกรัฐมนตรีหลายท่านมาก ไม่ต่ ากว่า  
๑๐ ท่านในเวลา ๔๐ ปีท่ีผมท างานการเมือง ทุกคนต้องรับผิดชอบหมดไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีอยู่
ในเอกสารนี้ คนท่ีรับผิดชอบต่อสภาคนแรกคือนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธไม่ได้ ท่านจะบอกว่า 
ไม่รู้จักความร่วมมือใช่ไหม นี่ว่าผู้แทน ผมก็ว่าท่านผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ไหนเวลานี้ก็ให้รับทราบด้วย ท่านต้องรับผิดชอบท้ังหมดในโครงการท้ังหมด
ของงบประมาณท่ีผมจะอภิปรายต่อไปนี้ ผมเห็นใจท่านครับ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเหนื่อย
มา ๔-๕ ปีตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎร แต่ทีนี้สภาผู้แทนราษฎรท าบทบาทได้ ๓๐ เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น นอกนั้นก็เป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร ท่านเหนื่อยมากผมเข้าใจ ท่านท างานทุกอย่าง
เพื่อจะรับผิดชอบประเทศนี้ แต่บนความเหนื่อยของท่านนี่ ใช้งบประมาณมา ยืมเงินมา  
เป็นหนี้สาธารณะ ๑๐ ล้านล้านบาท มากกว่าเขาท่านรับผิดชอบไหม เป็นผลงานของท่านไหม 
แล้วถ้าไปตรวจดูผลงานของท่านในการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะก่อนท่ีจะพูดงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังหมดท่ีท่านใช้ไปประมาณปีละ ๓ ล้านล้านบาท ปีนี้ ๓.๑ ล้านบาท 
มันมีผลอย่างไร ต้องไปดูท่ีชาวบ้าน ไปดูชนบท ไปดูท่ีหมู่บ้าน ไปดูท่ีจังหวัดแล้วมาดูท่ี
กรุงเทพมหานคร ดูท่ัวประเทศแล้วเป็นอย่างไรล่ะ การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรายงาน
ท้ังต่างประเทศ ในประเทศมันน้อยลงไหม ถ้าไม่น้อยลงก็ใช้ไม่ได้ คอร์รัปชันรู้กันท้ังหมด 
วิธีการอีบิดดิง (e-Bidding) รู้จักกันนี่บริสุทธิ์ยุติธรรมมากใช่ไหม รู้ว่าซื้อข้อมูลได้รู้กันท่ัว
ประเทศ โกงน้อยลงไหม ไม่น้อยลง คนยากจนน้อยลงไหม ก็ไม่น้อยลง ความเหลื่อมล้ า
น้อยลงไหม ก็ไม่น้อยลง เพิ่มขึ้นจะแซงเป็นอันดับ ๑ ของโลกด้วยซ้ า แล้วยาเสพติดล่ะ 
ท่ีท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อสักครู่นี้มันน้อยลงไหมในหมู่บ้าน ไปถามผู้ใหญ่บ้าน ถามผู้ปกครอง 
นักเรียน ถามประชาชนในหมู่บ้านก็บอกมากขึ้น ๆ แล้วนี่ผลงานท่านไหมล่ะ เอสเอ็มอี 
(SMEs) เขามีความสุขไหม ก็ไม่มี นี่ล่ะผลงานการท างานของท่าน ซึ่งนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ
ประยุทธ์ต้องรับผิดชอบ  
 



๔๐๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๐๐/๒ 
 
  ต่อไปนี้ผมจะอภิปรายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่านประธานท่ีเคารพครับ ใช้เงิน
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ตัวเลขส าหรับงบประมาณนี้ท้ัง ๒ กระทรวง
รวมกันแล้วประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ใช้กับงบบุคลากร ก็แปลว่าเหลืออยู่ประมาณ ๙,๗๗๕ ล้านบาท เป็นงบท่ีจะน าไปเรียกว่า 
งบพัฒนา เราไปดูงบพัฒนาท่ีลงไปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ขอพูดชื่อเท่านี้ก่อน แล้วกระทรวงศึกษาธิการ เล่มแบบนี้  ๕ เล่มผมอ่านหมดแล้ว  
๙๐ เปอร์เซ็นต์เป็นงบค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ถ้าลบออกมันก็จะเหลือเงินท้ัง ๒ กระทรวง 
ประมาณ ๙,๐๗๗ ล้านบาท ๙,๐๗๗ ล้านบาทท่ีเหลืออยู่นี่ไม่ถึงมือครู ครูยังต้องไปใช้เงิน
ตัวเองท าเตรียมอุปกรณ์การสอน มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ---------------- 
 

- ๒๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๐๑/๑ 
 
ท่านประธานครับ แม้แต่งบท่ีบอกว่าเป็นงบท่ีเจ๋งท่ีสุดของกระทรวงศึกษาธิการนี่นะครับ 
เวลานี้ก าลังเบนหน้าไปทางนั้นในงบประมาณนี้ ไปดูในงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
เล่มนี้ตั้งแต่หน้า ๑๕๖-๑๘๐ เอาเรื่องเดียวเพราะว่าเวลาท่ีจะพูดเรื่องนี้อีก ๑๐-๒๐ นาที 
เอกสาร ๕ เล่ม ไปดูเฉพาะอันนี้เขาเรียกว่าโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล การท าโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลหรือโรงเรียนพิเศษ พิเศษอะไรนี่มันสุ่มเสี่ยงแล้วไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ ด้วยซ้ าไป เพราะว่ารัฐบาลต้องจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคน 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีคุณภาพ แล้วก็ท่ัวถึ ง แล้วจะมาท าโรงเรียนประจ าต าบลต าบลละ  
๑ โรงเรียนคุณภาพ แปลว่านอกนั้นไม่ใช่โรงเรียนคุณภาพใช่ไหม แล้วมันก็ผิดไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแน่ ๆ แต่ถ้ามันผิดน้อยผิดมากจะรอดพ้นไปมันเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลใช้เงินย่อลงมาแล้ว คือ ๔,๙๕๔ ล้านบาทไปเปิดดู
รายละเอียดครับ จากหน้า ๑๕๖-๑๘๐ มีงบค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๓,๙๑๐ ล้านบาท 
ประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท ก็นี่ล่ะครับการสร้างคุณภาพท าได้ก็คือว่าไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
ไปสร้างอาคาร ไปปรับปรุงห้อง นี่คุณภาพประจ าต าบล ๔,๐๐๐ ล้านบาท เสร็จแล้วนอกนั้น
ก็มีรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งอาจจะพูดถึงเร่ืองการอบรมให้มีคุณภาพ ๑๗ ล้านบาท คุณภาพของ
โรงเรียนท่ีอยู่บนเกาะ อยู่ท่ีสูง อยู่ท่ีกันดาร ๕๙ ล้านบาท แล้วโรงเรียนดีสี่มุมเมืองอีก  
๑๗ ล้านบาท นี่คืองบประมาณส าหรับสร้างคุณภาพ ถ้าเท่านี้มันใช้ไม่ได้ ถ้ามีโครงการแบบนี้
แล้วก็มีเท่านี้โรงเรียนคุณภาพคือโรงเรียนท่ีปรับปรุงอาคาร กระบวนการเรียนการสอน
อุปกรณ์การเรียนการสอน เทคโนโลยีท่ีครูจะได้รับไม่มีระบบ แล้วใส่ชื่อว่าโรงเรียนคุณภาพ 
ท่ีพูดโรงเรียนประจ าต าบลเพราะมันก าลังเกิดความวุ่นวาย มันมีผลบอกว่าถ้าใครไม่อยากได้
โรงเรียนคุณภาพต าบลละ ๑ โรง ก็เท่ียวไปยุบโรงเรียนท่ีเขาเล็ก ๆ อยู่ไม่ถึง ๑๒๐ คน 
ก็รัฐบาลท่านประยุทธ์ท่านมานั่งแล้วท่านประกาศ ประกาศของท่านฉบับท่ี ๑๙/๒๕๖๐  
ท่านไปปฏิรูปการศึกษาในท้องถิ่นก็เอาศึกษาธิการขึ้นมา ก็รัฐบาลท่านเสนอกฎหมาย 
กฎหมายการศึกษาวันนี้มาตรา ๑๐๖ บทเฉพาะกาล ท่านบอกว่าบรรดาอ านาจท้ังหลาย 
ให้อยู่ท่ีปลัดกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรี ท่านประยุทธ์ครับ ผมพูดผ่านท่านประธานไปยัง  
ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งมานั่งอยู่ ถ้าจะสรุปส าหรับกระทรวงศึกษาธิการนี่นะครับ ๔ ปียึด  
๔ ปีท าลาย ๔ ปียึด แต่ท่านยึดไปท่านอะไรไม่ต้องถามผม ท่านยึดแล้ว ๔ ปีท่ีท่านท าลาย 
 



๔๑๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๐๑/๒ 
 
ท่านท าลายอะไร ๑. ท่านท าลายการกระจายอ านาจ ท่านออกกฎหมาย ท่านออกค าสั่ง 
คณะ คสช. ซึ่งสืบทอดมาจนกระท่ังวันนี้ ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นท่านไปรวมตั้งศึกษาธิการ
จังหวัดซึ่งยุบไปแล้ว ๘๐ ปี ครูเขาก็ต่อสู้ โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเป็นระบบไตรภาคี 
เป็นระบบท่ีมีกรรมการประจ าต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนครูซึ่งเขาเลือกมา 
ท่านอย่าปฏิเสธว่าการศึกษาท่ีจะส าเร็จท่ีจะก้าวหน้าต้องอาศัยบุคลากรคือครู พอท่านท าลาย
ระบบการกระจายอ านาจ ผมกล่าวหาท่านไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่อภิปรายงบประมาณ  
แต่ต้องโยงกัน  
 

- ๒๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๐๒/๑ 
 
  อันท่ี ๒ ท่านท าลายวิชาชีพครู ท่านไม่มีความเชื่อว่าการจัดการศึกษาท่ีดี 
ต้องอาศัยครู ท าไมผมถึงกล่าวหาในงบประมาณนี้ แล้วกฎหมายระเบียบท่ีท่านออกมา 
ในสมัยท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ๔ ปีท าลาย ๔ ปีหลัง ท่านไม่ให้มีใบประกอบวิชาชีพ  
ท่านบอกครูไม่เป็นวิชาชีพชั้นสูงใช่ไหม ใบประกอบวิชาชีพท่านไม่มี องค์กรครูต้องติดตาม
เดินขบวนกันเป็นรอบ ๆ กว่าจะใส่เข้าไปว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  
นี่สู้กับรัฐบาลท่านนะ รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ไปท าลายวิชาชีพครูเขา วันนี้ 
ในกฎหมายท่ีท่านเสนออยู่ในรัฐสภาก็ต้องคุยกันหนักพูดกันหนัก ให้มีใบประกอบวิชาชีพครู 
ครูต้องเป็นวิชาชีพชั้นสูง นี่ท่านท าลาย ท าลายในกระทรวงศึกษาธิการ ท่านก าลังท าลาย
โรงเรียนขนาดเล็ก วันนี้ท่านไม่จัดงบประมาณ งบประมาณไม่มี ผู้บริหารว่าง ไม่ส่งผู้บริหารไป 
ครูว่างไม่ส่งครูไปเพื่อท่ีจะให้เขายุบ เห็นแล้วท าไมบอกว่างบประมาณไม่มี มันชัดตอนไหน 
ชัดในกฎหมายอย่างไร ท่านไปเขียนไว้ในกฎหมายมาตรา ๔๙ (๙) บอกว่าให้ยุบโรงเรียน 
ท่ีไม่มีคุณภาพ ไม่มีครู ไม่มีครูได้อย่างไรก็ท่านไม่ส่งไปจะมีได้อย่างไร นี่ ๑๕,๐๐๐ หมู่บ้าน 
๑๕,๐๐๐ โรงเรียนก าลังถูกท าลายวัฒนธรรมชีวิตของเด็ก ผมดูงบประมาณแล้วไม่มีให้เขา  
ก็แปลว่าจะบีบเขาใช่ไหม ใช้วิธีการใช่ไหมก าลังจะออกเป็นกฎหมาย ท่ียุบมานั้นเป็นระเบียบ
เท่านั้น แต่รัฐบาลท่านอย่างไรก าลังจะยุบเขา นี่คือสิ่งเลวร้ายท่ีท าลายการศึกษาของชาติ 
ท่านประธานครับ ฝากผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่ีนั่งอยู่ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ 
ถ้ากระทรวงศึกษาธิการระบบการศึกษาล้มเหลวท่านจะสร้างชาติได้อย่างไร ท่านถึงท างาน
เหนื่อยอย่างไร เหนื่อยแล้วไม่มีผลงาน เหนื่อยแล้วแย่ อยู่ท าไมล่ะ อยู่ให้เขาด่า เพราะฉะนั้น
ในงบประมาณเล่มนี้ของกระทรวงศึกษาธิการท่านไปปรับใหม่ได้ไหม กระบวนการปฏิรูป
การศึกษาหรืองบอย่าเอาไปสร้างแต่อาคาร สร้างท าไมอาคาร นี่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์บอกเอางบ
พัฒนาเข้าไปสร้าง ไปปรับปรุงโน่นนั่นนี่ แล้วท่านให้ครูต้องจ่ายเงินค่าอุปกรณ์ ครูต้อง
เสียสละเวลาให้กับลูกศิษย์เขาถึงสามารถจะด ารงการศึกษาถึงจะอยู่ได้ มันไม่ได้อยู่ได้ 
ด้วยงบประมาณ งบประมาณของท่านผมดูแล้วในกระทรวงศึกษาธิการ งบปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชันท าได้ก็คือไปอบรม ท าไมละ่ ท าไมไม่ตั้งงบในกระทรวงศึกษาธิการ ไปให้กรรมการ
สถานศึกษา ไปให้ประชาชน ตั้งอาสาสมัครมามีงบประมาณลงไปให้กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้
เขารู้ให้เขาสะท้อนออก ให้เขาปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งรางวัลให้เขาไปสิ กฎหมาย 
ป.ป.ช. ผมเขียนไว้แล้วให้ตั้งอาสาสมัครประชาชน นี่คือสิ่งท่ีผมมีความเห็นกับงบประมาณ 



๔๑๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๐๒/๒ 
 
เรื่องการศึกษา ท่านประธานท่ีเคารพครับ ฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี  โรงเรียนพิเศษ 
ท่ีใช้งบมาก ๆ ไม่ว่าโรงเรียนอะไรก็ตามในประเทศไทยควรจะหมดไปแล้ว ควรจะเคารพ
ประชาชนเจ้าของประเทศ โรงเรียนบ้านโคกของผมท าไมมันไม่มีอะไรพิเศษล่ะ เอากฎหมาย
ข้อไหน กฎหมายรัฐธรรมนูญเขาบอกให้เท่าเทียมมีคุณภาพท่ัวถึง แล้วนี่มาตั้งโรงเรียนพิเศษ
ประจ าต าบล โรงเรียนดีเด่นสี่มุมเมืองตั้งท าไม เป็นรัฐบาลท่ีไม่เข้าใจเรื่องการศึกษา  
อ่านกฎหมายการศึกษาไม่แตกไม่ว่าใครมาเป็นรัฐมนตรีก็ตาม นั่นคือสิ่งท่ีผมอยากจะฝากไว้ 
จะต้องใช้การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ คนท่ีจะสร้างการศึกษาให้ดีเด่นคือครู วันนี้จะให้
ครูออกเงินซื้ออุปกรณ์ ท าไมไม่มีงบประมาณท าอุปกรณ์ กองทุนเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ท่ีอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒ ----------------------------------------------- 
 

- ๒๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๐๓/๑ 
 
คนในกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังท่านนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ เขาให้เงินมาจาก 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ของชาติ เขาเขียนไว้ในกฎหมายฉบับนั้น กสทช.  
เขียนบอกว่าให้ตั้งกองทุนเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เขาให้เงิน
มาแล้ว ๓๐๐ ล้านบาท ๒๐๐ ล้านบาท คนในกระทรวงศึกษาธิการไม่เอาไปท าอะไร รัฐบาล 
ท่านประยุทธ์ไปดูแลท่านต้องรับผิดชอบ ไปเขียนในบทเฉพาะกาลกฎหมายการศึกษา  
ผ่าน ครม. มานะครับ มาตรา ๑๐๑ บอกว่าให้ยุบกองทุนเทคโนโลยีทางการศึกษา เงินปีละ  
๓๐๐ ล้านบาท ท าไมไม่เอาไปให้ครูท าอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เด็กให้มันท่ัวถึง นี่ท่านเขียน
เป็นกฎหมายบอกให้ยุบกองทุนนี้  ให้ไปอยู่ท่ีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
เขาก็ไม่ให้เงินท่าน เพราะกฎหมาย กสทช. เขาเขียนบอกว่าให้จัดเงินให้กับกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษา อันนั้นกฎหมายโน้นท่ีเขาให้เงินมา แล้วดันมาเขียนบอกว่าให้ยุบ
กองทุนนี้ เอาสมบัติไปอยู่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เขาก็หวานหมูเขาก็ไม่ต้อง 
ให้เงิน นี่รัฐบาลท่าน เขียนในสมัยไหนท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ แต่สุดท้าย 
ท่านนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบครับ ท่านเข้าใจไหมการเมือง ผมท าการเมืองมา ๔๐ ปี 
ท่านท ามา ๔ ปี ขอบอกหน่อยในฐานะผู้อาวุโสกว่าในทางการเมือง ท่านต้องรับผิดชอบหมด 
ท่านอย่ามาพูด มาอภิปราย มาตอบงบประมาณบอก ส.ส. ไม่ฟังท่าน แล้วท่านฟังผมไหม  
ไม่ฟังแปลว่าอย่างไร ฟังแล้วไม่เชื่อมันอีกเรื่องหนึ่ง ฟังแล้วไม่นับถือมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
แต่ผมฟังท่านพูดแน่ นั่นคือสิ่งท่ีผมอยากจะฝากไว้ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ  
ท่านนายกรัฐมนตร ีเชิญนะครับ 
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
กลาโหม)  :  ขอบคุณครับ กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านนะครับ 
ผมอยากจะเรียนยืนยันท่ีท่านกล่าวหาว่าผมไม่รับผิดชอบโยนความผิดให้คนอื่น ไม่ใช่แบบนั้น 
ท่านฟังค าพูดของผมไม่เข้าใจ ผมพูดถึงว่าผมท างานโดยการท่ีผมต้องฟังจากคณะท างาน  
ทุกคณะ ความรับผิดชอบอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็รับผิดชอบ นายกรัฐมนตรีไม่หนีแน่นอน  
ไม่หนีไปไหนหรอกครับ ความรับผิดชอบทุกอย่างอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบ อย่าพูดท่ีมัน  
เกินเลยไป  



๔๑๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๐๓/๒ 
 
  ในเรื่องของการศึกษานั้นรัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จะเห็นได้ว่าอยู่ในหัวข้อหลักของยุทธศาสตร์ชาติ ๑ ใน ๖ ข้อ แต่สิ่งท่ีส าคัญ
คือเราจะท าอย่างไรให้มันมีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น วันนี้เราต้องพัฒนาท้ังครู พัฒนาถึงโรงเรียน 
พัฒนาถึงงบประมาณท่ีจะดูแลเด็ก ในส่วนของคนท่ีกล่าวว่าผมท าลายระบบการศึกษา  
ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็ต้องไปดูว่าสิ่งท่ีเราท ามาแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่  
การท่ีมีโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลนั้น วัตถุประสงค์หลักก็คือการท่ีจะท าให้มาตรฐาน 
ในการเรียนการสอนนั้นได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะเรามีโรงเรียนหลายหมื่นโรงเรียนด้วยกัน 
ซึ่งบางโรงเรียนก็มีคนน้อย มีเด็กน้อย มีครูน้อยไม่เพียงพอ เราก็จะต้องจัดตั้งโรงเรียน
ประเภทนี้ขึ้นมา ท้ังนี้เพื่อให้ลดภาระในการท่ีจะต้องออกเดินทางไปเรียนหนังสือในจังหวัดอื่น ๆ 
หรือพื้นท่ีอื่นท่ีห่างไกล วันนี้เส้นทางการเดินทางก็ดีขึ้นมากแล้วในส่วนของพื้นท่ีในระดับ
ต าบลหรืออ าเภออะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถท าในเรื่องนี้ได้ 
โรงเรียนท่ีมีคุณภาพท่ีว่าคือโรงเรียนท่ีมีห้องเรียนท่ีทันสมัย มีเทคโนโลยีเข้าไปใส่ไปเติม  
มีในเรื่องของสนามกีฬา สนามเด็กเล่นให้เพียงพอ -------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๔/๑ 
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อันนี้ก็ต้องไปดูว่าโรงเรียนใดท่ีจะเข้าข่าย ท่ีจะพัฒนาได้ ปรับปรุงได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า 
จะยุบท้ิงท้ังหมดในขณะนี้ เดี๋ยวทางครูทางนักเรียนก็จะไม่เข้าใจ ประชาชนจะไม่เข้าใจ ผมให้
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเด็ก ผมเคยบอกแล้วคุณแม่ผม 
ก็เป็นครูมาก่อน ผมเองก็เคยเป็นครูทหาร แต่วันนี้เราต้องปรับวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ใหม่
ให้ทันต่อเทคโนโลยี คือเรียนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ คือต้องสอนในเรื่องของกระบวนคิด กระบวนทัศน์ เรียนไปแล้วสามารถ
ท างานได้จริงแล้วหางานท าได้ อันนั้นสิ่งท่ีเรามุ่งหวัง เพราะฉะนั้นเราค่อย ๆ เดินไปทีละ 
สเต็ป บาย สเตป็ (Step By Step) อย่างท่ีว่า แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นผมก็ฟังท่าน ก็คงจะต้องรับข้อมูล
ไปว่าจะไปดูแลกันอย่างไรเรื่องโรงเรียนนะครับ 
  ในเรื่องของงบประมาณในกระทรวงศึกษาธิการ ผมก็สอบถามไปทาง
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหนึ่งท่ีงบประมาณลดลงเนื่องจากจ านวนเด็กนักเรียนลดลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนท่ีเข้าสู่ระบบการศึกษา คือเด็กเกิดใหม่น้อยลง อันนี้ก็เป็น 
ส่วนหนึ่งท่ีอยากจะเรียนให้ทราบด้วยว่าท าไมงบประมาณในส่วนนี้มันน้อยลง บางอัน  
ก็จ าเป็น บางอันก็ต้องไปเพิ่มตรงโน้นตรงนี้ก็ว่ากันไป ผมยินดีท่ีสนับสนุนทุกอย่าง แล้วถ้ามี
ปัญหาอะไรท่ีเกิดขึ้นก็ตาม ผมก็มีงบกลางผมพร้อมท่ีจะสนับสนุนให้ ผมพูดไปแล้วว่า
งบประมาณของทุกกระทรวงถ้ามีปัญหาจากการถูกปรับลด ถูกตัดอะไรก็แล้วแต่ในชั้น
กรรมาธิการ ถ้ามีส่วนส าคัญอะไรท่ีส าคัญกว่าหรืออะไรท่ีท าได้  ผมก็จะเอางบประมาณ 
ท่ีได้กลับมานั่นล่ะเอามาท าใหม่ในโครงการท่ีรอไว้อยู่แล้ว ซึ่งวันนี้มันก็ต่างกับสมัยก่อน  
ซึ่งงบประมาณท่ีตัดออกไปแล้วไม่ได้เอาไปให้ท่านหรือใครเอาไปท าอย่างอื่นได้ หรือไปท าแผน
โครงการใหม่ได้ อันนี้ผมจะดูแลให้ดีที่สุด  
  เรื่องการแต่งตั้งในระดับพื้นท่ีเช่นเดียวกันของครู ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาอยู่ว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป ในช่วงนั้นก็มีเหตุผลและความจ าเป็นเพราะเขามี
เรื่องร้องเรียนจ านวนมากเกี่ยวกับเรื่องการย้าย พูดง่าย ๆ อันนี้ผมพูดในสภาได้ การซื้อขาย  
ต าแหน่งระยะใกล้ ระยะไกล ย้ายไกล ย้ายใกล้อะไรท านองนี้ เพราะฉะนั้นท่านต้องไปหา 
ข้อมูลตรงนี้มาเพิ่มเติม ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ ผมก็พร้อมท่ีจะปรับกลับคืนไปให้ วันนี้ก็อยู่  
ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่  



๔๑๖ 
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  เรื่องของการท่ีผมจะนั่งอยู่หรือไม่นั่งอยู่  ผมเป็นนายกรัฐมนตรี ผมมี 
ความรับผิดชอบ ผมมีการบันทึก ผมมีการสรุปว่าใครอภิปรายว่าอย่างไรและผมควรท่ีจะ
ชี้แจงตรงไหนอย่างไร ทุกอย่างถูกบันทึกหมด แล้วผมอ่านตลอดเวลาถึงแม้ว่าผมท างานอื่น
อยู่ด้วยก็ตาม อย่างเช่นวันนี้ผมมีภารกิจส าคัญอีกอันหนึ่งก็คือการต้อนรับการเยือนของ
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งต้องมาเยือนอย่างเป็นทางการ  
ผมก็ต้องไปต้อนรับไปเตรียมการ เมื่อวานผมก็มีการประชุมในเรื่องของสาธารณสุขกับ 
คณะท างาน เพราะฉะนั้นงานผมก็ไม่ได้หยุดนิ่ง ตรงนี้ผมก็ให้ความส าคัญและคณะท างาน
ของผมทุกคณะ ทุกหน่วยงานอยู่ท่ีนี่ เพราะฉะนั้นผมก็พร้อมจะชี้แจง แล้วบางเรื่องก็คงต้อง
ขอให้รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการได้ชี้แจงด้วยถึงเหตุผลและความจ าเป็นในเรื่องของ 
การจัดสรรงบประมาณในปีนี้ แต่ผมยืนยันผมก็พร้อมท่ีจะสนับสนุนในส่วนงบกลางถ้าเรามี
เพียงพอ ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องภัยพิบัติ ไม่มีปัญหาเรื่องของสาธารณสุข ไม่มีปัญหาเรื่องอื่น ๆ 
ผมก็พร้อมพิจารณาเพื่อจะสนับสนุนงบประมาณให้ ท้ังนี้ท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว ท่านก็รู้ดี 
อยู่แล้วว่ารายได้ค่อนข้างจ ากัด  
  ในเรื่องการปราบปรามทุจริต เมื่อสักครู่นี้ก็มีการพูดว่าทุจริตมันเพิ่มมากขึ้น
แสดงว่ามันแก้ไขไม่ได้ใช่ไหม ถ้าเรามองกลับไปอีกมุมว่าแต่ก่อนคดีมันน้อยไหม มันน้อย
เพราะอะไร ท้ัง ๆ ท่ีการทุจริตก็เยอะ มีใครไปก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่า มีการ
ร้องทุกข์กล่าวโทษมากน้อยเพียงใด แล้วน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเท่าไร ผมไม่เคยไปยุ่ง 
ผมไม่เคยไปก้าวก่าย ฟ้องอะไรผมมาก็ฟ้องไป ฟ้องผมมาหลายร้อยคดีผมก็สู้คดีไป ------------ 
 

- ๒๐๕/๑ 
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เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีท่านต้องมองอีกมุมหนึ่ง ไม่ใช่หมายความว่ามีคดีเยอะเพราะว่า
ผมปล่อยปละละเลยคงไม่ใช่หรอก ถ้าคิดแบบนั้นไม่มีตรรกะในการคิด ท าไมไม่มองว่า 
ผมไม่ไปก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมแล้วจะตัดสินอย่างไรก็ว่ามา ใครจะผิดใครจะถูกก็ว่ามา 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน ถ้ามันคิดไม่ตรงกันก็ไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านจะคิด 
วันนี้สถิติการปราบปรามการทุจริตก็มีสูงขึ้น ในเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะในเรื่อง
ของการหลอกลวงออนไลน์ (Online) อะไรต่าง ๆ ผมก็จับหมด ประสานการปฏิบัติงาน
ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าไปจับกุมออนไลน์ (Online) ต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านก็ช่วย
ผมได้บ้างถ้าท่านอยากจะช่วย ก็คือไปช่วยท าความเข้าใจกับประชาชนว่าอย่าไปเชื่อเลย 
ท่ีเขาหลอกลวงเรื่องโน้นเรื่องนี้ ซึ่งรัฐบาลก็พยายามชี้แจงไปในช่องทางของรัฐบาลอยู่แล้ว  
หรือแม้กระท่ังในสื่อโซเชียล (Social) ก็ไม่ค่อยได้อ่านกัน เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน 
ใช้โซเชียล (Social) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเรื่องของการทุจริต ในเรื่องยาเสพติด ในเรื่อง
อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ร้องทุกข์มาเลย ร้องทุกข์กล่าวโทษมาเลยไม่ต้องกลัวใครครับ จะดูแลให้ 
ปกปิดให้ จะส่งเอกสารมาถึงนายกรัฐมนตรีก็ได้แล้วผมจะตรวจสอบให้ แล้วผมก็ท าอย่างนี้ 
มาโดยตลอด แล้วผมก็สั่งการไว้ว่าให้เขาด าเนินคดีไป ผมไม่ปกป้องใครท้ังสิ้น เพราะฉะนั้น
ผมรับผิดชอบทุกเร่ืองผมยืนยัน ขอให้ช่วยกันมองต่างมุมด้วยละกัน แล้ววันนี้เราก็ปราบปราม
ยาเสพติดและมีนโยบายมีกฎหมายใหม่ ๆ ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดถึงผู้อยู่
เบื้องหลัง นายทุน ผู้สนับสนุน ยึดทรัพย์อะไรต่าง ๆ ก็มีผลงานมากมาย แต่ผมก็กราบเรียน
แล้วว่าสิ่งส าคัญท่ีสุดคือท่านต้องช่วยผมว่าท าอย่างไรคนของเราถึงจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
คือไม่ไปติดยา เตือนเด็ก ๆ บอกเด็ก ๆ ถ้าเราใช้การปราบปรามอย่างเดียวมันอาจจะช้า  
มันอาจจะไม่ได้ผลเร็วมากนักมากกว่าเราจะสร้างความเข้มแข็งในชุมชนว่าท าอย่างไรเขาจะ
ไม่ไปติดยาเสพติด ต้องช่วยกันเตือนช่วยกันอย่างนี้  ไม่อย่างนั้นภาระมันจะมากขึ้นเรื่อย ๆ 
วันนี้ภาระของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคือท างานมากพอสมควร บางอย่างก็เกินหน้าท่ีต้องไปช่วยเขา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-๑๙ (COVID-19) ทุกคนลงไปช่วยกันหมดทุกกระทรวง  
ทุกหน่วยงาน ทหาร ต ารวจ ลงไปหมดไปช่วยกันดูแล ช่วยกันตรวจสอบ ช่วยกันให้ค าแนะน า  
ช่วยกันรักษาพยาบาล ช่วยกันตั้งโรงพยาบาลสนาม มันท าให้สถานการณ์มาถึงวันนี้วันท่ี ๑ 
ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดประเทศค่อนข้างจะเกือบเต็มรูปแบบไปแล้ว ในเรื่องของการช่วยเหลือ
ดูแลภาคธุรกิจต่าง ๆ ท่ีมีปัญหา ผมก็ได้ชี้แจงไปบ้างแล้วเมื่อวานนี้ว่าเราก็ดูแลในหลาย ๆ  
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มาตรการด้วยกัน แต่สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งก็คือสถานท่ีประกอบการบางสถานท่ี  
ผมไม่อยากจะโทษไม่อยากจะกล่าวเดี๋ยวท่านหาว่าผมว่าอีก บางอย่างก็ปล่อยปละละเลยมา
ผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคนท่ีเขาท าถูกต้อง ผมก็ต้องหาตรงกลางให้เจอว่าจะท าอย่างไร 
จะช่วยเหลือดูแลได้อย่างไร จะมีข้อผ่อนผันได้บ้างหรือไม่ในกรณีสถานประกอบการโรงแรม  
ท่ีพักต่าง ๆ ท่ีมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายจ านวนมาก ผมก็มีมาตรการผ่อนคลายให้ เพราะฉะนั้น
เราก็ต้องท าไปท้ัง ๒ อย่าง คือการแก้ปัญหาแก้สิ่งท่ีมันไม่ถูกต้องให้มันถูกต้อง แต่ท าอย่างไร
จะไม่ให้เขาเดือดร้อน มันก็ติดด้วยข้อกฎหมายซึ่งมันท าไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าท าได้ผมก็
อยากท าว่าจะท าอย่างไร สถานท่ีบางสถานท่ีไปอยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีสร้างไม่ได้แต่เขาสร้าง
มานานแล้ว ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะดูแล แต่ผมก็ดูแลไปบางส่วนท่ีสามารถด าเนินการได้ 
เพราะฉะนั้นก่อนจะท าอะไร ก่อนจะลงทุนอะไร ก่อนจะตั้งอะไรกรุณาดูกฎหมายไว้ด้วย 
แล้วกัน ไม่อย่างนั้นเราก็จะถูกปล่อยปละละเลยเสร็จแล้วก็เป็นภาระกันต่อไปเรื่อย ๆ ไม่ว่า
จะรัฐบาลผม รัฐบาลต่อไป ผมก็พยายามจะรับผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้ว ผมยืนยันว่าผมไม่ 
เคยท้อแล้วผมก็ท างานทุกวัน ไม่ว่าจะท างานท่ีท าเนียบหรือท่ีอื่น เพราะวันนี้การท างาน 
ใช้เทคโนโลยีได้เยอะแยะมาก ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๐๖/๑ 
 
ผมสามารถสั่งการได้ ๒๔ ชั่วโมงตลอดเวลา ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ผมมี 
ความรับผิดชอบและผมจะไม่ก้าวก่าย ผมจะไม่สั่งการอะไรท่ีมันเกิดประโยชน์กับตัวเอง  
กับผม หรือกับใคร ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย ตามระเบียบและขั้นตอนทุกประการ 
ผมเป็นห่วงข้าราชการหลาย ๆ คนท่ีจะต้องถูกด าเนินคดีเหมือนเช่นท่ีผ่านมา ผมไม่อยากให้
เกิดขึ้น ผมก็เตือนข้าราชการทุกคนตลอดเวลาว่าท้ังหมดจะต้องท าให้ถูกต้อง ครบถ้วน
กระบวนความ ถ้ามีปัญหาเร่ืองร้องเรียนอะไรต่าง ๆ ก็ต้องตรวจสอบ สอบสวนหาข้อเท็จจริง 
บางอย่างเป็นอ านาจของคณะกรรมการท่ีด าเนินการอยู่ก็เป็นอ านาจของเขา หน้าท่ีของผม 
ก็คือเมื่อมีปัญหาผมก็ให้ตรวจสอบ เพราะบางอย่างมันเป็นอ านาจคนละระดับกัน แต่ท้ังหมด
ก็คือผมรับผิดชอบในภาพใหญ่อยู่แล้ว มันจะดีจะชั่วผมก็ต้องรับอยู่แล้ว ผมไม่หนีท่านหรอก
ยืนยัน เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจ ในบางครั้งผมก็รู้ผมก็ทราบดีว่าผมค่อนข้างท่ีจะ
อารมณ์แรงนิดหนึ่ง บางครั้งผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมก็พยายาม  
จะระวังอย่างท่ีสุดในการท่ีจะพูดจาตรงนี้ แล้วก็ต้องขอขอบคุณก็แล้วกันในส่วนท่ีเป็น
ค าแนะน าดี ๆ เป็นประโยชน์ แล้วเราก็จะรับไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนหลังจาก
งบประมาณผ่านไปแล้วในชั้นกรรมาธิการออกมาท่ีสามารถปฏิบัติได้ ถ้าไม่ผ่านก็แล้วแต่ 
ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าประชาชนนั้นก็รอ รออยู่ว่าเราจะท าอะไรใหม่ให้เขาได้อีกบ้าง เราจะดูแล
เขาได้ต่อไปหรือไม่ ความคาดหวังในงบประมาณปี ๒๕๖๖ ก็กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี 
ก่อนท่ีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะอภิปราย ผมขออนุญาตสลับให้ท่านสมคิด 
เช้ือคง ได้อภิปรายก่อนนะครับ ขอเชิญท่านสมคิดครับ 
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ผม นายสมคิด เช้ือคง พรรคเพ่ือไทยจากจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธาน
ท่ีให้โอกาส เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบ ท่านไปแล้วนี่ ผมก็ตั้งรับไม่ทันนะครับ  
เมื่อเช้าท่านมาไม่รู้ว่าท่านอารมณ์เสียมาจากไหนก็มาใส่ในสภานี่ล่ะ ก็ดีครับ บางทีอารมณ์
ท่านอย่างไรก็ว่ามาอย่างนั้น แต่พวกเรามันไม่ใช่ท่ีรองรับอารมณ์นายกรัฐมนตรี ท่านต้องให้
เกียรติซึ่งกันและกัน แล้วท่านก็มาบ่นว่าขอความร่วมมือจากใครก็ไม่ได้ ได้ท้ังนั้นล่ะครับ  
พวกเราท างานได้ท้ังนั้น มันอยู่ท่ีรู้จักให้เกียรติกันหรือเปล่า เมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรี 
 



๔๒๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๐๖/๒ 
 
ก็ปรับอารมณ์อีก ผมก็ตามไม่ทันเหมือนกัน เดี๋ยวอารมณ์ดีอารมณ์ร้าย มันอย่างไรไม่รู้  
เพราะฉะนั้นท่านไปปรับเถอะ สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาท่ีพวกเราต้องแสดงความคิดเห็น 
ต้องบอกความเป็นจริงซึ่งกันและกันว่าใครท างานอย่างไร ท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ท าของท่านไป 
เราเป็นผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล เราก็ท าของเราไป ท่านต้องมารับฟัง  
แล้วก็ต้องใจเย็น ๆ มีอะไรว่ากันในนี้ได้ ท่านจะอารมณ์เสียผมก็รับได้ บางทีท่านอารมณ์เสีย
แล้วพาลให้ผมอารมณ์เสียไปด้วย มันต้องพูดกันดี ๆ ได้สิครับ วันนี้ท่านไม่อยู่ไม่เป็นอะไร  
เพราะท่านก็บอกว่าอยู่ไหนท่านก็ฟัง แต่ผมจะเรียนอย่างนี้ว่าผมจะพูดถึงงบกระทรวงท่ีท่าน
เคยอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นล่ะ คือกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงท่ีรับ
งบมาตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้ ไล่มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เยอะท้ังนั้นเลยครับ ๒๐๐,๐๐๐ กว่ามาตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ มาจนถึงปี ๒๕๖๕ มาลดปีนี้ งบกระทรวงกลาโหมลดมา  
ท าเป็นลด ๑๙๗ กว่า ๆ ซึ่งเรื่องนี้เราก็พอดูได้ว่าแม้จะลดงบกระทรวงกลาโหมลงมาให้เห็น 
แต่ก็ยังติดอันดับท็อปไฟว์ (Top Five) อยู่นะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี)  :  เราไปดูว่าอันดับต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นใคร 
ดูอันดับนะครับ อันดับท่ีเยอะ ๆ กระทรวงศึกษาธิการ ๓๐๐,๐๐๐ กว่า กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการคลัง สุดท้ายมาอยู่กระทรวงกลาโหม เอาล่ะผมท าเพื่อให้เห็นตัวเลขว่าจะพูดต่อ
เรื่องอะไร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่ีเล่าไปแล้วในสไลด์ (Slide) นี้ เพราะฉะนั้นเรื่องงบว่าจะลด 
ไม่ลด ไม่ใช่ประเด็น ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๒๐๗/๑ 
 
ประเด็นคือท่านท ากรอบงบประมาณให้อยู่ภายใต้กฎหมาย เพราะฉะนั้นก็ปรับตรงนี้  
ลดตรงโน้นหน่อยเพื่อจะให้เห็นว่าดูดี เพราะว่าอะไรครับ เพราะหลายท่านท่ีมาตอบก็บอกว่า 
ผมท าตามกฎหมาย ก็เรียนอย่างนี้ว่าพอมีปรับลดโดยรวมแล้ว ดูสไลด์ (Slide) ต่อไปครับว่า
งบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นนี่นะครับ กระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ วิสัยทัศน์ของ
กระทรวงกลาโหมบอกว่ามีศักยภาพทางทหารท่ีทัดเทียมในภูมิภาคประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในปี ๒๕๗๐ ดูสิครับเหมือนว่าเราจะสร้างอาณาจักรสร้างอะไรไม่รู้ ถามว่าวันนี้เราจะ
ไปรบกับใคร เราจะไปรบกับใครล่ะ เพราะว่าวันนี้มันไม่ได้รบกับใครแล้ว สงครามขนาดใหญ่
ในภูมิภาคเราผมก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะมี ถึงมีมันก็เป็นสงครามตัวแทนท้ังนั้นครับ มันไม่ใช่
สงครามท่ีเราไปรบกับใครได้ เพราะฉะนั้นท่ีจะบอกคือสไลด์ (Slide) ถัดไปว่านี่อย่างไรครับ  
คือกระทรวงกลาโหมเรียกว่าทหารไปท าทุกเรื่อง อันนี้ในอีอีซี (EEC) นะครับ อีอีซี (EEC)  
จัดงบประมาณไป ๗๑๖ ล้านบาท ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผมไปดูแล้วก็สงสัยว่ามันมาเกี่ยวข้อง
เร่ืองอะไร บอกว่าเป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ แล้วยังทุ่มให้กองทัพเรืออีกครับ รายละเอียด
มันมีเยอะแต่จะเล่าคร่าว ๆ ให้ฟังว่ายังทุ่มให้กองทัพเรืออีกโดยอ้างถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับท่ี ๑๓ โดยระบุว่าเป็นแผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจในหมุดหมายท่ี ๒ มีหลายอัน 
หมุดหมายท่ี ๕ หมุดหมายท่ี ๘ บอกว่าเป็นประตูทางยุทธศาสตร์ท าโลจิสติกส์ (Logistics)  
ท่ีส าคัญ ผมเห็นแล้วก็บอกว่ากองทัพจะไปท าพื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่และปลอดภัย  
ตกลงนี่ภารกิจหลักกระทรวงกลาโหมหรือครับ เป็นภารกิจหลักหรือ เอาทุกเรื่องเลยหรือ  
ฝนตก แดดออก น้ าท่วม ไฟไหม้ เอาหมดเลยหรือ นี่ผมถึงบอกว่าจัดไม่ถูกท่ีถูกทาง ท าไม
กระทรวงกลาโหมทหารไม่เป็นหน่วยสนับสนุนล่ะครับ เป็นพระเอกทุกเรื่องหรือครับ ท าได้ 
ทุกเร่ืองหรือ แต่ผมมานึกถึงก็ต้องท าได้เพราะเขาบอกว่าเขาจะป้องกันภัยคุกคาม ผมเองก็ไม่ 
รู้ว่าภัยมันมาจากไหน ภัยจากการสร้างเอง หรือภัยจากการท่ีคิดเอาเอง หรือสรุปเอาเอง 
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่างบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกระทรวงกลาโหมนี่นะครับ  
เขาบอกว่าเขียนและดูดี ขณะเดียวกันยังระบุถึงเป้าหมายของกองทัพ ยังมีความพร้อมเผชิญ
กับภัยคุกคามโดยตั้งวงเงินในปี ๒๕๖๖  ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้หมายถึงรวมทุกอัน  
เงินมหาศาลนะครับ ผมไม่บอกให้ไปปรับลดหรอกครับ เพราะผมไม่เห็นด้วย จะปรับอย่างไร
ก็ไม่เอา มันไม่รู้จะเป็นภัยคุกคามอย่างไร ทุกวันนี้มันคุกคามกันเอง ลองไปปรับกันดูสิครับ  



๔๒๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๒๐๗/๒ 
 
งบเยอะ ๆ หลายอันในรายละเอียด ถ้าจะเล่าวันนี้ ๒ ชั่วโมงก็ไม่จบ เอากว้าง ๆ เรื่องงบประมาณ
มาไล่ดูกันว่ากองทัพเรือ กองทัพอากาศมีอะไรบ้าง นี่อย่างไรครับ ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์  
ผมเลยสรุปว่าเราจะไปรบกับใคร วันนี้เราต้องปรับบริบทของกองทัพใหม่ ผมเชื่อว่านายทหาร 
ท่ีดี ๆ ฝีมือดี ๆ เยอะแยะท่ีเขาเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเขาอยากจะท ากองทัพให้มันสะอาดสดใส  
ท่ีอยากให้พี่น้องประชาชนยอมรับ ท่านประธานครับ วันนี้เดินไปทางไหนคนพูดถึงกองทัพ  
คนรุ่นใหม่ ๆ เขาพูดถึงกองทัพอย่างไม่ให้เกียรติ เพราะฉะนั้นกองทัพต้องวางตัวให้มีเกียรติ  
ทีนี้เราจะไปรบกับใคร ก็เห็นงบต่าง ๆ เป็นงบโครงสร้างอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ท้ังนั้นล่ะครับ 
เห็นไหมตั้งไว้ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ตัวเลขมันกว้าง ๆ จะเล่าให้ฟัง
เพ่ือใหเ้ห็นตัวเลขว่าเหล่านี้เป็นเรื่องของเงินภาษีอากรพี่น้องประชาชนท้ังนั้น ดูสไลด์ (Slide) 
ถัดไปนะครับ จะดูว่ามีใครบ้าง อันนี้กองทัพบกเยอะแยะเลย เสียไปกับการจัดหาท้ังนั้นเลย 
จัดหาอุปกรณ์ท่ีมาเพื่อการต่อสู้ท้ังนั้นเลย ถัดไปนี่ของกองทัพเรือ กองทัพเรือก็มีเสริมสร้าง
ยุทโธปกรณ์ เดี๋ยวก็จะบ่นว่า ส.ส.สมคิด ทหารมันก็ต้องซื้ออาวุธ มันจะซื้ออะไร ท าอย่างอื่น
ได้เยอะแยะครับ เพราะท่านเรียงล าดับความส าคัญไม่เป็นอย่างไรครับ -------------------------- 
 

- ๒๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๐๘/๑ 
 
กองทัพอากาศมีอีกครับ กองทัพอากาศยังมีอีกนี่อย่างไรครับ เมื่อสักครู่คงไม่ไปบ่นถึงว่าจะไป
ซื้อเครื่องบิน อันนั้นรายละเอียดลงไปในวาระสอง แต่ในวันนี้จะบอกว่ากองทัพอากาศก็มีเงิน
ในวงเงินท่ีสร้างโครงการใหม่ โครงการเก่าเยอะแยะอย่างท่ีเห็นนะครับ รวม ๒-๓ โครงการ
อีก ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ ล้านบาท มันเกินไปหรือเปล่า เราหลงยุคหรือเปล่า กองทัพก าลังเดินไป
ทิศทางไหน ถัดไปครับ กองบัญชาการกองทัพไทยก็เอากับเขาด้วย ไม่รู้จะเอาอย่างไรอีก  
ไปรบกับใครอีกก็ไม่รู้ เงินไม่เยอะก็จริงแต่ ๔๐๐-๕๐๐ ล้านบาท ยังมีอีกนะครับ โครงการ
เสริมสร้างกองก าลังต่าง ๆ ท าไมมันเยอะแยะขนาดนั้นครับ ท่านประธานครับ ท่านทราบ
ไหมว่าทหารเกณฑ์บ้านเรามีเท่าไร ผมก็พูดอยู่ตรงนี้ล่ะ ปีหนึ่งเกณฑ์ทหาร ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
ท่านรัฐมนตรีฟังอยู่หรือนายกรัฐมนตรีฟังอยู่ลองไปคิด ๑๒๐,๐๐๐ บาทนี้เอาไปใช้อะไร  
เงินภาษีพี่น้องท้ังนั้น เราอยากให้เป็นกองทัพท่ีทันสมัยเป็นกองทัพท่ีจิ๋วแต่แจ๋ว เขาเคยท า
มาแล้วครับ หลายงบประมาณท่ีอยู่ในเล่มไม่มีรายละเอียด เดี๋ยวในชั้นกรรมาธิการเขาก็จะไปดู  
อย่างนี้ล่ะครับ ผมจะบอกว่ายังมีเงินราชการลับอีกนะครับ เดี๋ยวผมจะท าสไลด์ (Slide) ให้ดูว่า 
เงินราชการลับมันลับอย่างไร ทุกวันนี้มันยังลับขนาดไหน ลองขึ้นดูนะครับว่ามันเป็นตัวเลข 
ของงบราชการลับของกองทัพต่าง ๆ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะเตือนติงไปยังผู้ท่ีจัดท า
งบประมาณว่าอย่างไรก็เห็นพี่น้องประชาชนบ้าง บางทีงานไอโอ (IO) ท้ังหลาย งานปฏิบัติการ
เร่ืองความลับท้ังหลายอย่ามาท าในยุคที่โลกมันเปลี่ยน สถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแล้ว  
คนมันเป็นยุคใหม่แล้วเทคโนโลยีมันเยอะแยะ แล้วผมถามว่างบท่ีจะไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์  
ผมไม่ได้บอกว่ากองทัพไม่ควรซื้อหรือควรซื้อนะครับ แต่วันนี้จัดล าดับความส าคัญได้ไหม  
พ่ีน้องประชาชนก าลังล าบาก กระทรวงสาธารณสุขให้ไปผมยังไม่ว่าเลย จะให้กระทรวง
สาธารณสุข โอเค (OK) ล่ะวันนี้ในเมื่อเขาท างานเกี่ยวกับโควิด (COVID) เอาไปแถมให้เขาก็ได้ 
เราหยุดก่อนได้ไหม จะซื้อปืน ๑๐ กระบอก เอาสัก ๒ กระบอกก่อนได้ไหมหรืองดก่อน  
นี่อย่างไรท่ีผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยในการจัดตั้งงบประมาณแบบนี้ แล้วก็ไม่ต้องไปท ามาใหม่ 
ไม่ต้องเอาเข้ามาอีก จัดใหม่เลยท าทุกอย่างเลย เรื่องนี้ผมต้องเรียนว่าพูดหลายครั้ง เมื่อสักครู่
มีท่านรัฐมนตรีมาตอบเรื่องการปราบปรามยาเสพติด ท่านก็ตอบดีนะครับว่า การปราบปราม
ยาเสพติดเดี๋ยวนี้เขาใช้กฎหมายใหม่ ใช้กฎหมายใหม่ยึดทรัพย์แล้ว ดีครับ บอกว่าได้ตั้ง ๑๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ผมเลยบอกว่าท่านรัฐมนตรีครับ แปลว่ายาเสพติดมากขึ้นใช่ไหมมันเลยได้เยอะ  
ผมแปลกลับกันกับท่าน แต่ก่อนบอกว่าสมัยก่อนท าไมได้ ๖๐๐ ล้านบาท ก็มันไม่มีอย่างไร  



๔๒๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๐๘/๒ 
 
มันมีน้อยอย่างไรครับ ตอนนี้มันมีเยอะ อย่าดีใจบอกยึดได้ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อย่าดีใจครับ 
ไม่ใช่เรื่องดีใจเลย ต้องไม่ให้มีเลย ถ้าหน่วยงานความมั่นคงเอาจริงเอาจังกับยาเสพติด ผมเชื่อว่า
ตามชายแดนต่าง ๆ อย่าว่าแต่ยาเสพติดเลยครับ ผมพูดค าเดิมมดตัวเดียวยังเข้าไม่ได้เลย 
ถ้าท่านจริงจัง วันนี้ปัญหายาเสพติดปีนี้ท่านก็ตั้ง ปีท่ีแล้วก็ตั้งขี้เกียจอ่าน ท่านอ่านเมื่อวันก่อน 
ท่านนายกรัฐมนตรีอ่าน ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท ปัญหาภาคใต้ ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท มันกี่ปี
ล่ะครับ ไหนว่าตอนเข้ามาบอก ๓ เดือนเสร็จ ๑ เดือนเสร็จ คุยนี่ครับ ขี้คุยขี้โม้นี่ครับ อย่าโม้
มากสิครับ บอกว่าค่อยท าค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ ยาเสพติดนี่มีกี่ครั้งแล้วครับ ดูข่าวทีวี (TV)  
พ่อฆ่าแม่ แม่ฆ่าลูก ลูกฆ่าพ่อทุกวัน แล้วเราไม่ตระหนักถึงปัญหานี้หรือ ก็ต้องขอบพระคุณ
ท่านรัฐมนตรีท่ีมาตอบให้ผมได้พูดว่าถ้าคิดแบบนั้นมันคิดคนละมุมนะครับ เมื่อวานนี้ 
ท่านนายกรัฐมนตรี ฟังไว้นะครับว่าท่านพูดเรื่องหนึ่งซึ่งผมตอบไม่ได้เลย ผมอธิบายไม่ได้เลย 
ท่านอธิบายงบแต่ท่านไปแขวะว่าโครงการจ าน าข้าวต้องไปใช้หนี้ ๙๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ท่านนายกรัฐมนตรีฟังให้ดีนะครับ ท่านจ าตัวเลขผิดหรือเปล่าหรือท่านตั้งใจพูด โครงการ
จ าน าข้าวเงินในกรอบวงเงินเขามี ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านอาจจะบวกกับตัวเลขโครงการ
เกษตรท้ังหมด ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย พลเอก เปรม โน่นนะครับ ---------------------------------------- 
 

- ๒๐๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๒๐๙/๑ 
 
อันน้ัน ๕๐๐,๐๐ ล้านบาท ถ้าบวกรวมกันก็ล้านล้าน แต่ว่ามันมีเงินท่ีเข้ามาอยู่ ท่านก็บอกว่า
เป็นหนี้ตั้ง ๗๐๐,๐๐๐-๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ไม่จริงครับ ไม่จริงเลย ผมมีหนังสือของ
กระทรวงการคลัง ลงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสนอโดยคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลัง เสนอใน กขช. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ขอขยายเมื่อ 
ปี ๒๕๕๙ กรอบวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท กู้ ธ.ก.ส. อีก ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท กรอบวงเงิน
ยังไม่เต็ม ธ.ก.ส. ยังเหลืออีก ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท แล้ว ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็ยังเหลืออีก 
๑๖,๐๐๐ ล้านบาทประมาณนี้ แล้วตัวเลข ๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาทมาจากไหนครับ ท่านบอก 
ใช้หนี้ไปแล้ว ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ไม่จริงครับ แฉกันไหม ว่าไปเลย อย่ามาตีกินกันอย่างนี้  
ผมอยู่ตรงนี้แล้วผมท าเร่ืองนี้มา ผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรี แล้วท่านท่ีอธิบายว่าจริง ๆ แล้ว
วันนี้รัฐบาลท่านท าโครงการประกันราคา ซึ่งพวกผมไม่ได้ว่าเลยเพราะเป็นนโยบายรัฐบาล  
หรือเป็นนโยบายพรรคการเมืองท่ีเขาจะท า จะได้มากได้น้อยอะไรเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกร 
วันนี้นายกรัฐมนตรีท่ีบอกใช้หนี้ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ลืมคิดหนี้ตัวเองหรือครับ ลืมคิดหนี้
ตัวเองหรือเปล่า ท่านจ่ายไปประมาณเท่าไรครับ ท่านจ่ายไปราว ๆ ผมดูตัวเลขประมาณ
เกือบ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ในขณะเดียวกันโครงการจ าน าข้าวท่ีจ่ายไปท่านก็จ่าย ๒๕๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ถามว่าหนี้จริงเอาตัวเลขมาดู เรื่องนี้มันปิดบังไม่มิดเพราะว่า ธ.ก.ส. เขาเสนองบดุล 
ท่านมาพูดท่านอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ แต่ถ้าบอก ๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนี่ท่านโกหก
กลางสภา ไม่มีครับ แล้วผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ ถ้าเราจะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรี
จะว่าอย่างไร ตอนยึดอ านาจเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้าวยังเหลือในโกดัง ๑๘ ล้านตัน  
มีโรงสีบ้านผม ผมบอกชื่อได้เลยชื่อโรงสีประสิทธิชัยเจ้าของได้เสียชีวิตท่านให้ข้อมูล และผม
ไปตรวจด้วยตัวเอง ดูด้วยตัวเองนะครับ ก่อนมีการยึดอ านาจท่านประมูลขายข้าวได้ ๒๖ บาท  
ข้าวหอมมะลิ ไม่ให้เขาขายไปปิดโรงสีเลย ข้าวประมาณ ๓๐๐  ๔๐๐ ล้านบาท ไม่ให้ขาย  
อันนี้ผมยกตัวอย่างแค่นิดเดียว แล้วไม่ให้ขายท าอย่างไร เอาทหารไปเฝ้า เอาคนท่ีไม่รู้เรื่อง 
ไปตรวจ เขาก็ประมูลอีกทีหนึ่งก็ไม่ยอมขาย เขาขอซื้อเอง ๒๕ บาทไม่ขาย สุดท้ายรออีก ๒ ปี
ไปขาย ๖ บาท แล้วส่วนท่ีเกิน ๓๐๐  ๔๐๐ ล้านบาทไปฟ้องเขา แล้วเรื่องนี้มันมีจ านวนมาก 
ท่านประธานครับ ผมเรียนว่าข้าว ๑๘ ล้านตัน ถ้าเฉลี่ยขาย ๒๐ บาท ตันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ข้าวสารมันขายได้หมด เพราะว่าท่านไปปิดท่านยึดอ านาจมันก็เน่าหมดสิ บางอันเน่า บางอันเสีย 
บางอันดีอยู่ จ านวนมากดีแต่ท าให้เสียได้ ท าเป็นอาหารสัตว์ได้ ถ้าขายจริง ๆ แล้ว ๑๘ ล้านตัน  



๔๒๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๒๐๙/๒ 
 
ตันละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินเท่าไร ๓๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ๓๖๐,๐๐๐ ล้านบาทจ่ายหนี้ได้ 
ไม่เป็นหนี้ด้วย ก็ท่านไปท าอย่างนั้นก่อนอย่างไร วันนี้ผมต้องอธิบายแทนเพราะว่าเราอยู่  
ในพรรคเพื่อไทยแล้วเราท าเรื่องนี้ แล้วผมก็ท าเรื่องนี้หาข้อมูลเรื่องนี้ ก็เลยต้องเรียน 
ท่านประธานฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรี บางเรื่องท่านอาจจะพูดเอาสนุกได้ แต่เร่ืองนี้ไม่ได้ 
เรื่องคดีผมไม่ได้เถียงก็ว่ากันไป คุณเฉลิม อยู่บ ารุง ก็จับตั้ง ๓๐๐ กว่าคดี จ านวนข้าวมากมาย 
คนผิด คนไม่ผิดก็มี เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ขอชี้แจงต่อท่านนายกรัฐมนตรี แต่ว่าหลายคน 
ก็อาจจะพูดเรื่องนี้  แต่ผมบอกว่าในเมื่อผมได้ลุกขึ้นพูดแล้วในฐานะท่ีท าเรื่องข้าวอยู่ 
และเกี่ยวพันกับเรื่องนี้กรณีหาข้อมูลนะครับ ก็เลยมาเรียนท่านประธานครับ ก็ฝากไปยัง 
ท่านนายกรัฐมนตรีว่ากรณีเรื่องงบประมาณต่าง ๆ ก็แล้วแต่ จะเป็นหนี้เป็นสินว่ากันมา 
เราเข้าใจ แต่อย่ามาว่าคนอื่น ตอนสมัยผมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหนี้สาธารณะ ๔๕ เปอร์เซ็นต์
เท่านั้นเอง วันนี้หนี้สาธารณะ ๖๑ เปอร์เซ็นต์ เก่งหรือไม่เก่ง ท่านนายกรัฐมนตรีคิดเอา  
อย่ามาต่อว่ากันแบบนี้ เอาความจริงมาพูดกันแล้วเราจะอธิบายกันได้ ต้องขอบพระคุณ  
ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขออนุญาตตอบชี้แจงครับ ขอเชิญครับ 

 
- ๒๑๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๑๐/๑ 
 
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่านครับ กระผม  
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขออนุญาตเรียนชี้แจง  
ในบางประเด็นท่ีท่านสมาชิกได้มีการอภิปรายนะครับ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก  
ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อสังเกต ให้ข้อแนะน า ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท่ีจะน า
กลับไปพิจารณาแล้วก็ด าเนินการนะครับ ซึ่งในวันนี้เราก็พูดกันในเรื่องของงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งก็มี ๒ ประเด็นหลัก ๆ ประเด็นรายจ่ายกับประเด็นในเรื่องของรายได้ 
ส่วนท่ีแตกต่างกันระหว่างรายจ่ายกับรายได้นั้นก็เป็นแนวนโยบายการด าเนินนโยบาย
งบประมาณ ซึ่งมีท้ังในรูปของขาดดุล เกินดุล สมดุลนะครับ ซึ่งในขณะนี้ยังเป็นข้อเสนอ  
ในเรื่องของการท างบประมาณแบบขาดดุลอยู่ครับ  
  ซึ่งประเด็นท่ีท่านสมาชิกเป็นห่วงนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของทางด้านรายได้ 
ส่วนหนึ่ง ทางด้านรายได้นั้นก็มีความเป็นห่วงว่าเราจะจัดเก็บได้ตามท่ีตั้งประมาณการไว้ 
ในงบประมาณนั้นหรือไม่ ซึ่งในปี ๒๕๖๖ เป้าหมายนั้นตั้งไว้ท่ี ๒.๔๙ ล้านล้านบาท ถ้ามอง
กลับไปในปี ๒๕๖๕ ปีงบประมาณนี้นั้นประมาณการรายได้ในหนังสืองบประมาณก็อยู่ท่ี  
๒.๔ ล้านล้านบาท ก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าในการมองในเรื่องของรายได้ต่อประมาณการ 
งบประมาณนั้นก็เป็นมิติหนึ่งคือเทียบกับประมาณการท่ีเราก าหนดไว้ในหนังสืองบประมาณ 
ส่วนอีกมิติหนึ่งก็ควรท่ีจะต้องพิจารณาไปพร้อม ๆ กันก็คือในเรื่องของการจัดเก็บรายได้นั้น
ในมิติของเวลาในระหว่างปีนั้นมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับ ซึ่งถ้าหากเรามองเทียบ
กับประมาณการในหนังสืองบประมาณแล้ว จริง ๆ เราก็มีการเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายนะครับ 
สูงกว่าประมาณการอยู่ ๓ ปีด้วยกัน คือปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๑ แล้วก็ปี ๒๕๖๒ นะครับ ส่วนปี 
ท่ีไม่ได้เอ่ยถึงในนี้นั้นก็ต่ ากว่าประมาณการ แต่ก็มีเหตุผลในเรื่องของการท่ีจัดเก็บต่ ากว่า
ประมาณการนะครับ 
  ในมิติท่ี ๒ คือในมิติของเวลานะครับ ซึ่งในแต่ละปีนั้นปกติการจัดเก็บรายได้
ของภาครัฐก็จะแปรตามฐานรายได้ของเราก็คือทางด้านจีดีพี (GDP) เมื่อไรก็ตามท่ีเศรษฐกิจ
ขยายตัวนั้นเร่ืองของการจัดเก็บรายได้ก็จะได้ตามไปด้วย แต่เมื่อไรก็ตามท่ีเศรษฐกิจนั้นชะลอ
ตัวลงรายได้ก็ชะลอตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ยกเว้นว่าในกรณีท่ีเศรษฐกิจนั้นดีแต่ว่า 
 



๔๒๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๑๐/๒ 
 
รายได้ไม่ได้ตามเป้าหรือไม่ได้เพิ่มขึ้นนั้นก็อาจจะมีเหตุผลในเรื่องต่าง ๆ นานาครับ ก็ขออนุญาต 
เรียนว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงปีปัจจุบันในช่วงท่ีการจัดเก็บรายได้ของเราลดลงนั้นก็จะมีช่วง 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๖๐ แต่ว่าแนวโน้มนั้นแม้ว่าจะเก็บได้ต่ ากว่าประมาณการในหนังสือ
งบประมาณก็ตาม แต่ว่าในแง่ของปีต่อปีนั้นก็เก็บได้เพิ่มขึ้นนะครับ ยกเว้ น ๔ ปีก็คือ 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๖๐ แล้วก็ปี ๒๕๖๓ กับปี ๒๕๖๔ ซึ่งก็ขออนุญาตเรียนว่าก่อนปี ๒๕๕๗ นั้น
ก็มีเหตุผลอันหนึ่งท่ีท าให้การจัดเก็บนั้นลดลง ซึ่งลดลงไปประมาณ ๔ เปอร์เซ็นต์ ประเด็นท่ี
ส าคัญก็คือว่าก่อนหน้าปี ๒๕๕๗ นั้นเรามีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เพ่ือเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันให้สามารถเทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ของเราได้ครับ  
ซึ่งอัตราภาษีเดิมนั้นก็อยู่ท่ี ๓๐ เปอร์เซ็นต์ กรณีเงินได้ของนิติบุคคลก็ได้มีการลดลงมา 
ในปี ๒๕๕๕ นั้น ๒๓ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ปี ๒๕๕๖ ลดลงมาเหลือ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ก็เทียบเคียง
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) เช่นประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผลของการลดตรงนี้ก็ไปท าให้
การจัดเก็บรายได้ในปี ๒๕๕๗ นั้นลดลงไป ๔ เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับ ----- 
 

- ๒๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๑๑/๑ 
 
ส่วนในปี ๒๕๖๐ ท่ีลดลงนั้นก็เนื่องมาจากในปี ๒๕๕๙ มีรายได้พิเศษเข้ามาคือรายได้ 
จากในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเทคโนโลยี ๔ จี (4G) อันนั้นก็ท าให้มีรายได้เพิ่มเติม
เข้ามามากเป็นพิเศษในปี ๒๕๖๐ ส่วนปี ๒๕๕๙ แล้วก็ปี ๒๕๖๐ นั้นก็ลดลงไปบ้าง  
ส่วนปี ๒๕๖๓ กับปี ๒๕๖๔ การจัดเก็บก็ลดลงด้วยเหตุท่ีเราเผชิญในเรื่องของการแพร่ระบาด
ของโควิด (COVID) เหตุท่ีลดลงนั้นก็เนื่องจากในเรื่องของการท่ีเราจ าเป็นจะต้องปิดประเทศ
เพื่อรับนักท่องเท่ียวเป็นการชั่วคราว ซึ่งในขณะนั้นก็คาดว่าน่าจะจบภายใน ๑ ปี แต่ว่า 
การแพร่ระบาดนั้นก็ยังมีความต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๔ แต่เหตุผลท่ีส าคัญก็คือว่าในช่วงปี ๒๕๖๓ 
นอกจากมาตรการในเรื่องของการออก พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อมาแก้ปัญหาในเรื่องของโควิด -๑๙ 
(COVID-19) นั้นก็ยังมีอีกมาตรการหนึ่งคือมาตรการในเรื่องของการลดภาษี การช่วยเหลือ 
ในเรื่องของภาคธุรกิจต่าง ๆ การช่วยเหลือของภาคประชาชน ตัวอย่างท่ีส าคัญก็จะเป็นเรื่อง
ของการขยายเวลาการช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งก็ท ามาในปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ 
ท้ังนี้ก็ เพื่อท่ีจะเพิ่มยืดเวลาให้กับประชาชนผู้ ท่ีมีหน้าท่ียื่นเสียภาษีนั้นมีเวลาหายใจ 
มากขึ้นหน่อย ก็มีการผ่อนช าระด้วยนะครับ  
  เรื่องของการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายจากร้อยละ ๓ เป็นร้อยละ ๑.๕ 
ในปี ๒๕๖๓ รวมท้ังในเรื่องของภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิทโฮลดิง แทกซ์ 
(Withholding Tax) จากร้อยละ ๓ เป็นร้อยละ ๒ นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ หรือกรณีของ
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการน าเข้าและยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับการน าเข้าและบริจาค 
ยาเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด (COVID)  
  เรื่องของมาตรการจูงใจให้ประชาชนท าประกันสุขภาพ อันนั้นก็เป็นเรื่องของ
มาตรการภาษีเช่นเดียวกัน รวมท้ังในเรื่องของสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนและส่งเสริม 
การออมระยะยาวก็เป็นมาตรการในการภาษีในช่วงปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ เพราะฉะนั้นก็เป็น
เหตุผลหนึ่งท่ีท าให้ในเรื่องของรายได้ของเรานั้นลดลงในปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ซึ่งรายได้ 
ท่ีลดลงนั้นแน่นอนท่ีสุดว่าในการก าหนดในเรื่องของงบประมาณส่วนท่ีขาดดุลนั้นก็ต้องมี 
การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล แต่ปี ๒๕๖๕ ก็ขออนุญาตเรียนว่าจากการรายงานในเรื่องของ
ผลการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนั้นข้อมูลล่าสุด ๗ เดือนแรกนั้นของปีงบประมาณปี ๒๕๖๕ 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ นั้นรัฐบาลก็จัดเก็บรายได้สุทธิ อันนี้ 
 



๔๓๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๑๑/๒ 
 
ขออนุญาตเรียนว่าเป็นสุทธินะครับ หักในเรื่องของการคืนภาษีแล้วก็เร่ืองรายได้จัดสรรให้กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จัดเก็บได้ ๑.๒๗๗ ล้านล้านบาท ซึ่งก็สูงกว่าประมาณการ 
ในงบประมาณอยู่ประมาณ ๔๕,๘๐๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๗ แล้วก็สูงกว่า 
ปีท่ีแล้วนั้น ๔.๕ เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุด เพราะฉะนั้นจากฐานข้อมูล ๗ เดือนแรก 
ซึ่งเราก็รออีกเดือนว่า ๕ เดือนท่ีเหลือนั้นผลการจัดเก็บจะเป็นอย่างไร แต่ว่าจากการคาดการณ์
ของหน่วยจัดเก็บของกระทรวงการคลังนั้นก็คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้นรายได้ 
การจัดเก็บภาษีของเราก็น่าจะเป็นไปตามประมาณการงบประมาณนะครับ อาจจะสูงกว่า  
ก็อาจจะไม่มากนัก เพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นก็มีการลดภาษีสรรพสามิตให้กับน้ ามัน ซึ่งในรอบแรก
ก็ ๓ บาท แล้วก็ลดเป็น ๕ บาทเป็นระยะเวลา ๒ เดือน ซึ่งตรงนี้เองก็ต้องค านึงถึงในเรื่องของ
รายได้อีกทางหนึ่งเพื่อให้สามารถท่ีจะจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน
หนังสืองบประมาณ  
  อย่างไรก็ตามนะครับในปี ๒๕๖๕ นั้นก็อาจจะมีประเด็นว่าเนื่องจากเราอยู่ 
ในภาวะท่ีได้รับผลกระทบจากในเรื่องของราคาอาหาร ราคาพลังงานท่ัวโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้น
รวมท้ังวิกฤติในเรื่องยูเครน-รัสเซียนั้น นักวิเคราะห์ท้ังหลายก็อาจจะมองว่าเราอาจจะต้อง
ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้โตอย่างท่ีเราคาดไว้ ----------------------------------------- 
 

- ๒๑๒/๑ 
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แต่อย่างไรก็ตามนั้นถ้าหากจะพิจารณาในเร่ืองของดัชนีชี้วัดในหลาย ๆ ตัว โดยเฉพาะในเรื่อง
ของภาคการส่งออกนั้นเราก็ยังท าได้ดีอยู่ในขณะนี้ ในปี ๒๕๖๔ นั้นก็ขยายตัวได้ประมาณ
เกือบ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๔ เดือนแรกก็อยู่ท่ีประมาณ  
๑๒-๑๕ เปอร์เซ็นต์ ก็ยังถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามเราก็คาดว่าในปี ๒๕๖๖ นั้น 
รายได้อีกส่วนหนึ่งท่ีเราจะได้กลับมาก็คือในเรื่องของการเปิดประเทศ คือในเรื่องของการรับ
นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเข้ามาอันนั้นก็จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งก็จะท าให้ในเรื่อง
ของฐานรายได้ของเรานั้นเพิ่มขึ้น รวมท้ังในเรื่องของการน าเข้าสินค้าต่าง ๆ เพื่อมาใช้จ่าย  
ในการลงทุนก็จะท าให้ฐานรายได้ของเราเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นคาดการณ์ว่า 
ก็น่าจะได้อยู่ท่ี ๒.๔๙ ล้านล้านบาท ตามท่ีปรากฏในเอกสารงบประมาณ อย่างไรก็ตาม
ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๔ นั้น ก็มีประเด็นในเรื่องว่าเรามีการขาดดุลต่อเนื่องเป็นเวลานาน  
ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีในเรื่องของความเชื่อมั่นในเร่ืองของการด าเนินนโยบายการคลัง 
ซึ่งทั่วโลกนั้นก็มองในประเด็นนี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะสถานการณ์ในช่วงหลังโควิด (COVID) 
ซึ่งวันนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นเวทีของธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ โออีซีดี (OECD) 
อาเซียน (ASEAN) หรือแม้กระท่ังในเอเปก (APEC) วาระท่ีส าคัญท่ีพูดกันก็มี ๒ เรื่องด้วยกัน
ก็คือว่าเมื่อสถานการณ์ (COVID) คลี่คลายแล้วนั้นการด าเนินนโยบายทางด้านการเงินการคลัง 
โดยเฉพาะการคลังก็ต้องเข้าสู่ในเรื่องของโหมด (Mode) ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้อง
รักษาวินัยการเงินการคลังไว้ให้ได้ ก็จะใช้ค าว่า  ความยั่งยืนทางการคลัง หรือฟิสิคัล 
ซัสเทนเนบิลิตี (Physical Sustainability) ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ 
  กับอีกประเด็นหนึ่งคือว่าในการใช้จ่ายหรือว่าในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นของ
ภาครัฐเองหรือว่าในของภาคเอกชนเองนั้นก็ให้มองไปถึงในเร่ืองของซัสเทนเนเบิล ไฟแนนซิง 
(Sustainable Financing) หรือการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งก็จะมอง ๒ มิติหลัก ๆ ด้วยกัน
ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ลงทุนทางด้านเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐาน แต่พื้นฐาน  
ท่ีส าคัญก็คือว่าจะต้องมองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับในเร่ืองของการช่วยเหลือทางด้านสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากในเรื่องของโควิด (COVID) เพราะฉะนั้นมิตินี้เองก็ท าให้เรา
จะต้องมองในอนาคตใน ๒ เรื่องนี้ ขอเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าในบางประเด็นท่ีได้มีการ 
 



๔๓๒ 
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อภิปรายว่าเรามีการเปิดช่องในปี ๒๕๖๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสัดส่วนงบประมาณ
รายจ่ายงบกลางต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการช าระคืนเงินกู้ของรัฐบาลต่องบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ซึ่งก็ได้มีการปรับลดจากเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังได้ก าหนดไว้ 
ได้มีประกาศไว้ซึ่งอันนั้นก็เป็นไปตามกฎหมาย แต่มีการปรับลดโดยท่ีว่าขยายกรอบของ
เพดานบนนั้นของการใช้งบกลางนี้ให้มากขึ้นก็เพื่อท่ีจะรับเงินโอนจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเข้าสู่งบกลางเพื่อน ามาใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) อีกข้อหนึ่ง 
คือการช าระคืนเงินต้นนั้น ก็มีประเด็นในเรื่องของการลดเพดานข้างบนจาก ๔ เปอร์เซ็นต์ 
ลงมา ๓.๕ เปอร์เซ็นต์ ก็เพื่อเปิดช่องให้มีสภาพคล่องในเร่ืองของการใช้เงินกู้  
  อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายกรอบจาก ๖๐ เปอร์เซ็นต์เป็น  
๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ขออนุญาตเรียนว่าอันนี้ก็เพื่อเปิดพื้นท่ีทางการคลังในกรณีท่ีจ าเป็นนั้น
รัฐบาลก็จะมีขีดความสามารถในการท่ีจะกู้ เงินเพิ่มได้ในกรณีท่ีจ าเป็น เพราะฉะนั้น 
ก็ขออนุญาตเรียนว่าในตัวเลขของหนี้สาธารณะในปัจจุบันข้อมูลล่าสุด ณ เดือนมีนาคมนั้น  
ก็อยู่ท่ี ๖๐.๕๘ ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) แต่ถ้าหากเรามองก็ขออนุญาต
เรียนนิดหนึ่งว่าถ้าหากเราเอาเร่ืองเงินกู้โควิด (COVID) ออกไปในตรงนี้ สัดส่วนหนี้สาธารณะ
ของเราก็ยังอยู่ท่ีประมาณ ๕๒ หรือ ๕๕ เปอร์เซ็นต์ ประมาณช่วงนี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม ก็อย่างท่ีเรียนว่า --------------------------------------------------- 
 

- ๒๑๓/๑ 
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แนวนโยบายในการด าเนินนโยบายการคลังในอนาคตนั้นเราต้องมองในเรื่องของความยั่งยืน
ทางการคลังนั้นเป็นหลักนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนว่าในอีกส่วนหนึ่งนั้นก็มีประเด็น 
ในเรื่องของว่ารายจ่ายในช่วง ๗-๘ ปีท่ีผ่านมานั้นค่อนข้างท่ีจะเพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของรายจ่ายทางด้านรายจ่ายประจ ากับรายจ่ายลงทุน แต่ก็มีส่วนหนึ่งท่ีอยากจะขอ 
กราบเรียนว่าเรามีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วง ๗-๘ ปีท่ีผ่านมานั้นค่อนข้างเยอะ 
ซึ่งถ้าหากรวมโครงการใหญ่ ๆ นั้นก็จะมีประมาณ ๑๗๙ โครงการ ซึ่งก็คิดเป็นมูลค่า  
๒.๖ ล้านล้านบาท แต่ใน ๒.๖ ล้านล้านบาทนั้นไม่ได้ไฟแนนซ์ (Finance) โดยงบประมาณ
ประจ าปีแต่เป็นงบของรัฐวิสาหกิจด้วย แล้วก็ในเรื่องของงบลงทุนของภาคเอกชนท่ีเราท า 
พีพีพี (PPP) เพราะฉะนั้นในงบประมาณก็เป็นการสนับสนุนในส่วนหนึ่ง แต่ว่าเป็นการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับ เมื่อสักครู่ท่ีผมพูดในเรื่อง
ของการปรับในเรื่องเกณฑ์ ๒ เกณฑ์ ในเรื่องของงบกลางกับเรื่องของงบช าระหนี้เงินต้นนั้น
ประกาศแรกนั้นก็มีการปรับเมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 
ก็ปรับกลับมาสู่เกณฑ์เดิมเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังตามนโยบายของคณะกรรมการไว้  
ก็ขออนุญาตกราบเรียนในเบื้องต้นประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านรัฐมนตรี 
ผมขออนุญาตนะครับ ก่อนท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์จะขอชี้แจง ขออนุญาตให้  
ท่านอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ก่อนนะครับ เชิญเลยครับ 
  นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (ยะลา)  :  เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพ ผม อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ 
ต้องขอบคุณพรรคพลังประชารัฐท่ีให้เวลาผมได้มีโอกาสขึ้นมาอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นวันท่ี ๒ โดยรวมแล้วผมเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีเสนอต่อสภานี้นะครับ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติท่ีต้องท าหน้าท่ี
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร ต้องขออภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกต ฝากข้อห่วง
กังวลเพื่อให้ผู้ท่ีจะเข้าไปท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณได้สอบถามและรับฟังค าชี้แจงจากผู้แทนของหน่วยรับงบประมาณในโอกาส  
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ต่อไปด้วยนะครับ เพราะเราถือว่างบประมาณเป็นของประชาชน ทุกคนจะต้องได้รับรู้ 
และการใช้ต้องให้สมประโยชน์ ปัจจุบันนี้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19)  
เริ่มคลี่คลายนานาชาติเริ่มเปิดประเทศรวมถึงประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับ การจัดสรร
งบประมาณส าหรับปี ๒๕๖๖ นี้จึงมี ท้ังในส่วนท่ีส าหรับการฟื้นฟูความเสียหายจาก
สถานการณ์โควิด (COVID) รอบ ๒ ปีท่ีผ่านมา รวมถึงการจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนประเทศ 
สู่การพัฒนาในทุกมิติของสังคม ท่านประธานครับ เมื่อเราดูเอกสารงบประมาณในส่วนของ
แผนงานบูรณาการ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านความมั่นคง แผนงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องขออนุญาตน าเรียนว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ต้องเป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยงาน ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหน้าท่ีของกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในแต่ฝ่ายเดียวในการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ  
ขอยกตัวอย่างหน่วยงานท่ีต้องร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และขอฝากต่อคณะกรรมาธิการเพื่อให้ได้ช่วยสอบถาม ----------------------------------------- 
 

- ๒๑๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๑๔/๑ 
 
และรับฟังค าชี้แจงจากหน่วยงานงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณในโอกาสต่อไปด้วยนั้น 
การจัดการปัญหาในพื้นท่ีขัดแย้ง สิ่งแรกท่ีเราต้องท าให้ได้คือการสร้างความไว้วางใจต่อกัน 
และการดูแลจิตใจเยียวยาต่อผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรง เพื่อให้เกิดการให้อภัย
ต่อกัน การบงัคับใช้กฎหมายอย่างสุจริตใจ ท่านประธานครับ ขอฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่านรัฐมนตรีตรีนุช เทียนทอง เจ้ากระทรวงท่ีท่านได้ให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณ
เกี่ยวกับการเยียวยาให้แก่บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง 
ปีท่ีแล้วกระทรวงศึกษาธิการเริ่มจ่ายเงินเยียวยาในส่วนนี้ให้เป็นปีแรกท่ีบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่เหตุการณ์ความรุนแรงปี ๒๕๔๗ เงินเยียวยาส่วนนี้ไม่เคย
ได้รับจากส่วนราชการเลย แต่ปีท่ีแล้วกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มทยอยจ่ายให้ จึงฝากทาง
ท่านคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะท าหน้าท่ีแทน ส.ส. ในสภาแห่งนี้เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงิน
ในส่วนนี้ให้ท่ัวถึงแก่คนหรือครอบครัวของบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 
  อีกประการหนึ่งในส่วนของคณะกรรมาธิการท่ีจะฝากถึง  แล้วก็ประเด็น 
ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือท่ีเขาเรียกย่อว่า ศอ.บต. การจัดการ
โครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาเพื่อร่วมสืบสานรักษาสังคม 
พหุวัฒนธรรมท่ีดี โครงการนี้มีการพูดถึงกันมากในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเป็น
การอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนทางศาสนาของทุกศาสนา เช่น 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิดหรือท่ีเขาเรียก  
ตาดีกา ประเด็นการอุดหนุนอาหารกลางวันนี้ ส.ส. จังหวัดชายแดนภาคใต้จากทุกพรรคการเมือง 
ไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน ได้เคยมีลุกขึ้นอภิปรายบอกกล่าวความต้องการ 
บอกกล่าวถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องอุดหนุน และต้องขอขอบคุณรัฐบาลท่ีฟังเสียงของพวกเรา
และจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นให้ และขอให้คณะกรรมาธิการช่วยติดตามตรวจสอบ
และสอบถามความต่อเนื่องของโครงการนี้เพื่อลูกหลานของพวกเรา  ท่านประธานครับ  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากเรื่องของการศึกษาแล้ว เรื่องของความมั่นคงแล้ว  
เรื่องของด้านเศรษฐกิจก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ถ้าหากเราดูในงบประมาณปี ๒๕๖๖ ก็เป็นสิ่งท่ี
อยากจะฝากต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญด้วย จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการจ้างงานในพื้นท่ี จึงขอให้ดูนโยบายการให้ 
 



๔๓๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๑๔/๒ 
 
สินเชื่อซอฟต์โลน (Soft Loan) ให้เป็นระยะยาว เพราะปัจจุบันนี้การให้สินเชื่อดังกล่าวนี้ 
ต้องให้ปีต่อปี ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือผู้ลงทุน ผู้ประกอบการไม่มีความเชื่อมั่นว่าแล้วปีต่อไปรัฐจะ
ช่วยอุดหนุนเขาเรื่องของเงินลงทุนเหล่านี้หรือไม่อย่างไร หากเราสามารถจะขยายระยะเวลา
เป็น ๓ ปี ๕ ปีได้ ผู้ประกอบการผู้ลงทุนก็จะเชื่อมั่นว่าภาครัฐเดินคู่ไปกับเขาตลอดเส้นทาง 
การลงทุนของเขา เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีอยากจะฝากกับทางคณะกรรมาธิการวิสามัญช่วยติดตาม
ตรวจสอบ ติดตามสอบถามหน่วยรับงบประมาณท่ีจะน าไปใช้ว่าได้มีแนวทางการจัดการ
ปัญหานี้อย่างไร 
 

- ๒๑๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๑๕/๑ 
 
 ประเด็นต่อมาเรื่องของด้านการเกษตร ต้องขอฝากถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ท่ีจะท าหน้าท่ีแทนพวกเราว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ   
ปัจจุบันท่านทราบไหมครับว่า ๗๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ท่ีประสบปัญหายางเสียหายจากเชื้อรา  
แต่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาการจัดการของ กยท. การยางแห่งประเทศไทยยังไม่ได้ มี 
การด าเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์  
เพื่อจัดการรักษาต้นยางท่ียืนตายเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีเกษตรกรเรียกร้องมา และในงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๖ ท่ีจะใช้ในอนาคต กยท. มีส่วนจัดสรรตรงนี้ส าหรับแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร 
จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไร ฝากคณะกรรมาธิการท่ีจะไปท าหน้าท่ีแทนพวกเรา
ด้วยนะครับ 
 ประเด็นต่อมาเรื่องของด้านความมั่นคง ก็ต้องขอฝากคณะกรรมาธิการ 
อีกเช่นเดียวกันว่าการใช้จ่ายงบประมาณด้านความมั่นคงต้องให้มีประสิทธิภาพและให้เกิด
ประสิทธิผลลดเงื่อนไขเหตุความรุนแรงในพื้นท่ี หนุนเสริมกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพ 
ซึ่งปัจจุบันทางราชการได้เทน้ าหนักให้มากขึ้นเป็นล าดับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวย
ความยุติธรรมเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจท่ีประชาชนมีแก่ภาครัฐ เงินงบประมาณท่ีจะใช้ 
ต้องตอบโจทย์ท่ีรัฐได้วางเป้าใหญ่ไว้ว่าจะคืนพื้นท่ีโดยยกเลิกการบังคับใช้พระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี ๒๕๗๐ 
เหล่านี้ต้องไปดูในรายละเอียดของงบประมาณว่าจัดสรรไว้ตอบโจทย์ใหญ่นี้หรือไม่อย่างไร  
  ส าหรับกระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงสุดท้ายท่ีผมจะอภิปราย ฝากถึง
คณะกรรมาธิการว่ากระทรวงยุติธรรมในอดีตเป็นกระทรวงท่ีแทบจะไม่เคยได้รับการพูดคุย 
สอบถาม กล่าวขานถึง แต่กระทรวงยุติธรรมในวันนี้นะครับ ซึ่งมีท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน  
เป็นเจ้ากระทรวง ต้องยอมรับว่าเป็นท่ีพูดถึงกล่าวขานมาโดยตลอดในโครงการดี ๆ ท่ีออกมาสู่
พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นของกรมราชทัณฑ์ท่ีพยายามท าให้ลดความแออัดในเรือนจ า 
โครงการไกล่เกลี่ยหนี้ การให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผ่านช่องทางของกองทุน
ยุติธรรม กองทุนประกันตัว เหล่านี้ฝากคณะกรรมาธิการวิสามัญไปดูงบประมาณท่ีจัดสรรให้
กระทรวงยุติธรรมว่าเพียงพอส าหรับประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง
หรือไม่อย่างไร  



๔๓๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๑๕/๒ 
 
 ท้ายสุดนี้ผมหวังว่างบประมาณท่ีสภาได้ร่วมกันพิจารณาและได้รับการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากสภา รัฐบาลจะได้น าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน
ต่อไป ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
ท่านรองนายกรัฐมนตรี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ขอเชิญนะครับ แล้วขอเรียนว่าหลังจากนั้น 
ก็จะมีสมาชิกของฝ่ายค้าน ๕ ท่าน แล้วของรัฐบาล ๓ ท่าน ผมให้ท่านเตรียมตัวไว้เลยนะครับ 
นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล คุณเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม คุณนิพันธ์ ศิริธร ๓ ท่านจะได้เตรียมไว้ 
เชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ 
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ขออนุญาตชี้แจงต่อค าอภิปรายของเพื่อนสมาชิก ๔-๕ ประเด็น ประเด็นแรก  
คือเรื่องเงินเฟ้อ ประเด็นท่ี ๒ คือเรื่องของราคาปุ๋ย ประเด็นท่ี ๓ คือเรื่องของการส่งออก 
ประเด็นท่ี ๔ คือเรื่องของการขาดแคลนอาหารของโลกท่ีเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปราย 
ประเด็นท่ี ๕ คือข้าว แล้วถ้ามีเวลาผมก็จะพูดเร่ืองซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) นิดหนึ่ง 

 
- ๒๑๖/๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๓๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๑๖/๑ 
 
 ประเด็นแรกเรื่องเงินเฟ้อ ความจริงเงินเฟ้อถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือ 
เรื่องราคาสินค้ามันสูงขึ้น ซึ่งประเด็นท่ีเกิดขึ้นสาเหตุก็เป็นท่ีทราบกันในขณะนี้ นั่นก็คือ 
เกิดจากภาวะราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นมาก แล้วก็เป็นภาวะท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ
ประเทศไทยของเราแต่เพียงเท่านั้น ถ้าไปดูราคาน้ ามันเดือนพฤษภาคมปีนี้เปรียบเทียบกับ 
ปีท่ีแล้วในช่วงเวลาเดียวกันจะเห็นว่าราคาน้ ามันดูไบเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๕๙ เปอร์เซ็นต์ คือพูด
ตัวเลขกลม ๆ คือ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ท้ังหมดนี้จึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและการขนส่ง
สินค้าท่ีท าให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นท่ัวโลก และขณะเดียวกันก็ท าให้ตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นด้วย 
แต่อย่างไรก็ตามส าหรับประเทศไทย ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับ ก็ถือว่า
ตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ท่ีเป็นเช่นนั้นไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ประเมินตัวเอง แต่หน่วยงาน  
ท่ีท าการประเมินก็คือไอเอ็มเอฟ (IMF) ซึ่งปรากฏในรายงานเดือนเมษายนปีนี้เมื่อเดือนท่ีแล้ว 
เดือนท่ีผ่านมาในรายงานเวิลด์ อีโคโนมิก เอาต์ลุก (World Economic Outlook) ของ
ไอเอ็มเอฟ (IMF) ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีเงินเฟ้อต่ าท่ีสุดในโลก ท่ีเป็นเช่นนี้
ก็เพราะว่าไอเอ็มเอฟ (IMF) ก าหนดกลุ่มประเทศไว้ ๕ กลุ่มท่ัวโลก นั่นก็คือกลุ่มท่ีเงินเฟ้อ 
สูงเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ กลุ่มท่ี ๒  ๒๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์ กลุ่มท่ี ๓  ๑๐-๒๐ เปอร์เซ็นต์ กลุ่มท่ี ๔  
๕-๑๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็กลุ่มท่ี ๕ สุดท้ายท่ีเงินเฟ้อต่ าคือต่ ากว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทย 
ก็อยู่ในกลุ่มนี้ กลุ่มท่ีเงินเฟ้อสูง ๆ เช่น เวเนซุเอลา ๕๐๐ เปอร์เซ็นต์ แปลว่าของแพงขึ้น 
๕๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตุรกี ๖๐.๕ เปอร์เซ็นต์ อาร์เจนตินา ๕๑.๗ เปอร์เซ็นต์ อิหร่าน ๓๒.๓  
เปอร์เซ็นต์ รัสเซีย ๒๑.๓ เปอร์เซ็นต์ ศรีลังกา ๑๗.๖ เปอร์เซ็นต์ เมียนมาร์ ๑๔.๑ เปอร์เซ็นต์ 
ปากีสถาน ๑๑.๒ เปอร์เซ็นต์ ฮังการี ๑๐.๓ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็สหรัฐอเมริกา ๗.๗ เปอร์เซ็นต์ 
อียิปต์ ๗.๕ เปอร์เซ็นต์ อังกฤษ ๗.๔ เปอร์เซ็นต์ ลาว ๖.๒ เปอร์เซ็นต์ อินเดีย ๖.๑ เปอร์เซ็นต์ 
เหล่านี้เป็นต้น แต่ส าหรับประเทศไทยไอเอ็มเอฟ ( IMF) คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อปีนี้ของไทย 
จะอยู่อัตราเฉลี่ยประมาณ ๓.๕ เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็คือสิ่งท่ีองค์กรการเงินระดับโลก 
เขาประเมิน เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าส าหรับประเทศไทยอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในเกณฑ์ดี  
แล้วก็ได้มีการจัดเรียงล าดับตั้งแต่เงินเฟ้อสูงท่ีสุดของประเทศ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ มีท้ังหมด 
๑๙๒ ประเทศท่ัวโลก ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ล าดับท่ี ๑๖๓ แปลว่ามี ๑๖๒ ประเทศ 
ท่ีเงินเฟ้อสูงกว่าเราในโลกเมื่อเทียบ ๑๙๒ ประเทศ อันนี้ก็คือภาพท่ีขออนุญาตกราบเรียน 



๔๔๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๑๖/๒ 
 
กับท่านประธาน อย่างไรก็ตามถ้ามาดูตัวเลขข้อเท็จจริงส าหรับในประเทศไทยท่ีมีการติดตาม 
ตัวเลข พบว่ามกราคม ๒๕๖๕ เราเฟ้อ ๓.๒๓ เปอร์เซ็นต์ กุมภาพันธ์เฟ้อ ๕.๒๘ เปอร์เซ็นต์ 
มามีนาคม ๕.๗๓ เปอร์เซ็นต์ เมษายน ๔.๖๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็เฉลี่ย ๔ เดือน ๔.๗๑ เปอร์เซ็นต์ 
ก็ไม่เกิน ๕ เปอร์เซ็นต์ โดยภาพรวมในตัวเลขเฉลี่ยก็เป็นไปตามท่ีไอเอ็มเอฟ ( IMF)  
ได้คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามท้ังหมดนี้มันก็มาสะท้อนปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริง นั่นก็คือว่า 
เมื่อเรามาดูรายการสินค้าต่าง ๆ แล้วพบว่าสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคไม่ได้ขึ้นราคา
ไปทั้งหมด มันก็มีทั้ง ๓ กลุ่มครับ นั่นคือกลุ่มท่ีราคาสูงขึ้น ๒ กลุ่มราคาทรงตัว แล้วก็ ๓ กลุ่ม
ท่ีราคาลดลง อันนี้ขออนุญาตท่ีจะกราบเรียนต่อท่านประธานครับ กลุ่มท่ีราคาคงเดิม 
ท่ีเราสามารถตรึงไว้ได้ก็คือสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค ๑๘ หมวด น้ าอัดลมท่ีมีข่าว
ว่าจะขึ้นราคายังไม่มีการอนุญาตให้ขึ้นราคานะครับ ยังขายราคาเดิมครับ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป
ท่ีมีข่าวบอกว่าจะขึ้น ๑๐ สตางค์ ๒๐ สตางค์ ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคา แต่เขามีการปรับ
ระบบการจัดการภายในของเขาเรื่องราคาแต่ละทอดจากโรงงานไปถึงผู้ขายส่ง ---------------- 
 

- ๒๑๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๒๑๗/๑ 
 
จนถึงเอาต์เลต (Outlet) ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ แต่ราคาขายปลีกยังซองละ ๖ บาทคงเดิม 
นอกจากนั้นค่าขนส่งแพล็ตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ท่ีเราส่ังซื้อในระบบดิลิเวอรี (Delivery) 
อันนั้นค่าขนส่งก็ยังไม่มีการปรับขึ้นนะครับ แต่ว่าก็มีหลายตัวท่ีราคาปรับลดลง เช่น เอทีเค 
(ATK) ลด ๓๐ เปอร์เซ็นต์ คือราคาปรับลดลง ข้าวสารถุงลดลง ๗ เปอร์เซ็นต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ถ้าเราไปตามห้างสรรพสินค้าขณะนี้จะเห็นว่ามีการจัดโพรโมชัน (Promotion) ลดราคา 
เยอะเลยครับ ตั้งแต่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์  จนถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ก็มี อันนี้คือข้อเท็จจริง 
นอกจากนั้นชุดนักเรียน เครื่องแต่งกายนักเรียน รองเท้า กระเป๋า ก็ปรับลดราคาลงมา 
หลายรายการทีเดียวในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน และแม้แต่โครงการนี้ 
ท่ีจัดรถโมไบล์ (Mobile) ออกไปจ าหน่ายสินค้าราคาถูกกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลกับบางจังหวัดท่ีเหมาะสม ราคาสินค้าก็ขายในราคาถูกราคาพิเศษ รวมท้ัง
ปัจจุบันยังมีการจัดพาณิชย์ลดราคาสี่มุมเมืองในกรุงเทพมหานครอยู่จนวันนี้ เวชภัณฑ์ยา
ตัวเลขเฉลี่ยท้ังหมดจากการตรวจสอบจริงทางสถิติราคาก็เฉลี่ยลดลง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่า 
ก็มีหลายตัวท่ีราคาปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นข้อเท็จจริงครับ นั่นก็คือน้ ามันปาล์มขวด 
อันนี้ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้น ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าต้นทุนการผลิตน้ ามันปาล์มขวด  
สูงขึ้นจริง สูงขึ้นเพราะว่ากระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มขวดบริโภคนั้นมีกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
อยู่ ๓ ส่วน ๑. เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ๒. ผู้ประกอบการ เช่นโรงสกัด แล้วก็โรงกลั่น 
น้ ามันปาล์มขวด หรือผู้ผลิตน้ ามันปาล์มขวดบริโภค แล้วกลุ่มท่ี ๓ ท้ังกลุ่มผู้บริโภค  
ท้ัง ๓ กลุ่มนี้ต้องยอมรับความจริงว่าผลประโยชน์ขัดกัน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มก็อยากให้
ปาล์มราคาดีท่ีสุดสูงท่ีสุด ผู้ประกอบการผลิตน้ ามันปาล์มขวดบริโภคก็อยากให้ต้นทุน 
น้ ามันปาล์มถูกท่ีสุด ไม่เช่นนั้นก็ต้องไปขึ้นราคา ถ้าไม่ให้ขึ้นราคาก็ไม่คุ้มท่ีจะผลิต สุดท้ายจะมี
ปัญหาใหม่ตามมา นอกจากปัญหาราคาก็มีปัญหาเรื่องปริมาณจะท าให้น้ ามันปาล์มขวด 
ขาดแคลน เพราะผลิตแล้วขาดทุนหรือไม่มีผลก าไร และเราก็ต้องมาแก้ปัญหาข้อ ๒ แทนท่ี
จะมีข้อ ๑ ข้อเดียว แล้วก็กลุ่มท่ี ๓ ผู้บริโภค ผู้บริโภคสิ่งท่ีอยากได้ก็คือท าอย่างไรจะซื้อ 
น้ ามันปาล์มขวดบริโภคต่ าสุด แต่ถ้าต่ าสุดราคาผลปาล์มก็ต้องต่ าลงไปด้วย กระทรวงพาณิชย์ 
ท าอย่างไร สิ่งท่ีผมท าก็คือใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวินวิน โมเดล (Win Win Model) อย่างท่ีผม
เคยประกาศไป วินวิน โมเดล (Win Win Model) ก็แปลว่าโมเดล (Model) การแก้ปัญหา 
ท่ีทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ท าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเสียผลประโยชน์เกินสมควร  



๔๔๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๒๑๗/๒ 
 
แต่ให้ท้ัง ๓ ฝ่ายอยู่ด้วยกันได้ครับ ๑. ท าอย่างไรผลปาล์มก็ยังราคาดีอยู่ วันนี้กิโลกรัมละ  
๑๑-๑๒ บาทแล้วนะครับ จาก ๓-๔ ปีท่ีแล้วกิโลกรัมละ ๒ บาทกว่า ผู้ประกอบการก็พอมี 
ผลก าไรจะได้ไม่เลิกผลิต ถ้าเลิกผลิตเดี๋ยวของขาดผู้บริโภคจะท าอย่างไร จะบริโภคในราคา 
ท่ีสมเหตุสมผล ไม่กลายเป็นการซื้อของท่ีค้าก าไรเกินควร เราจึงก าหนดโครงสร้างราคาขึ้นมาว่า
ถ้าปาล์มกิโลกรัมละเท่านี้ น้ ามันปาล์มขวดต้องกิโลกรัมละไม่เกินเท่านี้ แต่ปัจจุบันนี้เราก็ขอ
ความร่วมมือก ากับกัน ราคาโครงสร้างวันนี้ถ้าผลปาล์มกิโลกรัมละ ๑๒ บาท ขวดหนึ่งต้องไป 
๗๐ กว่าบาท แต่เราก็ขอความร่วมมือว่ากดลงมา ๕ บาท ๗ บาท ๑๐ บาทได้หรือไม่ สุดท้าย
เราก็ท าส าเร็จขอความร่วมมือว่าถ้าผู้ผลิตพอมีก าไรหรือเสมอทุนขอให้ช่วยแก้ปัญหาในช่วง
ระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ไปก่อนครับ ราคาน้ ามันปาล์มขวดวันนี้จึงปรับลงมา แทนท่ีจะ  
๗๐ กว่าบาท ก็เหลือ ๖๐ กว่าบาทโดยประมาณ อันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาของกระทรวง
พาณิชย์ท่ีใช้วินวิน โมเดล (Win Win Model) นอกจากนั้นก็ยังใช้นโยบายเชิงรุกแล้วก็เชิงลึก
เข้าไปแก้ปัญหาสินค้าแต่ละตัว เชิงรุกคือเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมือ และเชิงลึกก็คือจะต้อง
ดูรายตัวรายกรณ ีไม่ใช่ถ้าจะให้ปรับราคาอนุญาตหมดไม่ว่าต้นทุนเป็นเท่าไร ------------------- 
 

- ๒๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๑๘/๑ 
 
ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภค เพราะฉะนั้นการจะพิจารณาว่าสินค้าตัวไหน  
ให้ขึ้น ไม่ให้ขึ้น ต้องดูตัวเลขต้นทุนของแต่ละโรงงาน แต่ละกรณี จึงจะพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปให้ปรับขึ้นได้ อันนี้ก็คือสิ่งท่ีขออนุญาตท่ีจะกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อให้ได้เห็น
ภาพกรรมวิธีในการแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ จนสุดท้ายในท่ีสุดจึงน ามาซึ่งการก าหนด
หรือก ากับราคาสินค้าให้อยู่ในภาวะท่ีสมดุลกับทุกฝ่าย และแม้ว่ามันจะต้องปรับขึ้นไปบ้าง 
ในบางตัวแต่ก็ปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิตและการขนส่งท่ีแพงขึ้นจริงเพราะราคาน้ ามันแพงขึ้น 
แล้วก็แพงขึ้นท้ังโลกนะครับ แต่เราจึงก ากับตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ าได้ ด้วยเหตุผล 
ท่ีกราบเรียนกับท่านประธาน อันนี้ก็คือสิ่งท่ีขออนุญาตกราบเรียนในภาพรวมเรื่องตัวเลข 
เงินเฟ้อและราคาสินค้า  
  เรื่องท่ี ๒ คือเรื่องปุ๋ย เป็นเรื่องท่ีต้องยอมรับความจริงอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เช่นเดียวกันว่าปุ๋ยแพงขึ้นจริง สิ่งนี้เป็นเรื่องท่ีกระทบเกษตรกรท่ัวประเทศซึ่งผมเห็ นใจ 
เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เข้าใจ แต่ถ้าจะถามว่าช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมารัฐบาลเอาใจใส่เรื่องนี้หรือไม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ท าอะไรไปบ้าง เราท าหลายเรื่องนะครับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ก าชับในท่ีประชุมตลอดว่าเรื่องนี้ขอให้จับมือกันช่วยแก้ปัญหา แต่ว่า 
มันก็เกี่ยวหลายกระทรวง แต่ท้ังหมดเราก็สามารถท าได้ส าเร็จในระดับหนึ่งแม้จะไม่ท้ังหมด  
ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าปุ๋ยเราต้องแก้ปัญหา ๒ ข้อ ไม่ใช่ข้อเดียวนะครับ ๒ ข้อท่ีว่าก็คือ  
๑. ต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาไม่ให้กลายเป็นการค้าก าไรเกินควร กับ ๒. แก้เรื่องปริมาณไม่ให้
ปุ๋ยขาดแคลน เพราะถ้าท้ัง ๒ ข้อมาประดังกันซ้ ากันในเวลาเดียวกัน ผมว่าดูไม่จืดแล้วครับ  
แต่วันนี้สิ่งหนึ่งท่ีเราสามารถท าได้ก็คือยังก ากับปริมาณให้เพียงพอต่อการใช้ของเกษตรกร  
ในประเทศอยู่ และโดยเหตุท่ีปุ๋ยเราต้องน าเข้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นท้ังหมด 
จะขึ้นอยู่กับตลาดโลกเพราะปุ๋ยผลิตจากน้ ามัน เพราะฉะนั้นเมื่อน้ ามันราคาขึ้นสูงไปท้ังโลก
ปุย๋ก็ราคาแพงขึ้นท้ังโลกเช่นเดียวกัน เมื่อเราน าเข้าค่าขนส่งปุ๋ยจากประเทศผู้ผลิตถึงประเทศเรา
ก็แพงขึ้นไปเช่นเดียวกันเป็นภาวะท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก และถ้าเราไปเปรียบเทียบราคาปุ๋ยกับ
หลายประเทศในโลกเราจะพบว่าราคาปุ๋ยบ้านเราก็ยังอยู่ในราคาท่ีต่ ากว่าหลายประเทศ  
ในโลก ผมยกตัวอย่างเช่นวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เมื่อเดือนท่ีแล้ว ไม่กี่วันมานี้ครับ 
ธนาคารโลกคือเวิลด์แบงก์ (World Bank) ได้มีการท าตารางเปรียบเทียบราคาปุ๋ยของโลก  
 



๔๔๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๑๘/๒ 
 
แล้วก็มีประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วย ปรากฏว่าเปรียบเทียบก่อนเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครน  
ก่อนท่ีน้ ามันจะพุ่งกระฉูดอย่างปัจจุบัน ณ สถานการณ์เดือนพฤษภาคมพบว่าราคาปุ๋ย 
ของโลกนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ราคาปุ๋ยของไทยเพิ่มขึ้น ๕.๙ เปอร์เซ็นต์ ต่ ากว่า 
อัตราเฉลี่ยเพิ่มของโลก แล้วก็ตัวเลขท่ี ๒ ขออนุญาตกราบเรียนก็คือว่าเมื่อเอาตัวเลข 
เดือนเมษายน ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ราคาปุ๋ยโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  
๘๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ๒๕.๗ เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็คือข้อเท็จจริงประการหนึ่ง 
ท่ีขออนุญาตน ากราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพ แล้วก็ให้เกษตรกรได้รับทราบ  
ไปพร้อมกันในเวลาเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วรัฐบาลจะไม่ท า
อะไร ในช่วงท่ีผ่านมาสิ่งท่ีเราท าก็คือ ๑. กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และผู้น าเข้าปุ๋ยจับมือกันจัดปุ๋ยราคาถูก ๔.๕ ล้านกระสอบ ตอนนี้ขายจบไปแล้วโครงการนี้ 
ถูกกว่าราคาตลาด ๒๐-๕๐ บาทต่อกระสอบ อันท่ี ๒ ท่ีน่าเป็นห่วงก็คือว่าเราพยายามก ากับ
ราคาปุ๋ยไว้ไม่ให้ปรับขึ้น -------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๒๑๙/๑ 
 
แล้วก็เป็นท่ีมาท่ีท าให้ขณะท่ีต้นทุนโลกมันสูงขึ้นผู้น าเข้าก็ท าท่าว่าจะหยุดน าเข้า ผมก็ไปดู
ตัวเลขน่าตกใจครับ เพราะเราพยายามกดราคามันลงมาไม่เป็นไปตามต้นทุน เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ ปรากฏว่าการน าเข้าปุ๋ยติดลบ ๔๘ เปอร์เซ็นต์ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ พูดง่าย ๆ จากเคย
น าเข้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หายไป ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เดือนกุมภาพันธ์ติดลบอีกครับ น าเข้าเหลือ 
๕๑ เปอร์เซ็นต์ ถ้าปล่อยให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไป นอกจากต้องแก้ปัญหาเรื่องราคา 
ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยขาดอีกแล้วมันจะซ้ าซ้อน ฤดูกาลผลิตใหม่ของเกษตรกรก็ก าลัง 
จะออกมา แล้วจะท าอย่างไรครับ เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสร้างสมดุลท้ังเรื่องราคาแล้วก็
ปริมาณให้ปุ๋ยยังสามารถน าเข้ามาได้ แต่ถ้าจะน าเข้ามาได้เราก็ต้องผ่อนปรนเรื่องราคา  
ให้ผู้น าเข้าสามารถยืนท าธุรกิจได้ เพราะถ้าเข้ามาและขาดทุนก าหนดเพดานห้ามปรับ  
ห้ามอะไรท้ังสิ้นเขาก็หยุดน าเข้า และตัวเลขมันก็ฟ้องแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นท่ีมา 
ท่ีต้องปรับกระบวนการใหม่ว่าให้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ขายราคาไหน ให้ดูจากต้นทุน  
โดยมี ๔ ตัวประกอบการพิจารณา ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ท าโครงสร้างปุ๋ยราคาใหม่จบแล้ว 
เราท ามาครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๔ ก็ ๑๑ ปีมาแล้ว แต่นี่มาท าใหม่ปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง โดย ๑. เอาต้นทุนน าเข้าเป็นตัวตั้งดูจากใบอินวอยซ์ (Invoice) จริง ๆ ท่ีน าเข้า 
ถ้าหากว่าท าใบอินวอยซ์ (Invoice) ปลอมก็เหมือนกับให้ข้อมูลเท็จกับทางราชการมีโทษ
จ าคุกโทษอาญาครับ ๒. ดูว่าต้นทุนการผสม การแบ่งบรรจุ การท าแพ็กเกจจิง (Packaging) 
หีบห่อท้ังหลายคือเท่าไร แล้วก็ ๓. ระบบบริหารจัดการแรงงาน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าการตลาด
เท่าไร แล้วก็สุดท้ายบวกก าไร แต่ก าไรท่ีให้บวกตามโครงสร้างใหม่น้อยกว่าโครงสร้างเดิม 
โครงสร้างปี ๒๕๕๔ ให้ก าไร ๒.๗๒ เปอร์ เซ็นต์  แต่ โครงสร้างใหม่ให้ก าไรไม่ เกิน  
๑.๖๑ เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือโครงสร้างท่ีได้ด าเนินการใหม่ และจะใช้โครงสร้างนี้ในการก าหนด 
ก ากับราคาปุ๋ยในประเทศต่อไป ตอนนี้เร่ิมน ามาใช้แล้ว แล้วก็มีผลให้การน าเข้าปุ๋ยในประเทศ
เพิ่มขึ้นแล้วครับ เดือนมีนาคมเพิ่มไป ๕๙ เปอร์เซ็นต์ เดือนเมษายนเพิ่ม ๒๙ เปอร์เซ็นต์  
นั่นแปลว่าท่ีเรากลัวปุ๋ยจะขาดก็ผ่อนลงแล้ว เหลือแต่เร่ืองราคาท่ีอย่าให้กลายเป็นการค้าก าไร
เกินควร และอย่าให้เป็นการขายเกินราคาท่ีอนุญาต ไม่เช่นนั้นต้องด าเนินคดี และผมสั่งการ
แล้วครับว่าจะต้องมีการด าเนินการติดตามเรื่องนี้โดยเคร่งครัด พบการค้าก าไรเกินควร  
ขายเกินราคาก ากับจะต้องด าเนินคดีโทษ ถ้าค้าก าไรเกินควรจ าคุกไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน  
 



๔๔๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๒๑๙/๒ 
 
๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ อันนี้ก็คือสิ่งท่ีขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน  
และส าหรับอนาคตเราก็ท าล้ าไปไกลกว่านั้นนะครับ จากการท่ีท่านนายกได้ไปเปิดประเทศ
ความสัมพันธ์ไทยกับซาอุดีอาระเบีย กระทรวงพาณิชย์ตามทันทีครับ ขณะนี้ผมสั่งการ 
ให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยทูตพาณิชย์ไทยท่ีเจดดาห์ 
ได้เจรจากับผู้ส่งออกปุ๋ยรายส าคัญของซาอุดีอาระเบียขอซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษ ปรากฏว่าขณะนี้ 
ผู้ส่งออกปุ๋ยบริษัทยักษ์ใหญ่ล าดับ ๑ คือบริษัท ซาบิค กับล าดับ ๒ ล าดับ ๓ คือบริษัท มาเด็น 
ยินดีท่ีจะเจรจากับฝ่ายไทย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมผู้น าเข้าท่ีจะไปหารือกับผู้ส่งออกปุ๋ย
ของซาอุดีอาระเบีย โดยจะเจรจาปุ๋ย ๓ ประเภท คือ ๑. ยูเรีย (Urea) ๒. แอมโมเนียม
ฟอสเฟต (Ammonium Phosphate) ๓. เอ็มเอพี (MAP) หรือท่ีเรียกว่าฟอสเฟต รวมแล้ว
ท้ังหมดในปริมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตัน โดยปริมาณเป้าหมายท่ีเตรียมไว้ แล้วก็จะจัดให้มี 
การพบปะกันระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยของซาอุดีอาระเบียกับผู้น าเข้าไทยสัปดาห์หน้า อาจจะต้อง
เป็นระบบออนไลน์ (Online) หรือระบบใดก็สุดแล้วแต่ที่กระทรวงพาณิชย์จัดให้ -------------- 
 

- ๒๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๔๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๒๐/๑ 
 
อันนี้ก็คือสิ่งท่ีกราบเรียนว่ารัฐบาลก็ใช้ความพยายามในการท่ีจะหาซื้อปุ๋ยป้องกันการขาดแคลน 
และราคาต่ าท่ีสุดเพื่อให้เกษตรกรรับภาระน้อยท่ีสุด นอกจากนั้นก็ยังมีแผนงานในการท่ีจะ
เจรจาซื้อปุ๋ยราคาพิเศษกับประเทศอื่น ๆ ไม่เว้นแม้แต่กับประเทศท่ีผมได้มีโอกาสเจรจา  
กับรัฐมนตรีของเขาในช่วงประชุมเอเปก (APEC) เมื่อไม่กี่วันมานี้ เช่นประเทศรัสเซีย 
หรือประเทศอื่นใดก็ตามถ้าเราคิดว่าได้ราคาดีที่สุดเราก็จะท าต่อไป อันนี้ก็คือสิ่งท่ีขออนุญาต
จะกราบเรียนต่อท่านประธานให้ได้เห็นภาพในเร่ืองปุ๋ยนะครับ 
  ประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องค าอภิปรายของเพื่อนสมาชิกบางท่านท่ีผมคิดว่า 
ถ้าผมไม่ชี้แจงคงไม่ได้ เพราะว่าการอภิปรายท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแบบตรงกันข้าม 
เช่นการอภิปรายว่ารัฐบาลนี้เข้ามาดูแลบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ ปรากฏว่าเครื่องยนต์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดับสนิททุกตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียว การส่งออก ซึ่งอันนี้ 
มันกลายเป็นขาวเป็นด านะครับ ท่องเท่ียวอาจจะจริง แต่ท่องเท่ียวโทษรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไม่ได้นะครับ โทษท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ มันเป็นท่ัวโลก 
เพราะการล็อกดาวน์ (Lock Down) ประเทศ การปิดประเทศ แต่เปิดประเทศเมื่อไรผมมั่นใจว่า
ท่องเท่ียวไทยก็ลุกเดินได้ทันทีเหมือนกับท่ีเราได้เริ่มต้นแล้วตอนนี้ แต่ส าหรับการส่งออก  
ถ้าบอกว่าเครื่องยนต์ส่งออกดับสนิทผมว่าผิดโดยสิ้นเชิง เพราะในช่วงสถานการณ์โควิด 
(COVID) สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลก สถานการณ์สงครามการค้าอเมริกา-จีน สถานการณ์
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศท่ีสามารถผลักดันการส่งออก 
ฝ่าวิกฤติท้ัง ๔-๕ วิกฤตินี้ไปได้อย่างงดงาม และกลายเป็นเครื่องยนต์เครื่องส าคัญท่ีคอย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจีดีพี (GDP) ของประเทศในช่วงปีสองปีท่ีผ่านมา ปีท่ีแล้วปี ๒๕๖๔ 
ตัวเลขส่งออกเป็นบวก ๑๗.๑ เปอร์เซ็นต์ น าเงินเข้าประเทศ ๘.๕ ล้านล้านบาทครับ แล้วปีนี้
แค่ ๔ เดือน มกราคมถึงเมษายนเราท าตัวเลขบวกไปอีกแล้ว ๑๓.๗ เปอร์เซ็นต์ น าเงินเข้า
ประเทศแล้ว ๓.๒ ล้านล้านบาท และตั้งเป้าปีนี้ว่าเราจะท าให้ได้มากกว่าปี ท่ีแล้วอย่างน้อย 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท คือจาก ๘.๕ ล้านล้านบาท เป็น ๙ ล้านล้านบาท ปรากฏว่า ๔ เดือน 
เราท าได้ ๓.๒ ล้านล้านบาท ถ้าคูณ ๓ เข้าไปจนสิ้นปีก็เกิน ๙ ล้านล้านบาทแล้ว เพราะฉะนั้น
การส่งออกยังเป็นตัวจักรขับเคลื่อนส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนจีดีพี (GDP) ของประเทศ 
ไม่ใช่ดับสนิทอย่างท่ีเพ่ือนสมาชิกได้เข้าใจ นี่คืออีกประเด็นท่ีขอชี้แจง 



๔๔๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๒๐/๒ 
 
  ถัดมาท่านพูดเรื่องโลกก าลังเผชิญวิกฤติอาหารขาดแคลน นี่คือโอกาสทอง
ของสินค้าเกษตรไทย ไม่เห็นรัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้เลย ไม่จริงครับ ผมต้องอธิบายว่า
รัฐบาลให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง กระทรวงพาณิชย์ก็เป็นกระทรวงหนึ่งท่ีติดตาม
เรื่องนี้ตลอด แต่เราคิดแค่เพียงจะส่งสินค้าไปขายอย่างเดียวไม่พอ รัฐบาลคิดกว้างกว่านั้น 
กระทรวงพาณิชย์ก็คิดไกลกว่านั้น คิดไกลกว่านั้นก็คือเราต้องมองท้ัง ๒ ด้าน ขณะท่ีเราเห็นว่า
มันเป็นโอกาสในการส่งออกอาหารไปท่ัวโลก เราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยว่าถ้าเราส่งออกเพลิน
เกิดสต็อก (Stock) อาหารของไทยไม่พอใช้เกิดวิกฤติขึ้นมา ทีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไร 
รัฐบาลจึงต้องดูท้ัง ๒ ด้าน ดูว่า ๑. สต็อก (Stock) อาหารในประเทศต้องเพียงพอก่อน  
๒. ถ้าเหลือส่งออก อันนี้จะท าให้เราได้ท้ัง ๒ ข้อ และในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาผมก็ใช้ 
หลักอันนี้ แม้แต่เรื่องปาล์ม ปาล์มตอนนี้เราส่งออกเยอะมากบวกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ 
แต่ขณะเดียวกันเราก็ค านึงว่าถ้าส่งออกเพลินเดี๋ยวน้ ามันปาล์มในประเทศขาด เดี๋ยวไม่พอกิน 
มันจะกลายเป็นปัญหาใหม่ซ้ าซ้อน -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๔๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๒๑/๑ 
 
เพราะฉะนั้นขณะนี้จึงได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีตัวแทนเกษตรกร ตัวแทน 
โรงสกัด ตัวแทนโรงกลั่นน้ ามันรีไฟน์ (Refined) คือท่ีผลิตน้ ามันปาล์มขวด แล้วก็ตัวแทน 
ผู้ส่งออกและส่วนราชการเป็นวอร์รูม (War Room) คอยมอนิเตอร์ (Monitor) ติดตามว่า 
ต่อจากนี้เราต้องมีสต็อก (Stock) น้ ามันปาล์มเพื่อการบริโภคส าหรับคนไทยกี่แสนตัน  
เวลาเท่าไร ถ้าเหลือส่งออก ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเท่าไร อนุกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา
ด าเนินการ ท้ังหมดนี้ก็เพื่อให้คนไทยมีน้ ามันปาล์มบริโภคได้ และขณะเดียวกันก็ส่งออกได้  
ถ้าเรามีพอเพื่อจะท าให้ราคาผลปาล์มมันก็ยังดีอยู่ต่อไป วินวิน โมเดล (Win Win Model)  
นี่คือสิ่งท่ีขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพนะครับ และด้วยการท่ีรัฐบาล
ให้ความส าคัญในยามท่ีโลกขาดอาหารเราก็ได้มีการด าเนินการมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะต้องมี
การก าหนดสินค้าอาหารเป้าหมายท่ีจะส่งไปขายในต่างประเทศท าเงินโดยเฉพาะสินค้า
เกษตร แล้วก็ก าหนดเป้าหมายไว้ชัด อันท่ี ๑. กลุ่มข้าว แป้งข้าวเจ้า แป้งมันส าปะหลัง  
เพื่อทดแทนข้าวสาลีท่ีปลูกมากในรัสเซียกับยูเครนแล้วส่งออกมีปัญหาเพราะเขารบกันอยู่ 
อันท่ี ๒ ก็คือน้ ามันปาล์มอย่างท่ีผมเรียน อันท่ี ๓ กลุ่มน้ าตาลทราย อันท่ี ๔ คือไก่แปรรูป 
ท้ังหมดนี้เราเดินหน้าบุกตลาด ๒๗ ประเทศส าคัญ แล้วก็โดยเฉพาะตลาดใหม่ ๆ ท่ีเรายัง 
ไม่มีส่วนแบ่งการตลาดมากนัก ไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง แอฟริกาเหนือ 
ตะวันออกกลาง เพราะฉะนั้นท้ังหมดนี้จึงท าให้มูลค่าการส่งออกเฉพาะอาหารเดือนมกราคม
ถึงเมษายน ๒๕๖๕ ท าเงินเข้าประเทศถึง ๒.๓ แสนล้านบาท ข้าวนี่ส่งออกบวก ๓๖ เปอร์เซ็นต์ 
แป้งข้าวเจ้าบวก ๖.๑ เปอร์เซ็นต์ น้ ามันปาล์มบวก ๒๙๖ เปอร์เซ็นต์ น้ าตาลบวก ๑๗๐ เปอร์เซ็นต์ 
ไก่แปรรูปลอ็ต (Lot) แรกไปซาอุดีอาระเบียเรียบร้อยแล้ว แล้วไก่แปรรูปก็บวก ๒๓ เปอร์เซ็นต์ 
เป็นต้น อันนี้ก็คือสิ่งท่ีขออนุญาตเรียน  
  และสุดท้ายท่ีจ าเป็นต้องกราบเรียนก็คือว่าผมได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ 
ท่ีเขามีหน่วยวิเคราะห์ตลาดโดยเฉพาะให้ไปดูว่าขณะนี้บางประเทศเขาห้ามส่งออกอาหาร 
โดยเฉพาะรวมท้ังวัตถุดิบ มันจะกระทบประเทศไทยตรงไหนบ้าง ก็พบว่าประเทศท่ีห้าม
ส่งออกอาหารส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีเราไม่ได้น าเข้าจากเขาอยู่แล้วในปัจจุบันหรือน าเข้า
น้อยมาก เพราะฉะนั้นยังไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยในปัจจุบัน แต่ผมก็สั่งการ  
ให้มีการเฝ้าระวัง และจากมาตรการท่ีเราเร่งรัดการส่ งออกอย่างท่ีกราบเรียนนี่ละครับ  



๔๕๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๒๑/๒ 
 
ส่วนหนึ่งก็มีผลท าให้ราคาพืชผลการเกษตร กราบเรียนกับท่านประธานเลยครับ เมื่อเช้า  
ผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกบางท่านบอกพืชเกษตรตกทุกตัว มันไม่ใช่ ตรงกันข้ามครับ ราคาพืชผล
การเกษตรยุคนี้ดีทุกตัว ข้าวนี่ก็ก าลังจะไปเกือบหมื่นแล้ว ข้าวเปลือกเจ้า มันส าปะหลัง 
ไป ๓ บาทกว่าแล้วจากบาทกว่า ๆ มาตั้งหลายปี ข้าวโพด ๖-๗ บาท เดี๋ยวนี้ ๑๒ บาท  
๑๓ บาท ๑๔ บาทแล้ว ยาง ๓ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท เมื่อก่อนเราได้ยินวลีนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว 
ไปกิโลกรัม ๖๐ กว่าบาทแล้ว ขี้ยาง ยางก้อนถ้วย เมื่อก่อนกิโลกรัม ๑๐ บาท เดี๋ยวนี้  
๒๕ บาท ๒๖ บาท ๒๗ บาท ผมไปอีสานเขาบอก ๓๐ บาทในบางจังหวัด ปาล์มเมื่อก่อน  
๒ บาทกว่า เดี๋ยวนี้ ๑๐ บาท ๑๑ บาท ๑๒ บาท ผลไม้ท่านไปดูสิครับ ราคาดีเกือบจะเรียกว่า
ทุกตัว ผลไม้ท่ีพวกเราห่วงกันว่าปีนี้จีนปิดด่านเดี๋ยวส่งออกไม่ได้ ผมเข้าไปแก้ปัญหานโยบาย
เชิงรุกมีมาตรการตั้งแต่ต้นมือ เชิงลึกลงไปดูลึกถึงขนาดระบบโลจิสติกส์ (Logistics) คือ 
การขนส่ง บก เรือ อากาศ ปีท่ีแล้วเรามีประสบการณ์ส่งออกทางบกติดท่ีด่านโหย่วอี้กวน 
ด่านผิงเสียง ด่านตงซิง ด่านผ่านไปทางลาว ปรากฏว่าปีนี้เราเลยปรับแผนลดการขนส่งทางบก 
ไปส่งออกทางเรือแทนแล้วก็ได้ผลดีมาก ปีนี้ผลไม้ส่งออกไทยไปจีนเกือบจะเรียกว่าปัญหา
น้อยมากครับ แล้วนี่จะหมดฤดูแล้วครับ แปลว่ามันรอดแล้วอย่างไร นี่คือสิ่งท่ีเราท า แล้วก ็
ขออนุญาตท่ีจะกราบเรียนกับท่านประธานให้ได้รับความสบายใจว่ารัฐบาลให้ความส าคัญ 
กับเกษตรกร และในยามท่ีโลกขาดแคลนอาหารเราก็น าอาหารส่งออกช่วยเกษตรกรน าเงินเข้า
ประเทศได้อย่างดียิ่งตามตัวเลขท่ีผมกราบเรียน 

 
- ๒๒๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๒๒/๑ 
 
  อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องข้าวท่ีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งอภิปรายว่ารัฐบาลจัดงบ
แบบสิ้นหวังเรื่องข้าว รัฐมนตรีพาณิชย์ต้องหัดขายข้าวบ้าง แล้วก็รู้จักขายกลิ่นขายรสชาติ
ขายสีสันและคุณประโยชน์ของเมล็ดข้าวบ้าง ไม่ใช่ขายแบบเดิม ๆ ไม่อย่างนั้นไม่มีทางสู้
เวียดนาม จีนได้ ผมก็ขออนุญาตท่ีจะกราบเรียนว่าท้ังหมดนี้เป็นความปรารถนาดีของท่าน  
แต่ว่าสิ่งท่ีขอเรียนก็คือรัฐบาลท าอยู่แล้วครับ แล้วก็ท าอย่างมีแผนยุทธศาสตร์ข้าวจึงเกิดขึ้น
เป็นครั้งแรกท่ีเป็นทางการตั้งแต่มีประเทศไทย แล้วก็บังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และก็ 
จะจบในปี ๒๕๖๗ ประเด็นส าคัญท่ีเราต้องแข่งกับคู่แข่งของเราเรื่องข้าวก็คือเรามีจุดอ่อน
เร่ืองความไม่หลากหลายของพันธุ์ข้าว เราจึงมีแผนชัดเจนว่า ๕ ปีนี้เราต้องเพิ่มพันธ์ุข้าวให้ได้
อย่างน้อย ๑๒ พันธุ์ เป็นข้าวพื้นนุ่ม ๔,๐๐๐ พื้นแข็ง ๔,๐๐๐ ข้าวหอม ๒,๐๐๐ แล้วข้าว
โภชนาการสูงท่ีท่านบอกว่าขายคุณประโยชน์ในเม็ดข้าวด้วยอีก ๒,๐๐๐ แต่ไม่ทันถึง ๕ ปี 
เราท ามาปี ๒๕๖๓ แล้วมาเริ่มปี ๒๕๖๔ ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อต้องการท่ีจะส่งเสริม 
ให้ผู้ท าอาร์แอนด์ดี (R&D) หรือวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ เอามาประกวดและเอาไป 
รับรองพันธุ์แล้วก็ท าเป็นพาณิชย์แล้วก็ส่งให้ชาวนาเอาไปปลูกขายแข่งกับเวียดนาม จีน 
อินเดียได้ ปรากฏว่าเราท าแล้วแค่ ๒ ปีได้ ๖,๐๐๐ แล้วครับ แล้วก็ไทยส่งเมล็ดพันธุ์ของเรา 
ท่ีมีท้ังกลิ่น รสชาติ สีสัน คุณประโยชน์ท่ีท่านพูดนี่ไปแข่งในเวทีโลก ปรากฏว่าเขาจัดประกวด
ข้าวโลกมา ๑๓ ครั้ง ประเทศไทยได้แชมป์ (Champ) โลก ๗ ครั้ง แล้วก็ในรัฐบาลนี้ล่าสุดได้ 
๒ ปีซ้อนครับ คือปีท่ีแล้วเราได้แชมป์ (Champ) ข้าวโลก ปีก่อนหน้านั้นอีกปีเราก็ได้แชมป์ 
(Champ) ข้าวโลก และท่ีเป็นข่าวดีอย่างยิ่งก็คือปีนี้คนท่ีจัดประกวดข้าวโลกคืออเมริกา 
โดยนิตยสารเดอะไรซ์ เทรดเดอร์ (The Rice Trader) ซึ่งมีชื่อเสียงมาก หลายปีเขาจัด
ต่างประเทศ แต่ปีนี้เขามาพบผมและไม่กี่วันนี่ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกระทรวง
พาณิชย์จะจับมือกันจัดในประเทศไทย จัดท่ีภูเก็ตวันท่ี ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน จะมีผู้ซื้อขายข้าว 
มาร่วมงานนี้ไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ คนจากท่ัวโลก อันนี้นอกจากโพรโมต (Promote) การท่องเท่ียว
ภูเก็ต พังงา กระบี่ อันดามันแล้ว ก็ยังช่วยท าให้เราโพรโมต (Promote) ข้าวไทยได้ด้วย 
ให้เป็นท่ีรู้จักย่ิงขึ้นในโลกนะครับ 
 



๔๕๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๒๒/๒ 
 
  แล้วก็สุดท้ายเรื่องข้าว ผมเรียนว่าปีท่ีแล้วเราส่งออกข้าวได้ ๖.๑ ล้านตัน  
แต่ปีนี้เราจะส่งออกข้าวได้มากขึ้น เพราะความหลากหลายของพันธุ์ข้าวของเรา ราคาท่ีเรา
แข่งขันได้และความสามารถของเอกชนคือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาชิก เราจะเพิ่ม
จาก ๖.๑ ล้านต้น เป็น ๗ ล้านต้น หรืออาจจะไปถึงเกือบ ๘ ล้านตันส าหรับปีนี้ ซึ่งผลก็คือ 
จะช่วยให้ราคาข้าวดีขึ้นไปอีก  
  และสุดท้ายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ท่านประธานครับ ท่ีมี 
ผู้อภิปรายว่างบปี ๒๕๖๖ ไม่ตอบโจทย์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ซึ่งความจริง
รัฐบาลนี้ให้ความส าคัญกับซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูด
หลายคร้ัง ผมเองก็ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงพาณิชย์ ภาพรวมก็คือขณะนี้ได้มี
การตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เป็นซับเซต 
(Subset) อยู่ในนั้นด้วยนะครับ แล้วกระทรวงวัฒนธรรมก็ท าหน้าท่ีในการอนุรักษ์สืบสาน 
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) คือศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิต 
แล้วก็อัตลักษณ์ของความเป็นชาติ ความเป็นไทยของเรา ซึ่งขณะนี้เราให้ความส าคัญ 
โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์  
 

- ๒๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๕๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๒๓/๑ 
 
  สุดท้ายท่ีขอกราบเรียนก็คือผมสั่งการเป็นนโยบายไปตั้งแต่ปลายปีท่ีแล้ว ว่า 
ให้กรมส่งเสริมการส่งออกท าแผนส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ท่ีผ่านมาเราส่งออก
สินค้ากับบริการ แต่ต่อไปต้องมีข้อ ๓ ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) และขณะนี้ได้มีการก าหนด 
แผนชัดเจนแล้วว่าจะส่งออก ๔ สินค้าหลักท่ีใส่ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เข้าไป คือ  
๑. อาหารกับร้านอาหารไทยในต่างประเทศจะต้องคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีสินค้าไทย  
มีสตอรี (Story) มีเรื่องราวอะไรต่อมิอะไรอยู่ในนั้น ๒. สุขภาพความงาม ๓. สินค้าท่ีมี
ลักษณะสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ไทย เช่น ดีไซน์ (Design) ต่าง ๆ แฟชั่นของตกแต่งบ้าน
ท่ีมีอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ๔. ดิจิทัล คอนเทนต์ (Digital Content) ไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นละคร ไม่ว่าจะเป็นเกม ไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชัน (Animation) ต่าง ๆ 
ท้ังหมดนี้ต้องใส่ความเป็นไทยเข้าไป ใส่ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เข้าไป แล้วก็ก าหนด
ไว้ ๓ กิจกรรมใหญ่ คือ ๑. จะต้องมีการอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการทุกภาคให้มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) และการใส่ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) 
เข้าไปในสินค้าบริการของท่าน ๒. การพัฒนาสินค้าให้มีเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้สั่งแล้ว 
และจะมีการนัดประชุมผู้ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋อง ไม่ว่าจะเป็นอะไรท้ังหมด
ต่อไปนี้ไม่ใช่มีแค่เมดอินไทยแลนด์ (Made in Thailand) แต่จะต้องมีมากกว่านั้น ในเรื่องของ
การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ให้กับประเทศไทย รวมท้ังการเปิดตลาดท่ีชื่นชอบ 
อัตลักษณ์ไทยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจีน สหรัฐอเมริกา อียู (EU) อาเซียน (ASEAN) หรือเอเชีย
ตะวันออกก็ตาม นี่ก็คือสิ่งท่ีขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อได้เห็นภาพว่ารัฐบาล
และกระทรวงพาณิชย์ได้ตอบโจทย์การจัดงบประมาณปี ๒๕๖๖ นี้ ในภาคปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ 
ท่านรองนายกรัฐมนตรี ต่อไปอย่างท่ีเรียนเอาไว้ครับ ๒ ท่านต่อไป คุณอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 
แล้วจากนั้นก็เป็นคุณเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ขอเชิญนะครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ
ดิฉัน อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
จากจังหวัดนครปฐม ท่านประธานคะ ดิฉันเห็นด้วยกับหัวหน้าพรรคก้าวไกล คุณพิธา  
 



๔๕๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๒๓/๒ 
 
ลิ้มเจริญรัตน์ ท่ีได้อภิปรายไปเมื่อวานนี้นะคะว่างบประมาณของปี ๒๕๖๖ เปรียบเสมือน 
ช้างป่วย และดิฉันยังมีความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากช้างจะป่วยแล้วนะคะ ควาญช้าง 
ยังโง่เขลาเบาปัญญาพาช้างเดินไปอยู่ขอบเหวลึกเข้าไปทุกที ๆ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านอมรัตน์ครับ  
ท่ีจริงแล้วได้เตือนไว้ในข้อ ๖๙ นะครับ ต้องระวังนิดหนึ่ง ท่ีจริงแล้วผมได้เปิดโอกาสเต็มท่ี
ตั้งแต่เมื่อวาน แต่ว่าข้อความใดท่ีมันมีลักษณะเสียดสีเกินไประมัดระวังครับ ไม่ให้ถอนอะไร
แต่ว่าให้ระวังเพราะได้เตือนแล้วครับ  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณค่ะ งบประมาณ
รายจ่ายของเรานะคะ เมื่อย้อนกลับไปดูหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมาแทบจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
ไปเลยค่ะ หน่วยรับงบประมาณมากกว่า ๔๐๐ หน่วยมีขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างละนิดอย่างละหน่อย 
เป็นการจัดงบประมาณท่ีไม่ได้แยแสกับปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า เรียกว่าจัดแบบ 
อยู่ไปวัน ๆ ท้ัง ๆ ท่ีภัยของความมั่นคงได้เปลี่ยนรูปแบบไปมากแล้ว  แต่งบความมั่นคง 
ยังเหมือนเดิม และบางหน่วยงานมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ า เช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติได้รับ
งบประมาณมากขึ้นกว่าเดิม ในยุคท่ี ๓ เหล่าทัพประกาศสู้รบกับลาซาด้า (Lazada) วันท่ี 
พี่น้องร่วมชาติรู้สึกสิ้นหวังเหมือนยืนอยู่ก้นของขอบเหวลึกค่ะ เพราะว่ากฎหมายไม่เป็น
กฎหมาย ศาลไม่เป็นศาล และองค์กรอิสระถูกครอบง า ดิฉันรู้สึกว่าเราไม่ควรจะสิ้นหวัง
เพราะเวลาท่ีมืดมิดท่ีสุดของค่ าคืนคือเวลาท่ีใกล้ฟ้าสาง วันนี้ดิฉันได้รับมอบภารกิจให้มา
อภิปรายงบประมาณแห่งความหวัง คืองบประมาณท่ีจะสนับสนุนเอื้อให้เกิดการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ เริ่มตั้งแต่ต ารวจ อัยการ ศาล ไปจนถึงเรือนจ าค่ะ รวมท้ัง 
จะอภิปรายไปถึงงบของ กกต. ด้วย องค์กรท่ีมีความส าคัญกับการเลือกตั้ง  
 

- ๒๒๔/๑ 
 
 
 
 
 



๔๕๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๒๔/๑ 
 
  เริ่มท่ีงบต ารวจนะคะ ซึ่งเป็นต้นน้ าของกระบวนการยุติธรรม มีงบต ารวจปีนี้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้งบท้ังหมด ๑๑๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่ ๗๐ กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นงบ
บุคลากรหรืองบเงินเดือน อีก ๒๐ กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นงบสร้างกับซื้อคืออะไรคะท่านประธาน 
สร้างกับซื้อ สร้างแฟลต สร้างโรงพัก เหลืออีกเพียงแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นท่ีเป็นงบ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน และเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย งบปฏิรูประบบ
ต ารวจท่ีโปรยไว้สวยงาม ถ้าดูแต่ผิวเผินดูแต่หัวข้อดิฉันก็คงจะรู้สึกดี เพราะว่าเกี่ยวข้องกับ
งานปฏิรูปต ารวจ แต่เมื่อพลิกไปดูเนื้อในแล้วเป็นชื่อแค่หลอกตาเท่านั้น เพราะงบปฏิรูป
ต ารวจ จ านวน ๓,๗๘๑ ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นงบ
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างและท่ีดินมันพัฒนาระบบงานต ารวจ ปฏิรูปต ารวจ  
ท่ีตรงไหน งบต ารวจท่ีอุ้ยอ้ายขึ้นทุกวัน ๆ แบบนี้ เกิดมาจากต ารวจต้องแบกภาระงานท่ีไม่ใช่
ภารกิจของต ารวจท่ีล้าสมัยแล้ว ไม่ได้เป็นงานท่ีเป็นหัวใจของต ารวจ เพราะฉะนั้นเราควรจะ
ผลักภาระงานพวกนั้นออกไป เช่นท่ีเราเคยผลักกองทะเบียนให้ไปอยู่กับกรมการขนส่งทางบก 
แต่ตอนนี้ยังมีอีกค่ะ งานท่ีภารกิจล้าสมัยแล้วแต่ยังกองอยู่ในกรมต ารวจเป็นงานฝ่ายสนับสนุน 
ไม่ใช่งานท่ีเป็นหัวใจของงานต ารวจ เช่น ต ารวจท่องเท่ียว ต ารวจป่าไม้ ต ารวจรถไฟ กอ.รมน. 
รวมท้ัง ตชด. ด้วย ในวันท่ีเรามีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแล้ว ในวันท่ีเรามีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีต ารวจป่าไม้ ต ารวจ
ท่องเท่ียวไว้ซ้ าซ้อนอีก อย่างเช่นต ารวจรถไฟก็ด้วยค่ะ เพราะว่าตอนนี้สถานีต ารวจภูธรของ
เรากระจายไปทุกภูมิภาคมีมากเกินความจ าเป็นด้วยซ้ าไป เมื่อเกิดเหตุบนรถไฟเราสามารถ 
ใช้บริการต ารวจใน สภ. นั้นได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้ต ารวจรถไฟ ส่วน กอ.รมน. ท่ีมีท่ีท าการอยู่ท่ี
สวนรื่นฤดี ดิฉันอยากให้วัดผลสัมฤทธิ์ ผลงานผลสัมฤทธิ์กับงบประมาณท่ีได้ไปด้วยค่ะว่า 
วัน ๆ นั่งท าไอโอ (IO) หรือว่าไปเลี้ยงไก่ให้เจ้านายนะคะ ถ้าท่านประธานเห็นแย้งกับดิฉัน 
ดิฉันขอท้าว่าให้น าผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานท่ีพูดมาเหล่านี้เป็นหลักฐานมาแสดงว่ามีความ
คุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ ต ารวจตระเวนชายแดนครั้งหนึ่งเคยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อหลอก
องค์การระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็น เลี่ยงท่ีจะใช้ค าว่า ทหาร ไปใช้ต ารวจ แต่คือ
ต ารวจท่ีปฏิบัติภารกิจของทหาร แล้วขณะนี้ชายแดนก็มีบริบทท่ีต่างกันไปแล้วโดยสิ้นเชิง 
ดิฉันเคยชื่นชมผลงานครู ตชด. ของต ารวจตระเวนชายแดน แต่ว่าในยุคที่การศึกษาทางไกล 
มีประสิทธิภาพขณะนี้ ในยุคที่การคมนาคมขนส่งขณะนี้แทบจะไม่มีชนบทอีกแล้ว จะต้องลด 



๔๕๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๒๔/๒ 
 
บทบาทของ ตชด. ลงไป ท่านประธานดูงบของ ตชด. นะคะ ตชด. ได้งบประมาณปีนี้ 
เกือบ ๓,๐๐๐ ล้านบาท โอ้แม่เจ้าท่านประธานคะ ดิฉันไปคุ้ยดูแล้วงบของ ตชด. หน่วยงานเดียว 
เท่ากับงบของต ารวจนครบาลบวกงบของต ารวจภูธรภาค ๑ บวกงบของต ารวจภูธรภาค ๒ 
ถึง ๓ หน่วยงานค่ะ กล่าวคือต ารวจนครบาลท่ีท างานรับคดีมากท่ีสุดในประเทศไทยคือดูแล
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้งบ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ต ารวจภูธรภาค ๑ ก็คือท่ีดูแลเขตปริมณฑล  
อยู่ในเขตเมืองเหมือนกันมีงานเยอะเหมือนกันได้งบประมาณแค่ ๘๐๐ ล้านบาท ต ารวจภูธร
ภาค ๒ คือภาคตะวันออกในเขตเศรษฐกิจของประเทศได้งบ ๘๐๐ ล้านบาท รวม ๓ หน่วยงานนี้ 
เป็นไปได้อย่างไรคะ เท่ากับงบต ารวจตระเวนชายแดนท่ีแทบจะไม่เหลือภารกิจอะไรแล้ว 
มองจากดาวอังคารก็เห็นชัดแล้วว่าถึงเวลาจะต้องปรับลดท้ังขนาดและงบประมาณลง  
อย่างรีบด่วนค่ะ เพื่อน าเงินมาใช้สนับสนุนงานท่ีเป็นงานหัวใจของงานต ารวจจริง ๆ นั่นคือ 
งานสอบสวน ท่ีตอนนี้มีแต่คนอยากออกไม่มีคนอยากเข้า เพราะอะไรคะ ค่าน้ ามันรถของ
พนักงานสอบสวน ๑ คัน ได้ค่าน้ ามันรถต่อ ๑ เดือน คือ ๑,๙๙๐ บาท ในยุคท่ีน้ ามันราคา  
๒ ลิตร ๑๐๐ บาท ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครขับไปวนรอบสนามหลวงแป๊บเดียวก็หมด แต่นี่
ให้ใช้ ๑ เดือน เป็นเหตุให้ผู้ก ากับจะต้องไปหาเศษหาเลยกับพ่อค้า มีหนี้บุญคุณ เกิดระบบ
อุปถัมภ์ แล้วงานสอบสวนท่ีเป็นหัวใจของกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นน้ าจะมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างไร รวมท้ัง คสช. หลังจากที่เข้ามามีอ านาจได้ออกค าสั่งท่ี ๗/๒๕๕๙ ตัดแท่งเงินเดือน 
แท่งความก้าวหน้าของพนักงานสอบสวนออกไปจนหมด ------------------------------------------ 
 

- ๒๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๒๕/๑ 
 
ท้ัง ๆ ท่ี พ.ร.บ. ต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดแท่งความก้าวหน้าให้พนักงานสอบสวน 
ได้มีแท่งความก้าวหน้าไม่ต้องผ่านการประเมิน และสามารถเลื่อนไหลขึ้นต าแหน่งได้เลย  
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และตระหนักดีว่างานสอบสวนเป็นหัวใจและเป็นงานหนัก เป็นงานท่ีมี
แรงกดดันสูงจากท้ังผู้บังคับบัญชาและจากท้ังประชาชนท่ีคาดหวังงานบริการจากต ารวจ  
แต่ คสช. มาถึงก็ยกเลิกไปเลยไม่ได้ฟังอีร้าค่าอีรม ท่านประธานคะ พ.ร.บ. ต ารวจท่ีก าลังเข้า
สภาเราอยู่นี้ ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าจะมีการยกเลิกหรือเปล่า และเลิกเสียที 
เถอะค่ะการให้ต ารวจมีภารกิจปลูกผัก ดิฉันพยายามไปหาดูว่ามันอยู่ในภารกิจส่วนไหนของ
ต ารวจ ล่าสุดค าสั่งของต ารวจภูธรภาค ๕ สั่งให้ต ารวจเชียงใหม่ ให้ต ารวจล าปาง ปลูกหัวไชเท้า 
ปลูกข้าวโพดอ่อนเพื่อจะเอาไปท าผักดองอย่างละ ๑๐๐ กิโลกรัม ดิฉันถามว่ามันใช่หรือคะ 
มันใช่งานท่ีจะพัฒนาศักยภาพของต ารวจหรือคะ แล้วท าไมถึงไม่ไปอุดหนุนเกษตรกรท่ียากจน 
ท่ีก าลังแร้นแค้นอยู่อย่างนี้  
  มาถึงอัยการและศาลดิฉันมีปัญหากับระเบียบของอัยการอยู่ ๒ เรื่อง คือ 
การสั่งเลื่อนนัดอยู่เป็นประจ า แล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนท าให้ประชาชนท่ีต้องเดินทางไกล ๆ 
หลายชั่วโมงมาท่ีส านักงานอัยการเพื่อท่ีจะมาฟังประโยคเดียวสั้น ๆ ไม่ถึงครึ่งนาทีว่า  
เลื่อนนัดไปเดือนหน้า ระเบียบนี้ขอให้ปรับปรุงแก้ไขด้วย และการท่ีมีคดีเยาวชน เมื่อไร 
ท่ีอัยการจะต้องร่วมกับต ารวจสอบสวนแล้วจะต้องร่วมกับพวกหน่วยงานสังคมสงเคราะห์   
ก็อยากให้อัยการได้ออกนอกพื้นท่ี อย่าให้เป็นภาระของเจ้าหน้าท่ีสอบสวนท่ีจะต้องพาเยาวชน
ออกจากสถานพินิจเพื่อจะมาพบกับอัยการท่ีท่ีท างานอัยการ  
  มาเรื่องของศาลค่ะท่านประธาน ดิฉันอยากให้หลักสูตรท้ังหลายท่ีชื่อยาว ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย นธป. หรือหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รวมท้ังการให้ผู้พิพากษาไปร่วมหลักสูตรกับ วปอ. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ดิฉันขอให้เลิกเสียเถอะค่ะ เราทุ่มเทงบประมาณเพื่อให้ศาล เพื่อให้ตุลาการ 
มีความเป็นอิสระ แต่นี่กลับจัดหลักสูตรสร้างคอนเนกชัน (Connection) มันย้อนแย้งไหมคะ 
รวมท้ังหลักสูตรภายในด้วยขอฝากไว้นะคะ หลักสูตรภายในมีท่านผู้พิพากษาหลายท่าน 
มากระซิบดิฉันว่าหลักสูตรภายในหลักสูตรละ ๑ เดือน เช่นเลื่อนจากศาลอุทธรณ์ขึ้นไปศาลฎีกา  
 



๔๕๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๒๕/๒ 
 
ดิฉันก็คิดว่าสิ้นเปลือง เพราะประสบการณ์พวกนั้นได้จากการท างานอยู่แล้วไม่จ าเป็นจะต้อง 
ไปจัดฝึกอบรมให้เสียงบประมาณอีก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่มีความจ าเป็นใด ๆ มีเงิน 
ก้อนหนึ่งท่ีคิดว่าถ้าตัดออกไปได้ท้ังหมดก็จะช่วยบรรเทาภาระงบประมาณของประเทศได้ 
คืองบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญ ดิฉันคิดว่าสามารถจะตัดออกไปได้เลยท้ังร้อยเปอร์เซ็นต์ 
หากไม่เข้าใจค าว่า ปฏิรูป กับ การปฏิเสธ ไม่เข้าใจค าว่า ปฏิรูป กับค าว่า ล้มล้าง และไม่สามารถ
วิพากษ์วิจารณ์ได้ท้ัง ๆ ท่ีเป็นศาลการเมือง ควรจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ดิฉันไม่ยอมรับศาล
แบบนี้ค่ะ ดิฉันขอตัดงบประมาณศาลรัฐธรรมนูญออกไปท้ังร้อยเปอร์เซ็นต์ และองค์กรนี้ 
ไม่สมควรจะถูกเรียกว่าศาลด้วย  
  มาถึงเรือนจ าค่ะ ปีนี้เรือนจ าได้งบประมาณท้ังหมด ๑๔,๐๗๐ ล้านบาท  
เป็นงบบุคลากร ๕,๐๐๐ ล้านบาท งบควบคุมผู้ต้องขัง ๖,๐๐๐ ล้านบาท ในจ านวน ๖,๐๐๐ 
ล้านบาทนี้ เป็นงบค่าอาหารถึง ๔,๔๐๐ ล้านบาท ผู้ต้องขังในเรือนจ าได้ค่าอาหารเฉลี่ยแล้ว
ตกมื้อละ ๑๕ บาทต่อคน น้อยกว่าค่าอาหารกลางวันนักเรียนเด็กเล็กในโรงเรียนอีก เมื่อไปดู
งบบ าบัดฟื้นฟูนักโทษแล้ว เราได้งบบ าบดัฟื้นฟูพฤตินิสัยของนักโทษ ๗๗ ล้านบาท เฉลี่ยแล้ว
นักโทษต่อคนได้งบนี้แค่ ๘๐ สตางค์ต่อวันเท่านั้น แต่ท่านประธานคะ เรือนจ าไทยไม่ได้เป็น 
ท่ีอยู่ของอาชญากรหรือผู้ท าความผิดเท่านั้นค่ะ เรือนจ าไทยเป็นท่ีอยู่ของคนท่ีเป็นแพะ 
จ านวนมาก ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๒๖/๑ 
 
เป็นแพะจากอะไร เป็นแพะเป็นผู้บริสุทธิ์ท่ีต้องไปอยู่ในเรือนจ าเพราะความบกพร่องของ
กระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นคนท่ีเสียเปรียบในทางสังคมถูกยัดข้อหา คนท่ียากจนไม่มี
ปัญญาจะหาทนายความ คนท่ีถูกหลอกบอกให้รับสารภาพไปก่อน และท่ีส าคัญคนท่ีถูก 
คดีการเมืองท่ียังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไม่มีค าพิพากษา แต่จับเขาไปอยู่ในเรือนจ าแล้วนะคะ 
จ าคุกท้ัง ๆ ท่ีเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ท ากันไปได้ในประเทศนี้ การกักขังในเรือนจ านะคะ 
คือการลงโทษให้สูญเสียอิสรภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้พวกเขาสูญสิ้นความเป็นคน  
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคือการจ ากัดไม่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารข้างนอก ให้ดูแต่ละครเท่านั้น 
ดิฉันได้รับฟังมาเป็นจ านวนมาก ก็ขอให้เขาได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายนอกเพื่อจะได้
ปรับตัวให้เข้ากับโลกภายนอกเมื่อได้รับอิสรภาพด้วยค่ะ ดิฉันจะดูว่าเรือนจ าล าปางท่ีปีนี้  
ได้งบจากกรมราชทัณฑ์มาก่อสร้างใหม่ว่าจะมีแบบแปลนการก่อสร้างเรือนจ าท่ีเป็นมาตรฐาน 
สากลหรือเปล่า หรือว่ายังเป็นแปลนก่อสร้างเรือนจ าแบบเดิม ๆ ท่ีจะไม่พูดถึงไม่ได้คือ 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดข้อก าหนดท่ีจะปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงเรียกว่าข้อก าหนดกรุงเทพ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ให้ดูแลผู้ต้องขังหญิงท่ีตั้งครรภ์และให้
นมบุตร แต่ปรากฏว่าดิฉันไม่เห็นงบประมาณในส่วนนี้ท่ีอยู่ในงบกรมราชทัณฑ์ท่ีตั้งไว้เพื่อจะ
ดูแลผู้ต้องขังหญิงท่ีตั้งครรภ์หรือเด็กท่ีติดผู้ต้องขัง ในส่วนของนมผง ผ้าอ้อม และอุปกรณ์
ของใช้ส าหรับเด็กเลย กรมราชทัณฑ์เลือกวิธีง่าย ๆ เลือกวิธีท่ีจะรับบริจาคจากหน่วยงาน 
ข้างนอก จากหน่วยงานเอกชน ท าไมไม่ตั้งงบประมาณให้คะ ดิฉันเห็นว่าการมาเท่ียวขอรับ
บริจาคจากหน่วยงานข้างนอกเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังอย่างหนึ่ง 
เป็นหน้าท่ีของกรมราชทัณฑ์ท่ีปีหน้าจะต้องจัดหางบประมาณในส่วนนี้ให้ตามข้อก าหนด
กรุงเทพ ผลพวงจากการรัฐประหารเมื่อ ๘ ปีก่อนได้ท าลายประเทศนี้อย่างย่อยยับทุกด้าน 
โดยเฉพาะเรื่องระบบกฎหมาย หลักนิติรัฐ นิติธรรมถูกทุบท้ิงท าลายอย่างไม่ละอายต่อคน  
รุ่นหลัง อย่างไม่ละอายต่อบาปบุญคุณโทษ เมื่อทุกอย่างพังยับเยินขนาดนี้ความหวังเดียวของ
ประเทศนี้คือการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ คือความหวังท่ีเราจะเปลี่ยนประเทศ  
  เพราะฉะนั้นองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยตรงคือ กกต. ดิฉันจะขอ
พูดถึง กกต. สักเล็กน้อยด้วยเวลาท่ีจ ากัด เมื่อไปเห็นงบประมาณของ กกต. แล้วต้องตกใจ
มากค่ะ ท่านประธานคะ ถ้าผู้ชายคนนั้นคนท่ีดิฉันไม่อยากเอ่ยชื่อถ้าเขาไม่ยุบสภาเสียก่อน  



๔๖๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๒๖/๒ 
 
เราจะต้องได้เลือกตั้งในปี ๒๕๖๖ ในเงินงบประมาณของปี ๒๕๖๖ แน่นอน แต่ กกต. ก็ไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ เมื่อวานนี้ได้ฟังข่าวคุณวิษณุ เครืองาม ได้แก้ไขเรื่องนี้แล้วว่ามีการตั้งปีท่ีแล้ว 
แต่มันก็ไม่พออยู่ดีค่ะ ถ้าจะไปใช้งบกลางก็จะสุ่มเสี่ยงท่ีจะท าให้มีบุญคุณอะไรกับรัฐบาลอีก 
จริง ๆ แล้วในเมื่อมีแผนงานแล้วก็ควรจะตั้งงบประมาณให้เพียงพอค่ะ หรือคุณประยุทธ์ 
คิดว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง หรือว่าติดใจวิถีโจรท่ีเคยท ามาแล้วส าเร็จเมื่อปี ๒๕๕๗ ซึ่งครั้งนั้น
ดิฉันก็ทราบว่ามีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการรัฐประหารถึง ๖ เดือน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณอมรัตน์ครับ ขอเตือน
อีกครัง้ครับ ถ้อยค าไม่ให้ถอน แต่ว่าระวังครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  มันผิดตรงไหนหรือคะ  
ท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เรื่องโจรเรื่องอะไรนี่ครับ 
ต้องระวังครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็เขาเป็นโจรปล้นประชาธิปไตย  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมคิดว่าไม่เหมาะครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานจะปกป้องเขา
หรือคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมคิดว่าไม่เหมาะครับ 
   (นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงค่ะ  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานเห็นด้วยกับ
การท ารัฐประหารหรือคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  หน้าท่ีก็คือควบคุมให้เป็น 
ไปตามข้อบังคับ ถ้อยค าใดท่ีเป็นการเสียดสี ปกติหลายค าก็อนุโลมได้ แต่ว่าถ้อยค าใดท่ีหนัก
เกินไปว่าเป็นโจรอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรครับ 
 



๔๖๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๒๖/๓ 
 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็เขาเป็นโจรท่ีปล้น
ประชาธิปไตยแล้วจะให้เรียกว่าอะไรคะท่านประธาน  
   นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงท่านประธานนะคะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมคิดว่าไม่เหมาะนะครับ
ได้เตือนไว้ ไม่ให้ถอนหรอกครับ แต่ไม่เหมาะ เพ่ือได้บันทึกไว้ว่าได้พูดไว้อย่างไร 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงท่านประธานค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ  
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ดิฉัน นางกรณิศ  
งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตยและวัฒนา ดิฉันขอประท้วง  
ท่านประธาน ผู้ท่ีก าลังอภิปรายว่ากล่าวร้ายในส่วนของข้อ ๖๙ นะคะ แล้วก็ท่านประธาน
ตักเตือนหลายครั้งแล้ว ท่านประธานต้องให้ถอนค าพูดเพราะว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้ง
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แล้วก็ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้อย่างชัดเจนค่ะ ฝากท่านประธานช่วยเตือนผู้อภิปรายด้วย 
ดิฉันขอยืนยันค าเดิมนะคะว่าสุภาษิตไทย ส าเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล จริง ๆ ค่ะ 
 

- ๒๒๗/๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๖๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              รัศมี ๒๒๗/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  อย่าต่อเลยครับ ก็ได้วินิจฉัย
ไปแล้ว ไม่ต้องถอนครับ แต่เตือนว่าไม่ควรใช้ถ้อยค าแบบนี้ไม่เหมาะสม ท่ีไม่ให้ถอนเพราะว่า
จะได้รู้ว่าพูดอะไรเอาไว้ แล้วประธานได้เตือนแล้ว เชิญเลยครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณค่ะ ดิฉันไม่นับญาติ
กับโจรค่ะ ท่านประธานคะ ดิฉันจะขอยกตัวอย่างสิ่งท่ีเป็นข้อปฏิบัติท่ี กกต. ควรจะมี  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นท่ีน่าเชื่อถือเป็นท่ี
ยอมรับ คือรูปแบบหนึ่งรูปแบบของการเลือกตั้งจะต้องมีรายละเอียด ไม่ว่าอินโดนีเซีย  
หรือแม้แต่ศรีลังกา รูปแบบของบัตรเลือกตั้งเขาพัฒนาไปถึงขนาดท่ีมีรายละเอียดของผู้สมัคร
ท้ังหมดไม่ว่าจะเลข ชื่อ นามสกุล โลโก (Logo) พรรค และมีรูปถ่ายอยู่ในบัตรเลือกตั้งด้วย
เพ่ือลดจ านวนบัตรเสียและท าให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพ  
  ข้อท่ี ๒ คือการให้คนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสิทธิการเลือกตั้ง ในหลาย ๆ ประเทศ 
ในเอเชีย (Asia) นี่ล่ะค่ะ เขาพัฒนากันไปถึงคนในเรือนจ าก็มีสิทธิท่ีจะเข้าถึงการเลือกตั้ง  
โดยการมีรถโมไบล์ (Mobile) ไปบริการ คนท่ีป่วยติดเตียงท้ังท่ีบ้าน ท่ีโรงพยาบาล ก็มีสิทธิ 
ท่ีจะเลือกตั้ง  
  และข้อสุดท้าย ดิฉันให้ข้อสังเกต ได้ทราบมาจากองค์กรเอกชนมากมายว่า 
งบสนับสนุนการมีส่วนร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เครือข่ายเอกชนท่ีมีหลังจากรัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๔๐ ถูกตัดหายไปหลังจากมีการรัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ ตอนนี้ไม่มีงบสนับสนุน
เครือข่ายองค์กรสังเกตการณ์การเลือกตั้งเลย แล้ว กกต. ไม่ได้มีผลงานอะไรท่ีจะสร้าง
เครือข่ายนี้ ต่างกับประเทศอินโดนีเซียเขาสามารถสร้างเครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 
ได้ครบทุกหน่วย ๕๐๐,๐๐๐ คนท่ัวประเทศ ศรีลังกาก็มี ๓๐๐,๐๐๐ คนท่ัวประเทศ มาเลเซีย 
๓๐๐,๐๐๐ คนท่ัวประเทศ ดิฉันอยากให้ กกต. สร้างองค์กรเครือข่ายขึ้นมาให้มีการสังเกตการณ์
การเลือกตั้งครบท้ัง ๙๒,๐๐๐ กว่าหน่วยท่ัวประเทศ เพื่อการเลือกตั้งท่ีบริสุทธิ์ โปร่งใส ยุติธรรม 
เป็นท่ีเชื่อมั่นแล้วก็เปลี่ยนประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า ท้ายท่ีสุดนี้ดิฉันบอกท่านประธาน 
ดิฉันไม่สามารถท่ีจะยกมือสนับสนุนวาระงบประมาณในวาระหนึ่งนี้ได้ ด้วยเหตุผลท้ังหมด 
ท่ีกล่าวไปแล้ว ขอบคุณมากค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปคุณเกรียงศักดิ์  
ฝ้ายสีงาม ครับ  



๔๖๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              รัศมี ๒๒๗/๒ 
 
  นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม (อุดรธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต ๗ 
พรรคเพื่อไทย ท่านประธานท่ีเคารพครับ การพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๖ วงเงิน 
๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาทนั้น ผมอยากเรียนท่านประธานว่าผู้น ารัฐบาลก็คงหนีไม่พ้นท่าน  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
การจัดสรรงบประมาณมีความจ าเป็นในการท่ีจะต้องให้เกิดความเหมาะสมตามความจ าเป็น
และเป็นธรรม เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติของเราครับ  
การเป็นหัวหน้ารัฐบาล การเป็นหัวหน้าครอบครัว เราทราบดีว่าจะต้องดูแลแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจปากท้อง แต่ผมมองดูรัฐบาลน าโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
นายกรัฐมนตรี ท่านมักจะสร้างหนี้ กู้มาใช้ กู้มาจ่าย โดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมา นี่คือปัญหา
ส าคัญ เราเห็นว่ารัฐบาลนี้มีหนี้ครัวเรือนอยู่ ๑๕.๕ ล้านล้านบาท แล้วสัดส่วนหนี้ประเทศ 
ต่อจีดีพี (GDP) เรามีแมกซิมัม (Maximum) อยู่ท่ี ๑๖.๕ ล้านล้านบาท แต่ตอนนี้หนี้ทะลุไป 
๑๐.๕ ล้านล้านบาท แล้วเราจะอยู่อย่างไร ฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณเราต้องเน้นการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีเงินทองเต็มกระเป๋า การพัฒนาการศึกษาก็ต้อง
ให้ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีก็มีความส าคัญจ าเป็นยิ่ง ------------------------------------ 
 

- ๒๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๒๘/๑ 
 
เพราะการพัฒนาประเทศชาติต้องพัฒนาคน การพัฒนาคนท่ีดีท่ีสุดก็คือการพัฒนาการศึกษา 
ท่านประธานครับ ผมได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบ ผมไม่ค่อยสบายใจเพราะว่า ๘ ปี
เศรษฐกิจไทยยังแย่ต้องรีบแก้ไข ไม่ต้องไปโทษคนอื่นเขา ไม่ต้องไปโทษว่าเป็นเพราะจ าน าข้าว 
ธ.ก.ส. เขาใช้หนี้หมดแล้วครับ ท่านต้องสร้างงาน ค้าขาย สร้างรายได้ กระตุ้นการท่องเท่ียว 
การส่งออก ราคาพืชผลทางการเกษตร ข้าว อ้อย ยาง มันส าปะหลัง และพืชเศรษฐกิจอื่น
ต้องขึ้นราคา ราคาดีขึ้น ไม่อย่างนั้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจจะดับสนิททุกตัวดังเขาว่านะครับ
ท่านประธาน  
  ส าหรับงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ซึ่งทางรัฐบาลได้จัดสรรในปี ๒๕๖๖ 
จ านวน ๑๙๗,๒๙๒ ล้านบาทนั้น เราจะเห็นว่าแยกเป็นเหล่าทัพต่าง ๆ แต่สิ่งท่ีผมมาดูแล้วว่า
เรามีงบคุกคาม ผมก็งงเหมือนกันว่างบคุกคามนี้ใครคุกคามตั้งมาอย่างไร การจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์ก็พอจะลงไปดูได้ว่าการจัดซื้อนี้ของกองทัพบกซื้ออะไรบ้าง ก็ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของยุทโธปกรณ์ แต่ว่าโครงสร้างท่ีเราท างบประมาณไม่ว่าจะเป็นกองทัพบก  
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ผมดูแล้วแต่ละโครงการมีไม่น้อย อย่างกองทัพบก ๑๖ โครงการ 
กองทัพเรือ ๑๑ โครงการ กองทัพอากาศ ๑๙ โครงการ ซึ่งดูแล้วงบประมาณก็จะเป็น 
งบผูกพันประมาณว่าท าไม่เสร็จหรือไม่ได้ท า หรือท าอะไรอยู่ก็มากอง ๆ มาสุมอย่างนี้ 
ผมอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรีชี้แจงหน่อยครับว่ามันเป็น
อย่างไร พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินเขาจะได้สบายใจว่าท่านไม่ได้ท างบประมาณ  
เพื่อส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ส าหรับกองทัพไทยก็เช่นเดียวกันไม่ได้ระบุว่า
โครงการนี้จัดซื้อหรือไม่ แต่เป็นโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพส่วนมากก็จะเป็นงบผูกพัน 
ผมดูแล้วไม่สบายใจนะครับ เช่น งบก าลังพลอย่างนี้ส่งมาไม่มีรายละเอียด อย่างงบลับ 
ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าจะลับลวงพรางไปถึงไหนไม่มีรายละเอียดมา แต่การใช้จ่ายงบประมาณนี้  
ก็บอกว่าไม่โกง แล้วตรงไหนท่ีมันสามารถจะพิสูจน์ได้ นอกจากท่านท าให้กระจ่างนะครับ 
ชี้แจงงบประมาณให้สามารถตรวจสอบได้ ให้โปร่งใส ให้เป็นธรรม พ่ีน้องประชาชนเจ้าของ
งบประมาณก็จะได้สบายใจนะครับ อย่าลืมว่าท่านต้องใช้งบประมาณของแผ่นดิน เงินแผ่นดิน 
ก็คือเงินของพี่น้องประชาชนของเราท่ีเสียภาษี การใช้งบประมาณของกองทัพมีความจ าเป็น
เพ่ือความมั่นคง แต่ว่าความมั่นคงของท่าน ท่านอย่าลืมดูก็แล้วกันแถวตะเข็บชายแดน ตอนนี้
นอกจากแรงงานเถื่อน นอกจากยาเสพติดทะลักเข้ามาแล้ว งบประมาณท่ีใช้ไปคุ้มค่าไหม  



๔๖๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๒๘/๒ 
 
งบลับของท่านไปท าอะไรอยู่ หรืองบท่ีไม่ลับท่านไปท าอะไรบ้าง เหล่าทัพทุกเหล่าทัพต้องดูแล
ตะเข็บชายแดน ไม่ว่ากองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองทัพเรือก็ต้องดูไมล์ทะเล 
ของท่าน กองทัพบกก็ต้องดูตะเข็บชายแดนในพื้นท่ี กองทัพอากาศก็ต้องมีการดูแล แต่สิ่งท่ี
เห็นชัดเจนได้ยินเสมอในสังคมนี้ก็คือว่าซื้อเรือด าน้ า ซื้อรถถัง มีรถถังอย่างไรบ้าง เรือด าน้ า
อะไรบ้างขอดูหน่อยนะครับ แล้วก็มีฝูงบิน มีสไลด์ (Slide) ไหมครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๒๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๖๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๒๒๙/๑ 
 
  นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม (อุดรธานี)  :  เรือด าน้ าไทยเห็นไหมครับ  
ท่านก็ทราบแล้วยังไม่มีเครื่องยนต์ แล้วจะใช้เครื่องยนต์รุ่นไหนอย่างไร ผมเคยนะครับ  
ในฐานะท่ีผมเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร คนท่ี ๑ ผมบอกว่าท่าน ผบ.ทร. 
พาผมไปดูหน่อยอู่ต่อเรือท่ีอู่ฮั่นมันเป็นอย่างไรท าไมแพงจังเลย ราคา ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท  
มันเป็นอย่างไร เขาต่ออย่างไรก็อยากดูเหมือนกัน อย่างฝูงบินเอฟ-๓๕ (F-35) อย่างนี้ รถถัง
อย่างนี้ ท าไมถึงมีความจ าเป็นอย่างไรบ้าง จ าเป็นอย่างไร โดรน (Drone) ซึ่งเราก็ทราบดีว่า
บางครั้งโดรน (Drone) เป็นงบประมาณท่ีเราใช้น้อยแต่ศักยภาพสูงมาก เห็นไหมครับ 
ท่ียูเครน-รัสเซีย คนท่ีปราบรถถังของรัสเซียได้ก็คือโดรน (Drone) นี่ล่ะครับ ใช้งบประมาณ
ไม่แพง แต่ผมไม่ทราบว่าท่านมีปัญหาเรื่องทีโออาร์ (TOR) ไหม มีปัญหาเรื่องผลตอบแทน
ต่างตอบแทนหรือเปล่า ผมก็อยากฟังจากเหล่าทัพและกองทัพไทยด้วยนะครับ อย่างไรก็ฝาก
ไว้นะครับ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมีสิ่งท่ีท่านสามารถชี้แจงกับพี่น้องประชาชนในการจัดซื้อ
ยุทโธปกรณ์ ก็ขอให้ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินงบประมาณของแผ่นดินด้วย 
กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ท่านต่อไป
คุณนิพันธ์ ศิริธร หลังจากนั้นก็จะเป็น ๒ ท่าน ฝ่ายค้านซึ่งมีผู้เสนอชื่อมาอีกหลายท่านครับ 
คือหลังจากท่านนิพันธ์แล้วก็จะเป็นคุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม จะได้เตรียมตัว และนายดะนัย 
มะหิพันธ์ ก็คู่กันครับ เชิญคุณนิพันธ์ครับ  
  นายนิพันธ์ ศิริธร (ตรัง)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ 
กระผม นิพันธ์ ศิริธร ส.ส. ตรัง เขต ๑ พรรคพลังประชารัฐ ก็ขอมีส่วนร่วมในการอภิปราย
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็ขออภิปรายในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งตามร่างงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ 
ได้ตั้งไว้จ านวน ๓๖,๒๑๒ ล้านบาท เพื่ออุดหนุนให้กับท้องถิ่นในรูปแบบของ อบต.  
และเทศบาลต าบลท่ัวประเทศ เทศบาลต าบลในปัจจุบันก็มีจ านวน ๒,๒๓๓ แห่ง และ อบต. 
ก็มีจ านวน ๕,๓๓๓ แห่ง รวมแล้วก็ ๗,๕๖๒ แห่ง ซึ่งต้องขอเงินอุดหนุนในจ านวนท่ีตั้งไว้ 
๓๖,๒๑๒ ล้านบาท ทีนี้ท าไมต้องอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับ อบต. แล้วก็เทศบาลต าบล  
ก็เนื่องจากว่ารายได้ของ อบต. และเทศบาลต าบล ซึ่งเกิดจากภาษีท่ีจัดเก็บเองและภาษี 
ท่ีส่วนกลางจัดเก็บและจัดสรรให้ รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ัวไปของ อบต. และเทศบาลต าบล 



๔๖๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๒๒๙/๒ 
 
ไม่เพียงพอ อบต. หนึ่ง เทศบาลต าบลหนึ่งก็เฉลี่ยจะได้รับงบประมาณในแต่ละปีประมาณ 
๓๐-๔๐ ล้านบาท เมื่อมาจัดท างบประมาณประจ าปีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายประจ า 
คงเหลืองบลงทุนหรือว่างบท่ีจะพัฒนา หรืองบท่ีจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง
ประชาชนภายในเขตประมาณไม่เกิน ๒-๓ ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอ ก็จ าเป็นต้องขอรับ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประจ า
ทุกปี ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๓๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๓๐/๑ 
 
แต่สิ่งท่ีอยากจะเรียนให้ทราบตรงนี้ก็คือว่างบอุดหนุนท่ีตั้งไว้ ๓๖,๒๑๒ ล้านบาท ในร่าง 
ปี ๒๕๖๖ ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ท่ัวถึงอย่างแน่นอน พอไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงก็จะเป็นเหตุให้มี
การมาว่ิงเต้นเพ่ือของบประมาณตรงนี้ เมื่อมีการวิ่งเต้นแน่นอนมันก็จะเกิดความไม่เป็นธรรม 
แล้วก็จะเกิดความเหลื่อมล้ าระหว่าง อบต. ด้วยกัน ระหว่างเทศบาลด้วยกัน จึงอยากจะให้
ทางรัฐบาลเห็นความส าคัญของงบประมาณส่วนนี้  โดยให้มีสัดส่วนงบประมาณเพิ่มขึ้น  
ซึ่งอยากจะเห็นในงบประมาณครั้งต่อไปให้เพียงพอกับจ านวน อบต. และจ านวนเทศบาล 
ท่ีมีอยู่ในขณะนี้ เพราะว่าพื้นท่ี อบต. พื้นท่ีเทศบาลต าบลถือว่าเป็นพื้นท่ีชนบทซึ่งปกติก็มี
ความเหลื่อมล้ าอยู่แล้วกับพื้นท่ีเมือง แต่ถ้าหากได้รับงบประมาณในจ านวนท่ีน้อยไป 
จนไม่สามารถบริหารได้ ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
ในเขตได้ก็ยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ ามากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนรายได้ให้กับ
ท้องถิ่นในภาพรวมจ านวนร้อยละ ๒๙ ของรายได้ของรัฐบาล รายได้สุทธิของรัฐบาลก็จัดสรร
ให้ท้องถิ่นร้อยละ ๒๙ ซึ่งในส่วนตัวผมเห็นว่าน่าจะเพิ่มได้อีก ก็อยากเห็นงบประมาณในครั้ง
ต่อไป เพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิ่นไปถึงร้อยละ ๓๕ ซึ่งจะช่วยให้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตท่ีตัวเองปกครอง 
แล้วถ้าท าก็คิดว่าไม่ผิดหวัง เพราะว่าท้องถิ่นเป็นผู้ท่ีรู้ปัญหาของตัวเองดีท่ีสุด และรู้วิธีแก้ปัญหา 
ของตัวเองท่ีสุด แล้วก็สามารถท าได้รวดเร็วท่ีสุด ก็เรียนผู้ท่ีเกี่ยวข้องนะครับ อยากเห็น 
ครั้งต่อไปปรับตรงนี้ให้มีสัดส่วนท่ีมากขึ้น อันนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีอยากจะขอฝากไว้ 
  ทีนี้อีกกรมหนึ่งท่ีอยากจะพูดถึงของกระทรวงมหาดไทย ก็คือกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ท่ีผมอยากจะกล่าวถึง ๒ โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ีเห็นว่า 
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นประโยชน์ต่อพื้นท่ีท่ีทางรัฐบาลควรให้ความส าคัญกับ  
๒ โครงการนี้มากขึ้น ๑. ก็คือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าภายในประเทศ  
ในปัจจุบันถ้าใครอยู่ริมแม่น้ าหรือจังหวัดใดมีแม่น้ าก็จะเห็นว่าตลิ่งพังลงก็ท าให้พี่น้องบางคน
ต้องเสียท่ีดินไป โฉนดไปอยู่กลางแม่น้ าก็มี กรมโยธาธิการและผังเมืองเขาก็ท าโครงการนี้ครับ 
ท าเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ในปีนี้ก็จัดงบประมาณมา ๑๑,๕๖๕ ล้านบาท ซึ่งสามารถป้องกัน 
ตลิ่งพังได้จ านวน ๑๗๖,๔๑๔ เมตร อันนี้ก็อยากให้ก าลังใจกับหน่วยงานว่าเป็นโครงการท่ีดี  



๔๖๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๓๐/๒ 
 
ประชาชนฝากมา โครงการป้องกันตลิ่งพังของกรมโยธาธิการและผังเมืองนี้ออกแบบ 
ได้สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง โครงการท่ี ๒ ก็คือโครงการพัฒนาพื้นท่ีตามผังเมือง 
หรือโครงการพัฒนาเมือง ซึ่งปี ๒๕๖๖ ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๕,๖๑๕ ล้านบาท ซึ่งในงบส่วนนี้
เขาก็มีท้ังงบศึกษาออกแบบในพื้นท่ีท่ีส าคัญของเมืองนั้น ๆ ไม่ว่าจะริมแม่น้ าหรืออะไรก็ตาม 
เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือให้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคัญนะครับ ท่ีส าคัญก็คือเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) แห่งใหม่ของแต่ละพื้นท่ี  
แบบท่ีออกก็ร่วมมือกับท้องถิ่นแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพราะฉะนั้นแบบท่ี
ออกมาก็จะมีความสวยงาม ขอรูปด้วยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 

 - ๒๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๓๑/๑ 
 
  นายนิพันธ์ ศิริธร (ตรัง)  :  อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ของกะพังสุรินทร์ แล้วก็ท่ีคลองน้ าเจ็ดอีกแห่งหนึ่งก็เป็นโครงการดี ๆ ท่ีอยากจะสนับสนุน  
ท่ียกตัวอย่างดี ๆ มาต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ก็เพื่อท่ีอยากจะให้เห็นว่าเรายังมีโครงการดี ๆ อยู่
ในทุกกลุ่ม ทุกกระทรวงท่ีพี่น้องประชาชนรอความหวังรออยู่ เพราะฉะนั้นเราไม่มีเหตุผลใด
โดยเฉพาะกระผมเองท่ีจะไม่ผ่านร่างงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ นี้ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ขอเชิญครับ 
  นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (เชียงใหม่)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย 
วันนี้ผมมีความตั้งใจอย่างยิ่งท่ีจะมาพูดถึงงบประมาณปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะถือเป็นงบประมาณ 
ท่ีส าคัญของประเทศชาติท่ีจะก าหนดว่าจะพัฒนา จะเดินทางต่อหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะ 
ในภาคของการท่องเท่ียว โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ นั้นเพิ่มขึ้นมาประมาณ 
๓.๑๘ ล้านล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง ๒.๗๔ เปอร์เซ็นต์ของปี ๒๕๖๕ และคิดเป็นมูลค่า 
๑๗.๗๙ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ท้ังนี้มีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล ๖.๙๕ แสนล้านบาท  
คิดเป็น ๒๑.๘๒ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณปี ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตามจากการอ่านเป็นปึกนี้ 
ผมมีความกังวลใจอย่างยิ่งว่าการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐกับสถานการณ์วิกฤติของโลก
ในปัจจุบันไม่ว่าจะจีโอโพลิทิคัล ไครซิส (Geopolitical Crisis) วิกฤติอาหารโลก วิกฤติราคา
พลังงาน วิกฤติความผันผวนในตลาดการเงินโลกจนเกิดซัปพลายช็อก (Supply Shock)  
ซึ่งสามารถวิเคราะห์จากตัวชี้วัดถึง ๕ ตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑ จากมูลค่าจีดีพี (GDP) ย้อนหลังในปี ๒๕๖๓ จีดีพี (GDP) ของเรา
ลดลงจาก ๑๖.๙ ล้านล้านบาท เป็น ๑๕.๖ ล้านล้านบาท ลดไปถึง ๗.๔๓ เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากสถานการณ์โควิด (COVID) เข้าใจได้ครับ ในปีล่าสุดสภาพัฒน์ได้หั่นการคาดการณ์
มูลค่าจีดีพี (GDP) จากปี ๒๕๖๕ เหลือ ๒.๕-๓.๕ เปอร์เซ็นต์ จาก ๓.๕-๔.๕ เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งมีมูลค่าแก็ป (GAP) ตรงนั้น ๑๖.๖ ล้านล้านบาท แสดงถึงการบริหารและการวางแผน
งบประมาณ การพัฒนาประเทศในอดีตที่ล้มเหลว 
 
 



๔๗๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๓๑/๒ 
 
  ตัวชี้วัดท่ี ๒ ตัวเลขของผู้ว่างงานระยะยาว ปรับตัวสูงสุดแตะ ๑.๗ แสนคน  
ผู้เสมือนว่างงานพุ่งแตะ ๓.๗๘ ล้านคน สะท้อนถึงความเปราะบางในการบริหารตลาด 
แรงงานไทย และการบริหารงบประมาณของภาครัฐ และหากเศรษฐกิจยังหมุนเวียนช้า 
อยู่แบบนี้จะส่งผลให้หลายธุรกิจปิดตัวลง กลุ่มคนท่ีเสมือนว่างงานก็จะกลายเป็นคนตกงาน
ในทันที 
  ตัวชี้วัดท่ี ๓ เมื่อพิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เงินเฟ้อท่ัวไปในเดือนเมษายน
ของปี ๒๕๖๕ อยู่ท่ีร้อยละ ๔.๖๕ ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง ๔.๕ ซึ่งเป็นจุดท่ีจะสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง เนื่องจากท่ีเราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะเห็นปัญหาท่ีทุกภาคส่วน
เผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงาน อาหารสด ต้นทุนอาหารท่ีสูงขึ้น สถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มาตรการคว่ าบาตรต่าง ๆ ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานท าให้ราคาสินค้า
และบริการปรับสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อนั้นเพิ่มขึ้น เข้าใจได้ครับ แต่จากท่ีกล่าวมานั้น 
รัฐควรจะจัดงบให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอัตราเงินเฟ้อนี้ใช่หรือไม่  
หรือเป็นเพราะรัฐบาลไม่มีความสามารถในการจัดหารายได้ท าให้ตัวเลขของการเพิ่มขึ้น 
ของงบประมาณน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อท่ีเกิดขึ้น 
  ตัวชี้วัดท่ี ๔ ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากการผลิต ค าสั่งซื้อ 
การลงทุน ต้นทุนการผลิต ผลประกอบการ และการจ้างงานต่าง ๆ โดยในเดือนมีนาคมสูงขึ้น
ถึง ๕๐.๗ แต่ในเดือนเมษายนกลับลดลงเหลือ ๔๘.๒ แสดงถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 
ของผู้ประกอบการและนักลงทุนท่ีแย่ลงกว่าเดือนก่อน ก่อความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจ 
ท่ีมากขึ้นทุกวัน ในขณะเดียวกันนี้ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาลชุดนี้ก็ตกต่ าถึงขีดสุดเช่นเดียวกัน แล้วถ้ายังมีรัฐบาล  
เก่า ๆ แบบนี้รับรองประเทศก็จะพังและถอยหลังลงเรื่อย ๆ  
 

- ๒๓๒/๑ 
 

 
 
 



๔๗๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        สวรรยา ๒๓๒/๑ 
 
  ตัวชี้วัดท่ี ๕ ส าหรับจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมมีประมาณ ๑.๓ ล้านคน สร้างรายได้ได้แค่ 
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่หากรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยท่ีเสนอไปหลายร้อยรอบมากว่า 
มาตรการของเราถ้าผมและพรรคเพื่อไทยปฏิบัติจะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาถึง ๖.๓ ล้านคน 
สร้างรายได้ให้ประเทศไทย ๔.๑ แสนล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐ ล้านคนภายใน ๔ ปี
เท่ากับว่ารัฐบาลท ารายได้จากภาคการท่องเท่ียวหายไป ๑.๐ แสนล้านบาท นักท่องเท่ียว
หายไปถึง ๕ ล้านคน รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรกับการตัดสินใจท่ีผิดพลาดและทุบท าลาย
ภาคการท่องเท่ียวอย่างนี้มาตลอด รัฐบาลควรจะเปลี่ยนจากการทุบหลังประชาชน แล้วถอยหลัง
ตัวเองยุบสภาคืนอ านาจให้ประชาชนเถอะครับ มาถึงความน่าตกใจในภาคการท่องเท่ียว 
งบประมาณของการท่องเท่ียวจากตัวชี้วัดท่ีกล่าวมาแล้วท้ังหมดจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทย  
ฟื้นตัวช้ามากในภาคการท่องเท่ียว ถึงจะพยายามปรับ วันนี้เปิดประเทศครั้งแรกก็ต้องมาดู
กันนะครับ แต่จากการบริหารงบและการบริหารชุดนี้ต้องดูว่าจะมีความเคลื่อนตัวอย่างไร 
เครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจอย่างภาคการท่องเท่ียวในงบประมาณปี ๒๕๖๖ เป็นเรื่องท่ีดี 
ท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเพิ่มขึ้น ๘๐ ล้านบาท และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ๔๐๐ ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามครับ ผมพบข้อกังวลมากมายเต็มไปหมดจากการอ่าน 
และศึกษาทุกเล่มในนี้นะครับ เพราะแผนงานบูรณาการการสร้างรายได้ภาคการท่องเท่ียว 
ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณในเชิงโครงสร้างส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีเป็นอะไร 
ท่ีอินเทรนด์ (Intrend) แล้วต่างชาติเขาท าแล้วประเทศไทยได้รับการยอมรับตรงนี้กลับหายไป 
การท่องเท่ียวดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติแค่เรื่องเดียว ๔.๑ แสนล้านบาท 
และการจ้างงานจะสูงขึ้นอีก ๖๐๐,๐๐๐ คน เป็นเพราะรัฐบาลยังไม่เข้าใจถึงเทรนด์ (Trend) 
หรือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพดีพอหรือไม่ การจัดสรรงบประมาณถึงไม่มีเสถียรภาพและไม่
ตรงเป้าตรงประเด็น ณ ปัจจุบัน งบประมาณของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในปี ๒๕๖๖ 
น้อยกว่าปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ อยู่ท่ี ๙.๑๘ และ ๑๒.๕๑ เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ เช่นเดียวกับ
งบประมาณการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยปี ๒๕๖๖ น้อยกว่าปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔  
อยู่ท่ี ๙๖.๗ และ ๔๘.๓๕ ตามล าดับ ท้ัง ๆ ท่ีมีเป้าหมายพูดกันอยู่ตลอดว่าต้องการกระตุ้น 
การท่องเท่ียว แต่การจัดสรรงบประมาณนั้นกลับน้อยนิดดูด้อยค่ากว่าในอดีต แต่จะมาหวัง 



๔๗๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        สวรรยา ๒๓๒/๒ 
 
รายได้จากพวกเราภาคการท่องเท่ียว หลักการดูย้อนแย้งตัวเองกันไปหมด ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลก าลังปล่อยจอย (Joy) งบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจจะขับเคลื่อนการท่องเท่ียวไปสู่
ความพินาศใช่หรือไม่ จากเหตุผลท้ังหมดผมเรียกงบประมาณฉบับนี้ว่าเป็นงบประมาณท่ีเน้น
แค่ปริมาณ ไม่เน้นการพัฒนาประเทศ โฟกัส ออน ควอลิตี นอต พีเพิล (Focus on quality 
not people) หรือ ควอลิตี (Quality) เลย ท้ังนี้ผมไม่ได้มีแต่ข้อติให้รัฐบาลนะครับ ทุกครั้ง 
ก็จะพยายามเสนอข้อคิดแล้วก็ให้รัฐบาลไปปรับปรุงปรับใช้ ผมขอมอบข้อเสนอส าหรับ
งบประมาณการส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ดังนี้ ๑. ควรยกระดับการท่องเท่ียวไทย โดยการเพิ่ม
มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่างชาติ จาก ๕๐,๐๐๐ บาทต่อคน เป็น ๖๕,๐๐๐ บาทต่อคน 
ซึ่งจะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ๒ ล้านล้านบาท จาก ๒ ล้านล้านบาท เป็น ๒.๖ ล้านล้านบาท 
คิดเป็น ๓๐ เปอร์เซ็นต์ โดยการอัดฉีดงบประมาณไปท่ีแผนงานบูรณาการสร้างรายได้ 
การท่องเท่ียว เพิ่มโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเท่ียวเทรนด์ (Trend) ใหม่  
เพื่อสอดรับกับสตรอง รีบาวน์ (Strong Rebound) จากการต้องการเดินทางเข้าไทย ออกแบบ 
กิจกรรมการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีเหนือความคาดหวัง ไม่ซ้ าและแปลกใหม่  
  ๒. อันนี้ส าคัญครับ ยกระดับระเบียงเศรษฐกิจของไทยท้ัง ๕ แห่ง ในฐานะ 
ท่ีผมเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องระเบียงเศรษฐกิจและระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ความส าคัญตรงนั้นเห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเราจะโตภายในประเทศ
อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องเอาประเทศข้างเคียงกลุ่มประเทศศีลเสมอกันมาพัฒนาร่วมกัน  
เพื่อขยายเพดานของรายได้และการจ้างงานสร้างรายได้ พัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
ในจีเอ็มเอส อีโคโนมิก คอร์ริดอร์ส (GMS Economic Corridors) ก็ขอฝากไปยังผู้รู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
รู้จริง ท าจริง และศึกษาจริงให้เร่งทบทวนและแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 

 
- ๒๓๓/๑ 

 
 
 
 



๔๗๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๓๓/๑ 
 
  ประเด็นท่ี ๓ ควรเน้นการท าโครงการท่ีชัดเจน ครอบคลุม ครบวงจร เพื่อเสริม
ความแข็งแกร่งของภาคการท่องเท่ียว  
  สุดท้ายนี้ในการพิจารณาและการค านวณงบแบบของรัฐบาลชุดนี้ ผมมองแล้ว 
อ่านแล้วก็เศร้าใจ เหมือนกับเป็นการใช้เครื่องคิดเลขเครื่องเก่า ๆ ท่ีมีแต่เครื่องหมายลบ 
และเครื่องหมายหาร ค านวณผิด ๆ ถูกๆ โดยเฉพาะการกู้เงินมาจ านวนมากแต่ไร้ประสิทธิภาพ
ในการจัดหาและกระจายรายได้เข้าสู่พื้นท่ี แต่หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเครื่องคิดเลข
ดังกล่าวจะเต็มไปด้วยเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายทวีคูณ เพราะเราเข้าใจบริบทของ
ประเทศ และเข้าใจความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว
คนไทยท้ังประเทศเราต้องการอะไร และต้องการแก้ไขอะไร หยุดรัฐบาลยุคหิน ยุคเก่า  
ไร้ เทคโนโลยีของท่าน เริ่มต้นใหม่กับรั ฐบาลใหม่ ท่ีมีแนวคิดนวัตกรรมท่ีทันสมัยอย่าง 
พรรคเพื่อไทย เพราะฉะนั้นผมจึงไม่สามารถรับหลักการร่าง พ.ร.บ. งบประมาณของรัฐบาล
ชุดนี้ได้ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณคุณจักรพลครับ 
ต่อไปคุณดนัย มะหิพันธ์ หลังจากนั้นจะเป็นคุณนริศ ข านุ รักษ์ จากคุณนริศก็จะมาท่ี 
คุณณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ทุกท่านดูแลเวลาด้วยตัวเองนะครับ เพราะว่ามีผู้เตือนบอกให้
แจ้งพวกเราท่ีอภิปรายว่าช่วยรักษาเวลา เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเมื่อตอนจบการอภิปราย 
เวลาไม่พอ ขอเชิญคุณดะนัยครับ  
  นายดะนัย มะหิพันธ์ (อ านาจเจริญ)  :  เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร
ท่ีเคารพอย่างสูงครับ ดะนัย มะหิพันธ์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดอ านาจเจริญ เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
ท่านประธานครับ วันนี้จะอภิปรายงบประมาณหมวด ๕ เรื่องรายจ่ายงบบุคลากรภาครัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ท่ีอภิปรายเฉพาะหมวดนี้ ผมมีเหตุผลว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ
ย้อนแย้งกับนโยบายท่ีตัวเองได้พูดเอาไว้ ต้องขออนุญาตยืมค าท่านนายกรัฐมนตรี  เมื่อเช้า
ท่านมาพูดท่ีนี่ว่าท่านไม่ได้ย้อนแย้งกับนโยบายของท่าน รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะลดก าลัง
ภาครัฐ ลดก าลังบุคลากร โดยมีการก าหนดว่าจะต้องตัดต าแหน่งเกษียณอายุ จะต้องไม่มี 
การบรรจุบุคลากรเพิ่ม อันนี้คือนโยบาย แต่ท่านมาดูการจัดสรรงบประมาณครับ ขอสไลด์ 
(Slide) ด้วยครับ 



๔๗๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๓๓/๒ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายดะนัย มะหิพันธ์ (อ านาจเจริญ)  :  ท่านประธานครับ งบประมาณ
บุคลากร ปี ๒๕๖๖ ท่านตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ท่ี ๗๗๒,๑๑๙,๑๒๕,๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้น
จากปีท่ีแล้ว ๑,๙๕๙,๑๕๐,๕๐๐ บาท ถ้าดูตามตัวเลขแล้วไม่มาก เพิ่มท่ีหน่วยงานไหนบ้าง 
หน่วยงานท่ีรับงบประมาณในหมวดนี้มีท้ังหมด ๒๖ หน่วยงาน ท่ีได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 
มี ๒๐ หน่วยงาน ท่ีลดลงมี ๖ หน่วยงาน มีหน่วยงานไหนบ้างท่ีลดลง มีกระทรวงการคลัง  
มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีกระทรวงคมนาคม มีกระทรวงศึกษาธิการ มีกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีลดมากท่ีสุดคือ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผมจะพูดรายละเอียดต่อไป ท่ีผมอยากจะพูดในเรื่องนี้เพื่อให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่ารัฐบาลมีแนวคิดมีวิธีการจัดสรรงบประมาณ
เกี่ยวกับเรื่องบุคลากรอย่างไร ในเมื่อท่านบอกว่าท่านต้องการท่ีจะพัฒนาคน เพื่อให้คน 
ไปพัฒนางาน พัฒนาอาชีพ แต่ดูแล้วนี่ท่านจัดสรรงบประมาณท่านไม่ได้คิดถึงเด็ก ไม่ได้คิด 
ถึงคนท่ีเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของชาติเลย ท่านดูรายการท่ีผมจะชี้แจง ท่ีผมจะแสดงให้ 
ท่านเห็นต่อไปนี้  

 
- ๒๓๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๗๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๓๔/๑ 
 
  ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงท่ีถูกตัด
งบประมาณมากท่ีสุดครับ ถูกตัดงบประมาณไปถึง ๗,๘๖๕,๘๕๐,๗๐๐ บาท ท่ีได้เพิ่มมาก
ท่ีสุดผมขอยกเอา ๒ กระทรวงครับ กระทรวงแรกคือกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
ได้เพิ่มมา ๒,๔๐๔,๔๗๓,๗๐๐ บาท อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มมา 
๒,๘๑๖,๒๓๔,๘๐๐ บาท  
  ท่านประธานครับ กระทรวงสาธารณสุขได้งบประมาณเพิ่ม ผมไม่ติดใจครับ 
ยอมรับแล้วก็เห็นใจเพราะบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ๓ ปีท่ีผ่านมารับเคราะห์กรรม
หนักครับ หน าซ้ าบุคลากรเหล่านั้นเขาเป็นเพียงลูกจ้าง กระทรวงได้หน้าเพราะได้รับงบประมาณ
แล้วได้บรรจุบุคคลเหล่านั้นดีใจด้วยครับ เพราะฉะนั้นงบประมาณท่ีได้รับมาอยากจะฝากให้
เป็นข้อคิดส าหรับกระทรวงสาธารณสุข วันนี้ท่านมีนโยบายโอนโรงพยาบาลต าบลไปอยู่กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการโอนก็จะต้องตัดโอนงบประมาณบุคลากรไปด้วย 
จังหวัดอ านาจเจริญของผมมีโรงพยาบาลต าบลอยู่ท้ังหมด ๗๖ โรงพยาบาล ตอนนี้โอน 
ไปแล้ว ๗๐ โรงพยาบาล เหลืออยู่ ๖ โรงพยาบาล เพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณบุคลากรตรงนี้ 
ผมไม่ทราบว่าท่านได้เอามาค านวณด้วยหรือไม่ ฝากผู้พิจารณา 
  ท่านประธานครับ อีกกระทรวงหนึ่งท่ีผมอยากจะชี้ให้ท่านประธานเห็นก็คือ
กระทรวงกลาโหมครับ กระทรวงกลาโหมนั้นได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น ๒,๔๐๐ กว่าล้านบาท
ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าหลายท่านพูดแล้วว่าประเทศไทยเราไม่มั่นคงตรงไหน มีอะไร  
ท่ีน่าหวาดวิตกท่ีน่ากลัว ท่านถึงจ าเป็นจะต้องมีการเพิ่มบุคลากร งบประมาณท่ีเพิ่มขึ้น
มากมาย เพิ่มบุคลากรขึ้นมาโดยท่ีท่านมีเหตุผลอะไร ผมไม่ทราบได้ ถ้าจะถามว่า ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ล่ะครับ ท่านเชื่อไหมครับว่าเขาเรียกว่าทหารลมก็มีครับ หรือท่านเพิ่มขึ้นมา
เพ่ือนายพล ตามบทวิเคราะห์วิจารณ์เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีนายพลมากท่ีสุด
ในโลก อันนี้ผมไม่สามารถทราบได้ แต่สิ่งท่ีผมอยากจะให้ประธานได้เห็นครับ งบประมาณ
รายจ่ายของกระทรวงกลาโหมในหมวดนี้ ๓ ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๒  
ถึงปี ๒๕๖๔ ผมอ่านรายงานงบประมาณเหลือจ่ายเหลือทุกปี แล้วผมก็ได้อภิปรายทุกปีว่า
ท่านตั้งงบประมาณไว้เหลือ แล้วท่านตั้งไว้ท าไม ปีท่ีแล้วปี ๒๕๖๔ มีงบประมาณเหลือจ่าย
เกือบ ๔,๕๐๐ ล้านบาทในหมวดนี้ เฉพาะกระทรวงกลาโหมกระทรวงเดียว ปีนี้ท่านยังมาตั้ง 
 



๔๗๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๓๔/๒ 
 
เพิ่มอีก ๒,๔๐๐ กว่าล้านบาท ท่านตั้งเพื่ออะไรครับ ท่านมีความหมายอะไร ท่านเชื่อไหมว่า 
เหตุผลท่ีไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ มีเหตุผลเดียวครับ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการพิจารณาคัดเลือก อันนี้คือเหตุผลทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน  
ท่ีอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้เขียน ซึ่งผมอ่านทุกตัว ท่านประธานครับ กระทรวงท่ีน่า
เห็นใจคือกระทรวงศึกษาธิการครับ วันนี้กระทรวงศึกษาธิการถูกลดงบประมาณบุคลากร 
ลงไป ๗,๘๐๐ กว่าล้านบาท ผมถามว่าผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ---------------------------------- 
 

- ๒๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๗๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๓๕/๑ 
 
ท่านรู้ร้อนรู้หนาวกับการจัดสรรงบประมาณพวกนี้หรือไม่ ท่านถูกตัดงบประมาณบุคลากร  
ลงไปความเดือดร้อนมันเกิดท่ีไหนท่านทราบหรือไม่ ท่านประธานครับ การแก้ปัญหาของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะ สพฐ. ท่านประธานรู้ไหมว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไร สพฐ.  
จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท มันไปกระทบ
โรงเรียนขนาดเล็กครับท่านประธาน นโยบายคือยุบโรงเรียนขนาดเล็ก วันนี้ถ้ามีครูเกษียณ 
ในโรงเรียนขนาดเล็กไม่คืนต าแหน่งให้ ไม่บรรจุผู้บริหารให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก นี่คือวิธีการ
แก้ปัญหาใช่ไหมครับ ท่านประธานครับ ในเขตเลือกตั้งของผมมี ๕ อ าเภอ อ าเภอพนา 
อ าเภอปทุมราชวงศา อ าเภอชานุมาน อ าเภอเสนางคนิคม อ าเภอลืออ านาจ มีโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ. ๑๓๐ โรงเรียน มีนักเรียน ๑๕,๘๐๐ กว่าคน ๒๐ โรงเรียนปีนี้ท าผ้าป่าจ้างครู 
น่าสงสารไหมครับ บางโรงเรียนมีครู ๑ คน มีพนักงาน ๑ คน บางโรงเรียนมีพนักงานราชการ 
เพียง ๑ คน ชาวบ้านเขามีวัฒนธรรมเขารักษาสิ่งท่ีเขามีนั่นคือ บ้าน วัด โรงเรียน เขาไม่อยาก
ให้โรงเรียนของเขาต้องล่มสลาย เขาจ าเป็นต้องท าผ้าป่าครับท่านประธาน ท าผ้าป่า 
เพื่อหาเงินมาจ้างครู ผมได้ไปร่วมเกือบทุกหมู่บ้านท่ีเขาท า ผมได้ตั้งค าถามว่าการท าผ้าป่า
ท่านมีเป้าหมายมีแนวทางท่ีจะหาเงินได้อย่างไร ทุกหมู่บ้านจะพูดคล้ายกันหมดครับ  
อย่างน้อยต้องหาเงินให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออะไรครับ เพื่อจะมาจ้างครูเพิ่ม ๒ คน  
ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าความล าบากยากเย็น ความทุกข์ยากแสนเข็ญท่ีมีอยู่แล้ว  
แต่ด้วยความรักในโรงเรียน ความศรัทธาในวัฒนธรรม บ้าน วัด โรงเรียน ความสงสารในตัวเด็ก
ท่ีมี ๒๐-๓๐ คนในหมู่บ้าน ทุกคนช่วยกันครับ บางโรงเรียนได้ ๗๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท 
บางโรงเรียนได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมถามว่าแล้วครูท่ีมาสอนได้เงินเดือนเท่าไร ท่านประธาน
เชื่อไหมครับว่าก็เอาเงินผ้าป่าท่ีได้หาร บางโรงเรียนก็ได้ ๓,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาทต่อคน 
ต่อเดือน บางโรงเรียนก็ได้มากกว่านั้นแล้วแต่เงินผ้าป่าจะได้ แล้วนโยบายของท่านท่ีบอกว่า
ปริญญาตรี ๒๐,๐๐๐ บาทล่ะครับมันอยู่ไหน คนท่ีได้ ๓,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท คือคนท่ีจบ
ปริญญาตรีท้ังหมดครับท่านประธาน ท่านไม่สงสารชาวบ้านหรือ ท่านไม่สงสารเด็กหรือ 
ท าไมความคิดท่ีท่านจะยุบโดยท่ีท่านไม่ได้ดูแลเขาเลยว่าจะแก้ปัญหาของเขาอย่างไร  
ท่านประธานครับ ประเด็นหนึ่งท่ีเห็น สพฐ. แก้ปัญหา สพฐ. จะไปเขียนไว้ในแผนงานพัฒนา
ทุกแผนงานเป็นเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ท่านรู้ไหมครับว่าผมอภิปรายทุกครั้ง  
 



๔๗๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๓๕/๒ 
 
ถามว่าผู้ปฏิบัติงานให้ราชการคือใคร ค าตอบคือใคร คือครูธุรการ ครูจ้างเพื่อดูแลเด็กพิเศษ 
นักการภารโรง ไปแฝงไว้ไปสอดแทรกไว้ในงบพัฒนา ท าอย่างนี้ความเชื่อมั่นความมั่นคง  
ของบุคลากรเหล่านั้นเขาอยู่ท่ีไหนครับ ท่ีโรงเรียนต้องท าสัญญาเดือนต่อเดือน ท าสัญญา 
กับคนกลุ่มนี้ ผมสงสารครับ เขาไม่มีความเชื่อมั่น เขาไม่มีความมั่นคง ท้ัง ๆ ท่ีเขาท างาน  
เต็มก าลังเต็มความสามารถ ท่านประธานครับ วันนี้ท่านเสนอ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับร่างเข้าไปในคณะกรรมาธิการก าลังพิจารณา มีอยู่มาตราหนึ่งท่านบอกว่าครูจะต้องท า
หน้าท่ีการสอนอย่างเดียว จะไปปฏิบัติหน้าท่ีอันอื่นไม่ได้ หน าซ้ ายังบอกว่าในโรงเรียนจะต้อง
มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานธุรการ ในโรงเรียนจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินพัสดุ ------ 
 

- ๒๓๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๓๖/๑ 
 
ในโรงเรียนจะต้องมีผู้ท าหน้าท่ีสนับสนุนการสอน แล้วท่านตั้งงบประมาณไว้ที่ไหน ถ้า พ.ร.บ. 
ตัวนี้คลอดออกมาท่านจะเอาเงินท่ีไหนมาจ้างคนกลุ่มนี้ ผมไม่เข้าใจในเรื่องของการจัดตั้ง
งบประมาณ ผมจึงอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ถึงคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ วันนี้ท่านคิดอะไร ฝากไปถึงพี่น้องเพ่ือนครู 
ต่อไปนี้ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือพวกท่านอาจจะน้อยลง ฝากไปถึงพี่น้องประชาชน ถ้าท่านมี
ลูกหลานจะให้เรียนหนังสือ ตอนนี้ท่านต้องไปดูยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีว่าเขาจะให้เงินกระทรวง 
ศึกษาธิการมาหรือไม่ ถ้าท่านให้ลูกไปเรียนหนังสือจะให้เรียนมาเป็นครูอาจจะไม่ได้เป็น  
ต้องส่งไปเป็นทหาร เรียนเป็นทหารถึงจะเจริญก้าวหน้า ถ้าพี่น้องประชาชนอยากให้ลูกหลาน
อยู่ดีมีสุข มีการศึกษาดี เลือกตั้งเท่ียวนี้อย่าลืมเลือกพรรคเพื่อไทยครับ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
ท่านนริศ ข านุรักษ์ ครับ 
  นายนริศ ข านุรักษ์ (พัทลุง)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นริศ 
ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ จากประสบการณ์  
และจากการศึกษาพบว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของรัฐบาลต้องมีอย่างน้อย ๔ เงื่อนไข 
๑. นโยบาย ๒. งบประมาณ ๓. การท างานท่ีทุ่มเทและซื่อสัตย์ และ ๔. การตรวจสอบ 
ท่ีเข้มข้นจริงจังจากทุกฝ่าย รัฐบาลชุดนี้ก็เช่นกันมีท้ังส่วนท่ีประสบความส าเร็จและส่วนท่ีต้อง
ทบทวนและแก้ไข  
  ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานในส่วนท่ีประสบความส าเร็จก่อน 
รัฐบาลชุดนี้ผมคิดว่ามีผลงานทางด้านความมั่นคง ซึ่งต้องชื่นชมและยกความดีให้กับ  
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ครม. ของท่านท่ีสามารถยุติความรุนแรง
ลงได้เกือบหมดสิ้น แล้วก็เรื่องแบ่งฝ่ายแบ่งสีท าให้เจือจางลงถือว่าเป็นผลงาน ผลงาน 
ด้านประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ด้านการส่งออก ด้านราคาพืชผลทางการเกษตร  
ผมคิดว่าประสบความส าเร็จสูงมาก ซึ่งต้องชื่นชมและยกย่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ใช้นโยบายประกันรายได้และใช้
ยุทธศาสตร์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดได้ประสบความส าเร็จ ส าหรับอีก ๒ ด้านท่ีประสบ 
ความส าเร็จ ก็คือด้านการจัดหาแหล่งน้ า รัฐบาลชุดนี้ไม่เคยมีการเดินขบวนเรื่องการ 
ขาดแคลนน้ า จึงขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี  



๔๘๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๓๖/๒ 
 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และด้าน
สุดท้ายท่ีผมคิดว่าประสบความส าเร็จอย่างมากก็คือด้านการประมง ซึ่งด้านการประมง
ประเทศไทยพบวิกฤติเมื่อปี ๒๕๕๘ และขณะนี้ปัญหาด้านนี้ได้คลี่คลายลงจากการทุ่มเท
ท างานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
ประธานคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ  
  แต่ว่าในส่วนท่ีไม่ประสบความส าเร็จคือรัฐบาลต้องทบทวน ซึ่งผมคิดว่า 
มันเป็นเรื่องท่ีเป็นปัญหาต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดท่ี ๑ ซึ่งได้แถลงนโยบายไว้
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๔๗๕ จนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องท่ีดินท ากิน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่
ท่ีเราแก้ไม่ส าเร็จเพราะว่า ๑. เรามีความเหลื่อมล้ า คนจน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ครอบครองท่ีดิน
ไม่ถึง ๑ ไร่ คนรวย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ครอบครองท่ีดินเกิน ๑๐๐ ไร่ ถ้าอย่างนี้ตัวเลขแบบนี้ 
ไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีดินท ากินได้ ๒. เราไม่มีนโยบายใหม่ กฎหมายใหม่ ๆ ท่ีมากระจาย 
การถือครอง หรือไม่มีมาตรการทางภาษี หรือมาตรการอื่นใดท่ีท าให้การถือครองลดความ
เหลื่อมล้ าลงได้ ๓. การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากท่ีดินเรายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่เรายังต่ ากว่าเกาหลีครึ่งหนึ่งเลย ผมจึงมีข้อค าถามถึงกระทรวง 
การคลังและส านักงบประมาณว่าท าไมท่านตั้งงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แค่ ๔ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณท้ังประเทศ ท้ัง ๆ ท่ีคนในภาคเกษตรมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
แต่ตั้งงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แค่ ๔ เปอร์เซ็นต์ ผมถามอีกค าถามหนึ่งว่า
ท าไมการตั้งงบประมาณของกรมพัฒนาท่ีดินของท่านลดลงจากปีท่ีแล้ว ท้ัง ๆ ท่ีเราต้องการ
ผลผลิตต่อไร่ ต้องการพัฒนาท่ีดินให้มากย่ิงขึ้น  
 

- ๒๓๗/๑ 
 
 
 
 
 



๔๘๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๒๓๗/๑ 
 
  เรื่องท่ี ๒ เรื่องท่ีดินป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เราพบว่ากรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณรวมกัน 
๑๗,๐๐๐ ล้านบาท เกินครึ่งหนึ่งของงบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ท า 
แนวเขตป่าไม่ส าเร็จ ซึ่งแนวเขตป่าท่ีเป็นหัวใจของเอกสารสิทธิและเป็นท่ีแก้ไขความขัดแย้ง  
เราฟื้นฟูป่าไม่ส าเร็จ ตัวเลขท่ีผมจะเรียนท่านประธานนี่คือเป็นตัวรายงานของ ป.ป.ท. บอกว่า
การปลูกป่าท่ีป่าแก่งกระจานได้รับงบประมาณไป ๔,๒๐๐ ไร่ ปลูกแค่ ๑๐ ไร่ อย่างนี้ไม่มีวันที่
จะแก้ไขฟื้นฟูสภาพป่าได้ เพราะกระทรวงนี้ข้าราชการส่วนหนึ่งมุ่งงานบริการ มุ่งงานอนุญาต
แล้วท้ิงงานอนุรักษ์ ผมคิดว่ากระทรวงการคลังกับส านักงบประมาณควรทบทวน หรือไม่  
ก็ต้องขันน็อตข้าราชการ 
  อีกเรื่องหนึ่งท่านประธานปัญหาการออกเอกสารสิทธิ ขณะนี้เอกสารสิทธิ 
ส.ค.๑ อยู่ในมือกรมท่ีดิน ๒๔๔,๒๔๙ ฉบับ ถ้าอัตราเร่งในการออกเอกสารสิทธิ ส.ค.๑  
เป็นโฉนดเป็นเหมือนกับท่ีผ่านมาในปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ต้องใช้
เวลา ๑๐ กว่าปีถึงสามารถท่ีจะออกโฉนดให้พี่น้องประชาชน ถามว่าแล้วท าไมส านักงบประมาณ
จึงปรับลดชุดเดินส ารวจจาก ๑๒๐ ชุด เหลือแค่ ๖๐ ชุด ลดลงครึ่งหนึ่ง ในขณะท่ีคนต้องการ
ออกเอกสารสิทธิให้มากยิ่งขึ้น ปรับลดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพรังวัดด้วยระบบดาวเทียม 
ปรับลดลงซึ่งนี่คือหัวใจของการออกเอกสารสิทธิ ผมจึงมีค าถามถึงกระทรวงการคลัง 
กับส านักงบประมาณ  
  และเรื่องสุดท้ายท่านไปปรับลดงบประมาณของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานนี้มีภารกิจท าอีไอเอ (EIA) ซึ่งมีหน้าท่ี 
ในการจัดระเบียบเมือง ดูแลคุณภาพชีวิต และควบคุมก ากับการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
ประกาศให้พื้นท่ีเป็นมรดกโลก ผมอยากเห็นแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นมรดกโลกเหมือนแม่น้ าดานูบ 
ผมอยากเห็นสวนจตุจักรเป็นสวนสาธารณะแบบสิงคโปร์ ผมอยากเห็นเขาบรรทัดของจังหวัด
พัทลุงเป็นมรดกโลกเหมือนเซเรนเกติในแทนซาเนีย และผมอยากเห็นทะเลสาบพัทลุง 
เป็นมรดกโลกเหมือนทะเลสาบคาซัคสถาน และทะเลสาบไบคาล ผมอยากเห็นเส้นทางเสด็จ
จากจังหวัดตรังของล้นเกล้ารัชกาลท่ี ๕ ไปยังจังหวัดพัทลุงเป็นมรดกโลกเหมือนเส้นทาง 
สายไหมในประเทศจีน ผมขอบคุณรัฐบาลท่ีได้ท างานหลายนโยบายประสบความส าเร็จ  
และหลายปัญหาได้รับการแก้ไข และขอให้รัฐบาลได้ทบทวนแก้ไขในส่วนท่ียังไม่ประสบ 



๔๘๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๒๓๗/๒ 
 
ความส าเร็จ ท้ายสุดขอให้เพื่อนสมาชิกได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ 
เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมาธิการท่ีจะจัดตั้งขึ้นหลังการอภิปรายในวันพรุ่งนี้ เพื่อท่ีจะไปแก้ไข  
ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อบรรลุความส าเร็จของงบประมาณปี ๒๕๖๖ กราบขอบคุณ 
ท่านประธานครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป
ท่านณัฐชาครับ เชิญครับ  
  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ผม ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร จากชาวบางขุนเทียน พรรคก้าวไกล ท่านประธานท่ีเคารพครับ ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ท่ีเข้ามานั้นเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้ว ผมขอใช้
เวลาเพียงสั้น ๆ เท่านั้นครับ ในเรื่องท่ียังขาดตกอยู่เพียงเล็กน้อยและเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี เขาบอกว่าดูอนาคตให้แม่นย าท่ีสุดต้องย้อนกลับไปดูอดีตครับ 
เราไปดูอดีตของหน่วยงานหนึ่งนั่นคือการเคหะแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีของบประมาณ
โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ปี ๒๕๖๖ อยู่ประมาณ ๘๓๐ ล้านบาท ถ้าดูงบประมาณนี้ก็ไม่ได้
มากมาย แต่เราไปดูในส่วนท่ีเขาขอมา เนื่องจากว่าการเคหะแห่งชาติต้องไปดูแลท่ีอยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อย เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอันใดท่ีท่านจะต้องบริหารจัดการให้ท่ีอยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยนั้นคุณภาพน้อยตามไปด้วย ฝ่ายโสตขอสไลด์ (Slide) ขึ้นนิดหนึ่งครับ  

(เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๒๓๘/๑ 
 

 
 



๔๘๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๓๘/๑ 
 
  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  อัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณลงทุนของงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนถึงปี ๒๕๖๕ ครับ ปี ๒๕๖๑ 
เกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนอยู่ราว ๆ ประมาณ ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ของรัฐวิสาหกิจ 
ค่าเฉลี่ยท้ังหมด การเคหะแห่งชาติเมื่อปี ๒๕๖๑ อยู่เกินกว่าค่าเฉลี่ย นั่นก็คือเบิกจ่ายไปได้
กว่า ๘๙ เปอร์เซ็นต์ ท่ีผมยกปี ๒๕๖๑ มานั้นเพื่อจะยืนยันให้เห็นว่าเคยท าได้ แต่ปี ๒๕๖๒  
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ และปัจจุบันปี ๒๕๖๕ ท่ีก าลังยืนอภิปรายอยู่นี้เพิ่งจะเบิกจ่ายไปได้ 
เพียงแค่ ๙ เปอร์เซ็นต์ ปีก่อนหน้านั้นอยู่ราว ๆ ๓๐-๔๐ เปอร์เซ็นต์ นั่นคือขอไปแต่เบิกจ่าย
ไม่ถึงครึ่ง มีอยู่ ๒ อย่างครับ ท างานไม่เป็น กับไม่ท าอะไรเลย ไปดูครับว่าปี ๒๕๖๕ ท่ีเบิกไป 
๙ เปอร์เซ็นต์นั้นมีงบประมาณอะไรบ้าง ท่านประธานครับ สไลด์ (Slide) หน้าถัดไปครับ 
งบประมาณรายจ่ายท่ีขอมาเมื่อปี ๒๕๖๕ เรเฟอเรนซ์ (Reference) เพื่อให้เห็นชัด ๆ ว่า 
อดีตท าอย่างไร และอนาคตจะท าต่ออีกหรือไม่ งบประมาณปี ๒๕๖๕ มีรายการ (๘) ค่าปรับปรุง 
บ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน ๑  ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท เอื้ออาทร ๒  ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
เอื้ออาทรบางขุนเทียน ๓  ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เราไปดูกันครับว่า ๓ โครงการนี้มีการขอ
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินไป แล้วไปทุเลาความเจ็บปวดรวดร้าวของพี่น้องประชาชน 
ได้อย่างไรบ้าง ผมลงไปดูท่ีโครงการเอื้ออาทร ๓ สิ่งท่ีเห็นครับ บ้านเอื้ออาทรนี่อยู่ยิ่งกว่า 
หลุมหลบภัยครับ สื่อมวลชนลองดูภาพ คือเดินไปทางไหนก็กลัวท้องพื้นมันร่วงใส่หัว  
นี่งบประมาณรายจ่ายขอไปแล้วท าไม่ได้เบิกไป ๙ เปอร์เซ็นต์ เบิกไปเปรียบประหนึ่งว่า 
พี่น้องประชาชนไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย นี่ครับไม่ใช่น้อย ๆ เป็นอยู่หลายห้อง จะบอกว่า พม. 
ไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้ รัฐมนตรี พม. เองก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ในพื้นท่ี จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น  
พี่น้องประชาชนไม่บอกก็ไม่ได้ จะบอกว่าไม่มีอ านาจก็ไม่ได้เพราะเป็นหน่วยงานก ากับดูแล
ของ พม. จะบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้เพราะสภาอนุมัติเงินไปแล้ว แต่เบิกจ่ายไปเพียง ๙ เปอร์เซ็นต์  
เพราะฉะนั้นปีนี้ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ จะมาของบประมาณก่อสร้าง จะมาของบประมาณดูแล 
พ่ีน้องประชาชนในส่วนของผู้มีรายได้น้อยก็ไม่รู้จะอนุมัติให้อย่างไร เพราะให้งบประมาณไปแล้ว
ไม่ได้ทุเลาความทุกข์ทรมานของพี่น้องประชาชนเลย พี่น้องประชาชนต้องอยู่ในบ้านเอื้ออาทร
ยิง่กว่าหลุมหลบภัย ท้ัง ๆ ท่ีงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินอนุมัติไปแล้ว อย่างนี้หมายความว่า
อย่างไรครับ ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ท างานเลย หรือไม่คิดจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลย 
จะท าแต่ในส่วนท่ีมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง จะท าแต่ในส่วนท่ีงบประมาณการเคหะแห่งชาติ 



๔๘๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๓๘/๒ 
 
หาเงินเองได้ ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็ใช้ไป ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็ใช้เต็มอัตรา แต่งบประมาณ
แผ่นดินท่ีขอจากสภาผู้แทนราษฎรท่ีอนุมัติไปแล้วท่ีมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับความเป็น  
ความตาย ความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนกับล่าช้าครับ ยิ่งคุณเบิกจ่ายล่าช้าไปเท่าไร  
พี่น้องประชาชนก็ต้องทนทุกข์อยู่อย่างนั้น สไลด์ (Slide) หน้าถัดไปครับ ผ่านไป ๑ ปีเต็ม ๆ  
เหล็กมันยังค้ าอยู่แบบนี้ แล้วห้องนี้เจ้าของห้องเป็นผู้ชายสูงอายุ ๑ ท่าน เก็บหอมรอมริบซื้อ
ก าลังผ่อนอยู่ แต่ขณะท่ีผ่อนห้องนี้ต้องไปเช่าห้องอยู่อีกตึกหนึ่งด้วย ผ่อนก็ต้องผ่อน เช่าอยู่ 
ท่ีใหม่ก็ต้องเช่า เพราะห้องท่ีซื้อการเคหะแห่งชาติดูแลได้ด้อยคุณภาพมาก ท่ีผมพูดนี่คือ
ยกตัวอย่างโครงการจากปีท่ีแล้วมาให้ดู ท่าน ส.ส. ข้าง ๆ ผม ท่าน ส.ส.วุฒินันท์ บุญชู  
ส.ส. เมืองปากน้ า จังหวัดสมุทรปราการ มีเอื้ออาทรอยู่ ๓-๔ เอื้ออาทร นั่งปรึกษาหารือกัน 
ก็ไม่ต่างกัน แต่ดีหน่อยว่าท่ีนั่นเขามีระบบบริหารจัดการ แต่ท่ีนี่มีคนใกล้ชิดในกระทรวง พม.  
ท่ีดูแลคุณภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ความมั่นคงของมนุษย์ แต่สามารถดูแล 
ให้พี่น้องประชาชนไม่มั่นคงเลย 

 
- ๒๓๙/๑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔๘๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๒๓๙/๑ 
 
  ไปดูโครงการต่อไปครับ การเคหะแห่งชาติให้ความส าคัญบอกว่าจะมีโครงการ 
ท่ีจะซ่อมเร็วภายใน ๗๒ ชั่วโมง โฆษณาอย่างดิบดีไม่รู้หมดค่าโฆษณาไปเท่าไร การเคหะแห่งชาติ
โฆษณาอย่างดิบดีบอกซ่อมไวภายใน ๗๒ ชั่วโมง เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรี จุติ ไกรฤกษ์ 
อยากจะดูแลพี่น้องประชาชน ตั้งงบประมาณไว้ ๒ ล้านบาท ท าไปท้ังปีเบิกจ่ายไป ๔๕,๐๐๐ บาท 
น่าจะเป็นค่าพีอาร์ (PR) ตัวรัฐมนตรีอย่างเดียว ขอไป ๒ ล้านบาท เบิกไป ๔๕,๐๐๐ บาท 
เหลือเวลาอีก ๔ เดือนหมดงบประมาณปี ๒๕๖๕ นั่นหมายความว่าไม่ได้ดูด าดูดี ดูแคลน
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างมาก ท่านประธานครับ และนี่คือเรื่องท่ีผมอยากจะฝาก
ไปยังคณะกรรมาธิการงบประมาณท่ีจะฟังรัฐมนตรีขายฝัน ฟังผู้บริหารท่ีไม่ดูแลพี่น้องประชาชน 
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในชั้นกรรมาธิการ ซึ่งผมเองเมื่อปีก่อนก็ได้มีโอกาสนั่งอยู่
ในคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เวลามาของบประมาณพูดจาอย่างดี
จะท าอย่างโน้น จะท าอย่างนี้ จะสร้างอย่างนั้น พอเอาความรู้สึกทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน 
ไปเสนอก็บ่ายเบี่ยง ถามว่าไม่เรียกว่าบ่ายเบี่ยงได้อย่างไร นี่ผ่านมา ๑ ปีงบประมาณแล้วครับ 
เพราะฉะนั้นปี ๒๕๖๖ ขอโครงการอะไร ฝากคณะกรรมาธิการตรวจรายละเอียดให้ยิบว่า 
จะก่อสร้างท่ีไหน ก าหนดระยะเวลาเป็นอย่างไร แล้วตัวชี้วัดต้องชี้วัดให้ได้ว่าสิ่งท่ีสร้าง  
สิ่งท่ีซ่อมมันตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือไม่ และการของบประมาณ
แบบไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนแบบนี้ ผมก็ไม่สามารถท่ีจะกดโหวตผ่านวาระหนึ่งในการขอ
งบประมาณท่ีไม่เห็นหัวประชาชนแบบนี้ครับ ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๒ ท่าน 
ท่านณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ กับท่านสฤษดิ์ บุตรเนียร  
  นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ (สงขลา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ผม ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี ๗ อ าเภอ 
นาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย ต าบลส านักแต้ว ส านักขามของอ าเภอสะเดา พรรคภูมิใจไทย  
ท่านประธานครับ งบประมาณปี ๒๕๖๖  ๓,๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าบอกตัวเลขมันดูยาก 
แต่ถ้าบอกง่าย ๆ ท่านต้องถูกลอตเตอรี่ ๕๐๐,๐๐๐ ใบ คือรางวัลท่ี ๑ นี่คืองบประมาณของ
แผ่นดิน แล้ววันนี้ประมาณรายจ่ายของรัฐบาล ๒,๔๙๐,๐๐๐๐ ล้านบาท แสดงว่าเป็นงบขาดดุล 
มันขาดอยู่เท่าไร ขาดอยู่ ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นงบประมาณปี ๒๕๖๕ ปีท่ีแล้ว 
กับปี ๒๕๖๖ ปีนี้ส่วนต่างกันก็คือ ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท มากกว่าปีท่ีแล้ว ท่านประธานครับ 



๔๘๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๒๓๙/๒ 
 
วันนี้ประเมินจากโครงการต่าง ๆ ท่ีหน่วยรับงบประมาณเสนอมายังรัฐบาล ท่านรู้ไหมครับ  
ผมประมาณคร่าว ๆ ว่าประมาณ ๑๐ ล้านล้านบาท เพราะอะไร เพราะกว่าจะมาถึงสภาแห่งนี้
โดนกระบวนการตัดงบประมาณมาตั้งแต่หน่วยแรก ยกตัวอย่าง อบต. ส่งมาท่ีอ าเภอ ท้องถิ่น
ก็ตัด ท้องถิ่นอ าเภอส่งมาท่ีจังหวัด จังหวัดก็ตัด จังหวัดส่งไปท่ีกรม กรมก็ตัด กรมส่งไปท่ี
ส านักงบประมาณก็โดนตัด แสดงว่าโครงการต่าง ๆ ท่ีประชาชนหรือว่าหน่วยรับงบประมาณ
ต้องการไม่ต่ ากว่า ๑๐ ล้านล้านบาท วันนี้ผ่านการพิจารณาของหน่วยงาน เหมือนท่ีผมบอก
มันเป็นเรื่องไม่ธรรมดา เพราะฉะนั้นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญก าหนดทิศทางของงบประมาณ 
วันนี้ นอกจากนายกรัฐมนตรี นอกจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็คือส านักงบประมาณครับ สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีและสภาพัฒน์ ท่านประธานครับ มีค าถามว่าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ  
ปี ๒๕๖๖ มีคนถามเยอะ ถ้าไม่ผ่านอะไรจะเกิดขึ้นครับ ๑. นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ  
ถ้าไม่ผ่านไม่กระทบกับงบรายจ่ายประจ าปีท่ีเป็นงบประจ า ยกตัวอย่างเป็นงบอะไรครับ  
งบเงินเดือน ๗๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท งบดอกเบี้ยเงินกู้ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท งบเงินทุน
หมุนเวียน งบกลาง ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไม่กระทบครับ แต่จะไปกระทบกับงบลงทุน 
ซึ่งหน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถท่ีจะไปเบิกจ่ายได้ท าให้ประเทศมีปัญหา วันนี้ผมม ี
อยู่ ๒ เร่ืองท่ีจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี แล้วก็พี่น้องเพื่อน ส.ส. ได้พิจารณา 

 
- ๒๔๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๘๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๔๐/๑ 
 
  เรื่องแรกก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีจัดกลุ่มจังหวัดเสียใหม่ เพราะอะไรครับ 
เพราะกลุ่มจังหวัดมีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริหารแบบซีอีโอ (CEO) เมื่อวันท่ี ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แบ่งเป็น ๑๘ กลุ่มครับ รัฐบาลในขณะนั้นเห็นว่าการจะให้งบประมาณ
ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความส าคัญก็เลยมีการจัดครับ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑  
มีความเห็นชอบให้ปรับปรุงกลุ่มจังหวัดใหม่ ๑๘ กลุ่ม โดยกระทรวงมหาดไทยแบ่งใหม่ ปรากฏว่า
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดพัทลุง ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่
และจังหวัดตรัง ภาคใต้ชายแดนก็คือจังหวัดสงขลาบ้านผม จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส รวมกันเป็น ๕ จังหวัด ท่านประธานครับ ปรากฏว่าหลังจาก
การปฏิวัติรัฐประหารมีคนกล่าวหาว่าทหาร หรือว่า สมช. ล้มใหม่ครับ ทหารเป็นคนจัดใหม่ 
เมื่อปี ๒๕๖๐ มีคนนินทาว่า สมช. จัดใหม่เป็น ๑๘ กลุ่ม ท่านประธานครับ ฝั่งอ่าวไทย
ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง  
และจังหวัดสงขลาบ้านผม ฝั่งอันดามันจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
กระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล นี่ก็คือฝั่งอันดามันครับ และฝั่งชายแดนใต้ก็คือจังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ท่านประธานครับ โยกจังหวัดสงขลาของผมไปอยู่ 
ฝั่งอันดามัน มันไม่ได้เกี่ยวกันเลย จังหวัดชุมพรกับจังหวัดสงขลาการท าธุรกิจต่างกัน จังหวัด
สงขลาเป็นเมืองชายแดนครับ ประกอบด้วยด่านปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา และด่านประกอบ 
ท่ีนาทวีบ้านผม ธุรกิจส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจชายแดน เพราะฉะนั้นเอาจังหวัดสงขลาไปอยู่กลุ่ม
จังหวัดฝั่งอันดามันมันคนละฝั่งกัน วันนี้ชาวจังหวัดสงขลาบอกว่า ส.ส.ณัฏฐ์ชนน อย่างไร 
ต้องอภิปรายเรื่องนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาท้ัง ๘ ท่าน จาก ๓ พรรคการเมือง 
ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีความเห็นลงมติว่าจังหวัดสงขลาต้องเปลี่ยนกลุ่มจังหวัดครับ ข้าราชการ 
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเท่ียว และพี่น้องประชาชนเห็นด้วยท่ีจะให้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนจังหวัดสงขลา เพราะอะไร เพราะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ขอให้ทบทวนจังหวัดสงขลาไปอยู่ในกลุ่มใหม่   
ก็คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง นี่ก็คือสิ่งท่ี ๓-๔ จังหวัดเราคุยกันแล้ว  
เราต้องเปลี่ยนกลุ่มใหม่ ท่านประธานครับ  
 



๔๘๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๔๐/๒ 
 
  เรื่องท่ี ๒ ให้รัฐบาลหาแหล่งรายได้เพิ่ม วันนี้เราพูดแต่เรื่องรายจ่ายครับ 
ท่านประธานครับ แต่ในเรื่องของรายได้เราพูดน้อยมาก วันนี้ปรากฏว่ากรมท่ีหารายได้ให้กับ
รัฐบาลหรือว่าประเทศ ๓ กรมหลัก ก็คือ กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง กรมศุลกากร 
กรมสรรพากร สังกัดกระทรวงการคลัง แบกกันหลังแอ่นเลย ๓ กรมนี้ วันดีคืนดีรัฐบาล 
ไม่มีเงิน ไม่มีงบประมาณก็บังคับหรือให้ ๓ กรมนี้ไปหางบประมาณมา เพราะฉะนั้นมันไม่พอ 
ท่ีจะท าให้ประเทศนี้ฟื้นจากวงจรงบประมาณขาดดุลได้นะครับ วิธีการผมขอน าเสนอแบบนี้ 
ให้ออกเอกสารสิทธิ โฉนด น.ส.๓ ให้กับพี่น้องประชาชนครับ มันไม่ใช่เรื่องยาก วันนี้ 
ประเทศไทยอั้นในเร่ืองของการออกโฉนด เอกสารสิทธิให้กับพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้น
รัฐบาลตั้งงบประมาณสัก ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อออกเอกสารสิทธิ 
เพราะฉะนั้นเมื่อออกเอกสารสิทธิมูลค่าของท่ีดินจากราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรุ่งนี้ออก 
เป็นโฉนดมูลค่าจะขึ้นเป็น ๓๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท นี่ก็คือมูลค่าจะขึ้นโดยอัตโนมัติ  
โดยจากการท่ีออกเอกสารสิทธิ เพราะฉะนั้นรัฐจะได้ภาษีท่ีดินบ ารุงท้องท่ีเพิ่มขึ้น ประชาชน
จะไม่ถูกด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกท่ีสาธารณะ และพี่น้องข้าราชการจะไม่โดนมาตรา ๑๕๗  
ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ทราบหรือไม่ว่าอุปสรรคของการใช้งบประมาณ
ประจ าปีตลอดปีที่ผ่านมามันเกิดจากอะไร ----------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๔๑/๑ 
 
มันเกิดจากเอกสารสิทธิครับท่าน ท่านอาจจะไม่รู้ ผมพูดท่านอาจจะหัวเราะมันเกี่ยวอะไรกับ 
เอกสารสิทธิ เพราะการขออนุญาตใช้ท่ีดินของรัฐ อุทยาน ป่าไม้ เขตห้ามล่า ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ 
หรือท่ีดินสาธารณะ ปัจจุบันหน่วยรับงบประมาณต้องเขียนโครงการครับ ต้องออกแบบ 
และขอใช้พื้นท่ี ดังนั้นต้องมีแบบต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยท าให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาส
จากงบประมาณของรัฐบาล วันนี้หลายพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิเขาก็เลยไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการเรื่องไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน หรืออื่น ๆ เพราะไม่สามารถจะน างบประมาณ
ของรัฐบาลไปให้ในพื้นท่ีนั้นได้เพราะไม่มีเอกสารสิทธิและต้องไปขออนุญาตป่าไม้ ถามว่าปีนี้
ป่าไม้อนุญาตให้หน่วยงานรับงบประมาณกี่โครงการ และท่านรู้ไหมว่าสนามหลวงก็ติดเขตป่าไม้ 
ปี ๒๔๘๔ ยกตัวอย่างท่ีบ้านคลองแวว ต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
พี่น้องอยู่มาเกือบ ๕๐ ปีไม่มีไฟฟ้าใช้ ปรากฏว่าผมลงไปในพื้นท่ีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสะบ้าย้อย
พร้อมท่ีจะน างบประมาณ วันนี้ ๒ ปีขออนุญาตจากป่าไม้ยังไม่อนุญาต และอดีตนายก อบต. 
ธารคีรี นายกดิง ต้องขออนุญาตท าถนน ท่ีธารคีรีไม่มีเอกสารสิทธิท้ังต าบล ใช้งบประมาณ 
ไปท าถนนคอนกรีตปรากฏว่าไปติดเขตป่าไม้อยู่ประมาณ ๕๐ เมตร โดน ป.ป.ช. ลงโทษวันนี้
โดนตัดสิทธิทางการเมือง นี่คือความเลวร้ายของระบบประเทศไทย ท่านประธานครับ ยังมีอีก
หลายอย่างโดยเฉพาะท่ีบ้านผมด่านประกอบติดกับประเทศมาเลเซีย ถนน ๔ เลน (Lane)  
ยังเหลืออีก ๑๖ จุด ผมอภิปราย ๒-๓ รอบ ปรากฏว่าติดเขตป่าไม้ ติดเท่าไรครับ ๒๐ เมตร 
๓๐ เมตร ๑๖ จุดไม่สามารถจะท าถนน ๔ เลน (Lane) ทะลุไปท่ีด่านได้ นี่ก็คือสิ่งท่ีเกิดขึ้น
เป็นการถ่วงดุล เป็นการถ่วงงบประมาณ ถ่วงความเจริญของประเทศไทย ท่านประธานครับ 
ถ้ามีการแก้ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิท่ีดินท ากินใน ๓ จังหวัดชายแดน และ ๔ อ าเภอบ้านผม 
มันจะเกิดปัญหาน้อยลง เพราะฉะนั้นสรุปแล้วปัญหาท่ีดินหรือเอกสารสิทธิมีผลกับพื้นท่ี 
ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ และพื้นท่ีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ นักการเมือง เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกด าเนินคดี 
จะลดลง ส าหรับผลงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ เราไม่สามารถจะใช้งบประมาณตามเป้าได้ 
มีเงินเหลือจ่ายเยอะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาของประเทศ เจ้าหน้าท่ีของรัฐโดนด าเนินคดี 
สุดท้ายนี้ผมอยากเห็นงบประมาณปี ๒๕๖๖ ผ่าน เพราะพี่น้องประชาชนชาวสงขลา เขต ๗ 
ก าลังรอคอยครับ วันนี้โครงการถนนวงแหวนสะเดา-นาทวีก็อยู่ในแผนนี้ ถนน ๔ เลน (Lane) 
นาทวี-เคลียงไปควนหมาก ๒๒ กิโลเมตร ก็อยู่ในเล่มขาวคาดแดงนี้ครับ อาคารโรงพยาบาล 
สะบ้าย้อยท่ีกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติไปให้ ๒๘ ล้านบาท ก็อยู่ในเล่มนี้ มีการขยายถนน 



๔๙๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๔๑/๒ 
 
มากมาย เพราะฉะนั้นอีกหลายโครงการท่ีคนบ้านผมรอคอยจากงบประมาณปี ๒๕๖๖ 
เพราะฉะนั้นผมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่ีเดินทางไปเยี่ยมจังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี ๒๕ 
เมษายนท่ีผ่านมา ท่านประธานครับ ปรากฏว่าผมไปเยี่ยมนายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ก็ถามว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลคุณมีอะไรฝาก
นายกรัฐมนตรีบ้าง ผมมี ๒ เร่ืองครับ 
  เรื่องแรกก็คือยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลา ถนนสาย ๔๒ คลองแงะ นาทวี
ล าไพล โคกโพธิ์ นาเกตุ ไปถึงแยกดอนยาง ๘๐ กิโลเมตร นี่คือถนนยุทธศาสตร์ที่จะเปิดเมือง
๓ จังหวัดชายแดนและเชื่อม ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา วันนี้ท่านประทีป รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องและไปด าเนินการ 
  เรื่องสุดท้ายสิ่งท่ีผมฝากท่านนายกรัฐมนตรี วันนี้เราเป็น ส.ส. เราต้องคิดถึง
รายได้ของพี่น้องประชาชน จังหวัดสงขลาบ้านผมโดยเฉพาะอ าเภอนาทวี สะบ้าย้อย  
เป็นพื้นท่ีปลูกยางพารา จังหวัดสงขลามีพื้นท่ีปลูกท้ังหมด ๒ ล้านไร่ แต่ใน ๕ อ าเภอ นาทวี 
สะบ้าย้อย จะนะ เทพา และสะเดา มีพื้นท่ีปลูก ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ -------------------------------- 
 

- ๒๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๙๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๔๒/๑ 
 
วันนี้พี่น้องประชาชนหันมาปลูกทุเรียน ผมก็เลยเสนอนายกรัฐมนตรีว่าต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลา ของ ศอ.บต. ท่ีจะ
สนับสนุนเรื่องของทุเรียน เพราะฉะนั้นวันนี้การอภิปรายในวาระแรกอยากน าเรียน 
ท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการหารายได้เพิ่ม ผมเองในฐานะ ส.ส. เราก็คิดตลอดว่า 
สิ่งไหน มุมไหน หรือกิจกรรมใดท่ีจะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน เพราะมันจะส่งผล  
ไปให้กับรายได้ของประเทศ สุดท้ายนี้พี่น้องชาวสงขลาท่ีเคารพครับ เราจะมีการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มจังหวัดหรือไม่อยู่ท่ีท่านนายกรัฐมนตรี แต่วันนี้เรามีความหวังว่าการเปลี่ยนกลุ่มจังหวัด
สงขลาจะท าให้หาดใหญ่บ้านผมฟื้นจากการตาย จะท าให้สงขลาบ้านผมฟื้นจากเศรษฐกิจ  
ท่ีโดนระลอกแล้วระลอกเล่า เพราะฉะนั้นฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่าน วันนี้ผมเองอาจจะ
เห็นด้วยหรือต าหนิแล้วก็เสนอบางเหตุผล ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณางบประมาณครั้งนี้
ตามเจตจ านงของประชาชนในเขตของท่าน ขอบคุณมากครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๒ ท่าน  
ท่านสฤษดิ์ บุตรเนียร กับท่านมานพ คีรีภูวดล เชิญท่านสฤษดิ์ก่อนครับ 
  นายสฤษดิ์ บุตรเนียร (ปราจีนบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
กระผม สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต ๓ พรรคภูมิใจไทย 
วันนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่ีอนุญาตให้ผมได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายสนับสนุนและเห็นชอบในวาระหนึ่ง ในการรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยจ านวนเงินถึง ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท 
งบประมาณรายจ่ายนี้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางในการท่ีจะ
พัฒนายุทธศาสตร์ท้ัง ๖ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงตามท่ีท่านนายกรัฐมนตรี  
ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงไปเมื่อวานนี้ ๑. เรื่องความมั่นคง ๒. เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ๓. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔. ด้านสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางด้านสังคม ๕. ด้านสร้างความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖. ปรับความสมดุลเพื่อพัฒนาระบบการจัดการของภาครัฐ นโยบาย 
การจัดการงบประมาณท่านก็บอกอยู่แล้วว่าเพื่อจะจัดงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจนให้เกิดความเสมอภาค สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า ให้ความเป็นธรรม  
อีกท้ังให้ความส าคัญความต้องการของประชาชนเป็นหลักเพ่ือกระจายอ านาจ และประโยชน์ 



๔๙๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๔๒/๒ 
 
สูงสุดเพื่อประชาชนโดยท่ีไม่ซ้ าซ้อน วันนี้ผมในฐานะสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยกับ
งบประมาณนี้ เพราะเป็นความจ าเป็น เป็นเครื่องมือในการท่ีจะขับเคลื่อน โดยเฉพาะวันนี้  
อยู่ในภาวะวิกฤติท่ีจ าเป็นเหลือเกินท่ีประเทศชาติต้องใช้งบประมาณในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ให้ทัน เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะประเทศไทยเราก็ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย ในปัญหาอีกหลาย ๆ อย่างท่ีเราประสบ จากปัญหาโควิด -๑๙ (COVID-19) 
ปัญหาผู้สูงวัย อีกทั้งวันท่ี ๑ มิถุนายน ก็ต้องเริ่มเปิดประเทศเพื่อท่ีจะท าให้มีการขับเคลื่อน  
แต่ขณะเดียวกันก็เป็นท่ีน่าเสียใจว่าเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ เรื่องของ
ปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ในเรื่องก่อให้เกิดน้ ามันแพง ปุ๋ยแพง อาหารแพง ต่าง ๆ เหล่านี้ 
วันนี้ผมอยากจะขอพูดเรื่องงบประมาณใน ๒-๓ จุดท่ีควรจะสร้างสรรค์หรือแก้ไข และตั้ง
ข้อสังเกตเพื่อให้รัฐบาลน าไปสู่การพิจารณางบประมาณในปี ๒๕๖๖  
 

- ๒๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๙๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๔๓/๑ 
 
  สิ่งแรกก็คืองบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผมในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิการการศึกษา ด้วยงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการถือว่าเป็นงบประมาณ 
ของกระทรวงท่ีสูงท่ีสุด ๓๒๕,๙๐๐ ล้านบาท ก็ถือว่างบสูงท้ังท่ีถูกตัดลงไปจากปีท่ีแล้วก็ตาม 
ซึ่งท่านบอกว่าในยุทธศาสตร์ท่ีบอกจะให้เกิดความเสมอภาค ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับ  
แต่ขณะเดียวกันผมอยากให้ทางรัฐบาลได้ค านึงถึงว่าเด็กทุกคนท่ีเกิดมาบนแผ่นดินไทย 
ควรนึกถึงความเสมอภาค ไม่ว่าจะจัดการโดยรัฐ จัดการโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
จัดการโดยเอกชนครับ กราบเถอะครับให้ความเสมอภาคท่ีท่านก็พูดไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์
ความเสมอภาค ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพ แล้วท่านก็พยายามจะพูดแต่ค าว่า ความเสมอภาค 
อยู่ตลอดเวลา วันนี้เด็กไทยขอร้องขอความเมตตาเกิดความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเร่ืองอาหาร
กลางวัน เรื่องเงินอุดหนุนรายหัว ถ้าท่านให้ความเป็นธรรมในตรงนี้มันจะเกิดคุณภาพ  
เกิดประสิทธิภาพต่อเด็กตั้งแต่เร่ิมต้นเลยครับ  
  อันท่ี ๒ ในเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเราก็ถกกันมาอยู่ตลอด ไม่ว่าฝา่ยค้าน 
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายไหน ๆ ก็เห็นกันอยู่ว่าปัจจุบันการเกิดลดลง โครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
โรงเรียนก็เริ่มเล็กลง เล็กลง เล็กลง ท่านจะรออยู่ท าไมครับว่าต้องให้มันเป็นไปตามยถากรรม 
หรือจนไม่มีโรงเรียนเด็กเลยเป็นศูนย์ ท่านถึงจะพยายามแก้ปัญหาตรงไหนหรือครับ ดังนั้น
ผมถึงกราบบอกรัฐบาลนะครับ การจัดการงบประมาณก็เช่นเดียวกันเราควรจะค านึงถึง 
การบริหารจัดการด้วยท้ังคุณภาพและเชิงปริมาณ แต่วันนี้ปริมาณโรงเรียนโดยเฉพาะของ 
สพฐ. ถึง ๓๐,๐๐๐ โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กถึง ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน ท่านแก้ไขหรือยัง 
ดังนั้นควรจะมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจให้กับเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ใช้ดุลยพินิจ
วิจารณญาณ ในความเหมาะสมแต่ละท่ีไม่เหมือนกันครับ เพราะอย่างไรคุณภาพการศึกษา 
จ านวนครูไม่พอ งบประมาณไม่พอ งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารก็ไม่พออยู่แล้ว  
ขอให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการในเรื่องของคุณภาพตรงนี้
และขนาดจ านวนโรงเรียนด้วยครับ 
  อีกส่วนหนึ่งคือของอาชีวศึกษา โดยเฉพาะตอนนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
ก าลังเข้าสู่ในคณะวิสามัญพิจารณากันอยู่อย่างเข้มงวดกวดขัน หรือเข้มข้นกันอยู่ว่าเราให้
ความส าคัญกับอาชีวศึกษามาก แต่พระราชบัญญัติก็ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับในส่วนนี้ 
มากนักนะครับ ในเรื่องงบประมาณก็เช่นเดียวกัน ผมอยากจะกราบเรียนรัฐบาลตรงบางส่วน 



๔๙๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๔๓/๒ 
 
การจัดการควรจะเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ เพราะเป็นเรื่องของการประหยัดงบประมาณ 
งบประมาณผมเชื่อเหลือเกินว่าจะน้อยหรือมากไม่ส าคัญหรอกครับ มันส าคัญอยู่ท่ีการจัดการ
ให้ท าอย่างไรถึงจะพอเหมาะพอควร โดยเฉพาะถ้ามีการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจแล้วงบประมาณ 
อาจจะลดหย่อนลงไปตามสมควรได้ โดยใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
  เรื่องของ กศน. เช่นเดียวกันครับ วันนี้โครงสร้างหรือความรู้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากทีเดียวครับ จาก กศน. ก าลังจะเปล่ียนแปลงไปกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เราก าลังเร่ง
หรือส่งเสริมให้ภาคเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นผมอยากจะเรียนเรื่องของงบประมาณ 
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ เพราะมันครอบคลุมทุกช่วงวัยของการเรียนตั้งแต่เกิด 
จนวันตาย ความรู้มีอายุสั้นครับ ทุกคนจ าเป็นต้องมารีสกิล (Reskill) อัปสกิล (Upskill)  
อยู่ตลอดเวลา จึงเห็นสมควรว่าเราควรจะมีการทบทวนเรื่องงบประมาณ ความส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องส่วนต่าง ๆ ในการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในภาวะ
วิกฤติโควิด-๑๙ (COVID-19) นี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบันนี่นะครับ
ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤติประชาชนเดือดร้อน งบประมาณของประเทศต้องใช้จ่าย  
ในเรื่องของการแก้ปัญหาชดเชยอย่างมาก ผมก็เห็นกระทรวงสาธารณสุขนี่ล่ะครับ ท่ีมีการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
ได้สร้างหน่วยงานหรือได้สร้างกลุ่มภาคสังคม คือ อสม. นี่ล่ะครับ จนเกิดกลุ่มบุคคลท่ีเห็นชัด
เลยว่าตลอดระยะเวลาท่ีเกิดโควิด (COVID) ๒-๓ ปีนี้ ต้องขอขอบคุณกลุ่ม อสม. ท้ังประเทศ
ประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ คน ได้สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ได้แก้ปัญหาสังคมโดยใช้งบประมาณ
ท่ีน้อย ได้มีค่าป่วยการเพียงคนละ ๑,๐๐๐ บาท ---------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๔/๑ 
 

 
 
 
 



๔๙๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๔๔/๑ 
 
และขณะนี้ก็ก าลังจะของบประมาณในการท่ีจะเพิ่มให้กับ อสม. เพราะเป็นคนท่ีเป็นกลไก  
ท่ีส าคัญครับ และได้ท าประโยชน์กับประเทศชาติอย่างมากทีเดียว ผมจึง เห็นสมควรว่า 
ให้ทางรัฐบาลได้โปรดพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการ เพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่า 
อีกท้ังอาจจะสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ความมีน้ าใจท่ีดีครับ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
ถึงบอกว่าเป็นกระทรวงท่ีมีการจัดการท่ีดี และวันนี้ก็จะมีการฟอกไตฟรี มีการรักษา ๓๐ บาท 
รักษาทุกโรค เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยของท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ท่านหัวหน้า 
พรรคภูมิใจไทยท่ีพยายามจะสานต่อเสริมศักยภาพแห่งความเท่าเทียมกันและให้มี 
ความแข็งแกร่งของบุคลากรเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ  
  ในส่วนของงบประมาณจากยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ท่ีเราเห็นว่ามีความส าคัญ 
อย่างมากในเรื่องของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตรงนี้ล่ ะครับ  
ซึ่งเห็นความส าคัญว่า ในเรื่องของด้านยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ท่ีผมกล่าวไปท้ังหมดแล้วครับ  
เรื่องของความเสมอภาคและศักยภาพของคนท่ีเกิดขึ้น ส่วนยุทธศาสตร์ท่ี ๕ หลังจากท่ีเกิด
ภาวะวิกฤติเร่ืองโควิด (COVID) ไปแล้ว ความวัวก็ยังไม่หาย ความควายก็เริ่มเข้ามาแทรกแล้ว  
ในเรื่องของไคลเมตเชนจ์ (Climate Change) สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โลกร้อน  
เร่ืองของคาร์บอน เร่ืองของก๊าซเรือนกระจกอีกแล้วครับ เร่ืองสงครามท่ีเกิดท าให้อาหารแพง  
ปุ๋ยแพง  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายสฤษดิ์ บุตรเนียร (ปราจีนบุรี)  :  ผมขออนุญาตขึ้นสไลด์ (Slide) ควบคู่
ไปกับการบรรยายเลยครับว่า ผมในฐานะสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยคนหนึ่งท่ีรับนโยบาย 
มาว่าเราพูดทุกอย่างเราท าเหมือนเช่นกัญชา ซึ่งตลอดเวลามาพรรคภูมิใจไทยก็ประสบ
ความส าเร็จท่ีสามารถจะเปลี่ยนจากค าว่า ยาเสพติด เป็นยาท่ีจะใช้เป็นพืชผลทางการเกษตร
อย่างดีครับ ในวันนี้ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยขาดแคลนน้ าขอให้รัฐบาลมุ่งเน้นไปเรื่องการสร้างทรัพยากรน้ า  
ให้มีประโยชน์ครับ อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขอให้รัฐบาลในเมื่อมี 
ความจริงใจ ต้นไม้คือการเริ่มต้นในการสร้างโลกสีเขียวและท าอย่างไรครับ เราบอกว่า  
ปุ๋ยแพง วันนี้ผมในฐานะสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเราพูดแล้วเราพยายามจะท ารุกไปถึง 
ชาวบ้านกลุ่มประชาชน ซึ่งเราค านึงอยู่ตลอดเวลาว่าท าอย่างไรประชาชนจะกินดีอยู่ดี  



๔๙๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๔๔/๒ 
 
เมื่อสักครู่ท่านณัฏฐ์ชนนก็พูดท่ีจังหวัดสงขลา วันนี้ผมขอย้อนกลับมาท่ีจังหวัดปราจีนบุรี
โดยเฉพาะเขตอ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอนาดี ผมห่วงใยครับ ปุ๋ยแพงเราจะท าอย่างไร  
ผมพยายามร่วมกันกับชาวบ้านหาโอกาสที่มีอยู่โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็น
ปุ๋ยใบไม้ท่ีมีอยู่ทุกบ้าน ทุกหมู่บ้านมารวมกันสร้างผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ 
นี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ซึ่งประเทศไทยเรามีโอกาสมากครับ ดังนั้นผมถือโอกาส 
ในการท่ีจะน าเสนอโดยเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการ อยากให้รัฐบาลใช้งบประมาณ 
ในปี ๒๕๖๖ ครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณท่ีมีอยู่ก็ยังจ ากัด ผมเชื่อเหลือเกินว่า
ศักยภาพอยู่ท่ีการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะปุ๋ยท่ีราคาแพง วันนี้ชาวปราจีนบุรีโดยเฉพาะ
อ าเภอนาดี อ าเภอกบินทร์บุรี ผม ส.ส. สฤษดิ์ บุตรเนียร พร้อมท่ีจะน ากระบวนการความคิด
ความอ่าน น าสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเพื่อให้
กินดีอยู่ดี และสมกับค ากล่าวของพรรคภูมิใจไทยท่ีเราบอกว่าเราพูดแล้วเราท า ท าอย่างไร
ประชาชนอยู่รอดภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดและบริหารงานแบบบูรณาการ และขอ
เชิญชวนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านขอได้โปรดรับหลักการเพื่อประโยชน์กับ
ประเทศชาติ เพ่ือผลักดันงบประมาณสู่การพัฒนาประเทศไทยต่อไป กราบขอบคุณมากครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๒ ท่าน 
ท่านมานพกับท่านบุญลือนะครับ เชิญท่านมานพก่อนครับ 
  นายมานพ คีรีภูวดล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม มานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล สัดส่วนชาติพันธุ์  
คนเชียงใหม่ ท่านประธานครับ ผมขออภิปรายเรื่องงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ในประเด็น
เรื่องปัญหาสัญชาติ สถานะบุคคล แล้วก็คนไทยพลัดถิ่นนะครับ ผมจะเข้าประเด็นเลยครับ  
ท่านประธานครับ ปัญหานี้เป็นปัญหาท่ีไม่มีวันท่ีจะแก้ปัญหาได้อย่างส าเร็จ นับวันก็จะมี
ปัญหาทับถมและซับซ้อนมากขึ้น ท้ัง ๆ ท่ีข้อกฎหมายก็คือ พ.ร.บ. สัญชาติ ฉบับท่ี ๕  
ปี ๒๕๕๕  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๒๔๕/๑ 
 



๔๙๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๔๕/๑ 
 
  นายมานพ คีรีภูวดล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  มติ ครม. กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ทุกหน่วยงาน องค์กรประชาชนท่ีท าเรื่องนี้ยอมรับและเข้าใจ  
ในกระบวนการท้ังหมดว่าถ้าแก้ปัญหาตามเง่ือนไขกติกานี้ทุกฝ่ายยอมรับ แต่ว่าการแก้ปัญหา
เหล่านี้เดินไปอย่างช้า ๆ อย่างไม่รู้อนาคต ผู้ท่ีมีปัญหาสัญชาติ ณ วันนี้ ๙๐๐,๐๐๐ คน  
บางหน่วยงานบอกว่าน่าจะเกิน ๑ ล้านคน เราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร พี่น้องประชาชน 
ท่ีเข้าสู่กระบวนการไปถามผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่รู้ ก็ไปถามปลัดอ าเภอ ปลัดอ าเภอ
บอกว่าไม่รู้ ไปถามนายอ าเภอ นายอ าเภอบอกว่าไม่รู้ วันนี้ท่ีผมอภิปรายท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอย่าบอกว่าไม่รู้ ท่านประธานครับ ในความล่าช้ามีเหตุผล มีสาเหตุต้นตอ
อย่างไร เดี๋ยวผมจะพาท่านประธานไปดู  
 ประเด็นแรกก็คือความจริงใจ ท่ีผ่านมากระบวนการแก้ไขปัญหาสัญชาติ 
รัฐไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา เป็นงานฝากครับ มองว่างานนี้เป็นงานฝาก ฝากให้  
ฝ่ายทะเบียนอ าเภอประจ าท างานไป งานนี้จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญผู้ช านาญการเฉพาะด้าน  
ฝ่ายทะเบียนก็มีงานประจ าอยู่แล้ว มีงานท่ีนายอ าเภอสั่ง มีงานเฉพาะหน้า ไม่ว่าจะเป็น 
ภัยพิบัติ งานฉุกเฉินต่าง ๆ เต็มไปหมดเลยแต่ว่าไปฝากไว้ อันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการ 
ท่ีผมคิดว่ารัฐไม่มีความจริงใจจริงจังในการแก้ไขปัญหา  
 ประเด็นท่ี ๒ ขาดการบริหารจัดการเชิงรุกท้ังพื้นท่ี ท้ังงบประมาณ อย่างท่ีผม
บอกว่ากฎหมายฉบับนี้กติกาต่าง ๆ เป็นท่ียอมรับแล้ว มีองค์กรภาคประชาชน มีภาควิชาการ
พร้อมท่ีจะเข้ามา แต่ไม่มีกระบวนการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี ในพื้นท่ียุทธศาสตร์ตรงไหนท่ีมี
ปัญหา จังหวัดไหนมีปัญหา ไม่ได้ออกแบบกลไกการบริหารท่ีจะดึงศักยภาพของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้ามาช่วยหนุน ไม่มีกระบวนการท่ีจะรองรับต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีว่าจะแก้ปัญหา
โดยเร็วท่ีสุดได้อย่างไร ท่านประธานทราบไหมครับ ผมจะขอเอาข้อมูลเท่าท่ีผมหาได้ 
คือข้อมูลปี ๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ผู้ท่ีมีสิทธิท่ีจะเข้าข่ายในการเข้ารับพิสูจน์สิทธิว่า 
จะได้รับสัญชาติหรือไม่มีประมาณ ๘๔๐,๐๐๐ กว่าคน แบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรก 
ก็คือกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ๕๐๐,๐๐๐ กว่าคน 
กลุ่มท่ี ๒ คือกลุ่มเด็กท่ีเกิดในประเทศไทยพ่อแม่ไม่มีสัญชาติประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน  
แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเด็กท่ียังเป็นประเด็นและยังไม่สามารถท่ีจะหาข้อมูลได้ก็คือเด็กตัวจี (G)  



๔๙๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๔๕/๒ 
 
เด็กตัวจี (G) ก็คือเด็กท่ีเรียนอยู่ในสถานศึกษาแต่ไม่รู้ว่าสถานะบุคคลเป็นอย่างไร อันนี้ 
ยังเป็นปัญหา ท่านประธานทราบไหมครับ ในการลงนามของรัฐบาลในเวที โลกว่าเราจะ
แก้ปัญหาประเด็นเรื่องสถานะบุคคลไร้สัญชาติให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๖๗ เหลือเวลาอีก  
๒ ปี และท่ีส าคัญคือว่าปี ๒๕๖๔ กรมการปกครองตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ 
๑๔,๐๐๐ ราย แต่ท าได้จริง ๆ คือ ๑๑,๐๐๐ ราย เพราะฉะนั้น ๘๐๐,๐๐๐ รายท่ีท าไปแล้ว 
ก็คือ ๑๑,๐๐๐ ราย ยังเหลืออีกประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ ราย เพราะฉะนั้นก็คือถ้าคิดแบบเดิม 
วิธีคิดแบบเดิม ๆ กระบวนทัศน์แบบเดิม ๆ งบประมาณเดิม ๆ ไม่จริงจัง ไม่จริงใจ ไม่มี
กระบวนการออกแบบเชิงรุก เราจะใช้เวลาในการแก้ปัญหา ๗๒ ปี คนท่ีรอสัญชาติผมคิดว่า
ไปตายแล้วเกิด ๒ รอบก็ยังไม่ได้สัญชาติ ทีนี้การแก้ปัญหาสัญชาติ เราไม่สามารถท่ีจะ
แก้ปัญหาแบบเหมาเข่งได้ เพราะว่าปัญหาสัญชาติข้อกฎหมายแต่ละมาตราได้ระบุเขียนไว้ว่า
ท่ีมาท่ีไปแตกต่างกันไป --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๐๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๔๖/๑ 
 
กฎระเบียบ มติ ครม. ต่าง ๆ ได้ประกาศไว้ว่าคนท่ีจะเข้าข่ายการท่ีจะพิสูจน์หรือว่ามีสิทธิ  
ท่ีจะขอรับสัญชาติมีอยู่ ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ ท่านประธาน กลุ่มแรกท่ีผมได้น าเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่า
กลุ่มชาติพันธุ์และคนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน มีท้ังหมด ๒๐ กลุ่มครับ 
เช่น กลุ่มบุคคลพื้นท่ีสูง คนไทยพลัดถิ่น พี่น้องชาวเล มอร์แกน กลุ่มนักเรียนท่ีเราเรียกว่า  
ตัวจี (G) ท่ีอยู่ในสถานศึกษาแต่ไม่รู้ว่าสถานะอะไร กลุ่มบุคคลไร้รัฐ กลุ่มบุคคลท่ีท าประโยชน์
ใหก้ับประเทศชาติ ทีนี้เรามาดูงบประมาณในปี ๒๕๖๖ นี้ มีอยู่ ๒ ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์แรกก็คือยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายใน มีงบประมาณ 
๒,๕๐๐ กว่าล้านบาท แต่ไปท าเร่ืองสัญชาติ คือ ๒๙ ล้านบาท 
  ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ คือแก้ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
มีงบประมาณ ๒,๔๐๐ ล้านบาท แต่ไปแก้ปัญหาเรื่องสั้น ๆ ๕.๘ ล้านบาท  
  รวม ๆ แล้วก็คืออยู่ ท่ี ๓๕.๔ ล้านบาท และจะเอางบประมาณตรงนี้ 
ไปแก้ปัญหาอย่างไร แต่ไม่เป็นอะไรครับ ท่านประธานครับ ผมเสนอให้กับฝ่ายรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหาร ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้ง ใช้ระบบ 
การแก้ปัญหาจากล่างขึ้นบน ผมเสนอใช้งบประมาณเดิมนี่ล่ะ ๓๕.๔ ล้านบาท ใช้เวลา ๕ ปี
แก้ปัญหาได้ท้ังหมดตามตัวเลขท่ีผมเสนอเมื่อสักครู่นี้ ออกแบบผมเสนอว่าพื้นท่ียุทธศาสตร์
ในพื้นท่ีท่ีเป็นปัญหานะครับ เอาแค่ ๗ จังหวัด เช่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี 
ระนอง ราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงให้มีจุดปฏิบัติการระดับพื้นท่ีจังหวัดละ ๒ จุด มีเจ้าหน้าท่ี
ปกครองท่ีมีอ านาจเต็ม ๑ คน พร้อมกับเจ้าหน้าท่ี ๔ คน เราจะใช้งบประมาณปีละ ๕๐ ล้านบาท 
๕ ปีเราจะใช้งบประมาณแค่ ๑๗๕ ล้านบาท กระบวนการออกแบบก็คือว่าจากล่างขึ้นบน 
ต้องมีระดับปฏิบัติการ ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ฝ่ายสนับสนุน อันท่ี ๒ ท่านประธานครับ 
เนื่องจากว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องสัญชาติ ภาคตะวันออกก็มี ในกรุงเทพมหานครก็มี 
ภาคอีสานก็มี แต่ว่าความหนาแน่นอาจจะไม่เยอะเท่ากับบางพื้นท่ี กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครองจะต้องออกแบบหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ี เช่นบางทีอาจจะต้องไปท่ีจันทบุรี 
ท่ีตราด ท่ีอีสาน หรือพื้นท่ีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีปัญหา ถ้าไม่ท าอย่างนี้ 
ผมคิดว่าการสูญเสียโอกาสความเป็นพลเมืองเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้อย่างมหาศาลครับ  
ท่านประธานครับ สุดท้ายถามว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อะไรบ้าง ผมอยากจะบอกว่าเรื่องปัญหา
สัญชาติเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน การด ารงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยได้ลงนามไว้  



๕๐๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๔๖/๒ 
 
การได้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพมาพัฒนาประเทศก็จะเป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีสุด
ในประเทศไทย ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับท่านประธาน ผมมีบุคคลตัวอย่าง ขอให้สไลด์ 
(Slide) ขึ้นด้วยครับ ผมขออนุญาตเจ้าของเขาแล้วนะครับ แต่เนื่องจากว่าฝ่ายเจ้าหน้าท่ีสภา
บอกว่าขอให้เบลอหน้านะครับ ท่านแรกเป็นดารานักแสดงผมคิดว่าหลายท่านก็ทราบอยู่แล้ว 
คุณอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม อันนี้ก็ได้รับสัญชาติตามมาตรา ๒๓ ทุกวันนี้ก็มีบทบาทส าคัญ 
ในการเคลื่อนไหวหรือท าหน้าท่ีในสังคม คุณครูค าดี ปัญญา อันนี้ขอสัญชาติปี ๒๕๔๘  
ได้สัญชาติปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๙ สอบบรรจุครูได้ครับ ตอนนี้สอนอยู่ท่ีอ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม น้องพยาบาลสุดารัตน์ ศรีโสภา ยื่นปี ๒๕๖๒ ได้ปี ๒๕๖๔ ตอนนี้ท างานท่ีโรงพยาบาล
เอกชนที่จังหวัดเชียงราย ท่านประธานครับ อันนี้คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ และเรามีบุคลากร
บุคคลต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานได้แก้ปัญหาค่อนข้างท่ีจะเยอะเป็นแสนนะครับ และคนเหล่านี้ 
คือบุคลากรส าคัญท่ีท าหน้าท่ีเต็มไปหมดเลยในสังคม สุดท้ายครับท่านประธาน ผมอยากจะ
บอกว่าการท่ีไม่มีสถานะบุคคลเหมือนกับพวกเราท่ีอยู่ในห้อง และพี่น้องประชาชนท่ีมีสถานะ
บุคคลนอกห้องประชุม ถ้าหากเขาไม่มีสิทธิต่าง ๆ สิทธิทางการเมือง สิทธิทางการศึกษา 
พยาบาล สวัสดิการต่าง ๆ ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๒๔๗/๑ 
 
การประกอบอาชีพเขาไม่สามารถจะด าเนินการเหมือนคนปกติอย่างพวกเรานะครับ  
และท่ีส าคัญคนเหล่านี้เสี่ยงท่ีจะอยู่ในขบวนการอาชญากรรม ขบวนการใต้ดิน  สูญเสีย 
ความเป็นเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ ท่านประธานทราบไหมครับ มีบางโรงพยาบาล  
เมื่อคนไร้สัญชาติไปรักษามีการโทรบอกต ารวจให้มาจับด้วย แต่ต ารวจเขารู้ครับว่าคนเหล่านี้
อยู่ในข้อกฎหมายอะไร เขาไม่จับล่ะครับ แถมเอาเงินให้ ๒๐๐ บาท เพื่อเข้าสู่กระบวนการ  
ท้ังหมดท้ังมวลท่ีผมได้อภิปรายนี้ ท่านประธานครับ หากว่ารัฐบาลไม่ด าเนินการแก้ไข 
สิ่งเหล่านี้อย่างเป็นระบบและอย่างถูกต้องและรวดเร็วนะครับ ผมไม่สามารถท่ีจะรับ พ.ร.บ.  
งบประมาณฉบับนี้ได้ครับ ขอบคุณมากครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
ต่อไปครับ ท่านบุญลือ และตามด้วยท่านอนุดิษฐ์ 
  นายบุญลือ ประเสริฐโสภา (ราชบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายบุญลือ ประเสริฐโสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย ผมต้องขอลุกขึ้นมาอภิปราย ซึ่งถือว่าเป็นการอภิปราย
งบประมาณในการรับร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในชั้นรับหลักการ 
เนื่องจากว่าสถานการณ์ท่ีผ่านมาในเรื่องของโควิด (COVID) ในเรื่องของปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมคิดว่ามันเป็นเรื่องท่ีรุนแรง ผมขออนุญาตตั้งชื่องบประมาณครั้งนี้ว่า 
หนทางรอดของประเทศไทยหลังโควิด (COVID) พูดแล้วท า ท่านประธานครับ ผมฟัง 
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านท่ีได้มาตอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน  
๓.๑ ล้านล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงบประมาณมากกว่าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๘๕,๐๐๐ 
ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่ามากกว่าร้อยละ ๒.๗ แต่ผมยังไม่เห็นว่ารัฐบาลเราจะมีช่องทางไหนท่ีจะ
หาเงินเข้ามาเพื่อท่ีจะสร้างเม็ดเงินรายได้ให้กับประเทศของเรา เพื่อจะบริหารราชการแผ่นดิน 
ให้เกิดความคล่องตัว ผมเรียนว่าหนทางรอดของประเทศไทยวันนี้ต้องฝากไว้ท่ีการท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะวันนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่านมี
ความตั้งใจและพยายามท่ีจะท างานผลักดันโครงการต่าง ๆ รวมถึงการท่องเท่ียวในเชิงรุก  
และวันนี้เป็นวันแรกท่ีประเทศไทยของเราได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการ อาจจะมีการ 
เฝ้าระวังในโครงการตรวจเอทีเค (ATK) ผับบาร์ สถานบริการต่าง ๆ วันนี้ก็อยู่ในช่วงท่ีเรา
จะต้องเริ่มทดลองเปิดเพื่อให้ประเทศของเราเดินไปข้างหน้าให้ได้  นี่คือความตั้งใจของ 



๕๐๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๒๔๗/๒ 
 
ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดนี้ ผมคงไม่ต้องบอกว่าวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรี 
ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคได้ด าเนินการระบบสาธารณสุขเดินทาง
ต่างประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส าเร็จอะไรไปบ้าง ผมคิดว่าพี่น้องประชาชน  
คนไทยท้ังประเทศคงทราบดีว่าท่านได้ท าอะไรไป ดังนั้นผมเรียนว่าวันนี้เราต้องพูดตรง ๆ ว่า
ข้อจ ากัดในเรื่องการท างานฝ่ายบริหารก็จะมีความคล่องตัว แต่ฝ่ายนิติบัญญัติเราก็พยายาม  
ท่ีจะท าความเข้าใจ ผมได้รับเสมือนเป็นการขอร้องขอความร่วมมือจากท่านประธานสภา 
ในเรื่องของการเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะครับ โดยเฉพาะการแข่งขันซีเกมส์ ๒๐๒๑  
(Sea Games 2021) ท่ีกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ---------------------------------------------- 
 

 - ๒๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๔๘/๑ 
 
ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ก็ได้เลื่อนมาจากปีก่อนมาเป็นปีนี้ ผมได้รับค าถามจากท่านกรรมาธิการ
การกีฬาหลายท่านซึ่งมาจากหลากหลายพรรคการเมือง ก็บอกว่าท าไมถึงเดินทางไปดูงาน
ต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าเป็นงานกีฬาท่ีมีความส าคัญ แล้ววันนี้เราจะต้องพัฒนาประเทศไทย
ให้มีความเป็นเลิศ ในฝ่ายนิติบัญญัติเราก็มีความจ าเป็นแต่ก็ไม่เป็นอะไรครับ พวกเราก็ให้
ความร่วมมือต่อท่านประธานสภา  
  สิ่งส าคัญอีกเร่ืองหนึ่ง เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎรของเรา
ได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร หรือเอนเตอร์เทนเมนต์ 
คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโน 
ถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย  
การแพร่ระบาดของตู้เกมการพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ (Online) ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
ชุดนี้ สภาผู้แทนราษฎรของเราได้ให้ความส าคัญ จะเห็นได้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หลากหลายพรรคการเมือง จะบอกว่าทุกพรรคเลยก็ได้ ได้ส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ของท่านมาเป็นกรรมาธิการท้ังหมดถึง ๖๐ ท่านด้วยกัน ยังมีท่ีปรึกษาอีกนับร้อย เมื่อสักครู่
ผมก็เพิ่งลงมาจากการประชุมคณะกรรมาธิการชุดนี้ เรียนว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีคณะกรรมาธิการ 
เราก็พยายามจะขอเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อจะท าอย่างไร ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านจริง  
แล้วก็สามารถท่ีจะด าเนินการให้ถูกกฎหมายได้เราจะต้องท าให้ดีท่ีสุดล่ะครับ เพราะว่า 
มันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและในยามท่ีวิกฤติบ้านเมืองประสบปัญหาอย่างนี้ มันก็เป็น
ส่วนหนึ่งท่ีเราสามารถจะได้เม็ดเงินมาบริหารประเทศนับแสนแสนล้านบาท ผมถือว่า 
ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งท่ีจะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยของเรา อันนี้ก็เป็น  
อีกประเด็นหนึ่งท่ีผมอยากจะเรียน แน่นอนท่ีสุดครับท่านเป็นฝ่ายบริหาร ผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
เราต่างคนต่างท าหน้าท่ี แต่เมื่อเรารับหน้าท่ีมาแล้วเราก็อยากจะท าให้เกิดความสมบูรณ์แบบ
ท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้ผมก็เรียนท่านประธานว่าผมพยายามท่ีจะดูในหนังสืองบประมาณเล่มนี้
หลังจากที่ได้รับมาในเวลาจ ากัดว่าวันนี้ทางรอดของประเทศมีอย่างเดียว ขอภาพท่ี ๑ ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายบุญลือ ประเสริฐโสภา (ราชบุรี)  :  ว่าเราคงจะต้องช่วยในเรื่องของ 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว ผมเรียนว่าผมเปิดงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๖ 
ซึ่งมีตัวเลข ๑๑๘,๐๐๐ ล้านบาท ก็เป็นตัวเลขที่มากกว่าปีท่ีแล้ว ๕,๐๐๐ ล้านบาท ก็ถือได้ว่า 



๕๐๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๔๘/๒ 
 
เป็นตัวเลขท่ีมีความเหมาะสม แต่ผมเรียนว่าเรื่องนี้ท่ีผมก าลังจะอภิปรายเรียนให้เห็นว่า 
ถนนมอเตอร์เวย์ (Motorway) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มันมีความส าคัญกับพี่น้อง 
ชาวจังหวัดนครปฐม พ่ีน้องจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี รวมถึงกลุ่มจังหวัดไม่ว่าจะเป็น
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ถือว่าเป็น
เส้นทางท่ีมีความส าคัญ ดังนั้นผมเรียนว่างบประมาณท่ีลงทุนไป ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท  
ค่าก่อสร้าง ๓๘,๐๐๐ ล้านบาท และค่าเวนคืน ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท เป็นตัวเลขท่ีผมคิดว่า 
มันเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี ศักดิ์สยาม ชิดชอบ  
ผมจ าได้ว่าหลังจากท่ีเราได้รับการเลือกตั้งมา ท่านศักดิ์สยามได้เร่งรีบในเรื่องของการติดตาม
ค่าเวนคืน พี่น้องประชาชนในซีกท่ีอยู่อ าเภอท่าม่วง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดราชบุรี อ าเภอ
บ้านโป่งส่วนหนึ่งก็มาเพื่อท่ีจะให้เร่งในเรื่องของค่าเวนคืน แล้วท้ายท่ีสุดท่านก็ด าเนินการ 
ให้เรียบร้อย จนขณะนี้ใช้เวลาก่อสร้างมาแล้วก็ประมาณ ๖๗ เปอร์เซ็นต์ ผมคิดว่าคงอีก 
ไม่นานถนนเส้นนี้ก็น่าจะใช้ได้ในช่วงประมาณปี ๒๕๖๖ ก็นับว่าเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญ  
จะท าให้พี่น้องท่ีเดินทางจากถนนเพชรเกษมสายเก่า ๓๐ ประหยัดระยะเวลาไป ๑ ชั่วโมง 
ประหยัดเส้นทางไปอีก ๓๐ กว่ากิโลเมตร ก็ถือได้ว่าเป็นเส้นทางใหม่ ผมเรียนว่าโครงการนี้
เป็นโครงการท่ีคุ้มค่าและมีความส าคัญ  

 
- ๒๔๙/๑ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๐๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๒๔๙/๑  
 
  ขอภาพสไลด์ (Slide) ท่ี ๒ ผมดูในเรื่องของกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นกรมท่ีมี
งบประมาณปี ๒๕๖๖ มีการจัดสรรไว้ ๔,๗๓๒ ล้านบาท มากกว่าปีท่ีแล้วปี ๒๕๖๕  
๑,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขท่ีเหมาะสม แล้วก็เรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการ 
ท่ีผมอยากจะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะท่ีท่านก ากับดูแลกระทรวงกลาโหม  
ผมอยากเห็นหน่วยพัฒนาบัญชาการทหารของกองทัพไทยได้ร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อเป็น
เจ้าภาพนะครับ รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยกันบูรณาการเพื่อให้ขุดลอกสายทาง
แม่น้ าแม่กลอง ซึ่งเป็นสายทางหลักรับน้ ามาจากเขื่อนศรีนครินทร์ รวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ 
จะเป็นแม่น้ าสายหลักอีกแม่น้ าหนึ่งท่ีผมคิดว่าจะส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวให้กับจังหวัด
กาญจนบุรีนะครับ ผมต้องเรียนตรง ๆ ว่าวันนี้พี่น้องบ้านโป่ง ท่าเรือ ท่าม่วง พี่น้องท่ีอยู่  
ในละแวกริม ๒ ฝั่งแม่กลอง เราอยากจะเห็นแม่น้ าแม่กลองเป็นเจ้าพระยา ๒ เป็นอีกแม่น้ าหนึ่ง
ท่ีสามารถจะให้มีนักท่องเท่ียว ธุรกิจเกิด ร้านกาแฟ รีสอร์ต (Resort) รวมถึงธุรกิจทางน้ า  
ไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแต่ละประเภทนะครับ ผมคิดว่าเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญนะครับ  
จึงอยากจะกราบเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ แล้วก็พี่น้องชาวจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ในส่วนนี้ก็จะมีอาชีพ 
มีรายได้เสริม ผมถือได้ว่าเป็นสิ่งท่ีส าคัญ โดยเฉพาะท่ีอ าเภอโพธาราม ต าบลธรรมเสน 
เป็นอีกต าบลหนึ่งท่ีมีสนามบิน ก็ขอกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ถ้ามีโอกาสอยากจะให้ผลักดันโครงการสนามบินท่าอากาศยานโพธาราม ต าบลธรรมเสน 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผมถือได้ว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการท่ีมีความส าคัญ ผมได้มี
โอกาสเป็นผู้แทนในช่วงเมื่อ ๑๐ กว่าปีท่ีแล้ว ถ้ารวมวันนี้ผมขอเรียนว่าสมัยนี้ก็เป็นสมัยท่ี ๔  
ผมก็อยากจะเห็นจังหวัดราชบุรีมีสนามบิน ผมยังจ าค าพูดของคุณพ่อชัย ชิดชอบ ในช่วงท่ีผม
มีโอกาสร่วมในสภาผู้แทนราษฎรกับท่านเมื่อ ๑๐ กว่าปีท่ีผ่านมานะครับ ท่านต่อสู้อภิปราย
ในเรื่องงบประมาณผลักดันโครงการต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญ วันนี้เห็นได้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์  
ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีเป็นจังหวัดน าร่องและเป็นท่ียอมรับของพี่น้องประชาชนคนไทย 
ท้ังประเทศ มีรายได้ สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ ผมก็กราบเรียนต่อท่านประธานว่า
โครงการท้ังหลายท่ีผมได้อภิปรายวันนี้จะน าไปสู่การแก้ปัญหา ก็อยากจะฝากคณะกรรมาธิการ
ชุดนี้ท่ีจะตั้งขึ้นช่วยกันพิจารณาเพื่อให้เกิดทางรอดอีกช่องทางหนึ่งของพี่น้องชาวจังหวัด  
 



๕๐๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๒๔๙/๒ 
 
ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  
ท่านประธานครับ หัวใจของผู้น าคือการท าเพื่อส่วนรวม พูดแล้วท า ผมขอรับหลักการในร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ครับ 
  นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ กระผม นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม จากพรรคเพื่อไทย ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
การจัดงบประมาณในครั้งนี้เป็นการจัดงบประมาณแบบท่ีเขาเรียกว่าแบบใหม่แบบไม่สับ  
ผมรับหน้าท่ีอภิปรายเจาะลึกในส่วนของงบประมาณกระทรวงกลาโหมครับ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ปีนี้งบประมาณโหมโรงมาท่ีประมาณ ๑๙๗,๐๐๐ ล้านบาทเศษ มาดูข้อเท็จจริง
กันครับว่าผมพบอะไรบ้าง ผมพบ ๓ ข้อ ท่านประธานครับ  
  ข้อท่ี ๑ งบกระทรวงกลาโหมยังสูงเป็นอันดับ ๔ มากกว่ากระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีอยู่อันดับ ๖ ครับ 
  ข้อท่ี ๒ กองทัพยังทุ่มงบประมาณกับการซื้อยุทโธปกรณ์ครับ ผมทราบดีครับ 
ทุกเหล่าทัพมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างเขี้ยวเล็บนะครับ แต่สังคมก็ตั้งค าถามตลอดครับว่า  
ภัยคุกคามท่านคืออะไร  
 

- ๒๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริวรรณ ๒๕๐/๑ 
 
  ข้อท่ี ๓ ผมมีข้อสงสัย ซึ่งข้อนี้ผมต้องสอบถามครับ เรื่องของการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ ท้ังท่ีผ่านมาแล้วก็ในปีนี้ท่ีท่านจะขอมาอีก เพราะถ้าเกิดไม่ฝากข้อสังเกตนี้ไปยัง
ชั้นกรรมาธิการ เดี๋ยวในชั้นกรรมาธิการนี้กระทรวงกลาโหมจะมาเล่านิยายให้สภาฟังอีก 
เพราะว่าทุกครั้งท่านมาขอเงินทีไรท่านจะอธิบายหลักการครบถ้วน แต่พอได้งบประมาณ 
ไปเรียบร้อยครับท่านประธาน กลับเอางบประมาณไปใช้ตามอ าเภอใจซึ่งเป็นข้อเท็จจริงท่ีผม
จะอภิปรายในวันนี้ครับ ผมอยากให้ พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะท่ีท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ท่านช่วยฟังข้อมูลเหล่านี้ครับ เรื่องแรกครับ เป็นเรื่องของการจัดซื้อ
อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธของกองทัพเรือหรือท่ีเราเรียกว่าเมล์ยูเอวี (MALE UAV) ส าหรับ
ยูเอวี (UAV) ก็คืออากาศยานไร้คนขับหน้าตาคล้าย ๆ แบบนี้นะครับ ในปีงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๕ กองทัพเรือก าหนดวงเงินจัดซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับประจ าฐานบินชายฝั่ง 
เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๔,๐๗๐ ล้านบาทถ้วน ผมขออนุญาตใช้ตัวเลขเป็นเลขไทยนะครับ 
ระบบราชการไทยก็จะได้เข้าใจกันด้วย โดยในวงเงินจ านวนดังกล่าวกองทัพเรือเขาก าหนด
ขอบเขตความต้องการคือทีโออาร์ (TOR) ชัดเจน เป็นระบบท่ีประกอบไปด้วยตัวยูเอวี (UAV) 
แบบนี้นะครับ ๓ เครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ท่ีติดตั้งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบอาวุธ
หรือว่าเป็นในเรื่องของสถานีท่ีใช้ควบคุมท่ีเราเรียกว่ากราวด์คอนโทรล (Ground Control) 
คือพออ่านดูแล้วก็รู้ว่าเป็นการจัดซื้อท่ีครบถ้วนดีครับ แต่เพื่อนทหารเรือของผมครับ 
ท่านประธาน ส่งรหัสมอร์ส (Morse) มาอย่างไวเลยครับ ตื๊ด ตื๊ด ตื๊ด เขามาบอกอย่างนี้ครับ 
เขาบอกอนุดิษฐ์ช่วยดูเรื่องนี้ให้กองทัพเรือด้วย เพราะเงินท่ีซื้อ ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
เขาบอกซื้อได้แต่เจ้าตัวยูเอวี (UAV) กับระบบควบคุมครับ แต่ไม่ซื้ออาวุธมาด้วยครับ 
ท่านประธาน เอาล่ะสิครับ แบบนี้ผมว่ามันแน่ ๆ เลย ท่านประธานท่ีเคารพ กระทรวงกลาโหม
มีประวัติ ท่านเคยจ าได้ไหมครับ จีที ๒๐๐ (GT200) ผมว่าผมซื้อไม้ช็อต (Shot) ยุงมาใช ้
มันอาจจะมีประโยชน์มากกว่า หรือว่าซื้อเรือเหาะท่ีมันเหาะไม่ขึ้น ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ 
ในขณะนั้นก็เป็นคนไปทดสอบเองนะครับ หรือแม้แต่รถเกราะซึ่งมันไม่ได้เครื่องยนต์มา 
ตามสเปก (Spec) ผมเลยลงไปดูในรายละเอียดครับ พอไปดูแล้วต้องบอกศัพท์วัยรุ่นเลยครับ 
สุดบ้งครับท่านประธาน  
 



๕๐๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริวรรณ ๒๕๐/๒ 
 
  ประเด็นแรกครับ ผมทราบว่าในอีกตัวร่างทีโออาร์ (TOR) ฉบับเดิมของ
โครงการนี้นะครับ เป็นโครงการจัดซื้อยูเอวี (UAV) ท่ีเขาระบุระบบอาวุธจะเป็นส่วนหนึ่ง  
ซึ่งก าหนดอยู่ในทีโออาร์ (TOR) เพราะกองทัพเรือมีความต้องการยูเอวี (UAV) ท่ีติดอาวุธ 
เพราะฉะนั้นจึงก าหนดคุณสมบัติออกมาเป็นเมล์ยูเอวี (MALE UAV) ครับ ซึ่งก็คือยูเอวี 
(UAV) ติดอาวุธ แต่ก่อนท่ีทีโออาร์ (TOR) จะคลอด ท่านนายกรัฐมนตรีฟังนะครับ มีเส่ียครับ 
จุด จุด ๒ พยางค์ครับ เสี่ยคนนี้เขาบอกเลยครับเขาคุ้นเคยกับบิก (Big) ในกระทรวง 
เป็นอย่างดี ส่วนจะเป็นบิก (Big) คนไหนไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าในเหล่าทัพเขาทราบกันดีว่า 
บิก (Big) คนนี้ใจป้้าแล้วก็ดูแลบิก บิก (Big Big) ทุกคนในกองทัพเกือบ ๆ ทุกคนแล้วกัน  
เสี่ย จุด จุด ๒ พยางค์คนนี้ล่ะครับมาวิ่งเต้นให้มีการแก้ไขทีโออาร์ (TOR) ของกองทัพเรือ 
ให้ไปซื้อยูเอวี (UAV) แบบท่ีไม่ต้องซื้ออาวุธมาด้วย สาเหตุส าคัญเขาบอกต่อ เขาบอกบริษัท 
จุด จุด จุด ๓ พยางค์ของเสี่ยคนนี้เขาไม่สามารถเสนอราคาอาวุธมาได้ เพราะบริษัทผู้ผลิต 
ท่ีเสี่ยเป็นตัวแทนเขาไม่อนุญาตให้ขายอาวุธให้กับประเทศไทยครับ สุดท้ายปลายทางครับ 
บริษัทไหนชนะราคาก็แล้วแต่ แต่ผมจะสรุปอย่างนี้ครับ กองทัพเรือก็จะได้ยูเอวี (UAV)  
ติดอาวุธท่ีไม่มีอาวุธ ท่านประธานครับ นายทหารเรือประชาธิปไตยเขาบอกผมอย่างนี้ครับ 
บริษัทท่ีเขาชนะราคาเขาแถมยูเอวี (UAV) ติดอาวุธท่ีไม่ได้ให้อาวุธมาด้วยอีก ๔ เครื่อง  
รวมเป็น ๗ เครื่อง แล้วก็ลดราคาให้กับกองทัพเรืออีก ๑,๐๐๐ ล้านบาท เหลือ ๓,๐๐๐ ล้านบาท 
แต่ผมบอกอย่างนี้ครับ จะ ๓ เคร่ือง จะ ๗ เคร่ือง หรือจะให้มา ๒๐ เคร่ืองผมว่าไม่ใช่ประเด็น 
ประเด็นอยู่ท่ีว่ากองทัพเรือซื้อยูเอวี (UAV) ติดอาวุธท่ีไม่มีอาวุธนี้เขาจะเอามาปฏิบัติภารกิจ
อะไร หรือว่าจะเอาไปบินโชว์เพราะมันรบไม่ได้จริง ๆ ผมท าโมชันพิกเจอร์ (Motion Picture) 
ออกมาให้กับผู้ชมทางบ้านได้ติดตามจะได้เข้าใจสิ่งท่ีผมพูดครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 

- ๒๕๑/๑ 
 

 
 
 



๕๑๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๕๑/๑ 
 
  นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ (กรุงเทพมหานคร)  :  สิ่งท่ีกองทัพเรือ
คิดครับ ต้องการยูเอวี (UAV) ท่ีใช้อาวุธได้เป็นแบบนี้ครับ แต่สิ่งท่ีเขียนมาในทีโออาร์ (TOR) 
๓ ล า ไม่มีอาวุธก็ต้องโดนยิงตก แล้วสิ่งท่ีแก้ไขคือไปซื้อยูเอวี (UAV) แล้วก็ให้เขาแถมยูเอวี 
(UAV) มาเพิ่ม แต่ปรากฏไม่มีอาวุธก็ถูกยิงตกอีกเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะผมคิดว่า
มันเป็นปัญหา แล้วท่ีส าคัญผมคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนขึ้นมาชี้แจง กรุณาอย่าบอกว่าการจัดหา
ครั้งนี้ท่านประหยัดเงินให้กับประเทศ เพราะอะไรครับ เพราะท่านตั้งงบประมาณซื้อท้ังหมด 
๓ เครื่อง เขาให้มา ๗ เครื่อง ราคา ๓,๐๐๐ ล้านบาท มันลดลงมา ๑,๐๐๐ ล้านบาทก็จริง  
แต่คนในกองทัพเรือเขาบอกว่าเงินภาษีพี่น้องประชาชนไปหล่นอยู่ประมาณสัก ๑ ตัน  
๑ ตันอยู่แถวไหนเดี๋ยวมาว่ากันอีกที แต่ตอนนี้ผมก าลังจะบอกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม ภาษีประชาชนท่ีกองทัพเรือใช้ซื้อยูเอวี (UAV) ติดอาวุธท่ีไม่มีอาวุธท่ีท่านซื้อมา 
ในราคา ๓,๐๐๐ ล้านบาท ๗ ล า พร้อมระบบประหยัดท่ีท่านจะบอกว่าประหยัดเงินไป 
๑,๐๐๐ ล้านบาท แท้ท่ีจริง ๗ ล าท่ีท่านได้มามันมีราคาแค่ ๒,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้นครับ  
จริง ๆ ผมต้องเปลี่ยน คือเหลือเงินทอนอีก ๑,๐๐๐ ล้านบาทนั่นเอง คือผมไม่ได้พูดเองครับ
ท่านประธาน หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมนี่ล่ะท่ีเป็นคนออกมายืนยัน ลองตามมาดูครับ 
ผมได้รับเอกสารฉบับหนึ่งเป็นเอกสารทางราชการของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
ตัวย่อคือ สทป. เป็นองค์การมหาชนในการก ากับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม ก็คือท่าน พลเอก ประยุทธ์ ท่านก็เป็นคนก ากับดูแล เอกสารนี้มีชื่อว่าบรรยายสรุป 
สทป. อาร์ทีเอเอฟ แฟมิลี ออฟ ยูเอวี (RTAF Family of UAV) ปรากฏชื่อของกองทัพอากาศ 
แล้วก็ส านักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมอยู่ด้วย ใจความส าคัญของเอกสารเป็นอย่างนี้ครับ 
สทป. และกองทัพอากาศระบุว่าตนมีประสบการณ์และความพร้อมในการวิจัย พัฒนา แล้วก็
ผลิตอากาศยานไร้คนขับ ท้ังอากาศยานไร้คนขับ ท้ังยุทธวิธีท่ีเ รียกว่าแทกติคัล ยูเอวี 
(Tactical UAV) แล้วก็ยูเอวี (UAV) แบบเมล์ (MALE) แบบเดียวกับท่ีกองทัพเรือซื้อทุกประการ 
โดยระบบประกอบไปด้วย ผมพูดสั้น ๆ แล้วกัน ผมมองไปเห็นเวลาน่าจะเซต (Set) ให้ผมผิด 
แต่ไม่เป็นอะไรครับ สทป. กับกองทัพอากาศ รวมถึงส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เขาบอกระบบ
เดียวกันกับท่ีกองทัพเรือซื้อเปี๊ยบ ๓ ล า มีระบบครบถ้วน เขาคิดเพียง ๗๙๕ ล้านบาทเท่านั้น 
เพราะฉะนั้นผมคิดตัวเลขกลม ๆ ยูเอวี (UAV) ท่ีติดอาวุธท่ีไม่รวมอาวุธมาด้วยแบบเดียวกับท่ี 



๕๑๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๕๑/๒ 
 
กองทัพเรือซื้อ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเขาบอกว่าเขาสามารถท่ีจะจัดหาท้ัง ๗ ล า 
พร้อมระบบได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระทรวงกลาโหม 
โดย พลเอก ประยุทธ์ วันนี้ท่านของบประมาณมาซื้ออาวุธอีกกว่าหมื่นล้านบาท ท าแบบนี้แล้ว
สภาจะไว้วางใจท่านได้อย่างไร ผมขอถามดัง ๆ ไปท่ีกระทรวงกลาโหมอีก กระทรวงกลาโหม
ก็รู้ว่าความสามารถในการผลิตยูเอวี (UAV) ในประเทศท่านท าได้ ท าไมท่านไม่สั่งการ 
ให้กองทัพเรือจัดซื้อในประเทศ ท้ัง ๆ ท่ีวันนี้ท่านท าเองได้แล้วก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ท่ีท่านเขียนมาด้วย ซึ่งถ้าซื้อเอง ท าเอง ไทยท า ไทยใช้ ไทยก็เจริญครับ แล้วส่วนต่างราคา 
๑,๐๐๐ ล้านบาทนี้อยู่ท่ีไหน เงินไปหล่นอยู่ท่ีไหน ผมคิดว่าวันนี้ท่าน พลเอก ประยุทธ์  
คงจะต้องมีค าตอบกับเรื่องนี้ ส่วนรายละเอียดท้ังหมดผมพร้อมท่ีจะมอบให้กับท่านกรรมาธิการ
ท่ีรับผดิชอบเร่ืองนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณางบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมต่อไป  
  ท่านประธานครับ ผมต่ออีกนิดเดียวครับ วันนี้มันเป็นการอภิปรายวาระหนึ่ง
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยปกติผมยกมือให้ทุกครั้ง หรือถ้าเกิด 
ร่าง พ.ร.บ. มันแย่จริง ๆ ผมก็งดออกเสียง แต่ครั้งนี้คงท าเช่นนั้นไม่ได้จริง ๆ เพราะศักยภาพ
ความรู้ความสามารถของผู้ท่ีจะบริหารงบประมาณ คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรี
ท่ีบริหารงานแบบรัฐราชการเขาเรียกว่าบ้ง บ้งซ้ าแล้วซ้ าเล่า ใช้จ่ายกันอย่างสุรุ่ยสุร่าย  
ใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ----------------------- 
 

- ๒๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๑๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        สวรรยา ๒๕๒/๑ 
 
ผมไม่ได้พูดเองครับ โลกโซเชียล (Social) เขาบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบ้ง 
นายกรัฐมนตรีบูดมากครับท่านประธาน สรุปร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้รัฐบาลเลือกวิธีการจัด
งบประมาณแบบไม่ตอบสนองการแก้ปัญหาให้กับประชาชน พ.ร.บ. นี้สุ่มเสี่ยงการท าผิด
กฎหมายหลายฉบับ แล้วท่ีส าคัญเป็นงบประมาณท่ีท้ิงพี่น้องประชาชนไว้ข้างหลัง เพราะฉะนั้น
ผมและเพื่อน ๆ ฝ่ายค้านทุกคนก็คงไม่สามารถรับหลักการของ พ.ร.บ. ฉบั บนี้ ได้   
กราบขอบคุณครับท่านประธาน  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๓ ท่าน 
มีท่านพีระวิทย์ ท่านกรณิศ ท่านชูวิทย์ เชิญท่านพีระวิทย์ เร่ืองลือดลภาค ก่อนนะครับ  
  นายพีระวิทย์ เร่ืองลือดลภาค (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาท่ีเคารพ ผม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคไทยรักธรรม จะขอใช้เวลาอันน้อยนิดในฐานะผู้แทนราษฎรได้สะท้อนถึงสวัสดิการ
สังคมไทย จากเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ 
เห็นชัดว่าสวัสดิการแห่ งราชการอยู่บนความเหลื่อมล้ า  สวัสดิการของราษฎรไทย  
ท่านประธานครับ สวัสดิการขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนยังไม่สามารถท่ีจะตามทัน
สวัสดิการของราชการ โดยเมื่อเราพิจารณาผู้มีสิทธิรัฐสวัสดิการท่ีมีถึง ๕.๒ ล้านคน ขณะท่ี
ประชากรรอสวัสดิการท้ังหมด ๖๖.๒ ล้านคน แต่รัฐยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อเพิ่มสวัสดิการ
เท่าท่ีควร จนปีนี้เป็นปีสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อสวัสดิการเดิมเลย เราลองมาดู
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ท่ีตั้งเป็นสวัสดิการของราชการกันนะครับ ๔๘๑,๒๕๔.๙ ล้านบาท 
ส าหรับงบประมาณ เช่น ๓๒๒,๗๙๐ ล้านบาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายบ าเหน็จบ านาญแก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการหลังอายุ ๖๐ ปี ราว ๆ ๘๐๐,๐๐๐ คน โดยเฉลี่ยคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
งบประมาณนี้มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะว่าผู้เกษียณอายุราชการเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี้รัฐบาลยังจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุน กบข. ๗๕,๙๘๐ ล้านบาท
ส าหรับข้าราชการราว ๑.๒ ล้านคน และลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรของรัฐท่ีไม่ใช่ข้าราชการ 
อีกราว ๆ ๗๐๐,๐๐๐ คน ท่ีรัฐบาลจะต้องจ่ายสมทบเงินประกันสังคม กองทุนทดแทน 
ตลอดจนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกว่า ๒,๒๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับ สวัสดิการดี ๆ แบบนี้ 
ยังไม่หมดครับ ยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งเป็นงบประมาณก้อนโต
ถึง ๗๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งสิทธินี้สามารถครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดามารดา บุตร ล้วนมีสิทธ ิ



๕๑๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        สวรรยา ๒๕๒/๒ 
 
ราว ๆ ๒.๖ ล้านคน ยังไม่หมดนะครับ นอกจากนี้ยังมีงบประมาณอีก ๔,๒๐๐ ล้านบาท  
เพื่อจ่ายเป็นงบการศึกษาของข้าราชการท่ียังไม่รวมเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าเบี้ย
ประชุม ตลอดจนค่าลงพื้นท่ี ค่านอกเวลาต่าง ๆ อีกประมาณ ๑.๓ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 
๔๑ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณรายจ่ายท้ังปี ท่านประธานครับ เห็นแบบนี้แล้วคงจะน่าชื่นใจ
ไหมครับส าหรับสวัสดิการท่ีสุดยอดของราชการท่ีชาวบ้านตาด า ๆ ต่างอิจฉาใฝ่ฝันอยากจะ
เป็นข้าราชการส่งลูกส่งหลานไปเรียน โดยมักจะได้ยินกันคุ้นหูว่าเพื่อต้องการสวัสดิการ  
แต่ข้าราชการจะไม่สามารถเป็นได้ท่ัวท้ังประเทศครับท่านประธาน ก็จะต้องมีสวัสดิการ 
ต่าง ๆ ส าหรับรองรับพี่น้องประชาชนกันต่อไป ทีนี้เรามาดูกันบ้างว่ารัฐสวัสดิการของประชาชน
มีอะไรกันบ้าง ในปีนี้ก็ไม่แตกต่างจากทุก ๆ ปีท่ีผ่านมาท่ีรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณสวัสดิการ
ของประชาชน ๔๖๘,๘๕๐.๔ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๖ เป็นงบประมาณท่ีน้อยกว่าราชการ 
เพียงเล็กน้อย แต่ว่าจะต้องดูแลพี่น้องประชาชน ๖๖.๒ ล้านคน เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ได้งบประมาณ ๘๗ ,๕๘๐.๑ ล้านบาทส าหรับผู้สูงอายุ ๑๑ ล้านคน โดยได้รับเฉลี่ย  
๖๐๐-๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน งบประมาณส าคัญของประชาชนอีกก้อนหนึ่งก็คืองบสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือว่า สปสช. จ านวน ๑๔๒,๒๙๗.๗ ล้านบาท --------- 
 

- ๒๕๓/๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๕๓/๑ 
 
ซึ่งประชาชนมีสิทธิใช้บริการราว ๆ ๕๐ ล้านคน ท่านประธานครับ นี่คือข้อแตกต่างระหว่าง
ราชการ ๕.๒ ล้านคน กับราษฎร ๖๖.๒ ล้านคน ตั้งแต่บ านาญข้าราชการรับประมาณ 
๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน เฉลี่ยแล้ววันละ ๑,๐๐๐ บาท แต่ราษฎรรับเบี้ยยังชีพ ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท 
เฉลี่ยแล้ววันละ ๒๐ บาท ยังดีท่ีท่านนายกรัฐมนตรียังเพิ่มให้อีก ๑๐๐-๒๕๐ บาท เป็นเวลา 
๖ เดือน ก็พอท่ีจะต่ออายุกันได้ ค่ารักษาพยาบาลของท้ังครอบครัวและการศึกษาของ
ข้าราชการท่ีมีการให้ แต่ราษฎรหาเอาเองครับ นี่คือความเหลื่อมล้ าของราชการกับราษฎร
ต่างกันราวฟ้ากับเหว ไม่ใช่ว่าผมจะมาต่อต้านสวัสดิการของราชการนะครับ แต่ผมชื่นชม 
แล้วก็เห็นด้วยกับสวัสดิการของราชการท่ีน่าจะเอามาประยุกต์ปรับใช้ในการสร้างสวัสดิการ
ให้แก่พี่น้องประชาชนท้ังประเทศให้มีชีวิตท่ีดีกว่านี้ การจัดสวัสดิการของประชาชนเพ่ือสร้าง
ตาข่ายทางสังคมดูแลผู้ด้อยโอกาสถือเป็นหน้าท่ีส าคัญของรัฐบาล ไม่ใช่เป็นเพราะเป็นสิทธิ 
ท่ีประชาชนพึงจะได้รับ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม แต่การสร้างสวัสดิการประชาชน
ให้เพียงพอในปัจจุบัน รวมท้ังการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมขนาดใหญ่จึงเป็นวิสัยทัศน์
และความกล้าหาญของรัฐบาลท่ีจะมีต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง รัฐสวัสดิการ
ใครว่าไม่มีในประเทศไทย เรามีรัฐสวัสดิการท่ีดีเยี่ยมแต่ส าหรับราชการ ผมอยากจะให้มี 
รัฐสวัสดิการท่ีเท่าเทียมกันให้กับพี่น้องประชาชนตาด า ๆ ท่ีรอความหวังอยากจะมีชีวิตท่ีดี  
กว่านี้ท้ังประเทศ จะขยับขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับ ผมในฐานะผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง 
จึงอยากจะขอให้กรรมาธิการหลังจากท่ีผ่านวาระรับหลักการนี้แล้วช่วยกันสนับสนุนส่งเสริม
เพิ่มเติมสวัสดิการบ้าง เพื่องบประมาณท่ีทรงคุณค่าแห่งรัฐบาลและสภาชุดนี้ให้กับพี่น้อง
ประชาชนอย่างท่ัวถึง เสียดายนะครับท่านประธานท่ีเรามีแต่ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ถ้าหากว่าเราสามารถมี พ.ร.บ. การหางบประมาณมาใช้จ่ายได้ เราคง
จะได้เห็นวิสัยทัศน์และวิธีการหางบประมาณของทุก ๆ ฝ่ายท่ีเราได้พูดกันมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เราจะได้เป็นท้ังการใช้เงินแล้วก็การหาเงิน กระผมจึงอยากจะขอให้
กรรมาธิการทุก ๆ ท่านท่ีจะเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์ท่ีสุดขอให้ทุกท่านได้ท า งาน 
ทุก ๆ วันไม่ขาดเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป ขอกราบขอบพระคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป  
ท่านกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา เชิญครับ  



๕๑๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๕๓/๒ 
 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ ท่านกรณิศ  
ขอความกรุณาสักครู่ได้ไหมครับ ผม จุลพันธ์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ วิป (Whip) 
ฝ่ายค้าน จะเรียนสอบถามท่านประธานในกรณีของการเรียกสลับนี่ครับว่าช่วงนี้ด าเนินการ
อย่างไรครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ก็ไม่ได้มี
หลักเกณฑ์อะไรนะครับ ก็พยายามจะเรียกท้ังซ้ายท้ังขวา  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  คือจะเรียนนี้อย่างนี้ครับ เนื่องด้วย
ท่านประธานเรียกฝ่ายรัฐบาลซ้ าสองมาประมาณ ๒ ครั้ง ผมก็เลยสงสัยในกรณีของการเรียก
แต่ว่าตามข้อบังคับในเรื่องของการสลับก็ได้คุยในเบื้องต้นว่าไม่ได้ยึดติดมากนะครับ เพียงแต่
ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านสัดส่วนผู้ท่ีจะอภิปรายเยอะกว่า
เพราะว่าฝ่ายรัฐบาลจะมี ครม. แบ่งเวลาไปจ านวนมากนะครับ ถ้าจะสามารถด าเนินการ 
เรียกอย่างน้อยให้สลับ ๑ ต่อ ๑ ก็จะเป็นประโยชน์ครับ แต่ว่าขึ้นกับดุลยพินิจท่านประธานครับ 
ไม่ใช่เร่ืองคอขาดบาดตายครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  บางครั้ง 
ก็เรียกฝ่ายค้านติดกันหลายท่านนะครับ ขึ้นอยู่กับช่วงท่ีท่านส่งรายชื่อมาว่าฝ่ายไหนเยอะ  
ผมก็จะเรียกฝ่ายนั้นเพื่อจะได้ลดน้อยลงไปหน่อย แต่ไม่เป็นอะไรครับจะให้โอกาสฝ่ายค้าน 
ได้อภิปรายมากที่สุดไม่ต้องห่วง เชิญท่านกรณิศต่อครับ 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณท่านประธานค่ะ 
ดิฉัน กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตคลองเตยและวัฒนา  
พรรคพลังประชารัฐ ส าหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีรัฐบาลได้ตั้งไว้จ านวน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ 
มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการท่ีจะไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ แล้วก็น างบประมาณท่ีได้รับไปใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
พี่น้องประชาชนท้ังประเทศ แม้ว่าปีท่ีผ่านมาเราจะต้องเผชิญกับวิกฤติในส่วนของโรคระบาด 
ไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19) แล้วก็รวมไปถึงสงครามรัสเซียกับยูเครนท่ีส่งผลกระทบ 
ไปท่ัวโลก แต่รัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการผ่านมาได้ เมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้ว 
 



๕๑๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๕๓/๓ 
 
เราถือว่ายังโชคดีกว่าหลายประเทศมากนะคะ แต่ก่อนอื่นก่อนท่ีดิฉันจะไปพูดในเรื่องของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนี้ ก็อยากจะพูดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณปีท่ีผ่านมาของ
รัฐบาลท่ีทางสภาแห่งนี้ได้ผ่านงบประมาณไปให้ แล้วก็ดูว่าได้น างบประมาณไปใช้อะไรบ้าง 
ซึ่งหลัก ๆ ดิฉันเห็นผลงานท่ีเกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดนี้ ก็คือเป็นการด าเนินการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานหรืออินฟราสตรักเจอร์ (Infrastructure) ส าคัญ ๆ ให้กับประเทศของเรามากมาย 
อย่างเช่น โครงการรถไฟฟ้า กทม. ๑๐ สาย แล้วก็ก าลังรออนุมัติอีก ๒ สาย โครงการ 
จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ๓ ทิศทาง ท้ังเหนือ 
อีสาน และใต้ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๔/๑ 
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๕๑๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๕๔/๑ 
 
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ๒ สายทางโคราช แล้วก็ ๓ สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ 
แล้วก็อู่ตะเภา โครงการมอเตอร์เวย์ (Motorway) ๓ สายทางกาญจนบุรี-โคราช แล้วก็ 
มาบตาพุด โครงการสนามบินใหม่ ๑ แห่ง ก็คือเบตง แล้วก็ก าลังจะขยายสนามบินท่ีจังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดกระบี่ แล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วก็อีกหลาย ๆ โครงการ รวมไปถึง
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ก็คืออีอีซี (EEC) โครงการพัฒนาถนนเพื่อการคมนาคม 
จากปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีอยู่ ๔,๒๗๑ กิโลเมตร แต่ในปี ๒๕๖๔ นี้ได้เพิ่มเป็น ๑๑,๕๘๓ กิโลเมตร 
โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด แล้วก็ท่าเรือแหลมฉบัง เพิ่มศักยภาพรองรับปริมาณการขนส่ง 
ทางน้ าจากเดิมในปี ๒๕๕๗ ประมาณ ๒๗๙ ล้านตัน แต่ในปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมานี้ก็เพิ่มเป็น 
๓๕๕ ล้านตัน ในฐานะท่ีดิฉันเป็น ส.ส. กทม. ก็เลยอยากจะพูดถึงโครงการใน กทม. ว่า
รัฐบาลได้ท าอะไรให้กับทาง กทม. บ้าง ชัด ๆ เลยเด่นชัดท่ีสุดก็คือในเรื่องของการสร้าง
รถไฟฟ้า แล้วก็การจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารลงดินท่ีเป็นการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็น
การพัฒนาเมืองหลวงของเรานี้อย่างเห็นได้ชัดมาก ขอภาพสไลด์ (Slide) ด้วยนะคะ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  รัฐบาลก็ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการสร้างรถไฟฟ้าได้มากท่ีสุด เร็วท่ีสุด โดยอนุมัติสร้างไปแล้วก่อสร้างอยู่ ๑๐ โครงการ 
๑๐ สาย ในระยะทาง ๒๐๔.๙ กิโลเมตร แล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีก ๒ สาย ก็คือ 
สายสีน้ าตาลและสายสีเทา รวมระยะทางอีก ๓๗.๒๕ กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงข่ายใยแมงมุม
เช่ือมโยงไปทั่วกรุงเทพมหานครท้ังฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งธนบุรี  
  ภาพต่อไปเลยค่ะ เราจะมาเปรียบเทียบในส่วนของรัฐบาลก่อนหน้านี้ว่า
รัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลก่อนหน้านี้ท่ีมีการอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเรา 
จะเห็นว่ารัฐบาลยุคก่อน ๆ เวลาดิฉันค่อนข้างน้อยก็ให้ท่านมองท่ีภาพแล้วกันนะคะ ตั้งแต่ 
หลาย ๆ รัฐบาลท่ีผ่านมาจะมีการอนุมัติโครงการเพียงแค่ ๑ สายหรือ ๒ สายเท่านั้น  
แต่รัฐบาลชุดท่ีผ่านมานี้ ๑๐ สายด้วยกัน จะเห็นได้ว่าผลงานเป็นรูปธรรม แล้วก็เป็นตัวอย่าง
ท่ีดีในการท่ีเราจะเห็นว่าผู้น ามีความกล้าในการท่ีจะตัดสินใจ แล้วก็สร้างความสะดวกสบาย
ให้กับการเดินทางให้กับคนกรุงอย่างแท้จริงค่ะ  
 



๕๑๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๕๔/๒ 
 
  ภาพต่อไปจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสาย 
สื่อสารลงดิน ซึ่งพื้นท่ีหลาย ๆ พื้นท่ีนี้มีความส าคัญท่ีมีการด าเนินการพัฒนาประเทศ  
ไปแล้ว ในกรุงเทพมหานครเราจะเห็นว่าหลาย ๆ พื้นท่ีนี้จัดการกันในเรื่องของสายสื่อสาร 
สายไฟฟ้าท่ียุ่งเหยิงรกรุงรังบนเสาไฟฟ้า ซึ่งต้องถือว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองท่องเท่ียว
อันดับต้น ๆ ของโลกเลยเหมือนกัน แต่ว่าคนไทยอาจจะชินตาว่าเราเห็นแบบนี้มาชั่วนาตาปี  
แต่นักท่องเท่ียวค่ะ นักท่องเท่ียวคือเขาก็จะมองว่ามันมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศเรา 
เป็นอย่างมาก รัฐบาลชุดนี้ก็ได้มีการแก้ไขในส่วนของปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสาร  
ซึ่งตอนนี้ก็ได้มาด าเนินการลงดินไปแล้วส่วนหนึ่ง แล้วก็มีการจัดระเบียบรวบมัดเป็นจ านวน
มากพอสมควร ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสายสื่อสารท่ีไม่ได้ใช้งานแล้วประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์
ด้วยกัน ซึ่งก็จะต้องเอาไปท าลาย แล้วก็หลาย ๆ เส้นทางในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนน
สายหลัก ๆ ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จนี้ก็จะมีในส่วนของถนนสุขุมวิท อันนี้ภาพท่ีเห็นก็จะเป็น  
ในลักษณะว่าเราจะไม่มีเสาโยงสายไฟฟ้า สายสื่อสารบดบังทัศนียภาพแล้ว ซึ่งเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวส าคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่ งบริ เวณท่ีเราเห็นภาพก่อนหน้านี้จะเป็น  
เกาะรัตนโกสินทร์ ขอภาพย้อนไปเมื่อสักครู่นี้นิดหนึ่งนะคะ --------------------------------------- 
 

- ๒๕๕/๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๕๕/๑ 
 
เป็นภาพเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่ งเป็นสถานท่ีส าคัญแสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรม  
อันหลากหลายสวยงาม บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ท่ีมีอารยธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
มาอย่างยาวนาน รวมท้ังพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดส าคัญต่าง ๆ อย่างเช่น วัดพระแก้ว  
วัดโพธิ์ วัดอรุณ รวมไปถึงภูเขาทองด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ถนนสายต่าง ๆ ท่ีเป็นถนนหลัก 
ได้ด าเนินการน าลงสู่ใต้ดินแล้วเหลือถนนสายรอง และอันนี้ดิฉันก็หวังว่าในอนาคตถ้าเกิด
งบประมาณพอมีเหลือ เพราะว่าจริง ๆ การน าลงสู่ใต้ดินมันค่อนข้างจะใช้งบประมาณจ านวน
มากพอสมควร แต่ถ้าอย่างไรในอนาคตเราก็หวังว่าในถนนสายรองจะได้ด าเนินการในส่วนของ
สายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินได้ ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเราจัดการไปหลายท่ีแล้ว 
แต่ในหัวเมืองใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดก็มีการด าเนินการเช่นกัน จากภาพเราจะเห็นว่ามีหลาย
จังหวัดท่ีด าเนินการแล้วไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง 
หรืออ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลาย ๆ จังหวัดนี้ก็น าลงดินแล้วเช่นเดียวกัน ในภาพ
ต่อไปดิฉันขออนุญาตเข้าสู่ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ท่ีเราก าลัง
พิจารณากันในวันนี้ คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม จัดให้มีระบบคลาวด์ (Cloud) กลางภาครัฐ ก็คือกัฟเวิร์นเมนต์ ดาต้า เซ็นเตอร์ 
แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิซ (Government Data Center and Cloud Service) หรือจีดีซีซี 
(GDCC)  แล้วก็ ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ  จ ากัด (มหาชน) หรือเอ็นที ( NT)  
เป็นผู้ด าเนินการคลาวด์ (Cloud) กลางภาครัฐ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงปี ๒๕๖๘ ซึ่งใน
ปีงบประมาณนี้ ปี ๒๕๖๖ ก็ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ท่ี ๑,๑๐๖ ล้านบาท จีดีซีซี (GDCC) คือ
การพัฒนาการใช้ประโยชน์บิกดาต้า (Big Data) โดยการรวบรวมข้อมูลของราชการ 
ท่ีส าคัญ ๆ ของหลาย ๆ องค์กรภาครัฐเอาขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ (Cloud) จัดเก็บไว้ด้วยกันเป็น
บิกดาต้า (Big Data) แล้วก็โอเพนดาต้า (Open Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้อดีหลายข้อด้วยกัน ดิฉันขอย่อย ๆ มา ข้อดีอย่างเช่น  
 ข้อ ๑ สามารถแชร์กันได้ข้ามหน่วยงานของรัฐระหว่างกระทรวง ทบวง กรม 
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการท างาน ของภาครัฐ ก็คือดาต้าแชร์ริง (Data Sharing)  
  ข้อ ๒ ก็คือการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วระหว่างภาครัฐกับประชาชน 
เพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยตรง เพียงแค่ท่านน าบัตรประชาชนใบเดียวมาติดต่อราชการ  
แต่ก็จะสามารถท าได้หลายรายการกับองค์กรของรัฐในท่ีเดียวกัน  



๕๒๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๕๕/๒ 
 
  ข้อ ๓ เป็นการท างานของข้าราชการก็จะท าให้เกิดการทุจริตท่ีน้อยลง 
ตรวจสอบได้ง่าย ช่วยให้การท างานโปร่งใสมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูล 
ได้จากหลายหน่วยงานด้วยกัน  
 ข้อ ๔ ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูลของประชาชน แล้วก็
ข้อมูลของราชการ เพราะระบบนี้จะไปอยู่ในคลาวด์ (Cloud) ท่ีมีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัย  
 ข้อ ๕ จะเป็นการประหยัดงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
(Digital) ของประเทศ ลดการซ้ าซ้อน ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึงร้อยละ ๓๐-๗๐ 
เพราะว่าปกติแล้วหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็จะมีการตั้งงบประมาณเอาไว้ แต่ครั้งนี้เรารวม
มาใช้ในหน่วยงานเดียวก็จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้  
 แล้วก็ในส่วนของข้อสุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์ของการใช้บิกดาต้า (Big Data) 
รัฐบาลก็สามารถท่ีจะน าข้อมูลต่าง ๆ ในคลาวด์ (Cloud) มาศึกษา วิเคราะห์ แล้วก็พัฒนา
นโยบายเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน แล้วก็พัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไปครับ  
 ต่อไปเป็นภาพกราฟล าดับท่ี ๑๖ ซึ่งอันนี้ดิฉันสอบถามไป ดูจากการตอบรับ
ของยูสเซอร์ (User) แล้ว ผู้ใช้ระบบก็จะถือว่าเป็นไปในทิศทางท่ีดีแล้วก็มีความต้องการ 
เป็นอย่างมาก ดิฉันขออนุญาตใช้เวลาอีกสักเล็กน้อย ด้วยเหตุผลท้ังหมดนี้ดิฉันก็มองว่า
นโยบายของกระทรวงดีอีก็จะน าพารัฐบาลไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital) สามารถให้บริการ
ประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็วค่ะ แล้วก็ช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขัน 
ของประเทศได้อีกด้วย แต่ดิฉันมีเรื่องท่ีจะขอฝากท่ีกระทรวงดีอีให้ด าเนินการอย่างเด็ดขาด
เกี่ยวกับเว็บเพจ ออนไลน์ (Web Page Online) ท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเว็บ (Web)  
หมิ่นสถาบัน จากสถิติการปิดกั้นเว็บเพจ ออนไลน์ (Web Page Online) ผิดกฎหมาย 
ในปี ๒๕๖๕ มีท้ังเว็บ (Web) พนันออนไลน์ (Online) ท่ีผิดกฎหมาย เว็บ (Web) หมิ่นสถาบัน 
เว็บ (Web) ลามกอนาจาร เว็บ (Web) ท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดีโดยความเห็นของคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๖/๑ 
 



๕๒๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๕๖/๑ 
 
รวมไปถึงเว็บ (Web) ช่องทางสั่งซื้อบารากุ (Baraku) แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าท่ีผิดกฎหมายด้วย  
ซึ่งจ านวนท้ังหมดในปีท่ีผ่านมานี้ ๑๐๐ กว่าค าส่ังศาล หรือ ๒,๕๐๐ กว่ายูอาร์แอล (URL) จับ
ไปก็มีคนมาใหม่มากระท าผิดอีกก็ต้องเอาผิดให้ถึงท่ีสุดนะคะท่านประธาน แล้วก็ขอให้มี
บทลงโทษท่ีรุนแรงเพื่อท่ีจะไม่ได้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป สุดท้ายดิฉันเองก็ฟังในส่วนของ  
การอภิปรายงบประมาณในครั้งนี้มาเป็นระยะเวลาวันท่ี ๒ แล้วก็มีการสร้างวาทกรรมต่าง ๆ 
อย่างเช่นรัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชนบ้างล่ะ หวังผลประโยชน์ทางการเมืองบ้างล่ะ ซึ่งดิฉัน
กลับมองตรงข้ามว่ารัฐบาลนี้ค านึงถึงประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
หรือช่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าอย่างเท่าเทียมกัน ขนาดในช่วงโควิด (COVID) ทุกคนก็ได้รับ
การช่วยเหลือเยียวยาท้ังสิ้น แม้กระท่ังม็อบ (Mob) ท่ีออกมาต่อต้านรัฐบาลหรือคนท่ีไม่ 
เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ได้รับการดูแลเยียวยาไม่เลือกปฏิบัติ คนท่ีพูดก็ไม่เคยท ามีแต่ต าหนิ  
แต่ต่างชาติกลับชื่นชมเรานะคะท่านประธาน ถ้าการอภิปรายการจัดสรรงบประมาณนี้เป็นไป
อย่างสร้างสรรค์ ดิฉันเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเองท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ท้ังหมดก็จะรับฟังแล้วก็น ามาพิจารณาในการท่ีจะปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ส าหรับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ดิฉันก็อยากจะขอให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบ 
แล้วก็ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ นี้ไปด้วยกัน เพื่อเกิดการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนแล้วก็สูงสุดเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศค่ะ ขอบพระคุณค่ะ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
ชูวิทย์ครับ  
  นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส. อุบลราชธานี เขต ๗ พรรคเพื่อไทย ก่อนอื่น 
ท่ีผมจะได้อภิปรายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ผมก็ขอทวงสัญญาจากพี่น้องประชาชนท่ีได้ฝาก 
มาว่าวันนี้วัวป่วยเป็นลัมปี สกิน (Lumpy Skin) ครบ ๑ ปีแล้ว เงินช่วยเหลือเยียวยาพี่น้อง
ประชาชนหลายคนยังไม่ได้ และส่วนท่ีได้เงินก็โอนไปท่ี ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. บางสาขาก็จะหักหนี้ 
ซึ่งวันนี้พี่น้องท านาขายข้าวกิโลกรัมละ ๖-๗ บาท วัวเสียชีวิตจะได้เงินมาลงนาก็โดน ธ.ก.ส. 
จะหักหนี้ ก็อยากจะฝากว่า ธ.ก.ส. อย่าเพิ่งหักหนี้ของพี่น้องประชาชนเลยนะครับ เรื่องท่ี ๒ 
พี่น้องประชาชนฝากมาในขณะนี้ตกงานกลับบ้านครับ ประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็ไม่ได้ 
อาศัยอยู่ริมล าน้ ามูลครับ มีอ าเภอดอนมดแดง อ าเภอตาลสุม อ าเภอโขงเจียม วันนี้พี่ท่ี



๕๒๒ 

เป็นสผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๕๖/๒ 
 
ประมงก็ไปไล่จับน้องท่ีท ามาหากิน ไปจับปลามาประทังชีวิตวันนี้ก็โดนจับแหบ้าง จับมองบ้าง 
ไม่สามารถท่ีจะประกอบอาชีพได้ เขาก็ฝากบอกมาว่าถ้าไม่ให้จับปลา จะให้ไปขายยาบ้า 
หรืออย่างไร ท่านประธานครับ ก็ต่อด้วยเรื่องโครงการจ าน าข้าวท่ีท่านนายกได้บอกว่า 
พรรคเพื่อไทยท าโครงการจ าน าข้าวเสียหาย ๙๖๐,๐๐๐ ล้านบาท วันนี้ขออภิปรายให้พี่น้อง
ประชาชนท่ีอยู่ทางบ้านได้ทราบนะครับว่า ๙๖๐,๐๐๐ ล้านบาท นี่คือเงินท่ีใช้ในโครงการ 
รับจ าน าข้าวในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ท่านยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้น าเงิน ๙๖๐,๐๐๐ ล้านบาท
มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ีประกอบอาชีพท านา โดยบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าใครอยากรวย
ต้องตื่นแต่เช้ามาท านา ท านา ท านา ขายข้าวกิโลกรัมละ ๒๐ บาท ตันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ขายข้าวได้ตันละ ๒๐,๐๐๐ บาท เสร็จแล้วข้าวขึ้นทุกวันจาก ๑๖ บาท ๑๗ บาท ๑๘ บาท 
๑๙ บาท ขึ้นทุกวันครับ แต่วันนี้ขายข้าวกิโลกรัมละ ๖-๗ บาท ไม่สามารถท่ีจะประทังชีวิตได้ 
เสร็จแล้วโครงการจ าน าข้าวก็ใช้จ่ายเงินไปท้ังหมด ๙๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้ใช้หนี้คืน 
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นหนี้ ๕๗๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็ใช้ไป ๒๗๖,๐๐๐ ล้านบาท  
ถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังอยู่เราก็คงใช้หนี้ไปหมดแล้วครับ  

 
- ๒๕๗/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๒๕๗/๑ 
 
  ก็มาต่อประเด็นของงบประมาณครับ ท่านประธานครับ ท่านนายกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ใช้งบประมาณปี ๒๕๖๖ โดยใช้เงินไปท้ังหมด ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็น
งบประมาณท่ีขาดดุลประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่มาดูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงท่ีมีพี่น้องประชาชนมากท่ีสุดของประเทศ ซึ่งเป็น
กระดูกสันหลังของชาติ ประกอบสัมมาอาชีพเกษตรกับได้รับงบประมาณเพียงแค่ ๔ เปอร์เซ็นต์ 
คือ ๑๒๖,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณท่ีน้อยมาก เมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผิด 
ก็ท าให้กระทรวงพาณิชย์พลาด ประชาชนแทบจะสิ้นหวังกับการจัดสรรงบประมาณแบบง่าย ๆ 
แบบเดิม ๆ ปี ๒๕๖๓ ก็แบบนี้ ปี ๒๕๖๔ ก็แบบนี้ ปี ๒๕๖๕ ก็แบบนี้ ปี ๒๕๖๖ ก็แบบนี้  
แล้วก็มีการปรับลดของกรมพัฒนาท่ีดินลง แล้วก็ไปเพิ่มงบของกรมการข้าวเพิ่มมาอีก 
๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ผมก็ไม่รู้ว่าเพิ่ม ๑๖,๐๐๐ ล้านบาทไปท าอะไร ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
สุภาษิตเขาบอกว่าเรามีผู้น าเป็นแมลงวันเขาก็จะพาเราไปส้วม แต่ถ้าเรามีผู้น าเป็นผึ้งเขาก็จะ
พาเราไปท่ีดอกไม้หอม แต่ถ้าเรามีผู้น าเป็นมหาเศรษฐี เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก็จะพาเราไปท ามาหากิน 
แต่ถ้าเรามีผู้น าเป็นขอทานก็จะพาเราไปขอทาน แต่ถ้ามีผู้น าชื่อนายกประยุทธ์  ก็จะพาเรา 
ไปขอบัตรคนจน ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านนายกประยุทธ์ขาดความรู้ขาดความสามารถ 
ท่านบริหารประเทศไม่เป็น บริหารประเทศล้มเหลวพี่น้องบ้านผมเรียกว่าปึก ตลอดระยะ 
เวลา ๘ ปีท่ีผ่านมา จากเดิมท่ีมีคนจน ๔ ล้านคน มีคนจน ๑๐ ล้านคน แล้ววันนี้ก าลังจะเป็น
คนจนท้ังประเทศ เพราะสินค้าของพ่อค้าขึ้นราคา สินค้าการเกษตรของพี่น้องประชาชนตกต่ า 
ราคาตกท าแล้วขายไม่ได้ มะม่วงท่ีกาฬสินธุ์ของ ส.ส.บุญรื่น ต้องเอาไปเทท้ิง วันนี้ประชาชน
ล าบากครับ ท่านนายกประยุทธ์มีลูกหลายคนแต่ท่านรักลูกไม่เท่ากัน ท่านแบ่งงบประมาณ 
ไม่เท่ากัน ท่านแบ่งเงินไม่เท่ากันครับ กระทรวงกลาโหมอยู่ใกล้ท่านลูกรักของท่าน ท่านก็แบ่ง
งบประมาณเยอะ เมื่อมีเงินเยอะ ๆ ใช้เงินไม่เป็นก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เอาไปซื้ออะไร ไปซื้อ 
เรือด าน้ า ไปซื้อรถถัง อยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่รู้ใครฉลาดกว่าใคร วันนี้รัฐบาล
น าเงินไปซื้อเรือด าน้ า พี่น้องครับ ล าละ ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท ต้องผ่อนเขา ๗ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ 
ผ่อนไปเรื่อย ๆ จนถึงปี ๒๕๗๐ จึงจะได้เรือมา สู้พี่น้องประชาชนไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้  
เอามาขี่ก่อนแล้วผ่อนทีหลัง ก็ไม่รู้ว่าใครโง่กว่าใครนะครับ เมื่อพ่อหาเงินไม่เป็น ค้าขายไม่เก่ง
ลูก ๆ ก็ล าบาก ถ้าพ่อหาเงินเก่งลูกๆ ก็สบาย วันนี้ประชาชนเกษตรกรจึงคิดถึงพรรคเพ่ือไทย 
ในขณะเดียวกันน้องคนเล็กซึ่งเป็นเกษตรกรหลายปีท่ีผ่านมากับได้รับงบประมาณน้อยมาก  



๕๒๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๒๕๗/๒ 
 
ลูก ๆ ท่ีท าเกษตรกลับมีชีวิตท่ีล าบาก ขายพืชผลการเกษตรก็ไม่ได้ราคา ถูกกดราคา กินอยู่
อย่างประหยัดมัธยัสถ์ สิ้นหวัง วันนี้สินค้าเกษตรตกเตี้ยเรี่ยดิน วันนี้พี่น้องเกษตรกรน าข้าว 
ไปขายกิโลกรัมละ ๘ บาท ซื้อปุ๋ยกระสอบเกือบ ๒,๐๐๐ บาท วันนี้พี่น้องประชาชนเอาข้าว
มาตากจึงบอกว่าคิดถึงทักษิณ เกษตรกรปลูกผักแล้วขายไม่ได้ ปลูกถั่ว ปลูกแตงก็ขาดทุน 
วันนี้ชีวิตแทบจะไม่เหลืออะไร เคยท านาขายข้าวกิโลกรัมละ ๒๐ บาท ตันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ชีวิตก าลังจะดี ชีวิตก าลังจะฟื้น ชีวิตก าลังจะหมดหนี้ บ้านผมบอกว่าก าลังจะเป็นไทนะครับ 
กลับมาสิ้นเนื้อประดาตัวในชีวิตท่ีล้มเหลว ในชีวิตที่สิ้นหวังด้วยการบริหารประเทศแบบแย่ ๆ 
ของท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อชีวิตสิ้นหวังประชาชนก็ต้องฆ่าตัวตาย เราคงได้เห็นในข่าว  
ท่านประธานครับ ท่านนายกประยุทธ์ได้ท าลายอนาคตท่ีสดใส ท าลายชีวิตชาวนา ชาวสวน 
ชาวไร่ท่ีก าลังจะเป็นไท ก าลังจะหมดหนี้ต้องกลับมาเป็นหนี้ มีหนี้สินล้นพ้นตัว เคยมีรถขับ 
ก็ต้องขายรถ เคยมีสวนยางก็ต้องขายสวนยาง เคยมีบ้านก็ต้องขายบ้าน ผมขับรถผ่านไปทางไหน
ก็เห็นแต่ป้ายขายด่วน ขายด่วน แต่ไม่มีใครซื้อด่วน ในยุคที่มีชีวิตอย่างสิ้นหวัง ชีวิตนี้ไม่เหลือ
อะไรแล้วครับ เคยท านาก็ไม่ได้ท านา เคยท าสวนยางก็ไม่ได้ท าสวนยาง กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ท่านนายกประยุทธ์ให้งบประมาณน้อยมาก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่เห็นความ 
ส าคัญของเกษตรกร ถ้าพรรคเพื่อไทยได้ท างบประมาณนะครับ เราจะจัดสรรงบประมาณ 
โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เราจะเติมเงินในกระเป๋าพี่น้องเกษตรกร พรรคเพื่อไทย
จะจ้างชาวนาให้ท านาวันละ ๓๐๐ บาท ------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๕๘/๑ 
 
ตลอดฤดูกาลท านา ๑๒๐ วัน ครอบครัวละ ๓๖,๐๐๐ บาท นาน้อยนามากให้ ๓๖,๐๐๐ บาท 
พี่น้องจะได้ตื่นแต่เช้าไปนาครับ อยู่กับพรรคเพื่อไทยล าบากแต่มีความสุข ขายข้าวตันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท เร่งการส่งออก ปรับเปลี่ยนจากการท านาปุ๋ยเคมี มาท านาปุ๋ยอินทรีย์ มาเป็น
เกษตรอินทรีย์ วันนี้ข้าวท่ีไม่มีราคาก็จะมีราคาเราก็จะเร่งส่งออก น าข้าวไปแลกรถไฟฟ้า  
น าข้าวไปแลกเครื่องบิน เมื่อชาวนาขายข้าวขายยางได้ราคาก็จะมีก าลังซื้อครับ มีเงินใช้หนี้ 
ให้ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจก็จะดีครับ รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้ ประเทศก็ จะมีเงินจ่ายหนี้  
เมื่อชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ขายข้าว ขายผัก ขายพืช ขายยางได้ราคาก็จะมีเงินผ่อนรถ  
ผ่อนบ้าน ก็จะท าให้เศรษฐกิจดีครับ วันนี้พี่น้องประชาชนบอกว่าอยู่ในยุคของพรรคเพื่อไทย
ต้องตื่นแต่เช้าไปท านาล าบากแต่มีความสุข แต่อยู่ในยุคของท่านประยุทธ์สบายไม่ต้องท านา
นอนตื่นสาย ๆ หิวเมื่อไรเอาบัตรไปรูดกินมาม่าท่ีพี่น้องประชาชนบอก วันนี้ผมจะบอกวิธี 
ลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ พรรคเพื่อไทยคิด ประชาชนคิด พรรคเพื่อไทยท า 
จะส่งเสริมให้เกษตรกรยืมโคไปเลี้ยงครอบครัวละ ๒ ตัว ๕ ปีครับ ปีแรกคนเลี้ยงวัว ปีท่ี ๒  
วัวเลี้ยงวัว ปีท่ี ๓ วัวเลี้ยงวัว ปีท่ี ๔ วัวเลี้ยงคน ถ้าพี่น้องเกษตรกรมีวัว ๑ ล้านตัว ก็มีขี้วัว  
๑ ล้านตันครับ ขี้วัว ๑ ล้านตันเราก็ไม่ต้องน าเข้าปุ๋ยเคมี ๑ ล้านตัน เราก็จะประหยัด
งบประมาณปีละ ๔-๕ แสนล้านบาท เมื่อมีวัวมาก ๆ เราก็ส่งเสริมการเลี้ยงวัวขุนโดยรัฐบาล
ให้ยืมเงินไปเลี้ยงครอบครัวละ ๑ ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน ยืม ๑ ล้านบาท 
ท่านต้องมีแปลงหญ้า ท่านต้องมีคอกวัว ท่านต้องผ่านการอบรมเดือนหนึ่ง  ท่านมารับไป 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อวัวมา ๓ ตัว ให้เงินซื้อหัวอาหารอีก ๑๐,๐๐๐ บาท มีแปลงหญ้า เดือนท่ี ๒ 
ก็ซื้ออีก เดือนท่ี ๓ ก็ซื้ออีก เดือนท่ี ๔ ก็ซื้ออีก เดือนท่ี ๕ ท่านเริ่มขายเดือนท่ี ๑ ขี้วัวก็เอาใส่นา 
เรามีวัว ๑ ล้านตัว มีขี้วัว ๑ ล้านตัน เราน าวัวไปขายตัวละ ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เราก็สามารถจะน าเงินเข้าประเทศได้ปีละประมาณ ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ในขณะเดียวกันเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยนะครับ เมื่อพี่น้องมีวัวเอาขี้วัวใส่นา ไม่มีใครซื้อปุ๋ย ผมก็มี
ความเชื่อมั่นว่าปุ๋ยต้องราคาลงแน่นอนนะครับ เมื่อเราท านาเสร็จเกษตรกรมีวัว ท านาเสร็จ
ไม่ต้องไปบอกครับ เขาจะต้องอัดฟางเก็บไว้ให้วัวกิน ก็ไม่มีใครเผาฟาง บ้านเราก็ไม่ต้องไป
เถียงกันว่ามีพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) เราแก้ปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) ตั้งแต่ต้น ไม่ต้องไปแก้ 
ท่ีปลายเหตุ เพราะเกษตรกรอัดฟางไว้ให้วัวกิน ท่านประธานท่ีเคารพครับ พรรคเพื่อไทย  
ประชาชนคิด เพื่อไทยท า  



๕๒๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๕๘/๒ 
 
  กรมชลประทานครับ เราจะมีน้ าระบบท่อ มีน้ าระบบท่อเปิดน้ าท านา วันไหน
ฝนตกเราก็ปิดก๊อก วันไหนฝนไม่ตกเราก็เปิดก๊อก ขี้เกียจท านาก็เลี้ยงฮวกครับ ขายกิโลกรัมละ 
๒๐๐ บาท เลี้ยงฮวกคือเลี้ยงลูกอ๊อดครับ มีระบบน้ าโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell)  
เจาะน้ าบาดาลประหยัดไฟ กรมพัฒนาท่ีดินวันนี้ต้องลดรายจ่ายครับ ขุดสระเล็กในไร่นาให้กับ
พี่น้องประชาชนกักเก็บน้ าในช่วงหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งครับ ปรับรูปแปลงนา ล้มคันนา 
ขยายแปลงนาให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งวันนี้ท่านบอกว่านาแปลงใหญ่ ผมว่าไม่ใช่นาแปลงใหญ่ ก็คือ 
เอาโฉนดมาต่อกันครับ แต่ถ้านาแปลงใหญ่มันต้องล้มคันนาท าให้นาแปลงใหญ่ขึ้นครับ  
เพิ่มงบประมาณให้กรมพัฒนาท่ีดินครับ ไม่ใช่ปรับลดงบกรมพัฒนาท่ีดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสด 
ให้พี่น้องเกษตรกรปลูก ลดการน าเข้าปุ๋ยเคมี เมื่อมาถึงกรมประมงพี่น้องโรงนาตอนนี้ 
ท่านต้องหาลูกปลาไปให้เกษตรกรปล่อยในแปลงนา เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็จะมีปลากินครับ 
แล้วต่อมากรมการข้าวซึ่งวันนี้ผิดสังเกต ผมเห็นงบประมาณของกรมการข้าวเพิ่มขึ้น ๑๖,๐๐๐ 
ล้านบาท ก็คิดว่าคงเอาเงินส่วนนี้ไปลดต้นทุน ไปซื้อรถไถนา ไปซื้อเครื่องอัดฟาง ไปซื้อรถ 
เกี่ยวข้าวให้กับพี่น้องประชาชน นี่คือวิธีลดต้นทุน แล้วเราก็เพิ่มผลผลิตนะครับ เพิ่มผลผลิต
โดยใช้ขี้วัว เพิ่มผลผลิตแล้วหาพันธุ์ข้าวท่ีดี ๆ มาให้พี่น้องท า แล้วก็ตั้งกลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดี 
ท่ีขายข้าวเปลือกกิโลกรัมละ ๘ บาทไม่ต้องขายครับ มาขายข้าวพันธุ์ดีกิโลกรัมละ ๒๐ บาท  
ก็จะท าให้พี่น้องมีรายได้มากขึ้น  

 
- ๒๕๙/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๒๕๙/๑  
 
  ท่านประธานครับ ส านักงานปฏิรูปท่ีดินครับ วันนี้พรรคเพื่อไทยมีโครงการ 
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน แปลงสินทรัพย์เป็นทุนอย่างไรครับ ส.ป.ก. ต้องยกเลิกกฤษฎีกา 
เขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอ าเภอ ซึ่งวันนี้ประกาศครอบไปท้ังอ าเภอไม่สามารถท่ีจะออกโฉนดได้ วันนี้
ต้องประกาศยกเลิกกฤษฎีกาท้ังอ าเภอ เมื่อประกาศยกเลิกกฤษฎีกาท้ังอ า เภอแล้วก็จะมีท่ี 
หัวไร่ปลายนา ท่ีรกร้างว่างเปล่าสามารถให้กรมท่ีดินไปออก น.ส.๓ ไปออกโฉนดให้กับพี่น้อง
ประชาชนให้มีเอกสารสิทธิ ให้มีชีวิตท่ีมั่นคง เมื่อเกษตรกรได้โฉนดก็สามารถแปลงสินทรัพย์
เป็นทุน แบ่งแปลงขาย สร้างบ้าน รัฐบาลก็จะมีรายได้ในการเร่งรัดออกโฉนด แล้วเราก็คงมี
สัญญากับชาวบ้านว่าถ้าคุณจะได้โฉนด ๑ ไร่ จะได้โฉนด ๕ ไร่ คุณต้องปลูกไม้มีค่า คือปลูก
ไม้มีค่าในแปลงนา ไม้พยุง ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ในแปลงนาของท่านนะครับ ผ่านไป ๓ ปี 
๔ ปีไม้โตขึ้น ๓ ปีก็ขุดล้อมขายได้ครับ ถ้าไม่ขุดล้อมขาย ผ่านไป ๑๐ ปี ๒๐ ปี ต้นไม้ใหญ่ขึ้น
ก็น าสินทรัพย์ต้นไม้ไปใช้หนี้ ธ.ก.ส. ได้นะครับ อันนี้คือพรรคเพื่อไทยคิดแล้วก็จะท าเมื่อเป็น
รัฐบาลนะครับ รัฐบาลต้องเกาให้ถูกท่ีคัน เมื่อเราช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นธรรม  
มีน้ าระบบท่อ มีน้ าเลี้ยงปลา มีน้ าท านา มีน้ าปลูกพริก ปลูกผัก มีน้ าเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ มีน้ า 
เลี้ยงโค กระบือ เกษตรกรก็จะมีรายได้ลดรายจ่าย เกษตรกรก็จะมีความสุข ประชาชนคิด 
เพื่อไทยท า กรมส่งเสริมการเกษตรต้องจัดหาตลาดชุมชนในหมู่บ้าน ในต าบล ยกระดับ 
สินค้าเกษตร ต่อยอดให้กลุ่มเกษตรกรท าอาชีพต่าง ๆ โครงการเอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีเพื่อไทย 
เคยท าไว้ พี่น้องอยากท าอะไรตกลงกัน ประชาคมในหมู่บ้านไปท าถนน ไปก่อสร้างอาคาร  
ไปท าศาลากลางบ้าน วันนี้ไม่มี บังคับให้ซื้อตู้น้ ามันหยอดเหรียญบ้าง บังคับให้ซื้อตู้น้ ากดบ้าง 
บังคับให้ท าครับ ซึ่งล็อกสเปก (Lock Spec) ท้ังหมดท่านประธานครับ วันนี้ถ้าเราส่งเสริม 
ให้พี่น้องมีตลาด พี่น้องเกษตรกรก็จะน าผลผลิตของตัวเองท่ีอยู่ในไร่นาออกมาขายครับ  
ซื้อกันไปซื้อกันมา แลกกันไปแลกกันมา เงินสดหมุนเวียนในตลาดครับ เงินสดหมุนเวียน  
ในตลาดในชุมชน ขายผลผลิตได้ ใช้หนี้เดิมครับ เร่ิมซื้อใหม่เศรษฐกิจก็เริ่มขยับครับ ชาวบ้าน
มีความสุขครับ  
  และสุดท้ายกรมการยาง วันนี้ยางราคาตกพรรคเพื่อไทยเสนอแนวใหม่ครับ  
ก็คือโครงการสวนยางยั่งยืน สวนยางท่ีเขาพบ พบการตัดฟัน ๑ ไร่ ๔๐ ต้น ตัดฟันเสร็จปลูกใหม่ 
ปลูกแค่ ๑๖ ต้นครับ อีก ๑๖ ต้นปลูกต้นจ าปาทองครับ ผ่านไป ๑๐ ปี ๒๐ ปี ต้นจ าปาทอง
ต้นหนึ่ง ๓๐,๐๐๐ บาท ปริมาณยางลดลง ความต้องการเท่าเดิม ราคายางก็จะเพิ่มขึ้นครับ 



๕๒๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๒๕๙/๒ 
 
เมื่อประชาชนขายข้าวได้ราคา ขายยางได้ราคา ขายผลผลิตการเกษตรได้ราคา เกษตรกร 
มีรายได้ เกษตรกรก็จะมีความสุข เกษตรกรจะไม่สิ้นหวังในการอยู่อย่างท่ีท่านบริหาร 
เกษตรกรก็จะไม่ฆ่าตัวตาย เมื่อเกษตรกรมีรายได้ก็จะส่งผลให้รัฐบาลท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
รัฐบาลเก็บภาษีได้มีเงินใช้หนี้ ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตากู้อีกต่อไป ๘ ปีท่ีผ่านมาท่านนายกประยุทธ์ 
บริหารบ้านเมืองมาท าให้เกษตรกรประชาชนคนไทยล าบากยากแค้นแสนสาหัส สินค้า
อุปโภคบริโภคขึ้นราคาทุกตัว หนี้สินชาวบ้าน หนี้สินครอบครัว หนี้สินล้นพ้นตัว ครอบครัว
แทบล้มละลาย ใกล้จะตายกันหมดแล้วท่านทราบไหม เพราะท่านบริหารผิดพลาด ท่านบริหาร
บกพร่อง ผมไม่สามารถที่จะรับหลักการงบประมาณปี ๒๕๖๖ ของท่านได้ ขอบพระคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๓ ท่าน 
ท่านสุเนตตา พรรครวมพลังประชาชาติไทย ท่านคมเดช แล้วก็ท่านวรรณวรี พรรคก้าวไกล 
เชิญท่านสุเนตตาก่อนครับ  
 

- ๒๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๒๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๖๐/๑ 
 
  นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ดิฉัน นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย ดิฉันขอมีส่วนร่วมอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคนค่ะ ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอบอกว่าในสถานการณ์ท่ีมีวิกฤติเกิดขึ้นในโลก
มากมายอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาบริหารประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ 
ดิฉันเชื่อว่าในช่วงชีวิตของเราหลายคนเรายังไม่เคยพบเจอวิกฤติท่ีหนักหน่วงอย่างนี้ ไม่ว่า 
จะเป็นวิกฤติโรคร้ายโควิด-๑๙ (COVID-19) ซึ่งกระทบกันท่ัวโลกแบบท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน  
เราไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้เลยว่าจะจัดการกันอย่างไร ไม่เคยมีคู่มือ หรือการคาดการณ์  
ความเสี่ยงในเรื่องเช่นนี้ นอกจากนี้ยังมีวิกฤติสงครามรัสเซีย -ยูเครนท่ีไม่ได้ส่งผลแค่ 
๒ ประเทศคู่สงคราม แต่กระทบชิ่งมายังอีกหลายประเทศด้วยกัน วิถีชีวิตของคนในโลก 
และของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงกันไปอย่างรวดเร็วท้ังท่ีเต็มใจและท่ีสถานการณ์บังคับ ในท่ีนี้
ดิฉันจะขอพูดเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถานการณ์บังคับให้เราพึ่งพาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกันมากขึ้น รัฐบาลในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารประเทศมีหน้าท่ีท่ีจะต้องดูแลส่งเสริม 
สนับสนุนประชาชนคนไทยให้พร้อมท่ีจะรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ และยิ่งไปกว่านั้นต้องท าให้ 
คนไทย ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันได้ ดิฉันได้ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่า 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนี้จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ประเทศได้รับ
การพัฒนาและฟื้นฟูจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Virus Corona 2019) ท้ั ง ในด้ านเศรษฐกิจ  สั งคม ทรัพยากรมนุษย์  ความมั่ นคง  
และสิ่งแวดล้อม โดยงบประมาณรายจ่ายจ านวน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาทนั้น ได้ถูกจัดแบ่ง
ตาม ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑ รายการ ซึ่งในบริบทโลกจากนี้ไปเราต้องเน้นเรื่องของ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากร แต่ว่างบท่ีเกี่ยวกับอาร์แอนด์ดี  (R&D)  
รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลอปเมนต์ (Research and Development) วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังไม่เด่นชัดเท่าไรนัก งานวิจัย
เป็นงานท่ีอาจจะไม่เห็นผลในทันที แต่งานวิจัยและพัฒนาจะส่งผลดีให้กับประเทศและคน  
ในระยะยาว ใจดิฉันอยากจะขอให้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับงบด้านนี้ให้มากขึ้น แต่ก็เข้าใจว่า 
 



๕๓๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๖๐/๒ 
 
รัฐบาลคงได้พยายามแล้ว เมื่องบเรามีน้อย ดังนั้นเราจะท าอย่างไรให้งบวิจัยพัฒนาท่ีน้อย ๆ  
ของเรานี้มีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด สิ่งท่ีดิฉันจะเสนอคืองานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เราควรต้องมีภาคเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ภาคเอกชนใหญ่ ๆ นั้นเขามี
หน่วยงานรีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลอปเมนต์ (Research and Development) ท่ีคิดพัฒนา วิจัย
อย่างไม่หยุดยั้ง และภาคเอกชนใหญ่ ๆ นั้นเขารู้จักตลาด และในบางกรณีเขาก็เป็นฝ่าย
ก าหนดตลาดด้วยซ้ า ดิฉันมาจากภาคเอกชนดังนั้นดิฉันพอจะทราบเรื่องนี้ดี ด้วยงบประมาณ
ท่ีเรามีจ ากัด ดิฉันจึงอยากเห็นการท างานเชิงรุก จะขอให้รัฐบาลเป็นผู้เข้าหาภาคเอกชน  
เข้าไปศึกษาท างานร่วมกันสร้างองค์ความรู้และน าออกสู่สาธารณะ เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับคนไทย ให้กับประเทศ ดิฉันจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพให้ชัดขึ้นนะคะ 
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารของประเทศเรามีหน่วยงานอาร์แอนด์ดี (R&D) ท่ีคิดและวิจัย 
อยู่ตลอด เช่นวิจัยเรื่องการเพาะเนื้อจากในห้องแล็บ (Lab) สร้างเนื้อจากเซลล์ (Cell) สัตว์ 
ซึ่งงานวิจัยเทคโนโลยีนี้จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤติอาหารขาดแคลน ประเทศในโลกท่ีศึกษา 
ในเรื่องนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเอง เทคโนโลยีต่าง ๆ และนวัตกรรมก้าวไปไกลมากค่ะ 
ภาครัฐเราต้องเดินเข้าไปหาภาคเอกชนศึกษาร่วมกันและน าความรู้ออกสู่สาธารณะ หรืออีก
ตัวอย่างท่ีเกี่ยวกับโรบอต (Robot) ภาคเอกชนก็ได้มีการพัฒนาเครื่องจักรและหุ่นยนต์ 
เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ การเกษตร ยานบังคับโดรน (Drone) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการ
ท างานจริงในสถานการณ์จริง ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖๑/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๓๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๖๑/๑ 
 
สภาพแวดล้อมจริง ปัญหาจริง ไม่ใช่เรื่องวิจัยอีกต่อไป แต่ก็ยังคงมีประเด็นให้ท าวิจัย 
ให้พัฒนาต่อ ซึ่งภาคเอกชนเขาก็ด าเนินการไป สิ่งท่ีดิฉันอยากเห็นก็คือภาครัฐเข้าไปหา
ภาคเอกชนค่ะไปเรียนรู้และเสนอตัวท่ีจะร่วมท าวิจัยพัฒนาร่วม ต่อยอด และน าองค์ความรู้
เหล่านี้มาเผยแพร่ หลายอย่างเราไม่จ าเป็นต้องท่ีจะเริ่มต้นจากศูนย์นะคะ หรือแม้แต่
พลังงานทางเลือก พลังงานไฮโดรเจนกับการพัฒนาท่ียั่งยืนในสภาวะท่ีราคาน้ ามันผันผวน
และเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไปนั้น เราจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยพัฒนาระบบพลังงาน
ทางเลือก ระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) พลังงานจากแสงอาทิตย์สร้างกระแสไฟฟ้าเก็บเข้า
แบตเตอรี่ ภาคเอกชนใหญ่ ๆ พัฒนาไปได้ไกลท่ีมีความรู้ความสามารถ ดังนั้นภาครัฐเราต้อง
เดินหน้าเข้าหาบริษัทเหล่านั้น เสนอตัวเข้าไปท าวิจัยร่วมเพื่อท่ีจะได้น าองค์ความรู้เหล่านั้น 
มาขยายผลต่อไป ต้องท าให้ความรู้กระจายออกไปสู่วงกว้างให้คนตัวเล็ก ๆ สามารถเข้าถึง
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะท าในรูปแบบของเอ็มโอยู (MOU) หรือสครีม (Scream) ดึงดูดใจ
อะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่ต้องท าค่ะ การหาเงินนั้นยากแต่การใช้เงินให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
มีประสิทธิผลนั้นยากยิ่งกว่าค่ะ ดิฉันก็ขอให้ก าลังใจรัฐบาลและขอสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
คมเดช ไชยศิวามงคล ครับ 
  นายคมเดช ไชยศิวามงคล (กาฬสินธุ์)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
คมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส. พรรคเพ่ือไทย เขต ๓ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ก่อนอื่นท่านประธานครับ
ขอแก้ต่างเรื่องจ าน าข้าวด้วย เพราะว่ามีอดีตรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แจงมาว่าหนี้จ าน าข้าวเป็นการบันทึกหนี้ท่ีเข้าไปสู่หนี้สาธารณะและไม่หักมูลค่าของข้าว  
ในคลังสินค้า ท่านได้ออกมติ ครม. สั่งการให้ธนาคารจ่ายเงินไปก่อนแล้วตั้งงบปีถัดไป  
เพื่อจ่ายคืน เพราะฉะนั้นตามท่ีนายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ว่าพรรคเพื่อไทยสร้างหนี้จ าน าข้าวถึง 
๙๕๐,๐๐๐ ล้านบาท คือการโกหกกลางสภา ท่านประธานครับ ทางห้องโสตนิดหนึ่งวันนี้ 
เป็นเกี่ยวกับการอภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ชาวบ้านโทรมาหาผมฟังการอภิปรายอยู่  
๒ วันด้วยกัน ชาวบ้านสรุปอย่างนี้ครับท่านประธาน ฟังไปฟังมา ๒ วัน คือการกู้หนี้ไปใช้หนี้ 
กู้หนี้ใหม่ไปใช้หนี้เก่า ท าไมชาวบ้านคิดอย่างนี้ครับ ท่านคิดดูสิหนี้สินมันจ่ายคืน ๒๐๐,๐๐๐  
ล้านบาท ดอกเบี้ย ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็เป็น ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วส่วนหนึ่งเป็น 



๕๓๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๖๑/๒ 
 
รายจ่ายประจ า หนี้บ าเหน็จบ านาญต่าง ๆ อีก ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าท้ิงไว้อีก ๑๐ ปี  
เป็น ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าบวกกับหนี้ท่านคิดดูในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ารายจ่ายประจ า 
ท้ังเงินต้นท้ังดอกเบี้ยท้ังสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในรายจ่ายประจ าเกือบ ๑ ล้านล้านบาท ประเทศ 
มันจะไปอย่างไร ท่านประธานครับ มีชาวบ้านอยากสื่อสารอยู่ในสภาช่วยทางห้องโสต 
เปิดคลิป (Clip) ของชาวบ้านด้วยครับ เป็นคลิป (Clip) เสียง 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายคมเดช ไชยศิวามงคล (กาฬสินธุ์)  :  สั้น ๆ ครับ เขาบอกว่าสิ่งท่ีท าไป  
ในนโยบายหลายอย่างมันได้ไม่ท่ัวถึง แต่หนี้ท่ีจะต้องใช้จ่ายมันท่ัวถึงนี่คือข้อสรุป เปิดคลิป
(Clip) ช่วงต่อไปจะเป็นรูปและมีเขียนค าว่า สมองทองค า ผมมีหนังสืออยู่ ๓ เล่มอยู่กับผม 
๑๕ ปีแล้ว ผมอ่านประมาณ ๑๐๐ รอบ ก็เลยมีความเข้าใจว่าแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรี 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นมันเป็นความเชื่อของนายกรัฐมนตรี แต่มันเป็นการสวนทางกับความต้องการของ
ชาวบ้าน ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๖๒/๑ 
 
ท่านคิดว่าท่านท าถูกต้องเหมาะสมและหรืออะไรต่าง ๆ ท่านดูตัวเองไม่ออก แต่ชาวบ้าน  
เขาไม่คิดอย่างนั้นครับตามสื่อท่ีผ่านมา เพราะฉะนั้นผมสื่อสารให้เห็นค าว่า การบริหาร
จัดการ ค าว่า สมอง หรือมันสมอง มันจะต้องถูกฝึกฝน ผมจะใช้ภาษามวยนิดหนึ่ง 
ท่านประธาน ท่านผ่านการฝึกฝนมาเกี่ยวกับความมั่นคงเพียงอย่างเดียว การบริหารบ้านเมือง
มันยุ่งยากกว่านั้น เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการเมือง เรื่องความมั่นคง เรื่องการทูต เรื่องการยืดหยุ่น 
การสังคม ตัวเลขต่าง ๆ มันล้มเหลวหมดครับ หนี้สิน หนี้สาธารณะ หนี้เอ็นพีแอล (NPL) 
อย่างนี้ชัดเจน ปัญหาสังคม ยาเสพติด ลูกฆ่าพ่อ พ่อฆ่าลูก สิ่งท่ีเกิดขึ้น ท่านดูนะครับ  
ภาษามวยเขาเรียกว่าท่านอาวุธไม่ครบเครื่อง เก่งเกี่ยวกับความมั่นคงเพียงอย่างเดียว  
แล้วเอาแนวคิดต่าง ๆ มาใช้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยยัดเอาระบบเผด็จการ
ใส่เข้าไปในเนื้อหาตรงนี้ นี่คือสิ่งท่ีมันไม่เหมาะท่ีท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรี  
  ประเด็นต่อไป ท่านประธานครับ เป็นรูปปุ๋ย ปุ๋ยสูตร ๔๐-๐-๐ ผมแจงนิดหนึ่ง 
รูปปุ๋ยผมชี้ให้เห็นว่านี่เขาเรียกปุ๋ยยูเรีย (Urea) แนวทางของการแก้ไขปัญหาปุ๋ยงานวิจัยปุ๋ย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปุ๋ย ๑ กระสอบ ๕๐ กิโลกรัม อย่างปุ๋ย ๔๐-๐-๐ มันเป็นดิน
อยู่ ๖๐ กับสารผสมเพิ่ม ถ้า ๑๕-๑๕-๑๕ สูตรเสมอ มันจะเป็นดินกับสารผสมอยู่ ๖๕ ถ้าเป็น 
๑๖-๘-๘ ก็จะเป็นดินกับสารผสมอยู่ ๖๐ และตอนเอาไปใช้มันใช้ได้อีกครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้น
ถ้าท่านไม่จับงานวิจัยขึ้นมาด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ล าบากครับท่านประธาน  
ตัวงานวิจัยท่ีทางพรรคเพื่อไทยเราคิดขึ้นมามันจะเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์เข้าไปเพิ่ม อย่างปุ๋ย
ในรูปค าว่า ๔๐-๐-๐  ๔๐ นี่คือตัวเอ็น (N) เอ็นพีเค (NPK) เอ็น (N) อย่างเดียวท่ีใช้มากท่ีสุด  
เอ็น (N) คือไนโตรเจน พี (P) คือโพแทสเซียม เค (K) อะไรต่าง ๆ มันใช้น้อยมากครับ 
เพราะฉะนั้นการใช้งานวิจัยเข้าไปแก้ไขต้องสร้างจุลินทรีย์เข้าไปด าเนินการแก้ไขท้ังหมด  
ในช่วงโควิด (COVID) ๒ ปี ผมได้เป็นท่ีปรึกษาให้วิสาหกิจชุมชนศูนย์รวมสุขภาพธรรมชาติ
บ าบัด สภาวะแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ ธรรมโชติ ท าน้ าหมักขี้ปลาขึ้นมาครับท่านประธาน  
ใช้ไปประมาณแสนคน ในพื้นท่ี ๕๐,๐๐๐ คน นอกเขตพื้นท่ี ๕๐,๐๐๐ คน ปรากฏว่า ๑ ขวด 
๑๕๐ บาท ใช้ได้ ๓ ไร่ ข้าวจากเคยได้ ๓๐๐ ขึ้นเป็น ๘๐๐ มันเคยได้ ๓-๔ ตัน ขึ้นเป็น ๗ ตัน  
อ้อยท าได้ถึง ต ๒ ราคา ๑๕๐ บาทเท่ากันกับปุ๋ยยูเรีย (Urea) ๑,๗๐๐ บาท ท่านครับนี่คือ
งานวิจัยท่ีพรรคเพ่ือไทยเราจะหยิบขึ้นมาด าเนินการแก้ไข คงใช้เวลาสั้น ๆ ครับ 



๕๓๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๖๒/๒ 
 
  สุดท้ายครับซึ่งเป็นนวัตกรรมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ได้ด าเนินการอยู่ท่ี
ร้อยเอ็ด นี่เป็นนวัตกรรมท่ีเอายางพารามาท าถนน เอายางพาราบวกกับซีเมนต์และแกลบ
โดยไม่ต้องใส่เหล็กเลยตัวคุณค่ามันเท่ากัน ๑ กิโลกรัมหมด ๘๐๐,๐๐๐ บาท และในอนาคต
ต่อไปนวัตกรรมตัวนี้ท่ีได้ไปด าเนินการจากท่านนุกูล แสงทอง ผู้ จัดการมูลนิธิชัยพัฒนา 
จังหวัดร้อยเอ็ด และท่านอภิชน กระจ่างแสง ผอ. การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
ได้ท าโครงการถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ (Soil Cement) ผสมเถ้าแกลบ มูลนิธิชัยพัฒนา 
จังหวัดร้อยเอ็ด ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๓๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๖๓/๑ 
 
ในอนาคตข้างหน้าพรรคเพื่อไทยจะหยิบนวัตกรรมเหล่านี้  ไม่ว่าข้าว ไม่ว่ามัน ไม่ว่าอ้อย  
ไม่ว่ายางพารา แม้แต่หญ้า และสามารถท่ีจะน าขยะมาท าถนนได้ นี่คือนวัตกรรม มันไม่ใช่ว่า 
การแก้ไขปัญหาในแนวทางท่ีท่านเคยท าอยู่ไปชดเชย มีอะไรชดเชยครับ เอาเงินน าหน้า  
ปุ๋ยขึ้นราคายูเรีย (Urea) ลูกหนึ่งเกือบ ๒,๐๐๐ บาท ไปชดเชย ๕๐ บาท ๗๐ บาท ๕๐๐ บาท 
นวัตกรรมต่าง ๆ เคยท าเอ็มโอยู (MOU) อยู่สภาจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงราย ท่านครับ  
๑ กิโลกรัม ๘๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ยังใช้ได้ดี ๆ อยู่เลยครับ ตอนนั้นเรียกว่าถนนยางพารา 
ซอยล์ซีเมนต์ (Soil Cement) แต่ว่ารัฐบาลท่ีมาจากรัฐประหารไม่ได้ให้ความส าคัญ กลับเอา
แนวทางไปจัดงบประมาณเกี่ยวกับงบกลาง ๒,๕๐๐ ล้านบาท และจะเอาโครงการ ท่านคงเคย
ได้ยินว่าจะมีโครงการเกี่ยวกับท้องถิ่น ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ท าไปท ามาพังหมด ท าไมพัง 
รู้ไหมครับ คือไปกิน ผมใช้ภาษาบ้านนิดหนึ่งครับ คือไปกินสูตรมัน เขาใช้ยางพาราแค่นี้  
ใช้ดินแค่นี้ ใช้ซีเมนต์แค่นี้ ใช้น้ าแค่นี้ ถ้าไปกินสูตรมันผมเปรียบเทียบตัวอย่างท่านประธาน 
ท่านเคยหุงข้าวสวยไหมครับ ข้าวสวยถ้าใส่น้ าน้อยข้าวแข็ง ถ้าใส่น้ ามากเป็นข้าวแฉะ  
ตัวส่วนผสมนั่นล่ะ ส่วนผสมท่ีใส่น้ านี่ท าให้ข้าวสวยมันลงตัว ตัวนั้นล่ะครับคือนวัตกรรม 
ท่ีพรรคเพื่อไทยจะด าเนินการและด าเนินการมาแล้ว เพียงแต่ว่ารอให้มีการยุบสภา เราจะน า
แนวนโยบายต่าง ๆ ออกสู่สาธารณชนท้ังหมด เรามีคน เรามีผลงาน และหรืออะไรต่าง ๆ  
เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาคเกษตรโดยตรง ข้าวนี่ผมชี้ให้เห็น จริง ๆ ข้าวมันมีแรงงาน  
มีเมล็ดพันธุ์ แล้วคนท่ีซื้อไปมันจะเป็นข้าวเปลือก ข้าวเปลือกแล้วมีแกลบ มีแกลบแล้วมีร า  
มีร าแล้วมีข้าวหัก และหรือมันมีอีกตั้ง ๕ ส่วน ท่านไปบีบคอเขาเอาส่วนเดียวเองครับ  
และโดยเฉพาะปุ๋ยเกิดสิ่งท่ียากล าบากมาอย่างนี้นะครับ ผมสรุปอย่างนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี
ตัววิสัยทัศน์ท่านไม่ถึง ถ้าท่านปล่อยปุ๋ยกับน้ ามันอย่างนี้การผูกขาดเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ปุ๋ยเป็นอาหารของพืช พืชเป็นอาหารของสัตว์ สัตว์เป็นอาหารของคน คนเข้าไปด าเนินการ
สินค้าท่ีท าการแปรรูปแล้วเอาไปส าเร็จรูป และเอาไปด าเนินการตลาด บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส 
และหรืออะไรต่าง ๆ เข้าไปครอบง าหมดแล้ว ท่านเห็นไหมครับ ปุ๋ยตัวเดียวครอบง าได้  
๘ อย่าง นี่คือสิ่งท่ีท าให้ชาวบ้านจนอย่างถาวร ท่านต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตก ประเทศตกอยู ่
ในภาวะหลุมด าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถแค่นี้ไปไม่รอดครับ 
เรียนตรง ๆ เลยว่าความรู้ความสามารถสมองท่านมันต่ ากว่าเกณฑ์มากท่ีจะบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาบ้านเมืองท่ีเกิดขึ้นในลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นผม ส.ส.คมเดช ไชยศิวามงคล  



๕๓๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๖๓/๒ 
 
ซึ่งได้ศึกษารายละเอียดในความหลากหลายของเรื่องนวัตกรรมมา เห็นท่านจัดงบประมาณ
และหรืออะไรต่าง ๆ และมาตอบอะไรหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ในการแก้ไข
ปัญหา จริง ๆ แล้วมันเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีอ่อนด้อยมากครับ เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถ 
ท่ีจะลงมติรับงบประมาณปี ๒๕๖๖ ได้ครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๓ ท่าน 
ท่านวรรณวรี ท่านนิรมิต พรรคเพื่อไทย และท่านเดชอิศม์ พรรคประชาธิปัตย์ เชิญท่าน
วรรณวรี พรรคก้าวไกลครับ 
  นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนประธานสภา 
ท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตยานนาวา  
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ท่านประธานคะ ดิฉันและพรรคก้าวไกล 
เราให้ความส าคัญกับเอสเอ็มอี (SMEs) มาตลอดนะคะ ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอสเอ็มอี (SMEs)  
เป็นเครื่องจักรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่มันยังเป็นการช่วยกระจาย
รายได้ ลดความเหลื่อมล้ า แล้วก็สร้างฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นให้กับคนไทยด้วยค่ะ ย้อนไป
ในยุค คสช. มีการเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เอสเอ็มอี 
(SMEs) แผนนี้เร่ิมมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ค่ะ ซึ่งวันนี้ดิฉันจะพาท่านไปดูว่าจนถึงวันนี้ ๖ ปีผ่านไป
แผนนี้มีการสัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหน ขอสไลด์ (Slide) ด้วยนะคะฝ่ายโสต  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๒๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๖๔/๑ 
 
  นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน (กรุงเทพมหานคร)  :  ดิฉันขอเริ่มจาก
งบประมาณประเทศท่ีแต่ละหน่วยงานขอมาเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี (SMEs) งบที่เกี่ยวข้อง
กับเอสเอ็มอี (SMEs) แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกก็คือแถบสีเหลืองด้านล่างจะเป็น 
งบยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี (SMEs) ส่วนท่ี ๒ ก็คือจะเป็นงบท่ีสนับสนุนให้กับ 
บสย. เพื่อค้ าประกันวงเงินกู้ให้เอสเอ็มอี (SMEs)  
  ส่วนแรกนี้จะมีงบประมาณอยู่ท่ีประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาทบวกลบทุกปี 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ จนกระท่ังปีนี้อยู่ท่ี ๒,๗๐๐ ล้านบาท คือเพิ่มขึ้นมา
เล็กน้อยนะคะ ซึ่งเดี๋ยวสไลด์ (Slide) ถัดไปนะคะ จาก ๒,๗๐๐ ล้านบาทนี้แบ่งเป็นอะไรบ้าง 
อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายปากเปล่านะคะ ก็คือส่วนแรกซึ่งเป็น ๘๗๗ ล้านบาทนี้ 
เป็นงบท่ีเกี่ยวข้องกับการอุดหนุนส่งเสริม ก็คือส่งเสริมให้กับกองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอี (SMEs) 
แล้วก็กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมันเป็นงบประมาณท่ีเข้าท่ามากเป็นงบท่ีช่วย
ผลักดันเอสเอ็มอี (SMEs) ได้มากค่ะ แต่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขหลักร้อยล้านบาทนี้ก็เป็นตัวเลข 
ท่ีเท่ากับปีก่อน ๆ ท้ัง ๆ ท่ีปีนี้เป็นปีท่ีเราก าลังจะเปิดประเทศ และเอสเอ็มอี (SMEs) จ านวนมาก
ต้องการลงทุนไปซื้อทรัพย์สินกลับมาเพ่ือท าธุรกิจใหม่อีกครั้งนะคะ ไปจ้างคนงานท่ีเขากลับ
ต่างจังหวัดไปแล้วกลับมาท างานอีกครั้ง แต่เรากลับได้ตัวเลขตรงนี้เท่ากับปีท่ีแล้ว  
  ส่วนท่ี ๒ ก็จะเป็นส่วนของท่ีปรึกษาบวกกับอบรมสัมมนา ส่วนนี้เกือบ 
๑,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแบ็กออฟฟิศ (Back Office) เช่น เรื่องการขาย 
การตลาด การลงทุน ซื้อของครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเอสเอ็มอี (SMEs) สไลด์ (Slide) ถัดไป 
เรามาดูว่าส่วนท่ีเป็นส่วนของท่ีปรึกษา อบรมสัมมนา ๑,๐๐๐ ล้านบาท มันหมดไปกับ
อะไรบ้างนะคะ มันเกิดจากโครงการท้ังหมดนี้ ๖๓ โครงการท่ีเขียนเข้ามาในปีนี้ แต่พอไปดู
รายละเอียดนี้เห็นได้ชัดว่า ๔๕ ใน ๖๓ โครงการนี้เป็นโครงการท่ีต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตนะคะ 
แล้วก็หลายโครงการเขียนมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ แล้วก็มีลักษณะยาวต่อเนื่อง 
มาจนกระท่ังถึงปีปัจจุบันค่ะ ดิฉันจะขอยกตัวอย่างให้ดูว่ามีโครงการอะไรบ้างท่ีเป็นโครงการ
ท่ีต่อเนื่องจากในอดีต 
  โครงการแรกเป็นของหน่วยงานส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีท า
การส่งเสริมเรื่องโอทอป (OTOP) เรื่องแรกเรื่องโอทอป (OTOP) เขียนของบมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ 
เรื่องท่ี ๒ สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เขียนมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เช่นกันค่ะ  



๕๓๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๖๔/๒ 
 
ท่านประธานคะ ดิฉันจะไม่อธิบายว่าโครงการนี้สัมฤทธิ์ผลหรือไม่นะคะ ให้ท่านไปหาค าตอบ
เอาเองว่าซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ในประเทศไทยสัมฤทธิผ์ลหรือไม่ ท ามา ๒ ปีแล้ว  
  ถัดไปเป็นของกระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดีค่ะ ก็เป็นการของบปรับปรุง
กฎหมายและแผนการให้บริการภาครัฐ ขอมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ งบประมาณต่อปี ๒ ล้านบาท 
อีกหน่วยงานหนึ่งเป็นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ก็ขอมาปีละ ๒ ล้านบาท ก็สงสัยมาว่า 
๒ หน่วยงานนี้เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอี (SMEs) อย่างไร แล้วก็งบประมาณปีละ ๒ ล้านบาท  
มันช่วยอบรมสัมมนาด้านไหนอย่างไร เป็นงบเบี้ยหัวแตกหรือเปล่านะคะ  
  สไลด์ (Slide) ถัดไปเป็นของ สนช. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ก็เขียน
ของบโครงการมาเยอะมากเลย อันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะ แต่ละปีขอมา ๒๐ กว่าล้านบาท 
๒๗ ล้านบาทบ้าง ๒๕ ล้านบาทบ้าง แล้วก็ขอมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ แล้วก็ต่อเนื่อง
ยาวนานมาเกือบ ๑๐ ปี ทีนี้ดิฉันอยากจะให้ดูว่าโครงการสตาร์ตอัป อินโนเวชัน ไทยแลนด์ 
เอกซ์โป (Start Up Innovation Thailand Expo) ท่ีขอมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เอาไปท าอะไรบ้าง 
สไลด์ (Slide) ถัดไปค่ะ งานสตาร์ตอัป อินโนเวชัน ไทยแลนด์ เอกซ์โป (Startup Innovation 
Thailand Expo) ขอมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ในปี ๒๕๖๓ เป็นปีท่ีโควิด (COVID) หนักมากนะคะ 
เป็นปีท่ีพีก (Peak) ท่ีสุดของโควิด (COVID) ของบมาแล้วก็ต้องเอาไปจัดงานให้ได้ ไม่อย่างนั้น 
ก็จะไม่ได้ใช้งบ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖๕/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๓๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๖๕/๑ 
 
ซึ่งพอขอมาแล้วก็เป็นการจัดงาน เชิญคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ อันนี้เป็นภาพข่าวค่ะ มาพูด
เรื่องอะไร มาพูดเรื่องการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในปีท่ีมีโควิด (COVID) มาพูดเรื่องเวอร์ชวล 
เทคโนโลยี (Virtual Technology) ในปีที่มีโควิด (COVID) ปีนั ้นคนล าบากแค่ไหน  
อยู่ข้างนอกเขาต้องการเงินก้อนนี้มากแค่ไหน แต่ว่าหน่วยงานนี้กลับน างบมาจัดงาน สไลด์ 
(Slide) ถัดไปค่ะ ปี ๒๐๒๑ จัดต่อค่ะ เพราะว่าเป็นงบต่อเนื่อง ก็เป็นการเชิญรัฐมนตรี 
มาเปิดงาน เชิญคนส าคัญมารับรางวัล แล้วก็มีคนโหรงเหรงเพราะว่ามันยังเป็นปีท่ีมีโควิด 
(COVID) ยังไม่ได้ซามากนักก็ต้องจัด และดีดนิ้วทีหนึ่งก็หมดไปอีก ๒๕ ล้านบาท ดิฉัน 
ตั้งค าถามว่างานพวกนี้สนับสนุนเอสเอ็มอี (SMEs) ตรงไหน แล้วท่านท าแบบนี้กับเอสเอ็มอี 
(SMEs) ได้อย่างไร ท่านประธานคะ งบอบรมจัดงานท่ีปรึกษาท่ีถูกใช้ไปเกือบ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ทุกปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนกระท่ังถึงปีนี้ใช้ไปไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท ได้บรรลุ
เป้าหมายอะไรหรือเปล่า แล้วในช่วงโควิด (COVID) มีการปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ สไลด์ (Slide) ถัดไป นอกจากงบส่งเสริมเอสเอ็มอี 
(SMEs) แล้ว อีกตัวเลขหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความตั้งใจในการช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) ก็คือ
งบของ บสย. ซึ่งก็จะเป็นแถบสีส้ม ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมาก็จะอยู่ท่ีหลักพันล้านบาท 
๔,๐๐๐ ล้านบาท ๕,๐๐๐ ล้านบาท ๙,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็ปีนี้อยู่ท่ี ๗,๐๐๐ ล้านบาท 
บสย. เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือแล้วก็ค้ าประกันสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) 
เพ่ือให้เอสเอ็มอี (SMEs) ได้รบัเงินลงทุนแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอในการด าเนินการ
ท าธุรกิจ ซึ่งปีนี้ได้เพิ่มมาเป็น ๗,๐๐๐ ล้านบาท แต่ก็ต้องบอกว่างบประมาณหลักพันล้านบาท 
ท่ีให้กับ บสย. ไม่เพียงพอท่ีจะช่วยในการค้ าประกันหรือช่วยให้เอสเอ็มอี (SMEs) เข้าถึง 
วงเงินกู้ เพราะว่าปัจจุบันนี้มีเอสเอ็มอี (SMEs) ในไทยเพียงแค่ ๑๗ เปอร์เซ็นต์ท่ีสามารถ
เข้าถึงวงเงินกู้ อีก ๘๓ เปอร์เซ็นต์เขายังต้องไปกู้นอกระบบอยู่ ดังนั้นการจะท าให้เอสเอ็มอี 
(SMEs) อีกเป็นจ านวนมากเข้าถึงวงเงินตรงนี้ได้จะต้องเพิ่มงบให้กับ บสย. ไม่ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้ บสย. เป็นหน่วยงานส าคัญในการสนับสนุนเอสเอ็มอี (SMEs) ให้ได้ 
สไลด์ (Slide) ถัดไป แผนยุทธศาสตร์นี้ต้องบอกว่าเมื่อปีก่อน ๆ มีแต่เป้าหมาย ท่านลองอ่าน
เป้าหมาย เป้าหมายก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นแบบนามธรรมมาก แต่ว่าปีนี้โชคดีมีตัวชี้วัด 
โผล่ขึ้นมา ตัวชี้วัดก็คือสัดส่วนจีดีพี (GDP) ของเอสเอ็มอี (SMEs) ต่อจีดีพี (GDP) รวม เท่ากับ 
๓๕.๕ เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์นี้คืออะไร อธิบายง่าย ๆ ก็คือว่ารายได้ของประเทศ ๑๐๐ ล้านบาท  



๕๔๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๖๕/๒ 
 
มาจากเอสเอ็มอี (SMEs) ๓๕.๕ เปอร์เซ็นต์ ท่านจ าตัวเลข ๓๕.๕ เปอร์เซ็นต์ท่ีเป็นเป้าปี ๒๕๖๖ ไว้ 
ดิฉันจะพาท่านมาดูว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่า ในอดีตที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๓ เรามีสัดส่วนจีดีพี 
(GDP) กราฟด้านขวาค่ะ ปี ๒๕๖๓ มีเรามีสัดส่วนเอสเอ็มอี (SMEs) ต่อจีดีพี (GDP) ประเทศ
อยู่ท่ี ๓๔ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นมาเป็น ๓๔.๖ เปอร์เซ็นต์ และปี ๒๕๖๕ สสว.  
ได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ ๓.๔ ถึง ๔.๕ เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า 
ในปี ๒๕๖๕ สิ้นปีนี้ท่ียังมาไม่ถึงคาดการณ์ไว้ว่าจีดีพี (GDP) เอสเอ็มอี (SMEs) จะอยู่ท่ีช่วง  
ถ้าเป็นพื้นฐานเลยไม่ท าอะไรเลยก็จะอยู่ท่ี ๓๕.๘ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าถ้าดีมากสถานการณ์ดี 
ก็จะอยู่ท่ี ๓๖.๒ เปอร์เซ็นต์ ต้องบอกว่าแผนของยุทธศาสตร์ช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs)  
ท่ีตั้งไว้ ๓๕.๕ เปอร์เซ็นต์ในปี ๒๕๖๖ ต้องบอกว่ามันท าได้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ แล้ว มันทะลุเพดาน
ไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ แล้ว ท่านไม่ต้องท าอะไรนั่งเฉย ๆ มันก็ได้อยู่แล้ว ก็ต้องถามว่าตอนท่ีท่าน
ท าแผนนี้ท่านได้โทรคุยกับหน่วยงาน สสว. หรือเปล่า ท่านประธานคะ เรามียุทธศาสตร์ 
ท่ีสนับสนุนเอสเอ็มอี (SMEs) แต่เห็นแล้วว่า ๖ ปีผ่านไปเอสเอ็มอี (SMEs) ก็ไม่สามารถเติบโตได้
อย่างท่ีคาดการณ์ ถือว่าเป็น ๖ ปีท่ีสูญเปล่าจริง ๆ เพราะอะไรคะ เพราะมันมีข้อบกพร่อง
หลายอย่าง เรื่องแรกแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเอสเอ็มอี (SMEs) มันเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
ท่ีไม่มียุทธศาสตร์ มันไม่มีการบูรณาการเลย มีแต่ สสว. ท่ีเป็นคนศึกษาแต่ว่าไม่ได้มีอ านาจ 
ในการผลักดัน แล้วก็การของบเป็นการของบท่ีต่างหน่วยงานก็ขอมา ต่างคนต่างเขียน แล้วก็เป็น
การจัดอบรม แล้วก็ให้ค าปรึกษาในเรื่องเดิม ๆ  
 

- ๒๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๖๖/๑ 
 
  ประเด็นท่ี ๒ เป็นการสนใจใช้งบประมาณแค่ระยะสั้น ไม่ได้เน้นการฟื้นฟู 
แล้วก็สนับสนุนเอสเอ็มอี (SMEs) ให้เติบโตในระยะยาว งบส่วนใหญ่ก็เป็นงบเบี้ยหัวแตก  
ใช้ไปแล้วไม่มีการสัมฤทธิ์ผล เป็นการใช้งบให้มันหมด ๆ ไปในแต่ละปี แล้วก็ไม่มีการรับผิดชอบ
ต่อความอยู่รอดหรือว่าความยั่งยืนต่อเอสเอ็มอี (SMEs) จริง ๆ เหตุผลท่ีแย่ท่ีสุด ก็คือ 
หลายหน่วยงานเลยเป็นการเขียนของบอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าหาหมวดลงไม่ได้ก็ต้องเอามาลง  
กับหมวดหมู่เอสเอ็มอี (SMEs) นี้ ซึ่งก็ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่ ท่านประธานคะ 
หากรัฐบาลมีความตั้งใจท่ีจะช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) จริง ๆ งบประมาณประเทศจะไม่ออกมา
หน้าตาแบบนี้ค่ะ จากข้อมูลของดับเบิลยูทีโอ (WTO) ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีสัดส่วนจีดีพี 
(GDP) เอสเอ็มอี (SMEs) ต่อจีดีพี (GDP) รวมเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปท้ังนั้น ในเอเชีย 
(Asia) ก็จะมีประเทศเกาหลีใต้กับสิงคโปร์ ซึ่งดิฉันและพรรคก้าวไกลก็ เห็นว่าประเทศไทย
ต้องตั้งเป้าให้ได้ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์เช่นกัน ซึ่งการจะตั้งเป้าเช่นนี้เราจะท าแบบเช้าชามเย็นชาม
ไม่ได้ ซึ่งพรรคก้าวไกลและดิฉันก็มีข้อเสนอค่ะ ข้อเสนอนี้หลักการคือเราต้องสร้างอีโคซิสเตม 
(Ecosystem) หรือว่าสร้างระบบนิเวศเพื่อท่ีจะสนับสนุนเอสเอ็มอี (SMEs) ใน ๖ ด้านหลัก ๆ  
  ด้านแรกก็คือสร้างวัน สต็อป เซอร์วิซ (One Stop Service) หรือท่ีเรียกว่า 
เอสเอ็มอี เนิร์ฟ เซ็นเตอร์ (SMEs Nerve Center) หมายความว่าหากคนคนหนึ่งอยากมี
ธุรกิจเป็นของตัวเองก็คือสามารถเดินเข้ามาขอค าปรึกษาหาแบบคัสโทไมซ์ (Customize) 
แบบเฉพาะเจาะจง แล้วก็เพื่อท่ีจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งธุรกิจ หาแหล่งเงินทุน หาตลาด
ต่าง ๆ ท าให้คนคนนี้ตั้งกิจการได้จริง ๆ แล้วถ้ามีปัญหาอะไรในอนาคตก็เดินกลับมา 
ขอค าปรึกษาได้  
  ด้านท่ี ๒ จะต้องออกแบบนโยบายเพื่อเอสเอ็มอี (SMEs) เท่านั้น โดยให้ 
เบนิฟิต (Benefit) กับเอสเอ็มอี (SMEs) ในด้านต่าง ๆ เช่น สร้างการบริโภคในประเทศ  
จูงใจให้ประชาชนซื้อสินค้าของเอสเอ็มอี (SMEs) แล้วก็ได้ลดหย่อนภาษี หรือว่าสร้าง 
ไพรออริตี (Priority) ให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) ก่อนในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ หรือแม้กระท่ัง 
นโยบายของพรรคก้าวไกลก็คือนโยบายหวยใบเสร็จท่ีสนับสนุนให้ประชาชนซื้อของจาก 
เอสเอ็มอี (SMEs) ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) แล้วก็น าเลขที่ใบเสร็จมาลุ้นหวย  
 



๕๔๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๖๖/๒ 
 
  ด้านท่ี ๓ ก็จะเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุน คือธนาคารรัฐจะต้องเป็นหน่วยงาน
ส าคัญจริง ๆ ในการปล่อยกู้ให้เอสเอ็มอี (SMEs)  
  ด้านท่ี ๔ เป็นเรื่องของแทกซ์ อินเซนทีฟ (Tax Incentive) ก็คือลดภาษี 
นิติบุคคลให้เอสเอ็มอี (SMEs)  
  ด้านท่ี ๕ เป็นการลดข้อกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคส าคัญในการก่อตั้งธุรกิจ  
  ข้อสุดท้าย สร้างมาร์เกตเพลส (Marketplace) หรือว่าแพลตฟอร์ม ออนไลน์ 
(Platform Online) ให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) ได้มีพื้นท่ีค้าขายทางการตลาด  
  ท่านประธานคะ ยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปความคิดคนก็เปลี่ยนไป ในยุคสมัยของ
พลเอก ประยุทธ์ เด็กจบใหม่อาจจะอยากจบมาแล้วก็รับราชการ ในยุคสมัยของดิฉัน  
เด็กจบใหม่ก็อยากจะจบมาท างานในบริษัทท่ีมีชื่อเสียงแล้วก็มีความมั่นคง แต่ว่าเด็กสมัยนี้
ความฝันของพวกเขาคืออยากจะมีกิจการ อยากจะมีสตาร์ตอัป (Startup) ของตัวเอง  
ซึ่งท่านไปดูนะคะ เด็ก ม.ปลาย เด็กมหาวิทยาลัยมากมายท่ีท าธุรกิจขายของออนไลน์ (Online) 
ตั้งแต่ท่ีเขายังเรียนไม่จบด้วยซ้ า ซึ่งต้องบอกว่าความฝันของน้อง ๆ เหล่านี้ ความฝันของคน
ตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ ถ้าเขาอยู่ในอีโคซิสเตม (Ecosystem) หรือว่าอยู่ในประเทศท่ีสนับสนุน 
การท าธุรกิจได้ง่าย มีสภาพแวดล้อม มีนโยบายต่าง ๆ ท่ีง่ายต่อการต่อยอดทางธุรกิจก็สามารถ
สร้างความหวัง สร้างโอกาสให้น้อง ๆ ให้ชนชั้นล่าง ให้ชนชั้นกลางกลุ่มนี้ลืมตาอ้าปากแล้วก็มี
รายได้ท่ีเขาภาคภูมิใจได้ ท่านประธานคะ ๖ ปีผ่านไปกับยุทธศาสตร์นี้ สนับสนุนเอสเอ็มอี 
(SMEs) นี้ เราเห็นแล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความจริงใจเลยท่ีจะช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) จริง ๆ 
ซึ่งปีนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของท่านแล้ว แล้วดิฉันก็ขอประกาศไว้เลยว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า
ขอให้เลือกพรรคก้าวไกลท่ีมีค่า เห็นค่า แล้วก็มีเจตจ านงท่ีจะช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) จริง ๆ 
เข้ามาท าแทนนะคะ ขอบคุณค่ะ  
 

- ๒๖๗/๑ 
 
 
 



๕๔๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   รัศมี ๒๖๗/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
นิรมิต สุจารีครับ 
  นายนิรมิต สุจารี (ร้อยเอ็ด)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพ กระผม นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย 
ต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ตั้งยอด
งบประมาณไว้ท่ี ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท กระผมใคร่ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า 
การจัดงบประมาณปีนี้ไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาหรือความจ าเป็นของประชาชน 
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ท่านประธานท่ีเคารพครับ การท่ีจะท าให้เกษตรกรรายย่อยได้มี
ความร่ ารวยหรือมีความสุขในชีวิตของการมีอาชีพเกษตรกรหรือหายจากความยากจนได้  
เป็นสิ่งท่ีงบประมาณในการจัดครั้งนี้จะต้องสอดคล้องเพื่อท่ีจะท าให้เกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากได้ 
หรือหายจากความยากจนได้ ท่านประธานครับ การท่ีจะท าให้เกษตรกรได้มีความอยู่ดีกินดี 
สิ่งแรกท่ีรัฐบาลจะต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนก็คือจัดท่ีดินท ากิน จัดท่ีดินท่ีอยู่อาศัยให้แก่
เกษตรกร ท่ีดินที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราทุกวันนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ๑. ท่ีดินของรัฐ 
๒. ท่ีดินของเอกชน ท่ีดินของรัฐท่ีประกาศใช้อยู่เดี๋ยวนี้มีกฎหมายเฉพาะบังคับใช้แต่ละเรื่อง ๆ 
เช่นท่ีดินของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก็มีกฎหมายเฉพาะ ท่ีดินของกรมป่าไม้
ก็มีกฎหมายเฉพาะ ท่ีดินของส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมก็มีกฎหมายเฉพาะลงไป 
ซึ่งท่ีดินดังกล่าวนี้มันเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องท่ีอยู่อาศัยและท่ีท ากิน ท่ีท ากินของ
เกษตรกรทุกวันนี้มีเรื่องโต้แย้งระหว่างท่ีดินของรัฐกับท่ีดินของเอกชน ท่ีดินของเกษตรกร 
ท่ีมีการโต้แย้งกันมากท่ีสุดก็เนื่องจากว่าการประกาศของแต่ละหน่วยงานท่ีถือครองท่ีดิน 
ประกาศแต่ละครั้งแผนที่แนบท้ายก็ใช้แผนท่ีแนบท้ายคนละมาตราส่วนของแผนท่ี ดังท่ีปรากฏ
ว่าท่ีดินของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน 
รวมกันแล้วท่านประธานเชื่อไหมมากกว่าท่ีดินของประเทศไทยท่ีมีอยู่ ท่ีดินของประเทศไทย
มีท้ังหมด ๓๒๖ ล้านไร่ แต่พอรวมเอาแผนท่ีหรือแผนท่ีแนบท้ายของท่ีดินของรัฐมารวมกันได้  
๔๖๕ ล้านไร่ มากกว่าท่ีดินของประเทศท่ีมีอยู่ ๑๔๔ ล้านไร่ ตรงนี้คือความผิดพลาด 
อันมหันต์ท่ีรัฐบาลไม่ให้ความส าคัญ ไม่ใส่ใจในการท่ีจะแก้ไขความถูกต้องให้เกิดขึ้นแก่
เกษตรกร เกษตรกรมีข้อโต้แย้งเรื่องนี้หลายคนต้องติดคุก หลายคนต้องถูกด าเนินคดี  
 



๕๔๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๒๖๗/๒ 
 
ต้องเก็บหอมรอมริบเพื่อท่ีจะต่อสู้คดี ความยากจนของเกษตรกรเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือเรื่อง 
ท่ีอยู่อาศัยและเรื่องท่ีท ากิน วันนี้ผมได้ทราบว่ารัฐบาลได้จัดงบเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยจะจัดซื้อแผนท่ีวันแมป (One Map) ๑:๔๐๐๐ ให้ใช้ทุกหน่วยงาน วันท่ีพิจารณางบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ ผมได้รับทราบว่ารัฐบาลจะจัดซื้อวันแมป (One Map) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐได้ใช้
แผนท่ีฉบับเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติจนถึงวันนี้ผมกลับไปบ้าน ผมไปตรวจสอบกับส านักงาน
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๖๘/๑ 
 
ผมไปตรวจสอบกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปรากฏว่าแผนท่ี 
ยังไม่ถึงมือเลย ยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นส่วนรวมหรือส่วนกลาง เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ล่ะครับ 
ผมก็อยากจะเห็นว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร  โดยเฉพาะ 
ในเรื่องท่ีดินของรัฐก็คือ ส.ป.ก. หรือส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ตรงนี้ท่านยัง
ไม่ได้แก้ไข ท่านจะต้องประกาศให้เกษตรกรได้ไปปรับแนวเขตแผนท่ีให้ความทับซ้อนระหว่าง
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้มีแผนท่ีไม่ทับซ้อนกันก็จะเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน ผมถามว่ารัฐบาลจะประกาศแผนท่ีกลางเมื่อไร จะใช้เมื่อไร  
และขณะเดียวกันชาวบ้านหรือราษฎรท่ีมีการโต้แย้งกันในเรื่องแนวเขตเขาก็โดนจับ 
โดนด าเนินคดีทุกวัน ความรับผิดชอบตรงนี้อยากจะให้รัฐบาลออกมาแสดงเลย หยุดการ
จับกุม หยุดการด าเนินคดีกับเกษตรกรท่ีมีเรื่องโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขต เพราะรัฐบาล 
ไม่สามารถท่ีจะประกาศแนวเขตท่ีดินของรัฐได้ เมื่อท่านไม่สามารถประกาศแนวเขตท่ีดิน 
ของรัฐได้ ท่านจะไปบอกว่าประชาชนบุกรุกท่ีดินของรัฐได้อย่างไร แล้วจะบอกว่าประชาชน
ไปบุกรุกเขตอุทยาน เขตพันธุ์สัตว์ป่าได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรม เพื่อความ
อยู่ดีกินดีของราษฎรท่านจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องเขตแดน วันนี้เรื่องท่ีดิน 
ของรัฐอยู่กับหลายกระทรวง ผมได้รับทราบมาว่าอยู่ถึง ๖ กระทรวง ๑๙ กรม แต่ละกรม 
มีแผนท่ีฉบับ ๑:๔๐๐๐ ทุกกรมหรือยัง ทุกกระทรวงหรือยัง ถ้ายังไม่มีวันนี้ดูการจัดงบประมาณ 
เพื่อท่ีจะมาสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาแนวเขตของรัฐ ต้องประกาศให้ชัดเจน วันนี้ยังไม่
ชัดเจนเลยครับ  
  อันท่ี ๒ นอกจากเรื่องของท่ีดินของกรมป่าไม้  ของกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว ท่ีดินของรัฐ 
อีกประเภทหนึ่งก็คือท่ีสาธารณประโยชน์หรือท่ีท าเลเลี้ยงสัตว์  โดยเฉพาะท่ีท าเลเลี้ยงสัตว์ 
การประกาศแนวเขตท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๔๘๔ ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขใด ๆ ท้ังสิ้นเลย 
นอกจากนั้นท่านจะต้องด าเนินการออกเอกสารสิทธิโดยเฉพาะบุคคลท่ีมี ส.ค.๑ มี น.ส.๓  
ในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ ให้ออกเป็นโฉนดให้ ท่ีท่านไม่จัดงบประมาณให้กรมท่ีดิน ผมทราบดีว่า 
เวลาท่านลงไปเดินส ารวจรังวัดท่านจะได้เจอปัญหาหนึ่งก็คือว่าการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
และป่าเสื่อมโทรมยังไม่มีการยกเลิก เพราะฉะนั้นการเดินส ารวจ การออกโฉนดก็ไม่ได้ผล  
การจัดงบประมาณไปทุกปี ๆ เดินออกไปอย่างเช่นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีอ าเภอโพนทอง หนองพอก  



๕๔๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๖๘/๒ 
 
เมยวดี เป็นเขตป่าดงแม่เผด เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ยังไม่มีการยกเลิกเขตป่าเสื่อมโทรม 
พอไปเดินก็ติดเขตป่า ไปเดินติดเขตป่าท าให้ประชาชนท่ีมีท่ีดิน ส.ค.๑ มีท่ีดินรกร้างว่างเปล่า
หัวไร่ปลายนาไม่สามารถท่ีจะมาด าเนินการขอออกโฉนดได้ บนส านักงานท่ีดินจังหวัดทุกจังหวัด 
ส านักงานท่ีดินสาขา ส.ค.๑ กองอยู่หน้าส านักงานท่ีดินเป็นตั้งเลยไม่สามารถด าเนินการได้   
ทุกส านวนท่ีเขาขอยื่นออกโฉนดเขาได้จ่ายเงินเป็นท่ีเรียบร้อยให้แก่รัฐ แต่รัฐไม่ด าเนินการให้
เพราะปัญหาข้อกฎหมายท่ียังไม่มีการแก้ไขการยกเลิก จึงขอกราบเรียนต่อท่านประธานว่า
การท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนเขาได้มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินผู้ถือครอง ส.ค.๑ หัวไร่ปลายนา ------ 
 

- ๒๖๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๒๖๙/๑ 
 
หรือท่ีดินว่างเปล่าในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านต้องออกให้เขาสิครับ โดยให้เกษตรกรหรือชาวบ้าน 
หรือประชาชนได้จ่ายค่าธรรมเนียมให้ รัฐบาลก็จะได้มีเงินก้อนนี้เข้าประเทศอีก ถ้าเปิด
โอกาสให้ แต่วันนี้ท่านจะเดินส ารวจ เดินส ารวจไปไม่ส าเร็จหรอกครับ ทางภาคอีสานมีแต่  
ป่าเสื่อมโทรมเต็มไปหมดเลย ตราบใดถ้าไม่มีประกาศยกเลิกเขตป่าสงวน ป่าเสื่อมโทรม
ออกไปก่อนถึงจะเดินส ารวจได้ อันนี้คือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้น เพราะฉะนั้นก็อยากจะเห็น
ความจริงใจ ความตั้งใจของรัฐบาลโดยการน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา การท่ีจะ
ช่วยให้ชาวบ้านหรือประชาชนคนท่ีเป็นเกษตรกรรายย่อยอยู่ตามป่าตามเขา เขาได้มีโอกาสว่า
เขาเป็นคนไทยท่ีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีท่ีดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง ท่ีท่านให้ ส.ป.ก. ไปยังมี
ข้อบกพร่องอยู่ เป็นกฎหมายท่ีให้รอนสิทธิประชาชนผู้ถือครองท่ีดิน ส.ป.ก. เพราะฉะนั้น
ระเบียบหรือกฎหมายของ ส.ป.ก. ต้องมีการยกเลิก มีการแก้ไข โดย ๑. ท่านจะต้องให้
เกษตรกรสามารถท่ีจะสืบทอดมรดกของ ส.ป.ก. ได้ ผมเป็นชาวนามีลูกท านา เลี้ยงลูกส่งไป
เรียนหนังสือจบเป็นข้าราชการปรากฏว่าเขาไม่สามารถรับได้ ระเบียบอย่างนี้สร้างขึ้นมา  
ได้อย่างไร เพราะว่าเขาเป็นครอบครัวเกษตรกรมาตั้งแต่ก าเนิด เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้  
ต้องขอกราบเรียนท่านประธานว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจอยากจะให้ประชาชนมีความสุข  
มีความเจริญเกิดขึ้นจะต้องจัดท่ีดินท ากิน ท่ีอยู่อาศัยให้เขาได้มีเอกสารสิทธิคือโฉนดทุกคน 
และต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผมจึงไม่สามารถท่ีจะรับหลักการได้ กราบขอบคุณ 
ท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป
ท่านเดชอิศม์ ขาวทอง และท่านพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ นะครับ  
  นายเดชอิศม์ ขาวทอง (สงขลา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
กระผม เดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมได้เปิดดูร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 
เห็นแล้วว่าทุกโครงการล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนท้ังสิ้น และผมเชื่อว่า
วันนี้ประเทศไทยต้องการงบประมาณเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชน แต่ยังมีเรื่องส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งผมเห็นว่ารัฐบาลให้ความส าคัญน้อยเกินไป นั่นก็คืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ทางรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ ๒๙.๕ เปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิของรัฐบาล 
 



๕๔๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๒๖๙/๒ 
 
มาในปี ๒๕๖๖ รัฐบาลได้ตั้งไว้ ๒๙.๖ เปอร์เซ็นต์ นั่นแปลว่ามากกว่าปีท่ีแล้วแค่ ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งผมถือว่าเพ่ิมขึ้นน้อยมาก ๆ ความเห็นของผมนะครับ ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีรัฐบาลจะต้อง
จัดสรรงบประมาณไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่น้อยกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งความเห็นของผมนั้นก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๓๔ (๔) ได้ก าหนดไว้ว่า 
ให้รัฐบาลกลางจัดสรรเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี ๒๕๕๐ ต้องให้กับ
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๕ เปอร์เซ็นต์ และต้องให้งบประมาณกับท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
ต้องให้งบประมาณกับท้องถิ่นไม่ต่ ากว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ตามวันเวลาท่ีมีความเหมาะสม  
และตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนกระท่ังถึงปีนี้คือปี ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๑๖ ปี เมื่อไรจะถึงเวลาท่ีเหมาะสม 
ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องกระจายอ านาจ โดยเฉพาะการจ่ายเงินงบประมาณไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวผมเองขอสนับสนุน พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
ปี ๒๕๔๒ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๔๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๗๐/๑ 
 
ผมมีเหตุผล ๓ เหตุผลประกอบ เหตุผลข้อท่ี ๑ ไม่มีใครหรอกครับท่ีจะรู้ปัญหาของท้องถิ่น 
ได้ดีกว่านักการเมืองท่ีมาจากท้องถิ่นคือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วไม่มีใครหรอกครับท่ีรู้ วิธีการ 
ในการแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นได้ดีไปกว่าผู้บริหารท้องถิ่น น้ าไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่ดี น้ าท่วม 
น้ าแล้ง ผมเชื่อว่าผู้บริหารท้องถิ่นรู้ดีกว่าใคร ๆ ท่ีส าคัญท่านประธานท่ีเคารพครับ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นนั้นเขาเอาใจพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในท้องถิ่นของเขาเพราะว่าอีก ๔ ปีจะมีการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นใหม่ ถ้าเขาท าผลงานไม่เป็นท่ีประทับใจ ท างานไม่ดี แน่นอนครับพี่น้องในท้องถิ่นนั้น
ไม่เลือกเขามาอย่างแน่นอน  
  ทีนี้วกกลับมาดูราชการส่วนภูมิภาคครับ ข้าราชการส่วนภูมิภาค ข้าราชการ
มาจากต่างภาคบ้าง มาจากต่างจังหวัดบ้าง มาจากต่างท้องถิ่นบ้าง แล้วเหตุผลท้ัง ๓ เหตุผล 
ไม่ว่าการรู้ปัญหาของท้องถิ่นไม่มีทางท่ีจะรู้ดีไปกว่าคนในท้องถิ่น วิธีการแก้ปัญหาให้กับ
ท้องถิ่น ก็แน่นอนครบัอย่างไรเสียก็ต้องแพ้พี่น้องประชาชนท่ีมาจากท้องถิ่นอย่างแน่นอน ทีนี้
มาเรื่องการเอาใจ เป็นไปไม่ได้เลยท่ีพี่น้องข้าราชการจากส่วนภูมิภาคท่ีจะมาเอาใจประชาชน
ในท้องถิ่น กลับตรงกันข้ามข้าราชการส่วนภูมิภาคต้องเอาใจเจ้านายท่ีอยู่ท่ีส่วนกลาง ต้องเอาใจ
อธิบดีหรือเอาใจปลัดกระทรวงต่าง ๆ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยเหตุผลท้ัง ๓ ข้อนี้นะครับ 
ไม่ว่าท่านประธาน ไม่ว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีอยู่ในสภาแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
นายกรัฐมนตรี ผมว่าคิดเหมือนกับผมครับว่าถ้าเราอยากให้ประเทศเจริญไปมากกว่านี้ 
เราต้องให้ส่วนภูมิภาคค่อย ๆ เล็กลง แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อย ๆ โตขึ้นนะครับ  
  ทีนี้วกกลับมาดูร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ๒๙.๖ เปอร์เซ็นต์นั้นท่านใช้สูตรไหนในการแบ่ง
ให้กับท้องถิ่นต่าง ๆ ผมอยากให้ดู อบจ. สัก ๔ อบจ. ก่อนครับ เช่น อบจ. พัทลุงมีประชากร 
๕๒๒,๑๒๓ คน แต่มีงบประมาณ ๒๓๓.๓ ล้านบาท อบจ. สงขลาท่ีบ้านผมมีประชากร 
๑,๔๓๑,๕๗๐ คน แต่ได้งบประมาณเพียง ๑๘๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท มาดู อบจ. ระนองซึ่งเป็นจังหวดั
ท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศไทย มีประชากร ๑๙๔,๐๐๐ กว่าคน ได้งบประมาณ ๙๓.๘ ล้านบาท วกกลับ
ไปดู อบจ. สมุทรปราการซึ่งมีประชากร ๑,๓๕๖,๓๑๒ คน ได้งบประมาณเพียง ๕๐.๗ ล้านบาท 
ผมดูเหลี่ยมไหน ดูมุมไหน ก็ตอบไม่ได้ว่าเกิดความยุติธรรมตรงไหนครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ 
ผมอยากเสนอสูตรของผมนะครับ ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ อยากฝากไปถึงส านักงบประมาณ  
 



๕๕๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๗๐/๒ 
 
ฝากไปถึงคณะกรรมการการกระจายอ านาจนะครับว่าท่านลองใช้สูตรผมดู ผมมั่นใจว่า 
เกิดความยุติธรรมแก่พี่น้องประชาชนท่ัวประเทศอย่างแน่นอนนะครับ ผมจะยกตัวอย่าง  
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมี ๗๖ จังหวัดในประเทศไทย ไม่ว่าจะได้งบประมาณ 
มา ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือ ๕,๐๐๐ ล้านบาท เอาเงินจ านวนนี้มาท าเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
แล้วแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ส่วนท่ี ๑ ครับ ๓๐ เปอร์เซ็นต์แรกเอามาหารเท่ากันหมด 
ท้ัง ๗๖ จังหวัด เอาส่วนท่ี ๒ มาอีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ต้องค านวณตามจ านวนประชากร 
จังหวัดไหนท่ีมีประชากรมากก็ควรท่ีจะได้รับงบประมาณมาก จังหวัดไหนท่ีมีจ านวน
ประชากรน้อยก็ควรจัดลดน้อยถอยลงตามล าดับ ส่วนท่ี ๓ อีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เราควรท่ีจะ
ให้ตามแหล่งก าเนิดภาษี นั่นก็แปลว่าจังหวัดไหนท่ีเก็บภาษีมาได้มากก็ควรท่ีจะสะท้อน
งบประมาณไปสู่จังหวัดนั้นให้มากหน่อยนะครับ --------------------------------------------------- 
 

- ๒๗๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๗๑/๑ 
 
ส่วนท่ี ๔ อีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ผมอยากให้ค านวณตามพื้นท่ี จังหวัดไหนท่ีมีพื้นท่ีมากก็ควรท่ีจะ
ได้งบประมาณมาก จังหวัดไหนท่ีมีพื้นท่ีน้อยก็ควรท่ีจะได้งบประมาณน้อย ส าหรับตัวผมเองครับ
ผมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างแน่นอน 
และเต็มท่ีครับ แต่อยากจะฝากว่าการท างบประมาณในรอบต่อไปนั้น ข้อ ๑ ควรท่ีจะให้
งบประมาณไปสู่ท้องถิ่นให้มากกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ให้ได้ ข้อ ๒ เมื่อได้มาแล้วก็ควรแบ่งให้กับ
ท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างยุติธรรมครับ ขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่านต่อไป
คุณพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ เชิญครับ 
  นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ (ประจวบคีรีขันธ์)  :  เรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ 
ประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย วันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายงบประมาณของรัฐบาลในนาม
ของคนประจวบคีรีขันธ์ท่ีมีความเห็นและขออภิปรายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ๓,๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยตั้งแบบขาดดุลก็คือรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
ทุกคนจะได้เข้าใจกัน จากการท่ีเราได้ฟังมา ๒ วัน และข้อมูลผมคิดว่าชาวบ้านคงจะฟังได้
มากแล้ว วันนี้ผมขอแสดงความเห็นในงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ขอแสดงความคิดเห็นต่างในการใช้งบประมาณ ๑๗ หน่วยงานของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ท่ีขอไว้ โดยเฉพาะในเรื่องกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมง ดังนี้ครับ  
ขอสไลด์ (Slide) ขึ้นครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ (ประจวบคีรีขันธ์)  :  งบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เราดูไว ๆ ปี ๒๕๖๕  ๑๐๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท ปี ๒๕๖๖  ๑๒๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ผมอยากให้ท่านดูวิสัยทัศน์ครับ วิสัยทัศน์คือเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายได้เพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ต่อปี กระทรวงตั้งโจทย์แบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดู 
กรมต่าง ๆ แล้วช่วยกันดูแล้วช่วยตอบด้วยจะได้ตั้งข้อสังเกตไปนะครับ ผมตั้งข้อสังเกตว่า  
 



๕๕๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๗๑/๒ 
 
นอกจากรายได้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ท่ีกระทรวงตั้งให้กับทุกหน่วยงานแล้วว่ารายได้เกษตรกร 
ต้องดีขึ้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ผมอยากจะตั้งเป้าหมายเพิ่มเติมอีกว่าต้นทุนสินค้าต้องต่ าด้วย 
แล้วสินค้าต้องขายได้ กรมท่ีขอหรือหน่วยงานท่ีขอใช้งบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้องมีตัวชี้วัดออกมาให้ชัดเจนตามท่ีกระทรวงเขาต้องการ ต้องชี้ให้เห็นว่ารายได้มันขึ้น  
๑๐ เปอร์เซ็นต์ จริง ๆ ท่ีเกษตรกรเพิ่มขึ้น ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ อันนี้เป็นของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจของเกษตรกรเลยครับ ปี ๒๕๖๕  ๔,๙๐๐ กว่าล้านบาท 
ปี ๒๕๖๖ ก็ประมาณใกล้เคียงกันครับ ๔,๙๐๐ กว่าล้านบาท เกษตรกรพึ่งพากรมนี้มาก  
เรามาดูงบกันครับว่าการท่ีจัดงบแบบนี้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ๔,๙๐๐ กว่าล้านบาท  
ผมดูแล้วเป็นงบประมาณท่ีซ้ า ๆ ครับ ผมนั่งมา ๓ ปี ก็เหมือนกับท่ีผ่านมาเหมือนงบประจ า
ของข้าราชการท่ีเขียนขึ้นมาเพื่อของบประมาณ เขียนแผนงบประมาณเสร็จท่ีสังเกตก็คือว่า
ตัวชี้วัดไม่ได้ใช้ตัวชี้วัดของกระทรวงนะครับ ไปใช้ตัวชี้วัดของผู้เข้ารับการอบรมเป็นหลัก 
ค าถามว่าอบรมอย่างนี้ท้ังปี ๓ ปี แล้วความรู้ท่ีเขาได้ไปก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นของเกษตรกร 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่ อันนี้ต้องฝากทางกระทรวงเช็ก (Check) ดูนะครับว่าใช้งบเงินไป
ขนาดนี้มันบรรลุผลใช่หรือไม่ เป็นไปได้ไหมครับท่ีรัฐบาลใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมาตีกรอบ
ท าให้หน่วยงานของรัฐออกจากกรอบไม่ได้ เขียนแบบนี้ละครับ ย้อนหลังไปดูก็จะเขียนแบบนี้  
แล้วสิ่งจ าเป็นจริง ๆ มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ ถ้าใช่ก็ให้ทบทวนหน่อยครับว่าเพื่อให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกรมส่งเสริมการเกษตรได้ท าในสิ่ งท่ีมันถูกต้องท าให้
ประชาชนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ผมอยากจะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคุมราคา
ปัจจัยการผลิตให้ต่ าลง เช่น ปุ๋ย ยา ต้องคุมให้ได้ เป็นไปได้ไหมท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะเป็นคนควบคุมตรงนี้เสียเอง ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๗๒/๑ 
 
 
 

 
 



๕๕๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๗๒/๑ 
 
สังเกตมีปัญหาขึ้นมาก็โยนไปท่ีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ต้องท าเบ็ดเสร็จท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ เขารู้ดีว่าเขาเตรียมการอย่างไร ต้องควบคุมอย่างไรต้นทุน
จะได้ต่ า แล้วผมอยากให้สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนการน าเข้าปุ๋ยเคมีซึ่งจะเป็น
ประโยชน์มาก แล้วก็อยากให้รัฐบาลช่วยหาแหล่งเงินกู้ต่ าให้กับทางเกษตรกรด้วย จ าเป็นครับ 
แหล่งเงินกู้ท่ีต่ าให้เกษตรกร และส าคัญคือต้องเสนอใช้งบประมาณให้เห็นผลท่ีท าให้สินค้า
เกษตรขายได้จริง ๆ เมื่อสักครู่ผมย้ าว่าเกษตรต้องขายได้ เช่น สร้างตลาดกลางใหม่ ๆ ให้ทุก
จังหวัดเลยให้มาก และสร้างระบบท่ีท าให้ผลผลิตเหมาะสมกับความต้องการ โดยสรุป 
ผมอยากให้การของบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ถ้ามีการประเมินท่ีของบประมาณ
ให้ประเมินท่ีเงินในกระเป๋าของเกษตรกรท่ีท่านบอกจะเพิ่มขึ้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ อย่าไปประเมิน
ใช้ตัวชี้วัดตัวอื่น และท าให้เกษตรกรมีต้นทุนท่ีต่ าลง และส าคัญท่ีสุดคือต้องขายได้ครับ  
  ต่อไปกรมประมงครับ ปี ๒๕๖๖  ๓,๔๙๙ ล้านบาท กรมนี้ส าคัญนะครับ  
ดูแลประมงท่ัวประเทศไทย ความคิดเห็นต่อปัญหาประมงท่ียังมีอยู่ก็คือปัญหาอุปสรรค  
ในการประมงยังมีอยู่ รัฐบาลออก พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รอการแก้ไข ๗ ปีแล้ว 
ยังไม่เสร็จเลยครับ มันนานไปไหม แล้วมุ่งมั่นจะแก้หรือเปล่า ปัจจุบันนี้อาชีพประมงก าลัง  
จะหายไปจากประเทศไทยแล้ว จะมัวรอช้าท าไมครับ รีบแก้เลยครับ  
  ๒. จากงบประมาณกรมประมง ๓,๔๙๙ ล้านบาท ท่านมีเงินเตรียมไว้ให้ 
เท่าไรกับเรือท่ีหยุด เลิก แล้วรอเงินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมงครับ  
เพื่อรอการจ่ายเงินชดเชยได้ยินว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ล า สรุปครับรัฐบาลต้องมีความตั้งใจ 
แก้กฎหมายประมงให้เสร็จและแจ้งประมงด้วยว่าจะเสร็จเมื่อไร เพราะมัน ๗ ปีแล้ว และควรจัด
งบประมาณชดเชยเรือท่ีชาวประมงมาขึ้นทะเบียนยกเลิกการใช้เรือ อย่าไปติดค้างเขานานเลย 
หลายปีแล้วอายเขาครับ  
  สุดท้ายของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณกระทรวงมหาดไทย ปี  ๒๕๖๖ 
๓๒๕,๕๗๘ ล้านบาท วิสัยทัศน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่  
ผมเน้นค าว่า เมืองน่าอยู่ คืออยากจะพูดเรื่องขยะครับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ปี ๒๕๖๕ ได้ ๒๑๙,๕๕๘ ล้านบาท ปี ๒๕๖๖  ๒๒๔,๗๙๕ ล้านบาท อยากพาท่านไปดู 
หน้า ๕๙๓ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 



๕๕๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๗๒/๒ 
 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ ท่านให้เขา ๗.๘ ล้านบาท ปี ๒๕๖๖ ให้แค่  
๕ ล้านบาท ปัญหาขยะสภาก็ทราบดีว่าใหญ่แค่ไหน ท่านให้เงินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แค่ ๕ ล้านบาท ปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาระดับประเทศ หลายท่ีมีการฝังกลบไม่ถูกวิธี 
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ เราจะรอให้ปัญหาขยะถึงขั้นวิกฤติมากกว่านี้
หรือครับ โดยท่ีรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่แก้ไข
อะไรเลยหรือครับ ต้องจัดครับ ต้องจัดงบประมาณเข้าไปศึกษาการก าจัดขยะให้ถูกวิธี รวมถึง
แปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ชุมชนใช้ มันจ าเป็นต้องลงทุนก็ลงทุน อย่างของผมหัวหิน 
หรือประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเท่ียวเคยมีปัญหาข่าวว่าขยะทีหนึ่ง โอ้โฮกระทบกระเทือนครับ 
ผมเชื่อว่าปัญหาจะไม่เกิดถ้ารัฐบาลใส่ใจแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ผมสรุปว่างบประมาณ 
ในท้องถิ่นคืออยากจะให้กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเอางบไปศึกษา 
ก าจัดขยะครบวงจรให้ถูกต้องหรือจัดตั้งเป็นศูนย์ขยะของจังหวัดก็ได้ สรุปครับท่านประธาน ผม 
นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีความเห็น
ต่อร่างงบประมาณของรัฐบาลในวาระหนึ่ง ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงไม่สามารถท่ีจะรับร่างตรงนี้ได้ 
ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
นางกันตวรรณ ตันเถียร แล้วหลังจากนั้นจะเป็นคุณสาคร เกี่ยวข้อง แล้วจากนั้นก็จะไป 
คุณนิยม เวชกามา ขอเชิญครับ 
  นางกันตวรรณ ตันเถียร (พังงา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน 
นางกันตวรรณ ตันเถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา จากพรรคประชาธิปัตย์ วันนี้
ดิฉันขออภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ดิฉันต้องยอมรับว่าการจัดการงบประมาณในปีนี้รัฐบาลจะต้องจัดการอย่างรอบคอบ เนื่องจากว่า
เราจัดงบประมาณภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดสถานการณ์โควิด (COVID) ในการจัดเก็บ
งบประมาณในปีท่ีผ่านมา และเราโดนซ้ าด้วยสถานการณ์สงครามที่ก าลังจะเกิดขึ้น ----------- 
 

- ๒๗๓/๑ 
 
 



๕๕๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๗๓/๑ 
 
เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ ๒ ปีท่ีผ่านมาเราจะเห็นว่าสถานการณ์โควิด (COVID)  
ท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ชะลอตัวเช่นกัน ภาคการผลิต 
ภาคการบริการ ภาคการท่องเท่ียว ทุกอย่างชะลอตัวหมดท าให้การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ
เกิดปัญหา วันนี้การจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของภาครัฐในวงเงินดังกล่าวจึงจะต้อง 
จัดงบประมาณให้ถูกต้องตรงจุด แก้ไขให้ตรงประเด็นให้กับพี่น้องประชาชน เราต้องยอมรับว่า
ภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID) ๒ ปีท่ีผ่านมาชัดเจน ประเทศใดถ้าเป็นประเทศที่เกี่ยวกับ
ภาคการเกษตร ภาคการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ ประมง พืชผัก และพาณิชย์ ประเทศนั้น 
จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด (COVID) น้อยลงหรือน้อยกว่าอีกหลายประเทศ  
ซึ่งประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศดังกล่าว แต่เราต้องยอมรับว่าภาคการผลิตสิ่งท่ีส าคัญ
ท่ีสุดของภาคการเกษตรหัวใจของการเกษตรก็คือน้ า เพราะฉะนั้นในวันนี้ดิฉันให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าค่ะท่านประธาน  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นางกันตวรรณ ตันเถียร (พังงา)  :  เรายอมรับว่าน้ าคือชีวิต เราได้ยินกันมา
เยอะว่าน้ าคือชีวิต น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ าเพื่อการเกษตร น้ าเพื่อการท่องเท่ียว  
น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ าเพื่อระบบนิเวศ ดิฉันเองเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อนสมาชิกในคณะกรรมาธิการเราได้ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการน้ าค่ะ แล้วเราก็ได้เชิญหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลกับพวกเรา นั่นก็คือเราเชิญ
หน่วยงาน สทนช. กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ า และเราได้
ข้อมูลมาว่าแผน ๒๐ ปี ได้มีการบริหารจัดการน้ าในข้อมูลดังกล่าวท่ีปรากฏใหท่้านประธานเห็น 
แต่ภาคใต้ของดิฉันได้รับความส าคัญล าดับท่ี ๔ มีโครงการเพียง ๙๒ โครงการเท่านั้นค่ะ  
แต่เมื่อเราดูรายละเอียดของปริมาณน้ าฝนท่ัวประเทศ เราจะเห็นว่าปริมาณน้ าฝนท่ัวประเทศ
โดยเฉลี่ย ๑,๔๕๕ มิลลิเมตรต่อปี แต่ภาคใต้มีปริมาณน้ าฝน ๒,๔๐๐-๔,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี 
ท าให้เห็นว่าปริมาณน้ าในภาคใต้มาก แต่การจัดเก็บน้ าในภาคใต้กับน้อยลงค่ะ เพราะอะไร 
เพราะว่าภาคใต้ของดิฉันพื้นท่ีเป็นท่ีลาดชันค่ะ เรามีพื้นท่ีราบน้อยมาก พื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็น
ภูเขาและมีลุ่มน้ าสั้น ๆ มีคลองสั้น ๆ เพราะฉะนั้นเมื่อน้ าฝนไหลลงมาน้ าก็จะไหลลงทะเล
ได้มากขึ้น แต่เมื่อเรามีการบริหารจัดการน้ าท่ีไม่เพียงพอโอกาสในการเก็บน้ าท่าหรือน้ าฝน
ให้กับพี่น้องภาคใต้จึงลดลง จังหวัดของดิฉันค่ะท่านประธาน จังหวัดพังงามีปริมาณน้ าฝนอยู่ 



๕๕๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๗๓/๒ 
 
แต่ปรากฏว่าเราไม่มีโครงการอ่างเก็บน้ าเลย ดิฉันได้ดูตัวเลขของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
สทนช. ได้รับงบ ๐.๐๓ เปอร์เซ็นต์ กรมชลประทานได้รับงบ ๒.๔๓ เปอร์เซ็นต์ กรมทรัพยากรน้ า 
ได้รับงบ ๐.๑๗ เปอร์เซ็นต์ และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ๐.๐๙ เปอร์เซ็นต์ และเมื่อดิฉัน 
ได้ลงไปในรายละเอียดของกรมชลประทานนะคะ ดิฉันดูงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับได้รับงบประมาณเป็นล าดับท่ี ๗ เมื่อเทียบงบประมาณของทุกกระทรวงในการจัดการครั้งนี้ 
ไปดูในรายละเอียดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูโดยรวม
ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ ได้เพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้น ๑๔.๗๖ เปอร์เซ็นต์ 
แต่เมื่อลองไปดูการจัดงบประมาณของกรมชลประทานกับได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียง 
๒.๔๓ เปอร์เซ็นต์ นั่นคือการจัดการงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ 
สไลด์ (Slide) ถัดไป ดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างจังหวัดพังงาค่ะ จังหวัดพังงามีพื้นท่ีเกษตร 
๑,๑๒๙ ล้านไร่ เรามีปริมาณน้ าฝน ๓,๓๙๕ มิลลิเมตรต่อปี แต่ปรากฏว่าจังหวัดพังงาของดิฉัน
ไม่มีอ่างเก็บน้ ารอคอยมา ๓๐ ปี บางโครงการรอคอยมา ๒๙ ปี โครงการอ่างเก็บน้ าในพังงา 
มีหลายตัวท่ีน าเสนอมา ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ าล ารูใหญ่ อ่างเก็บน้ าล าไตรมาศ-ทับปุด อ่างเก็บน้ า 
บ้านหินกอง-เกาะยาว แก้มลิงเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี และแก้มลิงหล่อยูง-โคกกลอย 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกท่ีจังหวัดพังงาได้รับงบประมาณโดยการน าของท่าน
เฉลิมชัย ศรีอ่อน และกรมชลประทานค่ะ เราได้อ่างเก็บน้ าตัวแรกให้กับจังหวัดพังงา ------------ 
 

- ๒๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๗๔/๑ 
 
ก็คือโครงการอ่างเก็บน้ าล าไตรมาศค่ะ เราได้รับงบประมาณ ๕๕๐ ล้านบาทและสร้างแล้ว 
ในปีนี้และเป็นงบผูกพัน ๕๕๐ ล้านบาทช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เรายังมีอีก
โครงการค่ะ โครงการแก้มลิงเกาะพระทองได้รับงบประมาณเช่นกัน ๓๕๐ ล้านบาท 
โดยการน าของท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน และกรมชลประทาน ส่วนแก้มลิงหล่อยูง -โคกกลอย 
สร้างเมื่อสมัยรัฐบาลท่ีแล้ว แต่ท้ังโครงการนี้เกิดปัญหาค่ะ เกิดปัญหาเนื่องจากว่าเมื่อสร้าง
มาแล้วท้องถิ่นไม่สามารถท่ีจะรับโอนได้เพราะไม่มีงบประมาณท่ีจะมาบ ารุงรักษา เพราะฉะนั้น 
มันเกิดปัญหาในภาคปฏิบัติ ในส่วนของอ่างเก็บน้ าล าไตรมาศและอ่างเก็บน้ าแก้มลิงเกาะพระทอง 
ก็เกิดปัญหาเช่นกัน เกิดปัญหาในแง่ของการขอใช้พื้นท่ีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นดิฉันจึงมองว่าในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน สิ่งส าคัญ 
ก็คือการบูรณาการระหว่างกระทรวง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งส าคัญต่อมาก็คือเมื่อสร้างมาแล้วงบประมาณ 
ในการดูแลค่ะ กรมชลประทานเมื่อสร้างเสร็จจะต้องถ่ายโอนงบประมาณให้กับท้องถิ่น  
แต่เกิดปัญหาในเรื่องของงบประมาณค่ะ เพราะเราโอนโครงการไป ภารกิจไป แต่ไม่โอน 
งบประมาณให้กับท้องถิ่น เพราะฉะนั้นเกิดปัญหาคือท้องถิ่นไม่มีเงินในการบ ารุงรักษา นี่คือ 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นค่ะ แต่วันนี้ดิฉันเองในนามผู้แทนของจังหวัดพังงาต้องกราบขอบพระคุณ  
ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัย ศรีอ่อน ซึ่งเราจะต้องใช้ค าว่าเราท าแล้วเราจึงพูด ท าส าเร็จแล้วจึงมาพูด  
ณ วันนี้ วันนี้จังหวัดพังงาได้รับงบประมาณพันกว่าล้านบาท ท้ัง ๆ ท่ีเราไม่เคยมีอ่างเก็บน้ า 
เราไม่มีแก้มลิงขนาดใหญ่แต่เราท าได้แล้ว แต่ปัญหาของจังหวัดพังงาและพี่น้องภาคใต้  
ยังมีอีกมากค่ะ เพราะฉะนั้นดิฉันจึงวิงวอนพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความส าคัญ 
กับงบการบริหารจัดการน้ า ในส่วนของกรมชลประทานและกรมอื่น ๆ ดิฉันเองขอสนับสนุน
งบประมาณครั้งนี้และขอให้ท่านสมาชิกท่ีจะเป็นกรรมาธิการงบประมาณให้ความส าคัญ 
กับงบประมาณในการบริหารจัดการน้ าค่ะ ขอบพระคุณคะ่ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณสาคร เกี่ยวข้อง ครับ 
  นายสาคร เกี่ยวข้อง (กระบี่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม สาคร เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่  พรรคประชาธิปัตย์ ต่อร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งเราพิจารณากันด้วยวงเงิน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท 



๕๕๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๗๔/๒ 
 
ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติของโลก วิกฤติของประเทศ วิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙ (Covid-19) 
อีกท้ังวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครนได้กระทบต่อประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย  
นั่งฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายเสนอแนะท้วงติง เห็นด้วย แล้วก็มีการคัดค้าน 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็กังวลในข่าวร้ายนะครับ ไม่ว่าน้ ามันแพง 
ไม่ว่าเงินเฟ้อ รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย และรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจ สังคม อาจจะรวมถึงปัญหา
การเมืองด้วย ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดกระบี่ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากฝั่งอันดามัน ซึ่งอยากจะพูดคุยเรื่องดี ๆ ให้กับทางสภาแห่งนี้ได้รับทราบถึงนโยบายท่ีทาง
พรรคของผม พรรคประชาธิปัตย์ได้มีนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ท าได้ไว ท าได้จริง
ของพรรคประชาธิปัตย์ท่ีท างานสอดคล้องซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ซึ่งท าการผลิต และกระทรวงพาณิชย์ท่ีส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร พืชผล 
ทางการเกษตรดีขึ้น แม้ว่าการดีขึ้นของราคาสินค้าเกษตรท่ีเกิดขึ้นจากภาวการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีท่ัวโลกมองว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โลก แต่ไม่กระนั้นเลยผมขอเรียนว่าจากการ
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ จากนโยบายท่ีถูกต้อง มาตรการท่ีตรงไปตรงมาแล้วก็ท าให้
สินค้าเกษตรดีเป็นอย่างมาก จนท่านนายกรัฐมนตรีได้อภิปรายเมื่อสักครู่ เมื่อเช้าท่านได้บอกว่า
ได้เป็นโอกาสทองของภาคเกษตรกรรมและเป็นโอกาสทองของพี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้จริง ๆ 
โดยเฉพาะอยากจะเรียนไปถึงงบประมาณแล้วก็โครงการของทางท่านรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ 
โครงการของรัฐบาลท่ีเป็นโครงการรายได้ของเกษตรกร ในรายได้พืชหลัก ๆ ๕ ชนิด ------------- 
 

- ๒๗๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๕๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๗๕/๑ 
 
ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ ามันท่ีเป็น
หลักประกันให้กับเกษตรกร ส่งผลให้กับราคาสินค้าเหล่านี้ ราคาผลิตผลทางการเกษตร
เหล่านี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแทบไม่ต้องใช้เงินในการไปประกันรายได้ให้กับพี่น้อง
เกษตรกรเลยค่ะ ข้าวเปลือกเดี๋ยวนี้ก็ตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ยางก็เกือบ ๆ แตะ ๗๐ บาท  
ส่วนปาล์มน้ ามันโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามัน หรือทางจังหวัดของผมไม่ต้องพูดถึงเลย  
เฉลี่ย ๑๐ บาทกว่ามา ๒ ปีแล้ว ในภาวะต้นทุนท่ี ๓ บาทเศษ ๆ แค่นั้นเอง ท่ามกลางภาวะ 
ท่ีปุ๋ยแพงนะครับ เกษตรกรจากปาล์มน้ ามันก็มีความสุข ก็ขอกราบเรียนไปยังคณะรัฐบาล  
ส านักงบประมาณด้วยว่าโครงการนี้ เป็นโครงการท่ีส่งผลต่อเนื่องให้กับพี่น้องเกษตรกร 
อย่างแท้จริง ผมจะขอแจงรายละเอียดค่าเฉลี่ยท่ีเกษตรกรได้รับไปในรอบ ๓ ปี จากโครงการ
ประกันรายได้ของเกษตรกรในพืชหลัก เช่นโครงการเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีผู้ได้รับประโยชน์
จากโครงการนี้ถึง ๔,๖๘๘,๒๔๑ ราย ใช้เงินไป ๑๕๓,๖๔๒ ล้านบาท เฉลี่ย ๔๘,๕๖๖ บาท
ต่อรายของเกษตรกร แล้วก็โดยเฉพาะเกษตรกรบ้านผม สวนยางพารา สวนปาล์ม เกษตรกร
สวนยางพาราได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ถึง ๑,๒๗๗,๙๖๙ ราย เป็นเงินถึง ๓๓,๙๕๓ ล้านบาท 
เฉลี่ยต่อรายถึง ๒๘,๕๒๓ ล้านบาท ในรอบ ๓ ปีท่ีโครงการนี้เกิดขึ้น แล้วก็เกษตรกรปาล์มน้ ามัน 
ท่ีผมจะต้องพูดถึงก็คือได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ถึง ๓๘๑,๓๗๖ ราย ใช้เงินไป ๗,๒๒๐ 
ล้านบาท เฉลี่ยต่อราย ๑๘,๙๓๓ ล้านบาท เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของสถานการณ์โลก 
อย่างเดียวท่ีจะท าให้สถานการณ์ดีขึ้น ยังมีอีกหลายเรื่องท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของ 
ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ของทางรัฐบาลท่ีประกาศมาตรการ
นโยบายต่าง ๆ ท่ีมาส่งเสริมให้กับสินค้าเกษตร ผมจะขอพูดโดยเฉพาะปาล์มน้ ามัน ท่านมี
มาตรการน าปาล์มดิบ น้ ามันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือดูดซับสต็อก (Stock) ส่วนเกิน
ในช่วงท่ีสถานการณ์ราคาปาล์มตกหรือว่ามีปริมาณล้นตลาด ท่านได้น าน้ ามันปาล์มไปผสม
กับดีเซลเป็นไบโอดีเซล (Biodiesel) สนับสนุนการใช้ไบโอดีเซล (Biodiesel) ท้ังภาคบังคับ
และภาคทางเลือก ท่านได้มีนโยบายมาตรการผลักดันในการส่งออกน้ ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิต
ส่วนเกิน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารและการส่งออกซีพีโอ (CPO) หรือน้ ามันปาล์มดิบ
ได้ก าหนดด่านน าเข้า ด่านส่งออกน้ ามันท่ีผ่านประเทศป้องกันการตกเรี่ยราดอยู่ในประเทศของเรา
แล้วก็ท าให้ราคาน้ ามันปาล์มหรือผลิตผลปาล์มของเรามีปัญหา แล้วก็ยังเพิ่มมาตรการแก้ปัญหา 
สต็อก (Stock) ปาล์ม ติดตั้งมิเตอร์เรียลไทม์ (Real Time) แก้ปัญหาสต็อก (Stock) ปลอม 



๕๖๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๗๕/๒ 
 
สต็อก (Stock) ลม โดยการติดตั้งมิเตอร์เรียลไทม์ (Real Time) เพื่อตรวจสอบควบคุมและ
บริหารจัดการปาล์มได้อย่างแท้จริง กราบเรียนท่านประธานไปถึงพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ไปถึง
คณะกรรมาธิการงบประมาณท่ีจะมีการตั้งขึ้น นอกจากนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสนับสนุนให้พวกเราได้จัดท าพระราชบัญญัติ
ปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามัน ซึ่งพิจารณาอยู่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ในขณะนี้ ซึ่งเราต้องการท่ีจะดูแลปาล์มตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ต้องการกองทุนสงเคราะห์
ชาวสวนปาล์ม อย่างเช่นการยางแห่งประเทศไทยต้องการท าโครงสร้างราคาน้ ามันปาล์ม  
ท่ีเป็นธรรม ได้จัดสรรผลพลอยได้จากปาล์มน้ ามันไม่ว่าจะเป็นน้ ามันจากเมล็ดใน กะลาปาล์ม 
หรือว่าซางปาล์มต่าง ๆ ท่ีสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงครับ ผมก ็
ขอกราบเรียนไปยังท่านประธานนะครับ ขอฝากไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญท่ีจะจัดตั้งขึ้น 
ต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ กระผมเห็นด้วยกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ขอบคุณครับ 

 
- ๒๗๖/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๖๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๒๗๖/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ท่านนิยม 
เวชกามา เชิญครับ จากนั้นผมเรียนไว้ล่วงหน้าเลย หลังจากท่านนิยมแล้วก็จะเป็นคุณสัมฤทธิ์ 
แทนทรัพย์ เพราะตอนนี้เสนอรายชื่อมาเท่า ๆ กันแล้วครับ เชิญท่านนิยมครับ 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  
ผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคเพื่อไทย  
ท่านประธานครับ ผมต้องขอขอบคุณ ส.ส. ของพรรคเพื่อไทยท้ังหมด น าโดยท่านคุณหมอ 
ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค ได้มอบหมายให้ผมไปตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก่อนท่ีจะเข้าเนื้อหาผมขอทวงสัญญาจากนายกรัฐมนตรี  
เมื่อวานนี้ผมตั้งใจฟังท่านอ่านแถลงรายการงบประมาณข้อ ๕ หน้า ๑๒ ผมฟังแล้วข้องใจ
ท่านนายกรัฐมนตรีต้องตอบผมนะครับว่าในข้อ ๕ ท่านอ่านด้วยความตั้งใจถูกต้องหมด 
เข้มแข็ง บอกว่าการป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดใช้งบประมาณ อันนี้ 
ป.ป.ส. ๔,๑๘๘ ล้านบาท ท่ีผมต้องถามท่านในวันนี้คือบุคคลท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มประชาชน 
วัยรุ่นท้ังหลายท่ีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๗ นี่คือผมต้องถามประเด็นสงสัย เพราะพี่น้องบ้านผมเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่มาก
เต็มบ้านเต็มเมือง แต่ท่านบอกว่า ๙๗ เปอร์เซ็นต์ของประชากรทุกช่วงวัยปราศจากยาเสพติด 
อันนี้คือเป็นประเด็น แล้วก็ระบบเครือข่ายท่ียึดได้ถึงร้อยละ ๕๐ ของเครือข่าย อันนี้ผมเลย
ต้องถามว่าเรื่องยาเสพติดท่านท าได้จริงหรือ หรือท่านมาโกหกอยู่กลางสภา ท่ีผมต้องถามอีก
เพราะว่าผมนั่งฟังรัฐมนตรีสมศักดิ์แถลงบอกว่าตอนนี้อายัดทรัพย์ได้ ๘,๔๐๐ ล้านบาท  
มันส่งเสริมกับท่ีนายกรัฐมนตรีท่านแถลงเรื่องงบประมาณ ต่อไปนี้ผมขอเข้าเนื้อหาของรัฐบาล
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดสรรให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผมต้องทวง
ค าแถลงนโยบายของท่านตั้งแต่วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ชัดเจนข้อ ๓.๓ บอกจะท านุบ ารุง
ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนา อันนี้คือเป็นประเด็นท่ีต้องถาม ผมอ่าน 
ไม่จบเพราะเวลามันสั้น ท่ีผมต้องถามเลยว่าอันนี้คือประเด็นท่ีท่านบอก แต่วันนี้ผมไปดู 
ในงบประมาณย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ขึ้นชาร์ต (Chart) ให้ผมหนอ่ย ขึ้นสไลด์ (Slide) นะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 



๕๖๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๒๗๖/๒ 
 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  มันถึงมีค าว่าชาวพุทธสิ้นหวังในการจัดสรร
งบประมาณของนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปดูงบถดถอยลงมาเรื่อย ๆ ผมไล่มา
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ และปีนี้ปี ๒๕๖๖ ท่านไปดูถอยหลังลงมา
ตั้งแต่ ๔,๘๕๔ ล้านบาท เหลือลงมา ๔,๐๐๐ ล้านบาท ขยับลงมาเร่ือย ๆ คือจะลดทอนลงมา
ปีละ ๑๐๐ กว่าล้านบาททุกปี ไปดูในกราฟเพื่อประหยัดเวลาผมจะไม่พูด ขึ้นมาเลยว่าตั้งแต ่
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ มาเลย ท่านก็บอกว่าลดลงมาปีละ ๑.๕ เปอร์เซ็นต์ ๑.๘ เปอร์เซ็นต์อะไร
ประเภทนั้น จนมาถึงปีนี้ปี ๒๕๖๖ ก็เหลืออยู่ ๔,๒๑๘ ล้านบาท อันนี้คืองบประมาณ 
รัฐบาลท่ีชื่อนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผมไปเห็นท่ีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ชี้แจงแล้วผมตกใจ พระภิกษุปีนี้ปี ๒๕๖๕ ยอดสุดท้าย ๒๕๐,๐๐๐ รูป ท้ังพระท้ังสามเณร  
แต่งบประมาณได้ ๔,๑๐๐ กว่าล้านบาท 

 
- ๒๗๗/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๒๗๗/๑ 
 
ท่านประธาน ในขณะท่ีกระทรวงกลาโหมเอาไปซื้อเครื่องบินขับไล่ใช้งบ ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
อันนี้ผมจึงเห็นว่ารัฐบาลนี้คิดอะไร พระภิกษุสงฆ์ ๒๕๐,๐๐๐ รูป ได้งบประมาณ ๔,๐๐๐  
กว่าล้านบาท แต่ไปซื้อเครื่องบินขับไล่เอฟ-๓๕ (F-35) ๒ ล า ๗,๑๘๓ ล้านบาท ชีวิตพระ 
ของชาวพุทธมีแค่นี้หรือ ๒๐๐,๐๐๐ กว่ารูป อันนี้สั้น ๆ นะครับ ผมไปยาวให้มันทันเนื่องจาก
เวลาสั้นมันจะหมด พระภิกษุสงฆ์วันนี้ผมต้องขอบคุณส านักพุทธท่ีตื่นแล้ว ตื่นขึ้นมาเพราะ
พระผู้ใหญ่ในอีสานยโสธรถูกบังคับขู่เข็ญ ถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยการจัดฉากจนเสียหาย หลวงปู่แสง 
เอ่ยชื่อก็ได้ครับ วันนี้ส านักพุทธตื่นขึ้นมาเอาผิดพวกหมอปราบสัมภเวสีท้ังหลาย ผมไม่เอ่ยชื่อ
ก็เป็นท่ีทราบกัน แต่ท่ีผมต้องพูดในวันนี้ งบประมาณในส่วนของพระท่ีจะต้องกลับมาดูแล 
พระภิกษุสามเณรเป็นท่ีเข้าใจว่าพระเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พระอรหันต์ เป็นแค่พระสมมุติสงฆ์  
เขาเรียกว่าพระวินยาธิการหรือค าเรียกท่ัวไปต ารวจพระ ประเทศไทยมีอยู่ ๕๕๐ รูป ปรากฏว่า
รัฐบาลนี้ไม่ได้จัดงบประมาณให้แม้แต่บาทเดียว ท่านกลับไปดูเลยครับในงบประมาณนี้ไม่มี
แม้แต่บาทเดียว ผมจึงยังไม่เข้าใจว่าการใช้งบประมาณส่วนนี้จะให้พระท าอะไร ให้เดินไป
หรืออย่างไร เพราะต ารวจพระก็ไม่ได้มีปืนมีอะไร เพียงแค่ไปก ากับดูแล คือ ๑ จังหวัดมีแค่  
๕ รูป โดยมีระเบียบค่อนข้างชัดเจนนะครับ คือมีมติมหาเถรสมาคมแต่งตั้งโดยกฎหมาย  
แต่วันนี้มันไม่มี ไม่มีงบประมาณให้ มันถึงเกิดพระนอกรีตบ้างอะไรบ้าง เราจะตรวจสอบไม่ได้  
  อันสุดท้ายเวลาสั้น ๆ เหลืออยู่ไม่กี่นาที เนื่องจากพระท่ีได้ศึกษาเล่าเรียน 
ตามพระราชบัญญัติปริยัติธรรม ปี ๒๕๒๒ วันนี้ปี ๒๕๖๕ งบประมาณส่วนนี้ยังไม่ได้แม้แต่
บาทเดียวท่านประธาน ผมจึงต้องถามท่านท าอะไร ท่านคิดอะไร ส.ส. ชัยภูมิ  วันนี้ฝากแล้ว
ฝากอีก คุณหมอพรเพ็ญ ผมจึงบอกว่าถ้าแบบนี้ ถ้าท่านยังคิดท่ีจะสนับสนุนคณะสงฆ์  
แต่ท่านไม่มีสตางค์ให้ ๔,๐๐๐ ท่าน ไปดูเลยงบตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ มานี่มาถึงวันนี้ถอยหลังมา 
ทุกปีครับ เป็นเรื่องท่ีแปลกประหลาดท่ีสุด ราคาของพระ จิตส านึกของพระ ท่านดูแลพระ 
๒๕๐,๐๐๐ รูป ท้ังพระท้ังสามเณรไม่เท่ากับท่านไปซื้อเครื่องบินขับไล่ครับ ท่านประธาน
ขอบคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ แล้วก็จะเป็นคุณณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์  
 



๕๖๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๒๗๗/๒ 
 

  นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ (ชัยภูมิ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
กระผม นายสัมฤทธ์ิ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ 
กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงท่ีได้จัดสรรเวลาให้กระผมได้อภิปราย
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันนี้ 
แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่ีท่านได้เปิดโอกาส แล้วก็ส่งเสริม
ให้ ส.ส. ได้มีโอกาสอภิปรายในสภา แล้วก็แสดงความคิดเห็นตลอดระยะเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมา 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ จากรายละเอียดในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ความส าคัญในการฟื้นฟู 
และขยายในระบบเศรษฐกิจให้กว้างขวางออกไป ได้ก าหนดนโยบายการท างบประมาณไว้
หลายนโยบาย ซึ่งกระผมจะขอหยิบยกมา ๒ นโยบายท่ีส าคัญท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันนะครับ 
 

- ๒๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๗๘/๑ 
 
  นโยบายแรกคือการให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) 
โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับพี่น้องกลุ่มเปราะบาง มีการจัดสวัสดิการท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพให้พ่ีน้องกลุ่มเปราะบางได้มีรายได้เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตต่อไป  
  และอีกนโยบายท่ีส าคัญก็คือนโยบายท่ีให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะ 
ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง
ท้องถิ่นด้วยกัน โดยเฉพาะท้ังส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบท่ัวไป ซึ่งได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบพิเศษ ซึ่งในปัจจุบันมี ๒ แห่ง ก็คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ได้ก าหนดประมาณการ
รายจ่ายไว้ ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมี 
ท่านสมาชิกได้อภิปรายหลายท่าน ผมขออนุญาตไม่กล่าวถึง แต่ในฐานะท่ีผมเป็นคนไทย 
คนหนึ่ง ผมก็อดกังวลไม่ได้กับการตั้งงบประมาณท่ีสูงเช่นนี้ แน่นอนครับการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้สูงเท่าไร เราก็ต้องประมาณการรายรับไว้เท่ากัน แต่เมื่อผมได้เห็นรายละเอียด  
ในประมาณการรายรับของรัฐบาล ในส่วนของรายได้สุทธิรัฐบาลได้ก าหนดไว้ ๒,๔๙๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ท าให้ผมคลายความกังวลครับ เพราะหากเปรียบเทียบตัวเลข ๒,๔๙๐,๐๐๐  
ล้านบาท เปรียบเทียบสัดส่วนต่อจีดีพี (GDP) ถือเป็นตัวเลขท่ีต่ ามาก ตัวเลขท่ีต่ าเช่นนี้ 
สะท้อนให้เห็นอะไรครับ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อผู้ประกอบการ มีความห่วงใย
ต่อพี่น้องประชาชน เพราะรายได้สุทธิของรัฐบาลส่วนใหญ่ก็มาจากการจัดเก็บภาษีจากพี่น้อง
ประชาชน ในส่วนของรายจ่ายงบกลาง ๕๙๐,๔๗๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓,๐๖๐ ล้านบาท
ตัวเลขดูสูงครับ แต่ผมอยากจะหยิบยกใน ๑ โครงการท่ีรัฐบาลได้ใช้จ่ายไป ในปีท่ีผ่านมา
รัฐบาลได้ใช้จ่ายในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนาได้ใช้เงินชดเชย 
ไปมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทในโครงการเดียว โชคดีท่ีโครงการประกันรายได้ท่ีเหลืออยู่  
พืชอีก ๔ ชนิดแทบจะไม่ได้ใช้เงินในการประกันรายได้เลย เพราะว่าราคาในท้องตลาดสูงกว่า
ราคาประกันของรัฐบาล วันนี้ราคายางพารา ๖๖ บาท สูงกว่าราคาประกันท่ี ๖๐ บาท ราคา 
ปาล์มน้ ามัน ๙ บาท สูงกว่าราคาประกันท่ี ๔ บาท ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์วันนี้เกือบ ๑๓ บาท  



๕๖๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๗๘/๒ 
 
สูงกว่าราคาประกันของรัฐบาลท่ี ๘.๕๐ บาท ท่ีความชื้นไม่เกิน ๑๔.๕ เปอร์เซ็นต์ ราคา 
มันส าปะหลัง ๓.๓๐ บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าราคาประกันท่ี ๒.๕๐ บาท ท่ีเชื้อแป้ง  
๒๕ เปอร์เซ็นต์ ราคาข้าวเปลือกก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ราคาใกล้เคียงกับราคาประกัน  
แต่ท่านประธานอย่าเพิ่งดีใจครับ ส่วนหนึ่งท่ีไม่ได้ชดเชยก็เพราะว่ารัฐบาลได้ก าหนดราคา
ประกันในพืชท้ัง ๕ ชนิดเป็นราคาเดียวกันกับปีท่ีผ่านมาแล้วก็ปีก่อนหน้านั้น แต่ในขณะท่ี
ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ราคาน้ ามันปีนี้สูงกว่าราคาปีท่ีผ่านมา  
กับปีก่อนหน้านั้นเกือบ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ราคาปุ๋ยเคมีปีนี้สูงกว่าปีท่ีผ่านมา ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
และสูงกว่าปีก่อนหน้านั้นถึง ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ ------------------------------------------------------ 
 

- ๒๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๖๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๒๗๙/๑ 
 
และอีกส่วนหนึ่งท่ีท าให้ราคาผลิตผลทางการเกษตรดีขึ้น  ก็เกิดมาจากภาวะสงคราม 
ในประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน ท่านประธานครับ ๒ ประเทศดังกล่าวเป็นแหล่งผลิต
ธัญพืชท่ีส าคัญของโลก โดยเฉพาะข้าวสาลีฟีดเกรด (Feed Grade) หรือเกรด (Grade) 
อาหารสัตว์ ประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน ๒ ประเทศมีสัดส่วนการส่งออกข้าวสาลี 
เกรด (Grade) อาหารสัตว์สูงถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ในตลาดโลก วันนี้ราคาข้าวสาลีขยับจาก  
๖-๗ บาท ขึ้นมาท่ี ๑๓ บาทต่อกิโลกรัม ท าให้ท่ัวโลกหันไปใช้ธัญพืชชนิดอื่นใช้ทดแทนข้าวสาลี 
ซึ่งประเทศเราก็สามารถใช้ข้าว ใช้ปลายข้าว ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้มันเส้นมันส าปะหลัง
ทดแทนข้าวสาลี ผมขอเวลาสัก ๑ นาทีก่อนท่ีจะสรุปครับ วันนี้ท าให้พืชผลทางการเกษตร 
ท่ีผมกล่าวไปราคาสูงขึ้น ท่านประธานครับ สงครามมีวันเร่ิมต้นก็มีวันสิ้นสุดนะครับ ผมอยาก
น าเรียนว่าวันนี้ในประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนมีข้าวสาลี มีธัญพืชสต็อก (Stock) ไว้  
ซึ่งเป็นผลผลิตของปีท่ีผ่านมามากพอสมควร และปีนี้เขาก็เพาะปลูกต่อครับ อาจจะลดลงบ้าง
ในประเทศยูเครน สิ่งท่ีผมกังวลผมเกรงว่าหากวันใดท่ีสงครามสิ้นสุดจะมีธัญพืช  มีข้าวสาลี
ทะลักเข้าสู่ตลาดโลกจ านวนมหาศาล และวันนั้นผมเกรงว่าราคาพืชผลทางการเกษตรของเรา
จะตกต่ าอย่างตั้งตัวไม่ทัน เรื่องนี้ผมขอฝากไปยังรัฐบาลและฝากไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เตรียมการป้องกัน และขอให้ก าหนดราคาประกัน
รายได้ของเกษตรกรให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงของเกษตรกรในปัจจุบัน 
ท่านประธานครับ ผมขอสนับสนุนและเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แม้จะเป็นงบประมาณแบบขาดดุล ผมเชื่อว่า 
จะสามารถน างบประมาณไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงต่อไปครับ 
ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ หลังจากนั้นจะเป็นแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา และคุณอัครวัฒน์ 
อัศวเหม ครับ 
  นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
ท่านประธานครับ การจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทนี้ 
ทุกหน่วยงานคงจะต้องจัดสรรเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาทุก ๆ อย่างท่ีเสียไปในช่วงสถานการณ์ 



๕๖๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๒๗๙/๒ 
 
โควิด (COVID) ไม่เช่นนั้นงบปี ๒๕๖๖ ก็คงจะต้องเป็นงบประมาณช้างป่วยอย่างท่ีหัวหน้าพรรค
ของผมได้อภิปรายไปเมื่อวานนี้นะครับ ส่วนการจัดสรรงบประมาณทางด้านการศึกษาก็
เช่นกันยิ่งต้องจัดสรรอย่างระมัดระวังและให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เพราะเรามีตัวประกัน
คือเด็กนักเรียนของเราครับ แต่เมื่อผมมาเห็นงบประมาณแล้วผมก็ต้องผิดหวัง เพราะการจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาในปี ๒๕๖๖ ไม่ได้ฟื้นฟูเด็กในระยะสั้น ไม่แก้ปัญหาในระยะยาว 
และไม่ส่งเสริมความหวังใด ๆ ทางด้านการศึกษาครับ ผมเสียดายนะครับท่านประธาน 
ผมก าลังจะพูดเรื่องการศึกษาท่ีมีความส าคัญต่อเด็กนักเรียนของประเทศชาติ แต่กลับไม่มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมานั่งฟังอยู่ ณ ท่ีนี้นะครับ ผมขออนุญาตฝากท่านประธาน 
ไปบอกท่านรัฐมนตรีด้วยแล้วกันนะครับ ------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๐/๑ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๖๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๘๐/๑ 
 
หากท่านประธานลองดูงบประมาณท่ีตั้งไว้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการในปีนี้ ก็เห็นได้ ว่า 
มีงบประมาณ ๓๒๕,๙๐๐ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น ๑.๘ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) เท่านั้นครับ 
ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศสิงคโปร์ในปี ๒๕๖๕ ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
สูงถึง ๓.๒ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) และหากท่านประธานมองว่าประเทศสิงคโปร์เขามี
เศรษฐกิจดีกว่าเรา แต่ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับเราอย่างประเทศฟิลิปปินส์ 
ถึงแม้เขาจะมีจีดีพี (GDP) ท่ีน้อยกว่าไทย แต่เขาก็ได้ให้ความส าคัญทางด้านการศึกษาและตั้ง
งบประมาณส าหรับกระทรวงศึกษาธิการไว้ท่ี ๒.๙ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) มากกว่าเราอีก 
และไม่ใช่แค่เราตั้งงบประมาณไว้น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่ในระยะหลังงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการก็ยังลดลงเรื่อย ๆ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผมพูดได้อย่างไรครับว่าประเทศไทย
ไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษา การจัดสรรงบประมาณแบบนี้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนอย่างมาก 
และปัญหาอย่างหนึ่งท่ีเกิดจากการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอก็คือเด็กนักเรียนหลุดออก
จากระบบการศึกษาครับ ท่านประธานครับ ท่ีผ่านมาจนถึงทุกวันนี้งบประมาณท่ีเราใช้อุดหนุน
ให้นักเรียนได้เรียนหนังสือหรือท่ีเรียกว่านโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีมีส่วนส าคัญอย่างมากท่ีช่วย
ไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา แต่ท่านประธานแปลกใจไหมครับว่าท าไมยังคงมี
เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาอยู่เร่ือย ๆ ก็เป็นเพราะว่านโยบายเรียนฟรีมันไม่เคยฟรีจริง
อย่างไรครับ ผู้ปกครองต้องจ่ายค่าส่วนต่างตลอดมา ท่านประธานลองดูนะครับ จากข้อมูล 
จะเห็นได้ว่าหากเราน ายอดค่าใช้จ่ายท่ีครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งต้องจ่าย มันมีค่าใช้จ่าย
แอบแฝงนอกเหนือจากท่ีรัฐบาลอุดหนุนอีกเป็นจ านวนมาก เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หรือค่าเดินทาง ผมยกตัวอย่างเช่น นักเรียน ม.๓ ต้องจ่ายค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์รวม ๑,๔๑๔ บาท แต่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเดินทางเพิ่มอีก ๓,๒๐๒ บาท 
ท าให้มีค่าใช้จ่ายจริง ๔,๖๑๖ บาท แต่รัฐอุดหนุนเพียง ๑,๘๖๖ บาท ท าให้ผู้ปกครองต้องจ่าย
ส่วนต่างถึง ๒,๗๕๐ บาท ท่านประธานอาจจะมองว่าเงินเพียงเล็กน้อยแค่นี้มันเป็นเงิน
จ านวนไม่มาก ใช่ครับ ส าหรับใครหลาย ๆ คนในท่ีนี้อาจจะมองว่าเป็นเงินจ านวนท่ีน้อยมาก 
แต่อย่าลืมนะครับว่าส าหรับครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งท่ีต้องหาเช้ากินค่ าและมีรายได้
เพียงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือนมันเป็นเงินจ านวนท่ีเยอะมากนะครับ มากถึงขั้นจะต้อง
ตัดสินใจว่าเดือนนี้จะให้ลูกได้เรียนต่อหรือจะน าเงินไปซื้อข้าวกินดี และตั้งแต่ท่ีมีนโยบายนี้มา 
เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้แก่นักเรียน ๑ คนก็มีจ านวนเท่าเดิมมาตลอด ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่ 



๕๗๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๘๐/๒ 
 
บาทเดียว ท้ังท่ีเวลาผ่านมา ๑๓ ปีแล้ว เงินเฟ้อก็สูงขึ้น ค่าครองชีพก็สูงขึ้นถึงประมาณ  
๑๓ เปอร์เซ็นต์ จ านวนเงินอุดหนุนนี้ตั้งไว้ตั้งแต่ข้าวกะเพราราคา ๒๐ บาทครับ จนทุกวันนี้  
๔๐  ๕๐ บาทแล้วครับ แล้วอย่างนี้เงินอุดหนุนมันจะไปเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายได้อย่างไรครับ 
และเงินอุดหนุนท่ีไม่เพียงพอนี้ส่งผลให้ปี ๒๕๖๔ มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากถึง 
๒๔๐,๐๐๐ คน และนี่ยังไม่นับรวมเด็กท่ีไม่เคยเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกเกือบล้านคนนะครับ 
ท่านประธานครับ เด็กนักเรียนยากจนกลุ่มนี้ไม่ได้มีจ านวนน้อยนะครับ แต่มีมากถึง  
๑.๙ ล้านคน และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ  
ท่ีมีจ านวนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญจากจ านวน ๗๐๐,๐๐๐ กว่าคนเป็น ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน  
หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในรัฐบาลสมัยนี้ครับ เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ล่ะครับท่านประธานท่ีเป็น
กลุ่มเสี่ยงท่ีสุดท่ีจะหลุดออกจากระบบการศึกษาถ้าไม่รีบแก้ไขการจัดสรรงบประมาณ  
อย่างโดยด่วน ความฝันของเด็กนักเรียน ๑,๙๐๐,๐๐๐ คนท่ีฝันว่าหากตั้งใจเรียนหนังสือ 
แล้วจบมาจะมีงานท าเพื่อถีบตัวเองให้หลุดพ้นจากความยากจนอาจจะต้องเจอกับฝันร้าย
เพราะพวกเขาก าลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงท่ีจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ท่านประธานครับ 
ภาครัฐรู้ดีว่ามีปัญหาเรื่องเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะเงินอุดหนุนไม่ เพียงพอ  
แต่กลับไม่ท าอะไร ท้ัง ๆ ท่ีผ่านมามีจ านวนเด็กท่ีลดลงไปเนื่องจากมีเด็กหลุดออกจากระบบ
ไปมากและอัตราการเกิดท่ีต่ าลง แต่กลับไปตั้งงบอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ลดลงในแต่ละปี 
แทนท่ีจะเอามาอุดหนุนเงินรายหัวเพิ่ม แต่ใช้วิธีการตัดงบประมาณท่ีเหลือออกไปเฉย ๆ 
อย่างไม่สนใจเด็กยากจน ท่านประธานครับ -------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๑/๑ 
 

 
 
 
 
 



๕๗๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๘๑/๑ 
 
ปัญหาเรื่องเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ แต่วิธีการเดียวท่ีรัฐบาลใช้ในการ
แก้ปัญหาคือการจัดสรรงบประมาณเพียง ๑๐ ล้านบาท ในการท าโครงการพาน้องกลับมาเรียน 
ถามว่าโครงการนี้คืออะไร โครงการนี้มันคือระบบไว้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อ ไม่ได้มี
มาตรการป้องกันหรือรูปแบบการช่วยเหลือเด็กท่ีจะพากลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม แล้วท่านประธานคิดว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันจะสามารถแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออก
จากระบบการศึกษาได้อย่างยั่งยืนหรือครับ สุดท้ายมันก็จะกลับมาเป็นแบบเดิม เด็กท่ีตาม
กลับมาได้กอ็าจจะกลับไปหลุดออกจากระบบอีกอยู่ดี ผมไม่ทราบเลยว่ารัฐบาลสามารถคิดได้
แค่นี้ หรือไม่ต้องการจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องฉลาดมากกันแน่ 
ไม่ใช่ว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีงบประมาณ มี แต่กลับเอาไปท าโครงการซ้ า ๆ เดิม ๆ  
ท่ีไม่ก่อประโยชน์ อย่างโครงการท่ีส่งเสริมลูกเสือ ยุวกาชาด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นี่ผมไม่ได้พูดซ้ า ชื่อโครงการมันคล้ายกันอย่างนี้จริง ๆ อันนี้
ผมแค่ยกตัวอย่าง แค่นี้ก็เกือบ ๔๐๐ ล้านบาทแล้ว เงินจ านวนนี้สามารถอุดหนุนเด็กนักเรียน
ประถมให้เรียนหนังสือได้อีกถึงประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ คน ถ้าหากรัฐบาลใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพเด็กนักเรียนก็คงไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษามากขนาดนี้ครับ ดังนั้น
หากรัฐบาลต้องการจะแก้ปัญหาเรื้อรังนี้อย่างจริงจัง วิธีการท่ีสามารถท าได้เร็วและส่งผลดี
อย่างยั่งยืนท่ีสุดก็คือการเพิ่มเงินอุดหนุนให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะต้องใช้
งบประมาณเพิ่มอีก ๑๓,๕๖๒ ล้านบาท รวมไปถึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้เงินอุดหนุน
ไปเป็นการอุดหนุนท่ียืดหยุ่นขึ้นโดยให้เงินแก่ผู้ปกครองรวมเป็นก้อนเดียวเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้ตัดสินใจว่าจะน าไปใช้จ่ายอะไรบ้าง แล้วต้องเปลี่ยนรูปแบบการให้เงินอุดหนุน
กับโรงเรียนท่ีค านวณจากจ านวนนักเรียน เพราะบางโรงเรียนมีนักเรียนน้อยมากท าให้ได้รับ
เงินไปน้อยจนไม่เพียงพอ ควรจะให้โรงเรียนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ
มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริงของโรงเรียน แล้วหากรัฐบาลท าได้ตามนี้
เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ แล้วจะท าให้เราได้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจกลับมาถึง ๒๒๘,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับ การจัดสรรงบประมาณ
เรื่องการศึกษาของรัฐบาลนอกจากจะไม่แก้ไขปัญหาเรื้อรังมานานให้อย่างยั่งยืนแล้ว ต่อมา
ยังไม่จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด  



๕๗๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๘๑/๒ 
 
(COVID) อีก ท่านประธานก็คงทราบดีครับว่า ๒  ๓ ปีท่ีผ่านมาโรงเรียนถูกปิด เด็กนักเรียน 
ต้องเรียนออนไลน์ (Online) แทนการไปโรงเรียน แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงท่ีผ่านมา 
การเรียนออนไลน์ (Online) ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สิ่งนี้ท าให้เด็กไทยเกิดสภาวะ
เลิร์นนิงลอส (Learning Loss) หรือสภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย ท าให้เด็กสูญเสียโอกาส 
ในการเรียนรู้ สูญเสียทักษะต่าง ๆ ท่ีเด็กควรจะได้รับตามช่วงวัย เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะ
การเขียน ทักษะการปรับตัว ทักษะการเข้าสังคม แล้วถ้าท่านประธานจะอ้างว่าการเรียนรู้
ถดถอยมันเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก แน่นอนครับ มันเกิดขึ้นกับเด็กทั่วโลก แต่สิ่งส าคัญมันอยู่ท่ี
ภาครัฐให้ความส าคัญและจัดการมันอย่างไรมากกว่า แต่งบประมาณปี ๒๕๖๖ ก็ต้องท า 
ให้ผมผิดหวังอีกครั้งเมื่อเปิดไปดูก็เจอแค่โครงการเดิม ๆ ท่ีท ากันมาเหมือนเดิมทุกปี ไม่ให้
ความส าคัญกับปัญหาท่ีอยู่ตรงหน้า เปิดไปเปิดมาเจองบท่ีคล้ายว่าจะเป็นงบส าหรับการแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยเพียงแค่โครงการเดียว แล้วโครงการนี้ก็มีงบประมาณเพียงล้านกว่าบาท
เท่านั้น หากรัฐบาลจะกล่าวอ้างว่าได้เตรียมแผนงานไว้มากมายส าหรับการรับมือ แต่จากการดู
งบประมาณแล้วมันเป็นสิ่งท่ีชี้ชัดได้เลยว่าไม่มีสิ่งใดท่ีท่านได้เตรียมการไว้เลย ตรงนี้แปลว่า
รัฐบาลไม่ให้ความส าคัญกับภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยของเด็ก ผิดกับต่างประเทศท่ีให้ความส าคัญ 
และตระหนักในผลเสียท่ีจะเกิดตามมา ยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษท่ีทุ่มงบประมาณ 
เพ่ือรักษาและฟื้นฟูเด็กโดยมีมาตรการหลาย ๆ อย่าง เช่น  
  ประการแรก แน่นอนว่าเด็กเรียนออนไลน์ (Online) ไม่ได้เจอผู้คน เด็กจะขาด
ทักษะในการเข้าสังคม เกิดความเครียดแล้วน าไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิต อังกฤษเล็งเห็นถึง
ปัญหานี้และได้จัดสรรให้มีผู้เช่ียวชาญทางด้านนี้มาให้ค าปรึกษากับนักเรียน 
  ประการท่ี ๒ เมื่อกลับมาเรียนตามปกติแล้วเขาจะท าการประเมินความรู้ 
ของนักเรียนทันทีครับว่าเด็กมีความรู้อยู่ในระดับใดและจัดกลุ่มเด็กท่ีมีความรู้ใกล้เคียงกัน
เพื่อให้ครูท าการติวและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความรู้อย่างท่ีควรจะเป็นพร้อมกับขยาย
ระยะเวลาเรียนให้มากขึ้น โดยลดเวลาช่วงวันหยุดและปิดเทอม 
 

- ๒๘๒/๑ 
 

 



๕๗๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๘๒/๑ 
 
  ประการสุดท้าย เตรียมความพร้อมให้แก่ครูและนักเรียนในการเรียนออนไลน์
(Online) ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรืออุปกรณ์และให้เงินเพิ่มแก่ครู เพราะครูจะต้องท างานหนัก
มากขึ้น แค่ ๔ โครงการนี้อังกฤษก็ทุ่มงบประมาณไปถึง ๓,๖๒๙ ล้านปอนด์ หรือ ๑๕๖,๐๐๐ 
ล้านบาท ดังนั้นถ้าน างบประมาณตรงนี้มาปรับภาวะเสมอภาคของอ านาจซื้อและจีดีพี (GDP) 
ให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเราจะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท  
ในการฟื้นฟูการถดถอยของเด็กไทยครับ จ านวนท่ีต้องจัดสรรเพิ่มนี้ไม่เยอะเลยครับ  
หากเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเราจะต้องสูญเสีย ท่านประธานทราบไหมครับว่าเวิลด์แบงก์ 
(World Bank) ประเมินไว้ว่าสิ้นปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยมีอัตราการสูญเสียการเรียนรู้อยู่ท่ี  
๑ ปี กับ ๓ เดือน และการท่ีเด็กพลาดโอกาสทางการเรียนรู้ไป ๑ ปี ๓ เดือนท าให้ช่วงชีวิต
ของเขาท่ีจะสร้างมูลค่าให้กับประเทศลดลง โดยคิดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันมีมูลค่าถึง  
๑๔ ล้านล้านบาทนะครับ หากรัฐบาลไม่รีบฟื้นฟูภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยปัญหาระยะสั้น 
จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ความเสียหายจ านวนมหาศาลนี้ใครจะรับผิดชอบ ท่านประธานครับ 
สุดท้ายคนเราจึงหยุดเรียนรู้ไม่ได้ครับ เราจ าเป็นต้องเรียนและพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นรัฐบาลจะต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนไทยทุกคนสามารถได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ประเทศไทย 
ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้น้อยมากครับ มีงบประมาณท่ีใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ท้ังหมดอยู่ท่ี ๒,๖๑๕ ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมอยู่ท่ี ๑๐ ล้านคน เฉลี่ยแล้ว
ได้รับการส่งเสริมคนละ ๒๖๑ บาทเท่านั้น ในขณะท่ีประเทศอย่างสิงคโปร์ให้ความส าคัญ 
กับการศึกษาและมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยได้จัดท าโครงการ
อย่างสกิลฟิวเจอร์ (Skill Future) ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพท่ีครอบคลุมประชาชนท้ังหมด 
ท้ังนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงคนวัยท างาน โดยให้ค าปรึกษาทางด้านการศึกษา ฝึกอบรม 
พัฒนาทักษะ และให้ทุนการศึกษา โครงการนี้ท้ังโครงการมีงบประมาณเฉลี่ย ๓๕,๘๔๐ บาท
ต่อหัว ซึ่งมากกว่าไทยถึง ๑๓๗ เท่าครับ ท่านประธานครับ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งท่ี 
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วให้ความส าคัญ ดังนั้นรัฐบาลควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ หากเรา 
ไม่อยากเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนาต่อไป ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ทางพรรคก้าว ไกล 
ขอเสนอแนวทางโดยการจัดตั้งกองทุนท่ีเรียกว่ากองทุนพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้แห่งชาติ  
 



๕๗๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๘๒/๒ 
 
เริ่มจากวงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยแยกงบออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก ๑๐,๐๐๐ 
ล้านบาท น าไปส่งเสริมให้มีการจัดบริการสาธารณะ เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์  
ศูนย์การเรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนท่ีให้กับประชาชนสามารถน าไปใช้ในการเรียน 
ตามความต้องการได้ ท่านประธานครับ ท้ังหมดท่ีผมกล่าวมานี้เกิดได้จริงท้ังหมด หากเราให้
ความส าคัญกับการศึกษา ให้ความส าคัญกับการสร้างพลเมืองท่ีมีคุณภาพ แต่เราจ าเป็น
จะต้องมีการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพครับ แล้วเราก็จะสามารถทั้งแก้ไขปัญหา
เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาได้อย่างยั่งยืนครับ ฟื้นฟูเด็กจากภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย 
จากสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) และสร้างความหวังให้กับประชากรโดยการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่การจัดสรรงบประมาณส าหรับการศึกษาปี ๒๕๖๖ นี้ ท้ังไม่แก้ปัญหา 
ไม่ฟื้นฟู ไม่ส่งเสริม และไม่สร้างความหวังใด ๆ ให้กับประชากรของประเทศ  ท าให้ผม 
ไม่สามารถรับหลักการของร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ท่ีไม่เห็นความส าคัญทางด้าน
การศึกษาได้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ครับ  
  นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ดิฉัน แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
จังหวัดปัตตานี จากพรรคภูมิใจไทย ดิฉันต้องขอบคุณพรรคภูมิใจไทย ขอบคุณท่านประธาน
ท่ีจัดสรรเวลาให้ดิฉันอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช 
๒๕๖๖ วาระหนึ่ง ปีนี้เป็นปีท่ี ๔ เป็นปีสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ดิฉันขอร่วม
อภิปรายใน ๒-๓ เรื่อง แน่นอนเรื่องแรกท่ีดิฉันยังคงให้ความส าคัญ นั่นก็คืองบประมาณ 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่ืองท่ี ๒ เป็นเร่ืองของแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม
และบ าบัดรักษายาเสพติด  
  และสุดท้ายค่ะ พยายามเชื่อมโยงบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ท่ีใกล้ชิดกับประชาชน ปัญหาท่ีเรารับฟังมาสามารถเชื่อมโยงกับงบประมาณท่ีจัดสรร  
ผ่านกระทรวง ผ่านกลุ่มจังหวัด ผ่านจังหวัด ผ่านท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง  
 

- ๒๘๓/๑ 



๕๗๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๘๓/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรื่องแรกค่ะ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังคงมีงบประมาณพิเศษอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคง 
ในทุกด้าน ไม่เฉพาะความมั่นคงด้านการทหาร ยังมีความมั่นคงด้านกายภาพ ความมั่นคง 
ของมนุษย์ ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม งบประมาณยังมากอยู่แม้ว่าจ านวนตัวเลข  
ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการลดงบประมาณทุกปีค่ะ สไลด์ (Slide) นี้อ้างอิงจากดีปเซาท์วอทช์ 
(Deep South Watch) ปี ๒๕๖๖ แผนงานบูรณาการงบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๖,๒๕๑ ล้านบาท และอีก ๒๒,๘๙๖ ล้านบาท เป็นของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องรวมงบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ๒๕๖๖ คือ ๒๙,๑๔๗ ล้านบาท ถ้ารวม 
๒๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ นั่นก็คือ ๕.๑ แสนล้านบาท ย้ าค่ะ ๕.๑ แสนล้านบาท โดยประมาณ 
๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ในช่วง ๒๐ ปีท่ีผ่านมา ถ้าคนในพื้นท่ีบ้านดิฉันในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มักจะเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียคือประเทศเพื่อนบ้านถึงความเจริญ 
ถึงความเป็นอยู่ สไลด์ (Slide) ถัดไปค่ะ ภาพนี้เป็นศูนย์ราชการของประเทศมาเลเซียค่ะ คือ 
ปูตราจายา (Putrajaya) เป็นความตั้งใจของผู้น ามาเลเซียท่ีต้องการจะเนรมิตเมืองใหม่ 
ในปี ๒๕๓๘ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๓ ใช้เวลา ๑๕ ปี งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านริงกิต 
หรือประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานคะ ถ้ากลับไปดูงบไฟใต้ในช่วงระยะเวลา 
๒๐ ปี ๕.๑ แสนล้านบาท เราแทบจะไม่เห็นอะไรด้านกายภาพ แม้แต่ไฟฟ้าลงดินเรายังแทบจะ
ไม่เห็นเลยค่ะ งบประมาณ ๕.๑ แสนล้านบาท งบประมาณนี้สามารถมีปูตราจายา (Putrajaya) 
แบบมาเลเซียได้ถึง ๒ แห่งค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพคะ การอภิปรายในครั้งนี้เป็นวาระ 
รับหลักการ ดิฉันคงไม่ลงรายละเอียดมากนัก เพราะในแต่ละโครงการก็ไม่มีอะไรปรับเปลี่ยน 
แต่ท่ีเห็นชัดก็มีการเปลี่ยนชื่ออีกแล้วค่ะ มีโครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก็ลดเป็นกิจกรรม 
มีการเปลี่ยนชื่อโครงการจากเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ก็จะเป็นโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นท่ี อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียด 
ในวาระสองต่อไปค่ะ แต่อย่างไรก็ตามดิฉันดีใจทุกครั้งท่ีมีงานส่งเสริมบทบาทสตรี เด็ก  
และเยาวชน ซึ่งมีอยู่ท่ีบอกว่าเป็นร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ แต่งบประมาณน้อยมาก 
เพียง ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น และท่ีดิฉันงงนั้นก็คือเจ้าภาพเป็นกองอ านวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แทนท่ีจะเป็นศูนย์บริหาร ศอ.บต. หรือกระทรวง พม.  



๕๗๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๘๓/๒ 
 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญความเป็นมืออาชีพ ในกระทรวง พม. กับมีงบประมาณท่ีท างานจริง ๆ  
ผ่านกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพียง ๗๖๓,๐๐๐ บาท ไม่ว่าตัวเลขของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีประมาณ ๑๗๗ ล้านบาทในแผนบูรณาการ แต่ก็เป็น
เรื่องการเยียวยารายบุคคล เป็นเพียงแค่ผ่านท่อ ๑๓๘ กว่าล้านบาท มีงบสร้างบ้านซ่อมแซม
ปรับปรุงบ้านอีก ๓๘ กว่าล้านบาท ดิฉันขอฝากท่านประธานไปยังคณะกรรมาธิการงบประมาณ 
ท่ีจะตั้งขึ้นว่าเจ้าภาพท่ีจะดูเรื่องนี้ผิดฝาผิดตัวหรือไม่อย่างไร ค าถามดิฉันก็คือตัวชี้วัดท่ีตั้งไว้ 
ในแผนบูรณาการด้านการพัฒนามีอยู่ ๔ ข้อ ดังท่ีปรากฏในสไลด์ (Slide) ค่ะ ดิฉันดูข้อ ๒ คือ
จ านวนครัวเรือนยากจนในพื้นท่ีลดลง ๑,๐๐๐ ครัวเรือน สไลด์ (Slide) ถัดไป เป็นเอกสารจาก
พีบีโอ (PBO) คือส านักงบประมาณของรัฐสภา จากเอกสารวิเคราะห์งบประมาณ ------------- 
 

- ๒๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๗๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๘๔/๑ 
 
แล้วก็ความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นท่ีเป็นเอกสารท่ีดีมากเอกสารหนึ่งของพีบีโอ (PBO) ผลการ
จัดสรรงบประมาณท าให้ระยะห่างของความเหลื่อมล้ าระหว่างจังหวัดรวยและจังหวัดจน  
ห่างกันมาก ความเติบโตท่ีแตกต่าง ถ้าย้อนไปดูตัวเลขงบประมาณ ๑๕ ปีท่ีผ่านมาจะเห็น 
ได้ว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง งบประมาณส่วนใหญ่ยังกระจุกอยู่ในพื้นท่ี
ส่วนกลาง สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีลักษณะการจัดสรรงบประมาณแบบรวมศูนย์ 
กระจุกตัว เป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ าด้านสังคมตามมา จากสไลด์ (Slide) นี้ จังหวัด
ปัตตานีเป็นจังหวัดท่ีจนท่ีสุดในภาคใต้ รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส จังหวัดระนอง จังหวัด
ยะลา และจังหวัดพัทลุง และจังหวัดปัตตานีก็ยังเป็นจังหวัดท่ีงบประมาณต่อหัวอยู่ในระดับ
ต่ ามาก สิ่งท่ีดิฉันอยากจะเห็นนั้นก็คืองบประมาณทุกส่วนสามารถตอบโจทย์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
แม้จะเป็นงบประมาณของกระทรวง หรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรืองบบูรณาการท้ังหมด  
  แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด 
งบประมาณ ๔,๑๘๘ กว่าล้านบาท แบ่งเป็นด้านการปราบปราม ป้องกัน และบ าบัดรักษา
ตามสไลด์ (Slide) ค่ะ งบประมาณแผนบูรณาการเรื่องนี้ลดลงกว่าปีท่ีแล้ว ๑.๖๓ เปอร์เซ็นต์ 
ดิฉันยังเห็นว่างบประมาณท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ควรท่ีจะลดลงไปกว่าเดิม 
เพราะทุกครั้งท่ีดิฉันกลับบ้าน ทุกครั้งท่ีลงพื้นท่ี ทุกครั้งทุกหมู่บ้านท่ีเราได้สัมผัส พ่อแม่
ผู้ปกครองก็ยังคงบ่น ยังคงบอกว่าปัญหาใหญ่ในทุกพื้นท่ีนั่นคือปัญหายาเสพติด และดิฉัน 
คิดว่าควรให้ความส าคัญด้านการป้องกันมากกว่านี้ ดิฉันอยู่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
แก้ไขปัญหายาเสพติดเกือบ ๒ ปีแล้ว ซึ่งจะจบในเดือนมิถุนายนนี้ เราศึกษาในทุกมิติ เราเห็น
การท างานของทุกหน่วยงาน แต่ถ้าดูในรายละเอียดการใช้จ่ายของงบประมาณท่ีผ่านมา  
ทุกปีผ่านตัวชี้วัดทุกตัว ไม่มีกระทรวงใดเลยท่ีตกตัวชี้วัด แต่ค าถามก็คือท าไมปัญหายาเสพติด
ไม่ได้ลดลงไปตามความส าเร็จของตัวชี้วัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเชิงปริมาณเท่านั้น ขาดการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ขาดการติดตามเชิงคุณภาพท่ีต่อเนื่อง ในคณะกรรมาธิการชุดนี้
ทุกคนเห็นด้วยว่าเราควรเริ่มท่ีเด็กปฐมวัย พัฒนาการของเด็กต้องสมวัย ต้องมีการพัฒนา
ทักษะสมอง เอกซ์เซกคิวทีฟ ฟังก์ชัน (Executive Function) หรืออีเอฟ (EF) ซึ่งในเล่มขาว
คาดแดง ปี ๒๕๖๖ แทบจะไม่เห็นงบประมาณบูรณาการท่ีเน้นเรื่องของการป้องกันส าหรับเด็ก
ในเชิงคุณภาพเลยค่ะ คณะกรรมาธิการวิสามัญท่ีดิฉันได้กล่าวถึงเราได้สร้างพื้นท่ีต้นแบบ  



๕๗๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๘๔/๒ 
 
พัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยร่วมกับสถาบันรักลูก ร่วมกับ สสส. เรื่องของส่งเสริมการอ่าน 
เครือข่ายอาจารย์จากสถาบันวชิาการหลายมหาวิทยาลัย แล้วก าลังรองบประมาณอุดหนุนจาก 
ป.ป.ส. ซึ่งเป็นงบปี ๒๕๖๕ และคาดว่าจะพิจารณาภายในต้นเดือนนี้ ดิฉันก็ขออนุญาตฝาก
ท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยว่าให้ผ่านงบประมาณตัวนี้ให้ด้วยค่ะ 
แล้วก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ เมื่อช่วงเท่ียงวันนี้ท่านก็เน้นถึงความส าคัญด้านเด็ก
กับการป้องกันยาเสพติด และดิฉันก็คาดหวังว่าในปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ซึ่งปีนี้คงไม่ทันแล้ว 
ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กระทรวง พม. กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังกระทรวงสาธารณสุข
ควรจะตั้งงบประมาณเพ่ือขับเคล่ือนเรื่องเด็กกับการพัฒนาทักษะสมองอย่างต่อเนื่องค่ะ 
  สุดท้ายค่ะ เรื่องความเชื่อมโยงบทบาทหน้าท่ีของ ส.ส. ท่ีรับการสะท้อนปัญหา
จากประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเวลา ๒ นาที ในการหารือในสภา มีการตั้งกระทู้  
มีข้อเสนอ มีข้อสังเกตจากคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ดิฉันอยากให้ส านักงบประมาณ อยากให้
กระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการสรุปให้เชื่อมโยงกับการท างบประมาณในแต่ละปีด้วย
กระทรวงสาธารณสุขปีนี้ดิฉันดีใจค่ะ เพราะว่างบประมาณปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นมาร้อยละ ๑.๕ 
ผลงานช่วงโควิด (COVID) ท่ีผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านอนุทิน 
ชาญวีรกูล ท่านได้รับค าชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกหรือดับเบิลยูเอชโอ (WHO) และ
ประเทศไทยยังได้รับการคัดเลือกเป็นประเทศน าร่องในการทบทวนการรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉินสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นท่ีภาคภูมิใจค่ะ ดิฉันพยายามดูสิ่งท่ีชาวบ้านร้องขอมา  
ในระดับพื้นท่ีก็พบว่าอาคาร รพ.สต. ยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันใช้อาคาร
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยะรังร่วม ๕๐ ปีแล้ว ----------------------------------------- 
 

- ๒๘๕/๑ 
 
 
 

 
 



๕๗๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๘๕/๑ 
 
ประชากรท่ีต้องดูแลประมาณ ๑๒,๕๐๐ คน ขอมาตั้งแต่ปีแรกของสภาชุดนี้ ท่ีดินชาวบ้าน
บริจาคประมาณ ๑ ไร่ โดยการจัดงานเล้ียงน้ าชาขอรับบริจาคมา ๔ ปี จนได้ท่ีดินพร้อมเกลี่ย
พื้นท่ีรองบประมาณแต่ก็ตกไปทุกปีค่ะ รวมท้ังปี ๒๕๖๖ นี้ด้วย ดิฉันก็คาดหวังว่าปี ๒๕๖๗ 
ชาวต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี คงได้มีโอกาสมีสถานบริการ รพ.สต. ยะรัง
เกิดขึ้น ดิฉันขอฝากท่านประธานไปยังส านักงบประมาณและกระทรวงสาธารณสุขด้วย 
สุดท้ายเป็นสไลด์ (Slide) เดิมท่ีดิฉันได้ฉายไปแล้วเมื่อปีท่ีแล้วค่ะ เพื่อเป็นการเน้นย้ าว่าสิทธิ
ในการก าหนดชะตากรรมของตนเองของแต่ละพื้นท่ี ของแต่ละจังหวัดเขาควรท่ีจะคิดเอง
วางแผนเอง นั่นคือการกระจายอ านาจอย่างเต็มรูปแบบ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การวางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบโจทย์
และตรงกับความต้องการของประชาชน เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นท่ี ท่านประธาน 
ท่ีเคารพคะ ดิฉันรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ และขอฝากไปยัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณท่ีก าลังจะตั้งขึ้นให้รับข้อสังเกตของสมาชิกท่ีได้อภิปราย
ในช่วง ๓ วันนี้ด้วย กราบขอบพระคุณค่ะ 
 นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณอัครวัฒน์ อัศวเหม หลังจากนั้นก็จะเป็นนางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา กับคุณกมลศักดิ์   
ลีวาเมาะ ขอเชิญคุณอัครวัฒน์ครับ 
 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม (สมุทรปราการ)  :  กราบเรียน ท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมุทรปราการ เขต ๑ พรรคพลังประชารัฐ ผมต้องกราบขอบคุณทางพรรคพลังประชารัฐ 
ท่ีให้โอกาสผมได้อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งก าลังเข้าสู่สภาในการพิจารณาวาระหนึ่งในตอนนี้ โดยมีหลักการ
และเหตุผลในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ เป็นเงินจ านวน ๓,๑๘๕,๐๐๐ 
ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่าย 
ในปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ผมจะขออนุญาตท่านประธานสภาเข้าไปดูงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปีนี้ได้รับงบประมาณจ านวน ๓๒๕,๙๐๐.๒ ล้านบาท ซึ่งลดลง
จากปีท่ีผ่านมาถึงจ านวน ๔,๕๒๖.๔ ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะได้งบประมาณจ านวนลดลง แต่ก็เป็น 
กระทรวงท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งในส่วนของ 



๕๘๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๘๕/๒ 
 
กระทรวงศึกษาธิการนั้น ผมจะขออนุญาตพูดถึงบุคคลหรือหน่วยงาน ๓ หน่วย ก็คือ นักเรียน 
คุณครู ตลอดจนคุณภาพการศึกษา ถ้าไปดูในจังหวัดสมุทรปราการ ยกตัวอย่างจังหวัดบ้านผม 
เราจะเห็น โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. 
เราจะแบ่งออกเป็น ๒ เขต มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา คือชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงปีท่ี ๖  
รวมท้ังหมด ๑๔๖ โรงเรียน ระดับมัธยมมีตั้งแต่ปีท่ี ๑ ถึงมัธยมปีท่ี ๖ จ านวน ๒๕ โรงเรียน 
ในส่วนปัญหาของการศึกษานั้น ผมขออนุญาตในจังหวัดบ้านผมนั้นเป็น ๔ ประเด็นใหญ่ ๆ  
 ปัญหาท่ี ๑ ก็คือในระดับโรงเรียนประถมศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ถึงปีท่ี ๖ นักเรียน 
ได้ทานอาหารกลางวันโดยโรงเรียนจัดให้ ซึ่งเป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รายหัวคนละ ๒๑ บาท ซึ่งเริ่มต้นจาก ๑๓ บาท ขยับมา ๒๐ บาท 
แล้วก็ ๒๑ บาทในปัจจุบัน แต่ในส่วนนี้ผมขอความกรุณารัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยดูคุณภาพของอาหารท่ีเด็กได้รับประทาน ถ้าไม่เพียงพอ
หรือไม่สมควรก็ควรจะเพิ่มรายหัว ซึ่งปัจจุบันน่าจะต้องมีมากถึง ๓๐ บาทด้วยซ้ า เนื่องจาก
สินค้ามีราคาสูงขึ้น และควรจะต้องมีวิธีการด าเนินการให้ผู้อ านวยการโรงเรียนได้มีวิธีการ  
ในการใช้งบประมาณในการจัดซื้ออาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานเต็มจ า นวน  
เพราะปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ซึ่งในส่วนนี้ถ้าปล่อยให้มี  
การจัดซื้อจัดจ้างสู้ราคากันไปเด็กจะไม่สามารถจัดซื้ออาหารในราคา ๒๑ บาทได้จริง ท าให้
คุณภาพของอาหารนั้นลดลงไปกว่านี้อีก ในส่วนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
ออกระเบียบให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสามารถด าเนินการได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และถ้าเป็น  
ไปได้ควรเพิ่มค่ารายหัวให้สอดคล้องกับปัญหาเงินเฟ้อหรือสินค้าราคาแพงในปัจจุบันด้วย  

 
- ๒๘๖/๑ 

 
 
 
 
 



๕๘๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๘๖/๑ 
 
  ปัญหาท่ี ๒ คือปัญหาเรื่องเด็กขยายโอกาส ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีจบในชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงปีท่ี ๖ ในจังหวัดสมุทรปราการท้ังเขต ๑ เขต ๒ จะต้องเรียนในระดับ
ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนเดิม แต่ไม่สามารถไปเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนอื่นได้  
ซึ่งในส่วนตรงนี้เองมีท้ังหมด ๓๔ โรงเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่สามารถไปเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนอื่นได้นั้นถึง ๕,๗๒๘ คน ซึ่งเด็กขยายโอกาสโดยปกติจะต้องไปเรียนกับชั้นมัธยม  
แต่นักเรียนกลุ่มนี้จะต้องเรียนในโรงเรียนระดับประถมเดิม คือชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีท่ี ๓ 
ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาครอบครัวไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ นักเรียนเองก็เป็น
เด็กวัยรุ่นขาดความอบอุ่น และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในช่วงดังกล่าวได้ ในส่วนตรงนี้เอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะต้องให้ความส าคัญกับเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ โดยจะใช้
วิธีไหนก็แล้วแต่ ซึ่งในเบื้องต้นเด็กกลุ่มนี้ไม่มีสิทธิรับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจัด
ร่วมกับเด็กชั้นระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงปีท่ี ๖ ได้ ซึ่งเดิมเขาเคยได้รับประทานอาหาร
กลางวันฟรี ในระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษา และท าให้เขานี้มีความพร้อมในการเรียน 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมุ่งมั่นในการเรียน และช่วยบรรเทาความเสียหายอย่างดียิ่ง 
แต่เมื่อเลื่อนชั้นมาระดับชั้นประถม มัธยมศึกษากลับไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีต่อ 
ท าให้ครอบครัวต้องเพิ่มภาระเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นอุปสรรคในการศึกษาอย่างสูงด้วยเช่นกัน  
จึงขอความอนุเคราะห์ท าโครงการอาหารกลางวันฟรีส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อโอกาสและคุณภาพของเยาวชนด้วย 
ปัญหาในส่วนนี้ผมเองเคยได้กราบเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เอ่ยนามท่านคือ
รัฐมนตรี ตรีนุช เทียนทอง ซึ่งท่านได้เคยรับเร่ือง แล้วมีต้นเรื่องจากโรงเรียนในสมุทรปราการ
ขึ้นไปแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ผมจะขอตามเรื่อง และขอขอบพระคุณผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตท่ี ๑ คือท่านทศพร ถือพุดซา ซึ่งท่านช่วยประสานงาน  
และผมมีความมุ่งหวังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถให้เด็กขยายโอกาส
ได้ทานอาหารกลางวันเหมือนกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงปีท่ี ๖ ในเร็ววันนี้ด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้จะขอเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเรียน
โรงเรียนมัธยมใกล้ ๆ เพื่ออย่างน้อยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาหรือช่องว่างทางการศึกษา
ระหว่างเด็กขยายโอกาสกับเด็กมัธยมท่ีเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงปีท่ี ๓ ด้วยเช่นกัน  



๕๘๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๘๖/๒ 
 
  ปัญหาถัดไปคือปัญหาเด็กพิการเรียนรวมนะครับ ในส่วนตรงนี้เองมีเด็กพิการ
เรียนรวมกับเด็กปกติ ไม่ว่าจะพิการทางด้านการเห็น การได้ยิน ทางสติปัญญา ทางร่างกาย 
ทางการเรียนรู้ ทางการพูดและภาษา ทางพฤติกรรมและอารมณ์ ออทิสติก (Autistic)  
และพิการซ้ าซ้อน ในจังหวัดสมุทรปราการมีเด็กท่ีมีปัญหาดังกล่าวจ านวนถึง ๓,๒๑๔ คน อันนี้ 
เป็นข้อมูลในปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น
ได้โปรดจัดงบประมาณตั้งโรงเรียนเฉพาะทางส าหรับความพิการในสมุทรปราการนะครับ 
เช่น โรงเรียนส าหรับเด็กออทิสติก (Autistic) พิการซ้ าซ้อน พิการสติปัญญา ซึ่งเด็กเหล่านี้
ต้องการการดูแลเฉพาะทาง  
  ในส่วนปัญหาถัดไปคือเด็กยากจนพิเศษ ในส่วนตรงนี้ เองมีจ านวนถึง  
๑,๕๖๕ คนในปีท่ีผ่านมา ซึ่งเกิดจากครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน  
และครอบครัวยากจนนะครับ ก็อยากให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับค่าครองชีพ อุปกรณ์การเรียน  
และอุปกรณ์เทคโนโลยีส าหรับการเรียน เช่น แท็บเล็ต (Tablet) หรือมือถือ เป็นต้น 
  ในส่วนถัดมาคือปัญหาครูนั้น ครูส่วนใหญ่มีปัญหาก็คือปัญหาหนี้สินครู  
เป็นหนี้สหกรณ์ครูเสียส่วนใหญ่ แล้วก็ขาดครูสอน ท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการก็ได้อุดหนุนครูอัตราจ้างนะครับ ซึ่งปัจจุบันก็ยังอุดหนุนอยู่จ านวน ๑๐๐ คน
ปัญหาครูก็คือครูจะต้องมีใจแลกใจให้เด็กให้ได้ ถัดมาก็คือคุณภาพการศึกษา อยากให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นเน้นและติดตามประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
โดยอยากให้มีแอปพลิเคชัน (Application) บางอย่างในการวิเคราะห์ประเมินผลนักเรียน
เป็นรายบุคคล ในกรณีของความรู้ ความสามารถ ความถนัด ซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน  
ไม่ควรให้นักเรียนใส่เสื้อโหลครับ คือควรใส่เสื้อเฉพาะตัวนะครับ แล้วก็จะต้องแม่นย า 
ในการพิจารณาเด็กแต่ละคนด้วยเช่นกัน  
  สุดท้ายนี้ ผมกราบขอบพระคุณรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิการ  
กราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แล้วก็ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีผ่าน
วิกฤตการณ์ท่ีผ่านมาใน ๒ ปี ไม่ว่าเป็นเรื่องโควิด (COVID) หรือสงครามซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
รัสเซียกับยูเครน ผมขออนุญาตให้ก าลังใจรัฐบาลนะครับ แล้วขอรับหลักการในวาระหนึ่ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ กราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ  

 



๕๘๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๘๖/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไปเป็น 
๒ ท่านนะครับ โดยนางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา หลังจากนั้นจะเป็นคุณกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ 
ขอเชิญเลยครับ 
  นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเสรีรวมไทย วันนี้ดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดิฉันขอเน้นไปท่ีงบส านักนายกรัฐมนตรี งบกระทรวงกลาโหม  
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแลงบโดยตรงนะคะ ดิฉัน 
มีความเห็นว่าการจัดงบประมาณของรัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์หรือมีเป้าหมายท่ีชัดเจนว่า 
ให้ความส าคัญกับเรื่องอะไรก่อนหลัง  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๒๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            รัศมี ๒๘๗/๑ 
 
  นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ในสิ่งท่ีควรจะให้
ความส าคัญมากท่ีสุด อย่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อแก้ปัญหา  
คนตกงานว่างงานจากพิษโควิด (COVID) นักศึกษาจบใหม่ว่างงานหลายล้านคนกลับไม่ได้เน้น
ในส่วนนี้ งบประมาณในปีนี้ตั้งไว้ ท่ี ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๘๕,๐๐๐  
ล้านบาท หากพิจารณาแล้วจะพบว่ามีงบลงทุนเพียง ๖๙๕,๐๗๗.๔ ล้านบาท หรือเพียงแค่ 
๒๑.๘๒ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณท้ังหมดเท่านั้น แต่อยากให้ทุกท่านกลับไปดูใน เล่ม 
อีกทีหนึ่ง ช่วยกันตรวจสอบว่าเราถูกอ าพรางสอดไส้หรือเปล่า ในส่วนท่ีมันเป็นงบประมาณ  
ส่วนของรายจ่ายลงทุน ถ้าหากแยกส่วนนี้ท่ีเราถูกหลอกด้วยค าพูดบิดเบือน น าไปใช้ โยกเงิน
ไปไว้ในส่วนอื่น งบลงทุนจะเหลือแค่ ๑๗ เปอร์เซ็นต์หรือไม่ อันนี้ต้องช่วยกันตรวจสอบ  
แต่ดิฉันจะอภิปรายในส่วนท่ีทางส านักงบประมาณน าเสนอมาในส่วนตรงนี้ก่อน ๒๗.๘๒ 
เปอร์เซ็นต์ คือถ้าหากเราพิจารณาเอกสารงบประมาณ เราจะเห็นว่ารัฐบาลท างบประมาณ
ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง เราจะต้องกู้มาไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายรับถึง ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ท าให้ภาวะหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้น เป็นภาระหนี้ต่อคนรุ่นหลัง ดิฉันมองว่า 
การจัดสรรงบตามยุทธศาสตร์นี้เป็นการให้ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในสัดส่วนท่ีน้อยเกินไป เพียงแค่ ๑๒.๔ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท้ัง ๆ ท่ี
ประเด็นส าคัญท่ีสุดท่ีเราจะผลักดันให้ประเทศเราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นท่ัวโลกได้ 
แล้วน่าจะเป็นการตั้งงบประมาณท่ีเกือบขัดกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของประเทศ 
แบบฺฉิวเฉียด โดยท่ีรัฐต้องมีงบลงทุนไม่น้อยกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้เพียงแค่ 
๒๑.๘๒ เปอร์เซ็นต์ แปลว่าเกินมาเพียงแค่ ๑.๘๒ เปอร์เซ็นต์ และต้องมีรายการกู้ไม่มากกว่า
งบลงทุน ซึ่งรัฐบาลตั้งรายการกู้ไว้ท่ี ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ขณะท่ีงบลงทุนเกินมาเพียง  
๗๗.๔ ล้านบาทเท่านั้น การท่ีกฎหมายก าหนดไว้เช่นนี้ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการกู้เงินมาใช้จ่าย
กันอย่างสุรุ่ยสุร่ายในงบประมาณปกติ กฎหมายจึงก าหนดให้กู้ได้เพื่อน าไปลงทุนค่ะ ในกรณี
งบประมาณปกติไม่เพียงพอ แต่รัฐบาลจัดงบประมาณแบบเล่ียงกฎหมาย คือท าตัวเลขให้เกิน
เพียงเล็กน้อยฉิวเฉียดกับท่ีกฎหมายก าหนด จึงเป็นเหตุให้ปีท่ีแล้วปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕  
เกิดปัญหาแล้วค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับต่อสภาเราแล้วว่าปีท่ีแล้วสัดส่วนงบลงทุน
แค่ ๑๙.๗๔ เปอร์เซ็นต์ แต่ท่านบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี่ เพราะในชั้นกรรมาธิการของสภา 
 



๕๘๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            รัศมี ๒๘๗/๒ 
 
มีการตัดงบกันเองใช่หรือไม่ ท่านประธานคะ ไม่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะพูดแก้ตัวอย่างไร 
อ้างว่าจะผิดในชั้นกรรมาธิการท่ีไปตัดงบ หรือจะผิดในชั้นของสภาผู้แทนในวาระสาม  
หรือแม้แต่กระท่ังในชั้นวุฒิสภาท่ีเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติท่ีผิดกฎหมายไปด้วยแล้วก็ตาม 
แต่เหนือสิ่งอื่นใดดิฉันคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ท่ีน าสิ่งท่ีผิดกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ 
ย่อมจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ ท่านเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการด้วยตัวท่านเอง 
ท่านต้องรับผิดชอบนะคะ ท่านนายกรัฐมนตรี  
  ต่อไปดิฉันจะอภิปรายในส่วนของงบกลางก่อนนะคะ ประเด็นในการตั้ง 
งบกลาง ๕๙๐,๔๗๐ ล้านบาท ท าไมไม่เอางบกลางไปไว้ในงบปกติ เงินส ารองจ่ายเพ่ือฉุกเฉิน
และจ าเป็นตั้งไว้สูงถึง ๙๒,๔๐๐ ล้านบาท ควรจะจัดสรรให้เฉพาะกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น  
ขอย้ านะคะว่าควรจะใช้เพื่อจ าเป็นอย่างเคร่งครัด จ าเป็นจริง ๆ ไม่ใช่จ าเป็นแบบแฝงการเมือง 
เพราะหากย้อนดูในรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
ในปีก่อน ๆ นั้น หลายรายการไม่ได้มีลักษณะฉุกเฉินหรือจ าเป็นอย่างแท้จริงเลย ----------------- 
 

- ๒๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๘๘/๑ 
 
แต่ถูกก าหนดให้ฉุกเฉินโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งท าให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขอใช้วงเงินงบประมาณ 
ใช้มติคณะรัฐมนตรีในการขออนุมัติโดยไม่เหมาะสม สิ้นเปลือง ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
เช่นงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 
(COVID) ๓,๐๐๐ ล้านบาท ตามตารางนะคะ เรื่องนี้เป็นหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสุข
ท าไมต้องเอางบมาตั้งไว้ในงบกลางอีกครั้ง ท่ีส าคัญรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังมีเงินกู้  
เพื่อเอามาแก้ไขส่วนของโควิด (COVID) เหลืออยู่อีกเยอะ เพราะว่าดิฉันเป็นกรรมาธิการ 
ชุดนี้ด้วยรู้ว่าเงินยังเหลืออีกเยอะมาก ท าไมจะต้องตั้งงบเบิลเข้าไปอีกให้ได้อยู่ในงบกลาง 
ของปี ๒๕๖๖ นี้ ดูการจัดการงบกลางครั้งนี้มันดูมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานปกติเหมือนไป
แย่งงานเขามาท าถือว่าเป็นเจตนาท่ีไม่บริสุทธิ์ของรัฐบาลใช่หรือไม่ หรือกรณีของงบกลาง  
ในส่วนของเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้าง ๕๐๐ ล้านบาท ตามตารางนะคะ อันนี้เอามาเป็น 
งบกลางไว้เพื่ออะไร เพราะงบก่อสร้างการชดเชยโครงการต่าง ๆ ถูกบรรจุอยู่ในงบประมาณ
ของแต่ละกระทรวงอยู่แล้ว ท าไมต้องเอามาตั้งไว้ท่ีงบกลางอีก อันนี้เขาจะเรียกว่างบตีกิน
หรืองบตีเช็คเปล่าได้หรือไม่ ซึ่งควรเอางบส่วนนี้ไปไว้ในงบปกติ ท่ีมีหน่วยงานรับผิดชอบ 
อย่างชัดเจนอยู่แล้ว สามารถตรวจสอบประเมินความส าเร็จได้ แต่การเอางบกลางมากองไว้
เยอะ ๆ แบบนี้ เพื่อให้ผู้น ารัฐบาลเป็นผู้อนุมัติด้วยแผนงานกว้าง ๆ จะอ้างความฉุกเฉิน 
เร่งด่วน อาจจะกลายเป็นช่องทางท่ีจะใช้งบเพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการของฝ่ายการเมือง 
หรือผู้มีอ านาจหรือไม่คะ จะเห็นได้ว่าการตั้งงบประมาณกลางค่าใช้จ่ายตามนโยบาย 
หรือโครงการนอกกระทรวงของรัฐบาลนั้นยังขาดรายละเอียดหรือแผนงานในโครงการ  
ท่ีชัดเจนท าให้ยากแก่การตรวจสอบและประเมินผล จึงไม่ควรมีรายการซ้ าซ้อนกับภารกิจ
หน่วยงานปกติ ควรเป็นลักษณะภารกิจท่ีเสริมจากข้อจ ากัดท่ีหน่วยงานปกติไม่สามารถ
กระท าเองได้ หรือติดขัดในกฎระเบียบทางงบประมาณตามปกติ ดิฉันพบถ้อยค าในเอกสาร
ของงบกลางท่ีตั้งไว้ อย่างเช่นค าว่าไม่สามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้  ตรงนี้คืออะไรคะ 
หน่วยงานราชการตั้งงบไว้เผ่ือเหลือเผ่ือขาด ท้ังท่ีประเทศของเรานี้รายรับน้อยกว่ารายจ่าย 
และงบเหล่านี้ควรน าไปเพื่อการลงทุนดูแลประชาชนท่ีเรายังรู้สึกว่าขาดตกบกพร่อง  
ในหลายเรื่องจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ หรือควรจะท าตัวเองให้เล็กลงให้ใช้จ่ายเงินให้น้อยลง
เพ่ือให้การเสียภาษีของประชาชนจะได้ไม่ต้องอยู่ในอารมณ์เหมือนเราโดนรีดไถภาษีหรือไม่  



๕๘๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๘๘/๒ 
 
  ต่อไปในส่วนงบของส านักนายกรัฐมนตรี ท่านตั้งเอาไว้ราว ๆ  ๔๓,๐๐๐ ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๕,๐๐๐ ล้านบาท และแผนงานจะเพิ่มขึ้นอีกในปีถัดไปนะคะ ในงบของ
ส านักนายกรัฐมนตรีนี้ดิฉันติดใจในหมวดของงบโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามัคคีปรองดอง งบไม่เยอะหรอกค่ะ แค่ ๒๒ ล้านบาท 
เท่านั้นเอง แต่ดิฉันจะไม่ให้แม้แต่บาทเดียวเลย เพราะอะไรคะ เพราะดิฉันมองว่าต้นตอ  
ของงบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย เพราะถ้าวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไม่เกิดเหตุ ผบ.ทบ. 
ในขณะนั้นยึดอ านาจจะมาปรองดองเพื่ออะไร ใช่ไหมคะ ตอนนี้มันกี่ปีแล้วท่ีเขาขอเวลาไว้  
ท าอะไรแล้วให้เสร็จบ้าง เมื่อครั้งม็อบ (Mob) นักศึกษาท่ียังแรง ๆ ท่านก็ได้ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อท่ีจะมาพูดคุยปรับความเข้าใจสมานฉันท์ ท่านได้ท าผลลัพธ์เคพีไอ (KPI) เป็นรูปธรรม 
ไว้หรือไม่ หรือว่าท่านยัดเยียดข้อหาให้เขาแทนการปรองดอง ------------------------------------ 
 

- ๒๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๘๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๒๘๙/๑ 
 
จากตารางเราจะเห็นว่างบมันมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เกิดประโยชน์เยอะ จะเรียกว่า  
ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ถูก เขาเรียกว่ามันสอดแทรกมาอย่างไร หมายความว่ามีเบี้ยประชุม  
มีค่าอาหารนอกเวลาท าการ มีงบประชาสัมพันธ์มันควรหรือไม่ จริง ๆ อยากให้ท่านประยุทธ์
มาตอบด้วยตัวเองนะคะ ถ้าดิฉันย้อนเวลาไปแล้วมองดู ถ้าท่านไม่ยึดอ านาจจนท าให้เกิด 
ผลเสียกับบ้านเมืองจนถึงทุกวันนี้ เม็ดเงินเหล่านี้ท่ีเราจะต้องอนุมัติก้อนนี้ ๒๐ กว่าล้านบาท
มันน าไปสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนมากมาย ไม่ใช่แค่ ๒๒ ล้านบาทในปี ๒๕๖๖ นี้ 
ถ้าเราย้อนไปเขาใช้งบเพื่อการปรองดองมาอีกเท่าไร การปฏิวัติมันดีแบบนี้นี่เองหรือท่ีจะ
สร้างงบอะไรแบบนี้มาอย่างยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนาน  
  ต่อไปเป็นส่วนในงบของกระทรวงกลาโหมนะคะ ในปีก่อน ๆ รัฐสภาเรา 
มีการเบรกเรื่องการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ไม่อย่างนั้นประเทศเราก็คงจะได้ของเล่นมือสอง 
ท่ีอุปกรณ์ไม่ครบมาอีกหลายชิ้น แต่ตอนนี้ทางกระทรวงกลาโหมกลัวจะเสียโอกาสของการใช้
งบหรือไม่ จึงหันมาใช้งบท่ีเกี่ยวกับการรื้อ ซ่อม สร้าง สร้างอาคารหลาย ๆ เหล่าทัพแทน 
ดิฉันไม่ได้ขัดข้องหากน างบไปใช้ได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลคนในกองทัพพี่น้องทหารมากมาย 
แต่ดิฉันไล่เลียงเอกสารดูแล้วหลายหน่วยงานตอนนี้จะชอบงานแนวนี้กันมากเลย มันแปลว่า
อะไรหรือเปล่าคะ ท่ีผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะท่ีดูแลกระทรวงกลาโหมละเลยลูกน้อง 
ในกองทัพไหม เอาเงินเน้นไปซื้ออาวุธไหม เมื่อถูกเบรกการซื้ออาวุธแล้วถึงจะหันกลับมาท่ีจะ
พัฒนาซ่อมสร้างให้กับพี่น้องทหารนะคะ เพ่ือท่ีจะให้หนุนตัวเองในปีสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง
หรือไม่ เมื่อลดการซื้ออาวุธแต่ไปเพิ่มงบรื้อ ซ่อม สร้างแทน งอกมาในหลายส่วนของกองทัพ 
อย่างเช่นในส่วนของกองทัพบกมีค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของปีนี้ ๒๐๐ กว่าล้านบาท 
แต่ยังไม่รวมงบผูกพันอีก ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาทนะคะ นอกจากนั้นในทุกกองทัพ อย่างเช่น  
ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ยังมีเช่นกัน มีแล้วในปีนี้ก็ยังมีงบผูกพันไปในปีอื่น ๆ อีก 
ท้ังปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ อีกหลายร้อยล้านบาทเช่นกันนะคะ กองทัพเรือก็มีค่ะ รื้อ ซ่อม สร้าง 
มันจ าเป็นไหมท่ีเราจะต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้ในภาวะเศรษฐกิจท่ีเราจะต้องการเงิน 
เข้าไปบริหารอัดให้ระบบเศรษฐกิจเรามันกระตุ้นขึ้นมาก็ยังจะใช้เงินตรงนี้อีกพันกว่าล้านบาท 
ส่วนกองทัพอากาศนอกจากจะมีการรื้อ ซ่อม สร้างอาคารมากมายแล้ว ยังมีติดปลายนวม 
ซื้ออาวุธออกมาอีก ๑ ชิ้นอีกหลักพันล้านบาทเช่นกัน เราต้องอย่าลืมว่าเรามีประวัติท่ีเรารู้กัน 
 



๕๘๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๒๘๙/๒ 
 
แล้วว่าคนใกล้ตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเคยไปข้องเกี่ยวกับงานก่อสร้างของ  
เหล่าทัพใช่หรือไม่ มันอาจชวนคิดไปได้ว่าการลดงบอาวุธมาสร้างงานก่อสร้างแบบนี้คนใกล้ตัว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีเอี่ยวเข้าวิน (Win) แบบงง ๆ เหมือนครั้งงานกองทัพ
ภาคท่ี ๓ อีกหรอืไม่นะคะ  
  สรุปก็คือดิฉันอยากจะบอกท่านนายกประยุทธ์ว่าท่านใช้งบประมาณ 
มา ๘ ปีแล้ว แต่ว่าไม่ได้ช่วยท าให้ประชาชนดีขึ้น ท้ังหนี้ครัวเรือน หนี้ประเทศเพิ่มขึ้น 
อย่างไม่เคยมีมาก่อน แถมยังท าให้ตัวเลขคนจนเพิ่มขึ้นอีก ๒๐ ล้านคน งบลงทุนต่ า  
งบกลางสูง งบกองทัพอื้อซ่า แต่ช่วยแก้ปัญหาปากท้องประชาชนไม่ได้ นี่หรือยุทธศาสตร์ 
การจัดงบของรัฐบาล สถานการณ์ท่ีเศรษฐกิจตกต่ าขนาดนี้อยากจะถามรัฐบาลว่าเราควรเน้น
การจัดงบให้กองทัพไปซื้ออาวุธ เพิ่มก าลังพล หรือควรเอาไปแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชน 
ถ้าท่านจัดงบแบบนี้มันจะต้องเรียกว่างบย่ าอยู่กับท่ี ท้ิงแต่หนี้ไว้ให้ลูกหลาน ----------------- 
 

- ๒๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๙๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๙๐/๑ 
 
เรามีผู้น าเก่งแต่แก้ตัว แต่แก้ปัญหาไม่เป็น พอท่านชี้แจงอะไรไม่ได้ท่านก็ย้อนกลับไปจวก 
คนอื่นเขาเรื่องอื่น เร่ืองจ าน าข้าวบ้าง เร่ืองขัดแย้งทางการเมืองในอดีตบ้างเป็นสาเหตุให้ต้อง
รัฐประหาร เป็นต้น พลเอก ประยุทธ์ ท่านใช้งบซึ่งเป็นภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่าตรงตาม 
เป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อท่านเข้าใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ท่านจึงจะ
จัดสรรวางแผนการใช้งบได้อย่างถูกต้อง ไม่ได้จัดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคร่วมรัฐบาล
หรือแลกกับการโหวตเพื่อการอยู่ต่อ อย่างนี้ดิฉันจะไว้วางใจให้ใช้งบประมาณของรัฐบาล  
ได้อย่างไร ดังนั้นดิฉันจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณท่ีท่านได้
จัดท าในครั้งนี้ได้เลย ขอบพระคุณค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไปเป็น
คุณกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณพรรณสิริ กุลนาถศิริ กับคุณกรวีร์ 
ปริศนานันทกุล เชิญครับ  
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  
ผม กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ นราธิวาส ประกอบด้วยอ าเภอ 
บาเจาะ อ าเภอรือเสาะ อ าเภอยี่งอ และอ าเภอศรีสาคร พรรคประชาชาติ ท่านประธานครับ 
ปีนี้ได้ท าหน้าท่ีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติอภิปรายงบประมาณท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นปีท่ี ๔ 
แล้วก็คาดว่าเป็นปีสุดท้าย ผมในฐานะท่ีอยู่พื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้คงหลีกหนีไม่พ้น 
ท่ีจะอภิปรายในเรื่องของแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในการเสนองบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านประธานครับ ผมอ่านหนังสือท่ีทางฝ่ายสภาได้จัดมา ๓๐ เล่ม แล้วก็ได้
ศึกษาการจัดงบประมาณ ผมคงต้องเรียนท่านประธานว่าผมคงไม่อาจรับหลักการในวาระหนึ่ง 
ถ้าดูวิธีการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายบริหารในปีนี้ ด้วยเหตุผลข้อแรกนะครับ ประเด็นท่ี ๑ 
ดูแล้วหลายหน่วยงาน หลายกระทรวงยังคงจัดงบประมาณไม่เป็นไปตามวินัยการเงินการคลัง 
มันส่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณ ประเด็นท่ี ๒ ก็คือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายท่ีส านักงบประมาณก าหนด ประเด็นท่ี ๓ เหตุผลก็คือว่าเห็นแล้วนี่นะครับ การจัด
งบประมาณเมื่อน ามาใช้จ่ายงบประมาณจริง ๆ ฟังนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ตั้งแต่
เมื่อวานแล้ว หลาย ๆ ประเด็น หลาย ๆ เรื่อง ผมเห็นว่าไม่เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีแถลง
ต่อสภาแห่งนี้ ท้ายท่ีสุดนะครับ ส าคัญท่ีสุดการจัดงบประมาณของรัฐบาลปี ๒๕๖๖ ไม่ตรง 



๕๙๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๒๙๐/๒ 
 
ตามความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องท่ีประสบอยู่ในปัจจุบันนี้  
ท่านประธานครับ ก่อนท่ีจะไปถึงแผนบูรณาการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมสะท้อนให้เห็น
ความต่อเนื่องของการจัดงบประมาณของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
เหตุผลท่ีต้องใช้ค าว่าต่อเนื่องเพราะปีท่ีแล้วผมได้ตั้งข้อสังเกตการจ าแนกจัดงบประมาณ
ประเภทของงบประมาณของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ผิดประเภท ท่านประธานเชื่อไหมว่าปีนี้ปี ๒๕๖๖ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ได้รับงบประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ปรากฏว่าไปจัดสรรอยู่ในงบรายจ่าย
อื่น ๆ ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นไปได้อย่างไรครับ งบบุคลากรมีไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์ ท่ีมี 
การเสนอเข้ามาสู่สภาแห่งนี้ ตรงนี้นี่เองท่ีท าให้ผมไม่อาจไว้เนื้อเชื่อใจการใช้งบประมาณ 
โดยเฉพาะของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพราะว่าปีท่ีแล้ว
กรรมาธิการก็ได้มีการท้วงติงว่าการจัดงบประมาณประเภทนี้อย่างนี้มันสามารถท่ีจะไปเลี่ยง
ในเรื่องของข้อกฎหมายและไม่อาจตรวจสอบได้ สตง. ก็มีรายงาน ผมไม่อยากลงรายละเอียด
ลึกลงไปในประเด็นนี้ ท่านประธานครับ มาถึงแผนบูรณาการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๒๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๙๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๙๑/๑ 
 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ท่านประธานครับ ปรากฏว่าปีนี้
รั ฐบาลได้จัดงบประมาณแผนบูรณาการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ท้ังหมด ๖,๒๕๐  
กว่าล้านบาท ลดลง ๙ กว่าเปอร์เซ็นต์ ท่ีลดลงเพราะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
งบรายจ่ายประจ าอย่างเดียว ๓,๑๐๐ กว่าล้านบาท งบรายจ่ายลงทุน ๓,๑๔๙ ล้านบาท  
ท่านประธานทราบไหมครับว่าหน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณมากท่ีสุดของแผนบูรณาการ  
การแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือ กระทรวงมหาดไทย ๒,๔๕๐ ล้านบาท กอ.รมน. 
๑,๔๔๘ ล้านบาท ทีนี้ถ้าดูการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปรากฏว่าไปเน้นในเรื่องของความมั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ๓ ปีท่ีแล้วเป็นอย่างไรก็ยังเน้น
ในเรื่องของการลดเหตุความรุนแรง แต่แผนพัฒนาในแนวทางท่ี ๒ ปรากฏว่าไม่สามารถ
แก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องในพื้นท่ีได้เลย พี่น้องใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 
นราธิวาส ความยากจนก็ยังคงอยู่ มีรายงานของทางพีบีโอ (PBO) ปรากฏว่าได้มีการส ารวจแล้ว
พี่น้องใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความยากจนท้ังปัตตานีแล้วก็นราธิวาสมีรายได้ต่อหัว
ลดลง ท้ัง ๆ ท่ีมีงบบูรณาการและงบปกติลงในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อน
ให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่ตรงตามความต้องการหรือความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชนในพื้นท่ีเลย ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมมานั่งดูแผนบูรณาการการจัดสรร
งบประมาณของ กอ.รมน. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีงบประมาณ
ท่ีผมไม่ไว้วางใจในการจัดสรรงบประมาณ ก็คือมีการจัดตั้งงบรายจ่ายอื่น กล้องวงจรปิด 
ซีซีทีวี (CCTV) เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ถึงปี ๒๕๗๐  ๕๑๐ ล้านบาท ขอสไลด์ (Slide) 
แผ่นท่ี ๔ ครับ กล้องวงจรปิดผมดูย้อนหลังแล้วปรากฏว่ามีการจัดซื้อกล้องวงจรปิดตั้งแต่ 
ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา สิ้นงบประมาณไปแล้ว ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท ปัจจุบันนี้มีกล้องวงจรปิด
อยู่ในพื้นท่ี ๖,๖๖๕ ตัว แต่ท่ีทราบกันดีว่าจุดประสงค์ของการตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อต้องการ
ลดความรุนแรง แต่อย่างไรทราบไหมครับ เหตุการณ์เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่ีตากใบ
ปรากฏมีข่าวว่ากล้องวงจรปิดท่ีติดตั้งใช้งานไม่ได้ตามภาพถ่าย แล้วก็มีการถอดออกก่อน 
เกิดเหตุหลายวัน อย่างนี้ผมเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของการตั้งกล้องวงจรปิดนี้
จะต้องมีการทบทวนการจัดประเภท เพราะว่าไปจัดอยู่ในหมวดประเภทของงบรายจ่ายอื่น ๆ 
เวลามีน้อยขอไปอย่างรวดเร็วนะครับ 
 



๕๙๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๒๙๑/๒ 
 
  ประเด็นท่ี ๒ ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในท่ีผมไม่อาจรับ
หลักการได้ด้วยเหตุผลท่ีว่าโครงการการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายอื่น ๆ  
ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโก-ลกโผล่มาอีกแล้วครับของปีนี้ ปีท่ีแล้วปี ๒๕๖๕  
ก็มีมาแล้ว แต่ว่ายังอยู่ในประเภทของงบรายจ่ายอื่น ๆ ไม่ใช่งบของค่าวัสดุหรือก่อสร้าง  
แต่ปีนี้เป็นงบผูกพันถึงปี ๒๕๖๗ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ๕๑๙ ล้านบาท ตรงนี้ผมไม่ทราบว่า
มันซ้ าซ้อนกันอย่างไรกับการก่อสร้างตลิ่งท่ีอยู่ในแผนบูรณาการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ซึ่งผมดูแล้วก็มีการก่อสร้างตลิ่งแถวโก-ลกหลายท่ีรวมท้ังหมดท่ีมีการก่อสร้างตลิ่งในแผนพัฒนา 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ ๕๐ กว่าแห่ง ท่านประธานครับ การแก้ปัญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เราต้องมองถึงการแก้ปัญหาสันติภาพเชิงลบแล้วก็เชิงบวก สันติภาพเชิงลบ  
ก็คือการลดเหตุความรุนแรง แต่สันติภาพเชิงบวกก็คือต้องลดความเหลื่อมล้ าแล้วก็ให้ความ
เป็นธรรมท้ังทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสังคมให้กับพี่น้องในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ท่านประธานครับ ปรากฏว่าการจัดสรรงบประมาณของ กอ.รมน. กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนี้นะครับ 

 
- ๒๙๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๙๒/๑ 
 
  อีกประเด็นหนึ่งท่ีผมไม่อาจรับหลักการได้เพราะว่าการจัดงบประมาณท่ีทุ่ม
ในเรื่องของการลดเหตุความรุนแรงในเรื่องของงบประมาณงานการข่าว ขอสไลด์ (Slide) 
แผ่นท่ี ๕ ท่านประธานครับ ปรากฏว่ามีงบประมาณงานด้านการข่าวท้ังหมด ๖ หน่วยงาน 
ท้ัง กอ.รมน. กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวน
คดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวมท้ังหมดแล้วโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรอง  
๗๓๙ ล้านบาทเศษ เป็นโครงการงานด้านข่าวกรองท้ังหมด หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณ 
งานข่าวกรองท้ังหมดมากท่ีสุดก็คือ กอ.รมน. ๕๕๒ ล้านบาท ท่านประธานครับ เห็นงบประมาณ
ท้ังกล้องวงจรปิด เห็นงบประมาณงานข่าวกรองแล้วนี่นะครับเสียดายเงินงบประมาณ  
แนวทางการพัฒนาพ่ีน้องใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะเจียดเงินเหล่านี้ไปแก้ปัญหาของ
พี่น้องให้ตรงตามความต้องการของเขาท่ีเดือดร้อนในวันนี้ ถามเขาว่าตอนนี้เขาต้องการอะไร 
ขออนุญาตใช้เวลาของพรรค ๒-๓ นาที ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเถอะครับ 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  พี่น้องในพื้นท่ีตอนนี้ตกงาน รายได้
ของเกษตรกรตกต่ า พี่น้องเยาวชนไปท างานต่างจังหวัดเป็นจ านวนมาก รายได้ครัวเรือน
ตกต่ า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าถามเขาว่าเขาต้องการให้ทางฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐสร้างตลิ่ง  
ตั้งกล้องวงจรปิด หรือจัดงบประมาณในเรื่องงานด้านการข่าวหลายร้อยล้านอย่างนี้หรือไม่ 
ผมเรียนท่านประธานว่าหากถามพี่น้องจริง ๆ ตอนนี้นะครับ ผมเชื่อว่าค าตอบของเขา 
ตรงกันข้าม ๑๘ ปีท่ีผ่านมาผมมองว่าฝ่ายบริหารเองท่ีไปแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ท่านอาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจผมไม่ทราบ แต่ท่านยัง เข้าไม่ถึงแก่นแท้จริง ๆ  
ความต้องการของพี่น้องในพื้นท่ี ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเห็นงบประมาณข่าวกรองแล้ว  
นี่นะครับ ผมเสียดายงบประมาณ เหตุการณ์ตากใบสะท้อนให้เห็นหลาย ๆ อย่างของงาน 
ข่าวกรองว่าเป็นอย่างไร เหตุการณ์หลายๆ อย่างท่ีเกิดขึ้นรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งานข่าวกรองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด ท่ีส าคัญการรายงานข่าวผมไม่ทราบว่า
นายกรัฐมนตรีจะรับฟังหน่วยงานข่าวกรองของหน่วยงานไหน ผมดูแล้วงานข่าวกรอง  
มี ๖-๗ หน่วยงาน แต่ท่ีเศร้าท่ีสุดการจัดงานส่งเสริมอัตลักษณ์การแต่งกายชุดมลายูท่ีผ่านมา 
เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นการตื่นตัวของเปอมูดอเยาวชนในพื้นท่ี เพ่ือต้องการฟื้นฟู 
 



๕๙๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๒๙๒/๒ 
 
ประเพณีวัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันหลายหมื่นคน ผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ 
ในช่วงเช้าท่ีบ้านตะโละมาเนาะ ลุโบะสาวอ ตอนบ่ายมีการรวมตัวกันท่ีหาดวาสุกรี สายบุรี  
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หลังท่ีมีการจัดกิจกรรม เปอมูดอเขาต้องการท่ีจะฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
แล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ จริง ๆ เป็นหน้าท่ีของรัฐด้วยท่ีต้องอนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนและก็ต้องจัดพื้นท่ีให้กับคนเหล่านี้ด้วยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๕๗ แต่ปรากฏว่าหลังจากจัดกิจกรรมแล้วก็มีข่าวท่ีไม่ค่อยรื่นหูนัก  กลายเป็น 
ความหวาดระแวงต่าง ๆ นานา บางกรณีผมก็ฟังมาว่าถึงขนาดมองว่าคนเหล่านี้ก็คือคน 
รุ่นใหม่ท่ีต้องการแบ่งแยกดินแดน งานข่าวไปรายงานอย่างไรผมไม่ทราบ ไปแปลค าสัตย์ปฏิญาณ
ผิดเพี้ยนไปจากท่ีเขาให้ค าสัตย์ปฏิญาณท่ีแท้จริง ๔ ข้อ เขาต้องการเพียงรักษาอัตลักษณ์
ความเป็นมลายู เขาต้องการเพียงรักษาขนบประเพณี วัฒนธรรมของพี่น้องมลายูในพื้นท่ี  
เขาต้องการอยู่ดีกินดี ต้องการเรียกร้องความยุติธรรม --------------------------------------------- 
 

- ๒๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๙๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๙๓/๑ 
 
ต้องการสิทธิเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับคนในพื้นท่ี แต่ปรากฏมีการหวาดระแวงคนเหล่านี้  
แล้วก็รายงานข่าวในลักษณะเป็นการใส่ไข่ มีค าถามมากมายในพื้นท่ีว่าท าไมเวลาพี่น้องมลายู
จัดท ากิจกรรมอะไรแล้ว งบประมาณก็สิ้นไปเยอะหลายแสนล้าน ๕๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ในรอบ ๑๘ ปี งานข่าวกรองก็หลายร้อยล้านบาท นี่เฉพาะปีเดียวท่ีผมสะท้อนให้เห็น 
ปี ๒๕๖๖ ท่ีจัดตั้งขึ้นมา ๗๐๐ กว่าล้านบาทของหลายหน่วยงาน แต่ตราบใดท่ีงานข่าวยังคงมี
อคติ ผมว่าต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพแนวคิด ความคิดของหน่วยข่าวกรองทุกหน่วยงาน  
เลิกหวาดระแวงโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ สิ่งต่าง ๆ ท่ีเขาสัตย์ปฏิญาณ เขาตักเบร อัลลอฺฮฺวัก 
อัลลอฺฮฺวัก อัลลอฺฮฺวัก ๓ ครั้ง มันไม่ใช่การปลุกระดม แต่นั่นคือการสดุดีพระผู้ เป็นเจ้า  
ท่านต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ ต้องเข้าถึงจิตใจแก่นแท้ของความเป็นชาติพันธุ์มลายู อย่าจัด
งบประมาณมองด้านเดียว ต้องมองความทุกข์ร้อนของพี่น้องในพื้นท่ีจริง ๆ แล้วท่าน 
จะแก้ปัญหาสันติภาพท่ีมีอยู่ในวันนี้ท้ังสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวกควบคู่กันไป 
สันติภาพจึงจะเกิดในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นรัฐบาลก าลัง
พูดคุยบนโต๊ะเจรจา แต่เห็นการจัดสรรงบประมาณแล้วน้อยมากเพียง ๙ ล้านกว่าบาท  
ท่านอาจจะบอกว่ามีเงินลับ มีงบราชการลับ แต่การพูดคุยเพื่อสันติภาพต้องเป็นเรื่องท่ีโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ปีท่ีแล้วปี ๒๕๖๕ ผมจ าได้ว่างบเจรจาเพื่อสันติภาพ ๖ ล้านกว่าบาท  
มาปีนี้ ๙ ล้านกว่าบาท เพิ่มขึ้นเพียง ๓ ล้านกว่าบาท ยังมองไม่เห็นการบูรณาการ การท า 
ความเข้าใจกับคนท้ังประเทศถึงการเจรจาพูดคุยในเรื่องของสันติภาพ ความเป็นธรรม  
ความหวาดระแวง ความอคติของการรายงานข่าวมายังฝ่ายบริหาร ผมอยากให้มีการทบทวน 
อย่าให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้ตกทอดมาถึงรุ่นต่อรุ่น ท่านไม่ต้องเสียงบประมาณอะไรเลย 
ว่าเขาต้องการอะไร ๔ ข้อท่ีเขาได้สัตย์ปฏิญาณในวันนั้นก็คือความต้องการท่ีไม่มีเรื่องใดเลย 
ท่ีกระทบต่อภัยความมั่นคง ไม่มีเรื่องใดเลยท่ีจะไปขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หวังว่าในชั้น
กรรมาธิการการจัดสรรงบประมาณคงจะมีการเรียกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาสอบถามให้จัด
ประเภทให้ถูกต้องเพื่อความโปร่งใส โดยเฉพาะแผนบูรณาการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แผนพัฒนาเลิกเสียทีเถอะครับ สร้างตลิ่ง สร้างถนน มาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ สังคม  
ปากท้องของพี่น้องใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ดีกินดี และเลิกท าพินัยกรรม 
ความไม่เป็นธรรมให้กับคนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณครับ 



๕๙๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๒๙๓/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก่อนคุณพรรณสิริ  
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมขอชี้แจงครับ เชิญเลยครับ 
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงกลาโหม ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพื่อท าความเข้าใจกรณีถึงการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่ารัฐบาลเองให้ความส าคัญในเรื่องของ
การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมคิดว่า 
ท่านสมาชิกและท่านประธานคงทราบดีว่ามันมีความหลากหลายในหลายมิติ ทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เรื่องอัตลักษณ์ เรื่องของการด าเนินการในพื้นท่ีก็จะต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบสอดคล้องกับทุกมิติ มีเอกภาพ ซึ่งเรื่องนี้ขออนุญาตกราบเรียน
ท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่ารัฐบาลให้ความส าคัญมาโดยตลอด ในเรื่องของแผนบูรณาการ 
ก็เน้นในเรื่องของงานพัฒนามากกว่างานด้านความมั่นคงตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้  
ในการท่ีจะสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชน มีรายได้ท่ีสูงขึ้น ก็มีการด าเนินการ 
ท่ีผ่านมา ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๙๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๙๔/๑ 
 
ทีนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID) ก็จะท าให้ประชาชนนั้นได้รับความกระทบอยู่บ้าง 
อย่างไรก็ตามทางด้านการพัฒนาซึ่งมีศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น  
ก็ได้วางแผนเร่งรัดด าเนินการในการท่ีจะใช้งบประมาณในปี ๒๕๖๖ นี้ผ่านแผนงานโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีจะเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องเงินรายได้ ขออนุญาตกราบเรียนว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีรัฐบาล 
ได้ด าเนินการนั้นมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของสังคม 
พหุวัฒนธรรม เรื่องของงานด้านการข่าวในพื้นท่ีนั้น ขออนุญาตเรียนท่านประธานมายัง 
ท่านสมาชิกว่าการด าเนินการนั้นเป็นการด าเนินการเพื่อท่ีจะสร้างความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สินของประชาชน เพราะฉะนั้นปัญหาในบางส่วนนั้นก็มีเรื่องของระบบกล้องวงจรปิด
ท่ีท่านได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของการด าเนินการท่ีจะแจ้งเตือน เรื่องของการท่ีจะให้ 
หน่วยปฏิบัตินั้นได้รับทราบเพื่อท่ีจะเตรียมการในการท่ีรองรับก่อนท่ีสถานการณ์จะเกิดขึ้น 
เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ขออนุญาตเรียนว่า 
ในเรื่องของการท่ีอัตลักษณ์ในพื้นท่ีเรื่องเยาวชนนั้น รัฐบาลเองก็มีนโยบายในเรื่องของการ
ส่งเสริมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่แล้ว แล้วก็โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ท่ีสืบเนื่องมายาวนานในพื้นท่ี รวมท้ังในพื้นท่ีอื่น ๆ ด้วย ตรงนี้ก็ถือว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น
ก็ได้มีแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีจะสนับสนุนการด าเนินการ ตรงนี้ขออนุญาตเรียนว่า
โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นรัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องของการพูดคุย  
สันติสุข จะท าอย่างไรท่ีจะให้ความสงบสุขกลับคืนมาสู่พื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะได้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม ในการด าเนินการนั้นขออนุญาต
กราบเรียนว่าเจ้าหน้าท่ีด้านการข่าวนั้นมิได้ท่ีจะไปท าหรือจะไปท าอะไรท่ีจะให้เยาวชน
เหล่านั้นให้มีความกระทบหรือมีผลต่อการท่ีเขาจะแสดงอัตลักษณ์ของเขา และพร้อมท่ีจะให้
การสนับสนุนในการด าเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีผมได้กล่าวแล้ว แต่การ
ด าเนินการต่าง ๆ นั้นขอให้ด าเนินการให้อยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยตามท่ีได้ภาพมาเป็นข่าวนะครับ ทางรัฐบาลเองก็ไม่นิ่งนอนใจก็สั่งให้ กอ.รมน.  
ภาค ๔ ส่วนหน้านั้นไปท าความเข้าใจ แล้วก็มีอะไรท่ีทางฝ่ายรัฐเองจะสนับสนุนในการ
ด าเนินการเรื่องอัตลักษณ์พื้นท่ีท้องถิ่นนั้นรัฐบาลก็มีความยินดี ต้องสร้างความเข้าใจให้กับ 



๕๙๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๒๙๔/๒ 
 
พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและดูแลพวกท่าน 
ในทุกเรื่อง เรื่องของการพัฒนา เรื่องความมั่นคงผ่านแผนงานโครงการต่าง ๆ ท่ีได้ลงไปในพื้นท่ี
อย่างดีที่สุด เป้าหมายส าคัญคือเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ตลอดไป ขอบคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณพรรณสิริ กุลนาถศิริ ขอเชิญครับ 
  นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ (สุโขทัย)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ
ดิฉัน พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ ดิฉัน
ขอเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ซึ่งตั้งไว้ในวงเงิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๗๔ ใน ๓ ประเด็นด้วยกัน 
ในประเด็นแรกความเหมาะสมในภาพรวม ในประเด็นท่ี ๒ ความเหมาะสมในแผนงาน
โครงการท่ีสะท้อนนวัตกรรมเชิงพื้นท่ี และในประเด็นท่ี ๓ แผนงานงบบูรณาการ  
  ในประเด็นท่ี ๑ นั้นดิฉันเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยเฉพาะความสอดคล้อง
ใน ๖ ยุทธศาสตร์ อาทิเช่น ด้านการสร้างโอกาสและในส่วนของความเสมอภาคทางสังคม  
ถึงร้อยละ ๒๓.๖ รวมท้ังในแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสร้างศักยภาพ 
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตรงนี้เป็นเรื่องส าคัญ ในส่วนของความเหมาะสมด้านโครงสร้าง 
งบลงทุนร้อยละ ๒๑.๖ ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาในร้อยละ ๑๓.๖ รวมท้ัง
รายจ่ายประจ าท่ีเรามองว่าอาจจะมีปริมาณท่ีมากก็เพิ่มขึ้นแค่เพียงร้อยละ ๑.๐ ซึ่งถือว่า 
อยู่ในกรอบวงเงินในการจัดการงบประมาณ อย่างไรก็ตามงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้นในส่วนของ
รายจ่ายประจ าดิฉันขอให้พิจารณาไปยังน้อง ๆ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือ หรือเยียวยาจากสถานการณ์โควิด (COVID)  
ในเรื่องของการเยียวยารายเดือน ๑,๕๐๐ บาท ถึง ๑,๔๐๐ คน วงเงินงบประมาณประมาณ  
๑๔.๗ ล้านบาท รวมท้ังในส่วนของการบรรจุให้มีสถานะเป็นข้าราชการประจ า 
 

- ๒๙๕/๑ 
 

 



๖๐๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๙๕/๑ 
 
  ในส่วนของประเด็นท่ี ๒ ดิฉันขอชื่นชมแผนงานโครงการท่ีสะท้อนถึง
นวัตกรรมเชิงพื้นท่ีในหลายโครงการ เช่น ในกลุ่มกองทุนหมุนเวียน กองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมือง ในส่วนของส านักนายกรัฐมนตรี ท่านอนุชา นาคาศัย ดิฉันถือว่าเป็นห้วงเวลา 
ท่ีได้พัฒนากองทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้กองทุนผ่านสื่อการพัฒนาผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
แล้วก็สร้างความสุขในพื้นท่ี อาทิเช่น โครงการกองทุนท่ีไปสู่การเลี้ยงโคท่ีจังหวัดสุโขทัยถือว่า
มีประสิทธิภาพและน าร่องได้ในระดับประเทศค่ะ แผนงานกองทุนหมุนเวียนในเรื่องของ 
การพัฒนาบทบาทสตรีให้ไปเถอะค่ะประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท เพราะว่าสร้างการมีส่วนร่วม
พัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็รายได้ให้กลุ่มสตรีอย่างเต็มศักยภาพ ในกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ขอชื่นชมไปยังท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ท่ีพัฒนา
ศักยภาพสอดคล้องกับนโยบายในระดับประเทศท่ีเราจะส่งเสริมสมุนไพร หมอนวดแผนไทย 
กัญชา กัญชง แล้วก็กระท่อม เชื่อมโยงกับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมโดยท่านสมศักดิ์  
เทพสุทิน ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายท่ีควรได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการส่งเสริม
นวัตกรรมเชิงพื้นท่ี อีกประเด็นหนึ่งท่ีส าคัญมากนั่นก็คืองบอุดหนุนในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๓๕ คือความคาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังประเทศ 
และปีนี้งบประมาณจัดสรรไว้ท่ีร้อยละ ๒๙.๖ ก็ยังห่างไกลตัวเลขท่ีควรจะเป็น ดิฉันมองว่า
นวัตกรรมการมีส่วนร่วมเชิงพื้นท่ีถ้าได้มีการกระจายอ านาจอย่างสมบูรณ์แบบจะถือว่า 
เป็นการพัฒนาบ้านเมืองท่ีส าคัญยิ่ง  
  ในส่วนของประเด็นท่ี ๓ ขอวิเคราะห์ในส่วนของงบประมาณแผนบูรณาการ 
ใน ๓ ประเด็นด้วยกัน  
 ในประการแรกอยากจะสะท้อนว่าในเรื่องของจ านวนงบประมาณซึ่งก็เหมือน
จะได้รับค าตอบจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ฯพณฯ ชัยชาญ ช้างมงคล 
เมื่อสักครู่ก็สอดคล้องกัน ดิฉันก็มองว่าใน ๔ แผนแรก งบบูรณาการมีงบประมาณโดยรวม 
อยู่ ท่ีร้อยละ ๙๐ อาทิเช่น แผนบูรณาการด้านการพัฒนาการคมนาคมและโลจิสติกส์ 
(Logistics) ในส่วนของแผนการจัดการทรัพยากรน้ า แผนบูรณาการทางภาคตะวันออก
รวมท้ังในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณตรงนี้เพื่อนสมาชิกท่ีบอกว่าน้อยไปอยู่ท่ี
ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มงบประมาณบูรณาการ ดิฉันเห็นน้อยมากในอีก ๗ แผนงาน อาทิเช่น  
ในส่วนของแผนงานส่งเสริมการท่องเท่ียวรัฐบาลดิจิทัล (Digital) ก็น้อยมาก การพัฒนา 



๖๐๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๒๙๕/๒ 
 
อุตสาหกรรมและการบริการในอนาคต รวมท้ังในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
และน้อยมาก ๆ เลยในส่วนของแผนงานโครงการท่ีรองรับสังคมผู้สูงวัยอยู่ท่ีร้อยละ ๐.๑  
ของบประมาณในภาพรวมของแผนบูรณาการ ดิฉันก็ได้รับค าตอบจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะไม่ตัดในส่วนท่ีเป็นแผนงานได้งบประมาณมาก แต่อยากจะ  
ให้เพิ่มในส่วนของแผนงานท่ีได้งบประมาณค่อนข้างจะน้อยโดยเฉพาะในเรื่องของผู้สูงอายุ 
อย่างไรก็ตามในประเด็นแผนงานบูรณาการ ดิฉันขอเสนอความเห็นในเรื่องของหน่วยงาน 
ท่ีสามารถจะน ามาบูรณาการเชิงภารกิจได้อีกมากมาย  เพราะการบูรณาการนั้นจะลด 
ความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานเชิงพื้นท่ี ตลอดจนลดทุนทรัพยากรท่ีจะท าให้การท างานนั้น 
ได้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น ก็ขอสะท้อน อาทิเช่น ในแผนบูรณาการโครงการ
ผู้สูงอายุ และในเรื่องของแผนงานท่ีเกี่ยวด้วยเศรษฐกิจฐานรากค่ะ ดิฉันเห็นว่าควรจะเพิ่ม
กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปด้วยซึ่งในแผนนั้นไม่ได้บรรจุเข้าไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ 
กศน. ซึ่งขณะนี้เราก าลังขับเคลื่อน พ.ร.บ. ท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยการส่งเสริมให้ กศน. นั้น 
เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดิฉันมองว่ากรมนี้ล่ะค่ะ ท่ีจะเข้าไปบูรณาการเชิงพื้นท่ีและเกิด
นวัตกรรมการพัฒนาเชิงนโยบายและเชิงพื้นท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพ สมกับเป็นภาคส่วนของ
การพัฒนาบ้านเมืองอย่างบรรลุวัตถุประสงค์  

 
- ๒๙๖/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๙๖/๑ 
 
  อีกส่วนหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการเข้าไปได้ทุกแผนเลยค่ะ ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนา
เชิงพื้นท่ี ตรงนี้ดิฉันมองว่าเป็นนวัตกรรมท้ังเชิงนโยบายแล้วก็ภาคปฏิบัติท่ีจะเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการพัฒนาบ้านเมืองอย่างสูงย่ิงค่ะ  
  ในประเด็นของแผนบูรณาการอีกประการหนึ่ง ดิฉันเสียดายข้อมูลจากพีบีโอ 
(PBO) ในส่วนท่ีพวกเราได้ให้ข้อมูล พีบีโอ (PBO) ได้วิเคราะห์อย่างเต็มศักยภาพเลย รวมท้ัง
ความคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณในแต่ละปีท่ีผ่านมา
ย้อนหลัง ๓  ๔ ปี ดิฉันเห็นว่าควรท่ีรัฐบาลจะได้น าไปปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของการจัดท า
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งค่ะ ท่ีสุดนี้ในภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๖ 
ดิฉันเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็ฝากข้อคิดเห็นด้วยท่ีจะได้น าไปสู่ในขั้นตอน
วาระสองของการแปรญัตติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อไป ขอบพระคุณค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล  
  นายภราดร ปริศนานันทกุล (อ่างทอง)  :  ท่านประธานครับ คุณกรวีร์ออกไป
ท่ีห้องอาหาร แล้วก็ไปเข้าห้องน้ ายังไม่ได้กลับมาครับ ข้ามคิวไปก่อนก็ได้ครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ต่อไปคุณอนันต์  
ศรีพันธ์ุ กับนางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ขออภิปรายคู่ครับ ขอเชิญนะครับ  
  นายอนันต์ ศรีพันธุ์ (อุดรธานี)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม อนันต์  
ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต ๒ พรรคเพื่อไทย จากงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาทนี้ แล้วก็จัดสรรงบประมาณใหแ้ต่ละกระทรวง ทบวง 
กรมนั้น ผมเห็นว่าบางอย่างบางกระทรวงก็รับไม่ได้ บางกระทรวงก็รับได้ เปรียบเทียบจาก ๒ 
กระทรวงง่าย ๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงกลาโหมซึ่งต่างกัน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงกลาโหมได้ ๘๘,๐๐๐ ล้านบาท ต่างกันอยู่ 
๒๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่คนท่ีดูแลเกษตรกรและดูแลประชาชนมากท่ีสุดก็คือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผมก็อยากจะบอกว่าควรจะตัดงบกระทรวงกลาโหมไปให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพราะว่า เขาดูแลประชาชนเป็นส่วนใหญ่  ซึ่ งประชาชนอันนี้ 
 



๖๐๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๒๙๖/๒ 
 
ยากจนมากโดยเฉพาะภาคเกษตร ท่านทราบไหมว่าพื้นท่ีประเทศไทยนั้นมีพื้นท่ีท าการเกษตร 
ประมาณ ๓๒๑ ล้านไร่ หรือประมาณ ๕๑๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีท าการเกษตร
ท้ังหมด ๑๔๙ ล้านไร่ แต่มีการท านาถึง ๗๐ ล้านไร่ แต่ชลประทานในประเทศไทยนั้นมีเพียง 
๒๒ เปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นมานานแล้วตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนเกษตรมาก็ยังมีพื้นท่ีชลประทาน 
ท่ีดูแลภาคเกษตรเพียง ๒๑  ๒๒ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น หรือประมาณพื้นท่ีดูแลภาคเกษตรนั้นคือ 
๓๓ ล้านไร่เศษ จึงเป็นการท่ีท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากน้ าไม่พอเพียง การเกษตรเรา
ผลผลิตจึงตกต่ า แต่สิ่งส าคัญท่านประธานครับ ความล้มเหลวของการเกษตรนั้นไม่ใช่อยู่ท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ท่ีกระทรวงพาณิชย์ เพราะเกษตรนั้นผลิตได้ทุกเรื่อง  
แต่กระทรวงพาณิชย์สินค้าเกษตรตกต่ า ราคาสินค้าก็แพงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็น
น้ ามันก็แพง ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๐๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๒๙๗/๑ 
 
อันนี้คือการบริหารความผิดพลาดของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ท่ีไม่สามารถควบคุมราคา
สินค้าเหล่านี้ให้อยู่ในกรอบท่ีด าเนินการได้ ท่านประธานครับ โดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้นั้น
บริหารเรื่องเศรษฐกิจล้มเหลว ท าไมไม่เอาสินค้าเกษตรท่ีเรามีอยู่ไปแลกน้ ามันเพื่อท่ีจะให้
น้ ามันราคามันเปรียบเทียบกับเราขายได้ มันจะมีประโยชน์กับประชาชน สามารถท่ีจะ
แลกเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะเป็นมันส าปะหลัง เป็นอ้อย เป็นยางพารา แลกน้ ามันมาเหมือนกับ
รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเคยท าในสมัยท่านทักษิณ ท่านทราบไหมท่านประธาน มันส าปะหลัง  
๑ ตันสามารถท่ีจะผลิตเอทานอล (Ethanol) ได้ โดยเฉพาะมันเส้นผลิตน้ ามันเอทานอล 
(Ethanol) ได้ ๕๐๐ ลิตร แป้งมันนะครับ แล้วก็มันเส้นผลิตเอทานอล (Ethanol) ได้  
๓๓๓ ลิตร อันนี้คือสิ่งท่ีมันน่าจะเป็นน้ ามันบนดินท่ีเราสามารถท่ีจะมาผลิตใช้ในประเทศได้ 
ลดต้นทุนในการท่ีเราจะซื้อน้ ามันจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามถึงแม้การท าอย่างนี้นั้น 
จะท าให้เกษตรกรเรามีรายได้ท่ีดีขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอ้อย กากน้ าตาลก็สามารถ 
ท่ีจะผลิตเป็นเอทานอล (Ethanol) ได้ถึง ๒๓๘ ลิตรต่อตัน อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งท่ีประชาชนนั้น 
จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ ไม่ต้องไปซื้อน้ ามันแพง เพราะเรามีสินค้าตรงนี้อยู่แล้ว ผมว่า 
มันน่าจะเป็นประโยชน์กับภาคเกษตรเป็นอย่างมาก ถ้าหากจะพูดถึงพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ นั้น ท่านบอกว่าขาดทุนคือก าไร คือถ้าหากว่า 
เราขาดทุนในการลงทุนในการผลิต แต่เกษตรกรหรือประชาชนได้เงินก็คือก าไรของประเทศ 
อันนี้คือสิ่งหนึ่งท่ีรัฐบาลชุดนี้ควรจะมาปรับปรุงเรื่องภาคเกษตรให้มากท่ีสุด ไม่ใช่ไม่เหลียวแล
ประชาชนอย่างนี้ ไปดูแลแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของนายทุน ภาคเกษตรนั้นประเทศไทยผลิตได้
ทุกเรื่อง ผลิตได้ทุกอย่างพืชในโลกนี้ แต่สิ่งส าคัญท่ีเราเสียเปรียบประเทศต่าง ๆ นั้ นก็คือ
เสียเปรียบนายทุนก็คือราคา เกษตรกรไม่สามารถท่ีจะตั้งราคาสินค้าเกษตรได้ครับ ถ้าตราบใด
ท่ีเกษตรกรยังตั้งราคาสินค้าท่ีตัวเองผลิตไม่ได้เกษตรกรก็จะอยู่ในสภาพอย่างนี้ตลอดชีวิต 
ของการเป็นเกษตรกร ท าไมระบบสหกรณ์ของประเทศไทยมันจึงหมดไป สหกรณ์อ าเภอ 
สหกรณ์อะไรไม่มีเลย นี่คือสิ่งหนึ่งท่ีจะต้องมาสู่ระบบภาคเกษตรเรา ถ้าพรรคเราเป็นรัฐบาล
เราจะตั้งสหกรณ์ทุกต าบล ต าบลนั้นผลิตอะไร ก็จะตั้งสหกรณ์ตรงนั้น ผลิตข้าวก็ตั้งสหกรณ์ 
เรื่องข้าว หมูก็ตั้งสหกรณ์เรื่องหมู เป็นต าบล ๆ ไป เพราะว่าแต่ละพื้นท่ีนั้นปัจจัยการผลิต
หรือพื้นท่ีการผลิตการเกษตรนั้นมันไม่เหมือนกัน เพราะพื้นท่ีแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกัน 
ต าบลก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสหกรณ์มันต้องมีทุกต าบลเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกัน  



๖๐๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๒๙๗/๒ 
 
สามารถท่ีจะตั้งราคาของภาคเกษตรนั้นได้ อันนี้คือสิ่งหนึ่งท่ีเป็นทางแก้ท่ีรัฐบาลน่าจะเอา 
ไปท าเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับเกษตรกร อันนี้คือภายในประเทศ ส าหรับต่างประเทศนั้น
เราจะต้องมีคลังสินค้าด้านการเกษตรอยู่ตามทวีปต่าง ๆ ท่ีสินค้าแต่ละประเทศนั้นเขาขาด 
ทูตของประเทศไทยมีท่ัวโลกท าไมไม่ส ารวจว่าแต่ละประเทศที่เขาผลิตไม่ได้ ท่ีเขาต้องการนั้น
เขาต้องการอะไร พืชชนิดไหนท่ีประเทศนั้นต้องการแล้วก็สามารถท่ีจะส ารวจได้  เพราะทูต
แต่ละประเทศนั้นดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว แล้วก็เอาสินค้าท่ีแต่ละประเทศนั้นขาดมาตั้งเป็นวอร์รูม 
(War Room) ของประเทศ มาตั้งเป็นนโยบายเลยว่าประเทศนั้นเขาต้องการข้าว ประเทศนั้น
เขาต้องการยางพารา ประเทศนั้นเขาต้องการน้ าตาล หรือประเทศนั้นท่ีเขาสามารถท่ีจะท า
อะไรได้ก็แล้วแต่ แต่สิ่งท่ีเขาขาดนั้นต้นทุนเขาเท่าไร ราคาเท่าไร เมื่อเราได้ราคาต่างประเทศ
แล้วว่าเป็นเท่าไร เราหักค่าขนส่งอะไรเสร็จ เราก็สามารถท่ีจะมาตั้งราคาให้กับเกษตรกร
ล่วงหน้าได้ว่าผลิตข้าวราคาควรจะเป็นเท่านี้ อ้อยจะเป็นเท่านี้ อันนั้นคือสิ่งหนึ่งท่ีรัฐบาล
จะต้องท าให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรไทย แล้วก็สามารถท่ีจะตั้งคลังสินค้าแต่ละประเทศไว้
ว่าประเทศใดขาดเราก็ไปตั้งคลังสินค้าแต่ละประเทศในท่ัวโลก เพราะสินค้าเกษตรเรามีอยู่แล้ว 
เราส ารวจมาแล้ว เราก็เอาสินค้าเกษตรเราลงไป ก็สามารถท่ีจะขายให้เกษตรกรได้ทันที  
นั่นคือสิ่งหนึ่งท่ีน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย แล้วอีกสิ่งท่ีส าคัญก็คือ --------------------- 
 

- ๒๙๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๙๘/๑ 
 
เร่ืองของการทดแทนของสินค้าเกษตรก็พูดไปแล้ว และสิ่งท่ีจะก าหนดการผลิตเองได้นั่นก็คือ
เรื่องของเกษตรกร เพราะเราสามารถท่ีจะรู้แล้วว่ารัฐบาลนั้นท่ีจะส่งไปต่างประเทศราคา
สินค้าอะไรเท่าไร เกษตรกรเราก็สามารถท่ีจะก าหนดราคาสินค้าตัวเองได้ อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับ  
และท่ีส าคัญรัฐบาลจะต้องมีนโยบายบอกว่าตลาดนั้นต้องน าการผลิต ไม่ใช่ให้ผลิตแล้วไปขาย 
เพราะเราต้องหาตลาดก่อน นั่นคือสิ่งหนึ่งท่ีจะแก้ปัญหาภาคเกษตรได้ ผมก็อยากจะฝาก  
ตรงนี้ไปถึงรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องหรือรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องว่าเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรม 
เดี๋ยวนี้เกษตรกรยากจนมากครับ ราคาสินค้าก็ตกต่ า ปุ๋ยก็แพงอย่างท่ีท่านว่า เพราะข้าว  
๑ กิโลกรัม ๗-๑๐ บาท แต่ปุ๋ยตอนนี้บางคนพูดไปแล้ว ๑ กิโลกรัมประมาณ ๓๒ บาท  
แล้วมันจะเอาก าไรท่ีไหนครับ ต้นทุนการท านา ๑ ไร่ ๕,๓๐๐ บาท แต่ถ้าผลิตข้าวได้  
๕๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ท้ังภาคอีสานนี่ครับผลิตได้ ๕๐๐ กิโลกรัม ถ้าขายกิโลกรัมละ ๘ บาท  
ก็ได้ ๕ คูณ ๘ ได้ ๔๐ บาท ได้ ๔,๐๐๐ บาท ก็ยังขาดทุนอีก อันนั้นคือความยากจนของ 
ภาคเกษตรมาจากต้นทุนการผลิตและขายไม่ได้ราคา ท่านประธานครับ ผมก็อยากจะฝาก
ตรงนี้ว่าท าอย่างไรท่ีจะให้เกษตรกรนั้นร่ ารวย หรือว่ามีเศรษฐกิจท่ีดีได้ สรุปง่าย ๆ ครับว่า 
ถ้าเกษตรกรและประชาชนนั้นมีเศรษฐกิจท่ีดีนั่นคือความมั่นคงของประเทศ ไม่ใช่ว่าทหารนั้น 
คือความมั่นคงของประเทศ ท่านประธานครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ครับ  
  นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ (เชียงใหม่)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ดิฉัน ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๑ พรรคเพื่อไทย
วันนี้ดิฉันขออภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ก่อนอื่นเลยดิฉันขอเรียนว่า
จากท่ีดิฉันศึกษาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ นี้ ดิฉันไม่อาจรับหลักการ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ได้เลย โดยดิฉันขอให้เหตุผลถึงการไม่รับหลักการ โดยขอเจาะ
เร่ืองงบประมาณท่ีกระจายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเหตุผล ๗ ประเด็น ดังนี้ค่ะ 
  ข้อ ๑ ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งกลุ่ม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ เช่น แบ่งกลุ่มพื้นท่ี 
ภาคกลางตอนบน กลางปริมณฑล พื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง ๑ ตอนล่าง ๒ เป็นต้น การแบ่ง 
ดังกล่าวมันไม่ได้สะท้อนถึงการกระจายการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด ในระหว่าง  



๖๐๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๒๙๘/๒ 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ควรแบ่งกลุ่มโดยอาศัยข้อมูลรายได้ กล่าวคือท้องถิ่นท่ีมี
รายได้มากก็ควรได้น้อยมากกว่า ท้องถิ่นท่ีมีรายได้น้อยก็ควรได้มาก เพื่อมาลดความเหลื่อมล้ า
ของท้องถิ่นด้วยกันนะคะ ไม่ควรน าเกณฑ์พิจารณาแบบกลุ่มจังหวัดมาใช้กับ อปท.  
  ข้อ ๒ เงินกู้ของรัฐบาลจัดเป็นรายได้สุทธิของรัฐบาล ซึ่งจะต้องน ามารวม
ก่อนท่ีจะก าหนดเป็นสัดส่วนแบ่งให้ อปท. เช่น กรณีกู้ โดยอ้างว่าแก้ปัญหาโควิด (COVID)  
ท่ีผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้น ามารวมเป็นยอดรายได้สุทธิเพื่อน ามาคิดเป็นสัดส่วนจัดสรรให้กับ
ท้องถิ่น ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ก็เช่นเดียวกันอีกค่ะ กรณีเงินกู้ท่ีจะต้อง
น ามาค านวณเป็นสัดส่วนแบ่งให้ท้องถิ่นรัฐบาลกลับยักยอกไว้ใช้ในส่วนกลางเองและให้ 
ส่วนท้องถิ่นควักเงินสะสมของท้องถิ่นไปช่วยเหลือประชาชนแทน จนปัจจุบันนี้บางท้องท่ี 
บางท้องถิ่นไม่มีเงินท่ีจะให้กับเจ้าหน้าท่ีอีกแล้วนะคะ ดังนั้นการท่ีร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
ฉบับนี้จัดสรรเงินให้ท้องถิ่นโดยไม่น าเงินท่ีรัฐบาลกู้มาแล้วนับรวมเป็นรายได้สุทธิของรัฐบาลก่อน
แล้วค่อยค านวณจัดสรรร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐  
  ข้อ ๓ ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาล
ควรเลิกคิดว่าท้องถิ่นเป็นขอทานมาแบมือขอเงิน ซึ่งจริง ๆ แล้วรัฐบาลนี้ล่ะค่ะไปเก็บภาษี
จากประชาชนในท้องท่ีของเขา ดังนั้นจึงเป็นสิทธิโดยชอบธรรมเลยท่ีเขาจะต้องได้เงินภาษี
ของประชาชนในท้องท่ีเขาไปดูแลพื้นท่ีของเขา ไม่ใช่รัฐบาลท าตัวเป็นนักเลงเก็บเงิน 
ในพื้นท่ีเขาแล้วก็แบ่งเศษเงินให้เขา แต่เป็นหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีต้องแบ่งให้ความเป็นธรรม 
กับท้องถิ่น 

 
- ๒๙๙/๑ 

 
 
 
 



๖๐๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง ) เป็นพิเศษ                ภาวดี ๒๙๙/๑ 
 

  ข้อ ๔ ตามความในมาตรา ๓๐ (๔) ของ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บทบัญญัติเดิมบัญญัติว่า
ภายในปี ๒๕๔๙ รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้กับ อปท. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๕  
ของรายได้สุทธิของรัฐบาล แต่เห็นได้ว่าตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบันนี้ผ่านมา ๑๗ ปีแล้ว 
แต่ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้รัฐบาลจัดสรรให้ อปท. ก็ยังแค่ร้อยละ ๒๙.๖ และใน
จ านวนร้อยละ ๒๙.๖ นี้ก็ยังแฝงงบท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาลเข้ามาอีก เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ หรือ
อาหารเสริมนมเด็ก ยัดมาไว้เป็นงบของท้องถิ่น แล้วยังมีการประเมินรายได้ของท้องถิ่ นเกิน
ความเป็นจริง น ามารวมคิดไว้ในสัดส่วนของท้องถิ่นด้วย จะเห็นได้ว่าขนาดรัฐบาลจัดงบแฝง
มาให้กับท้องถิ่นแล้ว ท้องถิ่นยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนถึงอัตราร้อยละ ๓๕ อย่างท่ีควรจะได้รับ 
เลยอยากจะฝากถามท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าชาตินี้พอจะได้ไหมคะ  
  ข้อ ๕ กรณีจัดสรรงบประมาณให้แก่ ท้องถิ่นในสัดส่วนท่ีน้อยอยู่แล้ว  
คือร้อยละ ๒๙.๖ ตามร่าง พ.ร.บ. นี้ เมื่อ อปท. ได้รับงบประมาณไปแล้วก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน 
หรือก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่จ่ายเงินไม่ทัน รวมท้ังกรณีมีเงินเหลือจ่ายซึ่งก็ควรตกเป็นเงินสะสม
ของท้องถิ่นนั้น ๆ ท่ีได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว แต่รัฐบาลกลับเรียกเงินดังกล่าวคืนโดยอ้าง 
พ.ร.บ. วิธีงบประมาณ ท้ัง ๆ ท่ีต้องใช้ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
ซึ่งจะเรียกคืนไม่ได้ การเรียกคืนจะถือเป็นการโกหกสภาผู้แทนราษฎร คือเสนอให้สภาแห่งนี้
ให้ความเห็นชอบไปแล้วในอัตราร้อยละ ๒๙.๖ แต่กลับตามไปเรียกคืนจากท้องถิ่นภายหลัง 
ท าให้ยอดเงินท่ีท้องถิ่นได้รับจริง ๆ ไม่ตรงกับท่ีสภาเห็นชอบไป ก็เกรงว่าจะเข้าข่ายหลอกลวง
สภาได้อีกนะคะ  
  ข้อ ๖ มีข้อสังเกตอีกว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่ราชการในส่วนภูมิภาค
เพิ่มขึ้นทุกปี ท้ัง ๆ ท่ีราชการในส่วนภูมิภาคท างานด้านเดียว ภารกิจเดียว คือท าตามภารกิจ
ตามชื่อของกระทรวง กรมท่ีตนสังกัด เช่นหน่วยงานของส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ก็มีแต่ภารกิจด้านการเกษตร เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ท าภารกิจของทุกกระทรวง มีความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ สามารถโยกงบประมาณ
ด้านอื่น ๆ มาแก้ไขปัญหาท่ีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนได้อย่างเร่งด่วน แต่ราชการส่วนภูมิภาค 
ท าอย่างนั้นไม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลควรลดงบประมาณส่วนภูมิภาคแล้วไปเพิ่มให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแทน แต่ปรากฏว่าในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้รัฐบาลกลับท าตรงกันข้ามกันเลย  



๖๐๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง ) เป็นพิเศษ                ภาวดี ๒๙๙/๒ 
 
  ข้อ ๗ ตั้งแต่ คสช. มาถึงรัฐบาลชุดนี้ ท้องถิ่นถดถอยไปกว่า ๒๐ ปี รัฐบาล 
ชุดนี้ดึงอ านาจของท้องถิ่นกลับไปสู่ส่วนกลาง แล้วท าลายราชการท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัด 
ยกตัวอย่างเช่นการดึงอ านาจการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นมาไว้ท่ีส่วนกลาง แต่ก็กลับ 
ท าให้ปัญหาทุจริตในการสอบ ดังมีหลักฐานท่ีปรากฏเห็นเด่นชัดมากมาย ตลอดจนการจัดท า
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี รวมถึง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ นี้ด้วย 
ไม่เคยเห็นความส าคัญของท้องถิ่น และท้ังนี้เนื้อหาสาระในร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้แสดงให้เห็น  
อีกว่าคุณประยุทธ์ต้องการหวงอ านาจในการใช้งบประมาณไว้ท่ีส่วนกลาง ไม่ให้ความส าคัญ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า ๗,๐๐๐ แห่ง นี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งในเรื่องของการ
กระจายอ านาจท่ีดิฉันไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ฉบับนี้ 
และขอคุณประยุทธ์หยุดออกมาแล้วบอกว่าถ้าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ไม่ผ่าน
ประชาชนจะเดือดร้อน ขอเรียนเลยค่ะ ถ้า พ.ร.บ. ฉบับนี้ผ่านสิคะประชาชนจะเดือดร้อน 
เพราะท่านนายกรัฐมนตรีบริหารงานมาเกือบ ๘ ปี สร้างสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) 
สูงถึง ๖๐.๕ เปอร์เซ็นต์ มูลค่าหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น ๘ ปี มีจ านวนถึง ๕.๔ ล้านบาท  
จึงฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ท่านหยุดการกระท าไปกระทบ  
กระเทียบกับรัฐบาลในอดีตเถอะค่ะ ซึ่งมันไม่ใช่การกระท าของผู้น าท่ีดีเลย ท่านควรหันมาดู
ความล้มเหลวของตัวเองดีกว่า เพราะตั้งแต่ท่านบริหารงานมานโยบายพรรคที่สนับสนุนท่าน 
เป็นนายกรัฐมนตรีท่านยังท าไม่ได้แม้แต่สักข้อเลย แล้วขอให้ท่านหยุดเอาประชาชนมาเป็น 
ตัวประกัน ตั้งแต่บริหารมาประชาชนมีแต่ความเดือดร้อน มีแต่ความยากจนท่ีเพิ่มขึ้น  
ความเหลื่อมล้ าสูงขึ้น ก็จะมีประชาชนของพวกท่านนั่นล่ะค่ะท่ีได้ประโยชน์จากร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณฉบับท่ีท่านท ามา ดิฉันจึงไม่สามารถรับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ ซึ่งเป็นฉบับ 
ท่ีไม่เหน็หัวประชาชน ขอบคุณค่ะ  

 
- ๓๐๐/๑ 

 
 
 



๖๑๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๐๐/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป  
คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล ครับ  
  นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม กรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  
จากจังหวัดอ่างทองครับ ในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผมเองได้ติดตามการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกตั้งแต่เมื่อวานนะครับ 
แล้วก็เชื่อว่างบประมาณท่ีเราจะท าปีนี้ต้องย้ ากับท่านประธานฝากไปยังคณะรัฐมนตรีครับ  
นี่เป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลและของสภาชุดนี้ท่ีจะพิจารณางบแล้วก็ใช้งบประมาณ จึงไม่แปลก 
ท่ีพี่น้องประชาชนเขาจะฝากความหวังเอาไว้ในหลายต่อหลายเรื่อง ผมหยิบตัวอย่างของ
กระทรวงท่ีคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชน กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีนี้ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไปท้ังสิ้น 
๑๒๖,๐๐๐ ล้านบาท มากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาถึง ๑๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท เป็นตัวเลขท่ีมาก
ท่ีสุดเมื่อเทียบกับกระทรวงต่าง ๆ ถือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมมากขึ้นได้มากที่สุดเลย ซึ่งผมยินดีด้วยนะครับ แล้วก็ดีใจกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ด้วย เพราะรู้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเป็นกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับปากท้อง 
เรื่องของการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรท้ังประเทศ ก็ต้องเข้าไปดูครับว่าไส้ในนั้นมีอะไรบ้าง 
เอากรมแรกก่อนแล้วกันนะครับ  
  กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๗,๐๐๐ ล้านบาท มากกว่าหลาย
กระทรวง มากกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครับ ท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่นี่ 
เพิ่งจะจัดสรรไปได้เพียงแค่ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท จึงไม่แปลกท่ีเราจะคาดหวังเห็นการบริหาร
จัดการน้ าเต็มรูปแบบท้ังระบบ เราคาดหวังว่าจะไม่มีอีกแล้วเรื่องเดือนนี้แล้ง อีก ๒ เดือนท่วม 
ถัดจาก ๒ เดือนไป หลังจากน้ าท่วมกลับมาแล้งอีกแล้ว ก็ฝากกับทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ฝากกับทางกรมชลประทานให้ช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ า เรื่องของต้นทุน
ในการผลิต ซึ่งก็คือน้ าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญที่สุด  
  ต่อมาครับ ผมไปดูในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีกรมการข้าว ท่ีถือว่า
ได้รับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญมากท่ีสุดครับ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นถึง ๑๕,๐๐๐ 
ล้านบาท จาก ๒,๐๐๐ ล้านบาทในปีท่ีแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น ๑๗,๐๐๐ ล้านบาทในปีนี้ ก็ต้องเข้า 



๖๑๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๐๐/๒ 
 
ไปดูไส้ในครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็พบว่าได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณมาในโครงสนับสนุน 
ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในเล่มขาวคาดแดงนี่ล่ะครับ  
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณไปถึง ๑๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ใน ๑๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี ้
มีโครงการท่ีจะท าก็ถือว่าลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นรายหมู่บ้าน 
โดยให้ชาวนาร่วมกันบริหารและจัดการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน  
ฟังดูแล้วดีนะครับ พื้นท่ีท่ีคาดว่าจะเกี่ยวข้องถึง ๖๒ ล้านไร่ ๔ ล้านกว่าครัวเรือน เป็นตัวเลข
เดียวกับจ านวนพี่น้องเกษตรกรท่ีท านาท้ังประเทศพอดีครับ ฟังดูเหมือนก็ดีใจครับ แต่พอไป
ได้ข้อมูลมาครับ ผมมีข้อมูลท่ีได้มีการหารือร่วมกันระหว่างการสนับสนุนการจัดการบริหาร
พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ฟังชื่อแล้วอ่านไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าอะไร สรุปง่าย ๆ 
ก็คือเป็นเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ท่ีรัฐบาลเคยให้มาในช่วง ๒-๓ ปีนี้ ปรากฏว่า 
มีแนวโน้มครับ แล้วก็มีข้อสังเกตจากส านักงบประมาณว่าการให้เงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร 
ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าปลูกให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นใช้เงินงบประมาณ
ท้ังปีเป็นเงินมากกว่า ๕๔,๐๐๐ ล้านบาท ความเห็นของส านักงบประมาณก็บอกว่าการท่ีใช้
เงินชดเชยต้นทุนโดยใช้เงินของ ธ.ก.ส. นะครับ เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดิน 
หลักการง่าย ๆ ผมอธิบายสั้น ๆ นิดเดียว ก็คือเงินท่ีจะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไร่ละ 
๑,๐๐๐ บาท รัฐบาลก็ไปเอาเงินทุนจาก ธ.ก.ส. จ่ายไปให้ก่อน แล้วถึงเวลาสิ้นปีรัฐบาลก็ไป
ตั้งงบประมาณคืนไปท่ี ธ.ก.ส. แบบนี้ส านักงบประมาณบอกว่าเงินชดเชยต้นทุนนะครับ ก็คือ
เงินดอกเบี้ยท่ีจ่ายให้กับ ธ.ก.ส. และเงินค่าบริหารจัดการอีกปีหนึ่ง ๒๐ กว่าล้านบาท เป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดิน ผมฟังดูโครงการนี้ใช้เงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 
แล้วก็เงินท่ีจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๕๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี แล้วก็ต้องถามค าถามไปท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าตกลงแล้ว
โครงการท่ีจะมาช่วยลดต้นทุน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีจัดไปให้กรมการข้าวแปลว่าปีต่อไป
ชาวนาท่ีจะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท จะไม่มีแล้วใช่หรือไม่ ------------------------ 
 

 - ๓๐๑/๑ 
 
 



๖๑๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๓๐๑/๑ 
 
ถ้าใช่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ครับ การจัดสรรเงินงบประมาณมีพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่ัวท้ัง
ประเทศเขารอคอยเงินตรงนี้ท่ีจะไปช่วยลดต้นทุน เพราะวันนี้สินค้าต้นทุนทางการผลิต 
แพงเหลือเกิน น้ ามันก็แพง ปุ๋ยแพงเพิ่มขึ้นมา ๑ เท่า มากกว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ค่ายา ค่าปุ๋ย 
ค่าน้ ามัน แพงหมดทุกอย่าง เขาก็หวังว่าเงินช่วยเหลือไร่ ๑,๐๐๐ บาท จริง ๆ ผมจะมาพูดว่า
ขอเพิ่มจากไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ขยับให้มันสะท้อนกับต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นได้ ไหม จะเป็น  
๑,๒๐๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท เพื่อให้เกษตรกรเขาลืมตาอ้าปากได้ นี่เป็นประเด็นแรก
ท่ีเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับ 
  ประเด็นต่อไปก็ต้องพูดไปถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ท่ีเกี่ยวข้องกับชาวนา 
ซึ่งก็คือโครงการประกันรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการหลักของรัฐบาลชุดนี้ พี่น้องเกษตรกร 
ถามมาครับว่าได้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลอธิบายหลายครั้ง ผมก็ 
เห็นด้วยนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าโครงการประกันรายได้เป็นโครงการท่ีดี เงินนั้นจ่ายตรงไป
ให้กับพี่น้องเกษตรกร ดังนั้นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมันจะไม่เหมือนกับโครงการอื่น ๆ 
ท่ีเราเคยท ามาครับ พี่น้องเกษตรกรอย่างน้อยท่ีสุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  ขายข้าวได้เท่าไร 
เขาจะได้ส่วนต่างชดเชยเติมเงินในกระเป๋าเขาไป ซึ่งดีไหม ดีครับ แต่ผมคิดว่าตลอดช่วง
ระยะเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมานี้นั้นรัฐบาลควรจะท าได้ดีกว่านี้ ดีกว่าอย่างไรครับ รัฐบาลบอกว่า
ประกันข้าว ผมเอาข้าวแค่ ๒ ชนิด ข้าวหอมปทุมท่ีปลูกกันมากในภาคกลางเกวียนละ 
๑๑,๐๐๐ บาท ข้าวขาวเกวียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผมถามเลยครับ และกล้าท้าต่อกลางสภา
แห่งนี้ว่ามีพี่น้องเกษตรกรคนไหนในประเทศบ้างท่ีเอาข้าวไปขายแล้วได้ราคาจากโรงสีตามท่ี
รัฐบาลได้ประกันราคาเอาไว้ ไม่มีหรอกครับ เพราะจะต้องไปกระทบกับเร่ืองความชื้น ต้องไป
โดนเรื่องของคุณภาพข้าว ต้องไปโดนโรงสีเขาเอารัดเอาเปรียบ ต้องไปเจอความไม่เป็นธรรม 
แต่ท าอย่างไรได้ครับ ชาวนาบ้านผมเขาก็พูดเหมือนกับว่า ผีไปถึงป่าช้า เขาตีให้เท่าไร 
ความชื้นเท่าไรก็ต้องรับ ตีราคาเท่าไรก็ต้องรับ เมื่อโครงการประกันรายได้เจตนาของรัฐบาล
ต้องการท่ีจะประกัน ชื่อก็บอกอยู่แล้วประกันรายได้ นั่นหมายความว่าชาวนาขายได้เท่าไร
ส่วนต่างรัฐบาลควรจะจ่ายให้เขาให้เต็ม แต่วันนี้กลับมีสูตรในการคิดมากมาย ผมยกตัวอย่าง 
ขอสไลด์ (Slide) นะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 



๖๑๓ 
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  นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ถ้าหากว่าในช่วงท่ีพี่น้อง
เกษตรกรเกี่ยวข้าวไปขาย ผมยกตัวอย่างในช่วงเดือนพฤษภาคม ท่านจะเห็นในรูปสไลด์ 
(Slide) นั้นก็จะบอกว่าข้าวขาว ข้าวหอมปทุม ราคากลาง ๑๒,๐๐๐ กว่าบาท ดังนั้นไม่ต้อง
ชดเชยส่วนต่าง ข้าวเจ้า ๙,๐๐๐ กว่าบาท ดังนั้นชดเชยส่วนต่างเพียงแค่ ๕๐๐ กว่าบาท  
แต่ในข้อเท็จจริงถามเพื่อนสมาชิกผมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจากจังหวัดไหน ลพบุรี ปราจีนบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ไม่มีใครหรอกไปขายข้าวหอมปทุมได้เกวียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท  
และวันนี้ชาวนาไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน กระทรวงพาณิชย์บอกว่านี่คือความส าเร็จของ
กระทรวงพาณิชย์ ผมมองว่าไม่ใช่หรอกครับ ความส าเร็จจริง ๆ ไม่ได้อยู่ท่ีกระทรวงพาณิชย์
สามารถท่ีจะประหยัดเงินงบประมาณท่ีจะไปช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เท่าไร แต่หน้าท่ีของ
กระทรวงพาณิชย์คือท าอย่างไรให้ชาวนาไปขายได้ตามราคาท่ีอ้างอิงท่ีกระทรวงก าหนด 
ได้มากท่ีสุดครับ นี่คือประเด็นเรื่องของราคาข้าวท่ีอยากจะฝากเอาไว้ในปีสุดท้ายของการ
จัดท างบประมาณและการน านโยบายหลักของรัฐบาลไปใช้ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ ข้าวหอมปทุมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ท่ีประมาณ ๖๘๐ กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวเปลือกเจ้า 
๖๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ แต่ข้อเท็จจริงก็คือในเขตภาคกลางเราอยู่ในท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาพื้นท่ี
ชลประทานเกือบทุกจังหวัดนั่นละครับ เราเกี่ยวข้าวได้จริง ข้าวหอมปทุมเราเกี่ยวได้ประมาณ
เกือบ ๑ ตันต่อไร่ ข้าวขาวบางทีก็ได้ถึง ๘๕๐  ๙๐๐ บางคนได้ ๑ ตันกว่าต่อไร่ แต่สูตรในการ
ค านวณกลับคิดให้เขาเพียงแค่ ๖๐๐ กว่ากิโลกรัมต่อไร่ นี่คือสิ่งท่ีมันไม่เกิดความเป็นธรรม  
และผมอยากจะเสนอว่าให้ค านวณโดยอิงจากกลุ่มของจังหวัด ภูมิประเทศ เพื่อให้มัน
สอดคล้องกับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ตามความเป็นจริงมากขึ้น  พี่น้องเกษตรกรจะได้เงิน 
ส่วนต่างท่ีมากขึ้น  
 

- ๓๐๒/๑ 
 

 
 
 



๖๑๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๐๒/๑ 
 
  ประเด็นสุดท้ายท่ีอยากจะฝากไว้เป็นกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผมดู
การจัดท างบประมาณปีนี้ต้องบอกว่าเครื่องจักรหลักท่ีส าคัญและความหวังท่ีจะสร้างรายได้
ให้กับประเทศ ผมว่าอยู่ท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬานี้ล่ะ แต่กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาได้รับการจัดสรรจริงครับ เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๒๐๐ กว่าล้านบาท ปีนี้ได้รับการ
จัดสรรไป ๕,๓๓๐ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว ปีท่ีแล้วเป็นปีโควิด (COVID) เป็นปีฐาน
ต่ าสุดเลย การท่ีเราจะตั้งเป้าหมายเอากีฬา เอาการท่องเท่ียวมาสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
ผมอยากท่ีจะให้เทียบกับปีฐานก็คือปีก่อนท่ีจะเกิดโควิด (COVID) ปี ๒๕๖๒ กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬาได้รับงบประมาณถึง ๖,๕๐๐ ล้านบาท ถ้าเทียบกับปี ๒๕๖๖ ได้เพียง 
๕,๓๐๐ ล้านบาท ต่างกัน ๑,๕๐๐ บาท สิ่งเหล่านี้ผมอยากจะสะท้อนไปยังรัฐบาลว่าถ้าหาก
เราจริงจังกับเรื่องของการท่องเท่ียว กับเรื่องของการใช้กีฬาในการสร้างรายได้  สร้างโอกาส
ให้กับประเทศ เราควรท่ีจะให้ความส าคัญกับกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามากกว่านี้ครับ 
ผมมีภาพบรรยากาศตัวอย่างและอยากจะเสนอเป็นข้อคิดเห็นต่อการใช้เงินงบประมาณในปีนี้ 
ขอภาพคลิปวิดีโอ (Clip Video) หน่อยครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีท าการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  คลิป (Clip) นี้เป็นคลิป 
(Clip) เมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมาท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ทีมชาติไทยไปท าการแข่งขันฟีฟ่า เดย์  
เฟรนด์ลี แมตช์ (FIFA Day Friendly Match) ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ท่านประธานเชื่อไหมว่า 
พี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงจ านวนมาก ท่านดูภาพในสนามนะครับ 
สนามแทบแตก เกินความจุล้นความจุของสนาม มีพี่น้องประชาชนท่ีรอจะซื้อตั๋วเข้าไปอีก
หลายพันหลายหมื่นคน นี่เป็นเพียงตัวอย่างของกีฬาชนิดเดียวท่ีจังหวัดศรีสะเกษเพิ่งจะได้
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติไปเมื่อเดือนกว่าท่ีผ่านมานี้ ทาง กกท.  
ทางจังหวัดก็ได้เอาเงินงบประมาณไปปรับปรุงสนาม ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
ท่ีจะเตรียมรองรับมหกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบบนี้ ผมก็อยากเห็นครับ จังหวัดใหญ่ ๆ 
หัวเมืองใหญ่ ๆ ท่ีไม่ใช่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับเงินงบประมาณในการเตรียม
ความพร้อมในการปรับปรุงสนามกีฬาก็ตาม ในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับกีฬา
ชนิดต่าง ๆ ก็ตามเพื่อท่ีจะเป็นโอกาส แล้วก็รองรับให้กับการแข่งขันกีฬาใหญ่ ๆ ได้ไปจัดตาม 
 



๖๑๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๐๒/๒ 
 
หัวเมืองตามต่างจังหวัด ท้ายท่ีสุดท่านประธานครับ ผมย้ าอีกครั้งหนึ่งว่าพิจารณางบประมาณ 
ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรและของรัฐบาลชุดนี้ สิ่งไหนท่ีเราให้ค ามั่น  
กับประชาชนเอาไว้ ถ้าเราพูดแล้วเราท าได้พี่น้องประชาชนจะชื่นชม จะสรรเสริญ พี่น้อง
ประชาชนจะจดจ าไว้อยู่ในใจไปตลอดกาล แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราพูดแล้วเราไม่สามารถ
ท่ีจะท าได้จริงต้องระวังนะครับ พี่น้องประชาชนเขาจะจ าไม่มีวันลืมเช่นเดียวกัน ขอบพระคุณ
ท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ  
ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิขออนุญาตชี้แจงนะครับ หลังจากนั้นผมจะขออนุญาตให้ท่านเทวัญ  
ท่านขอ ๑๐ นาที แล้วก็มาท่ีท่านวาโย อัศวรุ่งเรือง นะครับ ขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับ 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิก 
ผ่านท่านประธานถึงเรื่องงบประมาณในวาระรับหลักการครั้งนี้  ก็ได้ฟังเพื่อนสมาชิก 
หลายท่านได้อภิปรายไม่เห็นด้วยกับหลักการในการตั้งงบประมาณในครั้งนี้นะครับ ซึ่งจริง ๆ 
ก็อยากจะชี้แจงสั้น ๆ ว่าทุกปีท่ีผ่านมาในวาระรับหลักการงบประมาณท่ีเราท ามาทุกปี 
ก็เป็นการตั้งประมาณท่ีตั้งไปตามภาวะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจากรายได้ประมาณการ 
ท่ีเราได้รับ และความจ าเป็นในการท่ีเราจะต้องท างบประมาณขาดดุลเพื่อกู้เงินมาใช้ในการ
ลงทุนพัฒนาประเทศซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาทุกปี อย่างปีนี้ก็เป็นวงเงิน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งมากกว่าปีท่ีผ่านมาเพียง ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ปีท่ีผ่านก็คือปี ๒๕๖๕ ก็คือ ๓,๑๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ปีนี้ก็ใกล้เคียงกับปีท่ีแล้ว ซึ่งก็ได้รับหลักการไปแล้วก็มาใช้เป็นงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ ปีนี้เป็นปี ๒๕๖๖ ซึ่งผมคิดว่าในภาพรวมงบประมาณก็ตั้งงบประมาณแยกไปตาม
หน่วยงาน ตามกระทรวงต่าง ๆ ตามองค์กรต่าง ๆ ท่ีจะใช้งบประมาณเหมือนปีท่ีผ่านมา  
โดยตัวเลขแต่ละกระทรวงหรือแต่ละองค์กรก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับ ซึ่งถามว่า 
จะเปลี่ยนไปให้มากหรือหายไปเลยได้ไหม คงเป็นไปไม่ได้นะครับ -------------------------------- 
 

- ๓๐๓/๑ 
 



๖๑๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๐๓/๑ 
 
เพราะว่าทุกอย่างก็จะมีข้อจ ากัดเรื่องงบประจ า เงินเดือน โครงการต่อเนื่องท่ีต้องด าเนินการ
ตามกฎหมาย พอถึงงบลงทุนบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ดีหลังจาก 
รับหลักการไปถ้าเราเห็นว่าบางโครงการไม่เหมาะสม งบประมาณของบางหน่วยงานมากไป
หรือน้อยเกินไปเราก็สามารถแปรญัตติตัดลดได้นะครับ อย่างไรก็ดีส าหรับกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งงบประมาณในปีท่ีผ่านมาเราได้รับอยู่ ๖,๘๒๕ ล้านบาท ในปีท่ี
เราท านั่นคือปี ๒๕๖๖ เราตั้งงบประมาณไว้ ๖,๘๒๒ ล้านบาท ซึ่งก็คือใกล้เคียงกับปี ๒๕๖๕  
จะเพิม่ให้มากขึ้นได้ไหม ก็ท าได้ครับ แต่ก็จะเป็นภาระเร่ืองงบลงทุน งบประมาณก็จะขาดดุล
มากขึ้น ซึ่งอันนี้จะเป็นข้อจ ากัดในเรื่องรายได้ของปีนี้  ซึ่งก็เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจนะครับ อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าในภาพรวมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนพูดว่าอยากให้รัฐบาลให้ความส าคัญให้เพิ่มงบประมาณ
เพราะว่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) เป็นรากฐานส าคัญท่ีจะสร้างเศรษฐกิจในอนาคต 
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปของประเทศเรานะครับ ซึ่งเป็นท่ีทราบโดยท่ัวกัน แต่ผมคิดว่างบท่ี
ได้รับมาเราก็มีโครงการดี ๆ หลายอย่างท่ีผมคิดว่าสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) 
ให้เข้มแข็งได้นะครับ เพราะว่าในการท างานจริง ๆ เราไม่ได้ท าเฉพาะแค่งบประมาณ 
ของกระทรวงนะครับ ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) มีอีกองค์กรหนึ่งท่ีเข้ามาช่วย
และมีงบประมาณด้วยก็คือ กสทช. เพราะ กสทช. ก็จะมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
จากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีเรียกว่ายูโซ (USO) ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
อันนี้ก็เป็นเงินปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาท ก็เป็นงานหนึ่งท่ีใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัล (Digital) ร่วมกับกระทรวง อย่างโครงการส าคัญท่ีเราได้ท าร่วมกันคือการขยาย
อินเทอร์เน็ต (Internet) ไปในทุกหมู่บ้านทุกต าบลท่ัวท้ังประเทศเพื่อกระจายความเจริญ 
ในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ( Internet) ไปทุกหมู่บ้านนะครับ เกิดโครงการท่ีเรียกว่า 
เน็ตประชารัฐ ส่วนของ กสทช. เขาเรียกว่าโครงการยูโซเน็ต (USO Net) คือหลักการเดียวกัน 
คือในหมู่บ้านหรือต าบลท่ีอยู่ห่างไกลการท่ีให้ภาคธุรกิจเอกชนลงทุนสร้างไฟเบอร์ (Fiber)  
ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet) ไปตามหมู่บ้านไม่คุ้มขาดทุนครับ เพราะมีคนใช้น้อย 
และมีความห่างไกลก็ต้องลงทุนเป็นจ านวนมากเป็นเงินมหาศาล ซึ่งอันนี้ทางกระทรวง 
และทางรัฐบาลร่วมกับ กสทช. ก็ได้ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ ซึ่งวันนี้ทุกหมู่บ้านทุกต าบล 
 



๖๑๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๐๓/๒ 
 
ในประเทศไทยเกือบทุกพื้นท่ีท่ีลิจิติเมต (Legitimate) ถูกกฎหมาย มีไฟเบอร์ ออปติก 
(Fiber Optic) อินเทอร์เน็ต (Internet) เข้าถึง และบางจุดเราก็สร้างฟรี วายฟาย ฮอตสปอต 
(Free WiFi Hotspot) เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนท่ีมีรายได้น้อยด้วย อันนี้ เป็น
โครงการท่ีท าร่วมกัน ผมถือว่าเป็นโครงการท่ีประสบความส าเร็จนะครับ เพราะท าให้วันนี้  
คนไทยเรามีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ( Internet) มีอินเทอร์เน็ต ( Internet) ใช้กว่า  
๘๐ เปอร์เซ็นต์ มีการวัดกันซึ่งถือว่าเป็นอัตราท่ีสูงมากนะครับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและสูง
เทียบเท่ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลาย ๆ ประเทศเลยก็ประมาณนี้ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ การท่ีเรามี
ธุรกิจออนไลน์ (Online) มีการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง 
(Internet Banking) โมบายแบงก์กิง (Mobile Banking) ในการโอนเงินเป็นเรื่องปกติในชีวิต 
ประจ าวันของคนไทย และท าให้การท าธุรกิจหรือท างานต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital) เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จนวันนี้ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) 
จะเป็นสัดส่วนส าคัญในจีดีพี (GDP) ของเรานะครับ ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าในอีก ๕ ปีข้างหน้า 
เราอยากผลักดันให้ถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ในส่วนภาครัฐโครงการส าคัญท่ีรัฐบาล
ผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างบิกดาต้า (Big Data) หรือสร้างระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐหรือท่ี
เรียกว่าคลาวด์กลางภาครัฐ เราเรียกว่ากัฟเวิร์นเมนต์ ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิซ 
(Government Data Center and Cloud Service) อันนี้อยู่ในงบประมาณ เป็นโครงการ  
ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสร้างระบบคลาวด์ (Cloud) มาให้หน่วยงานภาครัฐ
ท้ังหมดน าข้อมูลมาเก็บในคลาวด์กลางภาครัฐ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัย ------------- 
 

- ๓๐๔/๑ 
 
 
 
 
 

 



๖๑๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๐๔/๑ 
 
ท่ีส าคัญต้องการยกระดับการให้บริการด้านข้อมูลด้านการท างานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital) ท่ีบริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นความส าเร็จ
อย่างมากของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital) ซึ่งวันนี้ก็มีหน่วยงาน ๘๐๐ กว่าหน่วยงาน
แล้วนะครับ มีระบบต่าง ๆ เข้ามามากมายท่ีมาใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ โครงการส าคัญ 
ท่ีเรามุ่งเน้นอีกอย่างหนึ่งคือการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอาเซียน ดิจิทัล ฮับ (ASEAN 
Digital Hub) คือเป็นศูนย์กลางของการท าธุรกิจด้านดิจิทัล (Digital) ซึ่งรากฐานส าคัญน่าจะ
เกี่ยวกับเรื่องคลาวด์ (Cloud) ท่ีเราได้วางระบบไปแล้ว ก็คือเรื่องของการขยายเส้นทาง 
ความจุสายเคเบิลใต้น้ าเพื่อการเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือท้ังโลก เช่ือมไปถึง
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และเป็นเครือข่ายท่ีท าให้การส่งต่อสัญญาณข้อมูลข่าวสาร 
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วท าให้เกิดระบบคลาวด์ (Cloud) ในประเทศไทย แล้วก็เกิดการน า
ข้อมูลไปใช้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) ต่อไป ท่ีเห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือค่าใช้จ่าย 
ในการบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสูงจากท่ีเราด าเนินการโครงการซับมารีน 
เคเบิล (Submarine Cable) ท าให้วันนี้จากท่ีเคยมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๐ บาทต่อเมกะบิต 
เพอร์ เซก (Megabit Per Sec) ก็ลดลงมาเหลือประมาณ ๔.๖๒ บาทต่อเมกะบิต เพอร์ เซก 
(Megabit Per Sec) ซึ่งท าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากย่ิงขึ้นนะครับ 
  อีกเรื่องหนึ่งท่ีพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกก็พูดถึงกันมากคือเรื่อง 
ของการน าสายเคเบิลหรือสายสื่อสารลงใต้ดิน อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่จริง ๆ เพราะว่าในช่วง
หลายสิบปีท่ีผ่านมามีสายเคเบิลพาดบนเสาไฟฟ้าสะสมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สายโทรศัพท์  
สายเคเบิลทีวี (TV) จนถึงสายอินเทอร์เน็ต (Internet) มีการประมาณว่ากว่า ๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
ท่ีเห็นแขวนกันอยู่เหนือเสาไฟฟ้านี้เป็นสายท่ีไม่ได้ใช้แล้ว สายโทรศัพท์ท่านก็ทราบว่าวันนี้  
ก็แทบไม่มีใครใช้โทรศัพท์บ้านแล้วแต่สายนี้ยังอยู่ อันนั้นก็ท าให้เป็นปัญหาในเชิงทัศนียภาพ
แล้วก็สกปรกดูรกรุงรัง ซึ่งอันนี้ทางรัฐบาลก็ได้เร่งแก้ไขปัญหานี้อยู่ ผมก็ติดตามโครงการ 
ในหลายพื้นท่ีท่ีเราท าเรื่องของการเอาสายสื่อสารลงใต้ดินหรือจัดระเบียบสาย จัดระเบียบสาย
คือเอาสายท่ีไม่ได้ใช้ออกและเดินสายใหม่ให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้รกรุงรัง แต่ทุกสิ่งท่ีท า  
โดยเฉพาะการจัดระเบียบสายหรือการลงทุนด้านอินเทอร์เน็ต (Internet) ต้องใช้เงินเยอะครับ  
แต่โชคดีว่าด้วยระบบท่ีเราวางไว้ ท้ังหมดท่ีท าไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาล ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ  
 



๖๑๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๐๔/๒ 
 
เป็นการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งอยากให้เราเข้าใจด้วยว่าการติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ต 
(Internet) โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็คือเป็นการท่ีรัฐบาลโดย กสทช.  
ก็เปิดประมูลเปิดใบอนุญาตให้กับภาคเอกชนลงทุนซึ่งเราก็คุ้นเคย  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม)  :  ผมขึ้นชื่อให้ดูเพื่อให้ท่านเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้คือเอกชนท่ีได้รับอนุญาต ได้รับ
สัมปทานเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet) และมีการลงทุนปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านบาท  
ซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในงบประมาณแผ่นดิน ท าให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) เกิดการ
ใช้งานการสื่อสารท่ีท าให้ผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยเราอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ในเรื่อง
ของสปีด (Speed) ความเร็วการเข้าถึง ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเพราะเราก็ใช้
อินเทอร์เน็ต (Internet) กันอยู่ทุกวันโดยไม่มีปัญหาอะไรท้ังสิ้นครับ 
  อีกสิ่งหนึ่งท่ีผมคิดว่าเป็นเรื่องส าคัญท่ีรัฐบาลผลักดันมาตลอดก็คือการสร้าง
ธุรกิจใหม่ ๆ ในด้านดิจิทัล (Digital) บางทีเราใช้ภาษาว่าสตาร์ตอัป (Start Up) ซึ่งวันนี้โครงการ 
ส าคัญท่ีเราผลักดันคือเรื่องของไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ (Thailand Digital Valley) ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนท่ีอีอีซี (EEC) อ าเภอศรีราชา โครงการนี้ก็ได้งบประมาณเพื่อจะสร้างศูนย์ลงทุนเป็นอาคาร
และเป็นศูนย์วิจัย เพื่อให้สตาร์ตอัป (Start Up) หรือนักธุรกิจท้ังไทยและต่างประเทศมารวม 
มาเช่า มาใช้พื้นท่ีในการท าธุรกิจ เป้าหมายจริง ๆ ก็คือให้เกิดซิลิคอน วัลเลย์ (Silicon Valley) 
ในเมืองไทย พูดง่าย ๆ ให้เกิดธุรกิจด้านดิจิทัล (Digital) มีการให้บริการต่าง ๆ ท่ีทันสมัย  
เพื่อท าให้เกิดการลงทุนและเกิดการพัฒนาโครงสร้างต่าง ๆ ในประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 
ในพื้นท่ีอีอีซี (EEC) และท้ังประเทศ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถ้าโครงการนี้ประสบความส าเร็จ
หลังจากสร้างอาคารนี้เสร็จภายในอีกปี ๒ ปีข้างหน้านี้ก็จะมีนักลงทุนท้ังจากต่างประเทศ ---- 
 

- ๓๐๕/๑ 
 
 

 



๖๒๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๐๕/๑ 
 
และในประเทศมาใช้บริการเต็มพื้นท่ีแน่นอน เพราะเรามีการส่งเสริมการลงทุน มีการสร้าง
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการลงทุน มีการแก้กฎหมายด้วย เมื่อก่อนมันมีปัญหาว่าคนท่ีจะมาลงทุน 
ในสตาร์ตอัป (Startup) เวลาเขาลงไปซื้อหุ้น ลงทุนในหุ้นและเมื่อเอาหุ้นไปขายมีก าไร  
เขาเรียกว่าเวนเจอร์ แคปพิทัล (Venture Capital) ก็คือท าก าไรจากการขายหุ้นในสตาร์ตอัป 
(Startup) ต้องถูกเก็บภาษี ๑๕ เปอร์เซ็นต์ แคปพิทัล เกน แทกซ์ (Capital Gain Tax) วันนี้
รัฐบาลก็ยกเลิกภาษีตัวนี้แล้ว แคปพิทัล เกน แทกซ์ (Capital Gain Tax) ไม่มี เพราะท่ี 
ผ่านมาพอมีระบบภาษีแคปพิ ทัล เกน แทกซ์ (Capital Gain Tax) สตาร์ตอัป (Startup)  
ในเมืองไทยก็เกิดน้อยมาก เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปจดทะเบียนบริษัทท่ีสิงคโปร์ หรือประเทศอื่น 
ท่ีไม่มีภาษีตัวนี้ วันนี้เราแก้แล้วครับ ต่อไปนักลงทุนหรือว่าเวนเจอร์ แค็ป (Venture Cap)  
ก็จะมาลงทุนสร้างสตาร์ตอัป (Startup) ในประเทศไทยมากขึ้นเพราะไม่มีภาษีตัวนี้ ซึ่งอันนี้
เป็นหัวใจส าคัญเป็นตัวอย่างท่ีเราได้ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) 
 อีกเรื่องหนึ่งท่ีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญมาก 
นอกจากส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วคือส่งเสริมด้านกีฬา ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ วันนี้รัฐบาลได้รับรอง  
ให้กีฬาอีสปอร์ต (e-Sports) เป็นกีฬาตามกฎหมาย มีการส่งนักกีฬาไปแข่งระหว่างประเทศ 
เช่นซีเกมส์ (SEA GAMES) ท่ีผ่านมาแล้วก็ส่งนักกีฬาอีสปอร์ต (e-Sports) ไปแข่งได้เหรียญทองมา 
๒ เหรียญ ได้เหรียญเงินมา ๓ เหรียญ เหรียญทองแดง ๒ เหรียญ ถือว่าประสบความส าเร็จมาก 
เป็นกีฬาชนิดหนึ่งท่ีประสบความส าเร็จ แล้วนอกจากส าเร็จในด้านสร้างชื่อเสียงแล้ว เราเชื่อว่า
อีสปอร์ต (e-Sports) จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาอาชีพด้วย แล้วก็จะมีธุรกิจ
ต่อเนื่องเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต (e-Sports) นั้นอีกมากมาย อันนี้เป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่ง 
ท่ีทางรัฐบาลให้การส่งเสริม อย่างล่าสุดมีทีมน้องนักกีฬาเพิ่งไปแข่งอีสปอร์ต (e-Sports) 
ชนะระดับโลกมาได้รับเงินรางวัลถึง ๑๗ ล้านบาท  
 อีกเร่ืองหนึ่งท่ีเพ่ือนสมาชิกพูดถึงคือการท่ีประชาชนจะถูกหลอกลวงออนไลน์ 
(Online) ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) อันนี้ผมเรียนว่าทางรัฐบาลก็ให้ความส าคัญ
เรื่องนี้มาก ผมติดตามงานเรื่องนี้ตลอดเวลา เรามีการตั้งศูนย์ร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียน 
จากพี่น้องประชาชนท่ีเรียกว่า ๑๒๑๒ และสามารถร้องเรียนทางออนไลน์ (Online) ได้ด้วย  
แล้วก็ประสานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีหน่วยงานท่ีรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ (Online) 
 



๖๒๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๐๕/๒ 
 
หรือแจ้งความออนไลน์ (Online) ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะคดีออนไลน์ (Online) มีเยอะมาก 
ถ้าให้พี่น้องประชาชนเดินทางมาแจ้งความท่ีโรงพักท่ีสถานีต ารวจก็คงจะรับไม่ไหวแล้วไม่ทัน
เหตุการณ์ ก็เลยมีช่องทางในการแจ้งความออนไลน์ (Online) อยา่งล่าสุดมีคดีการหลอกลวง
ออนไลน์ (Online) ในการซื้อขายสินค้าซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่มาก ส่วนใหญ่จะเกิดในเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เพราะมีแอกเคานต์ (Account) ปลอม มีร้านค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้มีการ
ตรวจสอบเยอะมาก เราก็ด าเนินการนะครับ ใช้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ปิดกั้นธุรกิจผิดกฎหมาย
หรือร้านค้าท่ีหลอกลวงประชาชน ท าอยู่ตลอดครับ แล้วล่าสุดเป็นเรื่องท่ีประชาชนพูดถึง 
กันมาก ผมอยากจะพูดให้พี่น้องประชาชนเข้าใจคือเรื่องของ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งออกในปี ๒๕๖๑ อันนี้เป็นเรื่องส าคัญ เป็นสิ่งท่ีรัฐบาลออกกฎหมายมา
เพื่อคุ้มครองประชาชนนะครับ เพราะในช่วงนี้เราก็ทราบว่ามีการลงทุนหรือการซื้อขาย 
คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) หรือเงินดิจิทัล (Digital) กันเป็นจ านวนมากท่ัวท้ังโลก 
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการซื้อขายอยู่แล้วผ่านระบบซึ่งเป็นบริษัทของต่างประเทศ แล้วก็มีความเสี่ยง
คือถูกหลอกลวง ถูกหลอกลวงจากการลงทุนการซื้อขาย แล้วก็มีประชาชนเสียหาย 
เป็นจ านวนมากทั่วท้ังโลก วันนี้รัฐบาลให้ความส าคัญเร่ืองนี้ได้ออก พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ท าให้เกิดตลาดหรือเอกซ์เชนจ์ (Exchange) ในการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี 
(Cryptocurrency) ขึ้นมาในประเทศไทย ซึ่งวันนี้มีอยู่ ๙ บริษัทท่ีรับใบอนุญาต ซึ่งวันนี้ 
ถ้าพี่น้องประชาชนจะมีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิ ทัล  (Digital) หรือคริปโทเคอร์เรนซี 
(Cryptocurrency) เหรียญต่าง ๆ ท่านก็ซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายและมีความปลอดภัย 
เพราะมี กลต. เป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผมเองก็มี
การติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่เรียนว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนไปเก็งก าไร
หรือว่าไปท าการป่ันเหรียญปั่นอะไรเพ่ือให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชน -------------- 
 

- ๓๐๖/๑ 
 

 
 
 



๖๒๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๓๐๖/๑ 
 
อันนี้ผมฝากเตือนไปถึงนักลงทุนทุกคนด้วยว่าตลาดมีความเสี่ยง การท่ีท่านเข้ามาเก็งก าไร  
ก็มีความผันผวนของราคา ก็อยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วระมัดระวังเรื่องความเสียหายจาก
การลงทุนด้วย แต่ว่าสิ่งท่ีเราท าคือเราต้องการสร้างตลาดเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นให้การลงทุน
ของพี่น้องประชาชนในประเทศปลอดภัยไม่ถูกหลอกลวงนะครับ ซึ่งความส าเร็จของ
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital) ก็ท าให้วันนี้แม้แต่ในการประชุมเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอร์รัม ๒๐๒๒ 
(World Economic Forum 2022) ท่ีผ่านมาไม่กี่วันนี้บ เขาก็เชิญคนไทยคนหนึ่งไปพูดในงาน 
ดีฟาย-ฟิวเจอร์ ออฟ ดี เซนทรัลไลซ์  กัฟเวิร์นแนนซ์  (DeFi-Future of Decentralized 
Governance) ก็คือพูดถึงเรื่องคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เรื่องบล็อกเชน  
(Block Chain) เขาเชิญไปเองครับ เพราะเห็นว่าจากสิ่งท่ีรัฐบาลประเทศไทยเราได้ท ามา 
ในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital) ท าให้เราประสบความส าเร็จ มีตลาดที่ก้าวหน้าจนได้รับ
การยอมรับในระดับโลกนะครับ แต่เร่ืองส าคัญที่รัฐบาลผลักดันอยู่ตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง
ของไซเบอร์ซิเคียวริตี (Cyber Security) คือความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ เราจะทราบว่ามีการถูกโจมตี การแฮ็ก (Hack) ข้อมูล มีการปล่อยไวรัส มัลแวร์ 
(Virus Malware) มีอาชญากรคอมพิวเตอร์เข้ามาโจมตีระบบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวันนี้เราก็มี 
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีหน่วยงานขึ้นมาก ากับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
มีการวางระเบียบก าหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ และท าให้หน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานส าคัญต่าง ๆ ท่ีมีข้อมูลส าคัญต้องมีระบบ มีการบริหารจัดการ มีการป้องกัน 
ท่ีได้มาตรฐาน มีการเฝ้าระวังภัยคุกคาม และมีการร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องไซเบอร์ ซิเคียวริตี (Cyber Security) และสุดท้ายท่ีเป็นกฎหมายท่ีเพิ่ง
บังคับใช้ล่าสุดและเพื่อนสมาชิกหลายคนก็พูดถึงคือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พีดีพีเอ 
(PDPA) ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องท่ีรัฐบาลออกกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อให้เรามีการคุ้มครองสิทธิ 
ในข้อมูลของพี่น้องประชาชนนะครับ ข้อมูลของเรา เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ รสนิยม 
ในการซื้อของ ประวัติการรักษาพยาบาล ข้อมูลสุขภาพ พฤติกรรมต่าง ๆ ของเรา บางทีเราไป
ติดต่อกับร้านค้า ไปติดต่อซื้อของออนไลน์ (Online) หรือไปติดต่อท าธุรกรรมต่าง ๆ เขาจะมี
การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งวันนี้ข้อมูลรั่วไหลออกไปมากนะครับ  
มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้องท าให้ประชาชนเสียหาย จึงได้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมา  
ซึ่งพอมีกฎหมายนี้บังคับใช้แล้วนี่นะครับ ร้านค้า ธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ ท่ีเอาข้อมูลของท่าน 



๖๒๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๓๐๖/๒ 
 
ไปเก็บไว้นะครับ ของประชาชนต้องเก็บข้อมูลไม่ให้รั่วไหล ต้องมีระบบป้องกัน และท่ีส าคัญ
ถ้าเอาข้อมูลไปใช้ในทางท่ีผิดมีโทษนะครับ มีโทษอาญา มีบทปรับ ซึ่งท าให้ต่อไปนี้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเราท่ีน าไปให้กับองค์กรต่าง ๆ หรือร้านค้าต่าง ๆ ก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้น 
พี่น้องประชาชนก็จะมีความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์ (Online) หรือติดต่อธุรกิจ 
กับองค์กรต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น แต่ก็ยอมรับนะครับ ผมก็เห็นออกข่าวกันเยอะ มีคนสอบถาม  
กันมากถึงกฎหมายฉบับนี้ว่าจะท างานได้อย่างไร จะมีบทลงโทษท่ีเขาจะโดนผลกระทบ
หรือไม่ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งท่ีผมพยายามชี้แจงอยู่ แล้วก็ฝากพวกเราถ้ามีข้อสงสัยก็ติดตามดูได้
ในเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือในเว็บไซต์ (Website) ของหน่วยงานเราท่ีเรียกว่าพีดีพีเอ 
(PDPA) จะมีท้ังเจ้าหน้าท่ีคอยให้ข้อมูลด้วยเพื่อชี้แจงพี่น้องประชาชน ก็หวังว่าท้ังหมด 
ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ด าเนินการมาท้ังหมดก็มุ่งหวังท่ีจะสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) ของเราเพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพราะรัฐบาล
เช่ือมั่นว่าการจะสร้างรายได้ท่ีดีให้กับพี่น้องประชาชน ให้กับประเทศชาติของเราต้องผลักดัน
ให้เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยให้ได้นะครับ ขอบคุณมากครับ  
 

- ๓๐๗/๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖๒๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๓๐๗/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ 
ผมถือโอกาสรายงานการใช้เวลา เมื่อเวลา ๒๐.๔๗ นาฬิกา คณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาไป  
๔ ชั่วโมง ๕ นาที ๒๐ วินาที สมาชิกฝ่ายรัฐบาลได้ใช้เวลาไป ๗ ชั่วโมง ๒๓ นาที ๗ วินาที 
เพราะฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลก็มีเวลาเหลืออยู่ ๑๐ ชั่วโมง ๓๑ นาที ๓๓ วินาที ฝ่ายค้านได้ใช้เวลา
ไป ๑๒ ชั่วโมง ๔๗ นาที ๒๑ วินาที ฝ่ายค้านมีเวลาเหลืออยู่ ๙ ชั่วโมง ๑๒ นาที ๓๙ วินาที 
ประธานสภาได้ใช้เวลาไป ๓๖ นาที ๑๘ วินาที อันนี้เรียนเพ่ือทราบ ขณะนี้มีการส่งชื่อเข้ามา 
ฝ่ายค้านก็ส่งชื่อเข้ามามากขึ้น เพราะฉะนั้นการจัดล าดับหลังจากท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ แล้ว
คุณหมอวาโย อัศวรุ่งเรือง หลังจากนั้นก็จะต่อด้วยท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์ ก็จะได้เตรียมตัว 
เชิญท่านเทวัญ 
  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ผม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา  
จากจังหวัดนครราชสีมา ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานท่ีได้ให้โอกาสผมได้อภิปราย
งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ ในวงเงิน ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท จริง ๆ แล้วผมขออนุญาต 
ท่ีจะกล่าวถึงโครงการเมกะโพรเจกต์ (Megaproject) อันหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการท่ีต่อเนื่อง 
มาจากรัฐบาลชุดท่ีแล้ว ซึ่งผมก็พยายามดูว่าจะมีงบประมาณตรงไหนท่ีจะท าให้โครงการนี้
แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ ก็ไปดูในเล่มท่ี ๕ หน้า ๒๐๑ ก็ปรากฏมีรายการอยู่ แต่ไม่พบ
จ านวนเงินท่ีจะมาผลักดันให้โครงการนี้จบนะครับ โครงการท่ีผมจะกล่าวถึงก็คือโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา หรือท่ีเราจะเรียกกันว่า
มอเตอร์เวย์ (Motorway) บางปะอิน-โคราช หรือท่ีศัพท์ภาษาช่างเราเรียกว่าสายเอ็ม ๖  
(M6) เรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับ ท่ีมาของโครงการก็คือเนื่องจากโครงการนี้ 
เป็นโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพ ท่านคงทราบว่าถนนมิตรภาพเดิมเลย 
เป็นแค่ ๒ เลน (Lane) แล้วหลังจากนั้นมาสมัยท่าน พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  
เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านก็ขยายเป็น ๔ เลน (Lane) หลังจากนั้นมาพรรคชาติพัฒนาก็มีโอกาส
ได้ดูแล โดยท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ก็ขยายเป็น ๘ เลน (Lane) แล้วก็คาดการณ์ว่าถนนเส้นนี้
จะรองรับการจราจรได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากเศรษฐกิจของอีสาน ๒๐ จังหวัดเจริญเติบโต 
จนปัจจุบันนี้การจราจรบนถนนมิตรภาพเส้นนี้ติดมาก ซึ่งถือว่าถนนมิตรภาพเป็นเส้นเลือดใหญ่ 
ต้องเป็นเส้นเลือดใหญ่ไว้หล่อเลี้ยงชาวอีสาน ส.ส. ท่ีอยู่อีสานท้ังหมดก็ทราบนะครับว่า 



๖๒๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๐๗ /๒ 
 
ทุกท่านท่ีจะกลับบ้านก็ต้องผ่านเส้นนี้ เมื่อปี ๒๕๕๙ ขณะนั้นรัฐบาลในชุดนั้นก็ได้อนุมัติ
โครงการก่อสร้างถนนพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน -สระบุรี-โคราช ท่ีเราเรียกว่า 
มอเตอร์เวย์ (Motorway) บางปะอิน-โคราช เอ็ม ๖ (M6) นี่นะครับ โดยใช้วงเงินการเวนคืน
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน ๖,๖๓๐ ล้านบาท งานโยธาอีก ๖๙,๙๗๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้นประมาณ 
๗๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท โดยแบ่งสัญญาออกเป็น ๔๐ สัญญา ระยะทางท้ังสิ้น ๑๙๖ กิโลเมตร 
สาเหตุท่ีแบ่งให้เป็น ๔๐ สัญญาเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วให้แล้วเสร็จภายใน 
ปี ๒๕๖๓ เริ่มประมูลสัญญาแรกในปี ๒๕๖๐ ก็กะว่าปี ๒๕๖๓ จะแล้วเสร็จ ผลการตอบแทน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์อีไออาร์อาร์ (EIRR) ก็ประมาณ ๑๔.๓๗ เปอร์เซ็นต์ แต่มาถึงปัจจุบัน 
ปี ๒๕๖๕ โครงการนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจากการสอบถามแล้วยังขาดเงินอีกประมาณ 
๖,๐๐๐ ล้านบาท --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๐๘/๑ 
 
ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าสาเหตุของความล่าช้านี้ คือเนื่องจากปัจจุบันสัญญา ๔๐ สัญญา 
ท่ีผมได้กล่าวแล้ว เสร็จแล้วประมาณ ๒๙ สัญญา ยังไม่แล้วเสร็จอีก ๑๑ สัญญา  
เพราะเนื่องจากว่าตอนท่ีเริ่มท าการส ารวจออกแบบ พอมาประมูลจริง ๆ แล้วหน้างาน  
หรือภูมิประเทศท่ีจะท าการก่อสร้างไม่เหมือนกับในแบบท่ีออกไว้ เช่นเดิมทีพื้นท่ีเป็นพื้นท่ี
ท้องนา แต่พอเข้าไปพื้นท่ีจริง ๆ แล้วกลายเป็นหุบเหว ซึ่งในทางวิศวกรรมแล้วไม่สามารถ 
ท่ีจะก่อสร้างเป็นถนนได้ต้องเปลี่ยนแปลงแบบให้เป็นสะพาน ฉะนั้นค่าก่อสร้างก็เลยเกิน
ขึ้นมาอีกประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ผลจากความล่าช้าครับท่านประธาน คือแน่นอนครับ 
ถนนเส้นนี้เราต้องการระบายรถจากถนนมิตรภาพ พอผลจากความล่าช้าโดยเฉพาะช่วงเทศกาล 
ถ้าท่านประธานเคยไปอีสานท่านทราบดีว่ายิ่งช่วงเทศกาลแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่  
ช่วงสงกรานต์ ช่วงเข้าพรรษา หรือแค่ลองวีกเอนด์ (Long Weekend) หยุดสัก ๓  ๔ วัน เส้นนี้
จะหนักหนาสาหัสมาก ยังดีในช่วงปีใหม่ ท่ีผ่านมากรมทางหลวงได้เปิดให้ทดลองใช้  
ช่วงเทศกาลปีใหม่ เดี๋ยวเราจะเห็นรูปนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  จากช่วงปากช่องไปสีคิ้วขาออก 
ลองเปิดใช้วิ่งวันท่ี ๒๙-๓๑ มกราคม ใช้เวลา ๓ วัน ช่วงนี้สั้น ๆ มีรถวิ่งท้ังหมด ๒๗๒,๐๐๐ 
กว่าคัน แบ่งเบาภาระรถท่ีวิ่งจากถนนมิตรภาพได้ ๑๙ เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยแล้วมีรถใช้จากปากช่อง 
ไปสีคิ้ววันละประมาณเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ คัน ช่วงขากลับหลังปีใหม่คนกลับบ้านจากวันท่ี ๑ 
ถึงวันท่ี ๔ มกราคม กรมทางหลวงก็เก็บตัวเลขอีกเหมือนกันก็มีผู้ใช้ท้ังสิ้น ๓๔๖,๕๔๑ คัน 
แบ่งเบาภาระรถบนถนนมิตรภาพได้อีก ๒๑ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานเห็นใช่ไหมว่าคนนิยม 
ใช้มาก ยิ่งในช่วงสงกรานต์ท่ีผ่านมานี้ จากช่วงปากช่อง-สีคิ้วเท่ียวนี้กรมทางหลวงต่อให้ไปถึง 
ขามทะเลสอไปลงแถว ๆ อ าเภอสูงเนิน ขาออกเหมือนกันครับ วันท่ี ๑๑ ถึงวันท่ี ๑๔ เมษายน
ท่ีผ่านมานี้ มีรถใช้ท้ังสิ้น ๒๖๙,๗๘๑ คัน แบ่งเบาภาระจากถนนมิตรภาพได้อีก ๒๑ เปอร์เซ็นต์ 
จากสีคิ้วไปขามทะเลสอก็สามารถจะแบ่งเบาภาระจากถนนมิตรภาพได้อีก ๒๐ เปอร์เซ็นต์
เช่นกัน ขากลับเช่นกันครับพี่น้องเดินทางกลับจากอีสานก็จะใช้มอเตอร์เวย์ (Motorway) 
เส้นนี้ท่ีเป็นเส้นทดลองใช้ จากสีคิ้วกลับมาท่ีปากช่องมีรถวิ่งท้ังหมด ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคัน  
แบ่งเบาภาระจากถนนมิตรภาพได้อีก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ จากขามทะเลสอมาสีคิ้วก็อีก ๒๐๖,๐๐๐ 
กว่าคัน แบ่งเบาภาระจากถนนมิตรภาพได้อีก ๑๓ เปอร์เซ็นต์ ท่ีผมกราบเรียนท่านประธาน 



๖๒๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๐๘/๒ 
 
อยากให้เห็นว่าวันนี้การจราจรท่ีใช้อยู่ตรงนี้วันละอย่างน้อย ๙๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ คัน  
คิดง่าย ๆ วันหนึ่งถ้าเราเปิดใช้เราจะเก็บเงินค่าผ่านทางได้วันละต่อคันประมาณ ๒๐๐ กว่าบาท 
ถ้าวันหนึ่งมีรถวิ่งประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คัน เราก็ได้วันละประมาณ ๒๐ ล้านบาท เดือนหนึ่ง 
ก็ ๖๐ ล้านบาท ผมเอาแค่ครึ่งหนึ่งแล้วกัน เอาเดือนละ ๓๐ ล้านบาท ปีหนึ่งก็ ๓,๖๐๐ ล้านบาท 
เงินท่ีเราขาดอยู่ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเราเปิดให้วิ่งป่านนี้เราจะได้เงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท 
คืนแล้ว นอกจากค่าผ่านทางท่ีเรายังเสียประโยชน์ไป เราก็ยังเสียประโยชน์เรื่องอุบัติเหตุ 
แน่นอนครับถ้าเรายังปล่อยให้วิ่งบนถนนมิตรภาพอยู่อุบัติเหตุต้องย่อมเกิดขึ้นแน่นอน  
แต่ถ้าวันนี้สายมอเตอร์เวย์ (Motorway) หรือ เอ็ม ๖ (M๖) นี้เสร็จ ข้างบนนี่เป็นเส้นทาง
พิเศษซึ่งไม่มีสี่แยกไฟแดง ไม่มีท่ียูเทิร์น (U-turn) ไม่มีมอเตอร์ไซค์ ไม่มีจักรยาน ฉะนั้น 
การเกิดอุบัติเหตุเป็นไปได้น้อยมาก ๒. ถ้าวันนี้รัฐบาลให้เปิดประเทศแล้ว ถ้าเรามีถนน 
เส้นเอ็ม ๖ (M๖) หรือมอเตอร์เวย์ (Motorway) เส้นนี้มันเป็นการสนับสนุนการท่องเท่ียว 
ในภาคอีสาน แน่นอนพอเปิดประเทศแล้ววันนี้คนวิ่งจากกรุงเทพฯ ไปเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง เสร็จแล้วจากเขาใหญ่ขึ้นมอเตอร์เวย์ (Motorway)  
ไปลงท่ีสีคิ้ว เล้ียวซ้ายไปท่ีอ าเภอด่านขุนทด ----------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๒๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๓๐๙/๑ 
 
ไปกราบนมัสการหลวงพ่อคูณ กลับมาขึ้นมอเตอร์เวย์ (Motorway) ใหม่ไปลงท่ีโคราช 
ไปซื้อผ้าไหมท่ีปักธงชัย ไปดูดินด่านเกวียน ไปดูปราสาทหินพิมาย แวะไปกราบเท้าคุณย่าโม  
ไปทานหมี่โคราชแล้วก็กลับยังภูมิล าเนา บางทีใช้เวลาแค่วันเดียวก็สามารถท่ีจะเดินทางได้  
ก็จะท าให้เศรษฐกิจของภาคอีสานดีขึ้น ท่ีส าคัญครับท่านประธานตอนนี้น้ ามันเป็นปัจจัยหลัก
ท่ีท าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติก าลังมีปัญหาอย่างมาก เพราะเนื่องจากสงครามระหว่าง
รัสเซียกับยูเครน ปัจจุบันถ้าสมมุติเส้นทางเส้นนี้เปิดวิ่งได้แน่นอนครับก็จะประหยัดน้ ามัน 
ก็จะท าให้ผู้สัญจรได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วย อีกอันหนึ่งครับท่านประธาน ดอกเบี้ย 
ท่ีรัฐบาลจะจ่าย วันนี้จะได้เงินคืนอีกปีละประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ป่านนี้ถ้าเปิดได้
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ขณะนี้ผ่านไปแล้ว ๓ ปี ก็เหลือเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  
  อีกประเด็นหนึ่งท่ีเป็นประเด็นส าคัญนะครับท่านประธาน ในสัญญาของ
โครงการนี้มีท้ังหมด ๔๐ สัญญา ปัจจุบันแล้วเสร็จ ๒๙ สัญญา เกินครึ่งหนึ่งเสร็จมาเกินกว่า 
๒ ปีแล้ว หมายความว่าผู้รับเหมาช่วงต่าง ๆ ท่ีเสร็จเกินกว่า ๒ ปี และการค้ าประกันกับ 
กรมทางหลวงหมดลงแล้ว ฉะนั้นหลังจากนี้ไปจะเปิดเส้นทางนี้ เมื่อไร เอ็ม ๖ (M6) หรือ 
มอเตอร์เวย์ (Motorway) บางปะอิน-โคราชให้พี่น้องสัญจรเมื่อไร ถ้าถนนเกิดความเสียหาย
เกิดขึ้นเมื่อไรคนท่ีรับผิดชอบก็คือกรมทางหลวง เพราะว่าผู้รับเหมาถือว่าหมดสัญญาแล้ว 
ฉะนั้นผมต้องฝากถึงรัฐบาลช่วยผลักดันโครงการนี้ให้แล้วเสร็จ เพราะเป็นถนนท่ีสวยท่ีสุด 
ในประเทศไทย เวลาวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปด้านขวาจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ซ้ายมือจะเป็นเขื่อนล าตะคอง แล้วก็จะช่วยการเดินทาง ช่วยประหยัดน้ ามัน ช่วยประหยัดชีวิต
พี่น้องชาวโคราช ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลด้วยนะครับ เพราะว่าชาวอีสานโดยเฉพาะชาวโคราช
รอความหวังของมอเตอร์เวย์ (Motorway) เส้นนี้ครับ กราบขอบคุณมากครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณหมอวาโยครับ ตามด้วยท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์ ครับ 
 
 



๖๒๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๓๐๙/๒ 
 
  นายวาโย อัศวรุ่งเรือง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร
ท่ีเคารพครับ กระผม วาโย อัศวรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
ต้องขอโทษท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและประชาชนท่ีรับอยู่ฟังทางบ้านด้วยนะครับ 
เสียงอาจจะอู้อี้นิดหนึ่งนะครับ เส้นเสียงอักเสบครับท่านประธาน แต่ไม่เป็นอะไรครับ  
ท าหน้าท่ีของผู้แทนราษฎรอย่างเต็มท่ีในการตรวจสอบงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในวาระหนึ่งนี้ 
กับงบประมาณ ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ซึ่งทุกเม็ดทุกสตางค์นั้นมาจากภาษีของประชาชน
ท้ังสิ้นนะครับ ซึ่งหลังจากที่ผมเปิดดูหมื่นกว่าหน้านั้นแล้วก็พบว่าน่าผิดหวังครับท่านประธาน  
ด้วย ๕ ปัจจัยครับ ปัจจัยแรกก็คือว่างบประมาณมีความกระจุกตัวท่านประธาน เรียกว่า  
งบกระจุก จนกระจาย ๒. คือล าดับความส าคัญจัดผิดฝาผิดตัวไปหมดเลย ไม่ยึดถึงประโยชน์
ของประชาชนส่วนใหญ่นะครับ อาจจะมียึดประโยชน์ของใครบางคนบางกลุ่ม  ๓. ก็คือว่า 
ใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า ด าเนินกิจกรรมหรือว่าลงทุนต่าง ๆ ไม่เกิดประสิทธิภาพ  
๔. ตัวชี้วัดหรือว่าตัวเคพีไอ (KPI) ไม่น าพาครับ เรียกว่าเขียนมาเกณฑ์ต่ า ๆ กะว่าเด็กสอบผ่าน 
ยกห้องไม่มีใครตกแน่นอน สุดท้ายท่านประธานคือความโปร่งใสไม่มี ท่านประธานครับ 
สถานการณ์โควิด (COVID) ต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้รัฐบาลหลาย ๆ รัฐบาล
ไม่ใช่แค่รัฐบาลของประเทศไทยอย่างเดียว แต่รวมถึงรัฐบาลท่ัวโลกท่ีจะต้องน ามาคิด
วิเคราะห์ว่าจะด าเนินราชการต่อไปอย่างไร เราเชื่อว่าปี ๒๕๖๖ ปีหน้าจะเป็นปีแห่งการฟื้นฟู
ท่านประธานครับ ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียว แต่รวมถึงต่างประเทศด้วย ในประเทศไทยเอง
กระทรวงสาธารณสุขก็ก าลังจะประกาศให้โควิด (COVID) เป็นโรคประจ าถิ่นแล้ว กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬาเองก็ตามก าลังจะเปิดประเทศเพ่ิมขึ้น ลดมาตรการของตัวเทสต์แอนด์โก 
(Test and Go) ลงนะครับ ประชาชนเองก็ได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็ม กว่าร้อยละ ๗๕ แล้ว 
เรียกได้ว่าเราจะกลับจากโลกออนไลน์ (Online) เข้ามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงคือโลกออนไซต์ 
(Onsite) แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการจัดงบประมาณต่าง ๆ คงจะต้องสอดคล้องกับแนวคิด
อันนี้ล่ะครับ สไลด์ (Side) ขึ้นเลยครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน)  
 

- ๓๑๐/๑ 
 



๖๓๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๑๐/๑ 
 
  นายวาโย อัศวรุ่งเรือง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  วันนี้ครับท่านประธาน เห็นหน้า
หมอวาโยจะต้องคิดกันว่าตามโพยมาเรื่องสาธารณสุขเหมือนเดิม แต่ขออนุญาตครับ วันนี้  
ขอพูดเร่ืองท้ังสาธารณสุข การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงทหาร ต ารวจด้วยเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ตามโพย ท่านประธานครับ  
  อันแรกกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๗๗ 
คือ ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท อยู่ท่ีไหนครับ อยู่ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับ ทู บี แฟร์ 
(To be fair) ท่านประธาน คล้าย ๆ กับทุกหน่วยงานหมื่นกว่าล้านบาท ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เป็นงบเงินเดือนครับ เหลือลงทุนจริง ๆ แค่ ๑๑,๕๐๐ ล้านบาทเท่านั้นเอง ถัดไปครับ  
และผมก็พบความผิดปกติ ไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว อันนี้ก็ต้องเพื่อความ 
เป็นธรรม หลาย ๆ กระทรวงก็เป็นอย่างนี้ครับ งบซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีนี้บวมมาก  
ท่านเตรียมท าออนไลน์ (Online) กันเต็มไปหมดเลย แค่ส านักงานปลัดส านักเดียวมีงบซื้อ
คอมพิวเตอร์ ๑๓๗ ล้านบาท ผมเลยไปไล่ดูของกระทรวงดีอีท้ังกระทรวงเลยครับ มีงบซื้อ
คอมพิวเตอร์ ๙๓ ล้านบาท แต่ สป.สธ. ๑๓๗ ล้านบาท ผมไล่ดูท้ังกระทรวงสาธารณสุขครับ  
ซื้อคอมพิวเตอร์ไป ๕๐๐ กว่าล้านบาท มีท าอะไรบ้าง ซื้อวิดีโอวอล (Video Wall) ส าหรับ
ประชุมออนไลน์ (Online) ๑๐ กว่าล้านบาท ท าห้องประชุมออนไลน์ (Online) ส าหรับ  
๒๐ ท่ีนั่ง ๑๐  ๒๐ ล้านบาท ห้องประชุมออนไลน์ (Online) ระดับ ๓๐ ท่ีนั่ง ๒๐  ๓๐ ล้านบาท  
เต็มไปหมดเลยท่านประธาน และเพื่อความเป็นธรรม ไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว 
เป็นแบบนี้หลายกระทรวงมาก ซึ่งอย่างท่ีผมได้เรียนท่านประธานไปว่าเราก าลังจะกลับจากโลก
ออนไลน์ (Online) มาสู่โลกออนไซต์ (Onsite) แล้ว งบประมาณท่ีทางรัฐบาลจัดท ามานี่มันช้า
ไปเป็นปี งบแบบนี้มันควรมาตั้งแต่ ๒ ปีท่ีแล้วแล้วครับ ถัดไปครับ เรามาดูโครงการอื่น ๆ 
โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีเหมาะสม ท าอะไรครับ เพิ่มศักยภาพ 
ในการดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน โตขึ้นจนถึงกลุ่มวัยท างาน
และผู้สูงอายุ ท่านประธานรู้ไหมครับเอาไปท าอะไร อบรม สัมมนา จัดประชุม ไม่ใช่แค่นี้ 
มีแบบนี้อีกเพียบเลย ถัดไปครับ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๙,๖๐๐ ล้านบาท  
ซื้อของกับก่อสร้างไปแล้ว ๙,๕๐๐ ล้านบาท เพื่อความเป็นธรรมอีกครับ ซื้อครุภัณฑ์ 
ทางการแพทย์นี่ไม่ว่ากัน ๗๘๗ รายการ รวมแล้ว ๒,๘๐๐ ล้านบาท ไม่ว่ากัน สร้างตึก 
สร้างโรงพยาบาลก็ไม่ว่ากัน ๖,๒๐๐ ล้านบาท แต่ถ้ามันไม่กระจายตัว แต่มันดันไปกระจุกตัว 



๖๓๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๑๐/๒ 
 
อยู่ท่ีแค่บางจังหวัดครับท่านประธาน แบบนี้พวกเราในฐานะท่ีเป็นผู้แทนราษฎร ถึงแม้แต่  
ส.ส. เขตเองก็ตามอย่างท่านประธาน รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าอย่างไรครับ เขียนว่าเราเป็นผู้แทน
ของประชาชนคนไทยท้ังชาติ ไม่ใช่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งครับ แต่งบประมาณมันกระจุกตัว
ออกมาแบบนี้ ดูสิว่ามันห่างกันขนาดไหน สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ กลุ่มสีขาวนี่นะครับ 
ได้งบก่อสร้างไม่ถึง ๒ ล้านบาท สีน้ าเงินเข้มนี่มีอยู่ไม่กี่จังหวัดครับ ท่ีเข้มท่ีสุดเลยนะครับ 
ทะลุ ๘๐๐ ล้านบาท ก็คือจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนเดิมครับ เราจะเอากันอย่างนี้จริง ๆ หรือครับ
ท่านประธาน ถัดไปครับ โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ ๓ กองทุน ๑,๒๐๐ ล้านบาท  
เป็นโครงการที่ดีมากผมสนับสนุน เราอยากเห็นแก็ป (Gap) คือช่วงห่างของสวัสดิการ
ข้าราชการ สวัสดิการบัตรทอง แล้วก็ประกันสังคมให้มันแคบลงถูกต้องไหมครับ  
แต่ท่านประธานดูครับว่ารัฐบาลเอาไปท าอะไร เอาไปอุดบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะสิทธิ  
หมายความว่าอย่างไรครับ หมายความว่าเราจะลดความเหลื่อมล้ าของ ๓ กองทุนนี้นะครับ 
แต่เราดันเอาเงินนี่ไปอุดให้กับคนท่ีไม่ได้อยู่ใน ๓ กองทุนนี้เลย แล้วมันสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือหัวข้อท่ีท่านตั้งมาตรงไหนครับ การไปอุดแบบนี้มันดีนะครับ เพราะว่า 
เราต้องการท่ีจะส่งเสริมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน อันนี้ดีครับ แต่การท าแบบนี้มันไม่ได้สอดคล้อง
และไม่ได้สอดรับกับสิ่งท่ีท่านต้องการจะท าจริง ๆ ผมให้ดูตัวชี้วัดครับ  

 
- ๓๑๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๓๑๑/๑ 
 
  กรมควบคุมโรค ตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคมีอยู่ข้อหนึ่งคือสัดส่วนของ
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๖๕ วางไว้ท่ี ๕ เปอร์เซ็นต์  
ปี ๒๕๖๖ วางไว้ท่ี ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เขียนเกณฑ์มาแบบนี้สอบอย่างไรก็ผ่าน ท่านอยู่เฉย ๆ 
ตอนนี้ประชาชนคนไทยเขาฉีดวัคซีนกันไป ๒ เข็มอย่างน้อย ๗๕ เปอร์ เซ็นต์แล้ว 
เพราะฉะนั้นท่านเขียนมา ๑๐ เปอร์เซ็นต์แบบนี้อย่างไรก็ผ่าน เราใส่แมสก์ (Mask) กัน  
คนใส่แมสก์ (Mask) กันเกิน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เกิน ๙๕ เปอร์เซ็นต์ เขียนแบบนี้สอบอย่างไร 
ก็ผ่านครับ 
  กรมอนามัย อันนี้ต้องเพื่อความเป็นธรรม วิสัยทัศน์ของท่านรองอธิบดี  
ท่านคุณหมอสราวุฒิ ท่านบอกว่าโรงเรียนห้ามปิด ต่อไปนี้เราจะปิดโรงเรียนไม่ได้ อย่างไร  
เด็กต้องได้เรียนหนังสือ อันนี้ถูกต้องครับ กลับสู่จากโลกออนไลน์ (Online) มาสู่โลกออนไซต์ 
(Onsite) ถูกต้องครับ แต่เคพีไอ (KPI) เขียนว่าอะไรครับ เขียนว่าประชาชนมีความรู้ 
ด้านสุขภาพร้อยละ ๗๐ ปี ๒๕๖๕ ปีหน้าปี ๒๕๖๖ ก็ยังร้อยละ ๗๐ อันนี้ถ้ามีคนพูด 
แบบกวน ๆ ผมคงไม่พูดเองนะครับท่านประธาน แต่ถ้าพูดกันแบบกวน ๆ ก็คือว่าเขียน  
เคพีไอ (KPI) แบบนี้ ถ้าไม่มีใครตายก็ไม่ต้องท าอะไรเลย  
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผมดีใจเนื้อเต้นเลยครับ ปีนี้งบเพิ่มขึ้น ๒ เท่า เพิ่มมา 
๒๒ ล้านบาท ขอแตะท่ีเคพีไอ (KPI) อีกรอบหนึ่ง เขาบอกว่าจ านวนวัคซีนท่ีใช้ตอบโต้ภาวะ
ระบาด คือ ๑ ชนิด ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ ก็ยังคงเป็น ๑ ชนิดอยู่ ผมยกตัวอย่างก็แล้วกัน 
ประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้ถ้าเราจะไปญี่ปุ่นเขาบอกว่าต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๓ เข็ม หมายความว่า
อย่างไร หมายความว่าต้องมีบูสเตอร์ (Booster) เข็มหนึ่งถูกไหมครับ ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่า
ฉีดบูสเตอร์ (Booster) มันต้องเป็นคนละชนิดกับ ๒ เข็มแรก ถ้า ๒ เข็มแรกมันเป็นชนิดเซลล์ 
(Cell) ตาย เข็มบูสเตอร์ (Booster) มันต้องเป็นไวรัลเวกเตอร์ (Viral Vector) หรือเป็น 
เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ถูกต้องไหมครับ แต่พอท่านเขียนเกณฑ์สอบมาแบบนี้ว่ามีแค่ชนิดเดียว 
ผมว่าแบบนี้ไม่ใช่สอบผ่านหมดครับ อันนี้กลายเป็นตกหมด เพราะว่ามันก้าวไม่ทันโรคแล้ว 
ตอนนี้โรคเราก็ต้องมาบูสเตอร์ (Booster) แล้ว จริง ๆ ๒ เข็มไม่พอ แล้วงบประมาณท่ีเพ่ิมมา  
๒๒ ล้านบาท ท่านประธานคิดว่าเอาไปท าอะไรครับ ไปวิจัยพัฒนาวัคซีนหรือเปล่า ไม่ใช่ครับ  
เอาไปสร้างตึกครับ สร้างตึก ๗ ชั้น 
 



๖๓๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๓๑๑/๒ 
 
  มาดูเรื่องการศึกษานิดหนึ่ง สพฐ. งบเยอะเลยต้องพูดถึงเขาหน่อยนะครับ 
๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท หน่วยงานเดียว ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เยอะกว่ากระทรวงหลายกระทรวง  
ปีท่ีแล้วผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณก็เลยได้เห็น ถ้าเราดูในเล่มขาวคาดแดงมันจะไม่มี
รายละเอียดถูกไหมครับ งบท่ีรายการหนึ่งต่ ากว่า ๑ ล้านบาท มันจะไม่มีรายละเอียดเขียน 
ก็จะเขียนลอย ๆ มาแบบนี้ ตรงนี้ท่านประธานกี่รายการรู้ไหมครับ เป็นแสนรายการเลย 
๙๐๐ กว่าล้านบาท ปีท่ีแล้วเราเห็นความผิดปกติก็คือว่ามันเป็นงบแบบเหมือนไปแจกจ่าย
โรงเรียน เป็นพวกครุภัณฑ์อะไรบางอย่างท่ีอาจจะไม่ได้จ าเป็นมาก ไม่ใช่พวกตู้ โต๊ะ หนังสือ 
กระดานด าพวกนี้ไม่ใช่นะครับ แจกโรงเรียนหนึ่งจะมีเกณฑ์อยู่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
๑๙๘,๐๐๐ บาท ๑๙๙,๐๐๐ บาท เพราะอะไรท่านประธาน เพราะใช้วิธีจัดจ้างพิเศษจิ้มเลย 
ปีท่ีแล้วโดนตัดไปหลายร้อยล้านบาท ปีนี้ใส่มาอีก แบบนี้ก็ได้หรือครับ  
  กระทรวงวัฒนธรรม ขออินเทรนด์ ( Intrend) นิดหนึ่งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ 
(Soft Power) ผมก็เพิ่งทราบว่าเขาแปลว่าอ านาจละมุน อ านาจละมุนไม่ว่ากัน อ านาจละมุน
ก็ได้ ขอโทษทีท่ีไม่ได้ใช้เลขไทย มีงบในการท าภาพยนตร์วีดิทัศน์ ๔๐ ล้านบาท เราคิดว่า 
มันน้อย แต่จริง ๆ แล้วมันมีแทรกมีซ่อนอยู่ในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
อีก ๕๑๖ ล้านบาท รวมแล้วคือ ๕๕๖ ล้านบาท เกือบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของกระทรวง  
ผมไม่กล้าเอาสไลด์ (Slide) ขึ้นมากลัวโดนฟ้อง แต่ว่าท่านประธานหรือประชาชนลองไปเสิร์ช 
(Search) ในกูเกิล (Google) ก็ได้ว่ากองทุนนี้เอาไปแจกให้กับช่องอะไรบ้าง ก็เป็นช่องเรียกว่า
ช่องระดับท็อป (Top) หน่อยท่ีเพิ่งโดนปิดยูทูบ (YouTube) ไป เพราะเผยแพร่ข่าวปลอม 
ยูเครนอะไรประมาณนี้ ซึ่งผมถามว่ามันเป็นช่องท่ีประชาชนมองว่ามันปลอดภัยและสร้างสรรค์
จริงหรือเปล่า ในฐานะท่ีเราเป็นผู้แทนประชาชนก าลังพิจารณาว่ารัฐบาลจะเอาเงินไปใช้ 
สมกับความคาดหวังของประชาชนไหม ผมมองว่าไม่สมครับ 
 

- ๓๑๒/๑ 
 
 
 



๖๓๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๑๒/๑ 
 
  ถัดไปต ารวจ ไปเร็ว ๆ ครับ งบแสนกว่าล้านบาท มีโครงการท่ีดีท่านประธาน 
โครงการปฏิรูปต ารวจให้โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้ ดีมาก เอาไปท าอะไรครับ  
ท่านประธานครับ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ปฏิรูปต ารวจให้โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ครับ  
สร้างตึกอีกแล้วครับ โอเค (OK) ไม่เป็นอะไรเพื่อความเป็นธรรม บางท่านอาจจะบอกว่า 
มันเป็นปัจจัย ๔ ต ารวจเขาจะได้มีท่ีอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง มีความมั่นคงในชีวิตจะได้ไม่ต้อง
ออกไปไถชาวบ้าน เพื่อน ส.ส. ของผมครับ ส.ส.กาย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ผู้แทนจาก 
ชาวบางขุนเทียน บก.น.๙ แถวนั้นเขาเล่าให้ผมฟังว่าไม่จริงหมอ แฟลตสร้างออกมา 
ส้วมตัน กระเบื้องแตก ก าแพงร้าว แล้วกลายเป็นว่าค่าซ่อมไม่มีท่านประธาน ต้องเก็บพี่น้อง
ต ารวจผู้น้อยเดือนละ ๑๐๐ บาท ๒๐๐ บาท ต ารวจโดนไถเดือนละ ๑๐๐ บาท ๒๐๐ บาท  
เอาไปซ่อมที่อยู่ตัวเองแล้วเขาจะหาเงินจากไหนมา แล้วผมถามว่าต ารวจบางคนอยู่บ้านราคา
หลายสิบล้าน มีรถเป็นสิบ ๆ คัน ก็ยังเอาถุงไปคลุมหัวประชาชน เว็บไซต์ (Website) การพนัน
ก็มีผุดกันเป็นดอกเห็ดเลย ก็ยังเห็นมีการเก็บตั๋ว มีสารวัตร ซ เก็บรวม ๆ กันแล้วก็เอาไปผ่าน
กับกลุ่มบริษัทหนึ่งชื่อคล้าย ๆ กับซีรีส์ (Series) เป็นต่อ แล้วก็ส่งกันไปท่ีบิก (Big) จ อะไร
ประมาณอย่างนี้ ผมถามว่าสรุปสร้างกันไปกี่หมื่นล้านแล้ว โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ไหม  
  ถัดไปกองทัพอากาศครับท่านประธาน งบเยอะ ๓๖,๐๐๐ ล้านบาท ไหนจะ
เอฟ-๓๕ (F-35) ไหนจะโดรน (Drone) อีกท่ีท่านอนุดิษฐ์ได้อภิปรายไป ผมแอบรู้มาอีก 
มีเรดาร์ด้วยท่านประธาน แต่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนั้น ผมมาดูเรื่องนี้ดีกว่า เรื่องพัฒนาคน 
มีงบฝึกทหารอากาศแค่เหล่าเดียวท้ังในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับ รวม ๆ แล้ว 
๖๐๐ กว่าล้านบาท ท่านประธานดูข้างล่างของกระทรวงสาธารณสุขของผม เงินอุดหนุนพัฒนา
อาจารย์แพทย์ ๖.๕ ล้านบาท ๒ ทุน ปีหนึ่งส่งหมอไปเรียน ๒ คน ทหาร ๖๐๐ ล้านบาท 
หมอได้ ๖ ล้านบาท ถ้าพวกเราพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล เราสลับเลย หมอเอาไป ๖๐๐ ล้านบาท 
ทหารเอาไป ๖ ล้านบาทพอ สรุปครับท่านประธาน การใช้เงินแบบนี้สิ่งส าคัญคือเรื่องของ
ตัวชี้วัด ถ้าท่านไม่รู้จะเขียนตัวชี้วัดอย่างไร เอาง่าย ๆ ท่านประธาน ประชาชนท่ีเป็นเจ้าของเงิน
เจ้าของภาษีเขารู้สึกเสียดายเงินเขาหรือเปล่า ประชาชนและผมก็เป็นคนหนึ่งท่ีเป็นคนเสียภาษี
เหมือนกัน ถ้าพวกเรายังเสียดายเงินภาษีท่ีจ่ายให้กับรัฐบาลนี่ครับ ผมคิดว่าแบบนี้รัฐบาล 
สอบไม่ผ่าน โดยเหตุผลท้ังหมดท้ังมวล ผมและพรรคก้าวไกลก็คงไม่สามารถท่ีจะรับร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ได้ครับ ขอบคุณครับ  



๖๓๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๑๒/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปก็เป็นคุณจิรายุนะครับ ตามด้วยท่านบัญญัติ เจตนจันทร์ ครับ  
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา พรรคเพื่อไทย  
หัวใจคือประชาชน ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมได้รับมอบหมายจากผู้บริหารพรรค  
ท่านหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ประธานวิป (Whip) ให้ช่วยชี้แจงในหลายประเด็น 
ท่ีรัฐบาลโอ้อวดสรรพคุณว่าใช้งบประมาณ ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทนั้นจะประสบผล 
แห่งความส าเร็จในปีหน้า ฟังอย่างไรก็เชื่อไม่ได้ โกหกท้ังเพ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ เมื่อสักครู่นี้
ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิ ซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านยังอยู่หรือเปล่า ท่านบอกยอมรับว่างบปีนี้เหมือนปีท่ีแล้ว 
พูดแค่นี้น้ าตาก็จะไหล ท่านประธานครับ งบปีนี้ท าเหมือนปีท่ีแล้วท่ีปี ๒๕๖๖ เริ่มใช้
งบประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงปีหน้า แล้วเศรษฐกิจก าลังจะกระเตื้องขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ 
เหมือนกับคนป่วยท่ีเพิ่งฟื้นแต่ไม่ได้จัดท างบประมาณในการท ากายภาพบ าบัดให้กับ
เศรษฐกิจของประเทศเลย พูดมาได้อย่างไรบอกว่างบปีนี้เหมือนปีท่ีแล้ว ท่านประธานครับ 
ท่านก็คุยไปอีกบอกเน็ต (Net) ประชารัฐช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชายขอบ ไม่จริง โกหก  
ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไร ผมลงไปมาแล้วท่ีแม่สอด แม่สะเรียง จังหวัดตาก ไปตั้งเป็นเสา
โด่เด่ท าอะไรไม่ได้ ชาวบ้านเขาก็ไปนั่งข้าง ๆ เขาก็บอกว่าเอาไว้ท าอะไร ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
เอาไว้ตากผ้า ท่านไปดูหรือเปล่า 
 

- ๓๑๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๑๓/๑ 
 
  ประเด็นต่อมาท่ีท่านพูดครับ เหตุผลท่ี กสทช. ไม่สามารถไปติดตั้งเน็ต (Net) 
ท่ีท่านคุยบอกว่าใช้งบประมาณอะไรนี่นะครับ ก็มันมีคนโกงมันมีคนทุจริตในบริษัท ทีโอที  
ซึ่งวันนี้แปรรูปไปเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นที (NT) ท่านรัฐมนตรีรู้หรือเปล่า 
ถ้าไม่รู้ไปดูหน่อย มันท าไม่ได้อยู่ในขณะนี้ หาคนผิดได้หรือยัง นอกจากนี้ท่านประธานครับ 
พูดเอาดีใส่รัฐบาล สายตายแถวบ้านผมในกรุงเทพมหานครนี่นะครับ เดินไปหรือขี่มอเตอร์ไซค์ 
ถ้ามองไม่ดีมีสิทธิตายพาดคอหงายท้อง เต็มไปหมดสายตาย แล้วท่านก็บอกพูดไปพูดมา 
เป็นเรื่องของเอกชน ก็ดูในงบประมาณแผ่นดินไม่มีสักอย่าง นอกจากนี้ท่านประธานครับ  
ผมเป็นผู้ประสบภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) มันหลอกทุกวัน วันละ ๒ เวลา 
เดี๋ยวมันโทรอ้างว่าไปรษณีย์ส่งของมาท่ีบ้านบ้างล่ะ เดี๋ยวมันโทรสารพัด หลัง ๆ มันส่ง 
เอสเอ็มเอส (SMS) ท่านประธานในมือผมนี่ แล้วผมก็ส่งตอบกลับไปบอกว่าแจ้งเป็นขยะ  
มันก็ส่งมาได้ทุกวันก็เห็นว่าเรากินหญ้า อย่างนี้รัฐบาลท าหรือเปล่า หลอกกันจนกระท่ังองค์กร
ระดับโลกเขาบอกปี ๒๕๖๔ มีถูกหลอกไปประมาณ ๖.๔ ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นไป ๒๗๐ เปอร์เซ็นต์ 
รัฐบาลท าอะไรล่ะครับ จัดท างบประมาณเอาไว้แจกก่อนเลือกตั้งหรือ ท่านประธานครับ  
พี่น้องประชาชนครับ ฟังแล้วน้ าตาจะไหลแล้วก็บอกว่ามีกฎหมาย ปัดโธ่ใครก็พูดได้แบบนั้น 
แต่ท่านใช้เงินแล้วแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ พรรคเพื่อไทยฝ่ายค้านไม่สามารถ
รับงบประมาณปีนี้ได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ท่านนายกรัฐมนตรีท างบประมาณท่ีผมตั้งชื่ออย่างนี้ครับว่า ยุคตู่ ๘ มืดมนอนธกาล คืออะไร
รู้ไหมครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ยุคตู่ ๘ ก็คือแกจะครบ ๘ ปีแล้วแก
ก็ยังท างบประมาณแบบมืดมนอนธกาลอีก คือหาอะไรไม่ได้เลยจากงบประมาณปีนี้ว่า  
ปีหน้าประเทศไทยจะเจริญไหม เดี๋ยววาระสองผมลงรายละเอียดอีก อันนี้วาระหนึ่ง  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ รัฐมนตรีแต่ละคนขึ้นมาก็พูดแต่กระทรวงตัวเองปล่อยให้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นหนังหน้าไฟ ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ดูได้เลยแต่ละท่านขึ้นมาพูด  
ก็พูดแต่กระทรวงตัวเอง ไม่ได้มีการปกป้องนายกรัฐมนตรีเลย แล้วไหวหรือครับอย่างนี้  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ การท างบแบบนี้นี่นะครับ ปีหน้านอกจากจะเป็นการเผาจริงเป็นท่ี 
เรียบร้อยแล้ว จะเป็นเทศกาลลอยอังคารทางด้านเศรษฐกิจครับ เพราะท่านท างบเหมือนปีท่ีแล้ว 



๖๓๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๑๓/๒ 
 
รัฐมนตรียืนยันชัด ๆ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ไม่มีอะไรจะบอกได้เลยว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ 
ฝีมือท่านนายกรัฐมนตรี และ ครม. ท าอย่างไรรู้ไหมครับ แจก นี่แจกเราเท่ียวด้วยกัน เห็นไหมครับ 
โครงการแจกของรัฐบาล แจกบัตรคนจน แจกเราเท่ียวด้วยกัน แจกคนละครึ่ง คปภ.  แจก 
๑๐,๐๐๐ กรมธรรม์ พ.ร.บ. รถฟรี นี่คนไทยมี ๗๗ ล้านคน คิดอะไรไม่ออกก็แจก แจก แจก 
หาเงินอย่างไรช่วยบอกหน่อยเถอะ ท่านประธานครับ วัยรุ่นเขาเรียกว่าอย่างไรรู้ไหม  
ท่านนายกรัฐมนตรีแจกเก่ง ท่านนายกรัฐมนตรีแจกเก่งก็แจกอย่างเดียวเป็นมา ๔ ปี  
ท่านประธานครับ เคยบอกในสภาไหมว่าจะหาเงินแบบไหนอย่างไร การท่องเท่ียวเปิดแล้ว
ไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) เลิกแล้ว ยุโรปเขาก็เปิดหน้ากากกันหมดแล้ว ผมไปท่ี
สวิตเซอร์แลนด์ ไปท่ีเยอรมนี ไปเบลเยียมมาก่อนเปิดสภา ท่านประธานครับ ผมใส่หน้ากาก
ลงเครื่องบินฝรั่งมองหน้ามันหาว่าผมเป็นโรค ก็ต้องถอดเพราะเขาถอดกันหมด เขายอมรับ
เป็นโรคท้องถิ่นไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นายกรัฐมนตรียังงงเพราะว่าแจกเก่ง ท่านประธาน  
ท่ีเคารพครับ นอกจากนั้นเขาบอกว่าเป็นยุควานรครองเมือง เดี๋ยวอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ท่านหัวหน้าชลน่านผมอยู่นี่นะครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเทศกาลวานรครองเมืองลิงกินกล้วย 
เมื่อปีท่ีแล้วเสียดายผมไม่ได้อภิปรายบอกนะครับ เขาบอกว่ามีแจกเงินกันอยู่ท่ีห้อง ๒ ส  
และ ๑ อ ในสภา ไม่รู้จริงหรือเปล่า แต่มีคนส่งเอสเอ็มเอส (SMS) บอกผม ก็คนพวกท่าน 
ในรัฐบาลท้ังนั้นจริงหรือเปล่า ท่านประธานท่ีเคารพครับ การจัดท างบประมาณ ปี ๒๕๖๖ นี้
เขาเรียกว่าจัดท างบประมาณแบบกินน้ าไม่เผื่อแล้ง ท่านประธานเป็นคนต่างจังหวัดคลุกคลี
กับหน้าแล้ง เวลากินน้ านี่เขาบอกแกเผื่อหน้าแล้งด้วย ไม่ใช่กินตะบี้ตะบัน นี่การท างบ 
ปี ๒๕๖๖ เขาเรียกว่ากินน้ าไม่เผื่อแล้ง เพราะไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไร ปีหน้าฉันอาจจะไม่ได้
เป็นนายกรัฐมนตรี ประชาชน ๗๐ ล้านคนตายก็เรื่องของแก ไม่เกี่ยวกับพวกฉัน -------------- 
 

- ๓๑๔/๑ 
 
 

 
 



๖๓๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๑๔/๑ 
 
โดยเฉพาะการจัดท างบประมาณท่ีผมบอกว่าปี ๒๕๖๖ ท่านไม่ได้ท าอะไรท่ีจะมองเห็น
อนาคตเลย เอสเอ็มอี (SMEs) ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม จะสตารต์อัป (Start Up)  
จะสารพัดธุรกิจขนาดเล็กตายกันเรียบ เพราะไม่รู้เลยว่าอนาคตรัฐบาลจะท าอย่างไร  
เดี๋ยวเดินหน้าแจกอีกแล้ว เดี๋ยวเดินหน้าแจกอีกแล้ว ท่านประธานท่ีเคารพครับ วาระหนึ่ง  
ผมยังไม่ลงรายละเอียดรายกระทรวง แต่ผมจะให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนได้ดูว่า
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้เขาใช้เงิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทเป็นอย่างไรบ้าง ลองไปดู
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ นี่เขาแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ ผมไม่ลงรายกระทรวงเพราะมันเยอะ บางยุทธศาสตร์ 
ซื้ออาวุธก็หลายกรม หลายกระทรวง ทบวง กรม ความมั่นคง ๒๙๖,๐๐๐ ล้านบาท เป็นอะไร 
พัฒนาการป้องกันประเทศ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ฐานความมั่นคงรักษาความสงบในประเทศ 
แก้ไขปัญหา ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท สิริรวมแล้วก็เท่าท่ีขึ้นบนจอนี่นะครับ มั่นคงไม่ว่ากันครับ 
เราก็อยากมั่นคง แต่มันมีเหตุมีผลท าให้ความมั่นคงกับกระเป๋าและท้องของพี่น้องประชาชน  
มีความมั่นคงไหม ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลย พอลงไปดูในไส้เล่มขาวคาดแดง ไปดูแต่ละ
กระทรวงก็ยังท าซ้ าเหมือนเดิม เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้เลย ท าเหมือนปีท่ีแล้ว 
ท าเหมือนปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ เหมือนกันเป๊ะ กรอบมาอย่างไรใส่ตัวเลข
เข้าไปเท่านั้นเพิ่มนิดหน่อย เดี๋ยวส านักงบประมาณจะจับได้ ท่านประธานเชื่อไหมครั บ 
งบประมาณปีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าท่ียังงงเลยเพราะเอาตัวเลขก็อปปี (Copy) จากปี ๒๕๖๔  
มาใส่ในปี ๒๕๖๕ โดนด่าไล่กลับบ้านร้องไห้กระจองอแงกลับบ้านกันไป อธิบดีหน้าเจื่อนเลย  
  ไปดูยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างการแข่งขัน ๓๙๖,๑๒๕ ล้านบาท จุ๊ จุ๊ จุ๊ เห็นไหมครับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีท าปากอย่างนี้ อย่ากินกันเยอะนัก อย่าทอนกันเยอะนัก กรมแต่ละกรม
รับกันไปนี่ท าถนน ๕๐๐ กว่ากิโลเมตร ก็อย่าไปท าซับ (Sub) เยอะ เพราะซับ (Sub) เยอะ
มันก็ทอนเยอะ คมนาคม โลจิสติกส์ (Logistics) ๑๓๐,๐๐๐ ล้านบาท เกษตรกรสร้างมูลค่า 
๗๘,๐๐๐ ล้านบาท พื้นฐานการแข่งขันบุคลากรรัฐ รวมแล้วยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ๓๙๖,๐๐๐ ล้านบาท 
  ไปดูยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนามนุษย์ ๕๔๙,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้ผมไม่มีกราฟิก 
(Graphic) แต่ผมอยากจะบอกว่าพัฒนาอะไรบ้าง ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท บุคลากรของรัฐ
พัฒนาอะไรบ้างครับ คนสุขภาวะดี ๕๑,๐๐๐ ล้านบาท พัฒนาคนตลอดชีวิต ทรัพยากร 
มนุษย์ ๖๗,๐๐๐ ล้านบาท พัฒนาศึกษาเรียนรู้ ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท สิริรวมแล้วพัฒนาแบบนี้ 
 



๖๓๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๑๔/๒ 
 
มาทุกปี ไปดูย้อนหลังได้เลยท่านประธานครับ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ จนกระท่ัง 
ถึงปัจจุบัน พัฒนามันแบบนี้ คนไทยก็ยังฝ่าไฟแดงเหมือนเดิม ยังไม่มีจะกินเหมือนเดิม  
น้ าก็ยังไม่มีเหมือนเดิม ปิง วัง ยม น่าน ก็ไม่รู้จักจะเชื่อมน้ า เวลาผันน้ าไปปิง ไปวัง ไปยม  
ไปน่าน เหมือนท่ีพรรคเพื่อไทยเขาเคยคิดก็ไม่เคยคิดท า แล้วก็มาใช้ตัวเลขเหมือนเดิมแบบท่ี
เราเห็นนะครับ  
  ไปดูยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาค ใช้เงินไป ๗๕๙,๙๑๖ 
ล้านบาท ยุทธศาสตร์ท่ีเขาเขียนนี่ท่านประธานครับ แล้วอย่างไรบ้างครับ ให้ท้องถิ่น 
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท สร้างหลักประกันสังคม ๒๖๙,๐๐๐ ล้านบาท เป็นโควิด (COVID) 
ตอนนี้ประกันมันยังไม่จ่ายกันเลย ท่านประธานครับ เหมือนเดิมทุกอย่าง แล้วพวกเรา 
ฝ่ายค้านจะรับได้อย่างไร พี่น้องประชาชนเตรียมตัวปีหน้านี้ตายแน่นอนนะครับ  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่านรัฐมนตรี
วราวุธนั่งอยู่ รัฐมนตรีท็อปของผมขยัน ไปต่างจังหวัดนี่ผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอป้ายแก
ทุกอุทยานเลย ก็สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีในอุทยาน แต่ท่านประธานท่ีเคารพ ใช้เงินไป 
๑๒๒,๐๐๐ ล้านบาท จากยอดทั้งหมด ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท บริหารน้ า ๕๔,๐๐๐ ล้านบาท 
รัฐมนตรีครับ น้ าท่ีผมเคยอภิปรายไว้เขายกเลิกไปแล้ว ท่ีเขาบอกว่าจะแจกจังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านท่าน แต่เขาไปท าใหม่ วิธีการของเขาคือเอาไปลง ๑๒ เขต แล้วให้เขตเสนอ แหมจริง ๆ 
เลยโว้ยรัฐมนตรี แล้วผมบอกว่างบประมาณเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างไรครับ ภาวะเศรษฐกิจ
แบบนี้นะครับ 
 

- ๓๑๕/๑ 
 
 

 
 
 
 



๖๔๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๑๕/๑ 
 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ ๖๕๘,๐๐๐ ล้านบาท ไปพัฒนา
ระบบบริหารคนของรัฐ พัฒนากฎหมายการยุติธรรมรัฐบาลดิจิทัล (Digital) ท้ังหมดท่ีผม 
พูดมานี้ ท่านประธานครับ สิริรวมแล้วเป็นเงินอยู่ประมาณ ๒.๗๘๒ ล้านล้านบาท บวกกับ
ส ารองฉุกเฉินอีก ๔๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็เป็น ๓.๑๘๕ ล้านลานบาท อย่างท่ีเห็นนี่ครับ 
แต่ผมอยากจะบอกท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีท่ีนั่งอยู่ ท่านไปเรียก
กองทุนมาดูเลย ท่านเป็นรัฐมนตรีตรงไหน กองทุนพัฒนาทรัพยากรน้ าบาดาล กรรมาธิการ
เรียกแล้วเรียกอีกไม่เคยส่ง กองทุนพัฒนากีฬาปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ไม่มีการแข่งขันกีฬาอะไรเลย 
แต่เงินสนับสนุนการกีฬาไปโทรทัศน์หลายช่องครับ ไปพวกของรัฐมนตรีหรือเปล่าผมไม่รู้  
แล้วกองทุนนิติบุคคลและไม่นิติบุคคล ท่านรัฐมนตรีครับ เป็นล้านล้านท่านไปเรียกมาดูเลย
ให้อ านาจอธิบดี ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผลลัพธ์ ๘ ปีก็อย่างท่ีเห็นนี่ครับ ดูภาพต่อไปครับ 
คือเวลาท่านนายกรัฐมนตรีคิดอะไรไม่ออกก็โทษ ท่านดูนะครับ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๖๓  
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของผมกู้ไปแล้ว ๓.๓๙ ล้านล้านบาท  
ปี ๒๕๖๔ ขออีก ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ เมื่อปีท่ีแล้วใช้งบประมาณปีนี้อยู่ ขอกู้ 
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้มาของบรัฐสภาอายหน่อยครับ เดี๋ยวขอ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
มันจะน่าเกลียดไปนะจิราย ุเอาสักประมาณ ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ทอนลงมาสัก ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
กู้เหมือนเดิม วัยรุ่นเขาเรียกว่าอย่างไรรู้ไหมครับ กู้เก่ง ท่านนายกรัฐมนตรีกู้เก่ง และท่าน
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไทยท่ีจะไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหน  
ช่วยประชาชนได้แบบนี้ ไม่มีผู้น าคนไหนยอมถูกด่าว่ากู้ เงินเก่งแล้วเอาไปแจกพี่น้อง
ประชาชนแบบนี้ เห็นไหมครับ ผมไม่ได้พูดเอง ท่านรับเอง ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ปี ๒๕๖๓ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฉายาในสภาไปว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โอ้โฮ
สื่อมวลชนไปเขียนกันเยอะ เพราะอะไรล่ะครับ ท่านเป็นนายกคนเดียวตลอด ๒๐ กว่าคน 
ท่ีมีในประเทศนี้ มาในสยามประเทศจนกระท่ังมาเป็นไทยแลนด์ (Thailand) ทุกวันนี้รวมกัน 
ยังไม่เท่าท่านนายกรัฐมนตรีคนเดียว ปี ๒๕๖๔ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฉายาว่าเป็นนักกู้ 
แห่งมหาเอเชียบูรพาเขาเรียกขยายอาณาเขต ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกขยายดินแดน 
ลงทางใต้ก็ไปมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เหมือนอาเซียน (ASEAN) ๑๐ ประเทศ  
ขวาก็พม่า ซ้ายก็ลาว เวียดนาม กัมพูชา ขยายอาณานิคมจนเป็นนักกู้แห่งมหาเอเชียบูรพา 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมฟังท่านรัฐมนตรีหลายท่านชี้แจงผมสะดุ้งเฮือก เพราะท่านบอกว่า 



๖๔๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๑๕/๒ 
 
เหมือนกับปีท่ีแล้วจิรายุไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น ปัดโธ่นี่โควิด (COVID) มันเริ่มจะหมดลดลงเหลือ 
๓,๐๐๐ คน อีกหน่อยมันต้องถอดหน้ากาก ร้านอาหารเปิด ผับบาร์ก็ต้องเปิด ธุรกิจปกติ  
จะได้มีภาษีเข้ารัฐ แต่มีแต่ตัวเลขกู้ ปีนี้ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมเลยขออนุญาตให้ฉายา
ท่านนายกรัฐมนตรีอีกสักนิดหนึ่งครับ ปีนี้ท่านได้ฉายาว่าท่านเป็นพระบิดานักกู้แห่งลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา กู้เก่ง เคยพูดไว้จากคณะเดิมผมไม่ว่ากัน ท่านสมคิดเคยพูดไว้รัฐบาลเก่าท่าน  
บอกว่าคนจนจะหมดในปี ๒๕๖๑ วันนี้ ท่านได้ฉายาอย่างนี้  เพราะว่าผมอยากจะฟัง 
ท่านนายกรัฐมนตรีช่วยบอกหน่อยว่าจะหาเงินเข้าประเทศอย่างไร จะเปิดธุรกิจแบบไหน 
เยอรมันเขาคึกคักแล้ว ยุโรปเขาคึกคักแล้ว สวิตเซอร์แลนด์เขาจัดธุรกิจ กิจกรรมเยอะแยะ 
การท่องเท่ียวเตรียมจัดโน่นนี่นั่น ไทยแลนด์ (Thailand) มีอะไรครับ รอแจก รอเท่ียวด้วยกัน 
คนละครึ่งเฟส ๓ (Phase 3) มาอีกแล้ว เฟส ๔ (Phase 4) ลงทะเบียนหน่อยจ้า ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับ ไม่อยากนึกเลยว่าถ้าเกิดท่านขอต่อเวลาไปอีก  
๔ ปี นี่อยู่มา ๘ ปี ถ้าต่อ ๔ ปี เป็น ๑๒ ปี พี่น้องประชาชนช่วยคิดหน่อยเถอะครับว่า ถ้าท่าน
นายกรัฐมนตรีมาเป็นท่านจะอยู่กันอย่างไรครับ และท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมยอมรับ
ท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อเช้ามีคนอภิปรายท่านหัวหน้าพรรคชลน่านผมพูดหน่อยอารมณ์ดี
ขึ้นมาเลยเรียบร้อย ผมก็เป็นมนุษย์ก็มีอารมณ์เสียบ้างเป็นธรรมดา แต่ตอนเช้ามาไม่รู้ใคร 
ท่ีบ้านดุมาหรือเปล่า ใจเย็น ๆ ประชาชนเขาอยากฟังนายกรัฐมนตรี  เขาให้โอกาสมา  
๘ ปีแล้ว สิ่งท่ีท่านท าซ้ ามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มันพิสูจน์ฝีมือของท่านแบบไหน อย่างไร  
และท่านแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอย่างไร ------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๑๖/๑ 
 

 
 
 
 
 



๖๔๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๓๑๖/๑ 
 
เพราะมันส่อถึงคณะรัฐมนตรีท่ีไม่กล้าพูดกับนายกรัฐมนตรีเลย ผมเคยถามรัฐมนตรี 
หลายท่านครับสนิทชิดเชื้อกัน ไม่กล้าจิรายุแกดุ ไปพูดเดี๋ยวแกดุใส่ นี่อย่างไรท่านประธานครับ 
ท างานทีมเวิร์ก (Work) ท่านยังท าไม่ได้เลย เอาอารมณ์เป็นท่ีตั้งในการบริหารแผ่นดิน 
อย่างนี้เจ๊งแน่นอน คนมาฝากผมให้บอกนายกรัฐมนตรี เดี๋ยววันหลังผมจะเปิดเผยชื่อ  
แบ่งต าแหน่งมาให้ผมบ้างเดี๋ยวผมจะได้ไปบอกใน ครม. ๒-๓ คน ท่านประธานครับ ฝ่ายค้าน
ด่าได้ แต่พวกพี่ด่าไม่ได้ ด่าแล้วเดี๋ยวแกชอบดุแล้วแกก็หงุดหงิด พอหงุดหงิดก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่อง 
ก็เลยต่างคนต่างท า โดยเฉพาะพรรคการเมืองไหนคุมกระทรวงใดก็ท าไปตามนั้น อย่างนี้ 
ท่านประธานครับ แล้วประเทศชาติบ้านเมืองมันจะเจริญได้อย่างไร ๖-๗ ปีท่ีผ่านมาก็จัดท า
งบประมาณแบบเดิมท้ังสิ้น แต่ผมยอมรับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างหนึ่ง เวลาเถียงฝ่ายค้าน
อะไร ตอบโต้อะไรไม่ได้ท่านใช้วิธีการอะไรรู้ไหมครับ โบ้ยรัฐบาลชุดท่ีแล้ว รัฐบาลชุดท่ีแล้ว 
ไม่พ้นนายกทักษิณบ้าง นายกยิ่งลักษณ์บ้าง นี่สื่อมวลชนวอยซ์ทีวี (Voice TV) เขาก็ไปท า
กราฟิก (Graphic) นี่ผมเอามาแค่ ๓ ปี ท่านประธานครับ ๓ ปีท่ีท่านนายกยิ่งลักษณ์อยู่  
๖ ปีท่ีท่านประยุทธ์อยู่นี่ยังไม่รวมปัจจุบันอีก กูเก่ง ท่านประธานท่ีเคารพครับ เวลาท่ีท่านไปด่า
คนอื่นเขานี่นะครับ คนท าไม่จ า แต่คนโดนกระท ามันจ าไม่ลืมครับ คนด่าคือคนท าไม่ค่อยจ า
หรอกว่าด่าใครไปบ้าง แต่คนโดนกระท ามันไม่ค่อยลืม ผมจึงบอกท่านว่าท่ีท่านไปด่ารัฐบาล
ชุดท่ีแล้วใช่หน้าตาแบบนี้หรือเปล่าครับ นี่ ครม. บิก (Big) ตู่ก่อนการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒  
ภาพสุดท้าย แต่เห็นหลายคนอยู่ ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ท่าน พลเอก ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ใครอีกล่ะ มองหน้าตาไม่ค่อยคุ้น อาจารย์วิษณุ ใครอีกล่ะ จ าไม่ได้แล้วมีอยู่ ๓-๔ คน
ท่ีจ าได้ ท่านนายกรัฐมนตรีชอบด่ารัฐบาลชุดท่ีแล้ว เลยต้องบอกอย่างนี้ครับท่านประธาน 
นายกรัฐมนตรีของไทยเวลาตอบอะไรฝ่ายค้านไม่ได้ ๑. หงุดหงิด ๒. พูดเสร็จก็สะบัดก้น 
เดินเข้าข้างหลังไปด้วยภาวะท่าทางท่ีแบบหงุดหงิด ผมเห็นบ่อย ท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
ผมอายุน้อยเป็นการท างานในสภาท่ีอยากจะแนะน าท่านว่าหายใจลึก ๆ นิดเดี๋ยว ถ้าไม่ไหว  
ก็หาซื้อยาดมดมมันปื๊ดได้แล้วมันสบายจิต ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท างบเช่นนี้อันตราย
เนื่องจากท่านไม่มีดัชนีชี้วัด ปีท่ีแล้วในกรรมาธิการงบประมาณผมไปนั่งฟังหลายครั้ง   
ผมพบเลยว่ามีการยัดไส้เยอะ เช่นตั้งงบประมาณมาแต่เอาไปจ่ายค่าน้ า ค่าไฟ เพราะเบิกหลวง 
ไม่ได้ ค่าน้ า ค่าไฟ เดือนละ ๒,๐๐๐ สมมุติ ๒,๐๐๐ ล้านบาท หลายกระทรวงนะครับมันเยอะ  
 



๖๔๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๓๑๖/๒ 
 
เบิกไม่ได้ ได้ ๑,๐๐๐ ก็เอาไปตั้งงบอื่น พอถึงปลายปีก็เอาไปจ่ายค่าไฟ งบลงทุนเศรษฐกิจ 
มันถึงไม่กระเตื้องแบบนี้ รถผู้บริหารใช้ยี่ห้อนี้ ๒,๐๐๐ ซีซี (CC) ยางมันสึกก็เลยต้อง 
เปลี่ยนรุ่นไปใช้ ๒,๕๐๐ ซีซี (CC) อย่างนี้ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีดูในไส้ไหมครับ 
ผมยังไม่อยากลงรายละเอียดเพราะนี่เป็นวาระหนึ่ง แต่ผมจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่า 
การจัดท างบประมาณปีนี้ไม่เห็นอนาคตเลยนะครับ อย่างท่ีผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นครับว่า  
เป็นการท างบท่ีอันตราย แล้วก็ไม่รู้ถึงอนาคตของประเทศไทยว่าเราจะเดินทางไปทางไหน  
ก็ท่านเล่นกินน้ าไม่เผื่อแล้งแบบนี้ เพราะไม่รู้ว่าปีหน้าจะอยู่หรือเปล่า คณะรัฐมนตรีนี้ 
ไม่รู้ปีหน้าจะอยู่หรือเปล่า พรรคเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ (Landslide) หรือเปล่า มันก็เลยจัดงบ
เตรียมเลือกตั้ง เอาน่าไม่เป็นอะไร เดี๋ยวเจอกันอีกทีอภิปรายไม่ไว้วางใจมีรายชื่อหมดครับ  
ใครจะเกษียณจะไปลงเขตไหน เอาเงินไปแจกตรงไหน ไปทอนกันอย่างไร ฝ่ายค้านมีครบ  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ หลายส่วนนี่ผมไปดูในรายงานของสภา ท่านรัฐมนตรีท็อปครับ 
เขาบอกว่าไม่มีงบการฟื้นฟูการเกษตร ไม่มีงบเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับ งบกองทุนท่ีซ่อนอยู่ตามกระทรวงตามกรมนี่ 
เยอะมาก และสนุกสนานปานประหนึ่งว่าเป็นเงินของฉัน เงินของประชาชนท้ังนั้น พวกนี ้
ไม่เคยส านึก สวาปาม งาบงบ แล้วก็ปากดี ---------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๑๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๑๗/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ สรุปสุดท้ายท่านนายกรัฐมนตรีเป็นพระบิดานักกู้แห่งลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา ก็เพราะว่างบประมาณท่ีจัดท ามาพรรคฝ่ายค้านไม่สามารถรับได้ ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ 
ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาด่า ด่า ด่า แล้วก็ไปแล้วก็มาโหวตคว่ า ปล่อยไปไม่ได้ครับ ปล่อยไปปีหน้า
บรรลัยเกิด หนี้มันเพิ่มทุกวินาที และนายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกเลยว่าจะใช้หนี้แบบไหน จะหาเงิน 
เข้าประเทศแบบใด อุตสาหกรรมจะเดินทางแบบไหน การท่องเท่ียวจะท าอย่างไร อุทยาน
อะไรต่าง ๆ เงินเข้าหลวงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหม หรือตั๋วเปล่า ท่านประธานเคยเห็นตั๋วเปล่า
ไหมครับ เวลาเก็บสตางค์แล้วเขาแจกตั๋วมาเขาเรียกตั๋วเปล่า ตั๋วไม่ส่งหลวง เขตดี ๆ หน่อย  
ก็ราคาเยอะหน่อย เขตถูก ๆ ก็ราคาเบาหน่อย ผมจึงบอกอย่างนี้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีกู้เก่ง 
โบ้ยเก่ง แจกเก่ง โมโหเก่ง เลิกได้แล้ว ๔ เก่งท้ังหลายแหล่ เราก็อยากจะเห็นผู้น าประเทศ 
มีบุคลิกภาพ ท่านพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็ไม่ต้องพูด เขามีล่ามไว้ ไม่ใช่ลาบน้ าตก มันเป็นล่าม
มันแปลได้ ท่ัวโลกเขาก็ท ากัน ผมพูดภาษาอังกฤษได้เวลาผมไปคุยผมยังไม่กล้าเลย ไม่ใช่
ภาษาพ่อภาษาแม่ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่อย่าไปดันทุรังโชว์พาว  
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ สุดท้ายผมขอฝากค าคมด้วยประการเช่นนี้ว่า  
หากบอกว่ารัฐบาลนี้ท าไม่ดี คนท่ีเข้ามาจะต้องท าให้ดีกว่านี้ ไม่ใช่ว่าไม่ท าอะไรเลย ก็จะกลับ
ไปสู่ปัญหาเดิม นี่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้ก่อนการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ แล้วท่านก็ได้เข้ามา
เพราะมีสมาชิกวุฒิสภาช่วยโหวตท่านจนการเมืองไทยมันวุ่นวายขายปลาช่อน  ระบบ 
กลับตาลปัตร ระบอบมันวุ่นวายเจ๊งกันไปหมดก็เพราะอย่างนี้ ล่ะครับ ผมจึงฝากบอก 
ท่านประธานว่างบประมาณรายจ่ายท่ีท่านมาขอกับรัฐสภานั่นคือเงินของพี่น้องประชาชน
ท้ังสิ้น ท่านช่วยกรุณาใช้เวลาพรุ่งนี้อีก ๑ วัน ช่วยบอกหน่อยเถอะครับว่ากระทรวงนั้นจะหา
เงินอย่างไร ผมได้ยินเพื่อนสมาชิกกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเงินน้อย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเงินน้อย กระทรวงคมนาคมเงินน้อย กระทรวงนั้น
กระทรวงนี้เงินน้อย แต่ท่านประธานครับ ถ้าเปรียบกับปีท่ีแล้วมันใกล้กันมากเลย แต่ถ้า 
ไปเปรียบกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอนนั้น ๒.๔ ล้านล้านบาท ตอนนี้ ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท  
และต้องใช้หนี้กันปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาททุกปี กู้เพิ่มทุกปี ปีละ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
แล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบการกู้ เลย ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมจึงไม่สามารถผ่าน
งบประมาณรายจ่ายซึ่งไม่เห็นอนาคตของประเทศในวันพรุ่งนี้ได้ครับ  ขอขอบพระคุณ 
ท่านประธานครับ 



๖๔๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๑๗/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านบัญญัติ ตามด้วยท่านเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เชิญครับ  
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน)  :  เรียนท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรัฐมนตรี
ขอชี้แจง เดี๋ยวนะครับท่านบัญญัติ ให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงก่อนนะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีชี้แจง 
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพนะครับ ต้องขอโทษท่านบัญญัติด้วยนะครับ  
ผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้ชี้แจงใน ๒  ๓ ประเด็นท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปราย 
ก่อนหน้านี้  
  ประเด็นท่ี ๑ ในเรื่องกรณีของงบปี ๒๕๖๖ ของอีอีซี (EEC) ซึ่งได้รับเพิ่ม
มากกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท แล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ ไปดูเจาะ แล้วก็พบว่า 
เป็นการจัดหาท่ีดิน ออกแบบพัฒนาศูนย์ธุรกิจอีอีซี (EEC) เมืองแห่งใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ  
ซึ่งก็มีข้อสงสัยว่าเอางบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรท่ีดิน ส.ป.ก. นับหมื่นไร่มาจัดสรร 
ให้นายทุนโดยไม่ฟังความคิดเห็นของประชาชน เปลี่ยนแปลงวิถีการท ากิน ท าลายระบบ
สิ่งแวดล้อม วิถีประชาชน ผิดหลักของการจัดสรรท่ี ส.ป.ก. ก็ขออนุญาตนะครับ รายละเอียด
ก็คงไปว่ากันในชั้นของวาระสอง ลงไปในรายละเอียดของการดูเร่ืองงบประมาณนะครับ  

 
 - ๓๑๘/๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 



๖๔๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๑๘/๑ 
 
  แต่ในเบื้องต้นขอเรียนว่าการใช้ท่ีดิน ส.ป.ก. ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ เป็นการ
ด าเนินการท่ีไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ อันนี้คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม คปก. ก็ได้
มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการในเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันท่ีกล่าวว่าไม่ได้มีการส ารวจความคิดเห็น
อะไรต่าง ๆ นี้ ทางส านักงานอีอีซี (EEC) ได้ด าเนินการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนคนท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังเกษตรกรเองก็เห็นด้วยและยินดีเข้าร่วม
โครงการ และมีการระบุเรื่องของการชดเชยสิทธิต่าง ๆ อันนี้ก็สามารถขอทราบรายละเอียด
จากอีอีซี (EEC) ได้นะครับ นอกจากนั้นแล้วพื้นท่ีดังกล่าวนี้ก็ตรงกันเป็นพื้นท่ีไม่ค่อยแข็งแรง
เป็นพื้นท่ีดินป่า ดินปนทรายไม่อุ้มน้ านะครับ ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง มีเกษตรกรอยู่
ประมาณสัก ๓๕๐ ราย ก็ปลูกยางและมันส าปะหลังแต่โพรดักทิวิตี (Productivity) ก็ไม่ค่อย
สูงมากนักนะครับ จึงน่าจะเป็นทางเลือกในการน ามาพัฒนาอื่น ๆ และท่ีเป็นห่วงว่าจะมาท า
อุตสาหกรรม อันนี้ทางส านักงานอีอีซี (EEC) ก็ขอเรียนเลยว่าไม่ได้ท าอุตสาหกรรมนะครับ 
เป็นการท าธุรกิจเพื่อเป็นพื้น ท่ีศูนย์ธุรกิจอีอีซี  (EEC) และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ  
มีศูนย์ราชการ มีศูนย์ธุรกิจ ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การศึกษาวิจัยพัฒนาศึกษาอนาคตใหม่ 
พลังงานสะอาดต่าง ๆ เป็นธุรกิจบริการและธุรกิจเป็นส่วนใหญ่  ในส่วนของการก ากับ 
ท่ีดินแปลงนี้จะมีคณะกรรมการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสม แล้วก็มี 
การคัดเลือกผู้ท่ีสนใจจะมาให้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาธุรกิจบริการท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี
แห่งนี้ นอกจากนั้นแล้วสิทธินี้ยังอยู่กับรัฐบาลเป็นการให้เช่า ไม่ใช่น าท่ีดินไปให้เป็นของผู้ใด  
ผู้หนึ่ง ยังเป็นท่ีดินของรัฐบาล เมื่อสิ้นสุดสัญญาทรัพย์ก็ยังตกเป็นของรัฐอยู่ดีนะครับ  
และยังให้สิทธิเกษตรกรเจ้าของท่ีดินเป็นหุ้นส่วนของโครงการด้วยนะครับ และเป็นหลักท่ัวไป
ของการท างานของอีอีซี (EEC) เราจะไม่ได้ดูเพียงแค่ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ดูในเรื่องของมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย อันนี้ก็โดยสังเขปเพื่อให้
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิดความกระจ่าง ได้รับข้อมูล แล้วรายละเอียดก็สามารถ
สอบถามไปได้ท่ีอีอีซี (EEC) ในช่วงท่ีอภิปรายหรือพิจารณางบประมาณในวาระถัดไปนะครับ  
ในส่วนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด  
  ในส่วนของเอสเอ็มอี (SMEs) ก็เหมือนกันนะครับ หลายท่านเป็นห่วงว่า 
การดูแลหรืองบเอสเอ็มอี (SMEs) นี้มันน้อยเหลือเกิน แต่ว่าถ้าดูในแผนยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ประจ าปี ๒๕๖๖ รวมกันแล้ว ๒,๗๐๐ กว่าล้านบาท 



๖๔๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๑๘/๒ 
 
ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงพอสมควรทีเดียวนะครับ แล้วต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐบาลเอง  
มีนโยบายตั้งแต่ปีท่ีแล้วให้โอกาสเอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีจะเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
ในสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่สูงและยังให้ข้อได้เปรียบหากราคาสูงกว่าจ านวนหนึ่งก็ยังคัดเลือก
เอสเอ็มอี (SMEs) เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตรงนี้เองบทบาทของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ก็จะท าหน้าท่ีนี้นะครับ จะพยายามผลักดันให้ได้เอสเอ็มอี 
(SMEs) ไทยได้รับโอกาสอันนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากท่ีสุดจากงบประมาณแห่งนี้ล่ะครับ 
ท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุก ๆ ท่านจะได้พิจารณาในวันนี้นะครับ แล้วก็ในวาระถัดไป  
เอสเอ็มอี (SMEs) ก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ตามนโยบายท่ีทางรัฐบาลได้สนับสนุน แล้วก็เชื่อว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านก็จะสนับสนุนเช่นเดียวกัน เพราะว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์  
กับบริษัทเอสเอ็มอี (SMEs) ของไทยอย่างแท้จริง และสิ่งส าคัญก็คือการเข้าถึงสถาบันการเงิน 
มีการจะรับจัดระบบของระบบผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ให้มีฐานข้อมูลเป็น ๑ รหัส  
๑ ผู้ประกอบการ แล้วก็มีการเช่ือมโยงสามารถเรเฟอเรนซ์ (Reference) ได้กับเครือข่ายของ
เอสเอ็มอี (SMEs) หรือเครือข่ายของผู้ประกอบการรายใหญ่จะได้เรเฟอเรนซ์ (Reference) ได้ 
รวมท้ังกับธนาคาร กับเครดิตบูโรต่าง ๆ ------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๔๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๓๑๙/๑ 
 
ซึ่งก็จะท าให้บูรณาการการท างานของเอสเอ็มอี (SMEs) สามารถท่ีจะเติบโตได้ ถือว่าเป็นระบบ 
ท่ีแตกต่างจากเดิม ซึ่งเราเชื่อว่าการท่ีเรามีระบบวันไอเดนทิฟิเคชัน (One Identification)  
วันเอสเอ็มอี (One SMEs) จะเป็นประโยชน์ส าคัญ เป็นเครื่องมือส าคัญ จากบทเรียนในอดีต
ท่ีเราพบว่ามันมีอุปสรรคเยอะ ถ้าเราท าระบบนี้ขึ้นมา ซึ่งในปี ๒๕๖๖ ก็จะเป็นกิจกรรม
ส าคัญท่ีอยากจะยกเป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับ ซึ่งก็จะให้ทางส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง ขนาดย่อม ได้ให้ข้อมูลกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมาธิการท่ีเกี่ยวข้อง
ในวาระถัด ๆ ไปนะครับ ซึ่งผมเรียนได้เลยว่าเป็นข้อมูลท่ีน่าสนใจ เพราะเป็นสิ่งท่ีเราน า
บทเรียนจากในอดีตถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเอสเอ็มอี (SMEs) เราพยายามจะแก้ไขอย่างถูกวิธี 
แล้วก็มีภาคเอกชนหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมไม้ร่วมมือกันในช่วงท่ีผ่านมา โดยสรุปย่อ ๆ  
มีงบรวมกันประมาณ ๒,๗๒๑ ล้านบาท เป็นแผนย่อย ๔ ประเภท ซึ่งก็เป็นเรื่องของ 
ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ การสร้างโอกาส การเข้าถึง การบริการทางการเงิน  
การเข้าถึงโอกาสทางด้านการตลาด แล้วก็สร้างระบบนิเวศเพื่อเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ  
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ขนาดย่อมในยุคใหม่ต่อไป อันนี้ก็โดยสังเขปครับ  
  ในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ
หลายท่านก็พูดถึงด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อยากให้รัฐบาลมุ่งเน้นและให้ความส าคัญนะครับ 
ผมเองอยากจะเรียนด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเราเองมีศักยภาพนะครับ เรามี 
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ท่ีมีอยู่ในตัวของเราเองอยู่แล้ว และสามารถที่จะขยายผลไปสู่
ตลาดโลกได้ในหลาย ๆ ด้านนะครับ โดยเฉพาะในด้านของทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเรามีมา
ตั้งแต่ดั้งเดิม แม้กระท่ังสมัยใหม่เองก็ตาม คุณค่าทางสังคมท่ีโลกยึดถือแล้วก็นโยบาย
ต่างประเทศ ใน ๓ ส่วนนี้เองก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งท่ีเรามีอยู่แล้วในประเทศไทยสามารถขยายผล
ออกไปได้ในส่วนนี้ ซึ่งในด้านของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา ในเบื้องต้น 
เราแบ่งเป็น ๒ ประเภท ท่ีเรียกว่าครีเอทีฟ ออริจินัล (Creative Original) ก็คืองานฝีมือ
หัตถกรรม ดนตรี ศิลปกรรม และทัศนศิลป์ แล้วก็ครีเอทีฟ คอนเทนต์ (Creative Content) 
ภาพยนตร์ การพิมพ์ การกระจายเสียง ซอฟต์แวร์เกม (Software Game) แอนิเมชัน
(Animation) แล้วก็จะมีการเพิ่มเติมในอนาคตอีกนะครับ ก็พยายามจะท าให้ได้รวมถึง  
๑๕ สาขาด้วยกัน ยุทธศาสตร์ก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ 
ให้สู่ตลาดโลก ปรับปรุงระเบียบมาตรฐานท่ีเป็นข้อจ ากัด อันนี้ ๓ ยุทธศาสตร์หลักท่ีจะใช้  



๖๔๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๓๑๙/๒ 
 
  ส่วนเรื่องงบประมาณท่านก็เป็นห่วงกันนะครับ ผมเองก็ได้สอบถามไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนะครับ ถ้าเราดูในเรื่องของยุทธศาสตร์  รวมของทางด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นี่มันเป็นเรื่องของการท างานอย่างต่อเนื่อง ถ้าดูงบประมาณปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
ปี ๒๕๖๖ รวมกันในเรื่องของการจัดสรรในกลุ่มแรกท่ีเรียกว่าครีเอทีฟ ออริจินัล คอนเทนต์ 
(Creative Original Content) ประมาณ ๓,๑๒๑ ล้านบาทในส่วนนี้ แล้วก็จะด าเนินการ 
มาจนถึงปี ๒๕๖๖ ด้วยนะครับ ในส่วนของเรียกว่าครีเอทีฟ ออริจินัล (Creative Original) 
๓,๘๔๕ ล้านบาท ก็เช่นเดียวกันท ามาต่อเนื่องเป็นบูรณาการร่วมกัน เบ็ดเสร็จรวมกันก็เกือบ ๆ 
๗,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี อย่างท่ีผมเรียนจะเน้นเรื่องของการพัฒนา
บุคลากร เน้นเรื่องของการสร้างสรรค์ เข้าสู่ตลาดโลกและปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเป็นมาตรฐาน 
และล่าสุดก็เป็นเรื่องท่ีดี เป็นเรื่องท่ีรัฐบาลได้ร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการในการ 
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีดึงดูดภาพยนตร์ต่างประเทศมาถ่ายท า
ในประเทศไทย เราก็ร่วมมือกันใช้เวลาไม่นานในการท่ีจะปรับปรุงแก้ระเบียบต่าง ๆ เอ้ืออ านวย
ให้ประเทศไทยเป็นจุดเขาเรียกเป็นศูนย์ของการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศได้ สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ เงื่อนไขท่ีได้ปรับปรุงไปก็เป็นท่ีพอใจกับผู้ประกอบการ ท้ังด้าน
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง ---------------------------------------------- 
 

- ๓๒๐/๑ 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๕๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๒๐/๑ 
 
ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งนะครับ แล้วเราก็จะด าเนินการต่อไป เราพบว่ามาตรการ
จูงใจ มาตรการเรื่องกฎระเบียบยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก เราต้องแข่งขันกับประเทศอื่น แล้วก็
เห็นความส าคัญ ไม่ได้แตกต่างจากท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ียกขึ้นมา ตรงนี้เราก็ 
จะพยายามท าอย่างต่อเนื่อง แต่ตรงนี้ไม่เป็นเรื่องของงบประมาณ แต่เป็นเรื่องของการ  
ไปปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ อาจจะมีงบประมาณในเรื่องของมาตรการส่งเสริมจูงใจตรงนั้น
ก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะทัดเทียม ท าอย่างไรให้ทัดเทียมกับทางต่างประเทศ ถ้าหากจ าเป็น
จะต้องมีการเพิ่มเติมก็สามารถท่ีจะพิจารณาของบกลางหรืองบอะไรเป็นกรณีพิเศษ 
เพิ่มเติมเข้าไปได้ ส าคัญท่ีสุดเราจะต้องผลักดันและเห็นตรงกันว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
หรืออุตสาหกรรมท่ีเป็นซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) และประเทศไทยเรามีความพร้อม 
โดยตัวเราเองอยู่แล้วให้ เกิดขึ้นให้ได้  แล้วก็เป็นความเข้มแข็งส าหรับประเทศไทย  
และท่ีส าคัญมากท่ีสุดก็คือเป็นความเข้มแข็งของคนไทยรุ่นใหม่ เด็กรุ่นใหม่ของไทยในยุค  
ถัด ๆ ไปด้วย ท้ัง ๓ เรื่องโดยสังเขปครับ กราบเรียนท่านประธานสภา ขอบพระคุณครับ 
สวัสดีครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านบัญญัติครับ  
  นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ระยอง)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพ กระผม นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดระยอง  
พรรคประชาธิปัตย์ กระผมขออภิปรายประกอบการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ วงเงิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท เป็นงบขาดดุล  
๖.๙๕ แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจ าเป็นจะต้องกู้เงินมาลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะ 
หลังเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผมมีเวลา
จ ากัดจึงขออภิปรายวิเคราะห์ในยุทธศาสตร์งบประมาณของรัฐบาลเพียง ๒ ยุทธศาสตร์  
แล้วก็ ๒ แผนงานครับ ขออนุญาตฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ขอสไลด์ (Slide) ด้วยครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ระยอง)  :  ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านความมั่นคง  
ผมจะพาท่านสมาชิกและท่านประธานไปดูเร่ืองแผนงานการป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา 
ผู้ติดยาเสพติด ซึ่ งในแผนงานนี้มีงบประมาณเพียง ๔ ,๑๘๘ ล้านบาท ซึ่ งไม่สมกับ 



๖๕๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๒๐/๒ 
 
วาระแห่งชาติของการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ ทุกท่านคงเห็นด้วย
กับผมว่าปัญหาเรื่องของยาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศไม่ต่างจากปัญหาของโควิด 
(COVID) เมื่อโควิด (COVID) ซาลง รัฐบาลได้ใช้รูปแบบของการบริหารเป็นศูนย์อ านวยการ
บริหารแก้ปัญหาโควิด (COVID) ก็ใช้รูปแบบนี้ล่ะครับ เป็นศูนย์อ านวยการบริหารแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและจิตเวช ผมเพิ่มค าว่า จิตเวช เข้าไป ถ้าใช้โมเดล (Model) นี้ผมเชื่อมั่นว่า
ปัญหายาเสพติดจะคลี่คลายไปในทางท่ีดีมากเลย แล้วก็ท าให้เกิดต้นทุนของมนุษย์ท่ีมี  
ความสมบูรณ์พร้อมท่ีจะพัฒนาประเทศและมีความสงบด้วย เหตุท่ีผมเพิ่มจิตเวชเข้าไปกับ 
ยาเสพติด เพราะเหตุว่าผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางจิตเวชส่วนหนึ่งก็จะไปเสพยาเสพติด  และผู้ท่ี 
ติดยาเสพติดส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาทางจิตเวช รวมท้ังครอบครัวด้วยนะครับ  
ผมเสนอว่าศูนย์อ านวยการบริหารแก้ไขปัญหายาเสพติดและจิตเวชอาจจะย่อเป็น ศบยจ.  
ก็ได้ ต้องใช้โมเดล (Model) นี้ครับ ซึ่งในเล่มงบประมาณนั้นไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้  
ผมยังมองว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ในเล่มงบประมาณปี ๒๕๖๖ น้อยเกินไป  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ปัจจุบันการบ าบัดยาเสพติดรัฐบาลถือว่าให้ผู้เสพยาเป็นผู้ป่วย 
ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการรองรับ ถ้าหากว่าผู้ท่ีติดยาเสพติดท่ีมีอาการรุนแรงต้องเข้า
โรงพยาบาล แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลยาเสพติดท่ัวประเทศไม่มีความพร้อมเลย ส่วนกลางมีอยู่ 
๑ โรง เรียกว่า สบยช. หรือสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ท่ีธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๓๒๑/๑ 
 
ในต่างจังหวัดก็มีโรงพยาบาลธัญลักษณ์ ๖ แห่ง ภาคเหนือ ๒ แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒ แห่ง ภาคใต้ ๒ แห่ง ภาคตะวันออกของผมมีอีอีซี (EEC) มีผู้ป่วยยาเสพติดเยอะก็ไม่มี
โรงพยาบาลธัญลักษณ์ในภาคตะวันออก อย่างนี้เป็นต้น เมื่อบ าบัดในโรงพยาบาลในระยะ
เฉียบพลันเสร็จแล้วยังให้กลับบ้านไม่ได้ เพราะว่าเขายังไม่มีทักษะในการเข้าสังคม  
ในการประกอบอาชีพ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีศูนย์ฟื้นฟูฝึกอาชีพในทุกจังหวัดท าเหมือน
โรงพยาบาลสนามต้องมีตรงนี้ ผมก็ไม่เห็นว่าในงบประมาณมีตรงนี้นะครับ ก็ฝากกรรมาธิการ
วิสามัญช่วยดูแลตรงนี้ด้วย 
  ส าหรับในเรื่องของยุทธศาสตร์ ข้ามไปยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ขอสไลด์ (Slide) 
ถัดไปครับ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งท่าน
นายกรัฐมนตรีได้แถลงในส่วนนี้ไว้ถึง ๑๑ ด้านด้วยกัน หลัก ๆ แล้วก็คือให้ผู้ป่วยพี่น้องประชาชน
เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพแล้วก็ ท่ัวถึง แล้วก็มีการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพร มีการส่งเสริมสุขภาพ มีการป้องกันโรค มีการสนับสนุน อสม. เป็นหมอประจ าบ้าน 
มีการผลิตแพทย์กระจายสู่ชนบท ผลิตพยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อไปสนับสนุน
การแพทย์ปฐมภูมิในชนบท ซึ่งในส่วนนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์นี้ได้จะต้องกระจายการบริการของ 
รพ.สต. ให้มาใกล้บ้าน แล้วก็ให้มีความสะดวกแก่ผู้ป่วยและลดความแออัดของโรงพยาบาล 
ซึ่งเป็นนิวนอร์มัล (New Normal) ชนิดหนึ่ง เว้นระยะห่าง จะเว้นระยะห่างท่ีโรงพยาบาล 
ไม่ส าเร็จแน่ต้องไปอยู่ท่ี รพ.สต. จึงต้องกระจายอ านาจไปสู่ รพ.สต. โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นช่วยรับเป็นเจ้าภาพในฐานะของผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชน แล้วกระทรวง
สาธารณสุขจะต้องกลายเป็นผู้ก ากับดูแลมาตรฐานของการให้บริการของท้องถิ่นเหล่านั้น 
จึงจะประสบความส าเร็จ ท่ีรัฐบาลปัจจุบันจะพัฒนา รพ.สต. จะต้องพัฒนาอะไรบ้างนะครับ 
สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ต้องกระจายท้ังงบประมาณท้ังบุคลากรให้ท้องถิ่นบริหารจัดการ 
รพ.สต. ให้มีศักยภาพท่ีเพียงพอแล้วก็ปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเสียใหม่  
จากผู้ปฏิบัติก็เป็นผู้ก ากับ สไลด์ (Slide) สุดท้าย จะต้องพัฒนาในเรื่องของอาคารสถานท่ี 
หลายแห่งอาคารสถานท่ีก็เพียงพอ หลายแห่งท่ีไม่เพียงพอท้องถิ่นกับกระทรวงสาธารณสุข
ต้องช่วยกัน เรื่องเครื่องมือแพทย์จ าเป็นนะครับ เรื่อง อสม. ต้องยกระดับ อสม. ให้เป็น
เรียกว่าเป็นหมอครอบครัว ๑ คน แล้วก็เรื่องของค่าป่วยการท่ีดูแล พรรคประชาธิปัตย์ 
 



๖๕๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๓๒๑/๒ 
 
คิดว่าในปี ๒๕๖๖ ควรจะปรับค่าป่วยการจาก ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท เพื่อให้เป็น 
ขวัญก าลังใจแก่ อสม. เรื่องไอที (IT) ต้องพัฒนาไอที (IT) และข้อมูลข่าวสารท้ังเรื่องของ 
การรักษาพยาบาลต้องลิงก์ (Link) กับโรงพยาบาลให้ส าเร็จ 
  สุดท้ายครับบุคลากรต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๑ คนต่อผู้ป่วย 
๑๐,๐๐๐ คน มีพยาบาล นักสาธารณสุขแพทย์แผนไทย ปัจจุบัน รพ.สต. สมัครใจไปอยู่กับ
ท้องถิ่น คือ อบจ. ๓,๓๖๖ แห่ง แต่ส านักงบประมาณจัดงบประมาณให้เพียง ๕๑๒ แห่ง 
เท่านั้นเองครับ ผมอยากท่ีจะให้กรรมาธิการวิสามัญได้ตั้งข้อสังเกตให้ส านักงบประมาณนั้น
ได้จัดงบกลางสนับสนุนให้ รพ.สต. ท่ีสมัครใจแล้วท่ีจะต้องไปวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น 
ให้ไปได้ส าเร็จด้วยครับท่านประธาน กราบขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไปเชิญ
ท่านเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล และตามด้วยนางเทียบจุฑา ขาวข า เชิญครับ 
  นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เลย)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม  
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย ผมขอใช้สิทธิ
อภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ในชั้นรับหลักการ กราบเรียนท่านประธานครับว่าผมมีความรู้สึกเสียดายเวลา เสียดายโอกาส
แล้วก็เสียดายงบประมาณของประเทศครับ ถือว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลในการใช้
งบประมาณในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ในช่วงปี ๒ ปีท่ีผ่านมา การจัดท างบประมาณ
แบบเดิม ๆ ทุกปี ๆ มันถึงตอบโจทย์ว่าในปีงบประมาณปี ๒๕๖๔ -------------------------------- 
 

- ๓๒๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๒๒/๑ 
 
ควรใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) ปี ๒๕๖๕ 
ควรใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเป็นการประคองภาวะเศรษฐกิจ ประคองการจ้างงาน  
แต่เมื่อใช้งบประมาณแบบเดิม ๆ ตั้งงบประมาณแบบเดิม ๆ ก็ท าให้การแก้ปัญหาเหล่านี้  
ไม่ประสบความส าเร็จ ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมันติดลบ  
๖.๒ มา มาบวก ๑.๖ และปีนี้อาจจะไม่ถึงเป้าหมาย ๓.๕ เปอร์เซ็นต์เสียด้วยซ้ า ต้องกราบเรียน 
ท่านประธานครับว่า ในครั้งนี้ก็คือการท างบประมาณปี ๒๕๖๖ รัฐบาลควรจะใช้โอกาสในการ 
ท่ีจัดท างบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น
เตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเท่ียว ควรท่ีจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็น เครื่องยนต์
ทางเศรษฐกิจตัวเดียวท่ีจะเป็นความหวังในปี ๒๕๖๕ นี้ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๖ ในสภาวะวิกฤติ
ท่ีเศรษฐกิจตกต่ าพี่น้องประชาชนมีรายได้น้อย ก าลังซื้อในประเทศถดถอย ในขณะเดียวกัน
ภาคธุรกิจก็มีหนี้เสียมากขึ้น หนี้ครัวเรือนก็สูงขึ้น แต่ร่างงบประมาณฉบับนี้แทนท่ีจะเป็น
งบประมาณท่ีสร้างความหวัง แต่กลับกลายเป็นงบท่ีก าลังจะท าให้พี่น้องชาวไทยสิ้นหวังครับ
หน่วยงานท่ีควรจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เช่น กระทรวงการท่องเท่ียว 
และกีฬา ซึ่งรัฐบาลเองได้ตั้งงบประมาณส าหรับตั้งประมาณการรายได้จากนักท่องเท่ียวไว้ถึง 
๒.๒ ล้านล้านบาท แต่กลับไปจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
เพิ่มขึ้นเพียงแค่ ๒๓๗ ล้านบาท ท้ังท่ีในปี ๒๕๖๕ งบประมาณของกระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาก็ได้เพียงแค่ ๕,๐๐๐ ล้านบาทเศษ 
  ท่านประธานครับ อีกประการหนึ่งท่ีส าคัญก็คือว่าการจัดสรรงบประมาณ 
ท่ีไม่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในส่วนของภาคธุรกิจ 
ท างบประมาณโดยยึดกรอบการจัดท างบประมาณแบบเดิม ๆ ไม่ปรับเปลี่ยน ไม่แก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ และท่ีส าคัญไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้คนในประเทศ ผู้ประกอบการ 
เขาร้องเรียนว่าเกิดความเดือดร้อน แต่แทนท่ีรัฐบาลจะได้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ไปแก้ปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาท่ีรัฐบาลสร้างขึ้นมาเองครับ ผมก าลังพูดถึงการจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ณ ตอนนี้รัฐบาลเร่งรัดให้มีการจัดเก็บเต็มจ านวน ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรีดเลือดจากปู ผมใช้ค าว่า รีดเลือดจากปู เพราะเหตุว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ 
 



๖๕๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๒๒/๒ 
 
รัฐบาลกลับไปให้ประชาชนต้องมีภาระในการช าระภาษีท่ีเพิ่มมากกว่าเดิม จากท่ีเคยช าระ 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ ต้องมาช าระเต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในปีงบประมาณนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ผู้ประกอบการเขาได้มาร้องเรียนหลายครั้ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการของการท่องเท่ียวครับ 
เพราะเหตุว่ารัฐบาลไม่ฟังและไปเร่งรัดการจัดเก็บ แทนท่ีจะใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไปแก้ปัญหา กับโยนภาระความรับผิดชอบไปให้กับประชาชน รัฐบาลทราบดีครับว่า
ภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวโดยเฉพาะโรงแรมและรีสอร์ต (Resort) ควรเป็น 
ภาคธุรกิจท่ีจะต้องมีความพร้อมท่ีสุดในการต้อนรับนักท่องเท่ียวหลังจากเปิดประเทศ แต่ตอนนี้
กลายเป็นภาคธุรกิจท่ีอ่อนแอเพราะเหตุว่าเงินส่วนหนึ่งท่ีเป็นต้นทุนส าคัญในการบริหารธุรกิจ
กลับต้องมาใช้จ่ายกับการจ่ายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ---------------------------------------------- 
 

 - ๓๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๒๓/๑ 
 
ท่านประธานครับ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างนี่ครับ ผมไม่ได้เรียกร้องว่าให้รัฐบาลไปขยาย
ระยะเวลาการจัดเก็บภาษี ซึ่งขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดเก็บไปแล้ว 
ขยายเวลาตอนนี้ไม่ได้แล้ว แต่ผมก าลังจะบอกว่ารัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ในการจัดท างบประมาณ 
แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน เงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ถ้ารัฐบาลเอางบประมาณส่วนนี้
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปชดเชยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเขาจะสูญเสีย
รายได้จากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีรัฐบาลลดให้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือช าระ
เพียงแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วไปลดรายจ่ายในส่วนของงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธ  
แค่นี้รัฐบาลก็สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้ว ไม่ต้องโยนภาระความรับผิดชอบ
มาช าระภาษีในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแบบนี้ แล้วท่ีส าคัญท่ีสุดภาษีท่ีดินและสิ่ง 
ปลูกสร้างเป็นภาษีท่ีออกโดยรัฐบาล คสช. ในสมัยท่ีเป็น สนช. ออกกฎหมายฉบับนี้ และเป็น
การออกกฎหมายท่ีไม่สมบูรณ์ท่ีสุด กราบเรียนท่านประธานครับ เหตุผลส าคัญท่ีผมจะ
น าเสนอต่อท่านประธาน ท่ีเป็นเหตุผลท่ีผมไม่อาจท่ีจะรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณฉบับนี้ได้ เรื่องนี้พรรคเพื่อไทยของเราได้เคยประกาศ
เมื่อไม่นานมานี้ เป็นแนวทางของการด าเนินการท่ีจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน 
ประกาศไว้ ๕ ข้อ ๑ ใน ๕ ข้อเป็นเรื่องของการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นการกระจาย
อ านาจสู่ระดับประชาชน กระจายสู่ระดับอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกัน 
ในการแก้ปัญหาตัดสินใจและแก้ปัญหาของส่วนรวม พูดง่าย ๆ ก็คือเรื่องของการกระจาย
อ านาจนี่ล่ะครับ ประเด็นนี้เป็นประเด็นส าคัญท่ีจะเป็นสปอตไลต์ (Spotlight) ส าคัญในการ
ปูทางสู่ความส าเร็จในการบริหารงานภาครัฐ ผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ เมื่อไปดู
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ ไม่แปลกใจเลยท่ีรัฐบาลภายใต้การน าของ
นายกรัฐมนตรีท่ีไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แถมเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีเคยท ารัฐประหารมาแล้ว
จึงไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการกระจายอ านาจ ไม่ใส่ใจ ไม่ใยดี แถมยังแช่แข็งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และเป็น
ส่วนหนึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญในระบบของการกระจายอ านาจครับ ท่านประธานครับ ตัวชี้วัด
ท่ีชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ใส่ใจกับการกระจายอ านาจผ่านงบประมาณฉบับนี้ ก็คือสัดส่วน
รายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ผมขอชาร์ต (Chart) ด้วยครับ 



๖๕๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๒๓/๒ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เลย)  :  ท่านประธานครับ ปีนี้สัดส่วนรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลอยู่ท่ี ๒๙.๖ เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ 
เพียงแค่ ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ ท้องถิ่นมีงบประมาณเทียบกับงบประมาณ 
ของรัฐท่ีเป็นรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วแค่ ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ และตลอดระยะเวลาท่ีรัฐบาลนี้
จัดท างบประมาณมา กรอบสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลอยู่ในระหว่าง 
๒๙.๓ ถึง ๒๙.๖ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง หน่วยงานพีบีโอ (PBO) ของทางรัฐสภาเขาประเมินว่า
ตามกฎหมายแล้วควรจะท าให้ถึงเป้าหมาย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ นั่นถือว่าเป็นความส าเร็จของ 
การกระจายอ านาจของการจัดท างบประมาณ พีบีโอ (PBO) บอกว่า ---------------------------- 
 

- ๓๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๒๔/๑ 
 
ถ้ายังจัดท างบประมาณให้กับท้องถิ่นในลักษณะนี้คงต้องใช้ระยะเวลาถึง ๕๐ ปี ถึงจะบรรลุ
เป้าหมาย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ เห็นไหมท่านประธานครับ และในขณะเดียวกันตลอดระยะเวลา 
๒-๓ ปีท่ีเราพิจารณางบประมาณมา เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้พูดถึงเรื่อง
ของงบท่ีไม่ใช่งบของท้องถิ่น แต่เป็นงบของหน่วยงานอื่นแล้วเอามายัดใส่ไว้ในงบท้องถิ่น 
ท่ีเรียกว่ายัดไส้ งบประมาณส่วนนี้ถูกน ามาคิดเป็นสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิ
ของรัฐบาลด้วยครับ และตอนนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ยังคงฝากไว้อยู่ เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ อาหารเสริมนม รวมงบประมาณส่วนนี้ ๑๑๕,๙๔๖ ล้านบาทเศษ 
ท่านประธานครับ งบประมาณส่วนนี้ก็ยังคงจัดไว้ในส่วนของท้องถิ่นเช่นเดิม ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงครับ ท่ีผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานเพิ่มเติมครับ มันมีการเพ่ิมเติมงบ 
ส่วนหนึ่งท่ีเรียกว่างบกลุ่มจังหวัดและงบยุทธศาสตร์จังหวัด งบกลุ่มจังหวัดและงบยุทธศาสตร์
จังหวัดได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ๒๔.๘ เปอร์เซ็นต์ จากปีงบประมาณท่ีผ่านมาเป็นเงิน 
๒๑,๗๒๗ ล้านบาท อาจจะมองได้ว่ากลุ่มจังหวัดหรือยุทธศาสตร์จังหวัดถือเป็นการกระจาย
อ านาจรูปแบบหนึ่ง เป็นการกระจายอ านาจจากกระทรวงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด แต่การ
กระจายอ านาจลักษณะนี้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม มีแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนในการ
พิจารณาจัดเสนองบประมาณ ผมอยากกราบเรียนอย่างนี้ว่างบยุทธศาสตร์จังหวัดนี้ จริง ๆ ก็คือ 
งบผู้ว่าซีอีโอ (CEO) ในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้ริเริ่ม เพราะต้องการให้เห็นว่าในแต่ละ
จังหวัดนี้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานการท างานมันเกิดช่องว่าง รัฐบาลพรรคไทยรักไทย 
ในขณะนั้นก็เลยอยากเห็นอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ มีเครื่องมือท่ีจะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จมาอุดช่องว่างของการท างาน จึงให้มีงบยุทธศาสตร์จังหวัดขึ้น แต่หลักการ 
ท่ีก าหนดไว้ในยุคสมัยนั้น วันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปครับ การจัดสรรงบประมาณในส่วนของ 
งบกลุ่มจังหวัดและงบยุทธศาสตร์จังหวัดมีปัญหาครับ เพราะว่าไปตั้งงบประมาณไว้ 
เป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นโครงการท่ีอยู่ในส่วนของหน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ  
ท่ีไปอยู่ในจังหวัดอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น การจัดงบประมาณในส่วนของกรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบท ถือว่าเป็นการจัดงบประมาณท่ีซ้ าซ้อน และท่ีส าคัญพี่น้องประชาชน
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณ และประการส าคัญท่ีสุดก็คือว่าการจัดสรร
งบประมาณท่ีเป็นงบกลุ่มจังหวัดหรืองบยุทธศาสตร์จังหวัด รัฐบาลหรือส านักงบประมาณ 
 



๖๕๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๒๔/๒ 
 
ไประบุเงื่อนไขส าคัญอันหนึ่งว่าไม่ให้ตั้งโครงการท่ีเป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เห็นไหมครับ นี่คือปัญหาและอุปสรรค ผมบอกว่าง่ายนิดเดียว ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนกรอบ  
วิธีคิดในการจัดท างบประมาณ เพียงแค่เปลี่ยนเอางบกลุ่มจังหวัดและงบยุทธศาสตร์จังหวัด 
มาเป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แค่เปลี่ยน
กรอบความคิดแค่นี้ผลลัพธ์จะเปลี่ยนทันทีครับ สัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิ 
ของรัฐบาลจะเปลี่ยนจากร้อยละ ๒๙.๖ เป็นร้อยละ ๓๐.๔ ทันที ท่านประธานครับ นี่คือ
กรอบความคิดแบบเดิม ๆ ท่ีรัฐบาลจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาหลายครั้งก็เป็นแบบนี้ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผมขออนุญาตข้ามไปสักนิดหนึ่งครับ ไปเรื่องของรถไฟความเร็วสูง 
เปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึ่ง รถไฟความเร็วสูงท่ีก าลังจะด าเนินการก่อสร้างอยู่  ล่าช้านะครับ 
คาดว่าจะท าให้เสร็จในปี ๒๕๗๒ ในขณะนี้ความก้าวหน้าเป็นไปอย่างล่าช้ามาก --------------- 
 

- ๓๒๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๒๕/๑ 
 
ในระหว่างนี้ผมเลยอยากฝากทางท่านประธานลองพิจารณาว่าเราควรจะมาคิดถึงเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องท่ีเป็นองค์ประกอบของรถไฟความเร็วสูงไหมครับ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของฟีดเดอร์ 
(Feeder) ในการขนคนไปใช้บริการรถไฟความเร็วสูง ตอนนี้รัฐบาลมีโครงการท่ีเรียกว่ารถไฟ
สายบ้านไผ่ไปมุกดาหาร ขนคนฟีด (Feed) เข้าไปท่ีรถไฟความเร็วสูง ในขณะท่ีหลายจังหวัด
เขาไม่มีรถไฟ ก็ยังเป็นถนนปกติอยู่ในการสัญจร ผมเลยอยากให้รัฐบาลมองครับ อย่างเช่น
จังหวัดเลยปรากฏว่าถนนสายเลย-ขอนแก่นท่ีสามารถจะขนคนจังหวัดเลยไปเชื่อมรถไฟ
ความเร็วสูงได้ ปรากฏว่ายังเป็นถนน ๒ เลน (Lane) สวนกัน ควรจัดให้เป็นถนน ๔ ช่อง
จราจรได้แล้วครับ หรือถนนสายเชียงคาน-ปากชมไปหนองคายก็ควรพัฒนาให้เป็นถนนท่ีมี
ผิวจราจรท่ีกว้างขึ้นเพื่อเชื่อมคนเมืองเลยไปสู่รถไฟความเร็วสูงได้ และท่ีส าคัญจังหวัดเลย
เป็นจังหวัดท่ีเช่ือมระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางเล่ียงเมืองท่ีจังหวัดเลย
อย่างนี้ครับ ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะมาพิจารณาเรื่องแบบนี้ด้วยในการที่จะเตรียมความพร้อม
สู่การมีรถไฟความเร็วสูง  
  เรื่องส าคัญอีกเรื่องหนึ่งท่ีผมอยากฝากทางรัฐบาลผ่านท่านประธานไปครับ 
การท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีนอกจากจะผ่านกระบวนการของส านักงบประมาณ
กระบวนการตามปกติแล้ว ก่อนท่ีจะเข้าสู่สภาผมอยากให้ รัฐบาลได้ฟังเสียงของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนมา ไม่ว่าจะเป็นการหารือหรือการตั้ง
กระทู้ ผมตั้งกระทู้ถามเรื่องของเขื่อนยางกั้นแม่น้ าท่ีจังหวัดเลย ท่านรัฐมนตรีมาตอบครับ  
บอกว่าเขื่อนยางมีความจ าเป็นมากจะต้องจัดสรรงบประมาณให้ในปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ นี้ 
ไปลงพื้นท่ีไปดูไปบอกพี่น้องประชาชนว่ามีประโยชน์มีความจ าเป็นจะจัดสรรงบประมาณให้  
ผมไปเปิดดูในเล่มขาวคาดแดงสิ่งท่ีท่านรัฐมนตรีรับปาก ผมไม่ทราบว่ากระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ท าอะไรอยู่ รัฐมนตรีรับปากแล้วยังไม่มีบรรจุไว้ในงบประมาณ ปี ๒๕๖๖  
น่าผิดหวังมากครับ ท้ังหมดนี้คือสิ่งท่ีผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมไม่อาจท่ีจะรับร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ท่ีรัฐบาลน าเสนอในครั้งนี้ได้ครับ  
กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ 
 นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านจักรัตน์ครับ ขออภัยครับ คุณเทียบจุฑา ขาวข า แล้วก็ค่อยเป็นท่านจักรัตน์ 
พั้วช่วย นะครับ เชิญครับ 



๖๖๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๒๕/๒ 
 
 นางเทียบจุฑา ขาวข า (อุดรธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ
ดิฉัน นางเทียบจุฑา ขาวข า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย  
ท่านประธานคะ ดิฉันขอร่วมอภิปรายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ในวงเงินงบประมาณ 
๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วคือปี ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นประมาณ ๘๕,๐๐๐ 
ล้านบาท เฉลี่ยประมาณ ๒.๗๔ เปอร์เซ็นต์ ดูจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖  
หากดูผิวเผินเหมือนจะใส่ใจท้องถิ่นท้ังหลาย แม้ว่าตัวเลขท่ีรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าการจัดสรร
งบประมาณนั้นเป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเพิ่มขึ้นประมาณ ๗๖,๘๘๒ 
ล้านบาท ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง ๕.๖ เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ----------------------------------- 
 

- ๓๒๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๓๒๖/๑ 
 
จะเห็นว่าเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดิฉันต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องท้องถิ่น 
ท่ีท่านเห็นความส าคัญ แต่กลับมาดูรายละเอียดของเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีรัฐบาลได้จัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ในสัดส่วนร้อยละ ๒๙.๖๐ ของรายได้สุทธิของรัฐบาล 
ซึ่งไม่รวมเงินกู้ เพราะฉะนั้นเงินท้องถิ่นนี้ในปี ๒๕๖๕ ก็จะเป็นยอด ๗๓๗,๐๐๐ ล้านกว่าบาท 
แล้วก็เพิ่มจากปีท่ีแล้ว ๒๙,๐๐๐ ล้านกว่าบาท ถือว่าเพิ่มขึ้น ๔.๑๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเงิน
จัดสรรอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีอุดหนุนให้ตรงนี้เป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐ ล้านกว่าบาท อันนี้ก็เป็นเงินเกี่ยวกับเงินอุดหนุนท่ัวไปที่จะต้องมาใช้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท้ัง ๗๖ จังหวัด แล้วก็กรุงเทพมหานคร ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเร่ืองของเทศบาลด้วย ถัวเฉลี่ยแล้วจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครจะได้รับ
เพียง ๑,๖๐๐ ล้านกว่าบาท ส่วนพัทยาได้เพิ่มขึ้นเพียง ๔๔ ล้านบาท แล้วก็จะเห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมี ๗๖ จังหวัด ได้รับงบประมาณ ๑,๖๒๓ ล้านบาท ถ้าเฉลี่ยไปท้ัง  
๗๖ จังหวัด จะตกประมาณจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านกว่าบาท หรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ แต่ถ้ามาดู
ตัวเลขลึก ๆ เข้าไปจะพบว่าตัวเลขที่อุดหนุนท่ัวไปนั้นเพ่ิมขึ้นในงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ วงเงิน 
๒๓๒,๕๗๐ ล้านกว่าบาท มาปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๓๘,๘๙๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๖,๓๗๕  
ล้านบาท ซึ่งจะเป็นตัวเลขท่ีเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นเป็นในรายการอาหารเสริม อาหาร
กลางวัน เบี้ยยังชีพ เกือบ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่างบประมาณส่วนนี้เป็นลักษณะ 
ฝากจ่าย ผลักดัน เป็นยอดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมให้สูงขึ้น  
ซึ่งเงินส่วนนี้ไม่สามารถจะน ามาพัฒนาในเรื่องของการลงทุนในท้องถิ่นของตัวเองนั้นได้ 
โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเกือบทุกรายการเงินกลับลดลง โดยเฉพาะรายการก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนก็ลดลง สถานีอนามัย ลานกีฬา สนามกีฬา ประปาหมู่บ้าน แหล่งเก็บ
กักน้ าและสูบน้ า งบปรับปรุงซ่อมแซมก็ลดลง แม้แต่ด้านการศึกษาก็ยังลดลง จะเห็นว่าปี ๒๕๖๖ 
ลดลงไปถึง ๑,๓๓๖ ล้านบาท ดิฉันเห็นว่ารัฐบาลไม่ให้ความส าคัญในการบริการสาธารณะ 
ขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนท่ีมีความเดือดร้อน เช่นในเรื่องถนน ดิฉันอยากจะขอ
ยกตัวอย่าง ดิฉันได้เปิดดูในหนังสืองบประมาณเล่มขาวคาดแดง ได้ไปเปิดดูเรื่องเงินอุดหนุน
ให้กับ อบจ. หรือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในการจัดสรรงบประมาณ ดิฉัน 
ไม่ทราบว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรในการจัดสรรงบประมาณ เพราะเห็นว่าเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ 
กลาง เล็ก ก็ได้เท่า ๆ กันหมดเลย จังหวัดนครพนมก็ได้เท่ากับอุดรธานี ถนนนะคะ งบประมาณ  



๖๖๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๓๒๖/๒ 
 
จะถัวเฉลี่ยว่า อบจ. หนึ่งอาจจะได้ประมาณ ๓๙-๔๐ ล้านบาท ได้ประมาณ ๓-๔ เส้นทาง
เท่านั้น ซึ่งถนนต่าง ๆ ท่ีถ่ายโอนเข้ามาจากทางหลวงชนบทก็ดี จากหน่วยงานส่วนภูมิภาคก็ดี 
ตรงนี้ได้รับเงินงบประมาณซ่อมแซมน้อยเหลือเกิน แล้วเมื่อไรล่ะคะท่ีจะต้องมาแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่ีสัญจรไปมา ดิฉันเองก็ได้หารือในท่ีประชุมสภาทุกครั้ง
ถ้ามีโอกาสในเรื่องของการของบประมาณช่วยอุดหนุนให้กับหน่วยงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ได้กลับมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีของตัวเอง และอีกตัวอย่างหนึ่ง ดิฉัน 
ขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับเร่ืองการจัดสรรงบประมาณอีกประเด็นหนึ่ง ------------------------------ 
 

- ๓๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๖๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            รัศมี ๓๒๗/๑ 
 
ซึ่งประเด็นนี้ก็เกิดขึ้นจริงท่ีช่วงปีท่ีผ่านมา คือการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ซึ่งพี่น้อง
ชาวอุดรธานีได้ท าหนังสือขอความเป็นธรรมต่อส านักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดอุดรธานี ปรากฏว่าจังหวัด
อุดรธานีเคยได้งบพัฒนาจังหวัดแต่ละปี ตัวอย่างปี ๒๕๖๔ ได้งบประมาณ ๓๐๘ ล้านบาท 
แต่พอมาปี ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณจัดสรรเพียง ๒๖ ล้านบาท ในการจัดสรรครั้งนี้ 
น้อยท่ีสุด ซึ่งเป็นล าดับสุดท้ายของประเทศไทยก็ว่าได้ พี่น้องประชาชนก็มาร้องเรียนต่อดิฉันว่า
ท าไมจังหวัดอุดรธานีมีความผิดอะไรถึงได้งบประมาณน้อยเหลือเกิน ส านักงบประมาณ 
ก็ตอบไปทางจังหวัดอุดรธานีว่าจังหวัดอุดรธานีมีการเบิกจ่ายล่าช้า จึงไม่สามารถจะจัดสรร
งบประมาณให้ได้ ในงบพัฒนาประจ าปีของจังหวัดอุดรธานีให้ได้เพียง ๒๖ ล้านบาท ดิฉัน 
มองว่าเป็นการลงโทษพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีเกินไป ซึ่งพี่น้องประชาชนไม่ทราบ
เรื่องค่ะ วันนี้ดิฉันขอน าเรื่องนี้มาเรียนให้ท่านประธานได้ทราบ นี่คือปัญหาเกิดขึ้นจริง 
ท่ีจังหวัดอุดรธาน ีก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก ดิฉัน
จึงขอเสนอการจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรตามความเป็นจริงของจ านวนประชากร
มากกว่ากลุ่มจังหวัดนะคะ ดิฉันขอเลยไปอีกสัก ๑ นาที แล้วก็ขณะเดียวกันในการจัดสรร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เหมือนกัน ในร่างงบประมาณนี้ก็ยังจัดสรร
เลียนแบบของการจัดกลุ่มจังหวัดอีก มาเอารูปแบบการจัดเงินให้ท้องถิ่นเป็นกลุ่มท่ีมี 
รายได้น้อย เช่น แบ่งกลุ่มการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่น กลุ่มท่ีมีรายได้น้อย
ควรจัดให้กลุ่มท่ีจะต้องได้จัดสรรได้มากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้มาก ท้ังนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน แต่น าเกณฑ์ของการพิจารณากลุ่มจังหวัดมาใช้กับท้องถิ่น ดิฉันว่า 
มันคงจะไม่สะท้อนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า หรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นแต่อย่างใด  
ท่านประธานคะ ดิฉันเองก็ได้ใช้เวลาเกินไป ดิฉันต้องกราบขออภัยในการอภิปรายงบประมาณ 
ดิฉันเองก็คงจะไม่รับหลักการ เนื่องจากงบประมาณท่ีด าเนินการไปไม่ตอบโจทย์ในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน กราบขอบพระคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญคุณจักรัตน์ครับ ตามด้วยคุณกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี  
 
 



๖๖๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            รัศมี ๓๒๗/๒ 
 
  นายจักรัตน์ พ้ัวช่วย (เพชรบูรณ์)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ผม จักรัตน์ พั้วช่วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส.ส. คนไทหล่มครับ 
จากเอกสารงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ท่ีทางรัฐบาลได้น ามาให้สภาพิจารณาวงเงินรวม 
๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจ ากว่า ๒.๔ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 
ของวงเงินงบประมาณ เหลืองบลงทุนเพียง ๖.๙ แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๑ 
จริง ๆ งบลงทุนผมคิดว่าควรที่จะมีมากกว่านี้ แต่ก็เข้าใจทางรัฐบาลที่ต้องรักษาวินัยทางด้าน
การเงินการคลังของประเทศ ก่อนอื่นต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชน  
ท่ีติดตามการประชุมในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ เหลืออีก ๑ วันนะครับว่ารัฐบาลได้ตั้งงบลงทุน 
ไว้เพียง ๖.๙ แสนล้านบาท เพื่อใช้ขับเคลื่อนประเทศในปี ๒๕๖๖ ในสถานการณ์โควิด 
(COVID) ท่ียังมีอยู่นะครับ งบประมาณประจ าปีนี้ถือว่าเป็นเคร่ืองจักรเครื่องยนต์ส าคัญท่ีช่วย
ขับเคล่ือนประเทศ เม็ดเงินจากภาครัฐมีความส าคัญมากเพื่อกระตุ้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
เพราะภาคเอกชนในขณะนี้ได้หยุดและชะลอการลงทุนเพราะปัญหาโควิด (COVID) ท่ียัง
ยืดเย้ืออยู่นะครับ ท่านประธานครับ ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๒๘/๑ 
 
ถ้าดูในรายละเอียดของเอกสารงบประมาณ รัฐบาลให้ความส าคัญเรื่องสุขภาพและปากท้อง
ของประชาชนเป็นหลัก ท่ีผมกล่าวแบบนี้เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขท่ีมีหน้าท่ีดูแลสุขภาพ
ของพี่น้องประชาชน ปีนี้ได้รับงบประมาณ ๑.๕๖ แสนล้านบาท มากขึ้นกว่าปีท่ีแล้วนะครับ 
และกระทรวงพาณิชย์ท่ีดูแลปัญหาปากท้องปีนี้ได้รับงบประมาณกว่า ๖.๕ แสนล้านบาท 
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคมก็เพิ่มขึ้น 
แต่ท่ีผมเป็นห่วงและอยากฝากคณะกรรมาธิการที่ก าลังจะตั้งขึ้นอยากให้ช่วยกันพิจารณาดูว่า 
งบลงทุนควรท่ีจะกระจายท่ัวประเทศ ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ท่ีพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง การกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านโครงการลงทุนต่าง ๆ ของภาครัฐมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะช่วงท่ีสภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเกิดวิกฤติซ้อนวิกฤติ จากปัญหาโควิด (COVID) และปัญหาสงคราม
ระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ท าให้ท่ัวโลกได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม ด้วยเวลาอันจ ากัดครับท่านประธาน มีสมาชิกหลาย ๆ ท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องของ
งบกลางท่ีปีนี้ตั้งงบประมาณไว้ ๕.๙ แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปีท่ีแล้ว ผมมองว่าจุดประสงค์
ของการตั้งงบกลางคือมีไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นและต้องอนุมัติผ่านการประชุม ครม.  
ในสถานการณ์โควิด (COVID) และสงครามอย่างนี้นะครับ ผมว่ามีความจ าเป็นครับ 
ท่านประธาน โดยเฉพาะปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ซึ่งเป็น
ปัญหาซ้ าซากทุกปี รัฐบาลจะได้มีเงินส่วนนี้เพื่อใช้แก้ไขปัญหา ยกตัวอย่างพื้นท่ีผมจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ีทางรัฐบาลใช้งบกลางอนุมัติจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวไร่ยาสูบท่ีได้รับผลกระทบ
จากการถูกตัดโควตาลงเพราะวิกฤติเศรษฐกิจ และทางชาวไร่ยาสูบท่ัวประเทศฝากผมมาขอบคุณ
ทางรัฐบาลด้วยครับ และท่ีส าคัญใครจะไปรู้ครับว่าโควิด (COVID) ในปีหน้าอาจจะกลายพันธุ์
ซึ่งเรามีบทเรียนไว้แล้ว ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับท่านประธาน ดีกว่ามาตามแก้ทีหลังนะครับ 
แต่ท่ีผมอยากฝากรัฐบาลอีก ๒ เร่ือง  
  เรื่องแรกคืออยากให้สนับสนุนโครงการจัดท่ีดินท ากินให้กับพี่น้องประชาชน 
แต่ละปีได้รับงบประมาณน้อย อยากให้ทางรัฐบาลใช้งบกลางสนับสนุนโครงการนี้ โดยเฉพาะ 
พื้นท่ีท่ีหมดสภาพความเป็นป่าซึ่งมีอยู่ท่ัวประเทศ ยกตัวอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คืออ าเภอ
น้ าหนาว  
 



๖๖๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๒๘/๒ 
 
  ส่วนในเรื่องท่ี ๒ ท่ีอยากฝากรัฐบาลอยากให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร พูดกันมานานแล้วครับโครงการนี้ ปี ๆ หนึ่งเราท าได้น้อยมาก เพราะยังขาด
งบประมาณสนับสนุน ถ้าในอนาคตราคาน้ ามัน โดยเฉพาะวันนี้และในอนาคตราคาน้ ามัน
ปรับสูงขึ้น ถ้าท าโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนี้ได้ส าเร็จครอบคลุมท่ัวประเทศจะสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตให้กับพ่ีน้องเกษตรกรได้มาก สรุปสุดท้ายนะครับ ผมยังเห็นชอบกับ พ.ร.บ. 
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ในวาระหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการช่วยกันพิจารณา
ปรับแก้ให้เหมาะสมเพื่อท าให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าครับ ขอขอบคุณท่านประธานครับ  
 

- ๓๒๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๓๒๙/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ตามด้วย คุณกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เชิญครับ 
  นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ผม กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคก้าวไกล 
วันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายในวาระแรกของงบประมาณปี ๒๕๖๖ นี้นะครับ โดยผมจะเน้นไปท่ี
งบประมาณเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักครับ ก่อนจะเข้าเรื่องผมขอย้อน
อดีตไปในสิ่งท่ีรัฐบาลเคยประกาศให้เป็นสัญญาต่อพี่น้องประชาชน เจ้าหน้าท่ีขอสไลด์ 
(Slide) เลยนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ในช่วงตลอดอายุสภา 
ท่ีผ่านมา รัฐบาลมีการประกาศเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นวาระแห่งชาติ ผมคัดมา  
๒ เรื่องเด่น ๆ ๑. ก็คือวาระแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งท่าน
นายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีก็ได้ออกมาในเรื่องนี้ชัดเจน ๒. เรื่องของวาระแห่งชาติ  
เรื่องการจัดการขยะ ก็จะเห็นท่านรัฐมนตรี มท.๑ ด้วย ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยยืนกอดอก 
กับขยะอยู่ตรงนั้น แถมให้อีกเรื่องหนึ่งครับ อันนี้เรื่องล่าสุดเลยคือท่านนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งไป
ให้ค าสัญญากับนานาชาติบนเวทีท่ีประชุมคอป ๒๖ (COP26) เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ผมถอดความมาเลยนะครับ ไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มท่ี  
ทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ๒๐๕๐ และบรรลุเป้าหมาย 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ๒๕๖๕ ฟังดูดีครับ ท่านประธานครับ ค าพูดบนเวที 
คอป ๒๖ (COP26) นี้ถือเป็นค าสัญญาต่อประชาคมโลก ผมใช้ค าว่าเป็นวาระโลกดีกว่าครับ 
ตอนนี้เรามี ๒ วาระ วาระแห่งชาติ ๒ อัน แล้วก็วาระโลก  
  ไปดูเรื่องงบประมาณกัน งบประมาณปีนี้ท้ังหมดของเรา ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท 
เป็นงบท่ีเอาไว้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมจริง ๆ ก็คือ ๑๐,๒๒๖ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๐.๐๓ 
เปอร์เซ็นต์ ฟังไม่ผิด ๐.๐๓ เปอร์เซ็นต์ครับ กับวาระแห่งชาติท่ีส าคัญท้ัง ๒ เรื่อง แล้วก็ 
ท่ีประกาศในเวทีโลกเรื่องคอป ๒๖ (COP26) ท่านประธานครับ ประเทศไทยมีปัญหาการท้ิง
ขยะทะเลเป็นอันดับ ๖ ของโลกครับ ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศ 
กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรของเราเคยขึ้นไปเป็นอันดับท่ี ๔ ของโลก เป็นเรื่องท่ีน่าดีใจ 



๖๖๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๓๒๙/๒ 
 
ไหมครับ มลพิษทางอากาศเราขึ้นเป็นอันดับ ๔ ของโลก ไหนจะมีเรื่องของปัญหา 
เรื่องสารเคมีรั่วไหลอีกครับ เหมืองทองเอย เหมืองตะกั่วเอย น้ ามันรั่วอีกหลายครั้ง 
ในอ่าวไทยเรา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างไม่รู้จะประเมินค่าได้อย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
โดยรอบ ผมจึงขอสรุปอย่างนี้ในเบื้องต้นก่อนว่าประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องมลพิษ 
ทางอากาศ ปัญหาเรื่องขยะท่ีรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ แล้วยังมีเรื่องของไคลเมตเชนจ์ 
(Climate Change) เร่ืองของการลดการปลดปล่อยคาร์บอน ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ ไปสัญญา
กับสังคมโลกไว้อีก การตั้งงบประมาณเพียงเท่านี้ ๐.๐๓ เปอร์เซ็นต์ มันจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่า 
ท่ีน่าสนใจงบประมาณท่ีน้อยอยู่แล้วก็ยังมีการจัดตั้งโครงการอะไรก็ไม่รู้อีก บางโครงการฟังดู
ดีครับ งบกระจ้อยร่อย บางโครงการผมเรียกว่าโครงการเบี้ยหัวแตก สวยแต่ชื่อแต่เอาจริง ๆ 
ก็คืออบรมสัมมนา ท าแผ่นพับแจก  
  ผมจะเริ่มเจาะไปท่ีงบประมาณเรื่องของการแก้ไขมลพิษทางอากาศก่อนครับ 
ถ้าเราพูดถึงงบประมาณเรื่องของการแก้ไขมลพิษทางอากาศ ปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) นี้
ทุกคนนึกออกแน่นอน ยังดีปีนี้เรามีงบประมาณในเรื่องของการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในชั้นบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษเพิ่มขึ้นถึง ๙ แห่ง งบประมาณแต่ละจุดคือ 
๖.๘ ล้านบาท ๗ ใน ๙ แห่งอยู่ในพื้นท่ีภาคอีสาน ซึ่งน่าดีใจแทนชาวอีสาน เพราะจากผลส ารวจ
ของจิสด้า (GISTDA) ล่าสุดภาคอีสานเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียง --------------------------------------------- 
 

- ๓๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๓๐/๑ 
 
ในการเผาพื้นท่ีการเกษตรมากท่ีสุดในภูมิภาคเลย แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ข่าวเรื่องของพีเอ็ม ๒.๕ 
(PM2.5) จากภาคอีสานเลย เพราะอะไรครับ ไม่ใช่เพราะไม่มีฝุ่นครับ ไม่มีเคร่ืองตรวจครับ 
ท่านประธาน บ้านผมจังหวัดเชียงรายจังหวัดเดียวมี ๒ จุดครับ แต่ภาคอีสานท้ังภาค ปีนี้ยังดีใจ
ได้เพิ่มเข้าไปอีก ๗ จุด จากนี้ไปผมคิดว่าโครงการอย่างนี้ ส่วนตัวผมเห็นด้วยให้มีการติดตั้ง
เครื่องตรวจอากาศเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นท่ีจังหวัดท่ีไม่มีเครื่องตรวจอากาศ เพราะการติดตั้ง
เคร่ืองตรวจมันเป็นเหมือนหมุดแรกท่ีจะท าให้เรารู้ว่าพื้นท่ีนั้นมีปัญหาจริงหรือไม่ น าปัญหานี้
ไปวิเคราะห์แก้ไขต่อ แต่มันจะไม่มีผลอะไรเลยครับ ถ้าเราไม่มีการตั้งงบประมาณท่ีจะไปแก้ไข 
ท่ีต้นตอของปัญหานี้ การตรวจวัดไม่ได้ท าให้ฝุ่นหายไปครับท่านประธาน มาดูงบประมาณ  
ท่ีจะใช้ในการแก้ไขต้นตอของหมอกควัน ก็คือโครงการเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
แล้วก็แก้ไขเรื่องการเผาในท่ีโล่ง ซึ่งส่วนใหญ่งบประมาณจะตั้งออกมาอยู่ท่ีระดับ ๑๐-๒๐ 
ล้านบาท หลายกรม หลายกระทรวงมากครับ ผมขอยกตัวอย่าง เช่น งบส่งเสริมการหยุดเผา
ในพื้นท่ีการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ๙.๗ ล้านบาท เป็นงบอบรมสัมมนาครับ 
แน่นอนครับ เพราะว่าในเคพีไอ (KPI) ตั้งไว้เลยว่ามีผู้เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ ๑๗,๖๔๐ ราย 
แต่ถามหน่อยเคยไปติดตามผลไหมครับว่าอบรมแล้วเขาหยุดเผาจริงหรือเปล่า แล้วเราก็ตั้ง
งบแบบนี้ครับ อีกโครงการหนึ่งครับ งบส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่ อลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรมพัฒนาท่ีดิน ๒๒ ล้านบาท ท่านประธานครับ น่าตกใจ  
เคพีไอ (KPI) บอกว่าพื้นท่ีท่ีจะประสบความส าเร็จคือ ๔๐,๐๐๐ ไร่ ผมดูแล้วผมก็ยังงงอยู่ว่า
ตกลงไปไถ สาธิตการไถให้พี่น้องประชาชนแล้วเอาตัวเลข ๔๐,๐๐๐ ไร่มาอย่างไร หรือใช้งบ 
๒๒ ล้านบาทไปสาธิตการไถท้ัง ๔๐,๐๐๐ ไร่อย่างนั้นหรือ เรื่องนี้ก็อยากจะได้ค าตอบจาก 
ท่านรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากงบยังน้อยแล้วนะครับ ยังเป็นงบอบรมสัมมนาเสียเป็นส่วนใหญ่  
แถมไม่พอครับ งบยังกระจุกอยู่กับหน่วยงานราชการส่วนกลางอีกครับท่านประธาน ท้ัง ๆ ท่ี
ภารกิจในการแก้ไขเรื่องของการเฝ้าระวังการเผาในพื้นท่ีโล่งแจ้ง จริง ๆ มันควรจะเป็นหน้าท่ี
ของ อปท. ครับ เพราะเขามีหน้าท่ีและมีคนอยู่ในพื้นท่ีตรงนั้นครับ ราชการส่วนกลางจะไป
คอยมอนิเตอร์ (Monitor) อย่างไรไหวครับท่านประธาน กระจายอ านาจไปครับ กระจายงบ
ไปให้ท้องถิ่นเขาไปดู เขารักบ้านเขาครับท่านประธาน  
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  วาระแห่งชาติถัดมาท่ีผมจะมาพูดก็คือปัญหาเรื่องการจัดการขยะครับ 
ท่านประธาน งบประมาณในส่วนนี้นะครับ ๕๖๙ ล้านบาท ส าหรับจัดการขยะและมลพิษ 
ของประเทศนี้ในปีนี้ ถามว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร ก็คือโครงการก่อสร้าง  
โรงก าจัดขยะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะโครงการละ ๒๐ ล้านบาทบ้าง  
๕๐ ล้านบาทบ้าง ซึ่งจริง ๆ แล้วก็เป็นหน้าท่ีของ อปท. อีกครับ ตามกฎหมายแล้ว อปท.  
มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเขาเอง แต่งบส่วนนี้ครับ ก็ยังไปกระจุกอยู่ 
ตรงกลางอีกครับ ไปอยู่ท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือเราเรียกกันว่า สผ. เพราะอะไรครับ สิ่งท่ีผมเคยได้ยินมาก็คือว่าเหตุผลหลัก ๆ เลย อปท. 
ไม่มีความพร้อม ผมก็เลยไปดูครับว่างบท่ีกรมท่ีเขามีหน้าท่ีส่งเสริม อปท. ก็คือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเขามีการท าให้ อปท. มีความพร้อมเรื่องการจัดการขยะอย่างไร ตกใจ
ท่านประธานครับ มีงบครับ แต่เป็นงบการจัดซื้อรถเก็บขยะแจก อปท. นี่คือความพร้อม 
ท่ีท่านตีค่าเอาไว้หรือครับ ความพร้อมท่ีจะให้ อปท. เขาบริหารจัดการโดยการแจกรถขยะ  
และท่ีน่าตกใจเข้าไปอีกครับ มีอีก ๑ โครงการ ก็คือการจัดโครงการประกวดจังหวัดสะอาดครับ 
ท่านประธาน ท้ังประเทศครับ งบ ๕ ล้านบาท ๕ ล้านบาทส าหรับโครงการนี้ ถ้าการท างบแบบนี้
แล้วจะท าให้ อปท. มีความพร้อม อีก ๑๐๐ ปีก็ไม่พร้อมครับท่านประธาน ยังหวงงบประมาณ 
ยังท างบกันแบบนี้ แล้วยังมีครับ งบกระจุกอยู่ส่วนกลางแล้วไม่พอครับ งบท่ีแบบชื่อใหญ่โต 
งบประมาณน้อยนิดครับท่านประธาน อันนี้ฟังแล้วผมเจ็บปวดมาก งบประมาณโครงการ 
การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะท่ัวประเทศ ผมย้ าค าว่า ท่ัวประเทศ นะครับ 
งบประมาณ ๑๔๘,๑๐๐ บาท ไม่ใช่ล้านนะครับ บาทครับ พอ ๆ กับเงินเดือนท่านนายกรัฐมนตรี 
ยังมีอีกครับ โครงการระบบการรายงานข้อมูลและรายงานสถานการณ์การคัดแยกการขนส่ง
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดท ารายงานเผยแพร่ นี่ก็ดูดีภารกิจเยอะตามชื่อ 
งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท อันนี้ก็รวมเงินเดือนท่านรองนายกรัฐมนตรีไปด้วย -------------- 
 

 - ๓๓๑/๑ 
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จะว่าไปแล้วท่านประธานครับ กรมควบคุมมลพิษนี่น่าสงสารครับ ชื่อใหญ่โต ดูแลคุณภาพน้ า 
คุณภาพฝุ่น คุณภาพอากาศ ของเสียท้ังประเทศเลยครับ อ านาจทางกฎหมายอีก งบประมาณ
ท้ังปี ๔๘๕ ล้านบาท เป็นงบของบุคลากรไปแล้วเกือบ ๒๐๐ ล้านบาท แล้วแบบนี้จะเอาเงินท่ีไหน
ไปควบคุมจัดการมลพิษท้ังประเทศครับ อย่างไรก็ฝากท่านรัฐมนตรีท่ีนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ 
กรมนี้น่าสงสารนะครับท่านประธาน  
  ในส่วนสุดท้ายท่ีผมจะพูดก็คือเรื่องของไคลเมตเชนจ์ (Climate Change)  
ท่ี พลเอก ประยุทธ์ ไปสัญญากับประชาคมโลกไว้ เราไปดูถ้า พลเอก ประยุทธ์ อยากจะท าได้
ตามท่ีท่านไปเสนอบอกกับประชาคมโลกไว้ จริง ๆ เราต้องได้เห็นงบประมาณในส่วนนี้บ้างครับ  
แต่ท่ีผมเจอท่ีใกล้เคียงท่ีสุดก็คืองบ ๑๑๙ ล้านบาท ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
ซึ่งจริง ๆ แล้วองค์การนี้ก็มีหน้าท่ีในการท่ีจะดูแลควบคุมกลไกคาร์บอนเครดิต (Carbon 
Credit) ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีภาคบังคับ ยังเป็นภาคสมัครใจ ไม่ได้มีกฎหมายใด ๆ  
รองรับท่ีจะบังคับให้ผู้ท่ีปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องเข้าร่วมเลย อันนี้ ๑๑๙ ล้านบาท 
และยังมีแผนงานชื่อว่าแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางสภาพภูมิอากาศ ๑,๕๗๔ ล้านบาท เหมือนจะเยอะครับ แต่ในนี้ ๑,๑๖๘ ล้านบาท  
เป็นงบท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาน าไปซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศ เอาไปติดตั้งท่ีไหน สนามบินครับ 
ตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือไอเคโอ ( ICAO) ตกลงแล้ว
เอามาแก้ไขสภาวะอากาศ หรือเอามาให้ครบข้อก าหนดไอเคโอ (ICAO) พอมาพูดถึงเรื่องของ
สภาวะโลกร้อนภูมิอากาศแปรปรวน ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
เราต้องยอมรับเราพูดกันมาหลายรอบหลายครั้งในหลายปีท่ีพูด มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
ขึ้นมาท้ังวิสามัญแล้วก็อนุกรรมาธิการขึ้นมาท้ัง ๒ ชุด รายงานเพิ่งจะผ่านสภาไปเมื่อวันศุกร์ 
ท่ีแล้ว ชัดเจนครับว่าวิธีการท าแก้ปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาครับ เราไม่อาจจะ 
สู้คลื่นได้ครับท่านประธาน การท าโครงการลักษณะนี้เป็นการท าลายภูมิทัศน์ชายหาด 
ท าลายวิถีชีวิตของชาวบ้าน แล้วจุดสิ้นสุดของโครงการก็ยังเกิดการกัดเซาะท่ีหนักอีก ท าให้
เกิดอะไรขึ้นก็จะมีการระบาดของก าแพงกันคลื่นเพราะว่าต้องสร้างต่อ ๆ กันไปเป็นโดมิโน 
(Domino) แล้วไม่ต้องท าอีไอเอ (EIA) ครับท่านประธาน วิธีแก้ปัญหาอันนี้ง่ายนิดเดียว  
ไม่ต้องใช้งบประมาณด้วย คณะรัฐมนตรีก็ไปแก้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๕๖ ให้ท าอีไอเอ 
(EIA) ก็จบแล้วครับ ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว ท่านประธานครับ ปีนี้มีการตั้งงบประมาณ 
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ส าหรับการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งรวมท้ังหมด ๑,๗๘๐ ล้านบาท ผ่าน ๓ กรม คือ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยงบส่วนนี้ 
๑,๑๕๖ ล้านบาทอยู่ท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง แสดงว่าอะไรครับ การแก้ปัญหาแนวทาง
ปลายทางก็เป็นก าแพงกันคลื่นแน่นอนครับ เพราะกรมโยธาธิการและผังเมืองท าอย่างอื่นไม่ได้ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีนักสมุทรศาสตร์ พรรคก้าวไกลพูดมาตลอดครับว่าการสร้าง
เขื่อนแข็งมันท าลายชายหาด ท่านประธานครับ สร้างแล้วกิโลเมตรละ ๑๐๐ ล้านบาท  
และยังสร้างกันแบบชุ่ย ๆ ผมมีรูปให้ท่านดูนะครับ ปากน้ าปราณปี ๒๐๐๙ สวยงามมีชายหาด  
มีทราย ชาวบ้านลงไปท่องเท่ียวกัน ปี ๒๐๑๙ สร้างเสร็จเป็นน้ ามาเจอกับปูนใครจะไปเท่ียวครับ  
และล่าสุดพังแล้วกิโลเมตรละ ๑๐๐ ล้านบาท สร้างเสร็จก็พัง พังเสร็จก็ซ่อม ซ่อมเสร็จก็สร้าง 
วนกันอยู่อย่างนี้ครับ กิโลเมตรละ ๑๐๐ ล้านบาท นี่เรารวยขนาดนี้เลยหรือครับประเทศนี้ 
ท่านประธานครับ ไปอีกท่ีสงขลานี่ก็สร้างครับ สร้างแล้วก็ซ่อม เรามีให้เห็นอย่างนี้ท่ัวชายหาด
ประเทศไทยเลย เราจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นหรือครับ ท่ีส าคัญยังมีการตั้ง
งบประมาณของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องของการจะไปท ารายงานศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือท่ีเขาเรียกว่าไออีอี (IEE) ผมไม่รู้ว่าหน่วยงานหวังดีหรืออะไร ถึงแม้
กฎหมายจะไม่ได้ก าหนดไว้ แต่หน่วยงานก็ยังท า ก็ดีครับ แต่ท่านรู้ไหมครับว่าเงินงบประมาณ
ทุกบาทท่ีท่านเอาไปจ้างบริษัทท่ีปรึกษามันคือเงินภาษีพี่น้องประชาชนครับ แล้วเขาตั้ง  
ข้อสงสัยว่ารายงานมันถูกต้อง กระบวนการมันถูกต้อง การวิเคราะห์มันถูกต้องจริงหรือเปล่า 
อย่าให้เกิดเหตุการณ์ครับ อย่างร่างรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้นไออีอี ( IEE)  
ของโครงสร้างก าแพงกันคลื่นหาดแม่ร าพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดในรายงานหน้าปก
เป็นประจวบคีรีขันธ์ภายในเป็นสงขลา ข้อมูลทางสาธารณสุข นี่ผมไม่รู้เลยนะครับว่าตกลงแล้ว
หน่วยงานเขาชี้แจงมาว่ามันเป็นเพียงแค่ร่างรายงาน แต่มันเผยแพร่ออกมาภายนอกมันท าให้
ความเชื่อถือของหน่วยงาน ท้ังบริษัทท่ีเป็นท่ีปรึกษาด้วย แล้วก็หน่วยงานด้วย มันเกิดค าถามว่า
ตกลงแล้วรายงานหลายสิบหลายร้อยเล่มท่ีมันผ่านไปมันจะมีลักษณะนี้ไหม -------------------- 
 

- ๓๓๒/๑ 
 
 



๖๗๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๓๒/๑ 
 
ผมขอเรียกว่าลักษณะก็อป (COP) แล้ววาง ท่านประธานครับ ข้อเสนอของพรรคก้าวไกลนั้น
เรียบง่ายมาก ในเมื่อ พลเอก ประยุทธ์ ไปสัญญากับประชาคมโลกไว้แล้วในเรื่องของการลด
คาร์บอนเราก็ควรจะต้องท าตามนั้น ผมเห็นด้วยนะครับ แต่จะต้องท าโดยการผ่านการแก้ไข
กฎหมายท่ีมันเป็นอุปสรรค ในเรื่องท่ีมันเป็นอุปสรรคต่อการลดการปลดปล่อย ท่ีส าคัญคือ
จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานท่ีดูแลเรื่องลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้มันมากกว่านี้ เพิ่มมาตรการใหม่ ๆ เข้ามาครับ เช่น การให้รางวัล การเก็บภาษี การจูงใจ
เพ่ือให้เขาปลดปล่อยน้อยลงครับ อันนี้มิติเรื่องของการปลดปล่อย ส่วนเรื่องของการดูดซับ
ภาครัฐก็จะต้องอัดเม็ดเงิน แสดงความจริงใจมากกว่านี้ไปกับกิจกรรมเรื่องของการดูดซับ
คาร์บอนท่ีเราเรียกว่ากรีนคาร์บอน (Green Carbon) ก็คือท าอยู่แล้วปลูกป่า เรื่องนี้ก็น่า 
ตั้งข้อสังเกต งบเป็นร้อยเป็นพันล้าน ปลูกนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีการไปเช็ก (Check) หรือเปล่าว่า
ต้นไม้ท่ีปลูกไปปีท่ีแล้วอยู่ท่ีเดิมไหม ตายหรือเปล่า หรือการปลูกมีการทุจริตหรือไม่ แล้วไป
ปลูกท่ีเดิม ถอนต้นเก่าอย่างนี้หรือเปล่าครับ วนกันอยู่อย่างนี้ครับ อยากให้มาชี้แจง 
เร่ืองผลสัมฤทธ์ิของการปลูกป่าท่ีผ่านมาด้วยนะครับ 
  อีกแนวทางหนึ่งครับ ก็คือการดูดซับคาร์บอนทางทะเลหรือเขาเรียกว่า 
บลูคาร์บอน (Blue Carbon) ท่ีเป็นการปลูกป่าเหมือนกัน แต่เป็นการปลูกป่าชายเลนครับ 
ปลูกหญ้าทะเล สาหร่ายทะเล ปะการัง เพื่ออะไรครับ เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีทะเลไทย 
ในการใช้งานอีกประเภทหนึ่งในการดูดซับคาร์บอน ซึ่งมีผลวิจัยแล้วว่าดูดทางทะเลอาจจะมี
ผลใกล้เคียงหรือมากกว่ากรีนคาร์บอน (Green Carbon) หรือการปลูกบนบกด้วยซ้ าไป 
ดังนั้นท่านประธานครับ งบประมาณปี ๒๕๖๖ นี้ท่ีรัฐบาลน าเสนอสภาในครั้งนี้ผมเห็นว่า 
ยังไม่ตอบโจทย์ครับ ด้านสิ่งแวดล้อมท้ังในส่วนของปัญหาฝุ่น ปัญหาขยะท่ีเป็นวาระแห่งชาติ 
แล้วก็ยังไม่แก้ปัญหาเรื่องของการมุ่งสู่สังคมเน็ตซีโร คาร์บอน (Net Zero Carbon) ท่ี  
พลเอก ประยุทธ์ ไปประกาศไว้ในเวทีโลก ท่ีผมเรียกว่าวาระโลกด้วย ดังนั้นผมจึงไม่อาจจะ
รับหลักการ พ.ร.บ. งบประมาณในปีนี้ได้ ขอบพระคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  รัฐมนตรี 
วราวุธจะตอบชี้แจง เชิญนะครับ  



๖๗๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๓๒/๒ 
 
  นายวราวุธ ศิลปอาชา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกจากพรรคก้าวไกล 
ท่านกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ต้องขออภัยท่ีเอ่ยนาม ท่ีได้ให้ความเป็นห่วง แล้วก็ให้
ความส าคัญกับงบประมาณเรื่องสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งท่ีท่านนายกรัฐมนตรี
ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือว่าคาร์บอน นิวทราลิตี  (Carbon 
Neutrality) ภายในปี ๒๐๕๐ แล้วก็การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน็ต (Net) เป็นศูนย์
ภายในปี ๒๐๖๕  
  ประเด็นแรกต้องเรียนว่าปัญหาท้ังเรื่องฝุ่น เรื่องขยะ แล้วก็เรื่องน้ าเสีย  
ต่าง ๆ นั้น ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกคงทราบดีว่ามันส่งผลกระทบต่อการปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกท้ังสิ้น สิ่งหนึ่งท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
บนเวทีท่ีคอป ๒๖ (COP26) เมืองกลาสโกว์ท่ีบอกว่าเราจะก้าวเข้าสู่สถานะคาร์บอน 
นิวทราลิตี (Carbon Neutrality) หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี ๒๐๕๐ แล้วก็เน็ตซีโร  
จีเอชจี (Net Zero GHG) ปี ๒๐๖๕ นั้น ท่านได้ย้ าอยู่ ๓ ประเด็นว่าการท่ีจะใช้ไทม์ไลน์ 
(Timeline) ปี ๒๐๕๐ และปี ๒๐๖๕ นั้น เราจะต้องได้รับ ๑. ต้องมีการสนับสนุนท้ังเรื่องเม็ดเงิน 
แล้วก็กรีนฟันดิง (Green Funding) จากนานาอารยประเทศท่ีเป็นพาร์ตเนอร์ (Partner) 
ของเรา  
  ประเด็นท่ี ๒ นอกจากเรื่องเงินงบประมาณสนับสนุนจากเพื่อน ๆ แล้ว 
จะต้องมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีท่ีล้ าหน้าท่ีจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
หรือช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกท่ีเขาเรียกว่าซีซีเอส (CCS) หรือซีซียูเอส (CCUS) เพิ่มเติม  
ก็มีการถ่ายทอดหรือเทคโนโลยีทรานส์เฟอร์ (Transfer) เข้ามา 
  และประเด็นสุดท้ายก็จะต้องมีการส่งบุคลากรมาช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพ
พี่น้องคนไทยด้วย ก็คือการสร้างคาพาซิตี  บิลดิง (Capacity Building) เพราะว่าล าพัง
ประเทศไทยเราเองนั้น ต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าเบื้องต้น
ไทม์ไลน์ (Timeline) ของประเทศไทยจะไม่ใช่ปี ๒๐๕๐ และปี ๒๐๖๕ เป็นระยะเวลาท่ี 
ไกลกว่านั้นอีกพอสมควร แต่ว่าก่อนปี ๒๑๐๐ ทีนี้ก่อนท่ีท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปท่ี 
ประเทศอังกฤษนั้น ทางนานาอารยประเทศ ทูตานุทูตกว่า ๒๐ ประเทศได้มาคุยกับผม 



๖๗๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๓๒/๓ 
 
ท่ีกระทรวง แล้วก็ขอให้ประเทศไทยนั้นเร่งไทม์ไลน์ (Timeline) ขึ้นมาได้หรือไม่ ซึ่งผมเอง 
ก็ได้บอกว่าถ้าท าได้ตัวเองนั้นเราไม่สามารถท าได้ นานาอารยประเทศเหล่านั้นก็ได้ให้ค ามั่น
บอกว่าจะมี ๓ ประเด็นท่ีจะสนับสนุนประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้มีพาร์ตเนอร์ (Partner) เรา 
๒  ๓ ประเทศได้แสดงความจ านงแล้วก็ได้เริ่มท ากิจกรรมหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างกับ 
ประเทศไทยมาแล้ว อันนั้นประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องการปลดปล่อย แล้วก็การเข้าสู่สถานะ
คาร์บอนนวิทราลิตี (Carbon Neutrality) เน็ตซีโร จีเอชจี (Net Zero GHG) 
  ประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการดูดซับ แล้วก็ภาคการปลดปล่อยท่ีจะท าให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สถานะเหล่านั้นได้นะครับ เรื่องการปลูกต้นไม้ เราได้มีการติดตาม 
อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงท่ีผมเข้ามารับต าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของป่าชายเลน 
มาถึงวันนี้ป่าชายเลนของประเทศไทยจากท่ีเรามีอยู่ท้ังหมด ๒.๘ ล้านไร่ ๒.๘ ล้านไร่นั้น  
มีสภาพเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์นั้นอยู่ ๑.๕ ล้านไร่ แล้วก็ป่าชายเลนท่ีเสื่อมโทรมแล้ว 
ไม่สามารถหรือว่าถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นเมืองท่ีไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ ๑.๓ ล้านไร่  
ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงวันนี้ป่าชายเลนเราเพิ่มขึ้นถึง ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ท าให้วันนี้ป่าชายเลน
ท่ีเรามีความอุดมสมบูรณ์นั้นมีอยู่เพิ่มจาก ๑.๕ ล้านไร่ เป็น ๑.๗ ล้านไร่ และผมเชื่อว่า 
ท่านสมาชิกคงทราบดีนะครับ เพราะว่าท่านได้ศึกษาเรื่องนี้มาว่าศักยภาพการดูดซับ 
ก๊าซเรือนกระจกของป่าชายเลนนั้นมีมากกว่าป่าบนบกถึง ๓ เท่าด้วยกันนะครับ อันนี้ต้อง
ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเป็นห่วง 
 

- ๓๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๓๓/๑ 
 
  ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธาน เกี่ยวกับเรื่องการกัดเซาะ จริงอยู่นะครับว่า 
ในขณะนี้เราไม่มีมาตรการทางอีไอเอ (EIA) ท่ีจะมาตรวจสอบการก่อสร้างก าแพงกันคลื่น
ท้ังหลายนะครับ ซึ่งเกิดตั้งแต่ก่อนหน้าท่ีตัวผมเองนั้นจะเข้ามารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะนี้จริงอยู่เรามีมาตรการเขาเรียกว่า
เป็นเอนไวรอนเมนทัล เช็กลิสต์ (Environmental Check List) มีการท าไออีอี (IEE) แต่ว่า
มันยังไม่ตอบโจทย์นะครับ ดังนั้นตอนปี ๒๕๖๒ ตอนท่ีผมเข้ามารับต าแหน่งนั้นเราได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับท่านประธาน ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมีอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการกัดเซาะ มีนักสิ่งแวดล้อม มีภาคส่วนราชการทุก ๆ หน่วยงาน  
ไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
และอีกหลาย ๆ หน่วยงานท่ีอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าท่ีในการกรองครับว่าโครงการ
ก าแพงกันคลื่นนั้นตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ มามีโครงการใดท่ีควรสร้างหรือไม่ควรสร้างบ้าง ซึ่งต้อง
เรียนว่าตั้งแต่มีคณะกรรมการชุดนี้มาได้หยุดยั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงการก าแพงกันคลื่นไป
เกือบประมาณกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาตามท่ีท่านสมาชิกได้แสดงให้เห็น
เมื่อสักครู่นั้นต้องเรียนว่าเกิดมาก่อนและตอนนี้เราก็ก าลังพยายามหาวิธีแก้ไขสิ่งท่ีได้เกิด  
ขึ้นแล้วครับท่านประธาน ก็ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๒ ท่าน 
ท่านนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ กับท่านอับดุลอายี สาแม็ง เชิญครับ 
  นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 
พรรคเพื่อไทย วันนี้มาอภิปรายเพื่อพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส าคัญของรัฐบาลและของประเทศไทย ผมเป็นสูติแพทย์ครับ 
วันนี้จะพิจารณาดูว่าจะท าคลอด พ.ร.บ. ฉบับนี้หรือไม่นะครับ ขอสไลด์ (Slide) ด้วยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (มหาสารคาม)  :  พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๖  ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการ
จัดเก็บ ๒.๔๙ ล้านล้านบาท แล้วก็กู้เป็นงบขาดดุลปีท่ีแล้ว ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้
๖๗๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งถือว่าเราก็กู้อีกแล้วนะครับ ถัดไปนะครับ ๘ ปีกับรัฐบาลประยุทธ์  



๖๗๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๓๓/๒ 
 
การจัดงบขาดดุลมา ๘ ปี งบขาดดุลทุกปีแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขาดดุลจาก ๒-๓ เปอร์เซ็นต์
ของจีดีพี (GDP) จนปีปัจจุบันถึง ๔ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็หนี้สาธารณะล้นเพดาน หนี้สาธารณะ
เท่าไรนะครับ ๖๒.๗๖ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท่านก็เพิ่มเพดานของท่านเกินขึ้นมาอีกนะครับ แต่ก่อน
เพดานหนี้สาธารณะ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านก็เพิ่มเป็น ๗๐ เปอร์เซ็นต์ หนี้ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้น 
ความเหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ คนจนจนลง คนรวย
รวยขึ้น ท่านกู้มามากจนได้รับฉายาว่านักกู้แห่งลุ่มน้ าเจ้าพระยา การบริหารงานท่ีไร้ประสิทธิภาพ 
ไม่โปร่งใส มีความเหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้น เอื้อพวกพ้อง เอื้อนายทุน แล้วเราจะไว้วางใจผู้น าท่ีไร้
วิสัยทัศน์ ไม่มีความเป็นผู้น า พูดจาไม่น่าเชื่อถือ พูดจาไม่น่าฟังจนคนไปเปรียบเทียบกับ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ ท่านอาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีวิสัยทัศน์ พูดจา
น่าเชื่อถือมีเหตุมีผลแล้วก็น่ารับฟังนะครับ เขาบอกว่าบางคนพูดคิดบวก แต่บางคนพร้อมบวก 
นี่คือสิ่งท่ีเขาพูดกัน ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๖๗๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๓๔/๑ 
 
วันนี้ผมจะมาอภิปรายงบ อปท. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี ๗,๐๐๐ กว่าแห่ง 
ในประเทศไทย งบ อปท. ไม่มีความเหมาะสม ๘ ปีกับท่านนายกประยุทธ์ชาวท้องถิ่นสิ้นหวัง 
แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้หวังแล้วครับ หวังรัฐบาลใหม่ครับ ท่านรวบอ านาจมากกว่ากระจายอ านาจ 
การกระจายอ านาจคือการเอาทรัพยากร เอาอ านาจการตัดสินใจไปใกล้ประชาชนท่ีสุด  
นั่นละครับจะเกิดประโยชน์สูงสุด จะลดการทุจริตคอร์รัปชันมากท่ีสุด แต่ท่านมาจากการ 
ยึดอ านาจย่อมไม่เข้าใจการกระจายอ านาจ ท่านจะรวบอ านาจมากกว่ากระจายอ านาจ 
ท้องถิ่นมีงบไม่เพียงพอ บางภารกิจโอนมาแต่ไม่เอาเงินมาให้ กระจายไม่เป็นธรรม ได้จริง
น้อยกว่าประมาณการอีกนะครับ คือท้ัง ๒ เด้ง ๑. ก็คือมีงบมาแฝง ๒. ตัวเลขท่ีว่าจะได้ 
๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไม่ได้หรอกครับ เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง ขอสไลด์ (Slide) ต่อไป  
นี่ครับท้องถิ่นผม ชาวบ้านมาหาคุณหมอไปดูหน่อย นี่คือบ้านจ านัก หมู่ท่ี ๔ ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จริง ๆ มีหลายท่ี ไปหา อบจ.  ท่านนายก อบจ. ก็บอก 
เงินไม่พอ ซึ่งผมไปดูจริง ๆ แล้วก็ไม่พอ หลายพื้นท่ี หลายเทศบาลงบไม่เพียงพอ บางคนบอกว่า
เอาไปให้. ทช. ทางหลวงชนบทสิ แต่ระเบียบในการท่ีทางหลวงชนบทมาสร้างก็ไม่ได้อีก นี่คือ
ประเด็นท่ีชาวบ้านเดือดร้อนแต่ไม่มีวิธีแก้ ผมต้องมาอภิปรายในสภาหลายครั้ง เพื่อจะขอให้
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงบประมาณมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้  
แต่ปัญหาท่ีต้นเหตุก็เกิดจากการจัดสรรเงินไม่เพียงพอ ปีนี้งบ อบจ. มหาสารคาม ๕๕๗.๔ 
ล้านบาท ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ๓๐๔ ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก ถนนต่าง ๆ ไม่ได้รับ
การแก้ไขแล้วพี่น้องเดือดร้อนกันเยอะ นี่คือปัญหาท่ีเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะมหาสารคาม  
ผมเชื่อมั่นว่าในหลายท้องถิ่น หลายจังหวัดก็เป็นเช่นกัน ก็คือ อบจ. มีงบประมาณไม่เพียงพอ
ในการท่ีจะแก้ไขถนนหนทางต่าง ๆ ในท่ัวประเทศท่ีเกิดจากการให้งบประมาณไม่เพียงพอ 
แล้วเอางบท่ีเป็นนโยบายรัฐมาแฝง คืออะไร ดูนะครับ งบนมโรงเรียน อาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ดูตัวเลขในพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) 
รวมกันแล้ว ๑๓๑,๕๒๙ ล้านบาท อันนี้ยังไม่รวมอื่น ๆ อีกเยอะนะครับ ผมรวมไอเทม (Item) 
ใหญ่ ๆ ท่ีเป็นนโยบายของรัฐมาแฝงไว้ในสัดส่วนของท้องถิ่น สัดส่วนของท้องถิ่นท่ีบอกว่า 
๒๙.๖ เปอร์เซ็นต์ จริง ๆ ไม่ถึงหรอกครับ ๑. ก็คือมีงบมาฝากท าให้เงินไปถึงท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่
เพียงพอนะครับ แล้วรายรับจริงน้อยกว่าประมาณการ ๑๐-๒๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธาน  



๖๘๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๓๔/๒ 
 
งบท้องถิ่นไม่เหมือนกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ กระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ได้งบมาแน่นอนว่า 
ได้มา ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่งบท้องถิ่นท่ีท่านประมาณการไว้ส่วนใหญ่ 
ไม่ตรงกับท่ีเรารับจริง ดูตัวเลขล่าสุดปี ๒๕๖๓ ตัวเลขล่าสุดหายไป ๑๗๔,๐๐๐ ล้านบาท  
คิดเป็น ๒๑ เปอร์เซ็นต์ แล้วงบท่ีท่านบอกว่าปีนี้ ๗.๓๗ แสนล้านบาท ถ้าหายไป ๒๐ เปอร์เซ็นต์ 
ก็หายไปแสนกว่าล้านบาท ก็อาจจะเหลือประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งอันนี้ก็คือ 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง ผมไปพบกับท่านนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เขาเดือดร้อน 
เรื่องระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ซึ่งมีเงื่อนไขส าคัญก็คือต้องหักจ่ายส่งกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล หรือ ก.ส.ท. ๑๐ เปอร์เซ็นต์ กันเป็นเงินส ารองเงินเดือนบุคลากรอีก  
๓ เดือน จริง ๆ กันเดือนเดียวก็เพียงพอ ------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๓๕/๑ 
 
และต้องกันอีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ เช่นเทศบาลนครยะลาของท่านนายกพงษ์ศักดิ์ 
มีงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ต้องกันงบถึง ๕๐ ล้านบาท เพ่ือจะเป็นการบริหารงานในกรณี
ท่ีเกิดสาธารณภัย ซึ่งอันนี้มันเกินความจ าเป็น แล้วก็ท าให้ท้องถิ่นเขาเดือดร้อน คือเขามีเงิน
แต่ใช้ไม่ได้ นี่คือเอาอ านาจการตัดสินใจมาไว้ท่ีส่วนกลาง เขาไม่สามารถจะตัดสินใจในปัญหา
ตัวเองได้ การท่ีจะส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้คือเอาอ านาจ เอาความเป็นอิสระไปให้
ท้องถิ่น รวมถึงเอาทรัพยากรท่ีเพียงพอ เอางบประมาณท่ีเพียงพอไปให้เขาดูแลพี่น้องประชาชน 
ถ้าอ านาจความเป็นอิสระและงบประมาณไม่เพียงพอประชาชนก็ล าบาก นี่คือปัญหาของ
ท้องถิ่นของเรานะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมอาเซียน ยู.เอส. ซัมมิต สเปเชียล 
(ASEAN-U.S. Summit Special) มีท่านนายกรัฐมนตรี  กับท่านประธานาธิบดี โจ ไบเดน  
ท่านบอกว่าผมถูกไล่ล่าเข้ามาเป็นนักการเมืองด้วยความจ าเป็น ผมน าเรียนนะครับ ท่านมี 
ไมนด์เซต (Mindset) ท่ีผิดแต่ต้น ท่านใช้อ านาจจากกระบอกปืนเข้ามายึดอ านาจ นี่หรือคือ
ความจ าเป็นท่ีท่านบอก ปัญหาวิกฤติของประเทศต้องแก้ตามวิถีทางของประชาธิปไตยครับ 
ท่านร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอ านาจ ใช้วิถีทางท่ีไม่ชอบเข้ามาทางการเมือง นี่หรือครับ
ผู้น าท่ีเราก าลังจะอนุมัติงบประมาณ แล้วเขาเปรียบเทียบกับผู้น าอินโดนีเซียประธานาธิบดี 
โจโก วิโดโด อันนี้เขาก็ไปประชุมท่ีอาเซียน ยู.เอส. ซัมมิต สเปเชียล (ASEAN-U.S. Summit 
Special) ท่ีอเมริกาเหมือนกัน แต่เขาถือโอกาสไปไม่เสียเท่ียว เขาไปพบกับอีลอน มัสก์ ไปเชิญ
ให้อีลอน มัสก์ ไปลงทุนอีวีคาร์ (EV Car) ท่ีอินโดนีเซีย ท่านก็รู้ว่านโยบายประเทศไทย 
ก็ต้องการเป็นฮับ (Hub) ของอีวีคาร์ (EV Car) ต้องการเป็นฐานผลิตของอีวีคาร์ (EV Car)  
ซึ่งตอนนี้เราออกระเบียบ ออกกฎหมายมามากมาย แต่นี่ล่ะผู้น ามีวิสัยทัศน์เขาเร็วกว่าเรา 
กระพริบตาไม่ได้อินโดนีเซียเขาแซงไปแล้ว เขามีโอกาสมากกว่า เขาเชิญอีลอน มัสก์ ไป  
ซึ่งโอกาสเทสลา (TESLA) จะไปลงท่ีเขาก็มีมากกว่าประเทศไทย นี่คือโอกาสของการแข่งขัน 
แล้วเราจะไว้ใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ท่ีไม่มีวิสัยทัศน์มาบริหารงบประมาณได้อย่างไร  
 สุดท้ายครับ ท่านนายกรัฐมนตรีไม่เข้าใจในการกระจายอ านาจ ท่านไม่สนับสนุน
ท้องถิ่น ท่านไม่มีความจริงใจในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านจัดงบไม่เหมาะสม 
ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ผมไม่สามารถจะรับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๖ ได้ครับ ขอบคุณครับ 



๖๘๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๓๕/๒ 
 
 นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
ต่อไป ท่านอับดุลอายี สาแม็ง เชิญครับ 
 นายอับดุลอายี สาแม็ง (ยะลา)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม  
นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต ๓ อ าเภอกรงปินัง อ าเภอ
บันนังสตา อ าเภอธารโต และอ าเภอเบตง ผมต้องขอขอบคุณพรรคประชาชาติก่อนท่ีให้
โอกาสผมได้มาอภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีตั้งแบบขาดดุล ๓,๑๘๕,๐๐๐ 
ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณต้องกู้เพิ่มอีก ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท และต้องจ่ายเงินกู้ของ 
ปีนี้อีก ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมอาจจะไม่วิเคราะห์เรื่องตัวเลขของงบประมาณมากนะครับ  
แต่ผมจะอธิบายถึงลักษณะของการตั้งงบประมาณปีนี้และปีท่ีผ่าน ๆ มา โดยไม่ได้เอาปัญหา 
มาวิเคราะห์และตั้งงบประมาณ ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๓๓๖/๑ 
 
ผมต้องขออนุญาตยกประเด็นปัญหาท่ีไม่ได้รับงบประมาณเพื่อไปแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีของการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมขอยกตัวอย่างเช่นท่ีโรงพยาบาลธารโต 
อ าเภอธารโต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนมีประมาณ ๓๐ เตียง ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๓ แล้วก็มี
ปัญหาในเรื่องของน้ าสะอาดเพราะเป็นท่ีตั้งของโรงพยาบาลตั้งอยู่ระหว่างภูเขาหินทราย 
แล้วก็ภูเขาหินปูน น้ าท่ีไหลลงมาจากช่องเขาเหล่านี้เป็นน้ าตะกรันแร่และก็มีปัญหาต่อการใช้
บริโภค โดยเฉพาะในโรงพยาบาลน้ าท่ีใช้ต้องเป็นน้ าสะอาดเพื่อให้กับคนไข้ในโรงพยาบาล 
บุคลากรโรงพยาบาลใช้ แล้วก็ใช้ในการท่ีจะล้างเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ เดิมใช้น้ าประปาภูเขา 
ระยะหนึ่งจะต้องแย่งกันระหว่างภาคการเกษตรแล้วก็ชุมชน ก็ท าให้โรงพยาบาลไม่สามารถ 
ท่ีจะใช้น้ า และมีการเจาะน้ าบาดาลก็ไม่ได้ผล จนปี ๒๕๕๖ ใช้บ่อน้ าของนิคมสร้างตนเอง
อ าเภอธารโต แล้วก็มีหลายหน่วยงานท่ีใช้ หลายชุมชนท่ีใช้ พอถึงหน้าแล้งน้ าก็แห้ง แล้วก็
ย้ายไปใช้ในบ่อน้ าของเขตพัฒนาท่ีดินจังหวัดยะลาซึ่งตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลก็มาใช้ได้  
ไม่ตลอดท้ังปีท าให้น้ าแห้งก็ไม่สามารถใช้ได้ แล้วก็เป็นน้ าท่ีเป็นลักษณะของน้ าท่ีจะต้องมา
บ าบัด ก็คือต้องผ่านเครื่องกรองเพราะต้องการแก้ปัญหาเรื่องตะกรันน้ า ปัญหาเหล่านี้ก็อยู่
มานานหลายปีแล้ว เกือบ ๑๐ ปีแล้วนะครับท่านประธาน แก้ปัญหาไม่ได้สักที ถามว่าแล้วมีการ
ร้องขอ แล้วมีท างบประมาณไปของบประมาณในการท่ีจะแก้ปัญหาเรื่องน้ าเหล่านี้ ก็ท ามาทุกปี 
ผมไปสอบถามมาแล้วก็ท าทุกปี แต่ไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างชัดเจน เหมือนกับเล่นดนตรี
เวียนไปเรื่อยนะครับ โยนปัญหาให้คนโน้นรับผิดชอบ ให้คนนี้รับผิดชอบ เขาบอกเรื่องน้ า 
เป็นเรื่องของทรัพยากรน้ าต้องไปเจาะน้ าบาดาล ถามกรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทรัพยากร
น้ าบาดาลบอกว่าเขาก็สามารถท าแค่ไปท างานวิจัย ไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาให้ได้ แล้วไป
ถามทหาร ไปถามโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้สักที ๑๐ กว่าปีก็อยู่อย่างนี้นะครับ วันไหนท่ีน้ าแล้ง 
ไม่สามารถท่ีจะใช้ได้ก็ไปร้องขอกับองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง และก็มีหน่วยงานทหาร
ก็ไปขนน้ ามาใช้ในโรงพยาบาลซึ่งมันไม่น่าจะเป็นปัญหาอย่างนั้น เหล่านี้ก็เห็นสภาพในเรื่ อง
ของการตั้งงบประมาณนะครับ ไม่ได้เอาปัญหาจากท่ีเป็นจริงไปตั้งงบประมาณ พอมาวันนี้  
ก็ยังไม่มีงบประมาณ และถามว่ากระทรวงสาธารณสุขอยู่ท่ีไหน จังหวัดอยู่ท่ีไหน ศอ.บต.  
อยู่ท่ีไหน ทสจ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอยู่ท่ีไหน และโรงพยาบาลเอง  
 



๖๘๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๓๓๖/๒ 
 
ก็ไม่มีศักยภาพพอท่ีจะไปตั้งงบประมาณในการท่ีจะแก้ปัญหาเหล่านี้ และถามว่ามากไหม 
เงินท่ีจะแก้ปัญหา ก็ไม่ได้มากมายนะครับ ประมาณ ๒ ล้านกว่าบาท แต่ปล่อยปัญหาเรื้อรัง
ยั่งยืนมาจนถึงวันนี้ นี่เห็นสภาพเรื่องของความจริงใจของรัฐบาลท่ีจะไปแก้ปัญหาคุณภาพ
ชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งเกิดในพื้นท่ีบ้านผมท่ีจังหวัดยะลา อ าเภอธารโต อันนี้เป็นกรณี
ตัวอย่างหนึ่งว่าการตั้งงบประมาณไม่ได้ไปเอาปัญหาอย่างแท้จริง และไม่รู้เลยนะครับว่า
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหานะครับ และถามว่าพี่น้องประชาชนท่ีเข้าไปโรงพยาบาลจะสร้าง
ความมั่นใจในระบบสาธารณสุขชุมชนได้อย่างไร อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง มีกระทรวงสาธารณสุข 
ก็เหมือนไม่มีนั่นล่ะครับ เพราะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองของคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 
- ๓๓๗/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๘๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  เป็นพิเศษ            รัศมี ๓๓๗/๑ 
 
  เรื่องท่ี ๒ ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง ท่านประธานครับ เรื่องโรคเชื้อราใบยางร่วง 
ซึ่งเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาถึงวันนี้ประมาณ ๓ ปีเต็ม ๆ แล้วครับท่านประธาน โรคใบยางร่วง 
ถ้าจ าไม่ผิดตั้งแต่เราอยู่ท่ีสภาท่ีทีโอที (TOT) เราได้มีการพูดคุยเรื่องนี้เพื่อท่ีจะได้ป้องกัน 
แล้วก็การดูแลในเรื่องของการแพร่ระบาดของเช้ือราท่ีมันเกิดจากต้นยางพารา แต่แล้วก็ไม่ได้
รับการแก้ไขนะครับ ผมอยู่คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ก็พยายามบอกผ่าน 
ทางกรรมาธิการไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และไปยังรัฐบาลว่าให้รีบแก้ไขเรื่องนี้  
แต่สุดท้ายไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงวันนี้ ท าให้เชื้อราแพร่ระบาดไปถึง ๑๗ จังหวัด ๑๔ จังหวัด
ภาคใต้ยังไม่พอท่านประธาน เลยไปถึงจังหวัดของภาคตะวันออกท้ังตราด ระยอง จันทบุรี 
รวมแล้ว ๑๗ จังหวัดกินเนื้อท่ีท้ังหมด ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ถามว่าโดยปกติยางพาราอย่างน้อย ๆ 
การผลิตยางพาราก็ไร่ละประมาณ ๓ กิโลกรัม ทีนี้พอมาวันนี้ความเสียหายเป็นแสนล้านบาท
กับพี่น้องประชาชนท่ีเป็นชาวสวนยาง ถ้าเกิดว่าเวลาเลยไป ๗ นาที ขออนุญาตท่านประธาน
พรรคประชาชาติยังมีเวลาพรรคพวกท่ีเสียสละให้นะครับ ท้ังหมดความเสียหายถ้าคิดเป็น
กิโลกรัมในรอบ ๓ ปี ยางพาราเขามีการกรีดแค่ ๖ เดือนต่อปี แล้วก็ส่วนท่ีเหลือเป็นเรื่องของ
ฝนบ้าง เป็นเรื่องของการเว้นวรรคบ้าง อะไรบ้างประมาณสัก ๖ เดือน ความเสียหายท่ีมัน
เกิดจากตัวนี้ก็ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ล้านกิโลกรัม ถ้าเกิด ๓ ปีก็ประมาณ ๒,๔๓๐ กิโลกรัม 
ราคายางก้นถ้วยไม่ต้องเอายางแผ่นชั้น ๓ นะครับ เอายางก้นถ้วย ณ วันนี้ราคา ๔๙ บาท  
คิดเป็นเงินก็ประมาณ ๑๑๙,๐๗๐ ล้านบาท อันนี้คือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในตลอด ๓ ปี
ผ่านมา ถามว่ารัฐบาลทราบไหม ปฏิเสธไม่ได้นะครับ ผมอยู่ท่ีคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ก็แจ้งไปตลอดเวลา อันนี้คือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่ีท า 
สวนยางพารา ไม่ได้เฉพาะแค่ ๓ จังหวัดภาคใต้ มันเป็นภาคใต้ ๑๔ จังหวัดแล้วก็ไปถึง 
ภาคตะวันออกด้วยซ้ าไปท่านประธาน อย่างนี้ก็เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลเวลาตั้งงบประมาณไม่ได้
คิดถึงปัญหาของพี่น้องประชาชน ความเสียหายเป็นแสนล้านไม่ใช่เรื่องเล็กท่านประธาน  
กว่าจะได้ ๑๐๐,๐๐๐ ล้าน เป็นเรื่องท่ียากมากเราถกเถียงมา ๒ วันแล้วก็พูดในเรื่องของแค่
แสนล้านเองนะครับ วันนี้  ๑๐๐ ,๐๐๐ ล้านท่ีเกิดจากยางพารา แต่รัฐบาลไม่ได้ เอา
งบประมาณไปแก้ปัญหาจนถึงวันนี้ ถามว่ารัฐบาลไม่แก้เพราะอะไร ไม่แก้เพราะว่าไม่มี 
ภูมิปัญญาท่ีจะไปแก้อย่างนั้นหรือเปล่า หรือว่าเป็นโครงการท่ีมันยุ่งยาก ไม่มีส่วนต่างหรือเปล่า 
หรือว่ารัฐบาลเพิกเฉยไม่เอาใจใส่ดูแลกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือเปล่า  



๖๘๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            รัศมี ๓๓๗/๒ 
 
ท้ัง ๆ ท่ีว่าพืชผลทางการเกษตรท่ีท ารายได้ให้กับประเทศชาติไม่น้อยเลยนะครับท่านประธาน 
อันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลไม่จริงจังและไม่จริงใจต่อพี่น้องประชาชนชาวสวนยาง มีเร่ืองหนึ่ง
ผมรู้สึกวันนั้นผมดีใจอยู่ครึ่งวัน วันท่ี ๑๔ มีนาคม เนื่องจากว่าพื้นท่ีอ าเภอเบตงก็เป็นพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ท่ีปลูกยางพารา และวันนั้นก็ถูกโรคเชื้อราใบยางร่วงเกือบท้ังอ าเภอเลยนะครับ  
วันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีร่วมคณะไป ๔ รัฐมนตรี มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางไปเปิดสนามบินปฐมฤกษ์ท่ีอ าเภอเบตง ผมก็ดีใจ
เนื่องจากว่าท่านเองเป็นคนตั้งนโยบายเรื่องของให้อ าเภอเบตงเป็นเขตพื้นท่ีพิเศษ เขตพื้นท่ี
การท่องเท่ียว ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อันนี้เป็นโครงการท่ีพูดกันติดปากมาโดยตลอด  
แล้วก็ให้อ าเภอเบตงเป็นพื้นท่ีเมืองต้นแบบการท่องเท่ียว ทราบไหมครับท่านประธาน  
ท่านนายกรัฐมนตรีไปถึงเบตงใช้เวลาอยู่เบตง ๔ ชั่วโมง ไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนพื้นท่ีเลย ไม่ได้ไป
เย่ียมเยียนพี่น้องเลย ก็อยู่ในเขตของสนามบินตั้ง ๔ ชั่วโมง --------------------------------------- 
 

- ๓๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๓๘/๑ 
 
พอได้เวลาสนามบิน พอได้เวลาเครื่องบินกลับกรุงเทพมหานครก็กลับเลย ไม่ได้ออกไปดูแล
ประชาชน ผมอาจจะมองง่าย ๆ ว่าใบยางพารา ต้นยางพาราท่ีมันติดเชื้อราใบยางร่วง 
นายกรัฐมนตรีมองไม่เห็นหรือครับ เพราะไม่ได้ออกจากสนามบินเลย จะไปเห็นได้อย่างไร  
ก็อยู่ในสนามบิน คงไม่มีใครบอกหรือครับ ไม่ทราบ เราคาดหวังว่าวันนั้นนายกรัฐมนตรี
อาจจะไปมองเห็นปัญหา ในปีนี้ได้รับการตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องยางพารา  
อย่างนี้แย่นะครับ แล้วรู้สึกตอนเช้าเราดีใจนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมเยียนในพื้นท่ีอ าเภอเบตง 
อ าเภอห่างไกล อ าเภอท่ีมันมีปัญหาแล้วก็มีศักยภาพในเรื่องของการท่องเท่ียว ถึงขนาดว่า 
คนก็ให้ตั้งฉายาว่าอ าเภอเบตงเป็นปอดแห่งเอเชีย (Asia) นะครับ แต่นายกรัฐมนตรีไม่เอา
อากาศท่ีดี ๆ ของเบตงเลย อยู่แต่ในห้องแอร์ (Air) ของสนามบินเบตง อย่างนี้ก็ถือว่าเรามี
ความรู้สึกผิดหวังช่วงบ่าย หลังจากนายกรัฐมนตรีกลับไปแล้วพ่อค้าแม่ขายก็ตั้งความหวังว่า
นายกรัฐมนตรีมาเบตงท้ังทีก็ต้องไปเยี่ยมพวกเขา แต่เขาไม่ได้เห็นหน้านายกรัฐมนตรีเลย  
ท้ัง ๆ ท่ีสนามบินไปถึงเบตง ไปถึงด่านชายแดนก็ประมาณสัก ๒๐ กิโลเมตร เราเห็นแล้วว่า
การตั้งงบประมาณแต่ละ ๑ ปีนั้นอาจจะตั้งแบบง่าย ๆ อย่างเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ท่านพูด 
ในสภาแห่งนี้ผมก็เห็นด้วยกับท่ีเพื่อนสมาชิกท่ีพูดในสภาว่าปีท่ีแล้วตั้งอย่างไร ปีนี้ก็ตั้งอย่างนั้น 
ปีหน้าก็คงจะต้องตั้งอย่างนั้น หลาย ๆ ปีท่ีผ่านมาก็เป็นอย่างนั้น น่าจะเอาปัญหาวิกฤติของ
ยางพารา ปีท่ีผ่านมาหลายปี ๒ ปี ๓ ปี คนก็ติดปัญหาเรื่องโควิด-๑๙ (COVID-19) หมูก็ติด
ปัญหาเร่ืองโรค วัวก็ติดปัญหาเร่ืองโรค ทุกอย่างก็แก้ปัญหาไปหมด แต่เร่ืองยางพาราไม่ได้รับ
การแก้ปัญหา เห็นชัดเจนไม่มีงบประมาณเลยท่ีจะไปท าอย่างนั้น เงิน ๒ บาทท่ีหักหัวคิว 
ไปเก็บนั้นท าไมไม่แก้ปัญหา เมื่อวานผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีชูหนังสือฉบับนี้  รายได้ 
นอกงบประมาณกับการสมทบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หักหัวคิว ๒ บาทนี้จะอยู่ 
ในช่องไหน จะอยู่ในนอกงบประมาณหรืออยู่ในงบประมาณ ผมไม่ทราบ แต่ว่ามันไม่ได้มา
เป็นเร่ืองของงบประมาณ ไปกินหัวคิวยางพารา พอยางพารามีปัญหาท าไมไม่เอาเงิน ๒ บาท
ท่ีเก็บหัวคิวไปมาแก้ปัญหาให้ชาวสวนยางพารา อันนี้ไม่เข้าใจ แสดงว่าไม่เอาใจใส่ ละเลย  
ไม่ดูแลปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างท่ีผ่านมา อันนี้เราก็รู้สึกจะผิดหวัง 
แล้วก็ความคาดหวังในอนาคตของพี่น้องชาวสวนยางพาราจะไปคาดหวังตรงไหน อย่างไร  
ก็อยากจะฝากให้กับท่านประธานไปบอกท่านนายกรัฐมนตรีว่างบประมาณในปี ๒๕๖๖ นี้ 
 



๖๘๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๓๘/๒ 
 
ถ้าปรับแก้ได้ก็ควรจะปรับแก้ แล้วก็เอาเงินสัก ๑,๐๐๐ ล้านบาทแก้ปัญหาเรื่องยางพารา  
เพื่อจะได้เอาเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทท่ีเสียหายไปกลับคืนมาให้พี่น้องเกษตรกรให้ได้ครับ 
ขอขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๔ ท่าน 
ท่านเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ท่านชวน ชูจันทร์ ท่านพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ท่านนพพล  
เหลืองทองนารา เชิญท่านเพชรภูมิก่อนครับ 
  นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ (ก าแพงเพชร)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพนะครับ กระผม นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ก าแพงเพชร เขต ๒ พรรคพลังประชารัฐ ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานท่ีให้ผม 
ได้มีโอกาสมาอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๓.๑๘๕  
ล้านล้านบาท วันนี้ถ้าพูดถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับ ส่วนใหญ่จะท าอาชีพ
เกษตรกร สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดของชาวเกษตรกรนอกจากในเรื่องของปุ๋ย ยา ในเรื่องของราคา 
พืชเกษตรก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของน้ า เพราะว่าน้ าคือชีวิต น้ าแก้จนคนหมดหนี้ การเข้าถึง
แหล่งต้นทุนน้ าถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญเป็นอย่างมาก จะช่วยให้ลดต้นทุนในการผลิตลง  
ไม่ต้องไปดึงน้ าไกล ไม่ต้องลงไปตามน้ าจนต้องเสียชีวิต และไม่ต้องไปท างานต่างประเทศ  
ไม่ต้องไปท างานต่างจังหวัด ครอบครัวก็มีความสุข ------------------------------------------------ 
 

- ๓๓๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๘๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๓๓๙/๑ 
 
ถ้าเราเจาะลงไปท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทราบว่าได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 
๑๒๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยมากเพียง ๓ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณท้ังหมด และใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองได้รับงบประมาณ ๗๗,๕๓๒ ล้านบาท ซึ่งถ้ามองลึกลงไปอีก
ในเรื่องของการจัดแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทานมีเพียงแค่ ๒๑,๘๑๒ ล้านบาท ซึ่งผม
มองว่ามันน้อยไปนิดหนึ่งครับ เพราะว่าการเพิ่มพื้นท่ีชลประทานและการจัดหาแหล่งน้ า
ให้กับชาวบ้านจะท าให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งต้นทุนน้ ามากยิ่งขึ้น นอกจากท่ีจะให้ชาวบ้าน
เข้าถึงแหล่งต้นทุนน้ ามากยิ่งขึ้น ท่ีดินบริเวณดังกล่าวก็จะราคาขึ้นนะครับ ชาวบ้านก็จะมีเงิน
มีทองมากยิ่งขึ้น จากไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท พอประกาศเป็นเขตชลประทาน 
ก็จะเพ่ิมเป็นไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอสไลด์ (Slide) ด้วยครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ (ก าแพงเพชร)  :  วันนี้ชาวจังหวัดก าแพงเพชร 
ชาวจังหวัดสุโขทัย ชาวจังหวัดพิจิตร แล้วก็ชาวจังหวัดพิษณุโลก ต้องกราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลนะครับ ผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีได้บรรจุ 
ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ าปิง-หนองวัวด า ลงไปในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ 
ผูกพันถึงปี ๒๕๖๗ จ านวนท้ังสิ้น ๓๑๔ ล้านบาท ถ้าดูจากภาพเส้นแม่น้ านั้นคือเส้นแม่น้ าปิง  
ส่วนเส้นสีม่วงท่ีกั้นระหว่างแม่น้ าปิงนั่นคือตรงท่ีจะมีการสร้างฝายกั้นแม่น้ าปิง -หนองวัวด า 
เส้นสีแดงท่ีไปเชื่อมกับสีน้ าเงินนั่นคือเส้นทางน้ า ถ้ามีการสร้างฝายกั้นแม่น้ าปิง-หนองวัวด า 
พื้นท่ีเหล่านั้นจะได้รับพื้นท่ีชลประทานเพิ่มเติม ถ้าเท้าความไปตรงพื้นท่ีตรงสีชมพูอ่อน ๆ 
ตรงใกล้ ๆ กับจุดบริเวณสร้างฝายนะครับ บริเวณตรงนั้นจะเป็นชาวสวนซึ่งเป็นชาวสวน  
ท่ีมาจากจังหวัดปทุมธานีท่ีเขาย้ายถิ่นฐานจากปลูกส้มท่ีปทุมธานี ย้ายมาปลูกท่ีจังหวัด
ก าแพงเพชร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวในสมัยก่อนมีความอุดมสมบูรณ์มากน้ าสามารถเข้าถึง 
แต่ในปัจจุบันชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ไม่ว่าจะเกิดจากการดูดทราย การเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิประเทศท าให้น้ าไม่สามารถเข้าไปได้ เกิดความแห้งแล้งในทุก ๆ ปี ปภ. ต้องตั้งเครื่อง
สูบน้ าเครื่องใหญ่เพื่อมาเติมน้ าเข้าไป แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับ ผมเชื่อมั่นว่า
ท่ีเขาบอกว่าได้ ๔๐,๐๐๐ ไร่ ผมว่าได้มากกว่านั้น เพราะว่าผมเองก็ได้ลงพื้นท่ีร่วมกับทาง
ชลประทาน ทางก านัน ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นท่ีไป มีช่องทางน้ าสามารถลงไปเติมอ่างดงขวัญท่ีอยู่
โครงการฝายกั้นแม่น้ าปิงท่อทองแดง ซึ่งถ้าเราสามารถเอาน้ าตรงนั้นไปเติมในท่อทองแดงได้  



๖๙๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๓๓๙/๒ 
 
คนพรานกระต่ายก็สามารถได้ใช้น้ าก่อนนะครับ เสร็จปุ๊บพอถึงเวรของท่อทองแดง  
ท่อทองแดงเองก็สามารถไปช่วยคนลานกระบือ คนไทรงามได้นะครับ ในส่วนของเส้นคลอง
แม่ระกาสีน้ าเงินในทุก ๆ ปีน้ าจะท่วม เพราะว่าน้ าจากคลองแม่ระกามาจากจังหวัดตากก็จะ 
มาท่วม เนื่องจากว่าชลประทานในจังหวัดก าแพงเพชรเองงบประมาณไม่เพียงพอ ประตูเอย  
ท่อเอยยังไม่ได้รับการบูรณะท่ีดีนะครับ ก็มีการผุพังเป็นจ านวนมาก ผมเชื่อมั่นว่าถ้าฝ่ายกั้น 
แม่น้ าปิง-หนองวัวด าเสร็จ ก็ฝากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอางบประมาณลงไปช่วย
ในการท าฝายกั้นแม่น้ าปิงให้ดีครับ ต่อไปน้ าก็จะไม่ท่วมพรานกระต่าย ไม่ท่วมยันลานดอกไม้ 
ไม่ท่วมหนองปิง น้ าก็จะลงจากคลองแม่ระกาลงยังหนองปิงแล้วก็ไปยังแม่น้ าปิงนะครับ  
ผมต้องขอฝากอีกเรื่อง ต้องขอฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาล ผ่านไปยังกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ยังมีอีกหลายพื้นท่ีท่ียังรอคอยความหวังในเรื่องแหล่งต้นทุนน้ าอยู่  ไม่ว่าอ าเภอ
โกสัมพีนครเองท่ีเป็นพื้นท่ีเดียวในจังหวัดก าแพงเพชรท่ียังขาดแหล่งต้นทุนน้ า ขาดพื้นท่ี
ชลประทานอยู่ ซึ่งทราบว่ายังติดปัญหาในเรื่องพื้นท่ีป่าไม้ วันนี้ผมก็ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรี
วราวุธก็นั่งอยู่ท่ีนี ่ก็ขอฝากท่านดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดก าแพงเพชรด้วยนะครับ  
 

- ๓๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๙๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๔๐/๑ 
 
  ส่วนอีกท่ีหนึ่งฝายกั้นแม่น้ าปิง-หนองขวัญนะครับ ทางท่าน ส.ส. ปริญญา 
ฤกษ์หร่าย ก าแพงเพชร ก็นั่งอยู่ท่ีนี่นะครับ ส.ส. สัญญา นิลสุพรรณ ส.ส. สุรชาติ ศรีบุศกร  
ก็ได้รับเสียงสะท้อนมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับว่ารอคอยมานานแสนนานอยากได้น้ าใช้ 
เพราะฉะนั้นเรื่องน้ าถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากส าหรับชาวเกษตรกร มีผลไปถึงพ่อค้าแม่ขาย
ท่ีจะได้รับประโยชน์จากการท่ีชาวไร่ชาวนามีเงินไปจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท้ังระบบนะครับ สุดท้ายนี้ผมเองก็ขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระหนึ่งนะครับว่าจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
และประชาชนครับ ขอบคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ต่อไป 
ท่านชวน ชูจันทร์ เชิญครับ  
  นายชวน ชูจันทร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม ชวน ชูจันทร์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กรุงเทพมหานคร ท่านประธานครับ 
ขณะนี้เราก าลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันท่ี ๒ ท่ีผ่านมาทางชาวบ้านมักจะถามผมเสมอว่า ได้ยินว่าเป็นการจัดท า
งบประมาณท่ีขาดดุลหรือเกินรายรับจะท าให้ไม่เสียหายทางด้านวินัยการเงินหรือ ผมก็บอกว่า
การจัดท างบประมาณนั้นไม่ใช่ท าตามอ าเภอใจ เรามีกฎหมายนะครับ อย่างน้อยก็มีกฎหมาย
วิธีการงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง และเราก็เคยจัดระบบ
งบประมาณแบบนี้มาหลายครั้ง ถ้าเราจะให้มีเงินพอแล้วค่อยจัดท างบประมาณก็คงจะ 
ไม่ทันการณ์ ย่อส่วนออกมาให้เขาเข้าใจง่ายก็คือถ้าประเทศเหมือนบ้านบ้านหนึ่งถ้าเราต้องการ
ขยายกิจการในบ้าน และเรารอเก็บเงินจนครบถึงจะไปลงทุนก็คงไม่ทันการณ์ ในการบริหาร
ประเทศก็ท านองเดียวกันนะครับ  
  ส่วนท่ีมีการพูดว่าถ้าแบบนี้ลูกหลานเราคงต้องใช้หนี้ ไปอีกตั้งหลายปี  
ผมก็ตอบชาวบ้านว่าก็ใช่อยู่ แต่ในทางตรงกันข้ามเราก็มีด้านบวกขึ้นมา เช่นเมื่อเราลงทุนไป
ในการจัดท างบประมาณตัวนี้ถึงแม้จะเกินดุล แต่เราก็ได้โครงสร้างพื้นฐาน เราก็ได้ความเจริญ 
เติบโต เราก็ได้มีการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นลูกหลานเราก็จะได้รับผลประโยชน์
ในส่วนนี้ ซึ่งเป็นแนวบวกในการใช้งบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนด้วย ท่านประธานครับ 
 



๖๙๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๔๐/๒ 
 
ในการใช้จ่ายงบประมาณนั้นประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือเรามีหน่วยงานมากมายท่ีจะคอยตรวจสอบ 
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ให้การใช้งบประมาณของราชการ ของรัฐบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกนั้นเรายังมีในรัฐสภาซึ่งผมมักจะใช้ค าว่าฝ่ายแนะน าและตรวจสอบ
การท างานของรัฐบาล ผมจะไม่ค่อยใช้ค าว่าฝ่ายค้าน เพราะดูแล้วมันเป็นค าท่ีจะไปในทางลบ 
ผมก็จะใช้ว่าฝ่ายแนะน าและตรวจสอบการท างานของรัฐบาลทุกครั้งท่ีไปพูดในท่ีไหนนะครับ  
  อีกเร่ืองหนึ่งท่ีผมเองและเพื่อน ๆ สมาชิกที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐให้ความ
สนใจอย่างยิ่งท่ีมาร่วมกันก่อตั้งพรรคนี้ขึ้นมา ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจ 
ของประเทศ เราตั้งใจอย่างยิ่งท่ีจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้ได้ในภาพรวมใหญ่ ๆ 
แล้วเศรษฐกิจของประเทศเราจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือเรียกว่าเศรษฐกิจระดับมหภาค 
หรือภาคแมคโคร (Macro) และอีกอันหนึ่งก็คือเศรษฐกิจระดับไมโคร (Micro) หรือเศรษฐกิจ
ระดับจุลภาค ทุกรัฐบาลท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาเน้นหนักไปในทางเศรษฐกิจระดับ 
มหภาคหรือระดับแมคโคร (Macro) ซึ่งก็มีความก้าวหน้าเจริญเติบโตไปเป็นจ านวนมาก  
เราจะเห็นโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ พัฒนาไปไกลพอสมควรครับ แต่ท่ีเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง
ของเราก็คือเศรษฐกิจระดับเล็ก ๆ เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจฐานราก
ท่ีเราพูดถึงกัน ท่ีเราก็พยายามท่ีจะแก้ไขอยู่ในหลายปีท่ีผ่านมานะครับ แต่ก็ประสบกับภาวะ
วิกฤติทางโควิด (COVID) คือท าให้เศรษฐกิจขนาดเล็กของชาวบ้านต้องล้มหายตายจากไปอีก 
ด้วยเหตุนี้จึงคิดรูปแบบแล้วก็คิดโครงสร้างกันขึ้นมา ขอฝ่ายโสตได้ฉายภาพขึ้นในจอ 
สักนิดหนึ่งครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 

 
- ๓๔๑/๑ 

 
 
 
 
 
 



๖๙๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๓๔๑/๑ 
 
  นายชวน ชูจันทร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นี่คือโครงสร้างของเศรษฐกิจชุมชน 
ท่ีเราคิดไว้ว่าท่ีภาคประชาชนยากจนนั้นเกิดเพราะอะไร เกิดจากการไม่ขยันท ามาหากิน  
หรือเกิดจากสิ่งใดกันแน่ แต่สรุปได้ว่าการท่ีเศรษฐกิจชุมชนต้องประสบปัญหายากจน  
ตลอดมานั้นมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่ปัญหาเพราะความยากจนหรือขี้ เกียจ  
หรือกินเหล้าเมายา โครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากนั้นแทบไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ในภาวะวิกฤติ 
เราคงจะเห็นได้ว่าในช่วงโควิด (COVID) เศรษฐกิจระบบใหญ่นั้นเติบโตขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์ 
แทบจะไม่มีผลกระทบ ในทางตรงกันข้ามเศรษฐกิจของชาวบ้านล้มหายตายจากไปมากมาย 
การช่วยเหลือภาครัฐท่ีลงไปส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ท่ีเศรษฐกิจระดับใหญ่ ซึ่งการช่วยเหลือ
ภาครัฐนั้นต้องเรียนพี่น้องว่าเป็นความจ าเป็น โครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง 
หรือโครงการท านองเดียวกันนั้นรัฐจ าเป็นจะต้องท า เพราะว่ามันเป็นปัญหาเร่งด่วน  
ไม่ว่ารัฐบาลไหนผมคิดว่าเมื่อประสบปัญหาอย่างนี้ก็ต้องกระท าเช่นเดียวกัน เพราะว่ามันเป็น
วิธีเดียวท่ีจะท าให้พี่น้องนั้นไม่อดอยากลงไปมากกว่าท่ีเป็นอยู่ เพราะเหตุมันเป็นวิกฤติจริง ๆ 
ทีนี้ในหลายเรื่องท่ีขึ้นจอ วันนี้ท่ีผ่านมาเราได้แก้ไขอะไรไปบ้าง เราได้ท าอะไรไปบ้างแล้ว  
ผมกับสมาชิกเห็นว่าเราต้องดึงการประกอบการชุมชนนั้นกลับมาในชุมชนให้ได้ เพราะฉะนั้น
ในชุมชนก็จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้องถิ่นเงินจะได้หมุนเวียนในชุมชน เราได้ท าเร่ืองตลาด 
เราได้ท าเรื่องร้านค้าชุมชนไปแล้ว เมื่อสองสามวันก่อนทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญ
ผู้ประกอบการตลาดน้ า ท้ังภาคกลาง ท้ังภาคใต้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หารือร่วมกันว่า
นับแต่นี้เป็นต้นไปหลังโควิด (COVID) เราจะปรับปรุงอะไรแง่วัฒนธรรม เพราะตลาดน้ า 
เป็นตลาดชุมชน เป็นท่ีเศรษฐกิจของชุมชน เราจะปรับปรุงอะไรในส่วนใดให้มันเกิดขึ้น  
ในด้านวัฒนธรรม ตลาดน้ าไม่ใช่พื้นท่ีขายของอย่างเดียว เป็นพื้นท่ีด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับ 
  อีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตกราบเรียนรัฐบาลท่ีเราก าลังท าอยู่ก็คือเรื่องขยะ  
เรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์เรามีสมาพันธ์ เรามีมูลนิธิสมาพันธ์เกษตร
อินทรีย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เราเริ่มต้นไปพอสมควรแล้วแต่ยังไม่เดิน
ไปเท่าท่ีควร เพราะว่าขาดการสนับสนุนหรือขาดความเข้าใจ คิดว่าถ้าเราได้รับการสนับสนุน
จากภาคราชการในท้องถิ่น มีการจูงใจในเรื่องราคา มีการให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์นี้เป็นวาระแห่งชาติด่วนท่ีเราจะเตรียมรับนโยบายเรื่องครัวไทย ครัวโลกครับ 



๖๙๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๓๔๑/๒ 
 
  อีกเรื่องหนึ่งท่ีเราท าอยู่ก็คือเรื่องขยะ แนวคิดเรื่องขยะนั้น ผมท าเรื่องขยะ 
มาหลายสิบปี ขยะนั้นแนวคิดของเรา หลักคิดของเราคือว่าผู้ใดท่ีสร้างขยะต้องมีส่วนร่วม 
ในการก าจัดขยะ นั่นคือภาคประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมากขึ้น ภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นถึงจะสามารถจัดการขยะให้ได้ผล ซึ่งเราก็ก าลังท าอยู่และศึกษาอยู่  
แล้วคิดว่าจะเริ่มเรื่องนี้ เพราะว่าขยะนั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลในชุมชน สามารถ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนได้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ เรื่องเศรษฐกิจชุมชนนั้นต้องเชื่อมโยง 
ต้องเป็นบูรณาการกับหลายกระทรวง ทบวง กรมท่ีท างานอยู่ และท่านหัวหน้าพรรค  
ท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็เห็นชอบและพร้อมท่ีจะขับเคล่ือนในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น
ผมคิดว่าในระยะต่อไปนี้เราคงจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นให้เป็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมมากขึ้น พี่น้องท่ีอยู่ระดับท้องถิ่นจะได้มีเศรษฐกิจ  
มีชีวิตที่ดีขึ้น ขอกราบขอบพระคุณครับ  
 

- ๓๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๔๒/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
พิเชษฐ์ครับ  
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ นั้น
ตอนนี้ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจากยึดอ านาจวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๕ 
ตอนนี้ย่างเข้าปีท่ี ๑๐ แล้ว ท่านบอกว่าท่านจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว 
วันนี้ ๑๐ ปีเข้าไปแล้วครับ ท่านได้ใช้พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ตั้งแต่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ มาจนถึงวันนี้ท่านก็ยังไม่ได้ยกเลิกหรือหยุดการใช้พระราชก าหนด
ฉบับนี้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่าลืมนะครับวันนี้ท่านจะประกาศให้โควิด (COVID) เป็นโรค
ประจ าท้องถิ่นแล้ว ถ้าท่านประกาศเมื่อไรท่านจะต้องยกเลิกพระราชก าหนดในสถานการณ์
ฉุกเฉิน อันนี้ใครได้ประโยชน์ ใครได้ประโยชน์ครับ ท่านได้ประโยชน์มานานแล้ว วันนี้ขอให้
ปลดปล่อยพี่น้องประชาชน ปลดปล่อยเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมันเป็นเผด็จการออกไป ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ในเมื่อท่านจะประกาศเป็นโรคประจ าถิ่นแล้วท่านต้องมียาสามัญประจ าบ้าน
เกี่ยวกับโควิด (COVID) ยาสามัญประจ าบ้านก็คือฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวซึ่งใช้ได้
ประโยชน์จริง มันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท่ีจะท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เอาไปซื้อยา 
มาจากต่างประเทศ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านประยุทธ์ ได้ตอบในท่ีประชุมแห่งนี้ว่า 
ท่านไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้ก้าวก่าย ไม่ได้ล้วงลูกไปในจังหวัด ไปในกระทรวง ทบวง กรม ปล่อยให้
เป็นไปตามระบบ ท่านประธานท่ีเคารพครับ อยู่มาเกือบ ๑๐ ปีนี้ไม่มีการคอร์รัปชันเลยหรือ 
ไม่มีการใช้งบประมาณท่ีไม่ถูกต้องเลยหรือครับ เงินท่ีมันสูญหายไปมากเท่าไรท่านไม่ทราบ  
นี่คือการบริหารงานของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีผิดพลาด ไปกล่าวหาคนท่ีเขาติดตามงาน 
ไปกล่าวหานายกรัฐมนตรีท่ีเขาดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชน ตรวจตรารอบคอบเพื่อให้
งบประมาณนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดท่านก็ไปต่อว่าเขาท้ัง ๆ ท่ีท่านท าไม่เป็น ท่านไม่สามารถ 
ท่ีจะใช้งบประมาณท่ีท่านตั้งขึ้นทุกปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ท าให้พี่น้องได้อยู่ดีกินดี 
มากขึ้น กับ ๑๐ ปีมานี้ท่านท าให้มีคนจน ๒๐ กว่าล้านคน บัตรสวัสดิการคนจนดีไหมครับ 
ขืนท่านท าอย่างนี้ต่อไปผมถือว่าท่านละเลยตอ่การปฏบิัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนญู  
 



๖๙๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        สวรรยา ๓๔๒/๒ 
 
แห่งราชอาณาจักรไทย ท่านประยุทธ์ทุกครั้งไม่ว่าการไม่ไว้วางใจหรือการอภิปรายงบประมาณ
ทุกปี ท่านก็โจมตีพรรคเพื่อไทย โจมตีการจ าน าข้าว เหตุเกิดจากอะไรครับ ท่านปฏิวัติ
รัฐประหารอย่างไรครับ วันท่ีท่านท าปฏิวัติแย่งอ านาจมาจากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
แย่งกระโปรงเขามาใส่นั้น สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่อย่างนี้ คนไทยลืมตา 
อ้าปากได้ คนไทยไม่ได้จนอย่างนี้ ท่านยึดข้าวเขามาท้ังหมดแล้วเอาขายเป็นข้าวเน่า ขายเป็น
ข้าวอาหารสัตว์ ราคาต่ ากิโลกรัมละ ๔-๕ บาท อย่างนี้มันไม่ขาดทุนได้อย่างไรครับ  
คุณไปท าลายระบบของเขา เขามีระบบของเขา เขามีสต็อก (Stock) ของเขา ไม่ได้ประกัน
รายได้นะครับ ประกันรายได้นี่ไม่มีของท่ีจะเก็บรักษาไว้ นี่รัฐบาลเก็บไว้เพื่อรอขาย คุณก็ไป
ท าลายระบบของเขาหมด แล้วก็หาว่าเขาท าให้ประเทศเสียหาย ท าให้ประเทศเป็นหนี้  
คุณปฏิวัติอย่างไรครับ นี่คือต้นเหตุ ไม่ใช่เสียหายแค่ ๘๐๐,๐๐๐-๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
มันเสียหายมากมายมหาศาลจากประชาธิปไตยมาเป็นเผด็จการ  
 

- ๓๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๔๓/๑ 
 
  ท่านประธานมีอีกเรื่องหนึ่งร้องเรียนของกรมทางหลวง ช่วยไปด าเนินการ 
ให้ผู้ท่ีท าอาชีพรับเหมาหน่อยเถอะครับ บริษัทต่าง ๆ เดือดร้อนตายแล้ว ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังนั่งอยู่นะครับ คนท่ีรับเหมากับกรมทางหลวงทุกวันนี้ส่งมอบงานก็ตรวจรับ 
ตรวจรับก็ตั้งฎีกาเบิกเงิน ตั้งฎีกาเบิกเงินไปท่ีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางก็ส่งกลับไปท่ี
กรมทางหลวง กรมทางหลวงก็จ่ายเงิน อันนี้คือขั้นตอนท่ีผ่านมาในสมัยก่อนใช้เวลาอยู่  
๒ อาทิตย์การเบิกจ่ายเงิน แต่ ณ วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับ ผู้รับเหมาจาก 
กรมทางหลวงเมื่อส่งงานแล้วกรมทางหลวงตรวจรับงานตั้งฎีกาเบิกจ่ายปรากฏว่าต้องกลับไป
ผ่านส านักงบประมาณอีกครับ ให้ส านักงบประมาณตรวจสอบงานอีก ส านักงบประมาณ  
ส่งต่อไปท่ีส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ส านักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจรส่งต่อไปให้รองนายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบอีก รองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง
อะไร ก ากับดูแลเรื่องของทางหลวง แต่การเบิกจ่ายเงินมันไม่ต้องกลับไปท่ีรองนายกรัฐมนตรี  
อันนี้ต้องกลับไปท่ีรองนายกรัฐมนตรี แล้วรองนายกรัฐมนตรีก็ส่งไปท่ีกรมทางหลวงอีกรอบหนึ่ง 
กรมทางหลวงส่งไปกรมบัญชีกลางแล้วก็จ่ายเงิน จาก ๒ อาทิตย์ เป็น ๓ เดือน ท่านรัฐมนตรีครับ 
นี่ร้องเรียนมาช่วยไปแก้ไขหน่อยครับ วันนี้ธนาคารก็ไม่ให้กู้ ดอกเบี้ยก็แพง น้ ามันก็แพง วัสดุ
ก็แพง ความล่าช้าท าให้เขาสูญเสียโอกาส ฝากท่านรัฐมนตรีว่าวันนี้เดือดร้อน ท่านประธาน 
การท าขั้นตอนให้มันยากขึ้นใช้เวลา ๓ เดือน ประชาชนเขาสงสัยครับว่า ๓ ขั้นตอน คือ 
ส านักงบประมาณ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และรองนายกรัฐมนตรี   
ท่ีเพิ่มเข้ามา ๓ ขั้นตอนนี่เอาไว้เพื่อให้เกิดการวิ่งเต้นหรือเปล่า หรือรัฐบาลไม่มีเงินจริง ๆ 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ตอบด้วยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  สไลด์ (Slide) ขึ้นแล้วครับ วันนี้
งบประมาณของประเทศครับ หรือว่าหลับไปแล้วครับ ๓.๑ ล้านล้านบาท เงินกู้เพื่อชดเชย
การขาดดุล ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ต่อไปครับ นี่ครับงบลงทุน ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาทเหมือนกัน 
คือกู้มาลงทุนนะครับ กู้มาลงทุน หาเงินไม่ได้ครับ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ เอาเงินไปละเลง 
หมดเลย งบ ๓.๓ ล้านล้านบาท บวกเงินกู้อีก ๑.๕ ล้านล้านบาท เป็น ๔.๘ ล้านล้านบาท  
มีก าไรไหมครับ เก็บเงินได้ไหมครับ จะต้องมาท างบประมาณท่ีมันน้อยลงกว่าปีท่ีแล้ว  
 



๖๙๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๔๓/๒ 
 
นี่คือความส าเร็จของรัฐบาลประยุทธ์หรือครับ กรมชลประทานได้งบอยู่ ๓๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ทรัพยากรน้ าได้ ๕๑๙ ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ าได้ ๑,๑๗๘ ล้านบาท กรมทรัพยากร 
น้ าบาดาลได้ ๗๗๓ ล้านบาท อันนี้อนาคตของประเทศไทยอยู่ท่ีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
รวมแล้ว ๓๓,๗๘๐ ล้านบาท อันนี้เรื่องของน้ านะครับ แต่เอาไปบูรณาการครับ บูรณาการนี้ก็
คือว่าหากินกันง่ายหน่อยนะครับ ๕๔,๑๒๑ ล้านบาท รวมแล้วงบเรื่องของน้ า ๘๗,๙๐๑ ล้าน
บาท แค่นี้ล่ะครับ ท่านไม่ต้องไปท าสมาร์ตฟาร์ม (Smart Farm) ไม่ต้องไปวิจัยเพื่อให้เพิ่ม
ผลผลิตหรอกครับ ท าน้ าให้มันได้เสียก่อน มันไม่มีน้ ามันจะเป็นสมาร์ตฟาร์ม (Smart Farm) 
ได้อย่างไร ปุ๋ยก็แพง ยาก็แพง น้ ามันก็แพง แต่ข้าวราคาถูก ไป แก้ เรื่องราคาข้าว 
ไม่ดีกว่าหรือครับ ไม่ต้องมาเป็นสมาร์ตฟาร์ม (Smart Farm) หรอกครับ ผลิตได้ครับจะเอา
ปริมาณเท่าไหร่ได้หมด แต่มันขายไม่ได้ราคาครับ วันนี้เป็นหนี้ ธ.ก.ส. กันแทบทุกครัวเรือน 
ท่านประธานครับ งบกลางเขาเอาไว้แก้ปัญหาฉุกเฉิน ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๖ ใช้งบกลาง 
ไปอยู่ ๔,๙๖๖,๐๐๐ ล้านบาท เฉลี่ยแล้ว ๔๙๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี คืองบกลางนี่นะครับ
เหมือนตีเช็คเปล่าให้กับท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ควบคุมการใช้จ่ายก็ท าได้ยากแล้วก็อาจ
ซ้ าซ้อน ซ้ าซ้อนแน่นอน ซ้ าซ้อนแน่นอนกับงบของทุกกระทรวง ไม่ว่าท่านประยุทธ์จะเดินไป
จังหวัดไหน ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ  เสาวลักษณ์ ๓๔๔/๑ 
 
ไม่ว่าเรื่องเดือดร้อนอันใดอยู่ท่ีงบปกติของเขาหมด อบต. เทศบาลส่งให้จังหวัด จังหวัดรับรู้ 
ส่งให้กระทรวง ทบวง กรมท้ังหมดไม่มีขาดตกบกพร่องเลย แต่ท่านเดินไปแล้วท่านก็ไปแจก 
ตรวจสอบก็ไม่ได้ โดยเฉพาะงบ ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ทุกปี ทุกปี ทุกปี ความจ าเป็นเร่งด่วน  
ข้อสุดท้ายความจ าเป็นเร่งด่วน ๙๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่านใช้ทุกปี ปรากฏว่าเร่ืองเร่งด่วน 
เบิกน้อยมาก มีคนมาเบิกเงินน้อยมาก เบิกช้า สุดท้ายทุกปีจะต้องเป็นงบประมาณข้ามปี  
ข้ามปี ข้ามปี มันฉุกเฉินตรงไหนครับ เป็นงบประมาณกลางท่ีไร้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดของ
กระบวนการงบประมาณของทุกกระทรวง จ าเป็นฉุกเฉินนี่แต่มันไม่ฉุกเฉิน ท่านประธานครับ 
ประชาชนเขาบอกว่ามันเป็นงบของซานตาคลอส (Santa Claus) มันเป็นงบตามใจฉัน  
หาเสียงสร้างบารมีให้กับตัวเอง ท่านประธานครับ ลงจากอ านาจเมื่อไรเมื่อนั้นล่ะครับ  
การตรวจสอบท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเริ่มเกิดขึ้น ๘ ปีมานี้ท่านได้สร้างวีรกรรม 
ไว้มากมาย เงินท่ีท่านมีอยู่สะสมอยู่มันไม่พอใช้หนี้ประเทศหรอก ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ท่านประยุทธ์ใช้เงินอยู่ ๒๖.๔ ล้านล้านบาท ๘ ปีมานี้ท่านเคยไปเย่ียมแจกงบกลางท่ีเชียงราย
บ้างไหม ไปเชียงของบ้านผมบ้างไหม ชายแดนไปดูบ้างไหม เอกสารสิทธิท่ีดินก็ไม่มี  
ท่ีแห้งแล้งก็ไม่มีน้ า ถนน ไฟฟ้า ประปาเข้าไร่นาก็ไม่มี  เอาเงินไปแจกท่ีไหนงบกลางนั่น 
จ าเป็นฉุกเฉินของท่าน แล้วก็กอดเงินไว้ทุกปี ทุกปี ทุกปี ท่านกู้เงินชดเชยการขาดดุลตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๘ มาถึงปี ๒๕๖๖ ชดเชยการขาดดุลอยู่ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็กู้มาอีก  
๑.๕ ล้านล้านบาท เป็น ๖ ล้านล้านบาท ท่านประยุทธ์คนเดียวก่อหนี้ให้กับประเทศไทย
มากกว่านายกรัฐมนตรี ๒๘ คน นายกรัฐมนตรีคนท่ี ๑ ถึงคนท่ี ๒๘ ยังก่อหนี้ไม่เท่ากับ 
นายกประยุทธ์คนเดียว นี่หรือครับคณะปฏิวัติท่ีบอกว่าจะท าให้ประเทศดีขึ้น จะได้อยู่ดีกินดีขึ้น 
ประเทศจะสดใสนี่หรือครับ วันนี้ ท่านเป็นแชมป์  (Champ) ท่านกู้  ๖ ล้านล้านบาท  
เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีกู้มากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย หนี้สาธารณะ ๙.๙ ล้านล้านบาท 
หนี้ครัวเรือนแตะ ๑๕ ล้านล้านบาท ผมเอาถ้วยรางวัลมาให้อยู่ข้างนอก เพราะท่านไม่มา 
พรุ่งนี้จะมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีกู้มากท่ีสุด เป็นหนี้มากท่ีสุด แล้วท าให้
เศรษฐกิจของประเทศเงินเฟ้อมากท่ีสุด ท่ีสุดของท่ีสุดทุกเรื่อง ท่านประธานครับ ผมจึงไม่รับ
ร่างงบประมาณฉบับนี้ พี่น้องประชาชนเขาบอกว่าไม่เป็นอะไร อดทนอีกไม่กี่เดือน ไม่เป็นอะไร 
งบไม่ผ่านไม่เป็นอะไร ขอให้นายกรัฐมนตรีคนนี้ออกไปเสียก่อน ขอบคุณครับ  



๗๐๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ  เสาวลักษณ์ ๓๔๔/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
นพพล เหลืองทองนารา เชิญครับ 
  นายนพพล เหลืองทองนารา (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผม นพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย คนพรหมพิราม ท่านครับ ผมเองคงไม่พ้นเร่ืองน้ าล่ะครับ มีหลายคน
อาจจะสงสัยว่าท าไมผมมีอะไรติดใจกับกรมชลประทานนักหนาหรือ เพราะว่าตลอดระยะเวลา 
๓ ปี เข้าปีท่ี ๔ ผมเองก็พูดแต่เรื่องของกรมชลประทานร้อยละ ๘๐ แล้ว ผมไม่ได้มีอะไรโกรธเคือง
กับกรมชลประทานนะครับ แต่อาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์กับท่านนายกรัฐมนตรีบ้าง ก็ไม่บ้าง 
ก็เยอะเหมือนกันนะครับ ในฐานะท่ีท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาล เพราะฉะนั้นในตรงนี้ด้วยจิตส านึก
แล้วก็ด้วยสิ่งท่ีพรรคเพื่อไทยก็เห็นคุณค่าของคนท่ีอยู่ในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพ 
ท่ีเหมือนกับถูกด้อยค่าทางสังคม แต่พวกเราพรรคเพื่อไทยเราให้คุณค่ากับพี่น้องเกษตรกร
โดยเฉพาะเรื่องน้ า เรื่องน้ ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นผมเองถึงได้ขอท่ีจะ
พูดคุยงบในส่วนของกรมชลประทาน ก็คือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีนี้ได้รับ
งบประมาณอยู่ ๑๒๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วก็เป็นในส่วนของกรมชลประทาน ขอสไลด์ 
(Slide) ด้วยครับ  
 (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 

 
- ๓๔๕/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๔๕/๑ 
 
 นายนพพล เหลืองทองนารา (พิษณุโลก)  :  อยู่ ๗๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วอยู่ ๓๐๐ กว่าล้านบาท ท่านครับ ผมเองไม่อาจท่ีจะให้งบนี้ผ่านไปได้
เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าสิ่งท่ีทางกรมชลประทานได้บริหารงานตลอดระยะเวลาท่ี 
ผ่านมาซ้ าเดิมทุกอย่างนั่นคือไม่ได้มีการปรับปรุงเลย ผมเองอยากจะชี้ให้เห็น ขอแผ่นต่อไป
เลยครับ ตัวอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับ ก็คือว่าในส่วนของพื้นท่ีท่ีเป็นผลสัมฤทธิ์ของพื้นท่ี
ชลประทาน ซึ่งผลปรากฏว่าในแต่ละปีท่ีผ่านมา ในปีท่ีผ่านมามีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอยู่ เพียง 
๑๔๙,๐๐๐ กว่าไร่ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย แล้วก็ในส่วนของปริมาณการกักเก็บน้ าควรจะต้อง 
ท าได้เป็นหลัก ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ว่าสรุปแล้วท้ังปีทางกรมชลประทานก็สามารถ 
ท่ีจะท าแหล่งน้ าเพิ่มขึ้นได้เพียง ๖๐ กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น มิหน าซ้ าในส่วนของการ
บริหารจัดการเรื่องของน้ ามันมีความลักลั่นกัน ขอสไลด์ (Slide) ด้วยครับ ท่านคอยดูในแผนท่ี 
ท่ีผมบอกไว้จุดท่ี ๑ จุดท่ี ๒ จุดท่ี ๓ จุดท่ี ๔ ดูจุดท่ี ๒ ในบรรดา ๔ จุดท่ีเป็นประตูน้ า 
ท่ีจะส่งน้ าให้กับพื้นท่ีเกษตรกรรมมีอยู่สายเดียว ก็คือสายท่ี ๒ สีเหลืองจะได้รับน้ าท้ังปี  
นั่นก็คือเป็นคลองน้ าท่ีส่งไปทางโครงการบางระก าโมเดล (Model) ซึ่งไม่มีปัญหาครับ ถูกต้อง
แล้วในโครงการบางระก าโมเดล (Model) เพราะเราจะเอาพื้นท่ีตรงนั้น ๒๖๕,๐๐๐ ไร่ เป็น
พื้นท่ีในการหน่วงน้ าเพราะเป็นพื้นท่ีลุ่มต่ า แต่ว่าในพื้นท่ีอื่นไม่ใช่ว่าละเลย ผลปรากฏ  
ท่ีเกิดอยู่ในตอนนี้ก็คือว่ามีแต่โครงการบางระก าโมเดล (Model) เท่านั้นท่ีได้รับน้ า แม้แต่ 
ในฤดูกาลท านาปีกรมชลประทานก็บอกว่าไม่มีแผนการส่งน้ าให้กับพื้นท่ีชลประทานท่ีเหลือ
ท้ังหมด มีส่งให้แต่บางระก าอย่างเดียว อย่างนี้นอกจากการบริหารงานท่ีไม่ได้เรื่อง  ไม่ได้มี
ความยุติธรรม แล้วจะท าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นในหมู่ของพี่น้องเกษตรกร  
ซึ่งการบริหารงานอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพน้ านิดหน่อยครับ อันนี้ทาง 
โครงการ นี่คือเส้นท่ีไปบางระก าโมเดล (Model) น้ าออกแบบนี้ท้ังปีท้ังชาติไม่ยอมหยุดเลย  
แต่ส่วนถัดมาเดี๋ยวก็จะเห็นว่าในส่วนท่ีเหลือเป็นอย่างไร อันนี้คือคลองซี ๑ (C1) เป็นของ
โครงการพลายชุมพลซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ น้ าแทบจะไม่มี แล้วก็มี
โครงการของทางนเรศวรซึ่งต้องรับผิดชอบอีก ๙๘,๐๐๐ กว่าไร่ ก็ไม่ได้รับน้ า ซึ่งมันไม่ถูกต้อง 
เพราะฉะนั้นผมเองเคยได้ยินท่านเกษตรกรได้บอกว่าน้ ามีเจ้าของ ผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อเท่าไร
จนกระท่ังได้มาสัมผัสกับความเป็นไปในกรมชลประทาน ผมเลยขอเติมให้ เลยว่าเดี๋ยวนี้
นอกจากน้ ามันมีเจ้าของแล้วคลองยังมีเจ้าท่ีด้วย เพราะอะไรถึงบอกว่าคลองยังมีเจ้าท่ีด้วย  



๗๐๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๔๕/๒ 
 
ก็เพราะว่าในเรื่องท่ีพรหมพิรามเป็น กม. ๐ ของประตูน้ าทุกประตูท่ีจะลงสู่คลองแล้วก็จะส่ง
ให้กับพี่น้องเกษตรกร ผลปรากฏว่าคนท่ีอยู่ กม. ๐ ไม่ได้ใช้น้ าหรอกครับ คนท่ีได้ไปใช้น้ า 
อยู่ กม. ๕๐ กม. ๖๐ ดูสิครับ แล้วผมเองท่ีไม่เต็มใจท่ีจะให้งบนี้ผ่านในวาระแรกก็คือว่า 
ในส่วนของโควตาน้ า ผมก็เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้ในคลองทุกคลองในประเทศไทยว่าน้ าจะมีในคลอง
เท่าไร จะต้องผ่าน สทนช. ก็คือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาตินะครับ จะมีการก าหนดมา
เลยว่าในคลองเส้นนี้จะได้รับน้ ากี่วัน วันละเท่าไร ผลปรากฏว่าในตารางเมื่อสักครู่นี้นะครับ  
ในคลองสายใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกท่ีว่าซี ๑ (C1) ท่ีว่ารับน้ าได้ ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวินาที ยาวไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับ  บอกว่า สทนช. ก าหนดมาแล้ว 
ทางชลประทานก็มาบริหารงานบอกว่ามีน้ าจะเร่ิมเข้าในคลองเส้นนี้ในอัตรา ๗ ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวินาที จ านวน ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนไปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เมษายน ------ 
 

- ๓๔๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๓๔๖/๑ 
 
ขอรูปท่ีคลองน้ าแห้งอีกทีครับ ท่านครับ ถ้ามีการปล่อยน้ าอย่างนั้นจริง ๆ แม้ว่ามันจะน้อย 
ก็ตามครับ แต่ว่าผมจะลงไปเล่นในคลองได้อย่างไรแบบนี้ มันมีตรงไหน วันท่ี ๒๘ ธันวาคม  
ก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตของการก าหนดการจะส่งน้ า วันท่ี ๖ มกราคม วันท่ี ๙ มกราคม ผมลง
ไปอยู่กลางคลองหมายความว่าอย่างไร แต่ในรายงานท่ีส่งไปท่ีกระทรวงบอกว่ามีน้ าอยู่  
ในคลองเส้นนี้ในอัตรา ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ านวน ๑๕๐ วัน แล้วไม่มีวันหยุด  
แล้วอย่างนี้ก็แสดงว่ามีการขโมยน้ าจากคนพื้นท่ีอื่นไปสิครับ เพราะฉะนั้นแล้วการชุมนุมแบบนี้ 
มีมาตลอดตั้งแต่มีโครงการบางระก าโมเดล (Model) เกิดขึ้นมา ผมเองขอบอกไว้ก่อนผมยินดี
ท่ีคนในโครงการบางระก าโมเดล (Model) ได้รับน้ าในการเพาะปลูก แต่ผมก็อยากจะบอก
ชลประทานว่าก้าวหน้าต่อไปโอเค (OK) ถูกต้อง เพราะประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม 
แต่ว่าข้างหลังโครงการท่ีมันอยู่ในพื้นท่ีชลประทานไม่ใช่ว่าทอดท้ิงเขา อย่างนี้มันหมายความว่า
อย่างไร ผมเองไม่เข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นผมเองก็ขอเรียกร้องให้ทางกรมชลประทาน 
ได้ปรับปรุงในเรื่องของแผนการส่งน้ าท่ีให้เกิดความยุติธรรม แล้วก็ต้องบอกไปถึงท่านหัวหน้า
คณะรัฐบาล คือท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านครับ ท่านอยู่มา ๘ ปี การบริหารงาน
ของท่านได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะว่าท่านสามารถท่ีจะท าโครงการอะไรสานต่อได้ในคน 
คนเดียวเลยนะครับ ไม่เหมือนอย่างพวกผมเดี๋ยว ๒ ปียุบ ๓ ปียุบ แต่ไป ๆ มา ๆ กลับเป็นว่า
สิ่งท่ีท่านอยู่นานกลับกลายเป็นสิ่งท่ีท่านท าอะไรไม่ได้เรื่องเลยนะครับ แค่เรื่องของการ
บริหารน้ าแค่นี้ท่านยังจัดการไม่ได้ แล้วนับประสาอะไรกับสิ่งอื่นท่ีมันเป็นสิ่งใหญ่กว่าตรงนี้
ท่านจะท าได้ ผมไม่เคยเชื่อฝีมือท่านเลย ตั้งแต่วันท่ีท่านไปท่ีพรหมพิรามดูน้ าแล้วก็บอกว่า  
น้ าท่วมให้เลี้ยงปลา ใช้ได้หรือ ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทฤษฎีนี้ไม่รู้ท่านร่ าเรียนมาจาก 
ท่ีไหนนะครับ ท่านครับ ข้าว ๑ กิโลกรัมซื้อมาม่าได้ ๑ ซอง มันก็โหดร้ายมากแล้วนะครับ หวังว่า
ท่ีผ่านมาให้มันเป็นปีเดียวล่ะครับท่ีชาวนาเขาจะเจอแบบนี้ ปีต่อไปท่านอย่าให้เกิดว่า  
ข้าว ๑ กิโลกรัมซื้อมาม่าได้ ๑ ซองเลยนะครับ หรือว่าจะให้ผมไปกราบลุงป้อมอีกในเรื่อง 
การขอน้ ามันจะอย่างไรอยู่เหมือนกัน ถ้าผมไปกราบอีกทีก็แสดงว่าท่านไม่มีฝีมือเลยในเรื่อง
การจัดสรรน้ าแค่นี้ น้ าก็มีให้ท่านจัดสรร ไม่ใช่น้ าไม่มีนะครับ ผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่า
ผมไม่ขอรับในวาระแรกของงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ด้วยเหตุผลบางประการท่ีผมได้กล่าวไป 
กราบขอบพระคุณครับ  



๗๐๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๓๔๖/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่ีเหลือ 
อีก ๕ ท่าน มีท่านวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ท่านวทันยา บุนนาค ท่านสงวน พงษ์มณี ท่านอนุชา 
น้อยวงศ์ ท่านยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ท้ัง ๕ ท่านขอให้มาอภิปรายตอน ๙ โมงเช้าในวันนี้ 
คืนวันพฤหัสบดีท่ี ๒ วันนี้ขอพักก่อนนะครับ กลับมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งตอนเวลา  
๐๙.๐๐ นาฬิกาตรงนะครับ ขอบพระคุณครับ พักการประชุมครับ 
 

พักประชุมเวลา ๐๐.๒๐ นาฬิกา 
ของวันพุธท่ี ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
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